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(अध्यक्षस्थानी माननीय उपाध्यक्ष) 

पृ.शी.: सोलापिू सिल्ह्यातील िाष्ट्रीय व िाज्य मार्ााच्या 

सवसवध समसयाांबाबत 

मु.शी.: सोलापिू सिल्ह्यातील िाष्ट्रीय व िाज्य मार्ााच्या 

सवसवध समसयाांबाबत या सांबांधी सवाश्री. बबनिाव 

स ांद,े सांियमामा स ांद,े सव.स.स. याांनी सदलेली 

लक्षवेधी सचूना 

 

श्री.बबनिाव स ांद े(माढा) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्ह्या अनमुतीने सनयम 

१०५ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावािसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे सन्माननीय 

सावािसनक बाांधकाम (सावािसनक उपक्रम वर्ळून) मांत्रयाांचे लक्ष वेध ूइसच्ितो आसि 

त्याबाबत त्याांनी सनवेदन किावे, अ ी सवनांती कितो. 

"सोलापिू सिल्ह्यामध्ये सवसवध सठकािी िाज्य मार्ााची दिोन्नती करुन 

िाष्ट्रीय महामार्ाामध्ये रुपाांति केलेले असिे, त्यामध्ये म्हसवड-अकलिु-टेंभिुी-

बा ी-कुसळांब या मार्ाास िाष्ट्रीय महामार्ा ५४८-सी म्हिनू मांििूी दणे्यात आलेली 

असिे, यापैकी म्हसवड ते टेंभिुी या मार्ााचे काम सरुु असनू यामध्ये सांर्म व  ेविे 

येथे  ेतकऱयाांना मोबदला न समळाल्ह्यामळेु काम बांद पाडलेले असिे तसेच 

सद्यससथतीत टेंभिुी-कुडूावाडी-बा ी ते कुसळांब या मार्ााचे टेंडि प्रसक्रया सरुु असिे, 

माढा तालकु्यातनू िािाऱया या िाष्ट्रीय महामार्ाावि ५ साखि कािखाने असनू 

टेंभिुी-कुडूावाडी-बा ी या सठकािी एम.आय.डी.सी. कायाासन्वत झालेली असि,े 

साखि कािखाने हांर्ाम सरुु झाल्ह्यानांति हांर्ामात हिािो वाहने, बैलर्ाडी याांची 

वाहतकू असल्ह्याने ४ त े५ मसहने मोठ्या प्रमािावि वाहतकुीची तासनतास कोंडी 

मोठ्या प्रमािावि होिे, त्यामळेु सदिचा टेंभिुी ते बा ी-कुसळांब हा भार् िसता 

चौपदिी कििे र्ििेचे असिे, टेंभिुी ते कुडूावाडी-बा ी बायपास मार्े कुसळांब 

असा ५ सक.मी. लाांबीचा िसता अत्यांत खिाब झालेला असिे, माढा, किमाळा, 

बा ी, सवधानसभा मतदािसांघातनू िात असनू पसिम महािाष्ट्र व मिाठवाडा याांना  
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श्री.बबनिाव स ांद.े... 

िोडिािा महत्वाचा िाष्ट्रीय मार्ा असिे, पिांत ुया महामार्ााविील अविड वाहतकु 

कििाऱया वाहनाांची तसेच प्रवा ाांची सांख्या वाढलेली असिे, त्यामळेु  िसत्यावि 

वाहतकु कोंडी मोठ्या प्रमािावि होऊन अपघाताांच े प्रमाि वाढिे, या िाष्ट्रीय 

महामार्ााबाबत मा.कें द्रीय िसते वाहतकू मांत्री याांनी लातिू येथील िसते लोकापाि 

कायाक्रमात सदि िसत्याचे चौपदिीकिि कििेबाबत घोषिा केलेली असिे, 

त्यासाठी िाज्य सिकािकडून आवश्यक बाबींची पतुाता झाल्ह्यास या मार्ााविील 

अविड वाहन,प्रवा ी वाहने याचबिोबि ग्रामीि भार्ातील  ेतीमाल पालेभाज्या, 

फळे वेळेत पोहोचनू नार्िीकाांची मदत होिे,  टेंभिुी ते कुसळांब हा मार्ा चौपदिी 

होण्यासाठी सथासनक लोकप्रसतसनधी व ग्रामसथाांची वािांवाि मार्िी होत असिे, 

त्याकडे  ासनाचे झालेले दलुाक्ष, याप्रकििी  ासनाने तातडीने किावयाची 

कायावाही व उपाययोिना." 

श्री. दत्तात्रय भििे (सावािसनक बाांधकाम िाज्यमांत्री (सावािसनक उपक्रम 

वर्ळून) : अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी सचूने सांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय 

सदसयाांना आधीच सवतरित केल्ह्या असल्ह्यामळेु मी ते सनवेदन सभार्हृाच्या पटलावि 

ठेवतो. 

उपाध्यक्ष : सनवेदन सभार्हृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

(पे्रस : येथे सोबतचे सनवेदन िापावे.) 
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श्री. बबनिाव स ांद े : अध्यक्ष महोदय, अकलिु टेंभिुी मार्ााविील िाष्ट्रीय 

महामार्ा ५४८   ेविे ता. माढा, सांर्म ता. माळस िस येथील िसत्याच्या लाांबीचे काम 

अपिूा अवसथेत आह.े ते काम कधी पिूा होिाि आसि  ेतकऱयाांना िो अडथळा 

सनमााि झालेला आह ेत्याचे पैसे कधी समळिाि आहते ? त्याचबिोबि आता  िसत्याचे  

दपुदिीकिि किा असे  ेतकिी म्हित आहते ते काम कधी सरुु होिाि आह ेयाबाबत 

माननीय मांत्रयाांनी मासहती द्यावी. 

श्री. दत्तात्रय भििे : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री. बबनिाव स ांद े

याांनी िी लक्षवेधी सचूना माांडलेली आह ेत्यामध्ये म्हसवड, माळस िस आकलिू 

आसि टेंभिुी हा साधािित: ५७ ते ५८ सकमीचा िसता आह.े त्याचे ९० टक्के काम 

पिूा झालेले आह.े त्यामध्ये भसूांपादनाचा सवषय आह.े त्या िसत्यामध्ये ७ र्ावाांचा 

समावे  आह.े त्यातील ५ र्ावाांनी भसूांपादनाला सहमती सदली आह.े त्याबाबतचा 

१३ कोटी २० लाख रुपयाांचा प्रसताव कें द्र  ासनाला पाठवलेला आह ेउवारित  ेविे 

व सांर्म र्ावातील याला सविोधी केला होता. पिांत ु आता सांर्म र्ावातील 

ग्रामसथानाां ी चचाा करुन ते काम सरुु किण्यात आलेले आह.े  ेविे र्ावातील 

भसूांपादाबाबत पोलीस सांिक्षिे दऊेन काम सरुु किण्यासाठी ग्रामसथाांनी सवनांती केली 

आह.े सन्माननीय सदसयाांनी असा प्रश्न सवचािला की, भसूांपादनाचे पैसे येईपयंत १० 

मीटि ऐविी चाल ूअसिाऱया ७ मीटि िसत्याचे काम सरुु किावे. याबाबत मी त्याांना 

साांर् ूइसच्ितो की, ते काम सनसितपिे सरुु करुन मे, २०२२ पयंत काम पिूा किण्याचे 

सनयोिन आह.े  

श्री. सांियमामा स ांद े: अध्यक्ष महोदय, हा िसता माळससिस पासनू लातिू पयंत 

िातो. या िसत्यावि पाच कािखाने येतात. त्यामळेु सतथे प्रचांड प्रमािात वाहतकू सरुु 

असते. तो िसता असत य खिाब झालेला आह.े मध्यतांिी माननीय कें द्रीय मांत्री श्री. 

सनसतन र्डकिी याांचे एक पत्र आम्हाला आले की, तो िसता एनएचकडे हसताांतरित 

झालेला आह.े  पिांत ुआता मासहती घेतली असता असे कळले की, टेंभिुी ते बा ी 

कुसळांब पयंतचे दोन टेंडि आलेले आहते. टेंभिुी ते कुडुावाडी-बा ी या िसत्याच े

१५७ कोटी रुपयाांचे टेंडि आह.े ते टेंडि ४० टक्के सबलो र्ेलेले आह ेआसि पढुचे  
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श्री. सांियमामा स ांद.े... 

बा ी ते कुसळांबपयंतचे टेंडि ३९ टक्के सबलो र्ेले असे साांसर्तले.  ासनाने िी तितदू 

केलेली आह ेत्यातनू हा सवा रुसता पिूा होिाि आह ेकाय ?  ासनाच्या पै ातनू हा 

िसता पिूा होिाि नसेल ति एनएचकडे दणे्यासाठी मी माननीय मांत्रयाांना आपल्ह्यामाफा त 

सवनांती किीत आह.े  

श्री. दत्तात्रय भििे : अध्यक्ष महोदय, टेंभिुी ते बा ी-कुसळांब या ७३ सकमी 

लाांबी असिाऱया िसत्याांचे सदनाांक २२ नोव्हेंबि, २०११ साठी दपुदिीकििासाठी 

सनसवदा आलेली आह.े पिांत ुनांति माननीय कें द्रीय मांत्री श्री. सनसतन र्डकिी याांनी लातिू 

येथे बैठक घेतली होती. तेव्हा त्याांनी सतथे पिूा चौपदिीकििाचा िसता किण्याचे िाहीि 

केले होते. त्याप्रमािे पवूी सतथे सनसवदा ससवकृत झाली होती. पिांत ु त्यामध्ये िे 

दपुदिीकिि केले होते ते चौपदिीकिि किण्यासाठी कां त्राटामध्ये सधुाििा करुन तो 

िोड ताबडतोब मांििू किण्यात येईल. त्याच्या पढुचा िोड कुसळांब ते ऐडसी आह े

त्याचे दखेील चौपदिीकिि किता येईल. त ा प्रकािचा प्रसताव  ासनाला 

पाठसवण्यात येईल.  

श्री. सांियमामा स ांद े: अध्यक्ष महोदय, पिुे, सोलापिू आसि हदै्राबाद हा िसता 

िोडत असताना मध्ये टेंभिुी एमआयडीसी आह.े सतथे साधािित: ७०० मीटिचा 

िसता यतेो. याचे आसि एमआयडीसीचे रासफक टेंभिुी-बा ी िोडवि येते त्यासाठी 

माननीय मांत्रयाांना सवनांती आह े की, तो ७०० मीटिचा िसता केला ति पढुच्या 

रासफकवि सनयांत्रि येण्यासाठी एमआयडीसी रासफक सतथेच थाांबसवता येईल.त्या 

दृष्टीने आपि काही सचूना कििाि आहात काय ? 

श्री. दत्तात्रय भििे : अध्यक्ष महोदय, तो िसता एनएचमध्ये येत नाही पिांत ुतो 

िसता सावािसनक बाांधकाम सवभार्ाच्या माध्यमातनू केला िाईल.  

श्री. असभमन्य ूपवाि : अध्यक्ष महोदय, या लक्षवेधी सचूनेच्या माध्यमातनू मी 

एक प्रश्न विषयाच्या अनषुांर्ाने आसि एक प्रश्न विषयाच्या बाहिेचा सवचाििाि आह.े 

लातिू-टेंभिुी हा िसता लातिू सिल्ह्याच्या दृष्टीने अत्यांत महत्त्वाचा आह.े या  
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श्री. असभमन्य ूपवाि... 

िसत्याबाबत माननीय कें द्रीय मांत्री श्री. सनसतन र्डकिी याांनी लातिूमध्ये एक घोषिा 

केली होती आसि ते काही हवेत घोषिा किीत नाहीत. त्यानांति िाज्य  ासन आसि 

कें द्र  ासन याांचा काही पत्रव्यवहाि झाला आह े काय ? कािि िाज्य  ासनाने 

काढलेले टेंडि ह ेदपुदिीकििाचे आह.े यासाठी किोडो रुपये खर्च केले िािाि आहते 

आसि पनु्हा चौपदीिकिि िसत्यासाठी भसूांपादन करुन िसते खोदिाि आसि ते िसत े

पिूा कििाि, असे होऊ  कत नाही. त्यामळेु यामध्ये िाज्य  ासनाची सपष्ट भसूमका 

काय आह ेआसि यामध्ये िाज्य  ासनाने काय कायावाही केलेली आह,े हा माझा 

पसहला प्रश्न आह.े  

अध्यक्ष महोदय, माझा दसुिा प्रश्न हा असत य महत्त्वाचा आह.े िाष्ट्रीय 

महामार्ा क्र. ३६१ तळुिापिू-बटु्टीबोिी या िसत्यामध्ये लातिू आसि औसा असे दोन 

टप्पे केलेले आहते. टप्पा १ मध्ये  हिापासनू ५ सकमी अांतिावि भसूांपादन झाले आसि 

त्यासाठी १९६४ रुपये दि सदला. टप्पा २ साठी  हिािवळील िसते असताना सतथे 

हाच दि दणे्यासाठी सविोध का केला िात आह े? असा फिक केल्ह्यामळेु लोकाांमध्ये 

अनिेसट आह.े मार्च्या अनेक वषाापासनू प्रलांसबत असलेला हा सवषय आह.े ति ही 

भसूांपादनाची प्रसक्रया कधी पिूा होिाि आह ेआसि तेथील लोकाांना कधी पैसे सदले 

िािाि आहते ? 

श्री. दत्तात्रय भििे : अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न वरे्ळा आह.े पिांत ुसन्माननीय 

सदसयाांनी िी मार्िी केली आह े त्याप्रमािे एनएच, सावािसनक बाांधकाम सवभार् 

तसेच महसलू सवभार् याांच्या असधकाऱयाांर्ी सन्माननीय सदसयाांसोबत बैठक घेऊन 

याबाबत सनसितपिे कायावाही केली िाईल.  

श्री. असभमन्य ूपवाि : अध्यक्ष महोदय, िाज्य  ासनाने लातिू टेंभिुी योिनेच े

टेंडि काढलेले आह.े दसुऱया टप्पा हा आमच्या भार्ातनू सरुु होतो. ति माननीय कें द्रीय 

मांत्री श्री. सनसतन र्डकिी याांनी चौपदिीकिि िसत्याची घोषिा केलेली आहते. त्यामळेु 

आपि या िसत्याचे चौपदिीकिि कििाि, दपुदिीकिि कििाि का टेंडि िद्द कििाि 

आहात सकां वा नांति भसूांपादन करुन पित  
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श्री. असभमन्य ूपवाि.... 

चौपदिीकिि कििाि आहात ? याबाबत िाज्य  ासनाची नेमकी भसूमका काय आह,े 

हा माझा पसहला प्रश्न आह.े 

श्री. सांियमामा स ांद े: अध्यक्ष महोदय, हा िसता चौपदिीकिि किीत असताना 

टेंभिुीपासनू बा ीपयंतचा मळू िसता आह.े ति तो रस्ता किण्यासाठी आपल्ह्याला 

कोित्याही प्रकािचे भसूांपादन किावे लार्िाि नाही. बा ीपासनू कुडुावाडीपयात िनुी 

िेल्ह्वे लाईन होती. या लाईनचाच सवा पो ान आता रान्सफि होऊन  ासनाकडे 

सदलेला आह.े त्यामळेु त्यामध्ये भसूांपादनाचे कोितेही मदु्द ेयेिाि नाहीत म्हिनू त्या 

िसताचे िेवढे चौपदिीकिि किता येईल तेवढे किावे अ ी माझी सवनंती आह.े  

श्री. दत्तात्रय भििे : अध्यक्ष महोदय, दोन्ही सन्माननीय सदसयाांनी आपापले 

प्रश्न सवचािलेले आहते त्याबाबत मी त्याांना साांर् ू इसच्ितो की, खिे म्हििे टेंडि 

होताना दपुदिीकििाचे झालेले आह.े तिी दखेील आपल्ह्याला यामध्ये सधुाििा करुन 

तो प्रसताव पाठवता येईल. त्यामळेु दपुदिीकििाचे टेंडि झालेले असले तिी त्याच 

सकां मतीमध्ये चौपदिीकििाचे टेंडि आपल्ह्याला किता येईल. त्यासाठी काही अडचि 

नाही. टेंभिुी ते कुसळांब आसि कुसळांब ते ऐडसी असे दोन टेंडि झालेले आहते. 

त्यामळेु इथे टेंडि कितानाचा आपि चौपदिीकििचे टेंडि करुया. यामळेु त्याची लाांबी 

कमी होईल. तिी त्यासाठी काही हिकत नाही म्हिनू आपि टेंडि करु. एनएच 

हसताांतिीत प्रसक्रया अिनू प्रलांसबत आह,े ती प्रसक्रया ताबडतोब पिूा किण्यात येईल.  

      यानांति श्रीमती किांदीकि.... 
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  श्री. बबनिाव स ांद े: अध्यक्ष महोदय, सदिचा िसता अत्यांत खिाब झालेला 

आह.े चौपदिीकिि किावयाचे असल्ह्यास ते १० ते १५ सक.मी पयंत होईल. पढुील 

नॅ नल हायवचेे मेन्टेनन्स व दरुुसती कििाि काय ? आता चौपदिीकिि किताना, 

डीपीआि किताना या िसत्यावि एक कािखाना आह े तसेच  मिर्ाव यथेे दखेील एक 

कािखाना आह े व दोन एमआयडीसी आहते. ह े सवा पाहता या सवांकरिता 

डीपीआिमध्ये सेवा िसता केला िािाि आह ेकाय ? 

 श्री.दत्तात्रय भििे : अध्यक्ष महोदय,  प्रश्न सवचािला आह े की, नॅ नल 

हायवेची दरुुसती केली िािाि काय. या सठकािी सनसित दरुुसती केली िाईल. पढुील 

िसत्याांची लाांबी व्यवससथत करु. येथे बिीच िहदािी आह,े िासत वाहतकू आह.े यामळेु 

येथे सेवा िसत्याचा अांतभााव केला िाईल. 

      ------ 
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   पृ. शी. : सोलापिू सिल्ह्यातील अक्कलकोट दसक्षि सोलापिू 

       तालकु्यातनू िािाऱया महामार्ााच्या भसूांपादनात 

        झालेली असनयसमतता  

   मु. शी. : सोलापिू सिल्ह्यातील अक्कलकोट दसक्षि सोलापिू 

       तालकु्यातनू िािाऱया महामार्ााच्या भसूांपादनात 

        झालेली असनयसमतता, या सांबांधी श्री. ससचन  

      कल्ह्याि ेट्टी  सव.स.स. याांनी सदलेली लक्षवेधी सचूना 

 श्री. ससचन कल्ह्याि ेट्टी (  अक्कलकोट   ) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्ह्या 

अनमुतीने सनयम १०५ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावािसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे 

सन्माननीय महसलू मांत्रयाांचे लक्ष वधे ूइसच्ितो आसि त्याबाबत त्याांनी सनवेदन किावे, 

अ ी सवनांती कितो.  

"सोलापिू सिल्ह्यातील अक्कलकोट दसक्षि सोलापिू तालकु्यातनू िािाऱया 

महामार्ााच्या भसूांपादन प्रसक्रयेत असनयसमतता झाल्ह्याने उपसिल्ह्हासधकािी तथा 

प्राांतासधकािी याांना  ासनाने सनलांसबत कििे, भसूांपादन प्रसक्रया कित असताांना 

असधकािी याांनी सनयमबाय प्रसक्रया िाबविे, एका सव्ह ेनांबि मध्ये असलेल्ह्या दोन 

वेर्वेर्ळ्या व्यक्तींपैकी िसमनीची मोििी न किता एकाच व्यक्तीला मोबदला सदला 

िािे, या व्यसतरिक्त भसूांपादन असधकाऱयाकडून  ेतकऱयाांसोबत वािांवाि आसथाक 

र्ैिव्यवहाि होिे, त्यामळेु भसूांपादन असधकािी याांचे सनलांबन होिे, याांची योग्य 

सखोल चौक ी न झाल्ह्यामळेु सनलांसबत झाल्ह्यानांति उपसिल्ह्हासधकािी तथा 

प्राांतअसधकािी पनुश् च पदभाि घेऊन कायाित होिे, त्यामळेु सामासिक वाद सववाद 

होिे, परििामी सवभार्ातील िसहवा ाांमध्ये  ासनाप्रती पसिलेला तीव्र असांतोष व 

सवभार्ातील िखडलेले पनुवासन प्रकल्ह्प लवकिात लवकि पिूा करून िसत्यावि 

आलेल्ह्या िमीन धािकाांना त्याांच्या हक्कासाठी न्याय समळवनू दणे्याची सनताांत 

आवश्यकता, याबाबत  ासनाने तातडीने किावयाची कायावाही व उपाययोिना." 
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श्री.बाळासाहबे थोिात   (महसलू मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी 

सचूनेसांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदसयाांना आधीच सवतरित केल्ह्या 

असल्ह्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्ह्या अनमुतीने सभार्हृाच्या पटलावि ठेवतो.  

उपाध्यक्ष : सनवेदन सभार्हृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े  

 ( प्रेस : येथे सोबतचे सनवेदन िापावे.) 
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श्री. ससचन कल्ह्याि ेट्टी : अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसांघात सोलापिू व 

र्लुबर्ाा या िाष्ट्रीय महामार्ााचे काम अांसतम टप्प्यात आह.े भसूांपादनाचे सवषय 

मार्ील ३-४ वषाापासनू सरुु आहते. र्ांभीि बाब अ ी आह ेकी, भसूांपादन असधकािी 

या पवूी िे होते त्याांनी  ेतकऱयाांना भसूांपादनाची िक्कम दतेाना एका र्टात दोन नाव े

आहते एका सव्ह ेर्टात दोन नांबि, नावे असताना पैसे सदले. भमूीअसभलेख याांनी 

मोििी  ीट ( िी.एम स ट ) द्वािे मोििी न किता एकाच व्यक्तीला, हिकती असताना 

दखेील पैसे सदलेले आहते. अ ा अनेक घटना आहते. मांत्री महोदयाांना चकुीच े

सिसफां र् झालेले आह.े माझ्याकडे या बाबत पिुावे आहते.  ेतकऱयाांनी लेखी तक्रािी 

सदल्ह्या आहते. आसथाक व्यवहािाचे पिुावे दखेील या पवूी मी मांत्री महोदयाांना सदलेले 

आहते. एका असधकाऱयाचे सनलांबन केले व पनु्हा िॉईन करुन घेतले. ही बाब र्ांभीि 

आह.े  ासकीय असधकािी एकतफी बाि ू सकां वा केवळ आसथाक व्यवहािातनू 

 ेतकऱयाांवि अन्याय किीत आहते.आि   ेतकिी पात्र असनू सधु्दा त्याांना अद्याप 

पैसे समळत नाहीत. माझा प्रश्न आह.े सांबांसधत असधकाऱयाांनी  ेतकऱयाांकडून त्याांच्या 

सनकटवती व्यक्तीकडून चेकने पैसे घेतले असनू त्याचे पिुावे आहते, ऑडीओ सक्लप 

आह.े असे र्ांभीि आिोप असताना दखेील असधकाऱयाला सनलांबन सांपनू िॉईन करुन 

घेतले आह.े अक्कलकोट मतदािसांघातील िेवढे िसते प्रलांसबत आहते ते सकती 

सदवसात पिूा केले िातील,  चकुीच्या पद्धतीने  ेतकऱयाांना पेमेंट सदलेले आहते  या 

बाबत टासकद्वािे चौक ी केली िाईल काय ? 

श्री. बाळासाहबे थोिात : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसयाांनी लक्षवेधी 

सचूनेत साांसर्तले होते की, २ पैकी एका  ेतकऱयाला मोििी न किता पैसे सदले. २२ 

तक्रािी आलेल्ह्या आहते. ४ प्रसताव िािीवपवूाक प्रलांसबत ठेविे, सांमती सवना िक्कम 

अदा कििे, भसूांपादन मोबदला  िक्कम दणे्यास अडविकू कििे, भसूांपादनाकरिता 

 ेतकऱयाांकडे िकमेची मार्िी कििे अ ा तक्रािी होत्या. सन्माननीय सदसयाांकडून 

तक्राि आल्ह्यानांति एक पेन ड्राईव्ह सदला होता, तो मी सवभार्ीय आयकु्त याांच्याकडे  
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श्री. बाळासाहबे थोिात .... 

पाठवला. या नांति सदि असधकाऱयाचे सनलांबन केले आह.े सनलांबनानांतिची प्रसक्रया  

असते. सन:पक्ष चौक ीकरिता सांबांसधत असधकाऱयाला सनलांसबत केले आह.ेस   

सवभार्ीय आयकु्त याांनी प्राथसमक चौक ी करुन दोषािोप सनसित केले, स सत व 

अपील सनयम ८ नसुाि, सवभार्ीय चौक ी प्रसतासवत केली. तक्रािीच्या चौक ीमध्ये 

त्याांचा हसतके्षप नसावा या करिता सनलांसबत केले िाते. सनलांबन ही त ी स क्षा नसत.े 

या र्ोष्टी आपि समिनू घेतल्ह्या पासहिे. ३ मसहन्यात सनलांसबत असधकाऱयाची 

चौक ी सरुु कििे आवश्यक असते. दोषािोप पत्र बिाविे व ३ मसहन्यात सनलांबनाचा 

फेि आढावा घ्यावा लार्तो. सवोच्च न्यायालयाने या बाबत काही सनिाय सदले आह.े 

सनलांबन कायमसवरुपी ठेवता येिाि नाही. चौक ी सरुु किताना त्याांना पनु्हा रिइन्सटेट 

करुन चौक ी सरुु किता  येईल, त्या कालावधीत त्याांना दिू ठेवावे. त्या नसुाि आपि 

त्याांना दिूच्या सठकािी  पद सदलेले आह.े या सवा बाबींची चौक ी होिाि आह.े  

सन्माननीय सदसयाांचे दसुिे म्हििे आह े की, भसूांपादनामध्ये र्ोंधळाची अवसथा 

सनमााि झाली आह.े यात काही चकुा असतील, येथे नवीन असधकािी आला असेल. 

सिल्ह्हासधकािी याांना मी लक्ष दणे्यास साांर्ने. कोिकोित्या र्ोष्टी घडल्ह्या आहते त्या 

दरुुसत किाव्या लार्तील. काही र्ोष्टी दरुुसत किण्याकरिता व्यक्ती : लक्ष दणे्यास 

साांर्ने. या र्ोष्टी दखेील दरुुसत होतील.   

श्री. ससचन कल्ह्याि ेट्टी : अध्यक्ष महोदय मांत्री महोदयाांनी लेखी उत्तिात असे 

साांसर्तले आह ेकी, एकाच र्टात दोन नावे, सव्ह ेनांबि असिे, असे कोितेही प्रकिि 

प्रलांसबत नाही. मी मांत्री महोदयाांना साांर् ूइसच्ितो की, आपल्ह्याला चकुीचे सिफींर् 

झाले आह,े माझ्याकडे लेखी पिुावे आहते.  लेखी तक्राि दऊेनही मोििी न किता 

एकाच व्यक्तीला पेमेंट सदले आह.े हा र्ांभीि सवषय आह.े  ेतकऱयाांकडून 

सनकटवतीयाांनी चेकने पैसे घेतले आहते.  असधकाऱयाचे सनलांबन झाले ह ेठीक आह,े  
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श्री. ससचन कल्ह्याि ेट्टी ..... 

ती प्रोसेस होत िाहील. मात्र  ेतकऱयाांना न्याय दणे्याच्या दृष्टीने ही पेन्डन्सी सकती 

सदवसात सक्लअि होईल या करिता वेर्ळी चौक ी ससमती नेमनू चौक ी केली िाईल 

काय ?  

श्री. बाळासाहबे थोिात : अध्यक्ष महोदय, याकरिता वेर्ळया चौक ी 

ससमतीची आवश्यकता नाही. चौक ी होईल व कािवाई होईल. दोषी आढळून 

आल्ह्यानांति पढुील स क्षा होत असते. आपि प्रोसीिि समिनू घेतली ति बऱयाच ा 

र्ोष्टी सक्लअि होतील. एका ७/१२ वि दोन  ेतकिी आहते. एकाला िक्कम समळाली 

व दसुऱयाला समळाली नाही. आपल्ह्याकडे िी २२  सनवेदने आलीत त्यामध्ये अस े

सपेसससफक नव्हते यामळेु त्याचा उल्ह्लेख केला नाही. आपि िे दोष सदले आहते 

त्याची नोंद घेतली आह.े आपले िे म्हिि ेआह ेते लक्षात घेऊन सिल्ह्हासधकाऱयाांना 

लक्ष घालण्यास मी साांर्तो. तसेच चौक ी ससमतीकडे दखेील दणे्यात येईल.  

     --------- 
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   पृ. शी. :  कोकिामध्ये आांबा, काि,ू नािळ, सपुािी, सचकू ही 

        बार्ायती सपके असनूदखेील  त्याांना वेर्ळी  

       वीिसबल आकाििी    केली िािे 

   मु. शी. : कोकिामध्ये आांबा, काि,ू नािळ, सपुािी, सचकू ही 

        बार्ायती सपके असनूदखेील  त्याांना वेर्ळी  

       वीिसबल आकाििी    केली िािे या सांबांधी  

       श्री.  ेखि सनकम, सव.स.स. याांनी सदलेली लक्षवेधी 

       सचूना 

 श्री.  ेखि सनकम (   सचपळूि  ) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्ह्या अनमुतीने 

सनयम १०५ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावािसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे 

सन्माननीय ऊिाा मांत्रयाांचे लक्ष वेध ूइसच्ितो आसि त्याबाबत त्याांनी सनवेदन किावे, 

अ ी सवनांती कितो.  

          "कोकिामध्ये मखु्यत्वे: करुन आांबा, काि,ू नािळ,  सपुािी, सचकू इ. फळसपके 

घेतली िािे, सदि सपकाांसाठी महासवतिि कां पनीकडून कृषी पांपाची कनेक् ने सदली 

िािे, पिांत ुमहासवतिि कां पनीच्या परिपत्रक क्र.२४३, सदनाांक ३ िलैु, २०१५ नसुाि 

नािळ, सपुािी, आांबा, सचकू या बार्ाांना कृषी सदिात र्िना करुन सदि  ेतकऱयाांकडून 

कृषी व्यसतरिक्त प्रमािे सन २०१५ पासनू आकाििी करुन बीले अदा केली िािे व 

बार्ायती सपकाांसाठी वेर्ळा दि आकािण्याचा दृष्टीकोन सदसनू येिे, बार्ायती 

सपकाांमध्ये ऊस, केळी, सांत्री, द्राक्ष ही सधु्दा बार्ायती सपके असिे, आांबा, काि,ू 

नािळ, सपुािी, सचकू व नसािी ही बार्ायती सपके असनूदखेील याांना वेर्ळी वीिबील 

आकाििी केली िािे, कोकिातील  ेती पांपाांना महासवतिि कां पनीने  ेती कृषी 

व्यसतरिक्त सवभार्ात केलेल्ह्या कोकिातील  ेतकऱयाांना  ेती असे वर्ीकिि 

होिेसांदभाात  ासनाने तातडीने किावयाची कायावाही व उपाययोिना." 
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श्री. प्रािक्त तनपिेु( ऊिाा िाज्य मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी 

सचूनेसांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदसयाांना आधीच सवतरित केल्ह्या 

असल्ह्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्ह्या अनमुतीने सभार्हृाच्या पटलावि ठेवतो.  

उपाध्यक्ष  : सनवेदन सभार्हृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े  

   ( प्रेस : येथे सोबतचे सनवेदन िापावे.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) B - 15 

DYK/AKN/MMP प्रथम श्रीमतीकोळसर्िे 09:10 

 

 

श्री.  ेखि सनकम : अध्यक्ष महोदय, कोकिामध्ये आांबा, काि,ू नािळ, सपुािी, 

सचकू इ. फळाांची बार्ायती  ेती केली िाते. महासवतिि कां पनीकडून हॉटीकल्ह्चिच्या 

लार्वडीकरिता िे कनेक् न सदले िाते, त्याच ेवीि सबल प्रचांड येत असते. हाच 

सनकष इति िाज्यात लार् ूका केला िात नाही ? आम्ही वेळेत वीि सबल भितो, चोिी 

किीत नाही म्हिनू कोकिातील फळसपकावि हा अन्याय केला िात आह ेकाय ? या 

बाबत तातडीने सनिाय घ्यावा. कोकिातील फळसपकाांना  ेतीच्या सांवर्ाात वीि सबल 

दणे्याची व्यवसथा तातडीने किावी. मी िो प्रश्न सवचािला आह ेतीच मासहती लेखी 

उत्तिात सदली आह.े िि  सांपिूा िाज्यात द्राक्ष, डासळांब बार्ायती, ऊस लार्वड सकां वा 

अन्य फळसपकाांना एिी मध्येच केले िाते. ति कोकिातच हा अन्याय का केला     

िातो ? सन २०१५ मध्ये सधुारित िीआि आला होता. परिपत्रक २४३ नसुाि ही 

कािवाई केवळ कोकिात केली िाते. हा आमच्यावि अन्याय आह.े तातडीने हा 

अन्याय दिू केला पासहिे. माझी मांत्री महोदयाांना सवनांती आह.े या िाज्याचे नेततृ्व 

महासवकास आघाडी  ासनाकडून माननीय  मखु्यमांत्री किीत आह.े माननीय मांत्री     

श्री. बाळासाहबे थोिात, माननीय उप मखु्यमांत्री  या  ासनात आहते. ह े ेतकऱयाांच े

सिकाि  आह.े आमच्यावि होिािा दिुाभाव तातडीने दिू किावा, अ ी मी सवनांती 

कितो.    

श्री. प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय,  या सठकािी सन्माननीय सदसय श्री. 

 ेखि सनकम याांनी योग्य मदु्यावि लक्ष वधेले आह.े सन २०१५ मध्ये वीि सनयामक 

आयोर्ाच्या आद ेाने महासवतििने परिपत्रक िािी केले आह.े एिी टॅरिफ 

सवासाधािि  ेतकऱयाांना लावला िातो. आिखी एक टॅरिफ सनमााि करुन वाढीव 

दिाने या टॅरिफ नसुाि आकाििी केली िाते.   

       यानांति श्रीमती सर्िप... 
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श्री.प्रािक्त तनपिेु ... 

तसे पासहले ति फलोत्पादनासाठी हा टॅरिफ आह.े सन्माननीय सदसयाांनी िी मार्िी 

केलेली आह,े ती प्रथमद ानी िासत सदसत आह.े मार्च्या सिकािच्या काळात खिे 

कोकिातल्ह्याच नाही ति िाज्यातील सवाच फलोत्पादनाकरिता हा िेट आह.े मार्च्या 

सिकािच्या काळात खिे अ ा प्रकािची ऑडाि सनर्ासमत झालेली आह.े सन्माननीय 

सदसय श्री. ेखि सनकम याांना मी साांर् ू इसच्ितो की, असधवे न सांपल्ह्या-सांपल्ह्या 

महासवतििच्या असधकाऱयाांची एक बैठक घेऊन यावि अत्यांत सकािात्मकपिे सवचाि 

करुन पढुील प्रसक्रया िाबवनू आपल्ह्याला सदलासा दणे्याचा सनसितपिे प्रयत्न केला 

िाईल. 

  श्री. ेखि सनकम : अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषी मांत्री श्री.दादािी भसेु 

सभार्हृात उपससथत आहते. हा खपू अन्यायकािक सनिाय आह.े याबाबत सकािात्मक 

सवचािाचे उत्ति मांत्री महोदयाांनी सदलेले असले तिी पिूा महािाष्ट्रात हा सनयम लार् ून 

होता केवळ कोकिात याची अांमलबिाविी तातडीने केली िात आह.े त्याला 

आपि तातडीने सथसर्ती दिेाि काय, हा महत्वाचा प्रश्न आह.े माननीय श्री.पवाि 

साहबेाांनी िोिर्ाि हमी योिनेमध्ये ..... आि कोकिामध्ये  ेतकिी फलोत्पादनाची 

लार्वड मोठ्या प्रमािात किीत आहते. ह ेअसे किीत असताना िेथे प्रामासिकपिाने 

काम केले िाते तेथील बाबतीत सनिाय तिी घ्यावा सकां वा ह ेपिूा महािाष्ट्रात लार् ू

किावे. िेिेकरुन सवाच २८८ सन्माननीय सदसयाांना ते काय आह ेह ेसमिेल. याबाबत 

खपू र्ाांभीयााने सवचाि किावा, अ ी सवनांती आह.े 

  श्री.प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, मी आधीच साांसर्तलेले आह ेकी, ह े

असधव ेन सांपल्ह्या-सांपल्ह्या महासवतििच्या उच्चपदसथ असधकाऱयाांची बैठक घेऊन 

यावि सनसितपिे ...  ेतकिी कोकिातील असो सकां वा विच्या भार्ातील असो 

 ेतकिी हा  ेवटी  ेतकिीच असतो.  ेतकऱयाांचा सवचाि कििािे आमचे  ासन 

आह.े त्यामळेु सन्माननीय सदसय श्री. ेखि सनकम याांना मी आश्वसत करु इसच्ितो 

की, असधवे न सांपल्ह्यावि यावि सनसितपिे सकािात्मकपिे सवचाि करुन पढुची 

पावले उचलण्यात येतील. 
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  श्री. ससचन कल्ह्याि- ेट्टी : अध्यक्ष महोदय, ... 

  उपाध्यक्ष : सन्माननीय सदसय आपल्ह्याला या लक्षवेधी सचूनेवि बोलावयाच े

आह ेकाय? 

  श्री. ससचन कल्ह्याि- टे्टी : होय अध्यक्ष महोदय. माझा प्रश्न या लक्षवेधी 

सचूनेच्या सवषयाच्या सकोपच्या थोडा बाहिेचा आह.े 

  उपाध्यक्ष : सन्माननीय सदसय आपि या लक्षवेधी सचूनेच्या सवषयाच्या 

सकोपच्या बाहिेचा प्रश्न सवचारुच नये. 

  श्री. ससचन कल्ह्याि- ेट्टी : अध्यक्ष महोदय, माझा सवषय महत्वाचा आह.े 

  उपाध्यक्ष : ठीक आह.े 

  श्री. ससचन कल्ह्याि- ेट्टी : अध्यक्ष महोदय, मार्ील मसहन्यापयंत 

अक्कलकोट तालकु्यातनू सिल्ह्यात सवाात िासत वीि सबल वसलुी झालेली आह.े 

आता डी.पी. वािांवाि िळत आहते. सवाात िासत वीि सबल वसलुी अक्कलकोट 

तालकु्याची आह.े पिांत,ु न्याय दतेाना त्या तालकु्याला डी.पी. कमी येतात, िेथे वसलुी 

कमी आह.े.. 

  उपाध्यक्ष : सन्माननीय सदसय आपि प्रश्न सवचािावा. 

  श्री. ससचन कल्ह्याि- टे्टी : अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांना मला ह े

साांर्ावयाचे आह ेकी, अक्कलकोट येथनू वीि सबल वसलुी िासत होत असल्ह्याने 

त्याकडे सपेसससफक िासत लक्ष दऊेन डी.पी. असतील सकां वा वीि कनेक् न कट 

किताना दखेील िेथे वीि बसलुी िासत झालेली आह,े तेथे थोडेसे रिलॅक्से न आपि 

द्यावे, अ ी सवनांती आह.े 

  श्री.प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसयाांचा सवषय या लक्षवेधी 

सचूनेच्या सवषयाच्या सकोपच्या बाहिेचा असला तिी, असा काही दिुाभाव केला 

िात नाही. तमुची वसलुी िासत असेल उलट तमु्हाला िासत सेवा सदली पासहिे. मी 

तेथील असधकाऱयाांसमवेत चचाा कितो. तमुचे सपेसससफक काय म्हििे आह,े 

त्याबाबत वाटल्ह्यास मला एखाद ेपत्र द्या. तमुचे काही सपेसससफक सवषय असतील त े

मार्ी लाव.ू 

....... 
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लक्षवेधी सूचना क्रमाांक ५ व लक्षवेधी सूचना क्रमाांक २ बाबत 

 

  उपाध्यक्ष : आता आपि लक्षवेधी सचूना क्रमाांक ५ चचेकरिता घेऊ. पिांत,ु 

सदिहू लक्षवधेी सचूना सन्माननीय सदसय श्री.सांिय िर्ताप याांची आह े व त े

सभार्हृात उपससथत नाहीत. 

  लक्षवेधी सचूना क्रमाांक २ ला उत्ति दिेािे मांत्री महोदय िात्री उस िापयंत 

सभार्हृात होते. ते येत आहते. ते आल्ह्यानांति आपि लक्षवेधी सचूना क्रमाांक २ 

चचेकरिता घेऊ. 

......... 
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पृ. शी. : मुांबई मधील सायन कोळीवाडा मतदाि 

सांघात वडाळा रक टसमानल, वडाळा येथे 

पषु्ट्कळ आि.एम.सी (RMC) प्लाांट 

असिे  

मु. शी. : मुांबई मधील सायन कोळीवाडा मतदाि 

सांघात वडाळा रक टसमानल, वडाळा येथे 

पषु्ट्कळ आि.एम.सी (RMC) प्लाांट 

असिे या सांबांधी कॅप्टन आि. तसमल 

सेल्ह्वन, श्री. अब ू आिमी, सव.स.स. 

याांनी सदलेली लक्षवधेी सचूना 

 

 कॅप्टन आि. तसमल सेल्ह्वन (सायन-कोसळवाडा) : अध्यक्ष महोदय, मी 

आपल्ह्या अनमुतीने म.सव.स. सनयम १०५ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावािसनक 

महत्त्वाच्या बाबीकडे सन्माननीय नर्िसवकास मांत्रयाांचे लक्ष वेध ू इसच्ितो आसि 

त्याबाबत त्याांनी सनवेदन किावे, अ ी सवनांती कितो.  

  "मुांबई मधील सायन कोळीवाडा मतदाि सांघात वडाळा रक टसमानल, वडाळा 

येथे पषु्ट्कळ आि.एम.सी (RMC) प्लाांट असिे, सदि आि.एम.सी (RMC) प्लाांट ह े

एम.एम.आि.डी.ए.च्या भखूांडावि असिे, या आि.एम.सी (RMC) प्लाांटमळेु सदि 

िार्ी मोठ्या प्रमािात प्रदषूि होत असल्ह्याच े सनद ानास येिे, या प्लॉट भोवती 

वडाळा आि.टी.ओ, सथासनक पोलीस सटे न यासािख ेसिकािी कायाालय असिे, 

तेथील कायाित कमाचािी व सथासनक नार्रिक याांना प्रदषूिामळेु त्रास होिे, येथील 

आि.एम.सी (RMC) प्लाांट पैकी मे. ईर्ल इन्रासरक्चि या कां पनीने 

एम.एम.आि.डी.ए. ची असतरिक्त िार्ा अनसधकृतपिे बळकवल्ह्याचे सनद ानात येि,े 

कुठलीही प्र ासकीय पिवानर्ी न घेता सथासनक िसहवा ी याांचा ये-िा किण्याचा 

मार्ा (िसता) बांद कििे,  ासनाने नेमनू सदलेल्ह्या महािाष्ट्र प्रदषूि सनयांत्रि मांडळ 

याांच्या सनयमाांना पायदळी तडुवनू मोठ्या प्रमािात प्रदषूि होत असि,े सदि भखूांड 

हा मेरो िेलच्या कामासाठी सदलेला असिे, तिी सदि िार्ेचा वापि मे. ईर्ल  
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कॅप्टन आि. तसमल सेल्ह्वन.... 

इन्रासरक्चि या कां पनीकडून अनसधकृतपिे खािर्ी कामाकरिता होत असिे, या 

व्यसतरिक्त अ ोका या कां पनीचा आि.एम.सी. (RMC) प्लाांट हा भक्ती पाका  येथील 

सनवासी िार्ेत असि,े यामळेु सथासनक नार्रिकाांना होत असलेला त्रास 

िोखण्याकरिता  ासनाने र्ांसभि दखल घेऊन किावयाची कायावाही व उपाययोिना." 

 श्री.प्रािक्त तनपिेु ( नर्िसवकास िाज्यमांत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी 

सचूनेसांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदसयाांना आधीच सवतरित केल्ह्या 

असल्ह्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्ह्या अनमुतीने सभार्हृाच्या पटलावि ठेवतो.  

  उपाध्यक्ष : सनवेदन सभार्हृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

( प्रेस : येथे सोबतचे सनवेदन िापावे.) 

.............. 
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  कॅप्टन आि.तसमल सेल्ह्वन : अध्यक्ष महोदय, मेिे सायन-कोसलवाडा सवभार् 

में मेरो के सकतने प्रोिेक्ट ह ै?  कॉसटींर् याडा औि सबम बनाने का िो सवषय ह ैवह ८-

९ साल पहले  रुु हआु ह.ै उस समय वहाां पि सनवासी के्षत्र कम था. अब वहाां पि कम 

से कम ६ हिाि परिवाि िहते ह.ै वह एरिया सनवासी के्षत्र हो र्या  ह.ै पोल ून कां रोल 

बोडा का काननू ह ैसक १०० मीटि के बाहि कासटींर् याडा होना चासहए. ये कॉसटींर् 

याडा ५० मीटि के अांदि ही ह.ै पोल ून कां रोल बोडा के अनसुाि वहाां पि कॉसटींर् याडा 

नहीं होना चासहए. कॉसटींर् याडा के बािे में पहले ही सकसी को टेंडि सदया ह.ै एनसीसी 

कां पनी, आईटीटी कां पनी, लासान टुिो कां पनी, एचसीसी कां पनी, अ ोका ईर्ल कां पनी, 

ऐसी कई कां पसनयाां ह.ै टेंडि िद्द किके कई साल होने के बाद भी उसी िर्ह पि इनका 

काम  रुु ह.ै ये सिकाि का काम नहीं कि िह ेह.ै  प्राईव्हटे सबल्ह्डि को िेडीसमक्स 

कााँक्रीट बेचती ह.ै ये काननू में ह ैही नहीं. प्राईव्हटे सबल्ह्डि को िेडीसमक्स कााँक्रीट 

बेचना का िो सवषय ह ैवह िद्द होना चासहए. काननू के अनसुाि ये र्लत काम कि िह े

ह.ै सितनी कां पसनयों को एमएमआिडीए ने ऑडाि सदया ह,ै उनका डेट ऑफ सटाटा क्या 

ह,ै डेट ऑफ कम्प्ली न क्या ह,ै सकतने समय के सलए सदया ह,ै सकतना एरिया सदया 

ह ै?  इस बािे में मैंने श्री श्रीसनवासन साहब औि श्री सोनाि साहब को पत्र सदया ह.ै 

उनका िवाब नहीं आ िहा ह.ै सिकाि की िमीन, िनता की िमीन का समसयिु सकया 

िा िहा ह.ै एक एकड़ िमीन के सलए एमएमआिडीए ने पिसम न दी ह.ै लेसकन वह 

पाांच एकड़ िमीन का इसतेमाल कि िह ेह.ै व ेइस िमीन का इसतमेाल कैसे कि िह ेह?ै  

इसका िवाब समलना चासहए. उनका टेंडि िद्द होने के बाद भी उसी सवभार् में बैठकि 

िेडीसमक्स कााँक्रीट प्राईव्हटे सबल्ह्डि को बेचा िाता ह.ै यह िद्द होना चासहए.  

अध्यक्ष महोदय,  मैंने उसी सवभार् में एमएमआिडीए की िर्ह सकूल के सलए 

माांर्ी. सन २०१६ में भतूपवूा मखु्यमांत्री सम्माननीय श्री दवेेंद्र फडिवीस साहब ने इसके 

समसनट्स पास सकए ह.ै सायन-कोसलवाड़ा एरिया में सकूल के र्िीब बच्चे डेढ़ 

सकलोमीटि दिू पैदल चलकि िाते ह.ै उस सवभार् में सकूल नहीं ह.ै इसके सलए मैं ६ 

साल से प्रयास कि िहा हूां. एमएमआिडीए के श्री मदान साहब ने अभी तक सकूल के 

सलए िर्ह नहीं दी ह.ै सकूल औि हॉससपटल की िर्ह का, रििवे न का यह सवषय 

ह.ै सकूल औि हॉससपटल को रििवे न सदया. रििवे न दनेे के बाद सिकाि बदल र्ई.  
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कॅप्टन आि.तसमल सेल्ह्वन.... 

उसके बाद मैं माननीय मांत्री श्री एकनाथ स ांद े िी को ३-४ बाि समला. सपिले 

असधव ेन में मैंने भखू हड़ताल की ह.ै उस समय आश्वासन सदया सक सकूल के सलए 

िर्ह समल िाएर्ी. लेसकन अभी तक सकूल के सलए िर्ह नहीं समली ह.ै उस एरिया 

के र्िीब बच्चे डेढ़ सकलोमीटि दिू पैदल चलकि सकूल िाते ह.ै मैं दो बाि सवधायक 

बनने के बाद भी एक िोटासा सकूल मैं नहीं बना सकता हूां, तो सफि मैं सवधायक बनकि 

क्या फायदा?  र्िीब लोर्ों के सलए िर्ह नहीं समलती ह ैऔि प्राईव्हटे कां पनी 

िेडीसमक्स कााँक्रीट का धांधा कि िही ह.ै मेिे एरिया में सकूल के सलए िर्ह समलना 

चासहए. यह बहुत महत्वपिूा सवषय ह.ै मेिा कहना इतना ही ह ैसक सकूल के सलए िर्ह 

समलनी चासहए. इस बािे में िवाब दनेा चासहए. िो िेडीसमक्स कााँक्रीट बेचा र्या ह,ै 

उसके चालान की प्रत मेिे पास  ह,ै उसका प्रफू मेिे पास ह.ै इसमें कां पनी का नाम ह,ै 

सकसने सदया औि सकसको भेिा ह,ै उसकी िानकािी चालान में ह.ै चालान की प्रत 

मेिे पास ह.ै    

श्री.प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसयाांनी  ाळेचा सवषय 

साांसर्तलेला आह.े त्याबाबत त्याांनी वेर्ळी लक्षवधेी सचूना सवचािलेली आह.े तो या 

लक्षवेधी सचूनेच्या सवषयाच्या सकोपच्या बाहिेचा सवषय आह.े मला िात्री आधी 

वाटले की, ते त्याच लक्षवेधी सचूनेवि बोलत आहते. पिांत,ु ही लक्षवेधी सचूना 

वेर्ळ्या सवषयाविील आह.े  ाळेच्या सवषयाबाबत सन्माननीय सदसयाांनी वेर्ळी 

लक्षवेधी सचूना सवचािलेली आह.े त्यामध्ये वेर्ळी चचाा होईल. सन्माननीय 

सदसयाांनी एवढा मोठी पाश्वाभमूी साांसर्तली की, त्याांचा नेमका सपेसससफक प्रश्न काय 

आह,े ह ेमाझ्या लक्षात आले नाही. त्यामळेु सन्माननीय सदसयाांनी त्याांचे नेमके प्रश्न 

काय आहते ते एकदा साांसर्तले ति मी उत्ति दईेन. 

कॅप्टन आि. तसमल सले्ह्वन : अध्यक्ष महोदय, मेिा प्रश्न यह ह ैसक िेडीसमक्स 

कााँक्रीट याडा सनवासी क्षते्र से १०० मीटि से आर्े होना चासहए, लेसकन ये अांदि की 

बाि ुमें ह.ै  प्राईव्हटे कां पनी को िेडीसमक्स कााँक्रीट के काम के सलए िमीन नहीं दी ह.ै 

सिकाि के कामों सलए, मेरो प्रोिेक्ट के काम सलए िमीन दी र्ई ह.ै सकतना एरिया 

सदया र्या ह,ै कां पनी सकतने एरिया का इसतेमाल कि िही ह?ै कसमश्नि श्री श्रीसनवास  
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कॅप्टन आि.तसमल सेल्ह्वन.... 

साहब औि श्री सोनाि साहब मेिे पत्र का िवाब नहीं दतेे ह.ै यह एरिया सकतने सदनों के 

सलए सदया ह,ै सकतने सालों से इसका इसतेमाल कि िह ेह,ै टेंडि िद्द होने के बाद भी 

ऐसा क्यों हो िहा ह?ै इसका िवाब सदया िाना चासहए. 

  श्री.प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसयाांनी तािखा वर्ैिे 

सवचािलेल्ह्या आहते. ते सवा तसे सनयमामध्येच आह.े कोिाकोिाला सदलेले आह,े 

काही िेडीसमक्स कााँक्रीट प्लाँट तेथे आहते. ते कधी सदलेले आहते, सकती तािखपेयंत 

त्याला एमपीसीबीची मान्यता आह,े किाि कसे आहते, त्याची सवा मासहती 

सन्माननीय सदसयाांना सदली िाईल.  

  अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय साांर्त आहते त्याप्रमािे खािर्ी कां पनीला 

वर्ैिे नाही. मुांबई मेरोच्या कामाकरिता मुांबई मेरो ६ साठी सदल्ह्ली मेरो कापोिे न ही 

कां पनी आह.े त्याांना ही सवा िार्ा एमएमआिडीएने मेरोच्या कामाकरिता सदलेली 

आह.े  तेथे काससटांर् याडा असतील, RMC प्लाांट्स आहते, त्या अनषुांर्ाने ह ेसवा 

RMC प्लाांट्स केवळ कॅसप्टव्ह कन्झम्प न किीता आहते. फक्त मेरोच्या 

कामाकरिता िवळपास ७ प्लाँट्स आहते. ते मेरोच्या कामाकरिता यिु होिािे आहते. 

दोन प्लाँट्स ह े एमएमआिडीएच्या िार्ेत नाहीत मात्र सन्माननीय सदसयाांच्या 

मतदािसांघातील परिसिात आहते. ते मात्र प्रायव्हटे आहते. ह े सवा सनयमानसुाि 

पिवानर्ी... एमएमआिडीएची िार्चेी सवा ॲप्रवु्हल घेऊन केलेले आह.े एमपीसीबी 

पोल्ह्य ून कां रोल बोडााची दखेील त्याांन ा "Consent to Establish, Consent 

to Operate" सदलेली आह.े काही काही सठकािी काही लोकाांनी  थोड्या ा काही 

चकुा केल्ह्या होत्या. 

नांति श्री.स ांद े.... 
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श्री.प्रािक्त तनपिेु... 

त्याांच्यावि प्रदषूि सनयांत्रि मांडळाने कािवाया केल्ह्या आहते. प्रदषूि सनयांत्रि मांडळाने 

कळसवले आह ेकी,  आिएमसी प्लाँट ह ेिसहवास के्षत्रापासनू १०० व ५० मीटि असधक 

अांतिावि असल्ह्याने असधक प्रदषूि होिाि नाही. तसेच प्रदषूि टाळण्यासाठी काही 

सासहत्याांचा वापि करुन प्रदषूि टाळण्यासांदभाात काळिी घेण्यात येत आह.े त्याांना 

सदिहू प्लाँटला भेटी द्याव्या लार्तात त्या दणे्यात येत आहते. या प्रकििी कोितीही 

असनयसमतता झाल्ह्याचे सदसनू येत नाही. 

 कॅप्टन आि. तसमल सले्ह्वन : अध्यक्ष महोदय, उस एरिया में कॅन्सि औि 

असथमा के पे ांट्स की सांख्या बढ़ िही ह.ै िेडीसमक्स कााँक्रीट प्राईव्हटे कां पनी बेचने के 

कािि तीन साल में तीन एसक्सडेंट हो र्ए ह,ै ६ लोर्ों का सनधन मेिे सवभार् में हो र्या 

ह.ै इससलए यह िद्द होर्ा या नहीं ?  इसका िवाब सदया िाना चासहए. 

 श्री.प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय याांनी सदिहू भार्ातील 

लोकाांना असथमा व कॅन्सिचा त्रास होत असल्ह्याबाबत साांसर्तले आह.े या प्रकििी 

सवा प्लाँटला भेट दऊेन प्रदषूि टाळण्यासाठी आवश्यक सासहत्याांचा वापि किण्यात 

येत आह ेकाय, ह ेतपासण्याकरिता मी पनु्हा प्रदषूि सनयांत्रि मांडळाच्या असधकाऱयाांना 

सचूना दतेो. त्याांना काही चकुीच्या बाबी आढळून आल्ह्यास त्यामध्ये दरुुसती करुन 

घेण्यात येईल. ७ आिएमसी प्लाँट मुांबई मेरोच्या कामासाठी कॅप्टीव्ह पिवानर्ी सदली 

आह.े ते बाहिे काही सवक्री करु  कत नाही. तसे काही घडले असेल ति त े

तपासण्यासाठी एमएमआिडीएच्या असधकाऱयाांना सचूना दतेो. 

------------ 
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पृ. शी. : पिुे महानर्िपासलका हद्दीत सन २०१७ पासनू समासवष्ट 

झालेल्ह्या र्ावाांना मलुभतू ससुवधा उपलब्ध करुन दिे े

व कि पवूीप्रमािे आकाििी कििे 

मु. शी. : पिुे महानर्िपासलका हद्दीत सन २०१७ पासनू समासवष्ट 

झालेल्ह्या र्ावाांना मलुभतू ससुवधा उपलब्ध करुन दिे े

व कि पवूीप्रमािे आकाििी कििे या सांबांधी श्री. सांिय 

िर्ताप, सव.स.स.याांनी सदलेली लक्षवेधी सचूना 

 

 श्री. सांिय िर्ताप (पिुांदि) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्ह्या अनमुतीने सनयम 

१०५ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावािसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे सन्माननीय 

नर्िसवकास मांत्रयाांचे लक्ष वेध ूइसच्ितो आसि त्याबाबत त्याांनी सनवेदन किावे, अ ी 

सवनांती कितो.  

“पिुे महानर्िपासलका हद्दीत सन २०१७ पासनू समासवष्ट झालेल्ह्या र्ावातील 

समळकत धािकाांना पवूी ग्रामपांचायत हद्दीत असताना बाांधलेल्ह्या के्षत्रावि सवासाधािि 

कि, सवासाधािि पािीपट्टी, सव ेष पािीपट्टी, आिोग्य, सावािसनक वीि वापि कि 

समळून एकसत्रत आकाििी होत असिे, पिांत ुमहानर्िपासलकेने िसते, पािी पिुवठा, 

सदवाबत्ती (सरीट लाईट), कचिा सांकलन, डे्रनेि लाईन, फुटपाथ इ. असलेल्ह्या सोयी 

ससुवधा या अत्यांत अपऱुया असिे, अनेक वषा मनपा हद्दीत समासवष्ट झाल्ह्याविही 

मलूभतू पायाभतू ससुवधा उपलब्ध करून दणे्यात पिुे मनपा अपय ी असिे, मनपा 

हद्दीत समावे  झाल्ह्यावि िेसडिेकनि नसुाि सवासाधािि कि, पािीपट्टी, सफाई कि, 

असग्न मन कि, वकृ्ष सांवधान कि, िल लाभ कि, मलसनससािि कि, पथ कि, सव ेष 

सफाई कि, मनपा स क्षि उपकि व िाज्य  ासनाचा स क्षि कि, िोिर्ाि हमी कि व 

मोठ्या सनवासी िार्ेविील किाांची आकाििी कित असल्ह्याने महापासलकेत समाव े 

झाल्ह्यावि ग्रामसथाांच्या पवूी आकाििी होत असलेल्ह्या किात अनेकपटींनी वाढ  
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श्री. सांिय िर्ताप... 

झाल्ह्याने नार्िीकाांत सनमााि झालेले असांतोषाचे व िोषाचे वाताविि, परििामी 

पायाभतू ससुवधाांचे िाळे मखु्य  हिाच्या तलुनेत समासवष्ट र्ावाांमध्ये सनमााि 

केल्ह्यास वाय मनपा प्रचसलत दिाने कि भिण्यास सथासनक नार्रिकाांनी केलेला 

सविोध, सन २०२४ पयतं सदि समासवष्ट र्ावाांना मलुभतू ससुवधा दणे्याबाबत 

सनयोसित किण्यात आले असल्ह्याने सन २०२४ पयंत ग्रामपांचायतीप्रमािे कि 

आकाििी किण्याची आवश्यकता, याबाबत  ासनाने तातडीने किावयाची 

कायावाही व उपाययोिना." 

श्री.प्रािक्त तनपिेु (नर्ि सवकास िाज्यमांत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी 

सचूनेसांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदसयाांना आधीच सवतरित केल्ह्या 

असल्ह्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्ह्या अनमुतीने सभार्हृाच्या पटलावि ठेवतो.  

उपाध्यक्ष: सनवेदन सभार्हृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

सनवेदन 

( प्रेस : येथे सोबतचे सनवेदन िापावे.) 
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श्री. सांिय िर्ताप (पिुांदि) : अध्यक्ष महोदय, पिुे महानर्िपासलकेमध्ये सन 

२०१७ पासनू समासवष्ट किण्यात आलेल्ह्या र्ावातील समळकतधािकाांच्या किाच्या 

सांदभाात लक्ष वेध ूइसच्ित आह.े 

अध्यक्ष महोदय, सन २०१७ मध्ये पिुे महानर्िपासलकेमध्ये काही र्ावाांचा 

समावे  किण्यात आला आह.े आता सन २०२२ सरुु असनू अद्यापपयंत त्याांना 

महानर्िपासलकेच्या माध्यमातनू पािी, िसते, नाल्ह्या, वीि, सरीट लाईट, सवच्िता 

इत्यादी मलुभतू ससुवधा उपलब्ध करुन दणे्यात आल्ह्या नाहीत, तेथे त्याांची वािवा 

आह.े सदिहू सठकािी ग्रामपांचायत असताना कचिा उचलण्यासाठी ग्रामपांचायतीची 

र्ाडी येत होती. आता हा भार् महानर्िपासलकेत समासवष्ट झाल्ह्यानांति सदिहू 

सठकािच्या सदसनकाधािकाांना कचिा उचलनू घेऊन िाण्याकरिता खािर्ी 

कां त्राटदािास ५० ते १०० रुपये असतरिक्त िक्कम द्यावी लार्ते. सदिहू भार् पणु्याच्या 

वाढीव हद्दीतील असनू तेथील एका सदसनकेची सकां मत ५० ते ७० लाख रुपये आह.े 

पिांत ुत्या सदसनकाधािकाांना पाण्यासाठी सकाळी िाांर् लावावी लार्त आह,े ७ व्या व 

८ व्या मिल्ह्यापयंत िाहिाऱया लोकाांना हातामध्ये पाण्याच्या दोन बादल्ह्या घऊेन 

िावे लार्त आह.े अ ी उक्त र्ावाांची अवसथा आह.े मार्ील ६ मसहन्याांपवूी 

नर्िसवकास मांत्री महोदयाांसमवेत व्हीडीओ कॉन्फिन्स घेण्यात आली होती. त्यावेळी 

महानर्िपासलका आयकु्त व सवा असधकािी उपससथत होते. त्यावेळी उक्त प्रश्नाांच्या 

सांदभाात सवचाि करुन महानर्िपासलकेने कळवावे, असे मांत्री महोदयाांनी आद े सदले 

होते. यासांदभाात कालही चचाा किण्यात आली होती. त्यावेळी मुांबई व पिुे 

परिसिाच्या सांदभाात अकृसषक किाचा सनिाय घणे्यात आला आह.े 

अध्यक्ष महोदय, सथासनक सविाज्य सांसथा डे्रनेि, सवच्िता व इति मलुभतू 

ससुवधाांसाठी कि आकाितात. पिांत ुत्याांचेकडून उक्त ससुवधा पिुसवण्यात येत नसतील 
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ति त्याांना कि आकािण्याचा असधकाि नाही, असे मला वाटते. सदिहू र्ावाांना डे्रनेि, 

पािी, िसते इत्यादी मलुभतू ससुवधा दणे्याकरिता महानर्िपासलकेने सनयोिन केले  

श्री. सांिय िर्ताप... 

आह,े असे आिही साांर्ण्यात येत आह.े पिांत ुउक्त ससुवधा समळण्यासाठी सन २०२४ 

उिाडिाि आह.े तोपयंत महानर्िपासलका के्षत्रातील उक्त र्ावाांतील 

मालमत्ताधािकाांकडून सन २०१७ पवुी ग्रामपांचायतीच्या माध्यमातनू िेवढा कि 

आकािण्यात येत होता तवेढा कि आकािण्यात यावा. कािि त्याांना ग्रामपांचायत ज्या 

ससुवधा दते होती त्या ससुवधा दखेील पिुे महानर्िपासलका दते नाही. ज्यावेळी सवा 

मलुभतू ससुवधा उक्त भार्ातील मालमत्ताधािकाांना उपलब्ध करुन दणे्यात येतील 

त्यावेळपासनू महानर्िपासलकेचा कि लार् ूकिण्यात यावा. 

श्री.प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, सन २०१७ मध्ये पिु े

महानर्िपासलकेमध्ये समासवष्ट झालेल्ह्या र्ावाांना मलुभतू ससुवधा समळत नसल्ह्याने 

तीव्र खांत व्यक्त करुन त्याांच्याकडून पवूीच्या ग्रामपांचायतीप्रमािे कि आकाििी 

किण्यात यावी व त्याांना ससुवधा उपलब्ध करुन दणे्याची मार्िी केली आह.े  

अध्यक्ष महोदय, सन २०१७ मध्ये ग्रामपांचायतीमधील र्ावाांचा 

महानर्िपासलका के्षत्रात समावे  किण्यात आल्ह्यानांति त्याांच्याकडून तातडीने 

महानर्िपासलकेप्रमािे कि आकाििी किण्यात आली नसनू ती टप्प्याटप्प्याने 

वाढसवण्यात आली आह.े सदिहू र्ावाांना काही ससुवधा न दतेा त्याांच्याकडून एवढा 

कि आकािण्यात येत आह,े याबाबत मी महानर्िपासलका असधकाऱयाांना सवचाििा 

केली. त्यावेळी त्याांनी महानर्िपासलकेडून सदिहू र्ावाांना सदलेल्ह्या ससुवधाांचा 

तप ील सदला आह.े उक्त ससुवधा परिपिूा नसतील. 

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय याांनी साांसर्तले आह े की, सदिहू 

भार्ातील ७ व्या व ८ व्या मिल्ह्यापयंत िाहिाऱया सदसनकाधािकाांना िाांर् लावनू 
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पािी घेऊन िावे लार्त आह,े पािी समळत नाही सकां वा त्यासाठी विवि किावी 

लार्ते. उक्त वसतसुसथती काही प्रमािात आह,े ती नाकारुन चालिाि नाही. याप्रकििी  

 

श्री.प्रािक्त तनपिेु... 

महानर्िपासलकेने लवकि कायावाही कििे अपेसक्षत आह.े उक्त भार्ातील कि कमी 

किण्याची मार्िी सन्माननीय सदसय याांनी केली आह.े महानर्िपासलकेने उक्त 

र्ावाांमध्ये बऱयाप्रमािात खचा केला आह.े तेथील भमूीर्त र्टािाांसाठी सन २०१८ 

मध्ये सथायी ससमतीने ठिाव केला व ११ र्ावाांसाठी मलसन:ससािि प्रकल्ह्पाचा मासटि 

प्लॅन तयाि किण्याकरिता सल्ह्लर्ािाची नेमिकू केली आह.े सदिहू कायावाही २०१८ 

पासनू सरुु केली आह.े उक्त र्ावाांसाठी महानर्िपासलकेने काहीच केले नाही असे 

नाही. ताांसत्रक िाननी ससमतीने सदनाांक २० िनू, २०१८ िोिी उक्त प्रकल्ह्पास मान्यता 

सदली आह ेव  ासनाची मदत न घेता महानर्िपासलकेच्या सनधीतनू ३९२ कोटी रुपये 

खचा करुन मलसन:ससाि प्रकल्ह्प उभािण्याचे सनसित केले आह.े त्यासाठी आवश्यक 

कायावाही केली आह ेव सनसवदा प्रसक्रया िाबवनू कामाचा कायाािांभ आद ेही दणे्यात 

आला आह.े अद्ययावत मलसन:ससािि प्रकल्ह्प उभािण्यासाठी डीपीआिवि खचा 

किण्यात येत आह.े 

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसयाांनी उक्त सठकािच्या कचिा सांकलनाच्या 

सांदभाात भावना व्यक्त केली आह.े कचिा सांकलनासाठी पवूीच्या ग्रामपांचायतीचीच 

वाहने वापिण्यात येत आहते, त्यामध्ये वाढ किण्यात आलेली नाही. यासांदभाात मी 

महानर्िपासलका असधकाऱयाांना खडसावनू सवचाििा केली. त्याांनी साांसर्तले की, 

ग्रामपांचातच्या मालकीची ६२ वाहने होती व आिखी ३२ वाहने उपलब्ध करुन 

दणे्यात आली आहते. सदिहू भार्ामध्ये महानर्िपासलकेचे १०७ व ३०० कां त्राटी 

सेवक कायाित आहते. त्याांच्या वेतनाविील खचा महानर्िपासलका किीत आह.े  
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अध्यक्ष महोदय, सदिहू भार्ातील लोकाांना कचिा सांकलनासाठी खािर्ी 

कां त्राटदािास पैसे द्यावे लार्तात, असे सन्माननीय सदसय याांनी साांसर्तले आह.े सदिहू 

बाब र्ांभीि असनू त्याबाबत महानर्िपासलकेला सचूना दणे्यात येतील. सदिहू  

 

श्री.प्रािक्त तनपिेु... 

भार्ामध्ये महानर्िपासलकेने काहीच काम केले नाही असे म्हटले असले तिी त्याांनी 

असधकचे काम केल्ह्याचे सदसनू येत आह.े  

अध्यक्ष महोदय, सदिहू र्ावाांचा समावे  महानर्िपासलकेमध्ये होण्यापवूी 

त्याांना महानर्िपासलकेकडून बल्ह्क पद्धतीने पािी दणे्यात येत होते व त्याची सवभार्िी 

करुन वाटप त्यावेळच्या ग्रामपांचायतीच्या माध्यमातनू किण्यात येत होते. सदिहू 

र्ावाांसाठी पािी पिुवठ्याकरिता दिवषी ६-७ कोटी रुपये खचा केल्ह्याची मासहती 

महानर्िपासलकेने सदली असनू उक्त बाबीसाठी आता डीपीआि तयाि किण्यात आला 

आह.े पिुे महानर्िपासलका हद्दीच्या तलुनेत उक्त भार्ामध्ये पािी पट्टी कमी 

आकािण्यात येत आह,े असे ही साांर्ण्यात आले आह.े  हिाच्या पािी पट्टीच्या 

केवळ २० टक्के पािी पट्टी लोहर्ाव येथे आकािण्यात येत आह.े 

यानांति श्री.तेंर्... 
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श्री.प्रािक्त तनपिेु...... 

मुांढवा, साडेसतिानळी, फुिसुांर्ी, ऊिोली दवेाची या र्ावाांमध्ये इति  हिाांच्या 

तलुनेमध्ये फक्त ६० टक्के पािी पट्टी आकिली िात आह.े धायिी व आांबेर्ाव (ि)ु 

या र्ावाांना फक्त २० टक्के पािी पट्टी आकािली िात आह.े स वने या र्ावाला पािी 

पट्टी माफ किण्यात आलेली आह.े महानर्िपासलकेने अनेक र्ावाांना पािी पट्टीमध्ये 

चाांर्ली सवलत सदलेली आह.े   

  अध्यक्ष महोदय, िसत्याांच्या कामासाठी सन २०१८-१९ मध्ये ८ कोटी, 

२०१९-२० मध्ये १६.५० कोटी, सन २०२०-२१ मध्ये २० कोटी, सन २०२१-२२ 

मध्ये १८.२६ कोटी रुपये उपलब्ध करुन दणे्यात आलेले आहते आसि सन २०२२-

२३ मध्ये ३० कोटी रुपये प्रसतासवत किण्यात आलेले आहते. पिुे महानर्िपासलकेने 

िसत्याांच्या कामासाठी यावषाासह आतापयंत ९२ कोटी रुपये उपलब्ध करुन सदलेले 

आहते.  

 अध्यक्ष महोदय, पिुे महानर्िपासलकेने मलूभतू सोयी-ससुवधा उपलब्ध करुन 

सदल्ह्याच नाहीत, अस े म्हिता येिाि नाही. तिी दखेील सन्माननीय सदसय 

सभार्हृामध्ये मासहती दतेात, याचा अथा यामध्ये काही तिी तथ्य आह,े असे समिनू 

योग्य ती कायावाही किण्यात येईल.  

 अध्यक्ष महोदय, कचिा सांकलनाच्या कामामध्ये सधुाििा किण्याचे सनद े 

महानर्िपासलकेला दणे्यात येतील. अन्य ससुवधा लवकिात लवकि उपलब्ध करुन 

दणे्याच्या सचूना दखेील दणे्यात येतील.  

 श्री.सांियमामा स ांद े : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीि भार्ातील काही 

ग्रामपांचायतीना नर्िपांचायतीचा दिाा सदलेला आह.े तसेच काही नर्िपांचायतीच्या 

दिाामध्ये बदल केलेला आह.े अ ा सठकािी दखेील अ ा प्रकािच्या ससुवधा 

उपलब्ध करुन दणे्याबाबत सिकािचा सवचाि आह ेकाय ? 

 श्री.प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, महानर्िपासलकेचा ॲक्ट वेर्ळा आह.े 

नवीन नर्िपांचायतीसाठी नर्िसवकास सवभार्ामाफा त सव ेष सनधी उपलब्ध करुन 
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श्री.प्रािक्त तनपिेु...... 

 सदला िातो. आपि कोित्या नर्िपांचायतीबाबत प्रश्न उपससथत केला आह,े ह ेमला 

मासहती नाही. नवीन नर्िपांचायतीला व नर्िपासलकेच्या वाढीव हद्दीतील र्ावाांचा 

सवकास किण्यासाठी नर्िसवकास सवभार्ामाफा त सनधी उपलब्ध करुन दणे्याची तितदू 

आह.े उक्त प्रश्नाांच्या सांदभाात आपि मला सनवेदन द्यावे, त्या अनषुांर्ाने सनसितपि े

योग्य ती कायावाही किण्यात येईल.  

 श्री.सांिय िर्ताप : अध्यक्ष महोदय, महानर्िपासलकेने सदलेल्ह्या मासहतीच्या 

आधािे मांत्री महोदयाांनी उत्ति सदलेले आह.े ज्यावेळी पिुे महानर्िपासलकेमध्ये सदि 

र्ावाांचा समावे  किण्यात आला होता तेव्हा म्हििे सन २०१४-१५, सन २०१५-

१६, सन २०१६-१७, सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ असे अनकु्रमे २०, ४०, 

६०, ८० व १०० टक्के अ ा प्रकािची कि िचना किण्यात आली होती.  

 अध्यक्ष महोदय, सन २०१८ मधील सनिायानसुाि ४० टक्के कि सवलत बांद 

किण्याचा सनिाय घेण्यात आला होता. त्यामळेु सदि र्ावावि मोठ्या प्रमािावि 

किाचा भाि आलेला आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, काल लोकमत वतामानपत्रामध्ये एक बातमी िापनू आलेली 

आह.े ती बातमी येथनू दाखसवली ति ते आपिास सदसिाि नाही. त्यामळेु सदि 

वतामानपत्र मी आपिाकडे सादि कितो. या वतामानपत्रामध्ये टाँकिच्या भोवती 

िवळपास २००० लोकाांचा घोळका असल्ह्याची बातमी िापनू आलेली आह.े अ ी 

सवा र्ाांवामध्ये परिससथती आह.े पिुे महानर्िपासलकेला आपिास काय मासहती दते 

आह,े यापेक्षा प्रत्यक्ष त्या र्ाांवामध्ये काय परिससथती आह,े ह ेखपू महत्त्वाचे आह.े 

सद्य:ससथतीत टाँकिच्या माध्यमातनू पािी पिुवठा केला िात आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, सदर गािांमध्ये सवुिधा उपलब्ध करुन दणे्यासाठी कमचर्ारी 

अंतर्भचत केले आहते, अस ेमांत्री महोदयाांनी उत्ति सदले आह.े पिांत ुसदि कमाचाऱयाच्या 

माध्यमातनू काय ससुवधा सदल्ह्या िात आहते, ह ेपाहिे खपू महत्त्वाचे आह.े 
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श्री.सांिय िर्ताप.......  

 अध्यक्ष महोदय, मलूभतू ससुवधा दणे्यासाठी सवा सथासनक सविाज्य सांसथा कि 

घेतात. सन २०१८ मध्ये सनसवदा काढण्यात आली होती. त्यानांति उक्त कामासाठी 

सल्ह्लार्ािाची नेमिकू केली. आता पनु्हा सनसवदा काढली ति सदि प्रसक्रयेस बिाच 

वेळ लार् ू कतो. सन २०२४ पयंत तेथील नार्रिकाांना सवा मलूभतू ससुवधा उपलब्ध 

होऊ  कतील. त्यामळेु सन २०२४ पयंत तिी तेथील नार्रिकाांकडून 

ग्रामपांचायतीच्या किानसुाि किाची आकाििी किावी, अ ी माझी सवनांती आह.े  

 श्री.प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, महानर्िपासलकेने कोिकोित्या ससुवधा 

उपलब्ध करुन सदलेल्ह्या आहते, त्याचे सववेचन मी केलेले आह.े काही ससुवधा 

उपलब्ध नाहीत त्या भसवष्ट्यामध्ये उपलब्ध करुन सदल्ह्या िातील. पिांत ुआतापयंत 

महानर्िपासलकेने बिाच पैसा खचा केलेला आह.े तसेच वाढीव मनषु्ट्यबळ, र्ाड्या, 

साफसफाईसाठी काही मािसाांची नेमिकू अ ा प्रकािच्या अनेक ससुवधा दणे्याचा 

प्रयत्न केलेला आह.े महानर्िपासलकेने कोितीही ससुवधा उपलब्ध करुन सदली नाही, 

असे म्हिता येिाि नाही. पिांत ुआिखी ससुवधा उपलब्ध करुन दणे्याची आवश्यकता 

आह,े ही बाब खिी आह.े तेथील कि कमी किावा, असे सन्माननीय सदसयाचे म्हिि े

आह.े पिांत ुइति  हिाांच्या तलुनेमध्ये त्या र्ाांवाना पािी पट्टी कि कमी आकािला 

िातो. त्या र्ावाांमध्ये महानर्िपासलकेमाफा त २०० ते २५० टाँकिने मोफत पािी 

पिुवठा केला िातो. सन्माननीय सदसयाांनी साांसर्तल्ह्याप्रामिे याबाबतचे सनयोिन 

अिनू चाांर्ल्ह्या प्रकािे कििे अपेसक्षत आह.े या सवा बाबीसांदभाात 

महानर्िपासलकेच्या सवा असधकाऱयाांसह सन्माननीय सदसयाांसोबत बैठक घेतली 

िाईल व योग्य ते सनिाय घेण्यात येईल.  

 श्री.सभमिाव (आण्िा) तापकीि : अध्यक्ष महोदय, पणुे महानर्िपासलकेमध्य े

प्रथम ११ गािांर्ा समािेश करण्यात आला होता. लगरे् एका िषाचनंतर पनु्हा २३ 

गािांर्ा समािेश किण्यात आला आह.े सदि र्ावे पिुे महानर्िपासलकेमध्य े

आल्ह्यानांति त्या र्ावाांना सोयी-ससुवधा उपलब्ध करुन न दतेा इति  हिाांप्रमािे पिु े

महानर्िपासलका कि आकििी किीत आह.े आता अां त: का होईना 
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श्री.सभमिाव (आण्िा) तापकीि....... 

महानर्िपासलका सोयी-ससुवधा उपलब्ध करुन दते आह.े सन १९९७ मध्ये पिुे 

महानर्िपासलकेमध्ये २३ र्ावे आली होती. त्या र्ावाप्रमािे या र्ावाांना दखेील 

सोयी-ससुवधा उपलब्ध करुन दिेे आवश्यक आह.े तसेच त्या र्ावाांना तीन वषांनांति 

टप्प्या-टप्प्याने कि आकाििी किण्यात आली होती. पिांत ु आता सिसकट सवा 

सठकािी कि आकाििी केली िात आह.े सन १९९७ मध्ये समासवष्ट झालेल्ह्या 

र्ावाांप्रमािे आपि कि आकििी कििाि आहात काय? सदर गािांमध्ये पाण्यार्ी 

मोठ्या प्रमाणािर आिश्यकता आह.े तसेर् तथेील सफाई कमचर्ाऱयांर्ी अत्यंत 

कमतरता र्ासत आह.े त्यामळेु  आिश्यक कामगार र्रती करण ेअपेवित आह ेती 

र्रती आपण करणार आहात काय?  

 श्री.प्रािक्त तनपिेु : सन्माननीय सदसयाांनी सवचािलेला प्रश्न सकोपच्या बाहिेचा 

असला तिी त्याबाबत मी साांर् ू इसच्ितो की, िेव्हा एखादी ग्रामपांचायत 

महानर्िपासलकेमध्ये समासवष्ट केली िाते तेव्हा महानर्िपासलका ॲक्टनसुाि त्या 

र्ावाांना कि आकािला िातो. सदि ॲक्टच्या बाहिे िािनू कोित्याही प्रकािची सटू 

दतेा येत नाही. त्यामळेु महानर्िपासलका ॲक्टनसुािच सदि र्ावाांना कि आकािला 

िात आह.े सरुुवातीच्या काळामध्ये ग्रामपांचायतीचा िो कि होता त्या किाप्रमािे कि 

वसलू केला िातो. त्यानांति टप्प्या-टप्प्याने त्या किामध्ये वाढ केली िाते.  

 अध्यक्ष महोदय, महानर्िपासलका चाांर्ल्ह्या ससुवधा उपलब्ध करुन दते आह,े 

असे काही सन्माननीय सदसयाांनी म्हटले आह.े पिांत ुअनेक सन्माननीय सदसय ससुवधा 

सदल्ह्या िात नाहीत, अ ी मासहती दते आहते. त्यामळेु महानर्िपासलका कोठे तिी 

ससुवधा दणे्यास कमी पडत आह,े असे सदसनू येत आह.े त्यामळेु या सवा सवषयावि 

ससवसति चचाा किण्यासाठी सांबांसधत सवा असधकाऱयाांसमवेत बैठक घेण्यात येईल.  

 श्री.चेतन तपेु : अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदय असत य ससवसति उत्ति दते 

आहते आसि सांबांसधत असधकािी व सन्माननीय सदसयाांसोबत बैठक घेण्यात येईल, 

असे आवश्वासन दखेील सदलेले आह.े  
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श्री.चेतन तपेु........ 

 अध्यक्ष महोदय, आपल्ह्या माध्यमातनू मांत्री महोदयाांना माझे फक्त दोनच 

सपेसससफक प्रश्न आहते. 

यानांति श्री.कुलकिी...... 
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श्री. र्ेतन तपेु.... 

पवहला प्रश्न असा आह े की, पिुे महानर्िपासलकेच्या अथासांकल्ह्पातील एकूि 

लोकसांख्या आसि भौर्ोसलक परिससथती पाहता ३४ र्ावाांसाठी पिेुसा सनधी पिु े

महानर्िपासलकेने द्यावा, असे सनद े पिुे महानर्िपासलकेला िाज्य सिकािकडून सदले 

िािाि आहते काय ? मांत्री महोदयाांनी साांसर्तले आह ेकी, आतापयंत ६३ कोटी रुपय े

खचा किण्यात आले असनू यावषी ३० कोटी रुपये खचा केले िािाि आहते. पिु े

महानर्िपासलकेत समासवष्ट झालेल्ह्या सदि ३४ र्ावाांचे के्षत्रफळ ह े पिुे  हिाच्या 

एकूि के्षत्रफळाच्या एक तसृतयाां  आह.े यावषी पिुे महानर्िपासलकेने िवळपास ८ 

हिाि कोटी रुपयाांपेक्षा असधकचा अथासांकल्ह्प सादि केला आह.े त्यामळेु या प्रमािात 

तेथील नार्रिकाांकरिता पैसे समळिाि काय ? याचे कािि असे की, मध्य पणु्याचा 

सवकास झाला असनू उपनर्िाांचा सवकास झालेला नाही. दसुिे असे की, माझ्या 

मतदािसांघातील साडेसतिा नळी, के व नर्ि, माांििी अ ी अनेक र्ावे या २३ व ११ 

र्ावाांमध्ये समासवष्ट झाली आहते. सन्माननीय सदसय श्री. सांिय िर्ताप याांनी िो 

प्रश्न सवचािला त्याबाबत साांर्ण्यात आले की, टप्प्याटप्याने कि वाढसवला िािाि 

आह.े ही बाब आम्हालाही मान्य असनू मांत्री महोदयाांनी सदलेले उत्ति समाधानकािक 

आह.े पिांत ुया दोन र्ावाांच्या कि लावण्याच्या टप्प्यामध्ये १५ ते २३ टक्क्याांचा फिक 

आह.े हा फिक दरुुसत केला िािाि आह े काय ? पवूी समासवष्ट झालेल्ह्या ११ 

र्ावातील नार्रिकाांना वेर्ळ्या टप्प्याने कि आकािला िात आह े आसि २३ 

र्ावातील नार्रिकाांना वरे्ळ्या टप्प्यातील कि आकािला िात आह.े हा फिक दिू 

किण्यात येिाि काय ? 

 श्री. प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, लोकसांख्या आसि भौर्ोसलक 

परिससथतीचा सवचाि करुन तेथील र्ावाांना सनधी सदला िािाि काय, असा सन्माननीय 

सदसयाांचा पसहला प्रश्न आह.े मी साांर् ूइसच्ितो की, महानर्िपासलकेने त्याांचा सनधी 

क ा प्रकािे खचा किावा, यासाठी सवायत्तता दणे्यात आलेली आह.े याबाबत 

महानर्िपासलकेला असधकाि असतो. तेथे नर्िसेवक सनवडून येतात आसि त्याांच्या 

सवासाधािि सभेमध्ये ठिाव होत असतो. त्यामळेु ह ेअसधकाि महानर्िपासलकेचे  
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श्री. प्रािक्त तनपिेु .... 

आहते. पिुे महानर्िपासलकेने या र्ावाांकडे असधक लक्ष दऊेन त्याांना सनधी दिे े

असभप्रेत आह.े िाज्य सिकािच्या कायद्यामध्ये महानर्िपासलकेला सनद े दणे्याची 

तितदू असले ति त ा प्रकािचे प्रयत्न किण्यात येतील. पिांत ुहा महार्निपासलकेचा 

असधकाि असनू त्याांना सवायत्तता दणे्यात आलेली आह.े दसुिे असे की, किामध्ये 

तफावत असल्ह्याबाबत सन्माननीय सदसयाांनी साांसर्तले आह.े मी साांर् ूइसच्ितो की, 

त्याांनी याबाबत माझ्याकडे लेखी पत्र द्यावे. चकुीचे काही असेल ति त्याबाबत 

तपासिी किता येईल.  

 उपाध्यक्ष : आता लक्षवेधी क्रमाांक सात चचेला घेण्यात येईल.  

 श्री. धनांिय मुांडे : अध्यक्ष महोदय, या लक्षवेधी सचूनेचे उत्ति दणे्यासाठी 

माननीय मांत्री सभार्हृात यावयाचे आहते. तोपयंत आपि पढुील लक्षवेधी सचनूा 

घ्यावी, अ ी मी सवनांती कितो.  

 उपाध्यक्ष : ठीक आह.े लक्षवेधी सचूना क्रमाांक ७ व ८ बाबत मांत्री महोदयाांनी 

पत्र सदले आह े की, सदि लक्षवेधी सचूना थोडी उस िाने घ्यावी. त्यामळेु आता 

लक्षवेधी सचूना क्रमाांक ९ चचेला घेण्यात येईल. पिांत ुसन्माननीय सदसय श्री. ित्नाकि 

र्टेु्ट सभार्हृात उपससथत नसल्ह्याने लक्षवधेी सचूना क्रमाांक १० चचेला घेण्यात येईल.  

------- 
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पृ.शी. : अकोले तालकु्यातील तळे, सवसहि, स ांद े

या र्ावातील सपण्याच्या पाण्याच्या र्ांभीि 

समसयेबाबत किावयाची कायावाही 

मु.शी. : अकोले तालकु्यातील तळे, सवसहि, स ांद े

या र्ावातील सपण्याच्या पाण्याच्या र्ांभीि 

समसयेबाबत किावयाची कायावाही 

यासांबांधी सन्माननीय सदसय डॉ. सकिि 

लहामटे, सव.स.स. याांनी सदलेली 

लक्षवेधी सचूना 

डॉ. सकिि लहामटे (अकोले)  : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्ह्या अनमुतीने 

सनयम १०५ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावािसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे माननीय 

पािी पिुवठा व सवच्िता मांत्रयाांचे लक्ष वधे ूइसच्ितो आसि त्याबाबत त्याांनी सनवेदन 

किावे, अ ी सवनांती कितो. 

अध्यक्ष महोदय, तळे, सवसहि, स ांद े(ता.अकोले, सि.अहमदनर्ि) या र्ावाांना 

सपण्याच्या पाण्याची योिना महािाष्ट्र िीवन प्रासधकििाकडून १० ते १२ वषाापासनू 

मांििू होि,े पिांत ुया कामाचा दिाा चाांर्ला नसल्ह्यामळेु तळे, सवसहि, स ांद ेर्ावाांना 

सपण्याचे पािी न समळि,े तयाि किण्यात आलेल्ह्या सवसहिीमध्ये दखेील केवळ २ ते 

३ मसहने पिेुल इतकेच पािी असिे, र्ावकऱयाांना सपण्याच्या पाण्याची र्ांभीि समसया 

सनमााि होिे, त्यामळेु नार्रिकाांमध्ये प्रचांड असांतोष सनमााि होिे, याबाबत सांबांसधत 

ठेकेदाि, दोषी असधकाऱयाांवि कािवाई करुन या र्ावाांना तातडीने पािी पिुवठा 

समळण्याच्या दृष्टीने  ासनाने तातडीने किावयाची कायावाही व उपाययोिना.  

 श्री. र्लुाबिाव पाटील (पािी पिुवठा व सवच्िता मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, 

लक्षवेधी सचूने सांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदसयाांना आधीच सवतरित 

केल्ह्या असल्ह्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्ह्या अनमुतीने सभार्हृाच्या पटलावि ठेवतो. 

 उपाध्यक्ष : सनवेदन सभार्हृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े  

(पे्रस : येथे सोबतचे सनवेदन िापावे.) 
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 डॉ. सकिि लहामटे : अध्यक्ष महोदय, अकोले तालकु्यातील तळे, सवसहि, स ांद े

या र्ावाांना महािाष्ट्र िीवन प्रासधकििाकडून १० ते १२ वषाापवूी सपण्याच्या पाण्याची 

योिना मांििू झाली होती. त्या योिनेच ेकाम सधम्या र्तीने आसि सदोष पद्घतीने सरुु 

झाले. त्या र्ावाांना १२ वषे झालेली आह.े असे असतानाही त्या र्ावाांना आिही 

सपण्याचे पािी समळत नाही. आसदवासी वाडे, पाडे येथील लोकाांना दिू अांतिावरुन 

पािी आिावे लार्त आह.े मी मांत्री महोदयाांना या लक्षवेधी सचूनेच्या सनसमत्ताने 

सपेसससफक प्रश्न सवचारु इसच्ितो. या र्ावाांना सकती सदवसामध्ये पािी सदले िािाि 

आह े ? तसेच याकरिता मोठ्या प्रमािात सदिांर्ाई कििाऱया असधकािी आसि 

कां त्राटदािासवरुद्ध सकती सदवसात कािवाई केली िािाि आह े? 

 उपाध्यक्ष : मी माननीय मांत्रयाांना साांर् ू इसच्ितो की, या लक्षवेधी सचूनेच े

सनवेदन सभार्हृाला समळालेले नाही.  

 श्री. र्लुाबिाव पाटील : तळे, सवसहि, स ांद,े ता. अकोले या र्ावच्या 

ग्रामपांचायतीच्या मार्िीनसुाि महािाष्ट्र िीवन प्रासधकििाने सदनाांक ३ सडसेंबि, 

२००६ ला ५९ लाख रुपयाांची सनसवदा प्रससद्ध केली होती. सन २००९ साली िे.िे. 

फड या एिन्सीला कायाािांभ आद े दऊेन ह े काम सरुु किण्यात आले होत.े 

सन्माननीय सदसय ह ेया काळात सिल्ह्हा परिषद सदसय होते. त्याांनी साांसर्तल्ह्यानसुाि 

या र्ावाांमध्ये माचा, एसप्रल, मे या  ेवटच्या तीन मसहन्यामध्ये पाण्याचे दसूभाक्ष होते. 

ही बाब खिी आह.े द ेात िल िीवन सम न योिना सरुु आह.े यात कें द्र सिकाि व 

िाज्य सिकाि प्रत्येकी ५०-५० टक्के सनधी दतेे व यात १० टक्के लोकवर्ािी केली 

िाते. येथील र्ावे आसदवासी पाडे, वसतीमधील असल्ह्यामळेु या र्ावाांकडे 

सहानभुतूीपवूाक पाहण्याची  ासनाची िबाबदािी आह.े मी सन्माननीय सदसयाांना 

आश्वसथ करु इसच्ितो की, या र्ावाांचा तात्काळ डीपीआिमध्ये समावे  केला िाईल. 

मार्ील काळात काय झाले, ह ेसाांर्ण्यापेक्षा या वषााच्या आत पािी दणे्यात येईल. 

सदिहू र्ावे ही नदीकाठाविील आहते. मार्ील काळात खोदण्यात आलेल्ह्या सवसहिीत 

पािी कमी पडले होते. आता येिािा उद्भव डीपीआिच्या माध्यमातनू घणे्यात यावा. 

मी भिूल सवेक्षि आसि सवकास यांत्रिेला (िीएसडीए) साांसर्तले आह ेकी,  
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श्री. र्लुाबिाव पाटील .... 

नदीपात्रामधनू थेट पािी घेण्यात यावे. िेिेकरुन या र्ावाांना पािी दतेा येईल. मी 

सन्माननीय सदसयाांना खात्रीपवूाक साांर् ू इसच्ितो की, डीपीआिमध्ये या र्ावाांचा 

समावे  किण्यात येईल. तसेच ही योिना ५ कोटी रुपयाांच्या आतील असल्ह्यामळेु 

याबाबतच्या मान्यतेचे असधकाि सिल्ह्हा परिषदलेा सदलेले आहते. त्यामळेु या र्ावाांना 

पिूापिे न्याय सदला िाईल.  

 डॉ. सकिि लहामटे : अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांनी साांसर्तले की, या 

वषााच्या आत या र्ावाांना पािी सदले िाईल. याबाबत मी मांत्री महोदयाांचे आभाि 

मानतो. मी अडीच वषे तेथील सिल्ह्हा परिषदचेा सदसय होतो. तेथे तयाि किण्यात 

आलेली योिना सदोष होती. माझ्या मासहतीनसुाि त्या काळात ही योिना 

कां त्राटदािाांच्या फायद्याकरिता तयाि किण्यात आली होती. या योिनेमळेु केवळ तीन 

मसहने तेथील र्ावाांना पािी समळाले होते. त्यापवूी आसि त्यानांति त्या र्ावाांना पािी 

समळालेले नाही. त्यामळेु या सवषयाचे र्ाांभीया मांत्री महोदयाांनी समिनू घ्यावे व या 

प्रश्नातनू तेथील र्ावाांना सदलासा द्यावा, अ ी मी सवनांती कितो. 

 श्री. र्लुाबिाव पाटील : अध्यक्ष महोदय, सदिहू योिना सन २०१६ मधील 

आह.े ही योिना किीत असताना पाण्याचा उद्भव घेण्यात आला होता. तेथे काळा 

दर्ड असल्ह्यामळेु तीन मसहने त्या र्ावाांना पािी सदले र्ेले नाही, ही बाब खिी आह.े 

सन्माननीय सदसयाांनी ही बाब माझ्या सनद ानास आिनू सदली असल्ह्यामळेु मी साांर् ू

इसच्ितो की, योर्ायोर्ाने तेथे िवळच पाण्याचा उद्भव आह.े यामळेु काही फुटापयंत 

पाईपलाईन पढेु टाकावी लार्िाि आह.े ह े केले ति एिीएममध्ये नवीन एसटीमेट 

केल्ह्यामळेु आसि ५५ एलपीडीसीप्रमािे तेथे पािी दतेा येईल. वषाभिात या र्ावाांना 

पािी दणे्यात येईल, याची मी िबाबदािी घेतो. हा प्रश्न सोडसवण्यात येईल, अ ी मी 

सन्माननीय सदसयाांना खात्री दतेो. 

 डॉ. दवेिाव होळी : अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न अकोले तालकु्यातील आह.े पिांत ु

माझ्या र्डसचिोली सिल्ह्यातील अनेक पािी पिुवठा योिना मार्ील १० ते १५ 

वषाापासनू बांद आहते. िल िीवन सम न योिनेचाही यात समावे  आह.े पिांत ु 
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डॉ. दवेिाव होळी .... 

अद्यापपयंत िल िीवन सम न योिनेचे पैसे सांबांसधत सिल्ह्हा परिषदलेा पाठसवलेले 

नाहीत. मी मांत्री महोदयाांना या सनसमत्ताने प्रश्न सवचारु इसच्ितो की, िल िीवन सम न 

योिनेत ज्या योिना मांििू झाल्ह्या आहते, त्याांच्यासाठी सनधी उपलब्ध करुन सदला 

िािाि आह ेकाय ? 

यानांति श्री. चौधिी.... 
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श्री.र्लुाबिाव पाटील : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसयाांनी सवचािलेला 

प्रश्न लक्षवेधी सचूनेतील सवषयापेक्षा वेर्ळा आह.े पिांत ुर्डसचिोली सािख्या दरु्ाम 

भार्ातील हा प्रश्न आह.े  सन्माननीय सदसयाांना मी साांर् ू इसच्ितो की, ५ कोटी 

रुपयाांपेक्षा िासत सकमतीचे डी.पी.आि. एमिेपी माफा त मांििू केले िातात ति त्यापेक्षा 

कमी सकमतीचे डी.पी.आि. सिल्ह्हा परिषदमेाफा त मांििू केले िातात.  डी.पी.आि. 

तयाि किण्यामध्य ेर्डसचिोली सिल्ह्हयाचा पसहला क्रमाांक लार्तो.  यासाठी सनधीची 

कमतिता नाही.  तिीही सन्माननीय सदसयाांचे काही प्रश्न असतील ति त्याांनी ही 

लके्षवधी सचूना सांपल्ह्यानांति माझ्या दालनात यावे.  मी त्याांचा प्रश्न मार्ी लावतो.  

पवूी २ कोटी रुपयाांपयंतचे असधकाि खालच्या पातळीवि होते पिांत ुआता आपि ५ 

कोटी रुपयाांपयंतचे असधकाि सदलेले आहते.  िेिेकरुन तेवढयासाठी सिपांच, सिल्ह्हा 

परिषद सदसय आसि आमदािाांना आमच्याकडे येण्याची वेळ येऊ नये.  र्डसचिोली 

सिल्ह्हयामध्ये एमिेपी च्या केवळ दोन-तीन योिना असतील, असे मला वाटते.  इति 

सवा योिना सिल्ह्हा परिषदचे्या आहते.  मी यासांदभाात सिल्ह्हा परिषदचे्या मखु्य 

कायाकािी असधकाऱयाां ी बोलतो.  सनधीची कमतिता नाही पिांत ु सन्माननीय 

सदसयाांनी साांसर्तलेली मासहती सत्य माननू मी या प्रकििाची मासहती घतेो. 

उपाध्यक्ष : ठीक आह.े  आता आपि लक्षवेधी सचूना क्रमाांक ११ घेऊ. 

--------- 

  



23-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) G - 43 

DBC/AKN/SST प्रथम श्री.कुलकिी 10:00 

 

 

लक्षवेधी सूचना क्रमाांक-११ बाबत 

 श्री.सांग्राम थोपटे : अध्यक्ष महोदय, सदि लक्षवधेी सचूनेच्या अनषुांर्ाने मांत्री 

महोदयाांनी अद्याप लेखी उत्ति सदलेले नाही. 

 श्री.धनांिय मुांडे : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसयाांच ेम्हििे बिोबि आह े

की, सदि लक्षवेधी सचूने सांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती अद्याप सवतरित केलेल्ह्या 

नाहीत.  पिांत ुमाझ्याकडे लक्षवेधी सचूनेचे उत्ति आह.े  सन्माननीय सदसयाांनी प्रश्न 

उपससथत केल्ह्यास उत्तिे दणे्यात येतील. 

 उपाध्यक्ष : लक्षवेधी सचूने सांबांधीचे सनवेदन सवतरित झालेले नाही.  पिांत ुमांत्री 

महोदय उत्ति दणे्यास तयाि आहते.  सन्माननीय सदसयाांची तयािी असल्ह्यास आपि 

लके्षवधी सचूना चचेला घेऊ. 

 श्री.सांग्राम थोपटे : अध्यक्ष महोदय, लक्षवधेी सचूने सांबांधीचे सनवेदन सवतरित 

झाले नसल्ह्याचे मांत्री महोदयाांनी मान्य केले आह.े  याचा अथा त्याांनी सदलेले उत्तिच 

अद्याप आम्हाला मासहती नाही.  त्यामळेु आम्ही प्रश्न क ाच्या आधािे सवचाििाि, 

हा माझा मदु्दा आह.े  त्यामळेु माझी सवनांती आह ेकी, अर्ोदि आम्हाला लेखी सनवेदन 

द्यावे.  ते आम्ही वाचतो.  त्यानांति १० समसनटाांनी लक्षवेधी सचूना चचलेा घेण्यात 

यावी. 

 श्री.धनांिय मुांडे : लक्षवधेी सचूना उपससथत कििाऱयाांपैकी बिेच सन्माननीय 

सदसय या सठकािी उपससथत आहते.  तसेच सिकािच्या वतीने उत्ति दणे्यासाठी मी 

दखेील उपससथत आह.े  ही लक्षवधेी सचूना कायाक्रम पसत्रकेवि असल्ह्याचे आम्हाला 

िात्री उस िा मासहती झाल्ह्यामळेु कदासचत सन्माननीय सदसयाांच्या सपिन बॉक्समध्य े

उत्तिाचे सनवेदन उपलब्ध झाले नसेल.  पिांत ुसन्माननीय सदसयाांच्या सवा प्रश्नाांची उत्तिे 

दणे्याची माझी तयािी आह.े   

 श्री.सांग्राम थोपटे : अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदय उत्तिे दणे्याबाबत सकािात्मक 

आहते.  पिांत ुप्रश्न काय सवचािायचे यासाठी आम्हाला मांत्री महोदयाांचे सनवेदन वाचाव े

लार्ेल. 
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 श्री.र्लुाबिाव पाटील : अध्यक्ष महोदय, लक्षवधेी सचूना कायाक्रम पसत्रकेवि 

असल्ह्याची मासहती आम्हा सवांनाच िात्री उस िा समळाली.  त्यामळेु सवाच मांत्री 

महोदयाांची ही अडचि झाली आह.े 

 उपाध्यक्ष : ठीक आह.े  लक्षवेधी सचूने सांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती 

सन्माननीय सदसयाांना सवतरित किेपयंत ही लक्षवधेी सचूना पढेु ढकलण्यात येत आह.े  

सन्माननीय सदसयाांना सनवेदनाच्या प्रती प्राप्त होताच ही लक्षवधेी सचूना घेण्यात 

येईल.  आता आपि लक्षवेधी सचूना क्रमाांक-१२ चचेला घेऊ. 

 श्री.धनांिय मुांडे : ठीक आह.े 

--------- 
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पृ.शी.: पिुे  हिातील कचऱयाच्या प्रश्नाबाबत. 

मु.शी.: पिुे  हिातील कचऱयाच्या प्रश्नाबाबत श्री. चतेन तपेु, 

सव.स.स. याांनी सदलेली लक्षवेधी सचूना. 

 

 श्री.चेतन तपेु (हडपसि) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्ह्या अनमुतीने सनयम १०५ 

अन्वये पढुील तातडीच्या व सावािसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे सन्माननीय पयााविि 

व वातावििीय बदल मांत्रयाांचे लक्ष वेध ू इसच्ितो आसि त्याबाबत त्याांनी सनवेदन 

किावे, अ ी सवनांती कितो. 

“पिुे  हिातील कचऱयाची  ास्त्रोक्त पद्धतीने सवल्ह्हवेाट न लावल्ह्यामळेु 

कचऱयातील घाि द्रव िसमनीत सझिपनू प्रदसूषत होिािे िलस्त्रोत, त्यामळेु होिािी 

पयाावििाची हानी, कचऱयाने हवेतील प्रदषूि वाढल्ह्यामळेु बालके आसि ज्येष्ठ 

नार्रिकाांमध्ये बळावलेले श्वसनाचे सवकाि, काही वेळा कचिा डेपोना आर्ी लार्नू 

सनमााि होिाऱया प्रदसूषत धिुामळेु पयाावििाची होिािी हानी,  हिाच्या एकाच 

भार्ात एकवटलेले कचिा डेपो, त्यामळेु त्या ठिासवक भार्ातील प्रदषूिात पडिािी 

भि, हवेतील प्रािवायचूी घसिलेली र्िुवत्ता, औद्योसर्क वसाहती आसि लर्तच्या 

िसहवा ी के्षत्रातील नार्रिकाांना होिािा प्रदषूिाचा त्रास,  हिाच्या एकाच भार्ात 

कचिा डेपो केल्ह्यामळेु लाांबवि किावी लार्िािी वाहतकू, वाहतकू ठेके प्रकििी 

मोठ्या प्रमािात झालेले आसथाक र्ैिव्यवहाि, सवस ष्ट ठेकेदािाांना नििेसमोि ठेवनू 

सदलेले कचिा प्रकल्ह्पाच ेठेके, याकामी झालेले आसथाक र्ैिव्यवहाि, ठेकेदाि वापित 

असलेले कालबाय तांत्रज्ञान, त्याांच्याकडे अद्यावत यांत्र सामगु्रीचा अभाव, त्यामळेु 

वाढलेले पयाावििीय प्रदषूि,  हिालर्तच्या नव्याने समासवष्ट भार्ात कचिा 

टाकताना त्यावि योग्य प्रसक्रया न झाल्ह्यामळेु सनमााि झालेल्ह्या प्रदषूिाने परिसिात 

होिािी पयााविि हानी परििामी त्या भार्ात कचिा टाकण्यास सथासनकाांचा होिािा 

तीव्र सविोध, नर्िवासीय आसि ग्रामवासीय याांच्यात वािांवाि होिािा तीव्र सांघषा, 

पयाावििाची मोठ्या प्रमािात होिािी हानी िोखण्यासाठी तातडीने प्रभावी  
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श्री.चेतन तपेु..... 

कायमसवरूपी उपाययोिना किण्याची आवश्यकता, याबाबत  ासनाने तातडीने 

किावयची कायावाही व उपाययोिना.” 

 श्री.सांिय बनसोडे (पयााविि व वातावििीय बदल िाज्यमांत्री) : अध्यक्ष 

महोदय, लक्षवेधी सचूने सांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदसयाांना आधीच 

सवतरित केल्ह्या असल्ह्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्ह्या अनमुतीने सभार्हृाच्या पटलावि 

ठेवतो. 

 उपाध्यक्ष : सनवेदन सभार्हृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

 

 

(पे्रस : येथे सोबतचे सनवेदन िापावे.) 

  



23-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) G - 47 

DBC/AKN/SST प्रथम श्री.कुलकिी 10:00 

 

 

 श्री.चेतन तपेु : अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांनी सदि लक्षवधेी सचूनेच्या 

उत्तिामध्ये सदलेली मासहती असत य अपिूा आह.े  मांत्री महोदयाांना किण्यात आलेले 

सिसफां र् असत य अयोग्य व अपिूा आह,े असे मला वाटते. 

 अध्यक्ष महोदय, पिुे  हिाचा कचऱयाचा प्रश्न सदवसेंसदवस िटील आसि 

र्ांभीि बनत चालला आह.े   हिाच्या पवूा आसि दसक्षि भार्ामध्ये सवा कचिा प्रकल्ह्प 

आहते.  मी आपल्ह्या माध्यमातनू सभार्हृाच्या आसि मांत्री महोदयाांच्या सनद ानास 

आिनू दऊे इसच्ितो की, पिुे  हिामध्ये दििोि २२०० ते २३०० टन कचिा तयाि 

होतो.  सदवाळी, र्िपती अ ा सि-उत्सवाांच्या काळात यामध्ये आिखी १०० त े

२०० टनाांची भि पडते.  त्यापैकी १२०० ते १३०० टन कचिा सकुा व ९०० ते १ 

हिाि टन ओला कचिा असतो.  पिांत ु१ हिाि टन ओल्ह्या कचऱयापैकी केवळ ३५० 

टन कचऱयावि प्रसक्रया केली िाते.  कािि पिुे  हिामध्ये ओल्ह्या कचऱयावि प्रसक्रया 

कििाऱया यांत्रिेची एकूि क्षमता ५०० टनाांपेक्षा िासत नाही.  पिांत ुप्रत्यक्षात केवळ 

३०० ते ३५० टन कचऱयाविच प्रसक्रया होते.  म्हििेच दििोि ६०० ते ६५० टन 

कचिा इतसतत: फेकून सदला िातो.  त्यामळेु पिुे  हिामध्ये पयाावििाचे मोठे प्रश्न 

सनमााि होत आहते.   हिातील एकाच बािलूा कचिा डेपो सनमााि केल्ह्यामळेु ही 

अडचि येत आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, मी आता सकु्या कचऱयाबाबत मासहती दतेो.   हिामध्ये 

दििोि १२०० ते १३०० टन सकुा कचिा सनमााि होतो.  पिांत ुत्यापैकी केवळ ४०० 

ते ५०० टन कचऱयावि प्रसक्रया केली िाते.  ओल्ह्या व सकु्या कचऱयाचा एकसत्रत 

सवचाि किता पिुे  हिामध्ये दििोि समुािे २२०० ते २३०० टन कचिा सनमााि होतो 

व त्यापैकी केवळ १००० टन कचऱयाविच प्रसक्रया केली िाते.  उवारित सवा कचिा 

इतसतत: पडून िाहतो. 

 अध्यक्ष महोदय, पिुे  हिामध्ये ओल्ह्या कचऱयावि प्रसक्रया कििािे एकूि १६ 

प्रकल्ह्प आहते.  त्यापैकी १३ प्रकल्ह्प बायोर्ॅसचे आह.े त्याांची क्षमता प्रसतसदन अवघी 

५ टन एवढी आह.े  ह ेसवा प्रकल्ह्प केवळ कार्दाविील व ठेकेदािाांचे सहत िपिािे 

प्रकल्ह्प आहते.  ठेकेदाि कचऱयावि काहीही प्रसक्रया किीत नाहीत.   
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श्री.चेतन तपेु..... 

त्याांनी केवळ कार्दावि प्रसक्रया प्रकल्ह्प दाखसवलेले आहते.  पिुेकिाांचा घामाचा, 

कष्टाचा पैसा ठेकेदाि िळवा सचकटल्ह्याप्रमािे ठेकेदाि  ोषनू घेत आहते.  ६ कचिा 

प्रकल्ह्पाांपैकी िोकेल प्रकल्ह्प हा ७०० टन क्षमतेचा आह.े  पिांत ुहा प्रकल्ह्प बांद किावा 

लार्ला आह.े  कािि एन.िी.टी. ने साांसर्तले आह े की, या प्रकल्ह्पामध्ये योग्य 

पध्दतीने काम होत नाही.  दसुिा कचिा प्रकल्ह्प ७५० टन क्षमतेचा बायो एनिी प्रकल्ह्प 

आह.े  पिांत ुप्रत्यक्षात केवळ २०० टन क्षमतेने हा प्रकल्ह्प सरुु आह.े   तसेच २०० टन 

क्षमतेचा आद ा भाित प्रकल्ह्प आह.े  या प्रकल्ह्पात प्रत्यक्षात  नू्य टन कचऱयावि 

प्रसक्रया केली िात आह.े  माझा प्रश्न असा आह ेकी, ही सवा आकडेवािी केवळ 

कार्दाविच दाखसवली िािाि आह ेका ?  तसेच पिुेकिाांचे आिोग्य आसि पयााविि 

धोक्यात टाकले िािाि आह ेका ? 

 अध्यक्ष महोदय, कचिा वाहतकुीची दखेील अ ीच र्ांमत आह.े  पिु े

महानर्िपासलकेचे िीदवाक्य आता 'ठेकेदाि सहताय' झाले आह,े असा आमचा 

आिोप आह.े  कात्रि त ेफुिसुांर्ी पयंतचे कचिा वाहतकुीच ेटेंडि काढण्यात आले.  

सिळ िसत्याने र्लेे ति ह ेअांति ९ सकमी. आह.े  पिांत ुवाहतकुीचे पैसे सकलोमीटिवि 

द्यायचे असल्ह्याने महापासलकेने कात्रि ते फुिसुांर्ी असे टेंडिमध्ये नमदू न किता 

कात्रि-र्लुटेकडी-हडपसि-फुिसुांर्ी असा सफिवनू मार्ा नमदू किण्यात आला.  ह ेसवा 

कोिाच्या सहतासाठी चालले आह,े हा या सनसमत्ताने आमचा प्रश्न आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, कचिा वाहतकू कििािी १५ वषांपेक्षा िनुी झालेली ३०० 

वाहने आिखी सेवेमध्ये आह.े  ही वाहने व त्याांचे तांत्रज्ञान कालबाहय झाले आह.े  

परिवहन सवभार्ाच्या सनयमानसुाि १५ वषांनांति वाहनाांचे सफटनेस ससटासफकेट समळत 

नाही.  अ ा ससथतीतील ही कचिा वाहिािी वाहने िसताभि कचिा साांडत िात 

असतात.  कािि कचिा डेपो पवूा आसि दसक्षि पिुे भार्ात आहते व कचिा पिूा 

 हिातनू येतो.   

यानांति श्री.धमुाळे..... 
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श्री. चेतन तपेु... 

त्यामळेु त्यार्े प्रदषुि होते.  श्वसनाचे सवकाि वाढले आहते.  बालके आसि ज्येष्ठ 

नार्रिकाांना श्वसनाचा त्रास होतो,  सधु्दा मान्य किण्यात आले आह.े  तेथे सर्ळ्या 

डॉक्टिाांचे रिपोटा आहते.  म्हिनू या बाबतीत मांत्री महोदयाांना माझी सवनांती आह ेकी,  

ह ेकालबाय झालेले तांत्रज्ञान बदलनू आपि पयाावििाचे िक्षि कििाि आहात काय?  

दसुिा प्रश्न म्हििे आपि नेमकी कोिती प्रसक्रया किता, कचऱयावि प्रसक्रया किताना 

कायदा असे साांर्तो की, आपि ओपन डसम्पांर् किायचे नाही. त्यावि प्रसक्रया केलीच 

पासहिे.  पि आमची पिुे महानर्िपासलका कार्दाविच प्रसक्रया किते.  प्रसक्रया किि े

म्हििे नक्की काय असते, आपि त्यातनू र्सॅ बनसवतो, वीि बनसवतो काही 

बायोपॅ्रडक्ट कितो.   पि पिुे महानर्िपासलका काही किीत नाही.  आमच्या येथे 

प्रसक्रया म्हििे काय केले िाते ति आलेला कचिा बािीक करुन दळायचा, कुटायचा 

आसि याला प्रसक्रया म्हिायचे.  त्याचे ढीर् लावनू पिुेकिाांचे पैसे ठेकेदािाांच्या 

सख ात घालायचे, याला िि प्रसक्रया म्हिायचे काय ?  म्हिनू मांत्री महोदयाांना माझा 

थेट प्रश्न आह ेकी, ह ेसधुािण्यासाठी आपि कोिती उपाययोिना िाबसविाि आहात.  

आपि त्या सवा कचिा प्रकल्ह्पाांची अचानक भटे दऊेन पाहिी कििाि आहात का, 

हा माझा प्रश्न आह.े  दसुिे म्हििे पयााविि असत य सांवेदन ील झाले आह.े   

मुांबईमध्ये सधु्दा त्याच्या झळा बसत आहते.  म्हिनू  ासनाच्या वतीने पयााविि 

मांत्रालयाच्या माध्यमातनू  हिाच्या चािही कोपऱयात समान क्षमतचेे कचिा प्रकल्ह्प 

उभािण्याासाठी आपि कायद्यामध्ये काही सधुाििा कििाि आहात काय, हाही माझा 

प्रश्न आह.े  सतसिा व  ेवटचा प्रश्न असा आह ेकी, हा सांपिूा पिुे  हिाचा कचिा 

माझ्या मतदाि सांघातील हडपसिच्या नार्रिकाांच्या माथी मािला िातो आह,े 

त्यासाठी कालबध्द कायाक्रम आखनू पणु्यातील कचिा कमी किण्यासाठी आसि 

माझ्या नार्रिकाांची कचिाकुां डीतनू सोडविकू किण्यासाठी  ासन कालबध्द 

कायाक्रम आखिाि आह ेकाय ?  

श्री. सांिय बनसोडे : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री. चतेन तपेु याांनी 

पिुे  हिासवषयी काही मदु्द ेउपससथत करुन  ासनाचे लक्ष वेधले आह.े 
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श्री. सांिय बनसोडे.. 

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसयाांच्या प्रश्नाांना मदु्दसेदू उत्ति दणे्याचा प्रयत्न 

कििाि आह.े  पिुे  हिाची लोकसांख्या ४५ ते ५० लाख आह ेआसि या  हिाचे 

क्षेत्रफळ ५०० चौिस सकलोसमटि आह.े  पिुे  हिातनू सनमााि होिािा घनकचिा 

२२०० मेसरक टन प्रसतसदन सनमााि होतो असे त्याांनी त्याांच्या लक्षवेधीच्या सचूनेत 

नमदू केले आह.े  मी साांर् ूइसच्ितो की, यासाठी एकूि ५० घनकचिा प्रसक्रया प्रकल्ह्प 

तेथे कायाित आहते.  त्या प्रकल्ह्पाांची एकूि क्षमता २०९६ मेसरक टन प्रसतसदन इतकी 

आह.े  त्या सठकािी ओला कचिा ८९६ मेसरक टन र्ोळा केला िातो ति सकुा कचिा 

१२०० मेसरक टन प्रसतसदन र्ोळा होत असतो. सद्य:ससथतीत १७९६ मेसरक टन 

प्रसतसदन इतक्या घनकचऱयावि प्रसक्रया केली िाते.  प्रसक्रयेसवना असलेला घनकचिा 

३०० मेसरक टन प्रसतसदन इतका आह.े  त्यामळेु महािाष्ट्र प्रदषुि सनयांत्रि मांडळाने 

सदनाांक ३१.१२.२०२१ िोिी नोटीस सदली आह.े  लेर्सी वेसट प्रसक्रया १००० मेसरक 

टन प्रसतसदन होते.  सद्य:ससथतीत लेर्सी वेसट प्रसक्रया २० एकि क्षेत्रावि ९ लाख मेसरक 

टन इतकी झाली आह.े  उवारित १५ एकि क्षेत्रावि ८ लाख मेसरक टन लेर्सी वसेट 

कचिा असनू फेस टू अांतर्ात सदि कचऱयावि प्रसक्रया किण्यात येिाि आह.े  

साांडप्रसक्रया प्रकल्ह्पाची क्षमता १०० घनसमटि प्रसतसदन आह.े  आमच्या प्रदषुि 

सनयांत्रि मांडळाने पिु े महानर्िपासलकेला सदलेल्ह्या प्रासधकाि पत्राची वधैता 

तपासण्यात आली आह.े त्या सठकािी ती वैधता असल्ह्याचे आढळून आले आह.े  

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसयाांनी साांसर्तले की, वातावििातील हवचे्या  

र्िुवत्तचेे मलु्ह्यमापन केले असता हवेतील धळुीकिाांचे प्रमाि िासत सदसनू आले 

आहते. त्याांचे ह ेम्हििे खिे आह.े  म्हिनू आम्ही सहायक आिोग्य असधकािी, पिु े

याांना ह ेनार्रिकाांना प्रदषुिामळेु काही त्रास होतो काय सकां वा श्वसनाच ेसवकाि तेथे 

होत आहते काय याबाबत तपासिी किण्याच्या सचूना सदल्ह्या होत्या.  याबाबत त्याांनी 

सदनाांक २२.३.२०२२ िोिी  ासनास अहवाल सदलेला असनू त्या अहवालानसुाि 

तेथे असे काही आढळून आलेले नाही.  
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श्री. सांिय बनसोडे... 

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसयाांनी पढेु असेही साांसर्तले की, ठेकेदािाांना 

ठेका दिेे सकां वा त्याांची दयेके अदा कििे... ही बाब पिुे महानर्िपासलकेच्या 

अखत्यारित येते.  याबाबत असनयसमतता झाली नसल्ह्याचे पिुे महानर्िपासलकेने 

 ासनाला कळसवले आह.े  तथासप, सन्माननीय सदसय साांर्तात म्हिनू पिु े

महानर्िपासलका व प्रदषुि सनयांत्रि मांडळाच्या सांबांसधत वरिष्ठ असधकाऱयाांची एखादी 

बैठक घेतली िाईल.  तथेे िी काही असनयसमतता झाल्ह्याचे आढळून येईल त्याची 

सवभार्ामाफा त ससवसति चौक ी केली िाईल. 

श्री. चेतन तपेु : अध्यक्ष महोदय,  मांत्री महोदयाांनी आत्ताच ससवसति उत्ति सदले 

आह.े  त्याांनी समाधानकािक उत्ति सदले आह.े  पि ददुवै असे आह े की, 

असधकाऱयाांनी मांत्री महोदयाांकडे चकुीची मासहती पाठसवली आह.े  कािि २२०० ते 

२३०० मेसरक टन प्रसतसदन घनकचिा सनमााि होतो ह े त्याांनी त्याांना असधकाऱयाांनी 

सदलेल्ह्या मासहतीवरुन उत्तिातनू साांसर्तले आह.े  त्यापैकी १७०० मेसरक टन 

कचऱयावि प्रसक्रया आम्ही कितो असेच त्याांच ेउत्ति आह.े  याचा अथा ५०० ते ६०० 

मेसरक टन कचिा प्रसतसदन प्रसक्रयेस वाय तसाच पडून िाहतो.  मी आपल्ह्याला आि 

सकाळचे माझ्या मतदाि सांघातील फोटो या आयपॅडवरुन दाखसवतो.   

(आयपॅडवरुन फोटो दाखसवण्यात येतात.) 

ही कचऱयाची परिससथती आह.े  अनेक सठकािी कचिा पडलेला असतो.  सवा 

िलसांपदा सवभार्ाचे कॅनॉल ह ेकचिा कुां ड्या झाल्ह्या आहते.  ह ेओपन डसम्पांर् नाही 

ति काय आह.े  कािि येथील कचिा उचललाच िात नाही. पिुे  हिामध्ये अ ा 

पध्दतीने काम सरुू आह.े  म्हिनू माझी सवनांती होती की, माझ्या मतदाि सांघातील 

नार्रिकाांची या कचिा कुां डीतनू सटुका होिाि की नाही.  हा माझा सपेसससफक प्रश्न 

आह.े आम्ही ह े सकती सदवस सहन किायचे.  मला या सठकािी बिुर्ाविे म्हिनू 

माझ्या नार्रिकाांनी सनवडून पाठसवले नाही.  न बोलिािा आमदाि म्हिनू नाही ति 

माझ्या नार्रिकाांनी त्याांच्या हक्काचे काम कििािा आमदाि म्हिनू मला येथे पाठसवले 

आह.े  म्हिनू माझा सपेसससफक प्रश्न आह ेकी, आमची यामधनू कधी सटुका होईल. 
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श्री. सांिय बनसोडे : अध्यक्ष महोदय, मी आत्ताच उत्तिामध्ये साांसर्तले आह े

की, २२०० मेसरक टन प्रसतसदन कचिा र्ोळा केला िातो आसि िवळपास १७९६ 

मेसरक टन कचऱयावि प्रसतसदन प्रसक्रया होते. समुािे ३०० मेसरक टन कचऱयावि 

प्रसतसदन प्रसक्रया केली िात नाही.  म्हिनू प्रदषुि सनयांत्रि मांडळाकडून त्याांना नोटीस 

सदली आह.े  कचऱयावि प्रसक्रया करुन खत सनसमाती केली िाते.  सकु्या कचऱयावि 

प्रसक्रया करुन प्लॅससटक तयाि केले िाते आसि दििोि तेथील कचिा उचलला िातो.  

त्यामळेु सवनाप्रसक्रया िो घनकचिा पडून असतो त्यावि प्रसक्रया किण्याबाबत पिु े

महानर्िपासलकेला सचूना दणे्यात येतील. 

श्री. सनुील सटांर्िे : अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांनी आत्ताच साांसर्तले आह े

की, पिुे महानर्िपासलकेकडून  हिातील २२०० मेसरक टन इतका कचिा िमा केला 

िातो आसि त्यापैकी १७०० मेसरक टन इतक्या कचऱयावि प्रसक्रया केली िाते.  माझा 

सपेसससफक प्रश्न असा आह ेकी,  २२०० मेसरक टन इतका कचिा िमा केला िात 

असेल ति उिलेल्ह्या कचऱयाच्या बाबतीत.... कािि आता पिुे महानर्िपासलका 

हद्दीमध्ये २३ सकां वा ११ र्ावाांचा समावे  झाला आह.े  त्या र्ावाांमध्ये कुठेही िसत े

सवकससत झालेले नाहीत ति तेथे झाडूकाम केले िाते काय, तसेच तेथील िसत्याांच्या 

कडेला आम्हाला ढीर् का सदसतात.  आम्ही िेव्हा सफितो आसि आम्हाला िो कचिा 

सदसतो तो दििोिचा आह ेकाय, पि असे कुठेही नाही. खिां ति पिुे महापासलकेच्या 

घनकचिा सवभार्ाची कायापध्दती सां यासपद आसि भ्रष्ट आह.े  या सठकािी फक्त 

कार्दावि २२०० मेसरक टन इतका कचिा िमा केला िातो असे दाखसवले िाते.  

त्याचे कािि असे आह ेकी, खािर्ी ठेकेदािाांना ह ेकचिा उचलण्याचे िे काम सदले 

आह ेत्याांच्याकडून िेवढा कचिा उचलला िातो त्यापेक्षा तो िासत उचलला र्ेला 

असे दाखसवले िाते, अ ी माझी  ांका आह.े  कािि िो ठेकेदाि कॅन्टोनमेंट बोडाामध्ये 

सवत:च्या खचााचे प्रकल्ह्प उभा कितो, त्याचे वीि सबल सवत:च्या खचााने भितो 

आसि रििेक्टेड मटेरियलची सवल्ह्हवेाट लावतो. कॅन्टोनमेंट बोडााचा कचऱयाची 

सवल्ह्हवेाट लावण्याचा २६५ रुपये प्रसत मेसरक टन इतका दि आह.े  तो ठेकेदाि 

ज्यावेळी महापासलकेत काम कितो त्यावेळी प्रकल्ह्प उभा कििे, वीि सबल भिि े

आसि रििेक्टेड माल वाहून नेण्याच्या खचााचे काम महापासलका किते. 

यानांति श्रीमती कोळसर्िे..  
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श्री. ससुनल सटांर्िे.... 

त्यार् ठेकेदाराला महानगरपावलकेमध्य े४६५ रुपये पर मॅट्रीक टन एिढा दर वदला 

जातो. मग यामध्य ेपरत त्यांना १५ िषाचत ५ टक्के िाढ सदु्धा दणे्यात येणार आह.े 

एकार् शहरात कॅन्टोनमेंट बोर्ाचत आवण इतर वठकाणी ही तफाित का करण्यात येत.े 

यामध्ये काहीतिी र्ोडबांर्ाल आह े काय, याची सनसितपिे चौक ी व्हावी. 

प्र ासकीय असधकािी, डेपो येथे कचिा प्रसकया न किता उिळी यथेील भार्ात 

बऱयाचवेळी असे झाले की, सतथे कचिा मोठया प्रमािात आर् लावनू पेटवला र्लेा 

आह.े अनेकवेळा वतृ्तपपत्रामध्ये असे आले आह ेकी, उिळी येथील लोकाांना श्वसनाच े

त्रास होत असल्ह्यामळेु रुग्िालयात दाखल किण्यात आह.े आिपयंत कुठेही अ ा 

प्रकािची तक्राि आली नाही, अ ी माननीय मांत्रयाांना चकुीची मासहती दणे्यात आली 

आह.े मर् वतृ्तपत्रामध्ये काय खोटी मासहती सदलेली आह ेकाय, याची मासहती माननीय 

मांत्रयाांनी द्यावी.  

अध्यक्ष महोदय, सवना प्रसक्रया किता कचऱयाची सवल्ह्हवेाट लावण्यासाठी 

न्यायालयाची मनाई असतानाही िामटेकडी येथील प्रकल्ह्पामध्ये ९०० रुपये  दिाने 

कायााद े दणे्यात आलेला आह.े ठेकेदािाचा कचिा िवळच्या र्ावात टाकण्यात 

आला, ह ेखिे आह.े कािि ह ेसदु्धा वतामानपत्रामध्ये आलेले आह.े ४६५ रुपयाांनी 

कचऱयाची प्रसक्रया केली िाते. मर् ९०० रुपय ेम्हििे हा खचा क ासाठी आला 

आह.े याबद्दल चौक ी किण्यात यावी. पिुे महानर्िपासलकचे घनकचिा व्यवसथापन 

िवळपास ठेकेदाि, वाहतकू कििािे सकवा सवच्ि सांसथा असतील ति याांच्याकडून 

घिोघिी िाऊन कचिा िमा केला िातो त्याचेही वेर्ळे पैसे िमा केले िातात. झाडू 

कामवाले ज्यावेळी सोसायटयाांची कचिा िमा कितात त्यावेळी एका सोसायटी कडून 

बेकायद ेीि ५ हिाि रुपये घेतले िातात. ह ेकायद ेीि आह ेकाय ? या प्रसक्रयेची 

पिूा चौक ी किण्यात येऊन या सवभार्साठी एक आयएएस दिााचे असधकािी 

नेमण्यात येतील काय ? 

श्री. सांिय बनसोडे : अध्यक्ष महोदय, मी ससवसति उत्ति सदलेले आह.े 

सन्माननीय सदसय श्री. चेतन तपेु आसि सन्माननीय सदसय श्री. ससुनल सटांर्िे याांनी  
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श्री. सांिय बनसोडे... 

काही मदु्द ेउपससथत केलेले आहते ति त्याबाबत मी त्याांना साांर् ूइसच्ितो की,   त्या 

सठकािच्या सन्माननीय सदसयाांसह मी सतथे प्रत्यक्षात पाहिी किण्यासाठी िाऊन 

त्याबाबत योग्य त्या सधुाििा किण्यासाठी महानर्िपासलकेला सचूना दणे्यात येतील. 

मी सवत: सतथे भेट दिेाि आह.े या सांदभाात माननीय नर्िसवकास मांत्री आसि माननीय 

पयााविि मांत्री याांच्यासोबत बैठक आयोसित करु.  

ॲड. आस ष  ेलाि : अध्यक्ष महोदय, माननीय मांत्रयाांनी सदि लक्षवेधी 

सचूनेसांबांधी उत्ति दणे्याचा प्रयत्न केलेला आह.े पिांत ु सन्माननीय सदसय श्री. चेतन 

तपेु आपल्ह्याला सािखा एकच प्रश्न सवचाित होते.  सतथ २२०० मेरीक टन कचिा 

िमा होत असताना आपल्ह्याकडे १७०० मेरीक टन कचऱयाची प्रसक्रया आह.े  मर् 

५०० मेरीक टन कचऱयाचे काय किण्यात येते हा त्याांचा प्रश्न आह.े आपि 

उत्तािामध्ये सािख े साांर्त आहात की, ३००-३५० मेरीक टन ओला कचऱयावि 

प्रसक्रया किण्यात येत नाही. असे उत्तिामध्ये दखेील सलसहले आह.े मर् २०० मेरीक 

टन सकु्या कचऱयाच ेकाय झाले आह े? हा त्याांचा प्रश्न आह.े यावि आपल्ह्याकडून 

उत्ति अपोसक्षत आह ेते आलेले नाही.  

अध्यक्ष महोदय, सदिची लक्षवधेी सचूना ही असत य महत्त्वाची आह.े 

सन्माननीय सदसय त्याांच्या मतदािांसघातील प्रश्न माांडत आहते आसि ते माांडण्याचा 

त्याांना असधकाि आह ेआसि ते योग्यही आह.े त्याांनी चौक ीची मार्िी केली सकां वा 

नाही ह ेसरुुवातीला ऐकले नाही. सन्माननीय सदसय श्री. चेतन तपेु याांनी आपि सतथे 

भेट किाल काय असा प्रश्न उपससथत केला आसि त्याांनी काही आिोप केले. तसे 

आिोप किण्याचा त्याांचा असधकाि आह ेत्यावि आमचे काही म्हिि ेनाही माननीय 

मांत्रयाांनी पसहल्ह्याच उत्तिामध्ये साांसर्तले की, " मी सतथे चौक ी किेल." मर् त्यानांति 

आता काय िासहले आह.े माननीय मांत्रयाांनी साांसर्तले की, मी सवत: सतथे भेट दईेल, 

चौक ी किेल असे साांसर्तले. तिी दखेील प्रश्न सवचािण्याचा सन्माननीय सदसयाांचा 

असधकाि आह.े सन्माननीय सदसय श्री. चेतन तपेु याांचा एक प्रश्न असा आह ेकी, 

र्िुवत्ता, प्रदषुि या सवा सवषयामध्ये सधुाििा किण्यासाठी सिकाि काही कायाक्रम  
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ॲड. आस ष  लेाि... 

कििाि आह ेकाय ? त्याांनी त्याांच्या मतदािसांघापिुता हा प्रश्न माांडलेला आह.े पांित ु

त्याचे उत्ति आलेले नाही. अध्यक्ष महोदय, या सवषयाची व्याप्ती मोठी आह ेकािि 

पयााविि म्हििे काही पणु्यावरुन आलेली हवा  आसि मुांबईची हवा असे वेर्ळे 

काही नाही. त्याांनी मुांबईचा दखेील उल्ह्लेख केला आह.े ३००-५०० मेरीक टन 

कचऱयावि प्रसक्रया झाली नाही म्हिनू आपि चौक ी कििाि असाल ति माझा 

सपेसससफक प्रश्न असा आह ेकी, मुांबईमध्ये ४५०० मेरीक टन कचऱयावि प्रसक्रया होत 

नाही. त्याची दखेील आपि चौक ी कििाि आहात काय ? 

श्री. सांिय बनसोडे : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय ॲड. आस ष  लेाि 

याांनी उपससथत केलेला प्रश्न  असत य महत्त्वाचा आह.े पिांत ु तो प्रश्न लक्षवेधी 

सचूनेच्या बाहिेच्या असल्ह्यामळेु त्या सांबांधीची मासहती घेऊन सन्माननीय सदसयाांना 

कळसवले िाईल.  

उपाध्यक्ष : सदिची लक्षवेधी सचूना खपू महत्त्वाची आह ेआसि माननीय 

मांत्रयाांनी सदु्धा त ेतेवढेच र्ाांभीयाने घेतलेले आह.े माननीय मांत्री सतथे सवत: येऊन भटे 

दऊेन बैठक घेिाि आहते. 

श्री. सांिय िर्ताप : अध्यक्ष महोदय, उिळी येथल कचिा  डेपो माझ्या 

मतदािसांघामध्ये येतो. त्याच्या िेसडअसमध्ये १.५ लाख लोक िसहवा ी आहते. हा 

लोकाांच्या सिवनमानाचा प्रश्न आह.े माननीय मांत्रयाांनी सिसफां र् घेताना त्याांनी असे 

साांसर्तले की, सतथे धळुीकिामध्ये काही अडचि नाही. पिांत ुसतथे सवा परिवािाांमध्ये 

आिोग्याचा प्रश्न मोठया प्रमािावि आह.े तेथील १.५ लाख लोकाांचे आिोग्य महत्त्वाचे 

आह ेत्यामळेु माननीय मांत्रयाांनी त्विीत उिळी येथील कचिा डेपो बांद किावा, अ ी 

माझी सवांनती आह.े  आपि तो बांद कििाि काय ? कािि १.५ लाख लोकाांचे आिोग्य 

महत्त्वाचे आह ेकी तो कचऱयाचा प्रश्न महत्त्वाचा आह े? 
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श्री. सांिय बनसोडे : अध्यक्ष महोदय, मी आताच ससवसति उत्ति सदलेले आह.े 

त्या सठकािी मी भेट दणे्यासाठी िािाि आह,े असे दखेील साांसर्तले आह.े तेथील 

सवा सन्माननीय सदसयाांना  घेऊन भेट दऊेन त्या पाहिीमध्ये काही आढळले ति सतथे 

योग्य ती कायावाही केली िाईल.  

-------- 
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पृ.शी.: िाज्यातील सनिाधाि व्यक्तींना आधाि म्हिनू 

 ासनातफे दणे्यात येिाऱया योिनेतील पेन् न िक्कम 

वाढविे  

मु.शी.: िाज्यातील सनिाधाि व्यक्तींना आधाि म्हिनू 

 ासनातफे दणे्यात येिाऱया योिनेतील पेन् न िक्कम 

वाढविे या सांबांधी श्रीमती प्रसतभा धानोिकि, सवाश्री 

नानाभाऊ पटोले, सिेु  विपडुकि, पथृ् वीिाि चव्हाि, 

श्रीमती सलुभा खोडके, श्री. चांद्रकाांत नवघिे, डॉ. 

िाहूल पाटील, सव.स.स. याांनी सदलेली लक्षवेधी सचूना 

 

श्रीमती प्रसतभा धानोिकि (विोिा) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्ह्या अनमुतीने 

सनयम १०५ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावािसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे 

सन्माननीय सामासिक न्याय (सावािसनक उपक्रम वर्ळून) मांत्रयाांचे लक्ष वेध ूइसच्ितो 

आसि त्याबाबत त्याांनी सनवेदन किावे, अ ी सवनांती कितो. 

“महािाष्ट्र िाज्यातील सनिाधाि व्यक्तींना आधाि म्हिनू िाज्य  ासनातफे सांिय 

र्ाांधी सनिाधाि योिना, इांसदिा र्ाांधी सनिाधाि पेन् न, श्राविबाळ पेन् न अ ा एकुि 

५ प्रकािच्या योिनेतनू पेन् न सदल्ह्या िात असिे, सदि योिनेच्या माध्यमातनू 

सनिाधाि व्यसक्तला फक्त १००० रुपये व त्या मसहलेला मलू असेल ति १०० रुपये 

िासत पेन् न सदले िात असिे, सदि पेन् नची िक्कम ही वाढत्या महार्ाईच्या 

काळात तटूपुांिी असि,े आिच्या महार्ाईच्या काळात पेन् नच्या िक्कमेत वाढ 

करुन ती सकमान दिमहा ३००० रुपये किण्याची आवश्यकता, तसचे  ासकीय 

कमाचा-याांना ज्याप्रमािे महार्ाई भत्त्ता सदला िातो त्याप्रमािे दिवषी या पेन् नमध्ये 

२० टक्के वाढ किण्याची आवश्यकता, तसेच सनिाधाि योिनेच्या पेन् नचा लाभ 

समळण्यासाठी उत्पन्नाची अट २१ हिाि रुपये असिे, म्हििे सदवसाला केवळ ५८ 

रुपये उत्पन्न असिाऱ या व्यसक्तलाच ही पेन् न योिना लार् ूहोत असिे, परििामी 

अनेक सनिाधाि व्यक्ती या योिनेपासनू वांसचत असिे, िनु्या काळातील लावलेली ही  
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श्रीमती प्रसतभा धानोिकि.... 

उत्पन्नाची अट बदलनू ६० हिाि रुपये किण्याची आवश्यकता,  ासनाने याबाबत 

तातडीने किावयाची कायावाही व उपाययोिना.’’ 

श्री. धनांिय मुांडे (सामासिक न्याय व सव ेष सहाय्य मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, 

लक्षवेधी सचूने सांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदसयाांना आधीच सवतरित 

केल्ह्या असल्ह्यामळेु मी ते सनवेदन सभार्हृाच्या पटलावि ठेवतो. 

उपाध्यक्ष : सनवेदन सभार्हृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

(पे्रस : येथे सोबतचे सनवेदन िापावे.) 
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श्रीमती प्रसतभा धानोिकि : अध्यक्ष महोदय, सदिची लक्षवधेी सचूना ही 

असत य महत्त्वाची आह.े आपल्ह्याला माहीत आह ेकी, ग्रामीि भार्ात काम किताना 

सांिय र्ाांधी सनिाधाि योिना सकां वा श्राविबाळ पेन् न योिना अ ा महत्त्वपिूा योिना 

िाज्य  ासनाच्या माध्यमातनू िाबसवल्ह्या िातात. पि ह ेकिीत असताना लाभाथ्यांना 

अल्ह्प प्रमािात मानधन दणे्यात येते. त्यामळेु या मानधनात वाढ झाली पासहिे आसि 

लाभाथ्यांच्या अकाऊां टला िमा होिािे पैसे दतेाना तहससलमाफा त ििी चेक बाँकेत 

िमा झाले ति साधािित: २० सदवस पेन् न अकाऊां टला िमा होत नाहीत.  

अध्यक्ष महोदय, या योिनेद्वािे दणे्यात येिाऱया मानधनात आपि वाढ कििाि 

काय, लाभाथ्यांना दणे्यात येिािे मानधन सकमान ५ तािखचे्या आत त्याांच्या 

अकाऊां टमध्ये िमा कििाि काय आसि उत्पन्नाची मयाादा २० हिाि रुपयाांवरुन ६० 

हिाि रुपये कििाि काय असे माननीय मांत्रयाांना माझे तीनच प्रश्न आहते. 

श्री. धनांिय मुांडे : अध्यक्ष महोदय,  सन्माननीय सदसयाांनी असत य महत्त्वाची 

लक्षवेधी सचूना सभार्हृामध्ये उपससथत केली आह.े या लक्षवेधी सचूनेसांबधी एकूि 

पाच योिना आहते.  त्या योिनेच्या माध्यमातनू सनिाधािाांना लाभ दणे्यात येतो. िाज्य 

पिुसकृत योिनेमध्ये सांिय र्ाांधी सनिाधाि योिनेचे एकूि लाभाथी १३ लाख ३३ 

हिाि आसि श्राविबाळ सेवा िाज्य सनवतृ्ती योिनेची २४ लाख ६० हिाि लाभाथी 

आहते. कें द्र पिुसकृत योिनेमध्ये इांसदािा र्ाांधी िाष्ट्रीय वदृ्धापकाळ सनवतृ्ती वेतन 

योिनेचे लाभाथी १२ लाख ४१ हिाि, इांसदिा र्ाांधी िाष्ट्रीय सवधवा सनवतृ्ती वेतन 

योिनेचे लाभाथी ८५ हिाि ९३९ आसि इांसदिा र्ाांधी िाष्ट्रीय सदव्याांर् सनवतृ्ती योिनेच े

लाभाथी १० हिाि ३११आहते. सन्माननीय सदसयाांनी िो प्रश्न उपससथत केला आह े

त्याबाबत मी साांर् ूइसच्ितो की, या लाभाथ्यांची २१ हिाि रुपय ेउत्पन्नाची मयाादा 

िाज्य  ासनाने घातलेली आह.े कें द्र  ासनाची उत्पन्नाची मयाादा नाही पिांत ु 

त्याांच्याकडून येिािी िक्कम असत य तटुपांिी म्हििे ३०० रुपये आसि िाज्य  ासन 

पिूा ७०० रुपये दतेे.  

यानांति श्रीमती किांदीकि..... 
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श्री. धनांिय मुांडे .... 

उत्पन्नाची मयाादा २१ हिाि रु. वरुन ६० हिाि रु. किा असे म्हटले ति   ासनावि 

आसथाक भाि येिाि आह.े २१ हिाि रु. वासषाक उत्पन्नाची मयाादा व हिाि रु वरुन  

३ हिाि रुपये मानधन केले ति ९ हिाि कोटी रुपयाांची वाढ होत आह.े २१ हिाि 

रु.वरुन ५० हिाि रु. उत्पन्नाची मयाादा वाढवली व एक हिाि रु. माससक  मानधन 

सदले ति २ हिाि ६२२ कोटी रुपयाांपयंत वाढ िात आह.े उत्पन्नामध्ये वासषाक २१ 

हिाि रु. वरुन ५० हिाि रु. वाढ केली व ३ हिाि रुपये माससक मानधन सदले ति 

िवळिवळ ७ लाख लाभाथी वाढिाि आहते व खचा १० हिाि ४८८ कोटी 

रुपयाांपयात वाढिाि आह.े सन्माननीय सदसयाांनी माांडलेले प्रश्न ह ेसथासनक पातळीवि 

त्याांच्या समोि आले आहते. ही मार्िी सथासनक पातळीवरुन होत आह ेयाची मला 

िािीव आह.े या सवा सवषयामध्ये िवळिवळ ५ हिाि कोटी रुपयाांपेक्षा असधक भाि 

वाढिाि असल्ह्यामळेु माननीय मखु्यमांत्री, माननीय उपमखु्यमांत्री याांच्या सोबत या 

सवषयाची ससवसति चचाा करु. या सांबांधी िाज्य  ासन सकािात्मक सनिाय येिाऱया 

काळात घेतला िाईल.  

 डॉ. िाहुल पाटील : अध्यक्ष महोदय, ही लक्षवधेी सचूना अत्यांत महत्त्वाची 

आह.े  मांत्री महोदय बऱयाच मोठया सांघषाातनू येथ पयंत पोहचले आहते. 

सवासामान्याांना न्याय दणे्याकरिता ही लक्षवेधी सचूना आह.े आताच मांत्री महोदयाांनी 

साांसर्तले की, २१ हिाि रुपयाांची वासषाक उत्पन्न मयाादा आह.े मी सवचारु इसच्ितो 

की, ही मयाादा कोठून आिली, त्याला कोिते  पॅिासमटि लावले आहते ? मांत्री महोदय 

साांर्त आह ेकी,  ासनाच्या सतिोिीवि भाि पडत आह.े  ासन कोिासाठी आह े? 

 ासन दीनदसलत, र्ोिर्रिबाांसाठीच आह.े एखादा िसता बाांधण्याकरिता १० हिाि 

कोटी रु. सदले िातात.  या सांबांधी मी सांपिूा भाित द ेातील मासहती आिली आह.े 

आसाममध्ये ३ लाख रुपयाांची मयाादा आह.े सदल्ह्लीत १ लाख रु. मयाादा आह.े उत्ति 

प्रद ेमध्ये ७० हिाि रु. मयाादा आह.े  आपि महािाष्ट्राला पिुोर्ामी म्हितो, ित्रपती 

स वािी महािाािाांच्या सवचािाने पढेु चालतो. दबांर् मांत्री म्हिनू  आपल्ह्या मांत्री  
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डॉ. िाहुल पाटील .... 

महोदयाांची ख्याती आह.े मी मांत्री महोदयाांना सवनांती कितो. माननीय सव. आि आि 

पाटील याांनी डान्स बाि बांदी केली होती.  

 उपाध्यक्ष : थोडक्यात प्रश्न सवचािावा. 

 डॉ. िाहुल पाटील : अध्यक्ष महोदय, २१ हिाि रुपयाांची वासषाक उत्पन्नाची 

अट स सथल कििाि काय ? ही अट कोित्याच पॅिासमटिमध्ये बसत नाही. सदनात 

या बाबत न्याय झालाच पासहिे अ ी माझी सवनांती आह.े  एक लाख रु. पयंत 

उत्पन्नाची मयाादा वाढवली पासहिे. आपि केवळ १ हिाि रु. मानधन दतेो.  

आपल्ह्याकडे समसनमम विेेस ॲक्ट आह.े  यापेक्षा कमी रुपये िि सदले िात असले 

ति आपल्ह्यापेक्षा असधक ददुवैी कोिी नाही. २१ हिाि रु. अट आिच्या आि 

स सथल किावी व कमीत कमी ३ हिाि रु. अनदुान वाढवनू दणे्यात यावे.  

 श्री. धनांिय मुांडे : अध्यक्ष महोदय,  सन्माननीय सदसय डॉ. िाहलु पाटील व 

सदनातील अनेक सदसयाांनी सव ेष सहाय्य योिनेत फाि काळापासनू लाभाथ्यांना 

लाभ दणे्याकरिता प्रयत्न किीत आहते. २१ हिाि रु ची उत्पन्नाची अट िद्द किण्याची 

मार्िी केली आह.े ही अट  िाज्य  ासनाची आह.े  कें द्र  ासनाकडून बीपीएलकरिता 

सनधी येतो. २१ हिाि रु. उत्पन्नाच्या अटीच्या योिनेकरिता येत नाहीत.  कें द्र 

 ासनाच्या बीपीएलमध्ये  केवळ १३ लाख लाभाथ्यांना लाभ सदला िातो. २१ हिाि 

रु ची अट आह.े.. ( अडथळा )  एखादा तहसीलदाि िि  मदत दते नसेल ति या 

बाबत आपि साांसर्तले ति नक्कीच तहसीलदािाची त्या तालकु्यात चौक ी लाव.ू   

रु २१ हिाि उत्पन्नाची अट असनू यामळेु िाज्यातील िवळिवळ २४ लाख 

लाभाथ्यांना लाभ सदला िात आह.े २१ हिाि रु ची अट ६० हिाि रु पयंत किावी 

सकां वा मानधनामध्ये वाढ किावी अ ी मार्िी आह.े इति िाज्याांमध्ये काय आह ेह े

िि सदनात साांर्ायचे ति ते दखेील साांर्ता येईल. इति िाज्याांमध्ये कें द्र पिुसकृत योिना 

आह.े काही आसाम सािखी िाज्ये आहते ज्यामध्ये िाज्य  ासन सवत:चा सहससा दते.े 

कें द्र पिुसकृत योिनेत  सदल्ह्लीमध्ये २ हिाि रु, केिळमध्ये ३ हिाि रु, तासमळनाडू येथे  
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श्री. धनांिय मुांडे .... 

केवळ ३ हिाि रु. मानधन आह.े आपल्ह्या िाज्यात बीपीएल सोबत २१ हिािाची 

अट ठेवल्ह्यामळेु असधकचे २४ लाख लाभाथ्यांना लाभ सदला िातो. सदनाची भावना 

लक्षात घतेा २१ हिाि रु ची अट ६० हिाि रु. केली पासहिे. या करिता आसथाक भाि 

िासत येिाि आह.े सवा सन्माननीय सदसयाांच्या सोबत चचाा करु. आि येथे महत्त्वाची 

चचाा झाली असनू ती माननीय मखु्यमांत्री, माननीय उप मखु्यमांत्री याांच्या सोबत बसनू 

त्याांना साांर्.ू हा आसथाक भाि ५ हिाि कोटी रु. पेक्षा िासत असल्ह्यामळेु या बाबत 

माननीय मखु्यमांत्री, माननीय उप मखु्यमांत्री याांना सकािात्मक सवचाि किण्यास साांर्.ू   

 श्री. सिेु  विपडुकि : अध्यक्ष महोदय, िाज्याच्या सनिाधाि व्यक्तींच्या सांबांधी 

हा महत्त्वाचा प्रश्न आह.े  सांिय र्ाांधी सनिाधाि योिना, श्रावि बाळ पेन् न योिना, 

इांसदिा र्ाांधी िाष्ट्रीय सनवतृ्ती योिना, इांसदिा र्ाांधी िाष्ट्रीय सदव्याांर् सनवतृ्ती योिना,  

इांसदिा र्ाांधी सनिाधान पेन् न योिना या ५  योिनाांकरिता ५० हिाि रुपयाांची सवलत 

सदली आह ेती कोिाला सदलेली आह े? श्रावि बाळ योिना व सांिय र्ाांधी सनिाधाि 

योिनेमध्ये िे सदव्याांर् आहते त्याांनाच ५० हिाि रु.च्या उत्पन्नची अट स सथल केली 

आह.े २१ हिाि रु वरुन ५० हिाि रु. केली आह.े महािाष्ट्राचे सिासिी दिडोई उत्पन्न 

मी साांर्तो. सन २०१९-२० मध्ये  मुांबईचे सिासिी दिडोई उत्पन्न ३ लाख ३९ हिाि 

७५१ रु. आह.े िाज्यातील सवाात कमी सिासिी दिडोई उत्पन्न  वास म सिल्ह्यातील 

असनू ते ९१ हिाि ५४८ रु. एवढे  आह.े वासषाक २१ हिाि रुपये उत्पन्न असिाऱयाांना 

मदत दणे्यास आपि वरे्ळा सवचाि कितो.  दारिद्रय िेषेखालील व्यक्तींना काही 

अडचि  येत नाही. ज्याचे नावे दारिद््रय िेषेखाली नसेल व ज्याचे उत्पन्न २१ हिाि 

पेक्षा कमी असेल त्याला अडचि येते. त्याचा समावे   दारिद््रय िेषेच्या खाली तिी 

किावा. मात्र ह ेहोत नाही. तहसीलदाि २१ हिाि रु. उत्पन्नाचा दाखला दते नाहीत. 

ही महत्त्वाची अट स सथल किण्याची आवश्यता आह.े  
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श्री. सिेु  विपडुकि..... 

 अध्यक्ष महोदय, दसुिी र्ोष्ट महत्त्वाची आह.े कुटुांब सवभक्त हाेते. ज्याचे १८वष े

वय झाले त्याला वेर्ळा ७/१२ केला िातो. त्याचे कुटुांब वेर्ळे धितो. त्याचे िे न 

काडा वेर्ळे होते. एखादी व्यक्ती र्िीब असेल व सतचा मलुर्ा िि १८ ते २१ वषााचा 

झाल्ह्यानांति त्याचे नाव योिनेतनू सडलीट होते. मर् त्या व्यक्तीला  मलुर्ाही साांभाळत 

नाही व योिनेतनू अनदुानही समळत नाही अ ी परिससथती आह.े मलुर्ा कमावता 

झाला की त्या व्यक्तीचे नाव  वर्ळले िाते, ह ेआपि िद्द केले पासहिे.  

       यानांति श्रीमती सर्िप... 
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श्री.सिेु  विपडुकि ... 

  अध्यक्ष महोदय, या सवा र्ोष्टींचा सवचाि किण्याकरिता आमच्या  सवमतीर्ी 

एक बैठक सिच अवधकाऱयांसमिेत घ्यािी.  ज्या ज्या छोट्या गोष्टी आहते त्या पभणचपण े

सडलीट किण्याच ेकाम आपि केले पासहिे. मांत्री महोदय आपि ज्या भार्ातनू येता 

त्या भार्ातील मिाठवाड्यातील परिससथती आपल्ह्याला सवांना मासहती आह.े अ ी 

अनेक कुटुांबे आहते की, िेथे मलेु पालकाांना साांभाळत नाहीत. वधृ्दाांना काही दते 

नाहीत, अ ी परिससथती आह.े आपि याचा सहानभुतूीपवूाक सवचाि करुन एक बैठक 

घ्यावी आसि हा िी.आि. ... कमी किण्याच्या दृसष्टकोनातनू प्रयत्न किावा, अ ी मी 

सवनांती कितो.  

  श्री.धनांिय मुांडे : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.सिेु  विपडुकि याांनी 

या लक्षवेधी सचूनेच्या माध्यमातनू असत य महत्वाचे प्रश्न उपससथत केले आहते. ही 

वसतसुसथती आह े की, २१ हिािाांची अट ५० हिािाांपयंत सांिय र्ाांधी सनिाधाि 

योिनेमध्ये िे सदव्याांर् लोक आहते ... कें द्र सिकािची इांसदिा र्ाांधी सनिाधाि पेन् न 

योिना ... त्यामध्ये ती अट ५० हिािाांची केलेली आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, आपि एक मदु्दा दखेील लक्षात घेतला पासहिे की, कें द्र 

सिकािच्या सनयमानसुाि ८० टक्के सदव्यांर्त्व असले तिच त्याांना लाभ समळतो. पिांत,ु 

महािाष्ट्र ह े पिुोर्ामी िाज्य असल्ह्याने कें द्र  ासनाने सदव्यांर्त्वाबाबत ििी ८० 

टक् क्याांची अट केलेली असली तिी िाज्य सिकािने असे साांसर्तले आह ेकी, ४० टक्के 

सदव्यांर्त्व असले तिी आम्ही त्याांना या योिनेंतर्ात फायदा दऊे. यामध्ये इति 

सठकािची परिससथती पाहून दखेील महािाष्ट्र सिकािने... आता दखेील आपि 

असधकच्या काही र्ोष्टी किण्याचा प्रयत्न किीत आहोत.  

  अध्यक्ष महोदय, ही बाब खिी आह ेकी, मलुर्ा कमावता झाला की, त्याच े

नाव सडसलट करुन त्याच्या सठकािी त्याच्या आईवसडलाांना या योिनेचा लाभ 

समळाला पासहिे. एवढेच नाही ति, आम्ही प्रयत्न किीत आहोत. ज्येष्ठ नार्रिकाांच्या 

बाबतीत आपि धोिि अवलांसबले आह.े  सवा र्ोष्टी केल्ह्या आहते. पिांत,ु ज्येष्ठ 

नार्रिकाांच्या बाबतीत मलेु नोकिीला लार्ल्ह्यानांति  त्याांच्याकडे कोिी पाहत नाही,  
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श्री.धनांिय मुांडे ... 

ही मासहती दखेील आपल्ह्या समोि आलेली आह.े त्याबाबतीत दखेील येिाऱया 

काळात या सदनामध्ये काही कायद ेकिावे लार्िाि आहते, अ ी परिससथती समोि 

आलेली आह.े एवढेच नाही ति ज्येष्ठ नार्रिकाांच्या बाबतीत या पाचही योिनाांच्या 

पलीकडे िाऊन काही र्ोष्टी कििे र्ििेचे आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, उदाहििादाखल साांर्ावयाचे झाले ति, आि आपि अनेक 

योिनाांच्या माध्यमातनू महािाष्ट्रातील १२-१३ कोटी िनतेपैकी कोिालाही मोफत 

उपचाि दतेो. पिांत,ु उपचािाच्या आधी काही तपासण्या किाव्या लार्तात, एखाद्या 

आिािावि उपचाि किण्यापवूी ज्या काही तपासण्या किाव्या लार्तात त्याकरिता 

मात्र कोितीही योिना नाही. अ ा योिना दखेील आपल्ह्याला येिाऱया काळात 

आिावयाच्या आहते. 

  अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.सिेु  विपडुकि याांच्या प्रश्नाांच्या 

अनषुांर्ाने मी ह ेसाांर् ूइसच्ितो की, यामध्ये काम कििािे िे सन्माननीय सदसय आहते, 

या अर्ोदि दखेील सन्माननीय सदसय डॉ.िाहलु पाटील याांनी साांसर्तले, सन्माननीय 

सदसय ॲड.आस ष िैसवाल आता सभार्हृात उपससथत नाहीत. त्याांचे दखेील अनेक 

प्रयत्न असतात. सन्माननीय सदसय श्री.सिेु  विपडुकि याांनी साांसर्तले, सन्माननीय 

सदसया श्रीमती प्रसतभा धानोिकि याांनी साांसर्तले. सन्माननीय सदसय श्री.चांद्रकाांत 

नवघिे याांनी साांसर्तले, या सवा सन्माननीय सदसयाांनी याबाबत साांसर्तले. सवा 

सन्माननीय सदसयाांना एकसत्रत ... सवा पक्षाचे एक-एक सन्माननीय सदसय घेऊन या 

सांदभाात एक एकसत्रत बैठक घेऊन, त्यामध्ये तहसीलदािाांपासनूच्या ... लाभ, यादी, 

यादी किताना सनवड सकती सदवसाांत होते, मसहन्याला होते की नाही होत, पाच 

तािखलेा काही सठकािी पर्ाि होत नसेल, या सवा बाबींवि मार्ा ति काढूच पिांत,ु 

येिाऱया काळात या सवा योिनेची व्याप्ती क ी वाढेल, यावि दखेील आपि चचाा 

करु. 

  श्रीमती मसनषा चौधिी : अध्यक्ष महोदय, सनिाधािाांना आधाि दणे्यासाठी सांिय 

र्ाांधी सनिाधाि योिना आह.े मांत्री महोदयाांना मी सवचारु इसच्िते की, आघाडी सिकाि  
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श्रीमती मसनषा चौधिी ... 

येऊन अडीच वषे झाली पिांत,ु अडीच वषाापासनू बोरिवली तालकु्यात सांिय र्ाांधी 

सनिाधाि अनदुान योिनेसाठी अद्याप कसमटी सथापन झालेली नाही, ती का झाली 

नाही, त्याचे कािि काय? सविोधातील आमदाि िासत आहते म्हिनू... ग्रामीि 

भार्ात ज्या इति योिना लार् ूआहते त्या  हिी भार्ात लार् ूनाहीत.  हिामध्ये फक्त 

सांिय र्ाांधी सनिाधाि योिना आह.े आपि लवकिात लवकि याची कसमटी कििाि 

काय?  

  अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांनी खपू सकािात्मक उत्ति सदलेले आह.े पिांत,ु 

खिोखि  हिामध्ये २१ हिाि रुपये उत्पन्नाची अट लार् ूहोते काय?  हिामध्ये सविचेे 

सबल कमीत कमी १२०० रुपये येते. त्यामळेु त्या मसहलाांना न्याय कसा समळिाि? 

त्यामळेु सकमान मुांबई भार्ात आपि माझ्या अ ा सनिाधाि माताांना न्याय दणे्याकरिता 

६० हिाि रुपयाांच्या उत्पन्नाची अट लार् ूकििाि काय, त्याकरिता आपल्ह्याला िे 

काही किावे लार्िाि आह ेत्याकरिता सविोधी पक्ष म्हिनूसधु्दा आपल्ह्याला त्याांच े

सहकाया समळेल. यामध्ये ज्या अटी आहते की, त्या सनिाधाि मसहलेच्या .... 

  उपाध्यक्ष : सन्माननीय सदसया सभार्हृाच्या सव ेष बैठकीची वेळ सांपलेली 

आह.े आपि आपले म्हििे थोडक्यात माांडावे. 

  श्रीमती मसनषा चौधिी : अध्यक्ष महोदय, त्या मसहलेच्या िे न काडावि समिा 

सतचा २१ वषांपेक्षा मोठा मलुर्ा असेल, २५ वषांचा मलुर्ा असेल मात्र तो सतला 

साांभाळत नसेल ति अ ा मसहलाांबाबत  ासन कोिता सनिाय घेिाि आह?े सवाात 

महत्वाचे म्हििे .... 

  उपाध्यक्ष : सभार्हृाच्या सव ेष बैठकीची वळे सांपलेली आह.े आपि 

सभार्हृाच्या सव ेष बैठकीची वेळ सकाळी १०.५० पयंत वाढवत आहोत. 

सन्माननीय सदसया आपि आपले म्हििे थोडक्यात माांडावे. पढुची एक लक्षवेधी 

सचूना महत्वाची आह.े 
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   श्रीमती मसनषा चौधिी : अध्यक्ष महोदय, मी मांत्री महोदयाांकडे या सांदभाात 

बिाच पत्रव्यवहाि दखेील केलेला आह.े मी सवत: िाऊन त्याांना भेटले आह.े ज्याांना 

िन्मदाती आईसधु्दा साांभाळत नाही ... 

  उपाध्यक्ष : सन्माननीय सदसया आपि प्रश्न सवचािावा व मांत्री महोदयाांकडून 

उत्ति घ्यावे. 

  श्रीमती मसनषा चौधिी : अध्यक्ष महोदय, ततृीय पांथीयाांना सांिय र्ाांधी सनिाधाि 

योिनेंतर्ात पेन् न सरुु कििाि काय? 

  श्री.धनांिय मुांडे : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसयाांच्या ६० हिाि 

रुपयाांच्या उत्पन्न वाढीच्या प्रश्नाचे उत्ति मी या अर्ोदि सदले आह.े सन्माननीय 

सदसयाांच ेअसे म्हििे आह ेकी, बोरिवली येथे सांिय र्ाांधी सनिाधाि योिनेतील 

लाभाथ्यांच्या सनवडीची ससमती सथापन झालेली नाही. पिांत,ु आपि प्रत्येक 

तालकु्यात ती ससमती नेमतो. तेथे िि ती झाली नसेल सकां वा महािाष्ट्रात काही 

सठकािी या ससमत्या िासहल्ह्या असतील ति, मी आपल्ह्या समोि साांर्तो की, एक 

मसहन्याच्या आत महािाष्ट्रातील या सवा ससमत्या र्सठत होतील. यामध्ये एकच म्हिि े

आह ेत्याांनी उत्पन्न मयाादते वाढ किण्याच्या सांदभाामध्ये साांसर्तले आह.े एकूि ६० 

हिािाांची मयाादा असेल, २१ हिािाांची असेल मी सपेसससफक उत्ति सदले आह ेकी, 

यामध्ये आपल्ह्या सवांची एकसत्रत बैठक घेऊन हा सवषय माननीय मखु्यमांत्री, माननीय 

उप मखु्यमांत्री याांना सार्.ू 

  श्री.चांद्रकाांत नवघिे : अध्यक्ष महोदय, सांिय र्ाांधी सनिाधाि योिना व 

श्राविबाळ पेन् न योिनेबाबत माझा सपेसससफक प्रश्न आह.े एखादी मसहला िोिाने 

काम किण्यास िात असेल ति सतला िोि १०० रुपये िोिांदािी समळते. सतचे वषााच े

उत्पन्न ३६ हिाि रुपये होते. आपली अट २१ हिाि रुपयाांची आह.े एखादा मािसू 

२०० रुपये िोिाने काम कितो, त्याचे वासषाक उत्पन्न ७० हिाि रुपये होते. आपि 

२१ हिाि रुपयाांची अट ठेविाि असाल ति मांत्री महोदयाांना मला सपेसससफक प्रश्न 

सवचािावयाचा आह ेकी, आपि ही उत्पन्नाची अट ६५ हिाि रुपये कििाि काय? 
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श्री.चांद्रकाांत नवघिे ... 

  अध्यक्ष महोदय, दसुिा सवषय असा आह ेकी, त्याचा मलुर्ा कमावता झाला 

की, त्याचा पर्ाि बांद होतो. आपि बीड सिल्ह्यातील आहात. आपि पिभिीच े

पालक मांत्री आहात. बािलूा माझा सहांर्ोली सिल्ह्हा आह.े मलुर्ा २०-२१ वषााचा 

झाला की, तो एक बॅर् पाठीवि लटकवनू पणु्याला कामाला िातो. त्याचे आईवसडल 

वधृ्द असतात. ते त्याांचा उदिसनवााह कसा कििाि, त्यामळेु ती अट दखेील आपि िद्द 

किावी.  

  अध्यक्ष महोदय, मी मांत्री महोदयाांना सवचारु इसच्ितो की, २१ वषांचा 

कमावता मलुर्ा झाला की, त्या लोकाांचे पर्ाि आपोआप बांद होतात. ते पर्ाि चाल ू

िाहतील काय? मी माझ्या तालकु्यामध्ये िनकल्ह्याि योिनेच्या माध्यमातनू ५ हिाि 

लोकाांचे फॉमा भरून घेतले. त्यातील फक्त ५०० लोकाांचा पर्ाि सरुु झालेला आह.े 

मार्च्या अडीच वषांपासनू आपले सिकाि आलेले आह.े माझ्या सिल्ह्यातील एकाही 

तालकु्यात अिनू सांिय र्ाांधी सनिाधाि योिनेबाबतची कसमटी झालेली नाही, 

त्याकरिता दखेील आपि प्रयत्न कििाि काय? 

  श्री.धनांिय मुांडे : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.चांद्रकाांत नवघिे याांनी 

असत य महत्वाचा प्रश्न उपससथत केला आह.े मी या अर्ोदिच उत्तिामध्ये साांसर्तले 

आह े की, उत्पन्नाची िी २१ हिािाांची अट आह,े त्यामध्ये वाढ किण्याबाबत 

सदनातील सवा सन्माननीय सदसयाांची इच्िा आह.े त्यामध्ये वाढ किण्याच्या सांदभाात 

सन्माननीय सदसयाांची एक ससमती र्ठीत करुन माननीय मखु्यमांत्री, माननीय उप 

मखु्यमांत्री याांच्या समवेत चचाा करुन यामध्ये नक्कीच वाढ केली िाईल. 

  अध्यक्ष महोदय, मघा ी सन्माननीय सदसया श्रीमती मसनषा चौधिी याांच्या 

एका प्रश्नाचे उत्ति दणे्याचे िाहून र्ेले कािि त्यावेळेस आपि सन्माननीय सदसय 

श्री.चांद्रकाांत नवघिे याांना बोलण्याची सांधी सदली होती. त्याांच्या प्रश्नाच्या सांदभाात मी 

ह ेसाांर् ूइसच्ितो की, ततृीय पांथीयाांना अर्ोदिच सांिय र्ाांधी सनिाधाि योिनेतनू ६०० 

रुपयाांचे मानधन सदले िाते. आता आपि ततृीय पांथीयाांकरिता बोडा तयाि केले आह.े  
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श्री.धनांिय मुांडे ... 

त्या बोडााचे फॉमे न झाले आह.े फाि मोठ्या वेर्वेर्ळ्या योिना दखेील आपि 

ततृीय पांथीयाांकरिता आित आहोत. त्याांना मानधन समळत आह.े 

.......... 
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पृ. शी. : साांर्ली – सातािा - सोलापिू 

सिल्ह्हयातील कायम दषु्ट्काळी 

तालकु्यासाठी विदान असिािी 

टेंभ ू उपसा ससांचन योिनेचे काम 

मार्ील २५ वषाापासनू सरुु असिे  

मु. शी. : साांर्ली – सातािा - सोलापिू 

सिल्ह्हयातील कायम दषु्ट्काळी 

तालकु्यासाठी विदान असिािी 

टेंभ ू उपसा ससांचन योिनेचे काम 

मार्ील २५ वषाापासनू सरुु असि े

या सांबांधी  श्री. असनल बाबि, 

सव.स.स. याांनी सदलेली लक्षवेधी 

सचूना 

 

 श्री. असनल बाबि (खानापिू) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्ह्या अनमुतीने 

म.सव.स. सनयम १०५ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावािसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे 

सन्माननीय िलसांपदा मांत्रयाचे लक्ष वधे ू इसच्ितो आसि त्याबाबत त्याांनी सनवेदन 

किावे, अ ी सवनांती कितो.  

         "साांर्ली-सातािा-सोलापिू सिल्ह्हयातील कायम दषु्ट्काळी तालकु्यासाठी 

विदान असिािी टेंभ ूउपसा ससांचन योिनेचे काम मार्ील २५ वषाापासनू सरुु असि,े 

सदि दषु्ट्काळी तालकु्यातील  ेतकऱ याांच्या सपण्याच्या तसेच  ेतीच्या पाण्याचा प्रश्न 

अद्यापी प्रलांसबत असिे, सदि योिनेचे काम तातडीने केल्ह्यास या योिनेअांतर्ात तीन 

सिल्ह्हयातील सात तालकु्याांमधील २१७ र्ावाांना फायदा होिे, त्यामळेु या र्ावातील 

सपण्याच्या पाण्याची तसेच  ेतीच्या पाण्याची अडचि दिू होिे,  ेतीमालाचे उत्पादन 

वाढून त्याचा दिाा वाढिे, बेिोिर्ाि तरुिाांना िोिर्ाि समळेल, सदि योिनेमध्य े

खानापिू-आटपाडी-तासर्ाांव तालकु् यातील वांसचत र्ावाांचा समावे  किण्याची होत 

असलेली मार्िी, यासाठी टेंभ ूउपसा ससांचन योिनेमध्ये वांसचत र्ावाांचा समावे   
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श्री.असनल बाबि .... 

करुन ६ टप्पा सनयोसित असिे, याबाबत मा. मखु्यमांत्री, महािाष्ट्र िाज्य याांचेकडे 

सदनाांक २४ िानेवािी, २०२० िोिी बैठक होऊन तीन मसहन्याांमध्ये वांसचत र्ावाांचा 

समावे  किण्याचा आद े सदलेला असिे, तसेच सदनाांक २७ ऑक्टोबि, २०२० 

िोिी मा. प्रधान ससचव, िलसांपदा याांचेकडे पाण्याच्या फेिसनयोिनाबाबत बैठक 

होऊनही अदयापही सनिाय न होिे, मा. िलसांपदा मांत्री याांचेकडे वािांवाि सनवेदने 

दऊेनही अदयापही सनिाय न होिे, परििामी दषु्ट्काळी तालकु् यातील वांसचत 

र्ावाांमधील िनतेमध्ये पसिलेले असांतोषाचे वाताविि, याबाबत  ासनाने लक्ष 

घालनू उपिोक्त वांसचत र्ावाांचा लवकि समावे  करुन दषु्ट्काळी तालकु् यातील 

िनतेला सपण्यासाठी व  ेतीला पािी दणे्याकिीता तातडीने  ासन सतिावि 

किावयाची कायावाही व उपाययोिना.”  

   श्री.ियांत पाटील (िलसांपदा मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी 

सचूनेसांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदसयाांना आधीच सवतरित केल्ह्या 

असल्ह्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्ह्या अनमुतीने सभार्हृाच्या पटलावि ठेवतो.  

  उपाध्यक्ष : सनवेदन सभार्हृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

( प्रेस : येथे सोबतचे सनवेदन िापावे.) 

.............. 

        यानांति श्री.स ांद े.... 
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 उपाध्यक्ष : सभार्हृाच्या कामकािाची वेळ सकाळी १०.५५ वािेपयंत 

वाढसवण्यात येत आह.े 

 श्री.असनल बाबि : अध्यक्ष महोदय, सदि लक्षवेधी सचूनेच्या सनवेदनामध्ये 

टेंभ ूयोिना क ा पद्धतीने सरुु आह ेव सद्य:ससथती काय आह,े याबाबत नमदू किण्यात 

आले आह.े खानापिू, आठपाडी, साांर्ोला या तालकु्यातील वांसचत र्ावाांसाठी 

माननीय िलसांपदा मांत्री याांचे समवेत मखु्यमांत्री महोदयाांकडे सदनाांक २४ िानेवािी, 

२०२० िोिी बैठक घेण्यात आली होती. त्यावेळी सदिहू योिनेचा प्रसताव एक 

मसहन्यात तयाि किावा व ३ मसहन्यात सनसवदचेी कायावाही किण्याचे सनसित किण्यात 

आले होते. यास आता २ वषे कालावधी झाला आह.े माझ्या मासहतीनसुाि उक्त 

सनसवदा प्रसक्रया पाि पाडली नाही व के-१ व के -५ मधील पाण्याचे फेि सनयोिन 

अद्याप केले नाही. या प्रकििी ससचव, िलसांपदा याांचे अध्यक्षतेखाली एक ससमती 

असते. या सवभार्ाचे मार्ील दीड वषांच्या कालावधीत ३ ससचव बदलनू र्ेले पिांत ु

कोिाच्याही अध्यक्षतेखाली ससमती र्ठीत किण्यात आली नाही. वांसचत र्ावाांसाठी 

पाण्याच्या फेि सनयोिनाची कायावाही १ मसहन्याच्या कालावधीत किण्यात येईल 

काय व माह ेमे अखिेपयंत योिनेच्या सनसवदा काढण्यात येतील काय ? 

 श्री.ियांत पाटील : अध्यक्ष महोदय,  पाण्याच्या फेि सनयोिनाचे काम अांसतम 

टप्प्यात आिले आह.े याप्रकििी बिेच काम किावे लार्ले आह.े या प्रकििाला 

कृष्ट्िा लवादाची पाश्वाभमूी असल्ह्याने उक्त लवादाच्या सांदभाात माननीय सवोच्च 

न्यायालयाच्या वकीलाांचा सल्ह्ला घेतला तो थोडासा वेर्ळा आला आह.े त्यामळेु 

पनु्हा बिेच पेपिवका  किावे लार्ले. यामळेु या प्रकििी सदिांर्ाई झाली आह,े ती 

िािीवपूाक केली नाही. सदिहू कायावाही िवळपास अांसतम टप्पयात आली असनू 

कृष्ट्िा महामांडळाकडून िाज्य सिकािला प्रसताव प्राप्त झाला असनू त्यावि कायावाही 

सरुु आह.े ती लवकि पिूा किण्याचा प्रयत्न किण्यात येत आह.े सन्माननीय सदसय 

याांनी १ मसहन्याच्या आत पाण्याचे फेि सनयोिन किण्याची सवनांती केली आह.े उक्त 

कालावधीत अांसतम सनिाय सनसितपिे िाहीि किण्यात येईल. उक्त लक्षवधेी सचूनेच्या 

सनवेदनामध्ये कृष्ट्िा खोिे महामांडळाने वकाआऊट केलेली परिससथती नमदू केली 
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आह.े त्यानसुाि सनिाय घेतल्ह्यानांति उवारित र्ावाांना पािी पोहोचसवण्यासाठी 

आवश्यक असलेले सडझाईन बऱयाच प्रमािात तयाि किण्यात आले आह.े ते पिूा 

झाल्ह्यानांति सनसवदा काढून त्या भार्ातील वांसचत र्ावाांना पािी उपलब्ध करुन 

दणे्याची व्यवसथा लवकि किण्यात येईल. 

 श्री.असनल बाबि : अध्यक्ष महोदय, कृष्ट्िा लवादाचा अभ्यास करुन कायावाही 

केले पासहिे, ह ेमांत्री महोदयाांचे उत्ति मला मान्य आह.े पिांत ुप्रसतावला लवादाचा 

सनिाय परिस ष्ट-अ मध्ये िोडण्यात आला आह.े आता वेळ कमी असल्ह्याने इति 

बाबी िेकॉडावि आिि ेआवश्यक नाही. या प्रकििी मांत्री महोदयाांनी असधवे न 

सांपल्ह्यानांति सांबांसधत असधकाऱयाांसमवेत बैठक घऊेन त्याांना कालावधी सनसित करुन 

सदला ति माह ेिनूपयंत सनसवदा सनघतील अ ी मला खात्री आह.े मांत्री महोदय दखेील 

याच सिल्ह्यातील आहते व ते सवत: असभयांता आह.े त्याांनी या प्रकििी लक्ष घातले 

ति सदनाांक ३१ मे पवूी सनसवदा सनघतील. सदिहू र्ावाांच्या  ेिािील र्ावात पािी 

आह ेपि त्याांना पािी नाही, अ ी ससथती खानापिू, आठपाडी, साांर्ोला तालकु्यातील 

काही र्ावाांची आह.े त्यामळेु मांत्री महोदयाांनी याप्रकििी लक्ष घातले ति सदनाांक १५ 

मेपवूी सनसवदा सनघ ू कतील. 

 श्री.ियांत पाटील : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय याांनी साांसर्तल्ह्यानसुाि 

लक्ष घालण्यात येईल. या सवषयाच्या सांदभाात लवकिात लवकि सनिाय करुन 

सन्माननीय सदसयाांना पनु्हा हा प्रश्न सभार्हृात उपससथत किावा लार्िाि नाही, अ ी 

व्यवसथा किण्यात येईल. 

 उपाध्यक्ष : सभार्हृाची सव ेष बैठक आता सथसर्त किण्यात येत आह.े 

सभार्हृाची सनयसमत बैठक सकाळी ११.०० वािता भिेल. 

(सभार्हृाची बैठक सकाळी १०.५४ ते ११.०० वािेपयंत सथसर्त झाली.) 

---------- 
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(स्थगितीनांतर) 

(अध्यक्षस्थानी माननीय तागलका सभाध्यक्ष श्री.सांजय गशरसाट) 

पृ.शी /मु.शी : तोंडी उत्तिे 

उस्मानाबाद गजल्हयात अवैधररत्या िभभगलांि गनदान करण्यात येत 

असल्याबाबत 

  

(१) *  ४३७६४   डॉ.तानाजी सावांत (पराांडा) : सन्माननीय सावभजगनक आरोग् य 

व कुटुांब कल् याण मांत्री पढुील र्ोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

  

(१) उसमानाबाद सिल्ह्हयात मलुाांच्या सांख्येच्या प्रमािाांत मलुींच्या सांख्येचे प्रमाि 

अचानक कमी झाल्ह्याचे सनद ानास आले आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, येथील सीमावती असलेल्ह्या काही तालकू्यात एका सफिती व्हनॅमध्ये 

र्िोदि मसहलाांचे अवैधरित्या र्भासलांर् सनदान केले िात असनू मलुर्ी असल्ह्यास 

 ेिािच्या सिल्ह्हयात िाऊन त्या र्िोदि मसहलेचा र्भापात किण्यात येत असल्ह्याची 

बाब र्भासलांर् सनदान प्रसतबांद कायद्या अांतर्ात काम कििाऱया िाज्य पयावेसक्षका डॉ. 

आ ा समिर्े याांनी माह े फेिवुािी, २०२२ मध्ये वा त्यासमुािास सनद ानास आिनू 

सदलेली आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, या घटनाांची मासहती वेळेत समळालेली असनू दसेखल मार्ील दोन 

वषाापासनू प्र ासन कोसवडच्या उपचािात व्यसत असल्ह्याने दोषीवि कािवाई होऊ 

 कली नाही असे सिल्ह्हा प्र ासनाकडून साांर्ण्यात येत आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(४) असल्ह्यास, या र्ांभीि सवरुपाच्या घटनेबाबत सिल्ह्हा प्र ासनाने 

सनष्ट्काळिीपिा केला असल्ह्याचे सनद ानास आले असल्ह्याने सदि प्रकििाची 

 ासनाने चौक ी करुन दोषी असिाऱ या सांबांसधतावि कािवाई कििेसह अ ा 

घटनाांना प्रसतबांध घालण्यासाठी कोिती कायावाही केली वा किण्यात येत आह,े  

(५) नसल्ह्यास सवलांबनाची काििे काय आहते? 

  

श्री. राजेश टोपे : (१) नाही, ह ेखिे नाही. 

     नार्िी नोंदिी प्रिालीच् या अहवालानसुाि उसमानाबाद सिल्ह्हयाचे िन् माच् य 
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ता.प्र.क्र. ४३७६४.........  

श्री.िािे  टोपे........ 

वेळीचे सलांर् र्िुोत् ति प्रमाि ह ेसन २०१६ मध् ये १  हिाि मलुाांच् या िन् मामार्े ८७४ 

मलुी इतके होते. त् यात ३९ अांकाांनी वाढ होऊन सन २०१९ मध् य े१ हिाि मलुाांच् या 

िन् मामार्े ९१३  मलुी इतके झालेले आह े

(२) र्भाधाििापवूा व प्रसतूीपवूा सनदान तांञे (सलांर् सनवडीस प्रसतबांध) कायदा १९९४ 

सधुारित २००३ अांतर्ात पनुर्ाठीत किण् यात आलेल्ह् या िाज्य पयावेक्ष कीय मांडळाच् या 

सदस या श्रीमती डॉ. आ ाताई समिर्े व श्रीमती वै ाली मोटे याांनी सदनाांक 

१५/०२/२०२२ िोिी पीसीपीएनडीटी कायदा अांमलबिाविीबाबत सिल्ह् हा 

उस मानाबाद येथे भेट सदली होती. सदि भेटीदिम् यान श्रीमती डॉ. आ ाताई समिर्े याांनी 

उस मानाबाद सिल्ह् हयाच्या सीमावती तालकु् यामध् य े सफित् या व् हनॅमधनू अप्रस सक्षत 

व् यक् तीकडून अवैधरित् या र्भासलांर् सनदान किण् याच् या घटना आढळून येत आहते असे 

त् याांनी ऐकीव मासहतीच् या आधािे पञकाि परिषदमेध् ये साांसर्तले आह.े तथासप 

याबाबत पषु्ट् टी केलेली नाही.   

(३) व (४) ह ेखिे नाही. 

     सदि बाबीची सत् यता पडताळून पाहण् यासाठी पोलीस अधीक्षक, उस मानाबाद 

याांना पोलीस यांञिेमाफा त सदि बाबीचा तात् काळ  ोध घेण् याबाबत कळसवले आह.े 

वैद्यकीय असधक्षक, भमू, पिाांडा व कळांब याांनी सांबांधीत पोलीस सनरिक्षकाांना पत्रान्वये 

सदि बाबीचा  ोध घेण् यास कळसवले आह.े सांबांधीत पोलीस सनरिक्षकाांकडून प्राप् त 

अहवालानसुाि सीमावती भार्ात अवैधरित् या र्भासलांर्सनदान कििािी कोितीही 

सफिती व् हनॅ आढळून आलेले नाही. प्रकििाचे र्ाांसभया सवचािात घेवनू सिल्ह् हासधकािी 

याांच् या अध् यक्षतेखाली पीसीपीएनडीटी सिल्ह् हा कायाबल र्टाची बैठकही आयोसित 

किण् यात  येत आह.े 

(५) प्रश्न उद्भवत नाही. 

 डॉ.भािती लव्हकेि : अध्यक्ष महोदय, उसमानाबाद सिल्ह्यासांदभाात हा प्रश्न 

आह.े या सिल्ह्यामध्ये अचानकच  मलुींचा िन्म दि कमी झाल्ह्याचे सदसनू येत आह.े 

या सिल्ह्यामध्ये अवैधिीत्या र्भासलांर् सनदान केले िात आह,े त्यावि  ासनाने काय 

कािवाई केलेली आह?े  

 अध्यक्ष महोदय, हा केवळ उसमानाबाद सिल्ह्याचा प्रश्न नाही. या िाज्यामध्ये  
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डॉ.भािती लव्हकेि....... 

मलुाांच्या तलुनेमध्ये मलुींची सांख्या कमी होत आह.े भाितामध्ये एक हिाि मलुाांच्या 

िन्मामार्े एक हिाि वीस इतकी मलुींची सांख्या झालेली आह.े िाज्यमध्ये मात्र एक 

हिाि मलुाांच्या िन्मामार्े एक नऊ े वीस इतकी मलुींची सांख्या झालेली आह.े 

िाज्यातील मलुींची सांख्या कमी का होत आह,े हा महत्त्वाचा प्रश्न आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, पी.सी.पी.एन.डी.टी. ॲक्टची अांमलबिाविी किण्यामध्ये 

िाज्य  ासन कोठे कमी पडत आह?े सन २०२०-२१ मध्ये अवैध र्भापात झालेल्ह्या 

सकती सोनोग्राफी सेंटसावि िाज्य  ासनाने कािवाई केलेली आहे, तसेच मलुींच्या 

सांख्येमध्ये वाढ किण्यासाठी िाज्य  ासन काय प्रयत्न किीत आह?े  

 अध्यक्ष महोदय, मध्यांतिीच्या काळामध्ये आवीमध्ये मोठ्या प्रमािावि 

र्भापात केल्ह्याचे सनद ानास आले होते. तसेच त्या दवाखान्याच्या आवािामध्ये हाडे 

आसि कवट्या दखेील सापडलेल्ह्या आहते. त्या दवाखान्यातील सांबांसधत डॉक्टसावि 

िाज्य  ासनाने काय कािवाई केली, याबाबतची मासहती सभार्हृाला दणे्यात यावी, 

अ ी मी सवनांती किते.  

 श्री.िािे  टोपे : अध्यक्ष महोदय, या िाज्यातील मलुींची सांख्या कमी होत 

आह,े असे सन्माननीय सदसयाांचे म्हििे आह.े पिांत ुिाज्यातील मलुींची सांख्या कमी 

होत नाही. सन २०१५-१६ पासनू मलुींची आकडेवािी पासहली ति आपल्ह्या लक्षात 

येईल की, सन २०१५ मध्ये एक हिाि मलुाांच्या िन्मामार्े मलुींची सांख्या ९०७ 

इतकी होती. सन २०१६ मध्ये ९०४, सन २०१७ मध्ये ९१३, सन २०१८ मध्ये ९१६, 

सन २०१९ मध्ये ९१९ आसि  सन २०२० मधील आकडेवािी अिनू प्राप्त झाली 

नाही. पिांत ुकाही सदवसाांमध्ये ती आकडेवािी प्राप्त होईल. दिवषी मलुींची सांख्या कमी 

झाली, असे नाही ति त्या सांख्येमध्ये थोड्या प्रमािात का होईना वाढ होत आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, भाितातील मलुींच्या सांख्येबिोबि येण्यासाठी 

पी.सी.पी.एन.डी.टी. ॲक्टची कडक अांमलबिाविी केली िात आह.े तसेच सिल्ह्हा 

सतिावि दखेील कायाबल र्ट कायाित आह.े कायद ेखपू कडक आहते आसि त्या 

कायद्याांची अांमलबिाविी किण्याच्या सांदभाात िाज्य  ासन पिूा क्षमतेने कायाित 

आह.े सटेट सपुिवायझिी बोडा दखेील सातत्याने सोनोग्राफी सेंटिला भेट दते आहते.  

 अध्यक्ष महोदय, राज्यामध्ये वकती प्रकरणािर कारिाई करण्यात आली आह,े 
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श्री.राजेश टोपे....... 

 असा सन्माननीय सदसयाांनी प्रश्न सवचािलेला आह.े याबाबत मी साांर् ूइसच्ितो की, 

सदनाांक २० िानेवािी ते २८ फेिवुािी, २०२२ या काळात १० हिाि ३७२ सोनोग्राफी 

सेंटिची तपासिी केली. त्यापैकी १८१ सोनोग्राफी सेंटिमध्ये कायद्यातील तितदुींच े

व्हायले नस आढळून आलेले आह.े त्या सोनोग्राफी सेंटि चालकास काििे दाखवा 

नोटीस सदलेल्ह्या आहते. तसेच ३ सोनोग्राफी सेंटि सील किण्यात आलेले आहते. 

तसेच ५ हिाि ९२७ एम.टी.पी. सेंटिची तपासिी किण्यात आलेली आह.े त्यामध्ये 

७३ सेंटसामध्ये एम.टी.पी. ॲक्टच्या तितदुींचे उल्ह्लांघन केल्ह्याचे सनद ानास आले 

आह,े  त्याांना नोसटस दणे्यात आलेल्ह्या  आहते. तसेच १५ सेंटसा सडसॲप्रवु्ह दखेील 

केलेले आहते. अ ा प्रकािची कािवाई किण्यात आलेली आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, आवी येथील प्रश्न वरे्ळा आह.े तो प्रश्न या प्रश्ना ी सांबांसधत 

नाही. आवी प्रकििामध्ये सनसितपिे कािवाई किण्यात आलेली आह.े डॉ.सनिि 

कदम आसि डॉ. समसेस कदम या दाम्पत्यावि अटकेची कािवाई केलेली आह.े उक्त 

प्रकििी माननीय न्यायालयामध्ये चािा ीट दखेील सादि किण्यात आलेली आह.े 

उक्त प्रकििी असत य सरााँर् कािवाई किण्यात आलेली आह.े सदि प्रकििानांति सटेट 

सपुिवायझिी बोडााने दखेील त्या सठकािी भेट सदलेली आह.े उक्त प्रकििी ज्या ज्या 

कािवाया कििे अपेसक्षत आहते, त्या सवा कािवाया पिूा किण्यात आलेल्ह्या आहते.  

 श्री.नाना पटोले : अध्यक्ष महोदय, आिच्या यादीतील ६ क्रमाांकाचा प्रश्न 

दखेील याच सवषया ी सांबांसधत आह.े चांद्रपिू सिल्ह्यात मलुींचा िन्मदि 

वाढसवण्याबाबत किावयाच्या उपाययोिना, या प्रश्नाला मसहला व बालसवकास मांत्री 

महोदया उत्ति दिेाि आहते. तो प्रश्न दखेील आिोग्य सवभार्ा ी सनर्सडत असल्ह्यामळेु 

दोन्ही प्रश्नाांवि एकसत्रत दोन्ही मांत्री महोदयाांनी उत्ति द्यावे, अ ी मी सवनांती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, उत्तिामध्ये साांसर्तले आह ेकी, १ हिाि मलुाांच्या िन्मामार् े

९१३ मलुी आहते. अवैध र्भासनदान कें द्रासांदभाात प्रत्येक सिल्ह्यामध्ये व 

तालकु्याांमध्ये ससमत्या आहते, असे आपि साांसर्तले आह.े पिांत ुया सवा ससमत्याांवि 

सनयांत्रि ठेविािी टीम िाज्य  ासनाकडे नाही. डॉक्टि-डॉक्टिाांची लींक असते. या 

लींकमळेु अ ा प्रकािची र्डबड होते.  

 अध्यक्ष महोदय, महािाष्ट्रासािख्या पिुोर्ामी िाज्यामध्ये मलुींची सांख्या कमी 
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श्री.नाना पटोले....... 

 असिे ह ेबिोबि नाही. सहा क्रमाांच्या प्रश्नामध्ये याविील उपाययोिना साांसर्तलेल्ह्या 

आहते. पिांत ुअवैध र्भा तपासिी कें द्रावि आळा घालण्यासाठी या पलीकडे िाऊन  

 ासन काय उपाययोिना किीत आह?े  

 श्री.िािे  टोपे : अध्यक्ष महोदय, िाज्य सतिावि पी.सी.पी.एन.डी.टी. कायदा 

आह.े या कायद्यातील तितदुीच्या अनषुांर्ाने सटेट सपुिवायझिी बोडा चाांर्ल्ह्या प्रकािे 

काम किीत आह.े तसेच तालकुा व सिल्ह्हा सतिावि अनेक एनिीओ काम किीत 

आहते. या सटेट सपुिवायझिी बोडाामध्ये सवा सतिातील लोकाांचा समावे  किण्यात 

आलेला आह.े ते वेळोवेळी बैठका घेऊन सवा सेंटसावि सनयांत्रि ठेवतात. सिल्ह्हा 

सतिावि सिल्ह्हासधकािी याांच्या अध्यक्षतेखाली सिल्ह्हा कायाबल र्टाची सथापना 

किण्यात आलेली आह.े समसुच्चत प्रासधकािी याांची सनयकु्ती केलेली आह.े तसेच  

सिल्ह्हा सल्ह्लार्ाि ससमती दखेील आह.े तसेच सिल्ह्हा सतिावि पी.सी.पी.एन.डी.टी.चा 

कक्ष आह.े यासांदभाात सिल्ह्हा सतिावि दि तीन मसहन्याला बैठक घेि ेबांधनकािक 

आह.े तसेच दि दोन मसहन्याला सिल्ह्हा सल्ह्लार्ाि ससमतीची बैठक होिे बांधनकािक 

आह.े िाज्य सतिावि आम्ही दखेील बैठका घेत आहोत.  

 अध्यक्ष महोदय,  माझ्या मते एक हिाि मलुाांमार्े एक हिाि मलुींची सांख्या 

असिे आवश्यकच आह.े यामध्ये सवाात मोठा सवषय हा मानससकतचेा आह.े आि 

समािामध्ये अ ी मानससकाता आह ेकी, मलुर्ी ही खचााचे कािि, मलुर्ा हा वां ाचा 

सदवा. हा परुुषप्रधान सांसकृतीचा एक भार् आह.े यामध्ये सधुाििा किण्याची 

आवश्यकता आह.े तसेच यासांदभाात मोठ्या प्रमािावि प्रबोधन किण्याची 

आवश्यकता आह.े  याबाबतचे कायद ेअत्यांत कडक आहते आसि त्या कायद्याांची 

अांमलबिाविी दखेील असत य कडक केली िात आह.े अ ा प्रकििामध्ये 

कोिाचेही र्य केली िात नाही. अवैध र्भासनदान कििाऱया सोनोग्राफी सेंटिवि 

कठोिातील काठोि कािवाई केली िाईल, असे मी सभार्हृाला आश्वाससत करु 

इसच्ितो.  

 श्री.िाम सातपतुे : अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांनी या प्रश्नाचे उत्ति असत य 

 ासकीय भाषेमध्ये सदलेले आह.े  

यानांति श्री.कुलकिी....... 
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श्री. िाम सातपतुे....  

र्भासलांर् सनदान करुन र्भााला मािले िाते. त्यानांति त्या नविात स  लुा कुते्र, माांििी 

याांनी खाल्ह्ल्ह्याचे प्रकाि या पिुोर्ामी िाज्यात घडले आहते. यात बीड व इतिही अनेक 

सठकािची प्रकििे आहते. अ ा डॉक्टिाांवि कलम ३०२ अन्वये र्नु्ह ेदाखल करुन 

त्याांना िामीन समळू नये. अनेकदा न्यायालयात चौक ी असधकािी (आय.ओ.) सटे 

दते नाहीत. डॉक्टि र्भासलांर् सनदान किीत असतात. त्याबाबतचा अहवाल दतेात. 

अनेक डॉक्टि यात मॅनेि होत असतात. अ ी अनेक प्रकििे आहते. मी मांत्री 

महोदयाांना यासनसमत्ताने प्रश्न सवचारु इसच्ितो की, सील किण्यात आलेले सोनोग्राफी 

मस न तात्काळ िप्त केले िािाि काय ? दसुिे असे की, िे डॉक्टि अ ा प्रकािे 

र्भासलांर् सनदान करुन र्भापात कितात त्या डॉक्टिचे वैद्यकीय पिवाने कायमसवरुपी 

िद्द केले िािाि काय ? 

 श्री. िािे  टोपे : अध्यक्ष महोदय, या सवषयाबाबत  ासन असत य 

सांवेदन ील आसि र्ांभीि आह.े यात कोिाचीही र्य केली िािाि नाही. सन्माननीय 

सदसयाांनी पिवाने िद्द कििे, सोनोग्राफी मस न िप्त कििे, याबाबत प्रश्न सवचािले 

आहते. मी साांर् ूइसच्ितो की, पीसीपीएनडीटी कायद्यामध्ये असत य कडक आसि 

चाांर्ल्ह्या तितदुी आहते. या तितदुींचा अवलांब करुन या कायद्याची दह त तयाि 

केली िाईल. मी मदु्दाम दह त हा  ब्द वापित आह.े याचे कािि असे की, यात 

कोिीही चकुीचे काम किता कामा नये.  

 श्री. हरिभाऊ बार्डे : अध्यक्ष महोदय, िाज्यातील मलेु आसि मलुींच्या सलांर् 

र्िुोत्तिामध्ये फिक आह.े तो कमी,िासत होत होता. काही वेळेस यात वाढ झाली 

होती. मी मध्यांतिी द ेात मलुींची सांख्या वाढल्ह्याची बातमी वाचली होती. द ेाच्या 

र्िुोत्तिात आसि िाज्याच्या र्िुोत्तिात सकती फिक आह े? तसेच द ेातील कोित्या 

िाज्यात मलुींची सांख्या असधक आह े ? व त्याचे नेमके कािि काय आह े ? ह े

 ोधण्याची आवश्यकता आह.े त्यानसुाि िाज्य सिकािने उपाययोिना केली पासहिे. 

दसुिे असे की, मलुीच्या लग्नाचा खचा र्िीब कुटुांबाना पिवडत नाही. त्यामळेु त्याांना  
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ता.प्र.क्र.४३७६४..... 

श्री. हरिभाऊ बार्डे.... 

मलुर्ी नको असते. मलुीचा िन्म झाल्ह्यानांति सतच्या लग्नासाठी  ासन ठोस आसथाक 

मदत कििाि आह ेकाय ? अ ी व्यवसथा केली ति र्िीब कुटुांबाला याचा उपयोर् 

होईल व मलुर्ी िन्मली तिी हिकत नाही, असा तो सवचाि किेल. सतसिे असे की, 

नैससर्ाकदृष्टया एक अपत्य िन्मले व दसुऱया प्रयत्नात कदासचत मलुर्ी िन्माला येते. 

असे अनेक िोडपे असतात. त्यामळेु अ ा िोडप्याांकरिता सावािसनक आिोग्य 

सवभार्ाकडून कोिते प्रयत्न किण्यात येिाि आहते ? नैससर्ाकदृष्टया एक अपत्य 

िन्मल्ह्यानांति दसुऱया अपत्यासाठी काही उपाययोिना किण्यात येिाि आहते काय ? 

कदासचत दसुऱया वेळेस त्याांना मलुर्ी होऊ  कते. म्हिनू अ ा लोकाांसाठी 

सावािसनक आिोग्य सवभार्ाकडून कोिते प्रयत्न केले िािाि आहते ? 

 तागलका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदसय श्री. हरिभाऊ बार्डे याांनी 

सवचािलेला सतसिा प्रश्न समिला नाही. पसहले अपत्य आह.े पिांत ु दसुऱया 

अपत्यासाठी कोिते प्रयत्न किण्यात येिाि, याचा अथा काय आह े? 

 श्री. िािे  टोपे : अध्यक्ष महोदय, सभार्हृाचे ज्येष्ठ सन्माननीय सदसय आसि 

मािी सवधानसभा अध्यक्ष श्री. हरिभाऊ बार्डे याांनी असत य चाांर्ल्ह्या सचूना केल्ह्या 

आहते. पसहल्ह्या दोन सचूना असत य चाांर्ल्ह्या आहते. इति िाज्यामध्ये सिथे मलुींच े

प्रमाि कोित्या काििामळेु असधक आह,े याचा अभ्यास किावा. असे त्याांनी 

सचुसवले आह.े मी साांर् ू इसच्ितो की, ही सिे न फॉि ॲक् न सचूना आह.े या 

सचूनेचा सनसितपिे अभ्यास केला िाईल. द ेातील सवा िाज्याची मासहती घेऊन िेथे 

उत्तम काम सरुु आह,े त्या िाज्याचे अनकुिि किण्यात येईल. त्याांनी मलुर्ी 

िन्मल्ह्यानांति आसथाक मदत किण्यासांदभाातील सचूना केली आह.े द ेातील काही 

िाज्यात मलुींचा िन्म झाल्ह्यानांति सतच्या सववाहापयंतची सवा व्यवसथा काही रुपये 

सफक्सड सडपॉसझटमध्ये ठेवनू केली िाते. आपल्ह्याही िाज्यात मलुींकरिता चाांर्ले 

धोिि िाबसवले आह.े याही सचुनेसांदभाात सिे न फॉि ॲक् न असे उत्ति दतेा येईल.  
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ता.प्र.क्र.४३७६४..... 

श्री. िािे  टोपे..... 

या सचूनेचा सनसितपिे सवचाि केला िाईल. याबाबतच्या सचूना मसहला व बाल 

कल्ह्याि सवभार्ालाही दणे्यात येतील.  

 अध्यक्ष महोदय, सतसऱया प्रश्नाबाबत मला थोडे आिया वाटते. सन्माननीय 

सदसय श्री. हरिभाऊ बार्डे याांना दोन मलुी आहते. आदििीय श्री.  िद पवाि याांनाही 

एक मलुर्ी आह.े ह ेसवािि समाधानी आहते. त्यामळेु सतसिे अपत्य मलुर्ा असला 

पासहिे. मलुर्ी नको, असे म्हिण्याचे कािि काय आह े? एक अपत्य ह ेमलुर्ा सकां वा 

मलुर्ी असेल व दसुिे अपत्य दखेील मलुर्ा सकां वा मलुर्ी असल्ह्यास भेदभाव करु 

नये. एकच अपत्य असेल ति त्यावि त्याांनी समाधानी िहावे सकां वा हम दो हमािे दो.... 

 श्री. हरिभाऊ बार्डे : अध्यक्ष महोदय, दसुऱया वेळेसही मलुर्ी होईल, असेही 

होऊ  कते.  

 श्री. िािे  टोपे : अध्यक्ष महोदय, अ ा वेळेस त्याांनी थाांबले पासहिे.  

 श्री. हरिभाऊ बार्डे : अध्यक्ष महोदय, मोठमोठ्या दवाखान्याांमध्ये र्िीब 

मािसे प्रयत्न किीत असतात. त्या रुग्िालयाचा खचा त्याांना पिवडत नाही. 

 ासनाच्या वतीने काही.... 

 श्री. िािे  टोपे : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सविोधी पक्षनेत्याांनाही एकच 

मलुर्ी आह.े 

 श्री. योर्े  सार्ि : अध्यक्ष महोदय, सलांर्भेद आसि र्भापातचे कायद ेसकतीही 

कडक केले तिी कोिताही असधकािी सकां वा कोितेही िाज्य सिकाि ही बाब मान्य 

कििाि नाहीत. याबाबत आिखी एक सचूना किण्याची आवश्यकता आह.े िेव्हा 

एखाद्या स्त्रीला र्भाधाििा होते तेव्हापासनू प्रत्येक मसहन्याला त्या र्भााचे सोनोग्राफी 

करुन मॉसनटिींर् केले िािाि काय ? असे केले तिच त्या स्त्रीला रुग्िालयात प्रसतुी 

किण्याची पिवानर्ी समळेल. सिल्ह्हासधकािी सकां वा सिल्ह्हा आिोग्य असधकािी, सिल्ह्हा  
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ता.प्र.क्र.४३७६४..... 

श्री. योर्े  सार्ि.... 

आिोग्य सांचालक याांना याबाबत पनवानर्ी द्यावी. पिांत ु र्भाधाििा झाल्ह्यापासनू 

प्रसतुी होईपयंत प्रत्येक मसहन्याला त्याचे िसिसरे न करुन सोनेग्राफीच्या माध्यमातनू 

मॉसनटिींर् केले िािाि काय ?  

 श्री. िािे  टोपे : अध्यक्ष महोदय, कें द्र सिकाि आसि िाज्य सिकािच्या अनेक 

योिना आहते. प्रधानमांत्री सकुन्या समदृ्धी योिना आह.े तसेच मी साांर् ूइसच्ितो की, 

इन्रासरक्चिच्या सांदभाात सिल्ह्हा सतिावि स्त्री रुग्िालय असते. प्रत्येक सिल्ह्यात 

Mother and Child Care Hospital  असते. सन्माननीय सदसयाांनी िे साांसर्तले 

आह े त्या र्ोष्टी केल्ह्या िात आहते. त्या आिखी काळिीपवूाक किण्याचा प्रयत्न 

केला िाईल.  

 श्रीमती मसनषा चौधिी : अध्यक्ष महोदय, मी मांत्री महोदयाांना दोन प्रश्न 

सवचाििाि आह.े महािाष्ट्रात मलुींच्या िन्माच े प्रमाि कमी होत आह.े यासाठी 

मलुींच्या िन्माला प्रोत्साहन दणे्यासाठी िाज्य सिकाि कोिती योिना लार् ूकििाि 

आह े? उत्ति प्रद े िाज्य सिकाि प्रत्येक मलुीच्या लग्नाकरिता एक लाख रुपये दते 

असते. त्यामळेु त्या मलुीच्या आई-वसडलाांना मलुीच्या लग्नाची काळिी वाटत नाही. 

आपल्ह्या िाज्यातही मलुींचा िन्म झाल्ह्यानांति त्याांच्या लग्नासाठी आसि मलुीच्या 

िन्माकरिता प्रोत्साहन समळण्याकरिता अ ी योिना लार् ूकिण्यात येिाि आह ेकाय 

? याबाबतचा प्रसताव माननीय सवत्तमांत्री श्री. असित पवाि याांच्याकडे पाठसवला 

िािाि आह े काय ? कें द्र सिकािने सकुन्या समदृ्धी योिना सरुु केली आह.े या 

योिनेच्या धतीवि मलुींच्या िन्माला प्रोत्साहन समळावे, याकरिता िाज्य सिकाि 

सवतांत्र योिना लार् ूकििाि आह ेकाय ? 

 श्री. िािे  टोपे : अध्यक्ष महोदय, ही सचूना असत य चाांर्ली आह.े सिे न 

फॉि ॲक् न.  

------- 
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मौ.पौड (ता.मुळशी, गज.पुणे) येथील ग्रामीण रुग्णालयाचे 

दजोन्नती करणेबाबत 

 (२) *  ४१२०४   श्री.सांग्राम थोपटे (भोि), श्री.नानाभाऊ पटोले (साकोली), 

श्री.असमन पटेल (मुांबादवेी), श्री.सहिामि खोसकि (इर्तपिूी), श्रीमती सलुभा खोडके 

(अमिावती) :  सन्माननीय सावािसनक आिोग् य व कुटुांब कल्ह् याि मांत्री पढुील र्ोष्टींचा 

खलुासा कितील काय :- 

 (१) मौ.पौड (ता.मळु ी, सि.पिुे) येथील ग्रामीि रुग्िालयाचे ३० खाटाांवरुन ५० 

खाटाांच्या रुग्िालयात दिोन्नती किण्याची मार्िी सथासनक लोकप्रसतसनधीं सदनाांक 

२५ िानेवािी, २०२१ िोिी पासनू वािांवाि किीत आहते, ह ेखिे आह ेकाय,  

(२) असल्ह्यास, येथील वाढते नार्िीकीकिि लक्षात घेता यासठकािी ससुज्ि 

रुग्िालयाची आवश्यकता आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, यावि  ासनाने सनिाय घेवनू व सनधीची तितदू करुन येथील ३० 

खाटाांवरुन ५० खाटाांच्या रुग्िालयात दिोन्नती किण्याबाबत कोिती कायावाही 

केली वा किण्यात येत आह,े 

(४) नसल्ह्यास, सवलांबाची काििे काय आहते? 

 श्री. िािे  टोपे : (१), (२) व (३) मौिे.पौड (ता.मळु ी,सि.पिुे) येथे ३० खाटाांच े

ग्रामीि रुग्िालय कायाासन्वत असनू त्याद्वािे आिोग्य सेवा सदली िाते.  सदिील ग्रामीि 

रुग्िालयाच्या श्रेिीवधानाची आवश्यकता सनकषाप्रमािे तपासनू उसचत कायावाही 

किण्यात येईल. 

(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 
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ता.प्र.क्र. ४१२०४ ...... 

श्री. सांग्राम थोपटे : अध्यक्ष महोदय, माननीय मांत्री श्री. िािे  टोपे याांनी 

कोिोना काळात आसि आताही िाज्याच्या सावािसनक आिोग्य सवभार्ाची िबाबदािी 

असत य सक्षमपिे साांभाळली आह.े त्याांनी असत य चाांर्ले काम केले आह.े या 

प्रश्नाचे मांत्री महोदय सकािात्मक उत्ति दतेील, अ ी मला अपेक्षा होती. या प्रश्नाच्या 

उत्तिामध्ये साांर्ण्यात आले की, श्रेिीवधानाची आवश्यकता सनकषाप्रमािे तपासनू 

उसचत कायावाही केली िाईल. ह ेअसत य िोटे उत्ति आह.े हा प्रश्न असत य र्ांभीि 

आह.े मी या सवषयाबाबत मांत्री महोदयाांकडे अनेकदा सनवेदने सदली आहते. तसेच 

यासवषयाबाबत बैठक आयोसित किण्याची सवनांती केली आह.े माझ्या 

मतदािसांघातील भोि, वले्ह्ला आसि मळु ीमध्ये िेथे ५० खाटाांचे रुग्िालय असेल 

तेथे १०० खाटाांचे रुग्िालय आसि सिथे ३० खाटाांचे रुग्िालय असेल तेथे ५० 

खाटाांचे रुग्िालय करुन त्या रुग्िालयाची तात्काळ श्रेिीवाढ िाहीि केली िािाि 

काय ? 

 

यानांति श्री. चौधिी... 
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ता.प्र.क्र.४१२०४..... 

 श्री.राजेश टोपे : अध्यि महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी मागणी केल्याप्रमाण े

तात्काळ घोषणा करण्यास मलाही आिरे्ल.  परंत ुश्रेणीिधचनासाठी काही वनकष 

वनवित करण्यात आलेले आहते.  त्यानसुार तालकु्याच्या मखु्यालयी ग्रामीण 

रुग्णालय असािे.  तसरे् तालकु्याच्या मखु्यालयार्ी लोकसंख्या ५० हजारांपेिा 

जास्त असेल ि प्राथवमक आरोग्य कें द्ांर्ी संख्या ५ पेिा जास्त असल्यास त्या 

वठकाणी दसुरे ग्रामीण रुग्णालय मंजभर केले जाते वकंिा अगोदरच्या रुग्णालयार् े

श्रेणीिधचन केले जाते.  तसेर् Bed occupancy rate पासहला िातो.  एखाद्या 

रुग्िालयामध्ये ३० खाटा असतील व तेथे दाखल असिाऱया रुग्िाांची सांख्या 

सातत्याने ४०-५० एवढी असले ति अ ा रुग्िालयाचे श्रेिीवधान नक्कीच केले 

पासहिे.  रुग्िालयामध्ये दििोि येिाऱया बाहय रुग्िाांची आकडेवािी दखेील पासहली 

िाते.  या सवा बाबींचा सवचाि करुन श्रिेीवधानाबाबत सनिाय घेतला िातो. 

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.सांग्राम थोपटे याांनी केलेल्ह्या 

सवनांतीनसुाि उद्या मी त्याांच्या मतदािसांघातील आिोग्य सवषयक बाबींच्या सांदभाात 

बैठक घेिाि आह.े  त्यामध्ये भोि, वेल्ह्ह,े मळु ी तालकु्यातील पौड येथील 

रुग्िालयाांच्या श्रेिीवधानाच्या मदु्दयावि चचाा किण्यात येईल.  उपिोक्त नमदू पसहल्ह्या 

दोन सठकािचा प्रसताव  ासनास प्राप्त झालेला आह.े  मळु ी येथील प्रसताव उप 

सांचालकाांकडे आह.े  मी आताच त्याांच्या ी चचाा केली आह ेव त्याांना साांसर्तले 

आह ेकी, लवकिात लवकि आमच्याकडे सदि प्रसताव पाठवावा.  सदि प्रसताव प्राप्त 

झाल्ह्यानांति पढुील कायावाही किता येईल.  सन्माननीय सदसयाांचा मतदािसांघ डोंर्िी 

व दषु्ट्काळी असल्ह्यामळेु सव ेष बाब कििे आवश्यक असल्ह्यास त्याबाबत माननीय 

मखु्यमांत्रयाांची मांििुी घ्यावी लार्ले.  सन्माननीय सदसय श्री.सांग्राम थोपटे ह े ज्येष्ठ 

सदसय आहते.  त्याांनी केलेल्ह्या मार्िीचा आपि सनसितपिे सवचाि करु. 

 श्री.सांग्राम थोपटे : अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांनी असत य सकािात्मक 

उत्ति सदले आह ेत्याबद्दल मी त्याांचे आभाि मानतो. 
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ता.प्र.क्र.४१२०४..... 

श्री.संग्राम थोपटे..... 

 अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांनी श्रेिीवाढीसाठीचे काही सनकष आता 

साांसर्तले.  त्यामध्ये दििोि रुग्िालयात येिाऱया बाहयरुग्िाांची आकडेवािी, Bed 

occupancy rate, इत्यादी बाबींचा समावे  आह.े  पिांत ु सदि रुग्िालयाांमधील 

ससुवधा अपिूा असल्ह्यामळेु तेथे रुग्ि उपचािाांसाठी येत नसतील व तिीही आपि या 

सनकषाांचा सवचाि करुनच श्रेिीवाढ कििाि असाल ति ते चकुीच ेहोईल.  कोिोना 

काळात दखेील या रुग्िालयाांमधील खाटाांची सांख्या वाढसवण्याची आम्ही मार्िी 

केली होती.  कोिोना काळात ३० खाटाांच्या रुग्िालयाांमध्ये आम्ही ३५ खाटा केल्ह्या, 

ऑसक्सिन प्लाांट सरुु केला.   ासनाचे श्रेिीवाढीसाठी काही सनकष असले तिीही 

खास बाब म्हिनू आपि या प्रकििाांना मान्यता दिेाि का हा माझा प्रश्न आह.े 

 श्री.िािे  टोपे : अध्यक्ष महोदय, उद्या यासांदभाात बैठक आयोसित केली 

िािाि आह.े  सदि बैठकीमध्ये सनसितपिे सकािात्मक सनिाय घेण्याचा प्रयत्न 

किण्यात येईल. 

 श्रीमती नसमता मुांदडा : अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक असधवे नामध्ये पिुविी 

मार्ण्या असोत वा कोितेही आयधु असो मी हा मदु्दा उपससथत किीत आह ेकी, केि 

तालकु्यातील अडस, सवडा आसि बन्सिोला या सठकािी प्राथसमक आिोग्य कें द्र े

आहते.  मांत्री महोदयाांनी आता श्रेिीवधानासाठी आवश्यक असलेल्ह्या लोकसांख्या 

आसि Bed occupancy rate च्या सनकषाांबाबत उल्ह्लेख केला.  मी त्याांना साांर् ू

इसच्िते की, मी नमदू केलेले प्राथसमक आिोग्य कें द्र ेर्ेल्ह्या दोन-तीन वषांपासनू आपि 

साांसर्तलेल्ह्या सनकषाांमध्ये बसत आहते.  त्यामळेु या रुग्िालयाांचे ग्रामीि 

रुग्िालयाांमध्ये श्रेिीवधान कििे अत्यांत आवश्यक आह.े  मी वािांवाि याबाबत 

पाठपिुावा किीत आह.े  तिी याबाबत कधीपयंत कायावाही होईल ह ेमांत्री महोदयाांनी 

साांर्ावे. 
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ता.प्र.क्र.४१२०४..... 

 श्री.िािे  टोपे : अध्यक्ष महोदय, कै.सवमलताई मुांदडा याांनी केि तालकुा 

आसि परिसिामध्ये आिोग्याच्या अत्यांत चाांर्ल्ह्या ससुवधा सनमााि केलेल्ह्या आहते, ह े

मी या सनसमत्ताने साांर् ू इसच्ितो.  सन्माननीय सदसयाांनी साांसर्तल्ह्याप्रमािे त्याांच्या 

मतदािसांघातील प्राथसमक आिोग्य कें द्र ेश्रेिीवधानाचे सनकष पिूा किीत असतील ति 

तसे किण्यात काहीही अडचि नाही.  सदि प्राथसमक आिोग्य कें द्राांचे श्रेिीवधान 

किण्याबाबत सकािात्मक कायावाही केली िाईल. 

 श्री.सिेु  विपडुकि : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.सांग्राम थोपटे 

याांनी ग्रामीि रुग्िालयाांच्या सांदभाातील प्रश्न उपससथत केला आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, महािाष्ट्रातील ज्या-ज्या रुग्िालयाांचे श्रेिीवधान 

किण्याबाबतचे प्रसताव सिकािकडे आले आहते त्याांना प्र ासकीय मान्यता दऊेन 

सिकाि त्याांच्यासाठी अथासांकल्ह्पामध्ये तितदू कििाि आह ेका ?  सव षेत: पिभिी 

सिल्ह्हयातील मानवत येथील प्रसतावाबाबत मांत्री महोदयाांनी मासहती द्यावी. 

 श्री.िािे  टोपे : अध्यक्ष महोदय, सनकषात बसत असल्ह्यास १०० टक्के 

श्रेिीवधान किण्यात येईल. 

 श्री.असभमन्य ू पवाि : अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसांघातील औसा 

 हिामधनू दोन िाष्ट्रीय महामार्ा िातात.  तेथे रॉमा केअि सेंटि उभािण्याबाबतचा 

प्रसताव उप सांचालकाांमाफा त मांत्री महोदयाांकडे सदि किण्यात आलेला आह.े  तसेच 

औसा  हिाचा कॅचमेंट समुािे १०० र्ावाांचा असतानाही तेथे केवळ ३० खाटाांच े

रुग्िालय आह.े  या ग्रामीि रुग्िालयाचे उप सिल्ह्हा रुग्िालयामध्ये श्रेिीवधान 

किण्याबाबत मी मांत्री महोदयाांना सवनांती केलेली आह.े  त्याांनी ते तत्त्वत: मान्य दखेील 

केले आह.े  पिांत ुयाला अांसतम सवरुप कधी समळेल याबाबत मांत्री महोदयाांनी मासहती 

द्यावी. 

 श्री.िािे  टोपे : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.असभमन्य ूपवाि याांनी 

औसा  हिातील रुग्िालयाची श्रेिीवाढ किण्याबाबत आसि तेथे रॉमा केअि सेंटि  
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ता.प्र.क्र.४१२०४..... 

श्री.राजेश टोपे..... 

उभािण्याबाबत मदु्दा माांडला.  त्यासांदभाात मी साांर् ूइसच्ितो की, आम्ही त्याांच्याकडून 

याबाबतचा प्रसताव मासर्तलेला आह.े  माननीय सविोधी पक्षनेत्याांनी दखेील 

यासांदभाात स फािस केलेली आह.े  सदि प्रसतावास मान्यता दणे्यासाठी सनसितपि े

सकािात्मक प्रयत्न किण्यात येतील. 

 श्रीमती सलुभा खोडके : अध्यक्ष महोदय, अमिावती सिल्ह्हयातील ग्रामीि 

रुग्िालयाांच्या सांदभाातील ९ तालकु्याांचे प्रसताव मांत्री महोदयाांकडे पाठसवण्यात 

आलेले आहते.  सन २०११ च्या िनर्िनेनसुाि २०१७ मध्ये ह ेप्रसताव पाठसवण्यात 

आले आहते.  चाि वषे उलटूनही या रुग्िालयाांच्या श्रेिीवाढीसाठी मान्यता 

समळालेली नाही.  त्यामळेु मांत्री महोदयाांना माझा प्रश्न आह ेकी, सकती सदवसाांमध्ये 

सदि रुग्िालयाांच्या श्रेिीवधानास मान्यता दणे्यात येईल ? 

 श्री.िािे  टोपे : अध्यक्ष महोदय, सवा सन्माननीय सदसयाांना मी साांर् ूइसच्ितो 

की, मी यासांदभाात सांपिूा आढावा घेऊन िे-िे प्रसताव सनकषात बसत असतील त्याांना 

मान्यता दणे्यात येईल.  कािि आिोग्य सेवेमध्ये कुठल्ह्याही प्रकािचे पक्षीय मतभेद 

आडवे आिले िािाि नाहीत.  सनकषात बसत असल्ह्यास सनसितपिे मदत केली 

िाईल. 

--------- 
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िांिाखेड, पालम व पुणाभ (गज. परभणी) तालुक्यातील रस्ते व पुलाांची 

अगतवृष्टीमुळे झालेली दुरवस्था 

 (३) *  ३९४४६   श्री.रत्नाकर िुटे्ट (िांिाखेड) :  सन्माननीय ग्रामगवकास मांत्री 

पढुील र्ोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

 (१) र्ांर्ाखडे, पालम व पिुाा (सि. पिभिी) तालकु्यातील बहुताां  िसते व पलु 

असतवषृ्टी / पिुहािीमळेु वाहून र्ले्ह्याने दळिवळिाचा प्रश्न र्ांभीि झाला असल्ह्याच े

माह ेसडसेंबि, २०२१ मध्ये  वा त्यादिम्यान सनद ानास आले आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, असतवषृ्टीमळेु नकुसान झालेल्ह्या िसते व पलु दरुुसतीकिीता  ासनाने 

तात्काळ सनधी मांििू किण्याबाबत सथासनक लोकप्रसतसनधी  याांनी मा.मखु्यमांत्री, 

मा.उपमखु्यमांत्री, मा.ग्रामसवकास मांत्री, तसेच ससचव, िसते याांना सदनाांक १५ सप्टेंबि, 

२०२१ िोिी  वा त्या समुािास सनवेदन दऊेन मार्िी केली आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, उक्त मार्िीनसुाि नकुसानग्रसत झालेले िसते व पलु दरुुसतीकिीता 

 ासनाने कोिती कायावाही केली वा किण्यात येत आह े

(४) असल्ह्यास, येथील दळिवळिाचा समसया दिू किण्यासह िसते व पलु 

दरुुसतीकिीता सनधी उपलब्ध करुन दिेबेाबत  ासनाने कोिती उपाययोिना केली वा 

किण्यात येत आह,े 

(५) नसल्ह्यास, सवलांबाची काििे काय आहते ? 

श्री.अब्दुल सत्तार, श्री. हसन मुश्रीफ याांच्याकररता : (१) व (२) ह ेखिे आह.े 

(३) व (४) िसते व पलु दरुुसती परििक्षि कायाक्रम योिने अांतर्ात सन २०१९-२० 

आसि २०२०-२१ या असथाक वषाामध्ये सिल्ह्हा परिषद पिभिी किीता अनकु्रम े

रु.११०७.०८ व रु.१६८३.५५ लक्ष एवढया सनधीची कामे मांििू किण्यात आली 

आहते. तसेच पिभिी सिल्ह्यातील पिुाा, पालम व र्ांर्ाखडे या तालकु्यातील 

िसत्याांसाठी सिल्ह्हा परिषदकेडे ग्रामीि िसते सधुाििा (SRF ३०५४-१५३९-३१) 

अांतर्ात रु. ६०४ लक्ष सनधी मांििू असनू कामे प्रर्तीपथावि आहते. 

(५) प्रश्न उद्भवत नाही.              
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ता.प्र.क्र.३९४४६..... 

 श्री.ित्नाकि र्टेु्ट : अध्यक्ष महोदय, मखु्यमांत्री ग्रामसडक योिनेंतर्ात र्ांर्ापिू 

मतदािसांघातील पालम, पिुाा व र्ांर्ाखडे तालकु्यात सन २०१५-१६ ते २०१९-२० 

दिम्यान ११९ कोटींची ५६ कामे मांििू होती.  त्यापैकी १३ कामे पिूा झाली असनू 

आतापयंत सवा चाल ूव पिूा कामाांवि ५८ कोटी रुपये खचा झाले आहते.  तसेच ४० 

कोटी रुपयाांची दयेके सनधीअभावी प्रलांसबत आहते.  सदि सनधी कधी दणे्यात येईल, 

हा माझा प्रश्न आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, असतवषृ्टीने दिुावसथा झालेल्ह्या िसते व पलुाांच्या 

दरुुसतीकरिता कधी सनधी दणे्यात येिाि आह े?  सबले न समळाल्ह्यामळेु कां त्राटदािाने 

उखळून ठेवलेल्ह्या िसते व पलुाांची कामे अधावट सोडली आहते.  ती कामे पिूात्वास 

नेण्यासाठी  ासन काय उपाययोिना किील व त्यासाठी कधीपयंत सनधी उपलब्ध 

करुन दणे्यात येईल ?   

 अध्यक्ष महोदय, असतवषृ्टी झाल्ह्यानांति झालेल्ह्या नकुसानीचे फोटोि ्

काढण्यात आले.  त्यानांति सवभार्ाने त्याचे अांदािपत्रक तयाि केले.  माननीय 

मखु्यमांत्री, माननीय उप मखु्यमांत्री, माननीय मांत्री, माननीय िाज्यमांत्री, ससचव, मखु्य 

असभयांता अ ा सवांना ह ेफोटोि ्पाठसवले आहते.  मी ही मासहती आपल्ह्याकडे 

दखेील दतेो.  माझी सवनांती आह ेकी, माझ्या प्रश्नाांच्या अनषुांर्ाने मांत्री महोदयाांनी उत्ति 

द्यावे. 

 श्री.अब्दलु सत्ताि : अध्यक्ष महोदय, पिभिी सिल्ह्हयातील र्ांर्ाखडे, पालम व 

पिूाा या तालकु्याांमध्ये असतवषृ्टीमळेु व पिुहािीमळेु बहुताां  िसते व पलु वाहून िाऊन 

दळिवळिाचा प्रश्न र्ांभीि झाल्ह्याबाबतचा मदु्दा या सठकािी माांडला आह.े  अध्यक्ष 

महोदय, असतवषृ्टी होऊन िसते खिाब झाले आहते यामध्ये  ांका नाही.   

 अध्यक्ष महोदय, आपि सिल्ह्हा परिषदलेा िसते दरुुसतीसाठी ११ कोटी ७ लक्ष 

रुपये सदले आहते.   
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ता.प्र.क्र.३९४४६..... 

श्री.अब्दलु सत्तार..... 

तसेच दसुऱया एका प्रसतावाच्या अनषुांर्ाने १६ कोटी ८३ लक्ष रुपये सनधी सदला 

आह.े.. (अडथळा...) माझ्याकडील मासहती मी दते आह.े  सन्माननीय सदसयाांच्या 

मळू प्रश्नाच्या अनषुांर्ाने मी उत्ति दते आह.े 

यानांति श्री.धमुाळे..... 
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ता.प्र.क्र.३९४४६... 

श्री. अब्दलु सत्ताि... 

सन्माननीय सदसयाांचा मळू प्रश्न मी आपल्ह्याला पनु्हा वाचनू दाखसवतो. 

आपले समाधान झाल्ह्यानांति आपि पढेु बोलावे. प्रश्न असा आह ेकी, 

"र्ांर्ाखडे, पालम व पिुाा (सि. पिभिी) तालकु्यातील बहुताां  िसते व पलु 

असतवषृ्टी / पिुहािीमळेु वाहून र्ेल्ह्याने" असा त्याांचा मळू प्रश्न आह.े  त्या प्रश्नात 

त्याांनी मखु्यमांत्री सडक योिनेचा उल्ह्लेख केला आह.े   याबाबत मी सनमननीय 

सदसयाांना मासहती दईेल.  पिांत ुसन्माननीय सदसय श्री. हिीष सपांपळे याांना मी साांर् ू

इसच्ितो की, आपि त्याांचा मळू प्रश्न पासहला नाही. 

तालिका सभाध्यक्ष (श्री. सांजय गशरसाट) : मी मांत्री महोदयाांना साांर् ू

इसच्ितो की, त्याांच्या ी वाद घालत बसण्यापेक्षा आपि कृपया उत्ति द्यावे. 

श्री. अब्दलु सत्ताि : अध्यक्ष महोदय, मी वाद घालत नाही.  तेच वाद घालत 

आहते.  मी साांर् ूइसच्ितो की, पिभिी सिल्ह्हा परिषदलेा सन २०१९-२० मध्ये ११ 

कोटी रुपये सदले आहते ति २०२०-२१ या सवत्तीय वषाात १६ कोटी ८३ लाख रुपय े

सदले आहते.  त्यानांति सीआिएफमधनू ३०५४ च्या माध्यमातनू ६ कोटी ४ लाख 

रुपये सदले आहते.  त्यामळेु ही सवा कामे प्रर्तीपथावि आहते.  त्या कामाांना सरुूवात 

झालेली आह.े  आपल्ह्याला मासहती आह ेकी, र्ेल्ह्या वषी कोिोनाच्या सांकटामळेु 

आमच्या सवभार्ाची मळू मार्िी ३१८ कोटींची होती आसि पिुविी मार्िी २१८ 

कोटींची समळून एकूि ५२८ कोटी रुपयाांची मार्िी केली होती. त्यापैकी आतापयंत 

३८८ कोटी रुपयाांचा सनधी समळाला आह.े  आता १३० कोटी रुपये समळावेत म्हिनू 

आम्ही सवत्तमांत्री महोदयाांना सवनांती केली आह.े  त्याांनी तो सनधी सवतरित केल्ह्यानांति 

तात्काळ ही कामे प्राधान्याने केली िातील. 

श्री.  ेखि सनकम : अध्यक्ष महोदय, ित्नासर्िी सिल्ह्यात दखेील असतवषृ्टीमळेु 

बिेचसे साकव आसि िसते वाहून र्ेले आहते. 
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ता.प्र.क्र.३९४४६... 

श्री. ित्नार्ि र्टेु्ट : अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदाि सांघामध्ये फक्त ६ कोटी रुपय े

सदले आहते.  याबाबत मी आता आपल्ह्याकडे पिुावे सदले आहते आसि ते पिुाव े

बसघतल्ह्यानांति ४० कोटी रुपयाांचा सनधी लार्िाि आह ेआसि पवूीचे ४० कोटी रुपय े

दिेे स ल्ह्लक आह.े  त्यामळेु सिल्ह्हा परिषदनेे सदलेल्ह्या ६ कोटी रुपयाांमधनू सकती 

कामे होिाि आहते,  या ६ कोटी रुपयाांमधनू कोिती कामे झाली त्याची आपि सवत: 

चौक ी किावी, तसे केले ति आपल्ह्याला समिेल.  कािि त्या सठकािी कोितीही 

कामे झालेली नाहीत, ह ेमी मांत्री महोदयाांना साांर् ूइसच्ितो.   

श्री. अब्दलु सत्ताि : अध्यक्ष महोदय, मी सन्माननीय सदसयाांना तथेील काम े

सरुू आहते, प्रर्तीपथावि आहते असे उत्ति सदले आह े आसि तसा अहवाल 

आमच्याकडे आलेला आह.े  या उत्तिामध्ये कदासचत काही चकू असेल ति आपि 

त्याची चौक ी करु.   

तागलका सभाध्यक्ष : मी मांत्री महोदयाांना साांर् ू इसच्ितो की, सन्माननीय 

सदसयाांनी आपल्ह्याकडे िी कार्दपते्र सादि केली आहते त्याच कार्दपत्राांच्या प्रती 

माझ्याकडेही सादि केल्ह्या आहते.  त्यामळेु आपल्ह्याला सवनांती आह ेकी, त्याांनी सवा 

पिुावे सदलेले आहते.  म्हिनू त्या सवषयासांदभाात एक बैठक आपल्ह्या दालनात 

बोलवावी आसि त्यासांबांधी समाधानकािक तोडर्ा काढावा. 

श्री. अब्दलु सत्ताि : अध्यक्ष महोदय, सिे न फॉि ॲक् न. 

श्री.  ेखि सनकम : अध्यक्ष महोदय, ित्नासर्िी सिल्ह्यात दखेील असतवषृ्टीमळेु 

बिेचसे साकव आसि िसते वाहून र्ेले आहते.  माझी मांत्री महोदयाांना सवनांती आह े

की, ित्नासर्िी सिल्ह्यासाठी खास बाब म्हिनू साकव कायाक्रम आपि िाबसविाि 

आहात काय, तसा उपक्रम आपि िाबवावा.  लोकाांची दळिवळिाची खपू मोठी 

अडचि सनमााि झाली आह.े 
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ता.प्र.क्र.३९४४६... 

श्री. अब्दलु सत्ताि : सन्माननीय सदसयाांना मी साांर् ू इसच्ितो की, हा प्रश्न 

पिभिी, र्ांर्ाखडे, पालम आसि पिूाा या तालकु्यापिुता प्रश्न आह.े  आपि त्याच्या 

बाहिे िाऊन....  

अध्यक्ष महोदय, याबाबत आपिच सनिाय द्यावा. 

(सविोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदसय एकाच वेळी बोलत असतात.) 

तागलका सभाध्यक्ष : ठीक आह.े   ासन याबाबत सवचाि किील. 

श्री. हिीष सपांपळे : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री. ित्नाकि र्टेु्ट याांनी 

असा प्रश्न सवचािला आह ेकी, पिभिी, र्ांर्ाखडे, पालम आसि पिूाा या त्याांच्या 

मतदाि सांघातील तालकु्यामधील िे िसते असतवषृ्टीमळेु खिाब झाले, त्याांच्यासाठी 

आपि सदलेला सनधी अपिुा आह.े  ज्यावेळी या मतदाि सांघामध्ये प्रथम द ानी 

असतवषृ्टीमळेु सकती िसत्याांचे नकुसान झाले व त्यासाठी आपि सकती िकमेचा सनधी 

सवतरित केला आह.े.. आपि ६ कोटी रुपये सदले असले तिी ज्या सिल्ह्यामधील ५० 

कोटी रुपयाांपयंत िसत ेखिाब झालेले असताना तो सनधी  ासनाने अद्याप सवतरित 

केलेला नाही.  आता बिेट सत्र सरुू आह.े  तिी दखेील त्याांना तो सनधी अद्याप 

समळालेला नाही.  म्हिनू आपि तो सनधी कधी दिेाि आहात आसि तथेील उवारित 

िसत्याांच्या दरुुसतीसाठी िो सनधी लार्ेल त्याची तितदू आपि कधी कििाि आहात 

तसेच सन्माननीय सदसयाांनी सवचािलेले िसते या वषी दरुुसतीसाठी घिेाि आहात 

काय, हा माझा प्रश्न आह.े 

श्री. अब्दलु सत्ताि : अध्यक्ष महोदय, िो मळू सनधी आपि त्याांच्या मतदाि 

सांघासाठी सदला आह.े  त्यानसुाि सिल्ह्हा परिषदनेे त्याांच्या ज्या तालकु्यात 

असतवषृ्टीमळेु नकुसान झाले असेल त्यासाठी २०१९-२० आसि २०२०-२१ मध्ये 

अनकु्रमे ११ कोटी व १६ कोटी रुपये सदले आहते.  सिल्ह्हा परिषदनेे तो सनधी कसा 

वापिायचा तो सिल्ह्हा परिषदचेा असधकाि आह.े   
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ता.प्र.क्र.३९४४६... 

श्री. हिीष सपांपळे : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसयाांनी पिभिी सिल्ह्यात 

असतवषृ्टीमळेु िसते खिाब झाल्ह्याबाबत िो प्रश्न सवचािला आह े त्यात असे म्हटले 

आह ेकी, "र्ांर्ाखडे, पालम व पिुाा (सि. पिभिी) तालकु्यातील बहुताां  िसते व पलु 

असतवषृ्टी / पिुहािीमळेु वाहून र्ले्ह्याने" असे म्हटले आह.े  त्यामळेु पिभिी सिल्ह्यात 

सकती िसत्याांची ना धसू झाली व त्या खचााचा आकडा आपल्ह्याकडे आला तो सकती 

कोटींचा आह ेआसि त्यानसुाि आपि त्या िसत्याांच्या दरुुसतीसाठी सकती तितदू केली 

तसेच िासहलेल्ह्या िसत्याांच्या बाबतीत आपि सकती िकमेची तितदू केली आह ेकाय 

आसि केली नसेल ति आपि ती कििाि आहात काय, असा माझा आपल्ह्याला 

साधा व सोपा प्रश्न आह.े 

श्री. अब्दलु सत्ताि : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसयाांनी केलेल्ह्या सचूना 

तपासनू घतेल्ह्या िातील आसि त्यानसुाि.... 

(सविोधी पक्षाचे अनेक सन्माननीय सदसय एकाच वेळी बोलत असतात.) 

--------- 
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नािपूर येथील शासकीय मेगडकल रुग्णालयाच्या पररसरात कॅन्सर 

रुग्णालयासाठी प्राप्त झालेला गनधी राखून ठेवण्याबाबत 

  

(४) *  ४३५९७   श्री.सगमर मेघे (गहांिणा), श्री.देवेंद्र फडणवीस (नािपूर दगक्षण 

पगिम), श्री.चांद्रकाांत (दादा) पाटील (कोथरुड), श्री.सुधीर मुनिांटीवार 

(बल्लारपूर), अॅड.आगशष शेलार (वाांदे्र पगिम), श्री.राधाकृष् ण गवखे-पाटील 

(गशडी), श्री.राम कदम (घाटकोपर पगिम), श्री.रगव राणा (बडनेरा), 

श्री.अगभमन्यु पवार (औसा) :   सन्माननीय वैद्यकीय गशक्षण मांत्री पढुील 

र्ोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

  

(१) नार्पिू येथील  ासकीय मेसडकल रुग्िालयाच्या परिसिात कॅन्सि रुग्िालय 

उभािण्यासाठी मांििुी तत्कालीन  ासनाने सदली असनू त्याकरिता यांत्र खिेदीसाठी 

२३.२० कोटी रुपये मांििू केले होते, ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, सदि रुग्िालयाच्या बाांधकामासाठी रुपये १०० कोटी इतका सनधी 

अपेसक्षत असनू  ासनाने अथासांकल्ह्पात तितदूच केली नसल्ह्याने हा सनधी प्राप्त होऊ 

 कला नसल्ह्याचे सनद ानास आले आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास, या कॅन्सि रुग्िालयात यांत्रसामगु्री खिेदीकरिता  सामासिक न्याय 

सवभार्ाने २० कोटी रुपये व आसदवासी सवभार्ाकडून ३ कोटी असे २३ कोटी रूपये 

वैद्यकीय सवभार्ाला सदले होते तथासप रुग्िालयाचे बाांधकाम झाले नसल्ह्याने 

यांत्रसामग्रीसाठी समळालेला २३ कोटींचा सनधी हाफसकन महामांडळाने पित 

पाठवण्याचे प्रसतासवत केले आह,ेह ेही खिे आह ेकाय, 

(४) असल्ह्यास, कॅन्सि सवभार्ासाठी आलेल्ह्या २३ कोटी रुपयातनू यांत्र खिेदी न 

किता हा सनधी िाष्ट्रसांत तकुडोिी महािाि प्रादसे क कका िोर् रुग्िालयाला दणे्याचे 

सनद े सवभार्ीय आयकु्त याांनी सदले असल्ह्याचे सनद ानास आले आह ेतथासप कॅन्सि 

हॉससपटल इमाितीच्या बाांधकामाची सनसवदा प्रसक्रया पिूा होऊन माचापासनू प्रत्यक्ष 

बाांधकामाला सरुुवात होण्याची  क्यता असतानाही हा सनधी इति सठकािी 

वळसवण्याची  काििे काय आहते, 

(५) असल्ह्यास, या  रुग्िालयाच्या इमाितीच्या बाांधकामास सनधीची आवश्यकता 

असल्ह्याने सदि सनधी पित न पाठवता सकां वा इति सठकािी न वळसवता सिल्ह्हासधकािी  
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ता.प्र.क्र.३४३५९७... 

श्री. असमत द ेमखु... 

सकां वा हाफसकन महामांडळाकडे िाखनू ठेवण्यात यावा अ ी मार्िी सथासनक 

लोकप्रसतसनधींकडून  ासनास प्राप्त झाली आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(६) असल्ह्यास, उपिोक्त मार्िीच्या अनषुांर्ाने  ासनाने कोिती कायावाही केली वा 

किण्यात येत आह,े नसल्ह्यास, सवलांबाची कािि ेकाय आहते ? 

  

श्री. अगमत गवलासराव देशमुख : (१) ह ेखिे आह.े 

(२) ह ेअां त: खिे आह.े 

(३) ह ेअां त: खिे आह.े 

(४) व (५) ह ेखिे नाही. 

(६) प्रश्न उदभवत नाही. 

 

 श्री. समीि मेघे : अध्यक्ष महोदय, माचा २०१८ मध्ये तत्कालीन मखु्यमांत्री 

श्री.दवेेंद्र फडिवीस याांनी २३ कोटी २० लाख रुपये नार्पिू येथील  ासकीय 

रुग्िालयासाठी सलसनअि एक्सीसलटिसाठी उपलब्ध करुन सदले होते.  आि त्या 

घटनेला ४ वषे झाली आहते.  माझा प्रश्न असा आह ेकी, आपि ती उपकििे सवकत 

घेतली आहते काय आसि नसतील ति त्याची काििे कोिती तसेच अद्याप सवकत 

घेतली नसतील ति ती केव्हा सवकत घेतली िातील? 

 श्री. असमत द ेमखु : अध्यक्ष महोदय, नार्पिू िीएमसीमध्ये कका िोर् 

सवभार्ाचे श्रेिीवधान करुन तेथे िेसडओथेिपीचे एक रुग्िालय उभे किायचे आह.े  

त्यासाठी २०१८ मध्ये यांत्रसामग्रीसाठी सनधी मांििू झाला आह.े  पिांत ुत्यावि अद्याप 

कायावाही झाली नाही ह े खिे आह.े  पिांत ु त्याची काििे अ ी आहते की, िि 

िेसडओथेिपी सेंटि सकां वा िेसडओथेिपी रुग्िालय आपल्ह्याला उभािायचे असेल ति 

पसहल्ह्याांदा आपल्ह्याला यांत्रसामग्री सनसित किावी लार्ते.  ती सनसित झाल्ह्यानांति 

बाांधकामाचा आिाखडा तयाि केला िातो आसि तो आिाखडा तयाि झाल्ह्यानांति  
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ता.प्र.क्र.३४३५९७... 

श्री. असमत द ेमखु... 

िेव्हा आपल्ह्याला ती यांत्रसामग्री बसवायची असते त्यावेळी ती बससवली िाते.  या 

प्रकििात असे घडले आह ेकी, आपि २०१८ मध्ये आपि मांििुी सदली आसि 

त्यानांति २०१९ मध्ये बाांधकाम आिाखड्याला मांििुी समळाली आसि २०२० साली 

कोिोनाची महामािी आपल्ह्यावि ओढावली. 

यानांति श्रीमती कोळसर्िे.. 
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ता.प्र.क्र.४३५१७..... 

श्री. असमत द ेमखु.... 

सन २०२० त ेसन २०२२ या दरम्यान राज्य शासनाने बांधकाम या विषयाला स्थवगती 

दणे्यार्ा वनणचय घेतला होता. त्यामळेु ही कामे त्या काळात सथसर्त किण्यात आली. 

ह ेकाम नार्पिूच्या एनआयटी कडे आह.े आता या कामाची ससथती अ ी आह ेकी, 

एनआयटीने त्या बाांधकामाच्या सनसवदा प्रससद्ध केल्ह्या आसि त्याची टेसक्नकल 

इसलसिबीटी पाहण्यात आली. तसेच त्याांनी फायनासन् यल सबड ओपन केले. आि 

त्याांनी एल १ कां त्राटदाि सनसित केलेला आह.े येिाऱया काही कालावधीमध्ये म्हििे 

१ ते २ मसहन्यात ते बाांधकाम सरुु होईल. हाफसकन इसन्सटटयटुला आपि यांत्र 

सामगु्रीसाठी २३ कोटी रुपयाांचा सनधी आला आह.े त्यासाठी तीन ते चाि वेळा सनसवदा 

काढण्यात आल्ह्या. साधािित: हाफसकन इसन्सटटयटुला सवचाििा केल्ह्यानांति असे 

समिले की, ज्या कां पन्या या सनसवदा भितात त् याांनी असे साांसर्तले की, बाांधकाम 

झालेले नाही त्यामळेु आम्हाला सतथे िाऊन त्या साईटची पाहिी किता येत नाही 

सकां वा आम्हाला कोट किता येत नाही. अ ी एक ताांसत्रक अडचि त्याांनी माांडली 

आह.े सन्माननीय सदसयाांना आसि सभार्हृाला मी ह ेसाांर् ूइसच्ितो की,आपि सतथे 

िे िेडीओथेिेपी सेंटि उभे किीत आहोते ते असत य महत्त्वाचे आह.े त ेसेंटि आता 

सरुु होण्याच्या ससथतीमध्ये आलेले आह.े एकदा ह े काम सरुु झाल्ह्यानांति 

यांत्रसामगु्रीच्या सनसवदा सदु्धा पनु्हा प्रससद्ध करुन त्या तातडीने मांििू किण्याची 

कायावाही आपि करु.  

 श्री. दवेेंद्र फडिवीस : अध्यक्ष महोदय, सवदभााचा सवा भार् हा सव ेषत: 

तांबाखचु्या सेवनामळेु ददुवैाने कॅन्सि कॅसपटलसािखा झाला आह.े महािाष्ट्रातील 

सिासिी बसघतली आसि कोल्ह्हापिू सिल्ह्हा सोडला ति सतथे कॅन्सि पे ांट मोठया 

प्रमािात आहते. त्यावळेी आपि याचा सवचाि करुन सतथे एक श्रेिीवधान करुन पिूा 

सवभार् उभा किण्याचा प्रयत्न केला आह.े पसहल्ह्याांदा ह े२३ कोटी रुपये ताबडतोब 

दणे्यात आले कािि आता आपल्ह्याकडे िेडीओथेिपीचे सेंटि आह.े पि सतथे आपली 

िनुी कोबाल्ह्ट म ीन िात आह.े त्याचा सोसा सािखा सांपते त्यामळेु ती म ीन चाि- 
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ता.प्र.क्र.४३५१७..... 

श्री. दवेेंद्र फडिवीस... 

चाि मसहने बांद असते. अ ा परिससथतीमध्ये सवदभाातील र्िीब पे ांटला कोित्याही 

प्रकािची िेडीओथेिपी समळत नाही. त्यामळेु तो अडचिीत येतो. त्या मार्चा उद्द े 

असा होता की, ह े२३ कोटी रुपये दऊेन आता असिािी एसक्झसटींर् म ीन रिप्लेस 

किायची आसि नवीन बाांधकाम झाल्ह्यानांति हा सवा यसुनट सतथे स फ्ट किायचा. मी 

सवत: कॅन्सि रुग्िालया ी िोडलेलो असल्ह्यामळेु मला त्याची पिूा कल्ह्पना आह.े 

त्या सठकािी आम्ही  ६ ते८  सलसनअि एक्सीलेटि आम्ही चालवतो. त्यामळेु त्याच े

बाांधकाम कसे केले पासहिे याची मला कल्ह्पना आह ेआसि ह ेसवा  क् य होते म्हिनूच 

असत य घाईने आपि ते पैसे सदले व साांसर्तले की, आता आपि ही म ीन बसवा 

आसि दिम्यानच्या काळात आपि नवीन साईट तयाि करु आसि पिूा १०० खाटाांची 

व्यवसथा उभी करु. ददुवैाने आता हाफसकन इसन्सटटयटुने साांसर्तले ते चकुीचे आह.े 

याचे कािि ती साईट ठिलेले आह.े आता िेडीओथेिेपीची िी िार्ा आह े त्याच 

सठकािी कोबाल्ह्ट म ीन बदलनू सतथे सलसनअि एक्सीलेटि लावायचे,असा तो सनिाय 

होता.त्यामळेु आपि बाांधकामापवूी ते पैसे सदले होते म्हिनू माझी सवनांती आह ेकी, 

ह े समसपात केलेले पैसे तात्काळ द्यावे. बाांधकामासाठी २ वषा लार्िाि आहते. 

आताही अक्षि : डोळयात पािी येते कािि ते लोक दोन ते तीन सदवस बाहिे 

फुटपाथवि उभे असतात. कािि तेथील सोसा सांपलेले असतात. आता कोबाल्ह्ट कोिी 

वापित नाही त्यामळेु सोसा समळत नाहीत. त्यामळेु हाफसकन इसन्सटटयटु सकां वा इति 

कोिच्याही माफा त किा पिांत ुतात्काळ सलसनअि एसक्सलेटि बदलवले पासहिे. आता 

आपि साांसर्तले की, कोिोनाच्या काळात बाांधकामाला सथसर्ती होती ते आपि 

मान्य करु. पिांत ु   कोिोनाच्या काळात बाांधकाम बऱयााच सठकािी सरुु होते. मात्र 

आताच्या बिेटमध्येही त्यासाठी एकही नवीन पैसा सदलेला नाही.आपि सन २०१९ 

सालीच आिाखडे मांििू केले आहते. त्यानांति मांत्री महोदय मला आठवते की, सडसेंबि 

मसहन्याच्या असधवे नात  आपि नवीन मांत्री झाले होते तेव्हा आश्वासन सदले की,  

दोन वषाामध्ये पिूा १०० खाटाांची ही सांकल्ह्पना पिूा करु. त्याच वेळेस आपि  
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ता.प्र.क्र.४३५१७..... 

श्री. दवेेंद्र फडिवीस... 

साांसर्तले की, प्र ासकीय मान्यता समळालेली आह ेत्यामळेु आता बाांधकामच सरुु 

किायचे आह.े या ही वषीच्या बिेटमध्ये यासाठी एक ही नवा पैसा सदलेला नाही. २३ 

कोटी रुपये समसपात केले आहते आसि बाांधकामासाठी एक ही नवीन पैसा नाही. 

त्यामळेु यातील काहीच काम पिूा होऊ  कत नाही. त्यासाठी माझी आपल्ह्याला 

सवनांती आह े की, यामध्ये िी ॲडिसटमेंट किायची आह े ती करुन सलसनअि 

एक्सीलेटिचे २३ कोटी रुपये तात्काळ दऊेन आतची कोबोल्ह्ट यसुनट बदलले पासहिे. 

दसुिे असे की, आता पिुविी मार्ण्याांच्या माध्यमातनू सकां वा इति कोिता सनधी 

वळवता येईल काय ते बघनू त ा प्रकािचा प्रयत्ना किावा. या १०० खाटाांच्या 

रुग्िालयाचे बाांधकाम आपि तात्काळ सरुु किण्यासाठी काहीतिी सनधी 

एनआयटीला द्यावा सकां वा त्याचा पयााय म्हिनू आपि एनआयटीला सवसनधीतनू 

बाांधकाम किण्यासा साांर्ावे आसि मर् सिकाि तेवढे पैसे रिप्लेस करुन दईेल. असे 

काहीतिी केले ति पढुच्या १.५ ते २ वषाात आपि कॅन्सि रुग्िाांना सदलासा दऊे  कू. 

या सांदभाात आपि सनिाय घेिाि काय ? 

श्री. असमत द ेमखु : अध्यक्ष महोदय,  माननीय सविोधी पक्ष नेत्याांनी िो मदु्दा 

उपससथत केला आह ेत्याबाबत मी साांर् ूइसच्ितो की, ह ेखिे आह ेकी, ते िाज्याच े

माननीय मखु्यमांत्री असताना त्या काळात हा सनिाय झालेला आह ेआसि त्याांनी याची 

सवसततृ मासहती मला आसि सभार्हृाला सदलेली आह.े मी आपल्ह्याला आसि 

सभार्हृाला साांर् ूइसच्ितो की, कोबाल्ह्ट यसुनटच्या सठकािी यांत्र सामगु्री बससवण्याचा 

सनिाय त्या काळात झाला असेल आसि त ा सचूना सदल्ह्या असतील ति सनसितच 

त्याची असधक मासहती घेऊन तातडीने त्याांनी हाफसकन इसन्सटटयटुला िो सनधी 

समसपात केला आह ेतो सनधी वर्ा करुन िनु्या िार्ेत यांत्र सामगु्री बससवण्याच्या सचूना 

दऊे. रुग्िालय उभे किण्यासाठी िो १०० कोटी रुपयाांचा सनधी लार्िाि आहते. 

यासाठी माननीय सविोधी पक्ष नेत्याांनी काही पयााय सचुसवलेले आहते.  ासनाने 

अथासांकल्ह्पामध्ये िाज्यातील सवसवध बाांधकामासाठी ५५० कोटी रुपये ह ेसनयतव्यय  
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ता.प्र.क्र.४३५१७..... 

श्री. असमत द ेमखु... 

सदलेले आहते. त्यामळेु त्या सनधीतनू सदु्धा या बाांधकामासाठी पैसे दतेा येतील. 

बाांधकामासाठी कोितीही अडचि येिाि नाही. एवढेच नव्ह े ति कें द्र  ासनाने 

कका िोर्ासाठी हाल्ह्फ ॲन्ड समोक रुग्िालयाची योिना सरुु केलेली आह.े त्यामध्ये 

आिोग् य सवभार्, वैद्यकीय स क्षि सवभार् आह.े महािाष्ट्रामध्ये  प्रत्येक १०० मीटिला 

असे सॅटेलाईट कॅन्सि रुग्िालय सरुु किण्याची योिना द ेभि िाबसवली िात आह.े 

त्यामळेु महािाष्ट्रातील सवा  ासकीय वैद्यकीय महासवद्यालय व रुग्िालय आहते 

आाँकॉलॉिी सवभार् आह ेत्याला िोडून नार्पिू मध्ये किीत आहोत तसेच  प्रत्येक 

सठकािी कें द्र  ासन आसि िाज्य  ासन याांच्या सांयकु्त सवद्यमानाने काही किता येते 

काय याची दखेील चचाा कॅन्सि रुग्िालयासोबत झालेल आह.े पसहल्ह्याांदा आपि ह े

नार्पिू मध्ये करु आसि नांति सवदभाात आसि महािाष्ट्रात करु.  

ॲङ िाहूल सढकले : अध्यक्ष महोदय, माझ्या नास क पवूा मतदािसांघात 

महािाष्ट्र आिोग्य सवज्ञान सवद्यापीठ, नास क येथे १०० सवद्याथी प्रवे  क्षमतेचे नवीन 

वैद्यकीय महासवद्यालय व त्याच सांलसग्नत ४३० खाटाांचे रुग्िालय सथापन 

किण्यासाठी सदनाांक १० फेिवुािी २०२१ िोिीच्या कॅसबनेट मांसत्रमांडळाच्या बैठकीत 

मांििूी दणे्यात आली. आमच्या नांति उसमानाबाद व िायर्ड सिल्ह्ृयात नवीन 

महासवद्यालय सथापन किण्याचा सनिाय झाला  व त्याांना आवश्यक ती मांििूी समळून 

सनधी दखेील उपलब्ध करुन दणे्यात आला आह.े प्रत्यक्षात सदिील महासवद्यालयाचे 

काम सरुुही झाले आह.े पिांत ुनास क सिल्ह्यासाठी अिनूही सनधी उपलब्ध झालेला 

नाही. त्यामळेु माननीय मांत्रयाांना माझा सपेसससफक प्रश्न आह ेकी, नास क वैद्यकीय 

महासवद्यालय व रुग्िालयासाठी सनधी कधी उपलब्ध करुन दणे्यात येईल व वैद्यकीय 

महासवद्यालयाचे काम कधीपयंत सरुु किण्यात येिाि आह े? 

श्री. असमत द ेमखु : अध्यक्ष महोदय,   सन्माननीय सदसयाांनी नास कमध्य े

महािाष्ट्र आिोर्य सवज्ञान सवद्यापीठाांतर्ात  ासकीय वैद्यकीय महासवद्यालय व 

रुग्िालय उभे कण्यासाठीचा प्रश्न उपससथत केला आह.े कल्ह्पना अ ी आह ेकी, ह े 



23-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) Q - 103 

MOK/AKN/MMP प्रथम श्री.धमुाळे 11:40 

 

 

ता.प्र.क्र.४३५१७..... 

श्री. असमत द ेमखु.... 

सवद्यापीठ असनू सतथे स क्षि व सां ोधन होत नाही. त्यामळेु वैद्यकीय स क्षि 

सवभार्ाने आसि महािाष्ट्र  ासनाने असा सनिाय केला की, सिथे सवद्यापीठ आसि 

सतथे रुग् िालय व महासवद्यालय तसेच सां ोधन कें द्र सदु्धा असावे. त्यासाठी वैद्यकीय 

स क्षि  सवभार् व महािाष्ट्र आिोग्य सवज्ञान सवद्यापीठाने सांयकु्तपिे ही व्यवसथा सतथे 

उभी किायची आह.े यासाठी मखु्य ससचवाांच्या अध्यक्षतेखाली ससमती र्ठीत केलेली 

आह.े त्याांनी त्याची अांसतम रुपिेषा सनसित किण्याचे ठिवले आह.े वैद्यकीय स क्षि 

सवभार्ाऐविी महािाष्ट्र आिोग्य सवज्ञान सवद्यापीठ ह ेलीड कििाि आह.े सतथे आता 

नवीन कुलर्रुु आलेल्ह्या आहते. त्याांनी इांसटगे्रटेड मेसडससन ही एक नासवन्यपिूा कल्ह्पना 

पढेु आिलेली आह.े द ेातील पसहले इांसटगे्रटेड मेसडससन रुग्िालय आसि कॉलेि 

नास कमध्ये आपल्ह्याला उभे किायचे आह.े मी आपल्ह्याला एवढीच खात्री दऊे 

इसच्ितो की, यावि आम्ही काही ठोस पाऊले उचलली आहते. तसेच सनधीची सदु्धा 

तितदू पसहल्ह्याांदा सवद्यापीठ कििाि आह.े त् यानांति महािाष्ट्र  ासन आसि कें द्र  ासन 

किेल त्यामळेु कामामध्ये कोितीही अडचि येिाि नाही. मी आपल्ह्याला एवढेच 

साांर् ूइसच्ितो की, पढुच्या असधवे नाच्या आत त्याप्रकल्ह्पाचे भसूमपिून आपल्ह्या 

साक्षीने किण्यात येईल 

यानांति श्रीमती किांदीकि.....  
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िेवराई (गज.बीड) तालुक्यातील पाझर तलावाांच्या दुरुस्तीबाबत 

  

(५) *  ३८७६५   श्री.लक्ष्मण पवार (िेवराई) :  सन्माननीय मृद व जलसांधारण 

मांत्री पढुील र्ोष्टींचा खलुासा कितील काय :-  

(१)  र्ेविाई तालकु्यातील (सि.बीड) येथील ऑर्सट-सप्टेंबि २०२१ मध्ये झालेल्ह्या 

असतवषृ्टीमळेु िवळपास ७ पाझि तलाव फुटले व ८ पाझि तलावाांना धोका सदृष्ट्य 

ससथती सनमााि झाली आह,े ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्ह्यास, आर्ामी पावसाळयापवूी सदि पाझि तलावाांची दरुुसती होि े

आवश्यक असताना अद्यापी याबाबत प्र ासनाकडून कोितीच कायावाही होत 

नसल्ह्याचे सनद ानास आले आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्ह्यास,  उक्त प्रकििी  ासनाने पहािी केली आह े काय, पहािीच्या 

अनषुांर्ाने काय आढळून आले, सदि पाझि तलावाांची दरुुसती तात्काळ किण्याबाबत 

 ासनाने कोिती कायावाही केली वा किण्यात येत आह,े 

(४)  नसल्ह्यास, सवलांबाची काििे काय आहते ? 

 श्री. शांकरराव िडाख : (१) होय.ह ेअां त: खिे आह.े 

     ऑर्सट-सप्टेंबि २०२१ मध्ये झालेल्ह्या असतवषृ्टीने बीड सिल्ह्यातील र्ेविाई 

तालकु्यातील मदृ व िलसांधािि सवभार्ाांतर्ात असलेले २ व सिल्ह्हा परिषद बीड 

सवभार्ाचे ५ पाझि तलाव फुटले आहते. तसेच सिल्ह्हा परिषद बीड सवभार्ाचे १६ 

पाझि तलाव धोक्यात आले आहते व इति यांत्रिेचे २ पाझि तलाव क्षसतग्रसत झालेले 

आहते. 

(२) व (३) ह ेखिे नाही. असतवषृ्टीने फुटलेल्ह्या व क्षसतग्रसत झालेल्ह्या तसेच धोका 

सदृश्य ससथतीत असलेल्ह्या  योिनाांची दरुुसती मखु्यमांत्री िलसांवधान योिनेतांर्ात 

प्रसतासवत किण्यात आली असनू एकुि २५ पैकी २३ दरुुसती कामाांना प्र ासकीय 

मान्यता प्रदान किण्यात आलेली असनू सनसवदा प्रसक्रया प्रर्तीपथावि आह.े 

पावसाळ्यापवुी दरुुसतीची कामे पिूा किण्याचे सनयोिन आह.े  

(४) प्रश्न उद्भवत नाही. 

 ॲड िाहुल कुल : अध्यक्ष महोदय,  ..... 

 श्री.  ांकििाव र्डाख : अध्यक्ष महोदय,  या उत्तिामध्ये लहान ी दरुुसती आह.े  

' एकूि २५ पैकी २३ दरुुसती' असे उत्तिात सदले आह.े या ऐविी   ' एकूि २५ पैकी    

२५ ' असे वाचावे. 
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ता.प्र.क्र. ३८७६५..... 

 ॲड िाहलु कुल : अध्यक्ष महोदय,  तलावाांच्या दरुुसतीकरिता एकूि िक्कम 

सकती, सनसवदा अांसतम कधी होिाि  आह े? िाज्यात बऱयाच सठकािी वन सवभार्ाच्या 

हद्दीत चाांर्ल्ह्या साईट्स आहते. िलसांधािि सवभार्ाची कोितीही व्यवसथा नसल्ह्याने 

एफसीआिए सक्लअिन्स होत नाही. या करिता सव ेष व्यवसथा कििाि काय ? 

 श्री.  ांकििाव र्डाख : अध्यक्ष महोदय,    बीड सिल्ह्यातील र्ेविाई तालकु्यात 

असतवषृ्टीमळेु काही योिना नादरुुसत झाल्ह्या, फुटल्ह्या या बाबत हा प्रश्न आह.े  

सन्माननीय सदसयाांनी सवचािल्ह्याप्रमािे िवळिवळ ७ पाझि तलाव असतवषृ्टीमळेु 

फुटले होते. १६ पाझि तलाव व २ कोल्ह्हापिुी बांधािे धोकादायक झाले होते. या सवा 

र्ोष्टींचा सव्ह ेकिण्यात आला. या पैकी ७ िे धोकादायक होते व २३ पाझि तलाव 

असे एकूि २३ पाझि तलाव व २  केाल्ह्हापिुी बांधािे याांना  प्र ासकीय मान्यता दणे्यात 

आली आह.े त्याची सकां मत १० कोटी ७ लाख रु. आह.े कायाािांभ आद े सद. ३१ 

माचा िोिी दणे्यात येिाि असनू सनसवदा प्रक्रीया सरुु झाली आह.े येिाऱया 

पावसाळ्यापवूी सवा कामे पिूा किण्याचा  ासनाचा प्रयत्न आह.े  

  श्री.िमे  बोिनािे : अध्यक्ष महोदय, आताच माननीय िलसांधािि मांत्री याांनी 

असतवषृ्टीबाबत उत्ति सदले आह.े  मी  त्याांना धन्यवाद दऊे इसच्ितो. सन २०२१ मध्ये 

असतवषृ्टी झाली. यामळेु माझ्या वैिापिू, र्ांर्ापिू मतदािसांघात स वना परिसिात 

केटीवेअि नादरुूसत झाले, वाहून र्ेले.  त्या १० पैकी ४ केटीवेअिला त्याांनी मान्यता 

सदली. वैिापिू हा भार् िोडून असल्ह्यामळेु माननीय मांत्री असतवषृ्टीनांति सवत: आले. 

मी आपल्ह्याला सवनांती कििाि आह.े र्ांर्ापिू तालकु्यातील स िसर्ाव मालुांिा, 

झोडेर्ाव व भालर्ाव यथेे स वना येथे ३ केटीवअेि नादरुुसत झाले आहते, याांच्या 

दरुुसतीकरिता सनधी सदला िािाि आह ेकाय ? 

 श्री.  ांकििाव र्डाख : अध्यक्ष महोदय,  ० ते ६०० हके्टि करिता िलसांधािि 

सवभार्ाकडे प्रकल्ह्प येत आहते. अनेक वषाापासनू एक लाख प्रकल्ह्प अस ेआहते की, 

त्याांची दरुुसती झालेली नव्हती. तेव्हा  ासनाने मखु्यमांत्री िलसांवधान योिना  
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ता.प्र.क्र. ३८७६५..... 

श्री.  ांकििाव र्डाख .... 

आिली. या योिनेच्या माध्यमातनू १० वषाापवूीचे िनेु नादरुुसत  असे ७ हिाि ९०० 

ते ८ हिाि प्रकल्ह्प नोटीफाय केले आहते. या करिता १४०० कोटी रु. चा  पसहला 

आिाखडा तयाि केला आह.े यामध्ये िे धोकादायक प्रकल्ह्प आहते ते सवा घेतले 

असनू टप्प्याटप्प् याने त्याांची दरुुसती केली िािाि आह.े  

श्रीमती मेघना साकोिे – बोडीकि :अध्यक्ष महोदय,   माझा सिांतिू हा तालकुा 

डोंर्िाळ आह.े  येथे र्ाव तलाव,पाझि तलाव ह े ेती व सपण्याच्या पाण्यासाठी मखु्य 

स्त्रोत आह.े सिांतिू तालकु्यात २२ पाझि तलाव आहते. सन २०२१ मधील 

असतवषृ्टीमळेु त्याांची ददुा ा झाली आह.े या पाझि तलावाांची दरुुसती किण्यासाठी 

सनधी दिेाि काय ? 

श्री.  ांकििाव र्डाख : अध्यक्ष महोदय,   समुािे ८ हिाि प्रकल्ह्प  िे 

धोकादायक, नादरुुसत आहते ते नोटीफाय केले आहते  अ ा प्रकल्ह्पामध्ये सिांतिू 

तालकु्यातील प्रकल्ह्प असतील ति त्याला मान्यता, प्र ासकीय मान्यता दऊेन 

लवकिात लवकि दरुुसत किण्यात येतील. 

 श्री. िािे  पाटील : अध्यक्ष महोदय,  हा  मळू प्रश्न  सन्माननीय सदसय            

श्री लक्ष्मि पवाि याांच्या र्ेविाई मतदािसांघातील असनू त्याांनी मला  यावि उपप्रश्न 

सवचािण्याबाबत सनिोप सदला आह.े  हा प्रश्न मार्ील सहवाळी असधवे नातही 

सन्माननीय सदसयाांनी उपससथत केला होता त्यावळेी आपि असे उत्ति सदले होते की, 

मखु्यमांत्री िलसांवधान योिनेतनू प्रसतासवत किण्याची कायावाही क्षेत्रीय 

कायाालयाकडून किण्यात येत आह.े आिही या सठकािी असे उत्ति सदले आह ेकी, 

पावसाळयापवूी दरुुसतीचे काम किण्याचे सनयोिन आह.े या ६ मसहन्याच्या काळात 

या सांबांधी कोितीही कायावाही झाली नाही. त्यासाठी के्षत्रीय कायाालयाकडून  
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ता.प्र.क्र. ३८७६५..... 

श्री.िािे  पाटील... 

 सनष्ट्काळिी झाली असेल ति त्याबाबत कािवाई केली िािाि काय ?  आता 

सनयोिन किण्यात येत आह ेअसे साांसर्तले आह.े मात्र आता पावसाळ्याला दोनच  

मसहने स ल्ह्लक आहते. काम पिूा किण्याची सपेसससफक तािीख दिेाि काय ? या 

वेळेच्या पवूी तलावाच्या दरुुसतीचे काम झाले नाही ति सांबसधत असधकाऱयाांवि 

कािवाई कििाि काय ? या सिकािच्या कायाकाळात तािीख पे तािीख, लवकिात 

लवकि करु, तपासनू बघ ूअसेच साांसर्तले िात आह.े  ह ेबांद झाले पासहिे. या बाबत 

सपेसससफक उत्ति द्यावे. 

श्री.  ांकििाव र्डाख : अध्यक्ष महोदय,   पसहल्ह्या प्रश्नाचे उत्ति मी सदले आह े

की, प्र ासकीय मान्यता दणे्यात आलेली आह.े कायाािांभ आद े सद. ३१ माचा िोिी 

दणे्यात येिाि आह.े पावसाळ्याच्या पवूी २५ चे २५ प्रकल्ह्प पिूा किण्याचा  ासनाचा 

प्रयत्न आह.े दसुिा प्रश्न होता की, उ ीि क ामळेु झाला. उ ीि क ामळेु झाला या 

बाबत चौक ी करुन िो कोिी दोषी असेल त्यावि कािवाई केली िाईल. 

श्री. बाबासाहबे पाटील : अध्यक्ष महोदय,  सवा प्रथम मांत्री महोदयाांच े मी 

असभनांदन कितो. त्याांनी माझ्याही मतदािसांघात व िाज्यात चाांर्ला सनधी सदला. 

२०वषांपासनू धििाच्या दरुुसतीला सनधी समळत नव्हता, आता तो सदलेला आह.े मात्र 

आिखी काही िासहले आहते त्याांच्या दरुुसतीकरिता लवकिात लवकि सनधी सदला  

िािाि आह ेकाय ?  

 श्री.  ांकििाव र्डाख : अध्यक्ष महोदय,   होय. 

 श्री. उदयससांर् िािपतू : अध्यक्ष महोदय,  मी मांत्री महोदयाांचे असभनांदन कितो. 

आमच्या कन्नड मतदािसांघात १६९ सम.मी. पाऊस पडला. येथे ढर्फुटी झाली. पाझि 

तलावाांचे साांडवे फुटले, नकुसान झाले. या करिता भिघोस सनधी सदल्ह्याबद्दल मी मांत्री 

महोदयाांचे असभनांदन कितो. काही पाझि तलाव िासहले आहते त्याांना सनधी दिेाि 

काय ? 
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ता.प्र.क्र. ३८७६५..... 

 श्री.  ांकििाव र्डाख : अध्यक्ष महोदय,   होय. 

 श्री.  नािायि कुचे : अध्यक्ष महोदय,  मिाठवाड्यातील र्ेविाई तालकु्यातील 

प्रश्न आह.े मिाठवाड्यात सप्टेंबि मसहन्यात असतवषृ्टी झाली. भोकिदन तालकु्यातील 

पिूाा, सर्ििा नद्या व  बदनापिू तालकु्यातील कोल्ह्हापिू बांधािे वाहून र्ेले. यामळेु 

 ेतकऱयाांची एक ते दोन एकि  ेती वाहून र्ेली. या  दरुुसतीकरिता सनधी दिेाि काय, 

तसेच त्याचा सव्ह ेकििाि काय ? 

 श्री.  ांकििाव र्डाख : अध्यक्ष महोदय,  सन्माननीय सदसयाांनी साांसर्तले की,  

बदनापिू तालकु्यातील केटीवेअि असतवषृ्टीमळेु वाहून र्ेले आहते. या सवा प्रकल्ह्पाांची 

मखु्यमांत्री िलसांवधान योिनेच्या माध्यमातनू दरुुसती केली िाईल.  

डॉ. सांिय िायमलुकि : माझ्या मतदािसांघात ६८ बांधाऱयाांना मान्यता सदली 

असनू त्याचे टेंडिही झाले हाेते. काहींना वका  ऑडाि सदली व काहींचे काम थाांबवले. 

या नांति सवाच कामे थाांबवली र्ेली. या कामाांना मांििुी दऊेन कामे सरुु किण्याची 

प्रोसेस कििाि काय ? 

श्री.  ांकििाव र्डाख : अध्यक्ष महोदय,   अनेक प्रकल्ह्पाांना सवभार्ाकडून 

मांििुी सदली होती. मात्र कोसव्हडमध्ये आसथाक परिससथती अडचिीची झाल्ह्यामळेु 

सवत्त सवभार्ाकडे सनधीची कमतिता असल्ह्याने सनबंध लावले होते. आता सनबंध 

उठले आहते. िे प्रसताव मांििू झाले आहते त्या करिता लवकिात लवकि सनधी दऊेन 

ते पिूा किण्यात येतील. 

 श्री. सहिामि खोसकि : अध्यक्ष महोदय,  मांत्री महोदयाांनी असधकासधक सनधी 

सदला.  माझ्या भार्ात ५ साठवि तलाव   मांििू आहते.   

 तागलका सभाध्यक्ष (श्री. सांजय गशरसाट ) :  आता प्रश्नोत्तिाचा तास 

सांपलेला आह.े 

      ------  
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मालितीचा मुद्दा 

  श्री.नाना पटोले : अध्यक्ष महोदय, मी मार्च्या वेळेस दखेील एक मदु्दा 

उपससथत केला होता. वसकलाांवि व र्ावातील पत्रकािाांविील अिनूही हल्ह्ले सरुु 

आहते. काल वधाा या सठकािी वधाा न्यायालयामध्ये एका मसहला वसकलावि माननीय 

न्यायाधी ाांसमोि चाकुने हल्ह्ला किण्यात आला.  

  अध्यक्ष महोदय,  ासनाला एवढेच सवनांतीपवूाक सवचािावयाचे आह े की, 

वकील व िोट्या पत्रकाांिावि  हल्ह्ले होतात. त्याांना सिुक्षा दणे्याबाबत सिकािकडून 

काही कािवाई होिाि आह ेकाय? मसहला वसकलाांवि हल्ह्ला होिे तो दखेील माननीय 

न्यायाधी ाांसमोि हल्ह्ला होिे, ही र्ांभीि बाब आह.े त्यामळेु  ासनाने यावि सनवेदन 

किावे, अ ी मी आपल्ह्या माध्यमातनू सवनांती किीत आह.े अध्यक्ष महोदय  ासन 

यावि काही बोलतच नाही.... 

  तागलका सभाध्यक्ष (श्री.सांजय गशरसाट) :  सन्माननीय सदसय आपले 

बोलिे आताच सांपले आह.े आपि  ासनाला बोलण्याकरिता सांधी द्यावी. आपले 

बोलिे सांपल्ह्यानांतिच  ासन बोलेल. आपि बसावे मांत्री महोदय यावि उत्ति दतेील. 

  श्री.सदलीप वळस-ेपाटील : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.नाना 

पटोले याांनी या सभार्हृात िी मासहती सदली आह,े त्या मासहतीच्या सांदभाात 

सांबांसधताांकडून रिपोटा घऊेन त्यावि आवश्यक ती कािवाई केली िाईल. वसकलाांवि, 

पत्रकािाांवि होिािे हल्ह्ले हा सवषय अनेक सदवसाांपासनू चचलेा येत आह.े त्यावि काय 

उपाययोिना किता येईल, या सांदभाात सनसित प्रकािे एक धोििात्मक सनिाय घेतला 

िाईल. 

........... 
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सभािृहाच्या कायभपध्दतीबाबतचा मुद्दा 

  श्री.दवेेंद्र फडिवीस : अध्यक्ष महोदय, माझा सभार्हृाच्या 

कायापध्दतीबाबतचा एक मदु्दा आह.े आपि या सभार्हृात अनेक वषे आहोत. 

ज्यावेळेस मार्ण्याांवि चचाा होते, एखाद्या मदु्दयावि चचाा होते त्यावेळेस आपि एक 

सायटे न वाचता. ते सायटे न असे असते की, चचेकरिता एवढा वेळ िाखनू ठेवला 

आह.े त्यातील ५० टक्के वेळ सविोधी पक्षाला व ५० टक्के वेळ सत्तारुढ पक्षाला मांत्री 

महोदयाांच्या उत्तिाससहत असेल. 

  अध्यक्ष महोदय, अनेकवेळा सविोधी पक्ष नेता एक-दीड तास बोलतात, मर् 

मांत्री महोदय दखेील एक-दीड तास बोलतात. अनेक वषे आपल्ह्या सभार्हृात प्रथा 

आह ेकी, एक सत्तारुढ पक्षाचा व एक सविोधी पक्षाचा सदसय बोलेल. त्यातनू  ेवटी 

सवा बॅलन्स तयाि होतो. आता या ४ सदवसाांमध्ये अनदुानाच्या मार्ण्याांवि चचाा 

झाली. या चािही सदवसाांमध्ये ही सवा पध्दत बदलण्यात आली. ३ सदसय सतकडून व 

१ सदसय इकडून असे केल्ह्याने याचा परििाम काय झाला ते मी कालच्या चचेबाबत 

आपल्ह्याला साांर्तो. स वसेनेला १ तास ३ समसनटे, िाष्ट्रवादीला ५७ समसनटे, 

कााँग्रेसला १ तास, १३ समसनटे, बहुिन सवकास आघाडीला ४ समसनटे, समािवादीला 

७ समसनटे इतका वेळ समळाला.  मांत्री महोदयाांचे उत्ति १ तास ४२ समसनटे इतका वेळ 

होते. 

  अध्यक्ष महोदय, याचा अथा सत्तारुढ पक्षाला एकूि ५ तास ६ समसनटे समळाली. 

सविोधी पक्षाला सकती वळे समळाला ति, भाितीय िनता पाटीला २ तास ३ समसनटे, 

िाष्ट्रीय समाि पक्षाला ४ समसनटे इतका म्हििे २ तास ७ वेळ समसनटे इतका वेळ 

समळाला. ही चचाा ७ तास झाली ति सनयमानसुाि साडेतीन तास आम्हाला समळाले 

पासहिेत व साडेतीन तास सत्तारुढ पक्षाला समळाले पासहिेत. पिांत,ु असे न होता 

सत्तारुढ पक्षाला ५ तास ६ समसनटे व सविोधी पक्षाला २ लास ७ समसनटे इतका वेळ 

समळाला आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, अनेक वषे सातत्याने या सांदभाात या सभार्हृाचा सनयम आह.े 

आमची सांख्या १०६ आह.े पिांत,ु  मार्च्या  काळात सविोधी पक्षाच्या सन्माननीय  
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सदसयाांची सांख्या ८४ होती, त्या आधी ९६ इतकी होती, अ ा प्रत्येक वेळी ही पध्दत 

या सभार्हृामध्ये होती. त्यामळेु माझी सवनांती आह.े... (अडथळा)... आपि ििा 

थाांबा. माझे बोलिे अिनू पिूा व्हायचे आह.े आपि आपले म्हििे नांति माांडावे. मी 

सभार्हृाच्या कायापध्दतीबाबतच्या मदु्दयावि बोलत आह.े सभार्हृाच्या 

कायापध्दतीबाबतच्या मदु्दयावि बोलत असताना हिकत घेता येत नाही.   

  अध्यक्ष महोदय, या सांदभाात आम्ही आि माननीय उपाध्यक्ष याांची दखेील 

भेट घेतली. त्याांच्याही लक्षात आिनू सदले. माननीय उप मखु्यमांत्री याांच्या लक्षात 

आिनू सदले. िी पध्दत वषाानवुषे या सभार्हृाने पाळली आह,े त्याच पध्दतीने 

कािवाई झाली, पासहिे अ ी आमची आपल्ह्याला सवनांती आह.े 

  तागलका सभाध्यक्ष : माननीय सविोधी पक्ष नेत ेआपि िो चचेला वेळ दतेो, 

दिवेळेस ... (अडथळा)... 

  श्री.नाना पटोले : अध्यक्ष महोदय, माझे एक सबसम न आह.े माननीय सविोधी 

पक्ष नेत्याांनी कोित्या पक्षाचे सन्माननीय सदसय सकती वेळ बोलले त्याबाबत 

साांसर्तले आह.े कााँगे्रस पक्षाला १ तास इतका वेळ समळाल्ह्याचे त्याांनी साांसर्तले. 

पिांत,ु कााँगे्रस पक्षाचे सन्माननीय सदसय १ तास बोललेच नाहीत. माननीय सविोधी पक्ष 

नेत्याांनी ही आकडेवािी कोठून आिली, त्याची मासहती आम्हाला सदली पासहिे. 

त्याांच्याकडे ह ेचकुीचे िेकॉडा कोठून आले? अध्यक्ष महोदय, माननीय सविोधी पक्ष 

नेत्याांनी िो सवषय माांडला तो आपिच सदला, असे िेकॉडा ... आम्ही एक तास बोललो 

नाही. आम्हाला याबाबतची मासहती सदली पासहिे. 

  श्री.दवेेंद्र फडिवीस : अध्यक्ष महोदय, आपि हा कालावधी मोिनू घ्यावा, 

माझी हिकत नाही. प्रश्न एवढाच आह ेकी, ५० टक्के सत्तारुढ पक्ष व ५० टक्के सविोधी 

पक्ष एवढा वेळ मांत्री महोदयाांच्या उत्तिाससहत आह.े मांत्री महोदयाांचे उत्ति िि १ तास 

४० समसनटे चालिाि असेल व अन्य पक्षाचे सन्माननीय सदसय ३ तास बोलिाि  
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असतील ति, आम्हाला अधाा वेळ समळालाच पासहिे. या सभार्हृात वषाानवुषे असे 

झालेले आह.े  अध्यक्ष महोदय, आपि प्रथम माझ्या मदु्दयावि उत्ति द्याव.े 

  तागलका सभाध्यक्ष : माननीय सविोधी पक्ष नेत ेमी आपल्ह्याच मदु्दयावि उत्ति 

दते आह.े ठिल्ह्याप्रमािे दिवेळेस सनम्मा वेळ सविोधी पक्षाला व सनम्मा वळे सत्तारुढ 

पक्षाला असतो ह े सत्य आह.े आपि  क्य तो त्या पध्दतीनेच कामकाि 

चालसवण्याचा प्रयत्न कितो. पिवा आपि कदासचत सभार्हृात उपससथत नव्हता पिांत,ु 

माननीय उप मखु्यमांत्री याांनी मला व सभार्हृाला दखेील साांसर्तले की, आिचा 

चचचेा वेळ वाढवनू द्या. तो वेळ इतका वाढवला की, िवळपास ६...(अडथळा)...   

   माननीय सविोधी पक्ष नेते चचेकरिता ३ तासाांचा वेळ होता मात्र आपि 

िवळपास सहा ते साडेसहा तास चचाा घेतली. या सभार्हृामध्ये िे नवीन सन्माननीय 

सदसय येतात त्या प्रत्येकाांची अ ी मार्िी असते की, या अथासांकल्ह्पाविील चचेमध्ये 

आमचा काही तिी सहभार् असावा, आम्हाला बोलण्याची अनमुती द्यावी. त्यामळेु 

कदासचत वेळ थोडा कमी-िासत होतो, त्यामळेु र्ैिसमि होतो. यापढेु सधु्दा सविोधी 

पक्षाला त्याांचा पिूा वेळ वेळ सदला िाईल. यामध्ये पनु्हा भेदभाव केला िािाि नाही. 

आपले म्हििे आता आम्ही नोंद केलेले आह.े धन्यवाद. 

  श्री.दवेेंद्र फडिवीस : अध्यक्ष महोदय, आभािी आह.े पिांत,ु मी आपल्ह्या 

सनद ानास आिनू दतेो की, प्रश्न एवढाच आह ेकी, एक सन्माननीय सदसय इकडचे व 

एक सन्माननीय सदसय सतकडे अ ी पध्दत ठेवली तिच ते फॉलो होऊ  कते. 

  तागलका सभाध्यक्ष : याची सनसितपिे नोंद घतेली िाईल. 

  श्री.दवेेंद्र फडिवीस : अध्यक्ष महोदय, मी िािीवपवूाक आपल्ह्या सनद ानास 

आिनू दतेो. मी सविोधी पक्ष नेता आह ेपिांत,ु िासतीत िासत सन्माननीय सदसयाांना 

बोलण्यास समळावे याकरिता मी एकही सदवस मार्ण्याांवि बोललो नाही. असे कधी 

होत नाही. सविोधी पक्ष नेते मार्ण्याांवि बोलतात. पिांत,ु मी एकही सदवस बोललो नाही 

व आि दखेील बोलिाि नाही.  
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  अध्यक्ष महोदय, २ वषे सन्माननीय सदसयाांना बोलण्याकरिता समळालेले नाही. 

त्यामळेु मी सविोधी पक्ष नेता म्हिनू हा सनिाय घेतला की, सदसय बोलतील. मी एकही 

सदवस मार्ण्याांवि बोललो नाही. आपि याची नोंद घ्यावी. मांत्री महोदय िे म्हित 

आहते... हो काल आम्ही ठिसवले होते. काल आम्ही 'द कसश्मि फाईल्ह्स' ससनेमा 

पाहण्याकरिता र्लेो होतो. आपल्ह्याला काही अडचि आह ेका? 

  तागलका सभाध्यक्ष : माननीय सविोधी पक्ष नेते आम्हाला दखेील घेऊन 

िायचे होते. 

  श्री.दवेेंद्र फडिवीस : अध्यक्ष महोदय, काल आम्ही आम्ही 'द कसश्मि 

फाईल्ह्स' ससनेमा पाहण्याकरिता र्ेलो होतो. आपल्ह्याला काही अडचि असेल ति 

तमु्ही बाहिे माांडा. आम्ही र्ेलो होतो, डांक्याच्या चोटवि र्लेो होतो. 

  तागलका सभाध्यक्ष : माननीय सविोधी पक्ष नेते आम्हाला दखेील घेऊन 

िायचे होते. त्यात अडचि काय आह?े 

  श्री.ियांत पाटील : अध्यक्ष महोदय, 'द कसश्मि फाईल्ह्स' हा ससनेमा 

मध्यांतिानांति फाि बोअरिांर् आह.े तो काही फाि इांटिेसटींर् नाही. बघा तमु्हाला मासहती 

आह.े 'द कसश्मि फाईल्ह्स' ससनेमाचे एवढे कौतकु असेल ति िेवढा म्हिनू त्याचा 

फायदा म्हििे तो ससनेमा १७ कोटीचा आह.े त्याला १५० कोटी रुपये समळाले 

आहते. तेवढे सवा कासश्मिी पांसडताांची घिे बाांधण्याकरिता दान किण्यास त्या 

ससनेमाच्या प्रोड्यसुिना साांर्ावे. .... (अडथळा)... मळू मदु्दा हा आह े की, काल 

माननीय सविोधी पक्ष नेते .... (अडथळा)... आपि बसावे. आपि माझ्यानांति 

बोलावे. अध्यक्ष महोदय मला सांिक्षि द्यावे.  

  अध्यक्ष महोदय, माननीय सविोधी पक्ष नेत्याांना लक्षात आिनू सदले पासहिे 

की, प्रथम सहा ठिले, नांति साडेसहा ठिले, त्यानांति साडेसात पयंत वेळ वाढवनू द्यावा 

असे मीच येथे उभे िाहून साांसर्तले, प्रसतासवत केले. .... (अडथळा)... आपि माझ े

म्हििे ऐकावे. प्रत्येक वळेेस उभे िाहून बोलले पासहिे, ही काय पध्दत आह,े आम्ही  
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ते उभे िासहल्ह्यावि बोलतो का कधी, ही काय पध्दत आह,े प्रत्येक वेळेस खाली बसनू 

बोलले िाते, आपि खाली बसनू बोलत िाऊ नका. 

नांति श्री.स ांद े... 
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 तागलका सभाध्यक्ष (श्री.सांजय गशरसाट) : सन्माननीय सदसय श्री.योर्े  

सार्ि याांनी खाली बसनू बोल ूनये.  

श्री.ियांत पाटील : अध्यक्ष महोदय, माननीय सविोधी पक्ष नेता बोलत 

असताना सत्तधािी पक्षाचे सन्माननीय सदसय खाली बसनू बोलत नाहीत. सन्माननीय 

सदसय याांना माननीय सविोधी पक्ष नेता याांनी समि द्यावी. सविोधी पक्षाच्या खाली 

बसनू बोलिाऱया सन्माननीय सदसयाांना प्रोत्साहन दऊे नये, यामळेु सत्ताधािी पक्षाचे 

सन्माननीय सदसय दखेील खाली बसनू बोलतील व त्यामळेु भाषिाांमध्ये अडथळा 

सनमााि होईल. खाली बसनू बोलण्याची पद्धत योग्य नाही, ती बांद किावी. 

अध्यक्ष महोदय, काल अथासांकल्ह्पीय अनदुानाच्या मार्ण्याांविील चचचेी वेळ 

वाढवत िात असताना  ेवटी सविोधी पक्षाच्या आसनावि सन्माननीय सदसय 

उपससथत नव्हते. सवा सन्माननीय सदसय याांची भाषिे झाल्ह्यानांति काही सन्माननीय 

सदसय सभार्हृात आले त्याांनाही बोलण्याची सांधी दणे्यात आली होती. उक्त चचते 

 क्य तेवढ्या असधक सन्माननीय सदसयाांना बोलण्याची सांधी दणे्यात आली होती. 

मी ही मासहती िेकॉडावि चकुीचे िाहू नये, यासाठी साांर्त आह.े काल सभार्हृात 

उपससथत असिाऱया सवा सन्माननीय सदसयाांची भाषिे झाल्ह्यानांति मांत्री महोदयाांच्या 

उत्तिास पिवानर्ी दणे्यात आली होती. यासांदभाात माननीय सविोधी पक्ष नेता याांनी 

र्ैिसमि करुन घेऊ नये.  

-------- 
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प्रशासकीय यांत्रणेमाध्यमातून करण्यात येणाऱ्या वसुलीबाबत 

ॲड.आस ष  लेाि : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.नाना पटोले 

याांनी सभार्हृाचे लक्ष एका र्ांभीि सवषयाकडे वधेनू मासहती सदली. मी दखेील एका 

र्ांभीि सवषयाकडे सभार्हृाचे लक्ष वेध ूइसच्ित आह.े 

अध्यक्ष महोदय, िाज्यात प्र ासकीय यांत्रिेमध्ये षङयांत्र स ित आह ेकाय, 

याबाबत मला  ांका आह.े प्र ासकीय यांत्रिेमध्ये षङयांत्र स ििाि असतील ति ही 

बाब िाज्यासाठी सोयीची नाही. श्री.सौिभ सत्रपाठी, उप पोलीस अधीक्षक, याांना 

सनलांसबत किण्यात आले, ह े योग्य झाले. मांत्री महोदयाांच्या या भसूमकेस आमचे 

समथान आह,े कािि ते प्रकिि तसे होते.  

अध्यक्ष महोदय, भलेुश्वि येथील पोफळीवाडीतील अांर्डीयाांना धमी दणे्याचा 

आिोप श्री.सौिभ सत्रपाठी याांचेवि होता. आयकि सवभार्ाच्या धाडी पडतील, त े

कािवाई कितील, अ ा धमक्या आयकि सवभार्ाचे नाव वापरुन पोलीस असधकािी 

लोकाांकडून खांडिी घते असतील ति यामध्ये कें द्र सिकािच्या यांत्रिेस बदनाम 

किण्याचे षङयांत्र प्र ासकीय यांत्रिेत कोिाच्या आ ीवाादाने स ित आह ेकाय ? हा 

महत्त्वाचा प्रश्न आह.े श्री.सत्रपाठी बेपत्ता झाले होत,े त्यानांति त्याांनी अांर्डीयाांवि दबाव 

आिला होता. ते समोि न आल्ह्यामळेु त्याांच्यावि मांत्री महोदयाांनी स सतभांर्ाची 

कािवाई केली. कें द्रीय यांत्रिाांच्या नावाखाली वसलुी किण्याचा कायाक्रम पोलीस 

सवभार्ाच्या माध्यमातनू सरुु आह ेकाय, यामधनू कें द्रीय यांत्रिाांना बदनाम किण्यात 

येत आह ेकाय ? ही बाब या िाज्याला व द ेाला  ोभिािी नाही. अ ा पद्धतीने 

आिखी काही िाज्य  ासनाच्या सेवेतील असधकािी कें द्रीय यांत्रिाांच्या नावाखाली 

वसलुी किीत आहते, अ ी आम्हाला  ांका आह.े या प्रकििी र्हृ मांत्री महोदय 

मासहती घेतील व आवश्यकता असेल ति चौक ी कितील. अ ा पद्धतीने आयकि 

सवभार्ाच्या नावाखाली आिखी सकती असधकाऱयाांनी सकती कोटी रुपयाांची वसलूी 

केली, सकती प्रकििे दबली आहते, सकती िीएसटीच्या असधकाऱयाांच्या नावाने  
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ॲड.आस ष  लेाि... 

वसलूी केली आह,े याबाबतची मासहती सभार्हृाला व िाज्याला समिली पासहिे. 

याची नोंद घेऊन आवश्यकता असेल ति मासहती घेऊन सनवेदन किावे, अ ी माझी 

र्हृ मांत्री महोदयाांना सवनांती आह.े 

श्री.सदलीप वळस-ेपाटील : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय ॲड.आस ष 

 ेलाि याांनी उपससथत केलेल्ह्य मदु्याची नोंद मी घेतली आह.े त्यासांदभाात मासहती 

घेण्यात येईल व काही सत्य आढळून आल्ह्यास सांबांसधताांवि कािवाई किण्यात येईल. 

------------ 
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पृ.शी./ मु.शी.: कािदपते्र सभािृहासमोर ठेवणे. 

 

 श्री.ियांत पाटील (िलसांपदा मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्ह्या अनमुतीने-  

सवदभा पाटबांधािे सवकास महामांडळ, नार्पिू याांचा सन २०१७-२०१८ या वषााचा 

एकवीसावा वासषाक सवत्तीय अहवाल 

आसि 

र्ोदाविी मिाठवाडा पाटबांधािे सवकास महामांडळ, औिांर्ाबाद याांचा सन 

२०१९-२०२० या वषााचा वासषाक लेखा अहवाल सभार्हृासमोि ठेवतो. 

तागलका सभाध्यक्ष :  वासषाक सवत्तीय व लेखा अहवाल सभार्हृासमोि 

ठेवण्यात आल े आहते. सदिहू अहवाल सवसधमांडळाच्या सांकेतसथळावि उपलब्ध 

करुन दणे्यात येतील. 

---------- 

 

श्री.सांिय बनसोडे (पयााविि व वातावििीय बदल िाज्यमांत्री) : अध्यक्ष 

महोदय, मी आपल्ह्या अनमुतीने महािाष्ट्र प्रदषूि सनयांत्रि मांडळ याांचा सन २०२०-

२०२१ चा वासषाक अहवाल सभार्हृासमोि ठेवतो. 

तागलका सभाध्यक्ष :  अहवाल सभार्हृासमोि ठेवण्यात आल ा आह.े 

सदिहू अहवाल सवसधमांडळाच्या सांकेतसथळावि उपलब्ध करुन दणे्यात येईल. 

                                          ---------------- 
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पृ.शी./मु.शी. : सथर्न प्रसतावाच्या सचूना 

 

 तागलका सभाध्यक्ष : आि बधुवाि, सदनाांक २३ माचा, २०२२ िोिी सथर्न 

प्रसतावाच्या एकूि ३ सचूना प्राप्त झाल्ह्या आहते. पिांत ुआि सन २०२२-२०२३ च्या 

अथासांकल्ह्पातील अनदुानाच्या मार्ण्याांवि चचाा व मतदान (चौथा व  ेवटचा सदवस) 

व चचाािोध (सर्लोटीन) असल्ह्यामळेु म.सव.स.सनयम २५१ (२) अन्वये सथर्न प्रसताव 

घेता येिाि नाहीत. सबब, सदि सवा सचूनाांना मी दालनात अनमुती नाकािीत आह.े  

------------ 
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 पृ.शी. /मु.शी. : अनसुसूचत िाती कल्ह्याि ससमतीचा अहवाल  

     सादि कििे 

 

 श्रीमती.प्रसिती स ांद े(ससमती प्रमखु) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्ह्या अनमुतीने 

अनसुसूचत िाती कल्ह्याि ससमतीचा पसहला अहवाल सभार्हृाला सादि किते. 

 अध्यक्ष महोदय, अनसुसूचत िाती कल्ह्याि ससमतीने सदनाांक २३ ते २५ 

िानेवािी, २०१८ या कालावधीत नार्पिू सिल्ह्याचा व सदनाांक १३ ते १७ फेिवुािी, 

२०१८ या कालावधीत पिुे सिल्ह्याचा दौिा करुन अनसुसूचत िाती प्रवर्ाासाठीच्या 

सवसवध योिना व कल्ह्यािकािी प्रकल्ह्पाांना प्रत्यक्ष भेटी दऊेन त्यासांदभाात सिल्ह्हा 

पातळीविील सांबांसधत असधकाऱयाांसमवेत बैठक घेऊन चचाा केली. तद्नांति उक्त 

दौऱयाच्या अनषुांर्ाने ससमतीने सदनाांक १७ फेिवुािी, २०२१ िोिी सवधान भवन, मुांबई 

येथे सांबांसधत सवभार्ाांच्या प्रधान ससचवाांची साक्ष घेतली. यासांदभााने ससमतीस प्राप्त 

झालेल्ह्या मासहतीच्या आधािे ससमतीने सखोल िाननी व सवचाि सवसनमय करुन 

 ासनास काही महत्त्वाच्या स फाि ी केल्ह्या असनू त्या प्रसततू अहवालात समासवष्ट 

केल्ह्या आहते. ससमतीचा असभप्राय व स फाि ींनसुाि  ासन सतिावि कृपया त्विेने 

कायावाही किण्यात यावी. 

 तागलका सभाध्यक्ष : अनसुसूचत िाती कल्ह्याि ससमतीचा पसहला अहवाल 

सभार्हृाला सादि झाला आह.े  

--------- 
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पृ.शी. /मु.शी. : अनसुसूचत िमाती कल्ह्याि ससमतीचा अहवाल  

     सादि कििे 

  

श्री.दौलत दिोडा (ससमती प्रमखु) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्ह्या अनमुतीने 

अनसुसूचत िमाती कल्ह्याि ससमतीचा पसहला अहवाल १२ स फाि ींसह 

सभार्हृाला सादि कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, मी उक्त अहवालातील एक स फािस वाचनू दाखव ूइसच्ित 

आह.े आसदवासी उपयोिना व बाय योिना के्षत्रातील सिल्ह्हा परिषदचे्या िसत्याांची 

दरुुसती व परििक्षि हा कायाक्रम ३०५४ या लेखा ीषांतर्ात सनधीसह सन २०१२ पवूी 

सावािसनक बाांधकाम सवभार्ाच्या माफा त िाबसवण्यात येत होता. सन २०१२-२०१३ 

या आसथाक वषाापासनू सदि कायाक्रम ३०५४ या लेखा ीषांतर्ात सनधीसह 

ग्रामसवकास सवभार्ास हसताांतरित किण्यात आल्ह्यामळेु सिल्ह्यातील िसत ेदरुुसतीच्या 

कामाांच्या र्िुवत्तेचा दिाा कमी झाला आह.े तसेच या कामाांसाठी सनधीची मार्िी, 

मान्यता व उपलब्धतेसाठी सिल्ह्हा परिषदकेडून बिाच कालावधी लार्त आह.े तसेच 

िसत्याांची कामे सवहीत वळेेत पिूा न झाल्ह्याने सिल्ह्यातील सवकास कामाांवि परििाम 

होतो. त्यामळेु ३०५४ लेखा ीषांतर्ात या योिनेवि होिाऱया खचााच्या सनधीसह 

िसत्याांचा दिाा सधुाििे तसेच सवहीत वेळेत ही कामे पिूा होण्याकरिता ग्रामसवकास 

सवभार्ाकडून सावािसनक बाांधकाम सवभार्ाकडे हसताांतरित करुन सदि कामे 

पवूीप्रमािे सावािसनक बाांधकाम सवभार्ाकडूनच कििेबाबत कायावाही किण्यात 

यावी व केलेल्ह्या कायावाहीची मासहती ससमतीस सादि किावी. अ ी ससमती 

 ासनास स फािस किीत आह.े 

 तागलका सभाध्यक्ष : अनसुसूचत िमाती कल्ह्याि ससमतीचा पसहला 

अहवाल सभार्हृाला सादि झाला आह.े  

--------- 
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पृ.शी. /मु.शी. : िोिर्ाि हमी योिना ससमतीचा अहवाल  

     सादि कििे 

 

 श्री.मनोहि चांसद्रकापिेु (ससमती प्रमखु) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्ह्या 

अनमुतीने िोिर्ाि हमी योिना ससमतीचा पसहला अनपुालन अहवाल सभार्हृाला 

सादि कितो. 

 तागलका सभाध्यक्ष : िोिर्ाि हमी योिना ससमतीचा पसहला अनपुालन 

अहवाल सभार्हृाला सादि झाला आह.े ससमती प्रमखु याांना भाषि किावयाचे असेल 

ति ते त्याांनी पटलावि ठेवावे. 

--------- 

यानांति श्री.तेलांर्.... 
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लक्षवेधी सूचना क्रमाांक-१ बाबत 

 तागलका सभाध्यक्ष : लक्षवेधी सचूना क्रमाांक-१ पढेु ढकलण्याबाबत 

सांबांसधत मांत्री महोदयाांनी पत्रान्वये सवनांती केलेली आह.े लक्षवधेी सचूना पढेु 

ढकलण्याची सवनांती मान्य किण्यात येत आह.े  

 श्री.नाना पटोले : अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी सचूना क्रमाांक-१ पढेु 

ढकलण्याबाबत कोित्या मांत्री महोदयाांनी सवनांती केली आह,े याबाबतची मासहती 

दणे्यात यावी, अ ी मी सवनांती कितो.  

 श्री.सदलीपिाव वळस-ेपाटील : अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी सचूना क्रमाांक-१ 

मधील अनेक मदु्द े कामर्ाि सवभार्ा ी सांबांसधत आहते. त्यामळेु उक्त लक्षवेधी 

सचूनेला उत्ति कामर्ाि मांत्री महोदयाांनी दिेे योग्य होईल. त्यामळेु ही लक्षवेधी सचूना 

कामर्ाि सवभार्ाकडे हसताांतरित किण्यात आलेली आह.े उक्त लक्षवधेी सचूनेवि 

उत्ति दणे्याचे कामर्ाि मांत्री महोदयाांनी मान्य दखेील केलेले आह.े  

 श्री.नाना पटोले : अध्यक्ष महोदय, ACTADCD चे ज्येष्ठ सभासद श्री.िािेंद्र 

सापते याांच्यावि अत्याचाि करुन त्याांना आत्महत्या किण्यास प्रवतृ्त केलेले आह.े या 

प्रकििामध्ये मोठ्या प्रमािावि दबाव आिनू र्ुांडसर्िी किण्यात आलेली आह.े या 

लक्षवेधी सचूनेला कोिी उत्ति द्यावे, हा प्रश्न नाही. पिांत ुही र्ांभीि बाब आह.े त्यामळेु 

ही लक्षवेधी सचूना उद्या सकां वा पिवा घेण्यात येईल, असे आम्हाला आश्वासन दणे्यात 

यावे. ही लक्षवेधी सचूना उद्या चचेला घेण्यात येिाि असेल ति उद्या माननीय कामर्ाि 

मांत्री उपलब्ध नाहीत. त्यामळेु ही लक्षवेधी सचूना सदनाांक २५ माचा, २०२२ िोिी 

चचलेा घेण्यात यावी, अ ी मी सवनांती कितो.  

 तागलका सभाध्यक्ष : ठीक आह.े लक्षवेधी सचूना क्रामाांक-१ सदनाांक २५ 

माचा, २०२२ िोिी चचलेा घेण्यात येईल.  

--------- 
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पृ.शी.: खडकवासला (सि.पिुे) येथे मार्ील काही 

मसहन् याांपासनू र्नु् हरे्ािी व अवैध धांद्यामध्ये झालेली 

वाढ याबाबत 

मु.शी.: खडकवासला (सि.पिुे) येथे मार्ील काही 

मसहन् याांपासनू र्नु् हरे्ािी व अवैध धांद्यामध्ये झालेली 

वाढ या सांबांधी श्री. सभमिाव (आण्िा) तापकीि, 

सव.स.स. याांनी सदलेली लक्षवेधी सचूना 
 

श्री.सभमिाव (आण्िा) तापकीि (खडकवासला) : अध्यक्ष महोदय, मी 

आपल्ह्या अनमुतीने सनयम १०५ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावािसनक महत्त्वाच्या 

बाबीकडे सन्माननीय र्हृ मांत्रयाांचे लक्ष वेध ूइसच्ितो आसि त्याबाबत त्याांनी सनवेदन 

किावे, अ ी सवनांती कितो. 

       “खडकवासला (सि.पिुे) येथे मार्ील काही मसहन् याांपासनू र्नु् हरे्ािी मध् य े

लक्षिीय वाढ होिे, र्नु् हरे्ािाांवि पोलीसाांचा वचक िासहलेला नसिे, नार्रिकाांमध् ये 

सव ेषतः लहान मलेु, मसहला, ज् यषे्ट् ठ नार्िीक याांच्यामध् ये असिुसक्षततेची भावना 

सनमााि होिे, अल्ह् पवयीन मलुींवि बलात् काि करुन ठाि मािल्ह् याच् या घटना, अवधै 

धांद,े लॉटिी, िोसमओ, लटुमाि, खनू, दिोडे, हॉटेल लॉसिांर्च्या माध्यमातनू अवैध धांद,े 

भि सदवसा िसत्यालर्त सरुु असलेला दहे व्यापाि, वाढता सायबि क्राईम या सािख्या 

घटना सहकाि नर्ि, भािती सवद्यापीठ, ससांहर्ड िोड, आसि हवलेी पोलीस ठाण्याच्या 

हद्दीमध्ये घडिे, त् याचबिोबि सहकािनर्ि पोलीस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये धनकवडी 

र्ावठाि परिसिात अवधै धांद,े वाहनाांची िाळपोळ, चोऱया, र्ांभीि सवरूपाचे र्नु्ह े

सिाास घडत असिे, सोसायट्या, वसती भार्ात पोसलसाांकडून पेरोसलांर् दखेील होत 

नसि,े पोलीस ठाण्याच्या सांबांसधत असधकाऱयाांकडून लोकप्रसतसनधीं ी कुठल्ह्याही 

प्रकािे समन्वय नसिे, केलेल्ह्या सचूना, तक्रािींवि तक्राि दाखल किावयास र्ेलेल्ह्या 

नार्रिकास समळिाऱया वार्िकुीमळेु व मनमानी कािभािामळेु नार्रिकाांमध्ये 

असांतोषाचे वाताविि सनमााि होिे, याबाबत सांबांसधत पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ 

असधकाऱयाांचे िािीवपवूाक होत असलेले दलुाक्ष, पिुे महानर्िपासलकेत नव् याने 

समासवष्ट् ठ झालेल्ह् या र्ावाांचे कायाके्षत्र भौर्ोसलक दृष्ट् टया सोयीच् या दृष्ट् टीने पिुे  हि  
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श्री.सभमिाव (आण्िा) तापकीि....... 

पोलीस आयकु् तालयास िोडण् याची आवश् यकता असिे, सि. पिुे येथील भोि 

सवभार्-िािर्ड पोलीस सटे नच्या हद्दीतील हवेली तालकु्यात समासवष्ट असलेली 

र्ावे कमी करून त्या र्ावाांचा समावे  हवेली ग्रामीि पोलीस सटे नच्या हद्दीत 

किण्याचा सनिाय प्रलांसबत असल्ह्यामळेु हवलेी तालकु्यातील खडकवासला सवभार्ात 

येिािी मोिदिी, कल्ह्याि, कोंढिपिू, िहाटवडे, आवी, स वापिू, खडे स वापिू, 

श्रीिामनर्ि, र्ाउडदिा ही र्ावे सध्या भोि सवभार् अांतर्ात िािर्ड पोलीस सटे नच्या 

अांतर्ात येत असल्ह्याचे सनद ानास येिे, सांबांसधत र्ाव े ही हवेली ग्रामीि पोलीस 

सटे नच्या हद्दीमधील र्ावाांना लार्नू असताांना त्या र्ावातील नार्रिकाांना कोित्याही 

िोट्या-मोठ्या तक्रािीसाठी अथवा इति प्र ासकीय कामाांसाठी हवलेी ग्रामीि 

पोलीस सटे न निीकच्या अांतिावि असताांना २६ सकमी अांतिावि असिाऱया िािर्ड 

पोलीस सटे नला िाव े लार्िे, याकडे  ासनाचे होत असलेले दलुाक्ष याबाबत 

 ासनाने तातडीने किावयाची कायावाही व उपाययोिना" 

श्री.सदलीपिाव वळस-ेपाटील (र्हृ मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी सचूने 

सांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदसयाांना आधीच सवतिीत केल्ह्या 

असल्ह्यामळेु मी ते सनवेदन सभार्हृाच्या पटलावि ठेवतो. 

तागलका सभाध्यक्ष : सनवेदन सभार्हृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े 

(पे्रस : येथे सोबतचे सनवेदन िापावे.) 
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 श्री.सभमिाव (आण्िा) तापकीि : अध्यक्ष महोदय, या लक्षवेधी सचूनेला 

सवसततृ लेखी उत्ति दणे्यात आलेले आह.े पिांत ुनेमके आसि अपेसक्षत उत्ति, िसे मला 

हवे होते तसे उत्ति दणे्यात आलेले नाही. या उत्तिामध्ये खडकवासला मतदािसांघ हा 

ग्रामीि आसि  हिी भार्ात येतो. यामध्ये सहकाि नर्ि, सबबेवाडी, भािती सवद्यापीठ, 

वाििे, उत्तम नर्ि, माळवाडी हा  हिी पोलीस सटे नचा भार् माझ्या मतदारसंघामध्ये 

येतो. तसेर् कोथरूड पोलीस सटे न दखेील माझ्या मतदारसंघाच्या कायचिेत्रामध्य े

येत.े तसेच दोन ग्रामीि भार्ातील पोलीस सटे न दखेील येतात. एकां दरित आठ 

पोलीस सटे न ह ेखडकवासला मतदािसांघामध्ये येतात. काही पोलीस सटे नर्ा पभणच 

र्ाग ति काही पोलीस सटे न अां त: भार् खडकवासला मतदािसांघाच्या 

कायचिेत्रामध्य ेयेतो.  

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसांघामध्य ेअवैध धांद,े वाहनाांची िाळपोळ, 

चोऱया, र्ांभीि सवरूपाचे र्नु्ह े सिाास घडत असल्ह्यामळेु मी ही लक्षवेधी सचूना 

माांडलेली आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, या लििेधी सभर्नेच्या लेखी उत्तरामध्ये "भािती सवद्यापीठ, 

सेंरल िोड पोलीस सटे न व सहकाि नर्ि पोलीस सटे नच्या हद्दीतील धनकवडी र्ाव 

परिसिात अवधै दारू सवक्री, र्टुखा सवक्री, लॉटिी, बेकायदा सटे्ट, दहेव्यापाि, िरु्ाि 

या सवरूपाच्या र्नु्यात वाढ झालेली नसनू याबाबत तक्राि प्राप्त झाल्ह्यास अ ा 

सठकािाांची मासहती काढून अवैध धांद ेचालत असल्ह्याची खात्री झाल्ह्यास त्यावि योग्य 

ती कायावाही केली िात आह.े" असे नमभद केले आह.े 

 अध्यि महोदय, मला एकच प्रश्न सवचािावयार्ा आह ेकी, त्या भार्ामध्य,े 

त्या परिसिामध्ये एकही अवैध दारूचा धांदा, लॉटिी सेंटि, िरु्ाि अड्डे नाहीत का ?  

 अध्यि महोदय, लोकप्रसतसनधींनी प्रश्न उपवस्थत केल्ह्यानांति सांबांसधत पोलीस 

सटे नचे पोलीस कमाचािी सदि सठकािी दारूच्या अड्ड्यावि, लॉटिी सेंटिवि िािाि 

आसि त्याांना साांर्िाि की तमुच्या सांदभाामध्ये आमदाि महोदयाांनी प्रश्न उपससथत केला 

आह.े त्यामळेु आम्हाला तमुच्यावि कारिाई किावयाची आह,े असे सांवगतले जात 

आह.े मी मांर्लेल्या लक्षेवेधी सभर्नेला अपेसक्षत उत्ति वमळेल, 



23-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) U - 127 

DST/AKN/SST प्रथम श्री.स ांद े 12:20 

 

 

श्री.सभमिाव (आण्िा) तापकीि....... 

अशी मला अपेवित होते. माझ्या र्ावामध्ये मी ज्या सठकािी िाहतो, त्या र्ावाच्या 

बािलूा, माझ्या घिाच्या बािलूा ५०० मीटि अांतरािर अशा प्रकारर् ेप्रकर घर्त 

आहते. 

 तालिका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्यानी नेमका प्रश्न विर्ारािा. आपण 

काय अपेवित आह,े त्या अनषुंगाने प्रश्न उपवस्थत करािा. 

 श्री.सभमिाव (आण्िा) तापकीि : अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघातील 

कोणत्या र्ागामध्ये कोणत ेअिैध धंद ेसरुु आहते, याबाबतर्ी मी मावहती दतेो. सदर 

मावहती असत्य स्िरुपार्ी िाटत असेल तर आपण त्याबाबतर्ी खात्री करु शकता.  

अध्यि महोदय,  वाििे भार्ामध्ये ओव्हल नेसट, र्ोकुळनर्ि पठाि, अमतृवेल 

सोसायटी, िामनर्ि झोपडपट्टी वसती, कुलकिी हॉससपटलचा परिसि, कवे नर्ि हद्द, 

त्याचप्रमािे माझ्या धनकवडी भार्ामध्ये सहकाि पोलीस सटे न अांतर्ात मोहन नर्ि, 

बोकसे नर्ि, बालािी नर्ि, आांबेर्ाव फाटा, दासहिी परिसिामध्ये DSK िोड, 

अांबामाता मांसदि, खांडोबा मांसदि, कािे चौक, पोकळे वसती, खडकवासला र्ावामध्ये 

असिाऱया बािचू्या वसतीमध्ये, तसेच नाांदडे या भार्ामध्ये अवधैपि े दारूचे धांद े

आिही चालत आहते. सदि सठकािी अवैध धांद ेचालत नाहीत असे िि आपिास 

कोिी मावहती वदली असले ति मी सदि सठकािाच ेCCTV फुटेि आपल्ह्याकडे सादि 

कितो. िे अवैध व्यवसाय चालतात ते लोकवसतीमध्ये चालतात. काही सठकािी 

सोसायट्याांचा भार् आह.े सोसायट्याांचा भार् असल्ह्यामळेु सदि सठकािी CCTV 

कॅमेिे लावलेले असतात.  

 अध्यि महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये लॉटिी सेंटि कोठे कोठे 

चालतात या सवषयी साांर्िाि आह.े माझ्या स्ित:च्या र्ावामध्ये मखु्य िसत्यावि 

लॉटिी सेंटि चालतात. लॉटिी चालसवण्यासाठी पिवानर्ी आह ेसकां वा नाही याबाबत 

मला मासहती नाही. िाििोसपिे धनकवडी र्ावाच्या मखु्य िसत्यावि बालािी नर्ि 

श्री.सभमिाव (आण्िा) तापकीि....... 
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श्री.सभमिाव (आण्िा) तापकीि....... 

 भार्ामध्य,े त्याच प्रमािे कात्रिच्या दत्तनर्ि या भार्ामध्ये, स वने, कोपिे आसि 

वाििे..... 

 तालिका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्यानी प्रश्न विर्ारािा. सदर मावहती 

दणे्यामध्य ेसर्ागहृार्ा िळे िाया जात आह.े  

 श्री.सभमिाव (आण्िा) तापकीि : अध्यक्ष महोदय, या भार्ाांमध्ये चाल ू

असलेले अवैध दारूच े धांद े केव्हा बांद होतील? तसेच माझ्या मतदािसांघाच्या 

भार्ामध्ये अवैध पद्धतीने मसहला दहेसवक्रीचा व्यवसाय कित होत्या, भािती सवद्यापीठ 

पोलीस सटे न अांतर्ात सदि प्रकाि घडत होता. वरिष्ठ पोलीस असधकाऱयाांनी त्या 

सठकािी धाड टाकल्ह्यानांति तो व्यवसाय बांद केला. याबाबत मला एकच 

सवचािावयाचे आह ेकी, अवैध व्यवसाय सरुू असताना सांबांसधत पोलीस सटे नच े

असधकािी काय किीत होते ? सांबांसधत मसहलाांकडून हपे्त र्ोळा किण्याचे काम किीत 

होते काय असा माझा प्रश्न आह.े अ ा प्रकािचे अवैध धांद ेबांद होतील काय ?  

 अध्यक्ष महोदय, एखाद्या सदवािी बाबीमध्ये पोलीस यांत्रिा र्ुांडसर्िी 

कििाऱयाांना सहकाया किीत असतील ति ती र्ांभीि बाब आह.े एखादी व्यक्ती 

एखाद्याच्या मालकी िार्ेमध्ये िाऊन हसतक्षेप किीत असेल ति पोलीस सांबांसधत 

र्ुांडाांविही कािवाई किीत नाहीत व चकुीचा सनिाय घेतला त्याच्याविही कािवाई 

किीत नाहीत.  अ ा प्रकािची बाब सनद ानास आिनू दिेे ही आमची चकू आह े

काय ?  

 श्री.सदलीपिाव वळसे-पाटील : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय 

श्री.सभमिाव (आण्िा) तापकीि याांनी आपल्ह्या खडकवासला मतदािसांघामध्ये होत 

असलेल्ह्या अवैध धांद्याच्या सांदभाामध्ये तीन प्रश्न उपससथत केलेले आहते. पोलीस 

सटे नच्या हद्दीतील काही र्ावे या हद्दीतनू त्या हद्दीत समासवष्ट किावीत याबाबतचा 

त्याांचा प्रश्न आह.े सदि प्रश्न लक्षवेधी सचूनेमध्ये आह.े 
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श्री.सदलीपिाव वळसे-पाटील........ 

याबाबत मी आपल्ह्याला एवढेच साांर्तो की, नाांदडे, सक्रकेटवाडी, नाांदसुी व 

खडकवासला या चाि र्ावाांचा समावे  पिुे महानर्िपासलकेत झालेला आह.े       

यानंतर श्री.कुलकणी........ 
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श्री. सदलीपिाव वळसे-पाटील.... 

त्यामळेु जी गािे आज हिेली पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत आहते, त्या हवेली पोलीस 

सटे नचे सवभािन करुन प्रसतासवत नाांदडे ससटी पोलीस सटे न सनमााि केले िात 

आह.े या पोलीस सटे न हद्दीमध्ये या र्ावाांचा समावे  केला िाईल. दसुिा मदु्दा हा 

िायर्ड पोलीस सटे न हद्दीतील काही र्ावाांसांदभााचा आह.े सन्माननीय सदसयाांच े

म्हििे आह े की, ही र्ावे पोलीस आयकु्त कायाालयास िोडावीत. पिांत ु

भौर्ोसलकदृष्टया सवचाि केला ति ससांहर्ड सकल्ह्याच्या अलीकडील िी र्ावे आहते 

ती िािर्ड पोलीस सटे नच्या हद्दीत आहते आसि पसलकडची र्ावे हवलेी पोलीस 

सटे नच्या हद्दीत समासवष्ट किण्यात आली आहते. भसवष्ट्यात िािर्ड पोलीस सटे न 

ह े चेलाडी फाटा-निसापिू-पिुे-सातािा महामार्ाालर्त सथलाांतिीत होिाि आह.े 

त्यामळेु या र्ावाांकरिता असधक ससुवधा उपलब्ध होतील. त्या भार्ातील 

ग्रामपांचायतींची मार्िी आह ेकी, या र्ावाांचा समावे  सध्या आह ेतथेेच िाहू द्यावा. 

यात बदल करु नये. याबाबतचे पत्र तथेील सिपांचानी सदले आह.े दसुिे असे की, 

सन्माननीय सदसयाांच्या मतदािसांघात काही अवधै धांद ेसरुु आहते. प्रत्येक पोलीस 

असधकाऱयाांनी त्याांच्या कायाके्षत्रात अ ा प्रकािचे व्यवसाय सरुु िाहिाि नाहीत, याची 

काळिी घेतली पासहिे. सन्माननीय सदसयाांकडून मी याबाबत असधकची मासहती 

घेईन. यासांदभाात सांबांसधताांना ताबडतोब सचूना दऊेन अवधै धांद ेबांद होण्यासांदभाात 

सनिाय घेतला िाईल. सन्माननीय सदसयाांच्या मार्िीप्रमािे सांबांसधताांसोबत एक 

बैठक आयोसित केली िाईल.   

 श्री. ससद्धाथा स िोळे : अध्यक्ष महोदय, मार्ील काही सदवसात घडलेल्ह्या पाच 

घटना माननीय र्हृ मांत्रयाांच्या सनद ानास आिनू दऊे इसच्ितो. सदनाांक १७ माचा, 

२०२२ िोिी पिुे येथील दत्तवाडी परिसिात एका र्ुांडाने १२ वषााच्या मलुीला 

फिफटत नेऊन िनता वसाहतीत सतच्यावि बलात्काि केला आह.े सदनाांक १८ माचा, 

२०२२ िोिी पाषाि टेकडीवि एका तरुि-तरुिीला तीन लोकाांनी स वीर्ाळ करुन 

मोबाईल ॲपद्वािे सवत:च्या खात्यात ७६ हिाि रुपये वर्ा करुन घेतले आहते. तसेच 

१० सदवसाांपवूी येिवाडा भार्ामध्ये िवळपास २० ते ३० दचुाकी व चािचाकी  
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श्री. ससद्धाथा स िोळे .... 

वाहनाांची काही र्ुांडाांनी नासधसू केली आह.े याबाबतचे सीसीटीव्ही फुटेि आह.े मी 

मांत्री महोदयाांना पत्र सदल्ह्यानसुाि बोपोडी आसि खडकी येथेही मोठ्या प्रमािात अ ा 

घटना घडल्ह्या आहते. बोपोडी पोलीस चौकीिवळ चाि ते पाच ििाांनी एका 

यवुकाचा धािदाि  स्त्राने खनू केला आह.े तसेच सदनाांक २५ फेिवुािी, िोिी काही 

दकुानामध्ये दिोडाही टाकण्यात आला आह.े मी मांत्री महोदयाांना सपेसससफक प्रश्न 

सवचारु इसच्ितो की, या सवा घटनाांबाबत  ासन कोिती कायावाही कििाि आह े? 

असे प्रकाि पनु्हा होऊ नयेत, यासाठी  ासनाकडून कोित्या उपाययोिना किण्यात 

येिाि आहते ? 

 श्री. सदलीपिाव वळसे-पाटील : अध्यक्ष महोदय, यासांदभाात पिुे  हिातील 

सवा सन्माननीय सदसयाांना एकत्र बोलावनू पोलीस असधकाऱयाांसोबत बैठक घेण्यात 

येईल व याबाबत कायमसवरुपी व्यवसथा किण्यासाठी कायावाही किण्याच्या सचूना 

सदल्ह्या िातील. तसेच अवैध धांद ेबांद होण्याकडे लक्ष सदले िाईल.  

 श्री. चेतन तपेु : अध्यक्ष महोदय, मी सभार्हृाच्या माध्यमातनू माननीय र्हृ 

मांत्रयाांना प्रश्न सवचारु इसच्ितो. पिुे  हिात बाल र्नु्हरे्ािीचे प्रमाि वाढत आह.े याचा 

उल्ह्लेख सन्माननीय सदसय श्री. ससुनल सटांर्िे याांनी दोन सदवसापवूी केला होता. एका 

 ाळकिी मलुीवि चाकू हल्ह्ला झाला आह.े या बाल र्नु्हरे्ािीकडे असधक लक्ष 

दणे्याची आवश्यकता आह.े याकरिता कोित्या उपाययोिना किण्यात येिाि                

आहते ? दसुिे असे की, पोसलसाांची र्सत आसि पोलीस चौक्याांच्या सांख्येत वाढ 

झाली पासहिे, अ ी सथासनक नार्रिकाांची मार्िी आह.े माझ्या मतदािसांघाकरिता 

माननीय र्हृ मांत्रयाांनी दोन पोलीस सटे न मांििू केले आहते. ह े पोलीस सटे न 

काळेबोिाटे नर्ि, काळेपडळ येथे आह ेआसि दसुिे पोलीस सटे न फुिसुांर्ी येथे आह.े 

या दोन पोलीस सटे नमळेु नार्रिकाांना ससुवधा उपलब्ध होिाि आहते. त्यामळेु या 

दोन पोलीस सटे नचे काम कधीपयंत होिाि आह े? दसुिे असे की,  हिी भार्ात 

अांमलीपदाथा सनयांत्रि सवभार् असधक सक्षम किण्याची आवश्यकता आह.े  ाळा, 

महासवद्यालयातील सवद्याथी सकां वा समािातील इति घटक ह ेमोठ्या प्रमािात  
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श्री. चेतन तपेु ..... 

व्यसनाच्या आहािी र्ेले आह.े त्यामळेु ए.सी.पी. नाकोटीक्स, पी.आय., नाकोटीक्स 

अ ी पद े ासन सनमााि किेल काय ? िेिेकरुन या प्रश्नाला न्याय दतेा येईल. आि 

 ाळा, महासवद्यालयातील अनेक सवद्याथी केसमकल्ह्सच्या र्ोळ्या घेतात आसि 

अांमलीपदाथांचे इांिेक् न सवत: टोचनू व्यसन किीत असतात. त्यामळेु त्याांच्या 

सिवाला धोका सनमााि होत आह.े म्हिनू अांमलीपदाथा सनयांत्रि सवभार् असधक सक्षम 

किण्यासाठी कोिते प्रयत्न किण्यात येिाि आह े? 

 श्री. सदलीपिाव वळसे-पाटील : अध्यक्ष महोदय, सदिहू लक्षवेधी सचनूा ही 

खडकवासला मतदािसांघाच्या तक्रािीसांदभाातील आह.े सन्माननीय सदसय श्री. चेतन 

तपेु याांनी या लक्षवेधी सकोपच्या बाहिेील प्रश्न उपससथत केले आहते. मी यासांदभाात 

सरुुवातीलाच उत्ति सदले आह.े पिुे  हिातील सवा सन्माननीय सदसयाांची एक बैठक 

घेऊन या अडचिींबाबत चचाा करुन सनिाय घेतला िाईल. हडपसि यथेे दोन पोलीस 

सटे न मांििू किण्यात आले आह.े ह े पोलीस सटे न लवकिात लवकि सरुु 

किण्यासाठी तात्पिुत्या सवरुपात िार्ा उपलब्ध करुन सदली ति ते लर्ेच सरुु किण्यात 

येतील. तसेच अांमलीपदथााबाबतचाही सवषय असत य महत्त्वाचा आह.े मी 

िाज्यातील काही सिल्ह्यात प्रायोसर्क तत्त्वावि अांमलीपदाथा सनयांत्रिाबाबत मोसहम 

िाबसवण्यासाठी पोलीस सटे नसांदभाात व्यवसथा किण्यास साांसर्तले आह.े पढुील 

काळात सांपिूा िाज्यात ही व्यवसथा किण्यात येिाि आह.े  

------- 
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पृ.शी. : मानखदुा-स वािीनर्ि येथील अनसधकृत 

र्ाळे हटसवण्याबाबत 

मु.शी. : मानखदुा-स वािीनर्ि येथील अनसधकृत 

र्ाळे हटसविे यासांबांधी सन्माननीय 

सदसय श्री. अब ुआिमी, सव.स.स. याांनी 

सदलेली लक्षवेधी सचूना 

 

श्री. अब ुआिमी (मानखदुा)  : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्ह्या अनमुतीने सनयम 

१०५ अन्वये पढुील तातडीच्या व सावािसनक महत्त्वाच्या बाबीकडे माननीय 

र्हृसनमााि मांत्रयाांचे लक्ष वेध ूइसच्ितो आसि त्याबाबत त्याांनी सनवेदन किावे, अ ी 

सवनांती कितो. 

अध्यक्ष महोदय, मानख ुदा – स वािीनर्ि येथील घाटकोपि-मानखदुा सलांक 

िोड, एकता नर्ि, मांडाळा, टी-िांक् न, मानखदुा येथील अवैध र्ाळे  ासनातफे 

हटसवण्यात येिे, पिांत,ु तेथे पनु्हा अवैधिीत्या र्ाळे बाांधण्यात आले असल्ह्याचे माह े

ऑर्सट, २०२१ वा त्यासमुािास सनद ानास येिे, अवैध व्यावसासयक र्ाळे 

हटसवण्याबाबत वािांवाि सांबांसधत सवभार्ाांकडे मार्िी करूनही अद्यापपयंत अवधै 

र्ाळे हटसवण्यात न येिे, याबाबत  ासनाने तातडीने किावयाची कायावाही व 

उपाययोिना. 

 डॉ. सितेंद्र आव्हाड (र्हृसनमााि मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी सचूने 

सांबांधीच्या सनवेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदसयाांना आधीच सवतरित केल्ह्या 

असल्ह्यामळेु मी ते सनवेदन आपल्ह्या अनमुतीने सभार्हृाच्या पटलावि ठेवतो. 

 तागलका सभाध्यक्ष : सनवेदन सभार्हृाच्या पटलावि ठेवण्यात आले आह.े  

(पे्रस : येथे सोबतचे सनवेदन िापावे.) 

यानांति श्री. चौधिी.... 
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श्री अब ूआिमी : अध्यक्ष महोदय, मानखदुा-स वािीनर्ि में टी-िांक् न पि 

एक फाईव्ह सटाि  ौचालय बनाने के सलए मैंने पिसम न माांर्ी, तो मझुे िवाब आया 

सक यह नो डेव्हलपमेंट झोन ह,ै यहाां पि पिसम न नहीं समलेर्ी. वहाां पि बडे़ बडे़ ६ 

र्ाले बन र्ए. िब मैंने इसकी स कायत की तो ६ र्ाले तोड़ सदए र्ए. एक सप्ताह में 

सफि से ८ र्ाले बन र्ए. इस बािे में मैंने सफि स कायत की, तो ५ र्ाले तोड़ सदए र्ए. 

असधकारियों ने िानबझुकि ३ र्ाले नहीं तोडे़. वे इांतिाि किते िह,े चाय पीते िह,े 

४.०० बिे तक समय सनकालते िह.े   ाम को ४.०० बिे कोटा का सटे आ र्या. 

अर्ली तािीख पि से न कोटा ने सटे खारिि कि सदया. उसके बाद इन लोर्ों ने मुांबई 

उपनर्ि के असतरिक्त सिलासधकािी (असतक्रमि) से सफि सटे ले सलया. सटे फौिन समल 

र्या. वह सटे भी दो सहअरिांर् में खारिि हो र्या. सफि इन लोर्ों ने िीआिसी कसमटी 

से, ॲसड नल कलेक्टि से सम्पका  सकया औि उन्होंने अर्ली तािीख पि सहअरिांर् 

लर्ायी, उसके बाद उन्होंने सफि इसे खारिि कि सदया. ये लोर् सफि से हाई कोटा र्ए. 

हाई कोटा से सफि सटे समल र्या. बाि बाि सटे खारिि हुआ. इस बािे में मझुे वहाां के िो 

भमूासफया ह,ै व ेमझुे एक बड़ी िकम दनेे के सलए आएां. मैंने उनको भर्ा सदया. वहाां के 

असधकािी औि पसुलस की समलीभर्त से िानबझुकि ये सटे सदया र्या ह.ै हमने बाि 

बाि सिला कलेक्टि औि मलुुांड के तहसीलदाि को इस बािे में बताया. कलेक्टि ने 

तहसीलदाि से कहा सक आप मानखदुा पसुलस सटे न में एक एफआईआि डाल 

दीसिए. तहसीलदाि ने पत्र सदया. लेसकन आि तक कोई एफआईआि नहीं हुआ. 

 अध्यक्ष महोदय, इसका सीधा सीधा मतलब यह ह ैसक इस बािे में पसुलस औि 

असधकारियों की समलीभर्त से बड़ी बड़ी िमीन पि कब्िा हो िहा ह.ै मेिी माांर् ह ैसक 

वहाां पि कोई सीसनयि ए.िी.पी. सनयकु्त सकया िाए. सिन लोर्ों ये बनाया ह,ै उनके 

नाम सब िानते ह.ै वे भमूासफया ह.ै उन पि एमआिटीपी काननू के तहत केस दिा होना 

चासहए औि इसको तोड़ने के सलए सिकाि का सितना खचाा हो िहा ह,ै क्या वह सािा 

खचा उनसे वसलू सकया िाएर्ा?   

अध्यक्ष महोदय, मेिा दसूिा प्रश्न यह ह ैसक हमािे यहााँ कुलाा सकै्रप ह.ै ३० साल 

के सलए िमीन सलि पि दी र्ई थी. वह सलि सन २००७ में खत्म हो र्ई.  
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श्री अब ूआिमी..... 

उन पि ३७ किोड़ रुपये का बकाया ह.ै सितनी िर्ह उनको दी र्ई थी, उससे कई र्नुा 

ज्यादा िर्ह वे इसतेमाल कि िह ेह,ै ऐसा कलेक्टि ने सलखा ह.ै वहाां पि इल्ह्लीर्ल 

काम होता ह.ै साबनू, तले औि सकै्रप का इल्ह्लीर्ल काम होता ह.ै इसके कािि वहाां 

पि हि साल आर् लर्ती ह.ै उससे िान औि माल का नकुसान होता ह.ै वहाां पि सलम 

की बड़ी आबादी ह.ै वहाां पि लोर् पिे ान होते ह.ै इस बािे में कई बाि बात की र्ई 

ह,ै लेसकन आि तक उस पि कुि भी काम नहीं हुआ. मेिी माांर् ह ैसक कुलाा सकै्रप की 

िर्ह तिुांत खाली किायी िाए औि िो पैसे बाकी ह,ै वह पैसे उनसे वसलू सकए िाए. 

ये सािे इल्ह्लीर्ल धांधे बांद सकए िाने चासहए. वह िर्ह सकसी अच्िे काम में लायी 

िानी चासहए. क्या मांत्री महोदय इस बािे में कोई कािावाई किेंर्े? वहाां पि बाऊां ड्री 

बनायी िानी चासहए. 

अध्यक्ष महोदय,  ांकिा कॉलोनी में सलम लॉडा ने बहुत सािी िर्ह पि कब्िा 

कि सलया औि बडे़ बडे़  ेड्स बनाए ह.ै मैंने सम्माननीय पालक मांत्री िी को फाईल 

औि फोटो भी सदए थे. उनको ७-८ लाख रुपये महीने का भाड़ा आता ह.ै उनके र्ुांडे 

वहाां पि बैठते ह.ै उस पैसे से र्ुांडार्दी, दादासर्िी होती ह,ै वहाां कोई िा नहीं सकता. 

मैंने स कायत की, कलेक्टि ने वहाां आदमी भेिा, सवसिट हुई, लेसकन आि तक कोई 

भी कदम नहीं उठाया र्या. इनके हौसले बलुांद ह.ै इन सब का सडमॉसल न तिुांत होना  

चासहए. क्या सिकाि इस बािे में कोई बांदोबसत किेर्ी? िो लोर् इस तिह से कब्िा 

किके र्ाले बना िह ेह,ै तो पसुलस को बलुाकि उन पि काननूी कािावाई किने के सलए 

कहा िाना चासहए. सितना भी सिकािी खचा सडमॉसल न के सलए होता ह,ै क्या वह 

उनसे वसलू सकया िाएर्ा ? 

र्ॉ.वजतेंद् आव्हार् : अध्यि महोदय, ही गोष्ट खरी आह ेकी सदर वठकाणी ६ 

गाळे होते.  त्यापैकी ४ गाळे पार्भन २ बाकी ठेिण्यात आले.  २ गाळे का बाकी 

ठेिण्यात आले हा खरा प्रश्न आह.े  कारण गाळे पार्ायर्े काम फार मोठे नसत ेकेिळ 

१५ वमवनटांमध्ये ह ेसिच गाळे पार्भन झाले असत.े  त्यामळेु या सिच बाबी संशयास्पद 

आहते.  त्याला स्टे घेण्यास िेळ दणेे, पोवलसांनी बंदोबस्त न दणेे, इत्यादी.   
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र्ॉ.वजतेंद् आव्हार्..... 

अशा ररतीनेर् मुंबई शहरामध्य ेइवलगल स्ट्रक्र्सच िाढत आहते.  इस कािावाई में िो 

भी असधकािी था, उसने ये धीमेपना क्यों सकया ? इसकी िाांच की िाएर्ी. उसकी 

सिम्मेदािी सफक्स की िाएर्ी औि काननू के तहत उस पि कािावाई की िाएर्ी.   

अध्यि महोदय, सदर ६ गाळे अत्यंत महत्त्िाच्या जागेिर आहते.  तेथे गाळे 

नसािेत कारण त्याच्या सिच आजबुाजभने रस्ते जात आहते.  ह ेगाळे बांधताना पढेु ि 

मागे असा दोन्ही बाजभंनी फं्रटेज घेण्यात आलेला आह.े  या प्रकरणी ए.जी. स्ित: उच्र् 

न्यायालयात शासनाच्या बाजभने उर्े राहतील, अशी व्यिस्था करण्यात यईेल. ये िो 

र्ाले ह ैवह तिुांत तोडे़ िाएांर्े. इनको बक् ा नहीं िाएर्ा. 

श्री अब ूआिमी : अध्यक्ष महोदय, कुलाा सकै्रप औि  ांकिा कॉलोनी का 

मामला ह.ै.. 

र्ॉ.वजतेंद् आव्हार् : अध्यि महोदय, सम्माननीय सदसय श्री अब ूआिमी िी, 

आपने िो लक्षवधेी डाली ह,ै उसमें कुलाा सकै्रप औि  ांकिा कॉलोनी का कोई उल्ह्लेख 

नहीं ह.ै वह अर्ि नािायि ह,ै इल्ह्लीर्ल ह,ै तो उसकी िानकािी एक लेटि हडे पि 

मझुे दीसिए. मैं उस पि "तिुांत कािावाई किो", ऐसा सलखकि सडपाटामेंट को भेिुांर्ा औि 

मैं खदु पीिे लर्कि उस पि कािावाई करुां र्ा. 

--------- 
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पॉइटं ऑफ इन्फॉमेशनबाबत 

कॅप्टन आि. तसमल सेल्ह्वन : अध्यक्ष महोदय, मिेा पॉई ांट ऑफ इन्फोमे न ह.ै 

कल िात को दो नर्िसेवक औि उनके सासथयों ने समलकि भाितीय िनता पाटी के 

वॉडा अध्यक्ष श्री दत्ता केलसुकि को मािा र्या. मािने के बाद दोनों नर्िसेवकों को रक 

टसमानल पसुलस सटे न में लेकि र्ए. उनको चाय-पानी सदया र्या. सिसने माि खाया, 

उस व्यसक्त की वैद्यकीय िाांच के बाद, मेसडकल सटीसफकेट के बाद, प्रोससिि के 

अनसुाि उसको िोड़ना चासहए. मेसडकल सटीसफकेट आने के पहले ही इन दोनों 

नर्िसेवकों को रक टसमानल पसुलस सटे न ने िोड़ सदया. सम्माननीय मांत्री श्री पाटील 

साहब सदन में बैठे ह.ै उन्होंने दो सदन पहले ही िवाब सदया था. नर्िसेवक हो, 

सवधायक हो, मांत्री हो या कोई भी हो, उनको िुट नहीं ह.ै पसुलस की कािावाई सब के 

साथ एक िैसी होर्ी. कल िात को भाितीय िनता पाटी के वॉडा अध्यक्ष के साथ 

अन्याय हुआ ह.ै इस बािे में सकसी पि भी एफआईआि दिा नहीं हुआ ह.ै  

अध्यक्ष महोदय, सन २०२० में भाितीय िनता पाटी का श्री सधवािी नामक 

एक व्यसक्त ह.ै.... 

तागलका सभाध्यक्ष (श्री सांजय गसरसाठ) : अभी की घटना के बािे में 

आपका िो पॉई ांट ऑफ इन्फोमे न ह,ै उस पि आप बोसलए.  

कॅप्टन आि. तसमल सेल्ह्वन : अध्यक्ष महोदय, ये बहुत महत्व का सवषय ह.ै 

भाितीय िनता पाटी.... 

तागलका सभाध्यक्ष (श्री सांजय गसरसाठ) : इसमें पाटी का सवाल नहीं ह.ै 

अभी आपका पॉई ांट ऑफ इन्फोमे न क्या ह ैवह बताईए. 

कॅप्टन आि. तसमल सेल्ह्वन : अध्यक्ष महोदय, इस बािे में एफआईआि दिा 

नहीं हो िहा ह.ै पसुलस बात नहीं सनु िही ह.ै 
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 तालिका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्यांनी पॉइटं ऑफ इन्फॉमेशनद्वारे िॉर्च 

क्रमांक १७३ र्े िॉर्च अध्यि श्री.दत्ता केळुसकर यांच्यािरील हल्ल्याबाबतर्ी 

मावहती विर्ारली आह.े  मंत्री महोदयांनी याबाबत मावहती घेऊन वनिदेन केल्यास 

बरे होईल. 

 श्री.वदलीपराि िळस-ेपाटील : अध्यि महोदय, ठीक आह.े 

--------- 
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पृ.शी.: मुंबई महापावलका हद्दीतील पी/उत्तर विर्ागार्े पी/पभिच 

आवण पी/पविम असे विर्ाजन करण्याबाबत. 

मु.शी.: मुंबई महापावलका हद्दीतील पी/उत्तर विर्ागार्े पी/पभिच 

आवण पी/पविम असे विर्ाजन करण्याबाबत सिचश्री 

ससुनल प्रभ,ू अतलु भातखळकि, सव.स.स. यांनी 

वदलेली लििेधी सभर्ना. 

 

 श्री.सवुनल प्रर्भ (वदरं्ोशी) : अध्यि महोदय, मी आपल्या अनमुतीने वनयम 

१०५ अन्िय े पढुील तातर्ीच्या ि सािचजवनक महत्त्िाच्या बाबीकरे् सन्माननीय 

नगरविकास मंत्रयांर्े लि िेधभ इवच्छतो आवण त्याबाबत त्यांनी वनिेदन करािे, अशी 

विनंती करतो. 

 "मुांबई उपनर्ििातील मुांबई महानर्िपासलकेच्या मालाड पवूा-पसिम येथील 

नार्रिकाांना, मलुभतू नार्िी सेवा-ससुवधा उपलब्ध व्हावी याकरिता सदांडो ीच्या 

सथासनक लोकप्रसतसनधींनी पत्रव्यवहाि करुन केलेल्ह्या पाठपिुाव्यानसुाि  ासन तथा 

मुांबई महापासलकेने पी/उत्ति सवभार्ाच्या सवभािनास सन २०१९ मध्ये मान्यता 

दऊेनही अद्याप पी/पवूा आसि पी/पसिम अ ी महापासलकेची सवतांत्र प्रभार् कायाालये 

सरुु न झाल्ह्याची बाब सदनाांक २२ फेिवुािी, २०२२ िोिी सनद ानास येिे, यामळेु 

मालाड पवुा-पसिम भार्ातील नार्रिकाांची प्र ासकीय कामे आसि नार्रिांकाना 

मलुभतू, सेवा-ससुवधा प्राप्त किण्यास अद्यापही अडचिीचे होऊन त्रासदायक ठित 

असिे, पी/उत्ति सवभार्ाचे पी/पवूा आसि पी/पसिम असे सवभािन करुन, दोन सवतांत्र 

कायाालयाकरिता दोन इमािती, आवश्यक असधकािी व कमाचाऱयाांची नवीन पद े

सनसमाती करुन व त्याकरिता आवश्यक सनधीची पासलकेच्या बिेटमध्ये तितदू, 

कायाालय सरुु कििेबाबतचा प्रसताव सादि होऊनही अद्याप सथापत्य ससमती 

(उपनर्िे)/सवधी ससमती याांची मान्यता समळु न  कल्ह्याने सदिहु प्रभार् कायाालय 

सवभािनाचे दोन वषेपासनु प्रलांसबत असल्ह्याची र्ांभीि बाब सनद ानास येिे, सवभार् 

कायाालयाच्या इमाितीची व्यवसथा कििेबाबत तसेच इमाितीची िार्ा उपलब्ध 

होऊन प्रभार् कायाालय सरुु कििेबाबत काय कायावाही केली आह,े  
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श्री.सवुनल प्रर्भ..... 

अद्याप याचा खलुासा  ासनाकडून किण्यात न येिे, तसेच वॉडा सवभािनासाठी 

सनधीची तितदु केली नसल्ह्यामळेु मालाड (पवूा) भार्ातील नार्िीकाांना र्ेल्ह्या दोन 

वषांपासनू नवीन वॉडापासनू वांसचत िहावे लार्िे, सदिहु सवभािनाचे प्रलांसबत 

प्रसतावास महापासलकेच्या सांबांधीत असधकािी वर्ााकडून कायावाही किण्यास झालेले 

दलुाक्ष, यामळेु मालाड पवूा-पसिम भार्ातील लाखो सवासामान्य नार्रिकाांची झालेली 

व होत असलेली प्रचांड र्ैिसोय,याबाबत  ासनाने तातडीने किावयाची कायावाही व 

उपाययोिना." 

 श्री.प्राजक्त तनपरेु (नगरविकास राज्यमंत्री) : अध्यि महोदय, लििेधी सभर्ने 

संबंधीच्या वनिेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्यांना आधीर् वितररत केल्या 

असल्यामळेु मी त ेवनिेदन आपल्या अनमुतीने सर्ागहृाच्या पटलािर ठेितो. 

 तालिका सभाध्यक्ष : वनिेदन सर्ागहृाच्या पटलािर ठेिण्यात आले आह.े 

 

 

(पे्रस : येथे सोबतर्े वनिेदन छापािे.) 
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 श्री.सवुनल प्रर्भ : अध्यि महोदय, लििेधी सभर्नेच्या अनषुंगाने मंत्री 

महोदयांनी वदलेल्या उत्तरालार् माझी हरकत आह.े   

 अध्यि महोदय, बहृन्मुबंई महानगरपावलकेतील पी/उत्तर विर्ागार्े विर्ाजन 

पी/पभिच आवण पी/पविम करण्यासाठी महानगरपावलकेने वदनांक २७.०१.२०२२ रोजी 

प्रस्ताि मंजभर केला.  मागील पार् िषाांपासभन याबाबतर्ी प्रवक्रया सरुु आह.े  प्रवक्रया 

सरुु करण्यासाठी पत्र दणे्यापासभन महापावलकेर्ा प्रस्ताि आल्यानंतर सवमतीमध्य े

मंजभर होणे, त्यािर अवर्प्राय येण,े सिच प्रशासकीय बाबींर्ी पभतचता होऊन नगरविकास 

विर्ागार्ी मान्यता वमळण ेया सिच बाबींर्ा यामध्य ेसमािेश होतो. 

 अध्यि महोदय, पी/उत्तर विर्ागार्े दोन विर्ागांमध्ये विर्ाजन करण्यामागर् े

कारण मी या वनवमत्ताने सांगभ इवच्छतो.  या विर्ागामध्ये एका बाजभला सन्माननीय 

सदस्य श्री.अतलु र्ातखळकर यांर्ा ि दसुऱया बाजभला माझा मतदारसंघ आह.े  

पी/उत्तर विर्ागार्ी लोकसंख्या समुारे ७ लाखांच्या आसपास असभन तेथे समुारे ५ 

लाख मतदार आहते.  त्यामळेु एिढया मोठया अिाढव्य प्रर्ागार्े दोन र्ागांमध्ये 

विर्ाजन झाले तर नागररकांना र्ांगल्या प्रकारे सेिा-सवुिधा दतेा येतील.  आपण 

दखेील संर्ाजीनगर महानगरपावलकेमध्य े नगरसेिक म्हणभन काम केलेले आह.े  

त्यामळेु नागररकांच्या अपेिा आपण जाणता.  ॲसेसमेंटर्े वबल, पाणी वबल, दकुाने 

ि आस्थापनांर्े परिाने, जन्म-मतृ्यभ दाखले, इत्यादी सेिा-सवुिधा घराच्या जिळ 

असल्या पावहजेत, असे नागररकांना िाटत असत.े  आज अनेक सवुिधा ऑनलाईन 

झाल्या असल्या तरीही अनेक गोष्टी वफवजकली जाऊन कराव्या लागतात.  त्यामळेु 

िॉर्चर्ी वनवमचती होणे गरजेर्े आह.े  हा १९ नगरसेिकांर्ा िॉर्च आह.े  त्यामळेु त्यार् े

विर्ाजन झाले पावहजे, अशी आमर्ी मागणी होती. 

 अध्यि महोदय, िॉर्चर् े विर्ाजन झाल्यानंतर अथचसंकल्पीय तरतभद करणे, 

प्रशासकीय कामकाजासाठी पदवनवमचती करणे ि िॉर्चसाठी जागरे्ी व्यिस्था 

करण्यार्ी जबाबदारी महानगरपावलकेर्ी होती.  परंत ु प्रशासनाकर्भन दणे्यात 

आलेल्या उत्तरामध्ये निीन जागा सरु्विण्यात आलेली आह.े  त्यामध्ये नमभद केले 

आह ेकी,  
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श्री.सवुनल प्रर्भ..... 

"नवीन पी/पवूा सवभार्ासाठी सवतांत्र इमाितीची व्यवसथा सीटीएस क्रमाांक ५५८/बी त े

५५८/बी-१ ते ४० या बहृन् मुांबई महापासलकेच्या मालमत्तेमध्ये प्रसतासवत झोपडपट्टी 

पनुवासन प्रकल्ह्पात किण्याचे प्रसतासवले आह.े" 

यानांति श्री.धमुाळे..... 
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श्री. सनुील प्रभ.ू. 

याबाबत आनांद आह.े  आपि मासहती घ्यावी.  माझ्या मासहतीप्रमािे याची मासहती 

घेतली असेल ति याला ३-४ वषे लार्तील.  पि ३-४ वषांनी या वॉडार्े विर्ाजन 

होऊन पनु्हा या सिच लोकांना मालार् पविममध्य ेअसलेल्या जनु्या िॉर्च ऑवफसमध्य े

या सिच कामांसाठी जाि ेलागले.  गेल्या ५ िषाचत लोकप्रसतसनधी आसि नर्िसेवक 

याांनी केलेल्ह्या मेहनतीचा फायदा काय आह.े ही एसआिएची इमाित तयाि होऊन 

आपल्ह्याला ताब्यात समळण्यासाठी ३ वषे लार्तील.  पि तोपयंत प्र ासनाची 

िबाबदािी अ ी आह ेकी, पी पवूा ह ेकायाालय बिेट तितदू, प्र ासकीय व्यवसथा 

आसि िार्ा सकती सदवसामध्ये समळिाि, ह ेसाांर्िे आपि र्ििेचे होते.  पिांत ुत्याला 

लाांब लाांब आसि र्ोल र्ोल असे िे उत्ति सदलेले आह े ते हिकत घणे्यासािख े

असल्ह्यामळेु मी त्यावि हिकत घेतली होती. सन्माननीय सदसय श्री. अतलु 

भातखळकि याला पासठांबा दतेीलच, अ ी मला अपेक्षा आह.े म्हिनू आपि 

पीठासनावरुन आद े द्यावेत की, येिाऱया सकती सदवसात आपि ह ेपी पवूा वॉडा 

कायाालय आपि महापासलका प्र ासनाच्या वतीने सरुू किण्यात येईल.   

अध्यक्ष महोदय, आि िोिी ते कायाालय तात्पिुत्या सवरुपात सरुू करु आसि 

त्यासाठी िार्ा क ा पध्दतीने उपलब्ध होतील ते तपासनू घेऊ आसि िेव्हा 

आपल्ह्याला कायम सवरुपी कायाालय उपलब्ध होईल तेव्हा ह ेसांपिूा कायाालय तेथे 

स फ्ट करु.  पिांत ुआता सवभािन झाल्ह्यानांति ह ेकायाालय सकती सदवसात सरुू होिाि 

यासांबांधी नर्िसवकास मांत्रयाांनी मासहती सदली तिच ही लक्षवेधी या सभार्हृात 

उपससथत करुन आसि या सभार्हृाचा वेळ घेऊन सादि केल्ह्याबद्दल त्याला न्याय 

समळेल, असे माझे मत आह.े  म्हिनू यावि मांत्री महोदयाांनी उत्ति द्यावे. 

श्री. प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, ह ेखिे आह ेकी, हा वॉडा पवूा पसिम खपू 

मोठ्या प्रमािात सवसतािलेला आह.े  मधनू पसिम िेल्ह्वेची लाईन दखेील िाते.  

त्यामळेु मालाडमध्ये पवूा आसि पसिम या दोन भार्ाांमध्ये हा सवभार्लेला वॉडा आह.े  

एका बािलूा ऑसफस असल्ह्यामळेु दसुऱया बािचू्या नार्रिकाांना येथे िाण्यासाठी 

वेळ लार्तो, ह ेसन्माननीय सदसयाांनी साांसर्तले ते खिे आह.े  सन्माननीय सदसयाांनी  
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श्री. प्रािक्त तनपिेु.. 

ज्या तडफेने आसि तळमळीने त्याांच्या मतदाि सांघातील नार्रिकाांची भावना या 

सठकािी व्यक्त केली आह.े  त्यामळेु लोकाांना येण्या-िाण्यासाठी होिािा त्रास, त्या 

वॉडाची मोठी असलेली भौर्ोसलक िचना, मधनू िेल्ह्वे लाईन िािे या सवा बाबी 

सवचािात घेता सदनाांक २७.१.२०२२ िोिीच्या महापासलकेच्या ठिावानसुाि दोन पी 

पवूा आसि प ूपसिम असे दोन वॉडा मांििू झालेले आहते.  पिांत ुनसुते वॉडा मांििू होऊन 

उपयोर् नाही, ही त्याांची भावना अत्यांत िासत आह.े त्या दृष्टीने येिाऱया कालावधीत 

पसिममेधील कायाालयाचे सवभािन होऊन पवूा भार्ात एक नवीन कायाालय व्हावे, 

अ ी त्याांची भावना आह.े त्यामळेु उत्तिाला दखेील त्याांनी हिकत घेतली आह.े  

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसयाांनी सदलेल्ह्या मासहतीनसुाि िि या 

एसआिए प्रकल्ह्पाला प्रत्यक्षात ३-४ वषे लार्िाि असतील, त ी  क्यताही वाटते.  

त्यामळेु महापासलका प्र ासनाला आद े दणे्यात येतील की, पी पवूा भार्ामध्ये 

महापासलकेच्या कोित्या तिी इमाितीत ह े चालसविे  क्य आह े काय सकां वा 

महापासलकेला कुठे तिी अमेसनटीची िार्ा समळाली असेल ति तेथे ह ेसरुू कििे  क्य 

आह ेकाय, याबाबतच्या सवा  क्यता येत्या २ मसहन्यात तपासनू पनु्हा एकदा ज्या 

सन्माननीय सदसयाांनी लक्षवेधी सचूना माांडली आह े त्या दोन्ही सन्माननीय 

सदसयाांसमवेत बैठक घेऊन ज्या ज्या  क्यता आहते त्या एक्सप्लोअि करुन ज्या 

िार्ाांचे पयााय समोि येतील ते आपल्ह्या दोघाांसमवेत बैठक घेऊन सनिाय घेण्यात 

येईल. येत्या २ मसहन्यात ही बैठक घेण्यात येईल.  इतिही त्या वॉडाचे िे बिेट 

अथासांकल्ह्पीत झाले असेल त्याचे उसचत पध्दतीने सवभािन कििे सकां वा पद सनमााि 

कििे या बाबी येत्या ६ मसहन्यात किण्याचे महापासलकेला आदसे त किण्यात येईल. 

श्री. अतलु भातखळकि : अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांनी उत्तिामध्ये असे 

म्हटले आह ेकी, "ती अथासांकल्ह्पीय तितदू किण्याची कायावाही सवतांत्रपिे किण्यात 

येिाि आह.े"  ही कायावाही पी उत्ति/पवूा सवभार्ासाठी असेल.  मळूात २ वषाापवूी मी 

सदनामध्ये सवचािलेल्ह्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तिातनू पी नॉथाचे पवूा आसि पसिम असे २ 

वॉडा कििाि असे मान्य केले आह.े  त्यानांति बिेटमध्ये तातडीने ५ कोटी रुपयाांची  
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श्री. अतलु भातखळकि.. 

तितदू या सवा कामाांकरिता केली होती.  या उत्तिामध्ये असेही नमदू आह ेकी, माननीय 

आयकु्ताांच्या अध्यक्षतेखाली ससमती र्ठीत केली आह.े  आता ही ससमती क ाकरिता 

सनमााि केली, ह ेमला काही कळले नाही.  एक नवीन वॉडा सनमााि झाला की प्रत्येक 

वॉडासाठी सकती प्रकािची पद ेअसावीत ह े महापासलकेमध्ये ठिलेले आह.े  त्यात 

वेर्ळे काय ठिवायचे आह.े  फसनाचि कसे असावे यासाठी महापासलका आयकु्ताांच्या 

अध्यक्षतेखाली ससमती र्ठीत किायची काय, म्हिनू माझे २ सपेसससफक प्रश्न आहते.  

आता अथासांकल्ह्पीय तितदू झाली आह.े  मांत्री महोदयाांनी उत्ति सकािात्मक दणे्याचा 

प्रयत्न केला.  पि ते म्हिाले की, ही बैठक २ मसहन्यात घेऊ.  मी त्याांना साांर् ूइसच्ितो 

की, ही बैठक १५ सदवसात घ्यावी.  पद सनसमाती २ मसहन्यात झाली पासहिे.  दसुिे 

म्हििे आम्ही एसआिएच्या योिनेमधील आम्ही िी िार्ा प्रसतासवत केली होती ती 

होईल तेव्हा होईल.  पि तोपयंत काही िार्ा तेथील सवधानसभा सदसय म्हिनू 

श्री.सनुील प्रभ ूआसि लर्तच्या सवभार्ातील सवधानसभा सदसय म्हिनू मी काही 

िार्ा महापासलकेला ऑलिेडी सचूसवलेल्ह्या आहते.  त्यामळेु त्या सठकािी या वॉडाच े

तात्पिुते कायाालय सरुू किण्याचा महापासलकेला आपि आद े दिेाि आहात काय 

असे माझे २ सपेसससफक प्रश्न आहते.  

श्री. प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, मी ऑलिेडी या प्रश्नाला उत्ति सदलेले 

आह.े  आपि काही िार्ा सचूसवल्ह्या ह े मला मासहती नव्हते.  पिांत ु मी मघा ी 

सचूसवले होते की, लर्चे ज्या काही िार्ा उपलब्ध असतील त्या एक्सप्लोअि किा 

आसि त्याच्या आढाव्यासाठी म्हिनू ही बैठक घणे्याचे ठिसवले आह.े  म्हििे आपि 

ज्या सचूना सदल्ह्या आहते त्याांचे पालन झाले की नाही याचा आढावा घणे्यासाठी २ 

मसहन्याांनी ही बैठक ठेवली आह.े असधकाऱयाांना लर्ेच सचूना केल्ह्या आहते की, पवूा 

भार्ामध्ये अिनू कोिकोित्या िार्ा महापासलकेच्या आहते सकां वा नसतील ति 

अमेसनटीमधनू काही िार्ा आल्ह्या असतील ति त्या बघा आसि उद्यापासनू ह ेकाम 

सरुू किण्याच्या सचूना सदल्ह्या आहते.   त्याचा आढावा घेण्याकरिता आपि दोन्ही 

सन्माननीय सदसयाांच्या उपससथतीत ही बैठक होईल.   
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श्री. योर्े  सार्ि : अध्यक्ष महोदय, न.भ.ूक्र. ५५८/बी आसि ५५८/बी-१ ते 

४० पयंत येथे सांपिूा एसआिए योिना िाबसवली िािाि आह.े  िेव्हा या सठकािच्या 

झोपड्या खाली कििाि आहात तेव्हा एसआिए प्रासधकििाला सिकाि म्हिनू 

तातडीने ससूचत कििाि आहात काय की िेथे झोपड्या आहते त्या आधी खाली 

किण्यात याव्यात की िेथे महापासलकेचे नवीन कायाालय बाांधण्यात येिाि आह.े  

आपि िि ही िार्ा सनसित केली असेल ति त्या िार्ेविील झोपड्या खाली 

किण्याबाबत आपि सिकाि म्हिनू एसआिएला सनद े दिेाि आहात काय, हा माझा 

पसहला प्रश्न आह.े  आसथापना सचूी तयाि असते.  त्याला वेर्ळे काही किण्याची 

आवश्यकता नाही.  त्याला बिेट तितदू किा... त्यामळेु न.भ.ूक्र. ५५८/बी आसि 

५५८/बी-१ ते ४० येथे एसआिए योिना िाबसवली िािाि असल्ह्याने तेथील झोपड्या 

खाली करुन तेथे नवीन वॉडा ऑसफस सनमााि केल्ह्यानांतिच त्या सवकासकाला पढुील 

कामाची सी.सी. समळेल असे सनद े आपि एसआिए ॲथॉरिटी आसि सक्षम 

प्रासधकािी याांना दिेाि आहात काय ?  

 श्री. प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, कदासचत ह े क्य होिाि नसेल ति मी 

आधीच साांसर्तले की, इति दखेील पयााय तपासनू पहावेत.  कार्दावि आपल्ह्याला 

ते कधी कधी  क्य वाटते.  आपि साांसर्तल्ह्यानसुाि मी सांबांसधत एसआिएच्या 

सी.ओ.ला ह ेलर्चे किण्याचे सनद े दतेो.  पिांत ुह ेपॅ्रक्टीकली  क्य होिाि नसेल ति 

मी मघा ी उत्तिात साांसर्तल्ह्यानसुाि इतिही पयााय आपि तपासनू पाहिाि आहोत. 

 श्री. योर्े  सार्ि : अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदय सकािात्मक उत्ति दते आहते.  

पि मी त्याांना साांर् ू इसच्ितो की, ही िमीन महापासलकेने प्रसतासवत केली आह.े  

त्यामळेु तेथील झोपडपट्टी उठसवली तिच ते  क्य आह.े  इति तेथे कोित्याही िार्ा 

उपलब्ध नाहीत सकां वा अमेसनटीच्या िार्ा उपलब्ध नाहीत.  कािि मी तेथे १९३८ 

पासनू म्हििे माझ्या िन्मापासनू िाहतो.  त्यामळेु तेथे इति कोितीही िार्ा स ल्ह्लक 

नाही.  त्यामळेु आपि सनवेदनात नमदू केलेल्ह्या िसमनीच्या स.नां.वि नवीन वॉडा 

ऑसफस प्रसतासवत असल्ह्याने पसहल्ह्याांदा त्या झोपड्या खाली केल्ह्या िातील, अस े

सनद े आपि महापासलकेला दणे्यात यावेत.  
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 श्री. प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, मी सन्माननीय सदसयाांना साांर् ूइसच्ितो 

की,  ासन या बाबतीत अत्यांत सकािात्मक आह.े  आम्ही ति तसे सनद े दऊे.  पिांत ु

पॅ्रक्टीकली िि तेथे अिनू काही अडचिी आल्ह्या ति इति ऑप् न आहते.  त्यामळेु 

िि काही किायचे असेल ति पसहल्ह्याांदा ह ेकिावे, असे सनद ेा दणे्यास काही अडचि 

नाही.   

 श्री. सदलीप लाांडे : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री. सनुील प्रभ ूयाांनी 

मांत्री महोदयाांचे लक्ष वधेले आह.े  त्या अनषुांर्ाने माझ्या सवभार्ातील एल वॉडाच े

सवभािन करुन एल उत्ति आसि एल दसक्षि असे २ सवभार् किण्यात यिेाि आहते.  

मी आपल्ह्या माध्यमातनू मांत्री महोदयाांना सवनांती कितो की, ज्याप्रमािे सन्माननीय 

सदसय श्री. सनुील प्रभ ूयाांनी सचूना माांडली की र्ेली अनेक वषे  ासनाचे आसि 

महापासलकेचे याकडे दलुाक्ष आह.े  अ ाच प्रकािे माझ्या सवभार्ाकडे दलुाक्ष होऊ नये 

मांत्री महोदयाांनी एल सवभार्ातील एल उत्ति आसि एल दसक्षि असे प्रभार् सनमााि 

किण्याच्या दृष्टीने तातडीने बैठक घ्यावी.  पढुील मसहन्यात या सवषयासांबांधी बैठक 

आयोसित किावी, अ ी मांत्री महोदयाांना माझी सवनांती आह.े 

यानांति श्रीमती कोळसर्िे.. 
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श्री. प्राजक्त तनपरेु : अध्यि महोदय,सदरर्ा प्रश्न हा लििेधी सभर्नेर्ा विषय 

नसला तरी दखेील सन्माननीय सदसयाांची भावना लक्षात घेऊन यासांबांधी बैठक 

घेण्यात येईल.  

 श्री िईस  ेख : अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदसय औि भतूपवूा महापौि श्री 

ससुनल प्रभ ूिी ने िो प्रश्न उठाया ह,ै िब सम्माननीय सदसय श्री ससुनल प्रभ ूिी महापौि 

थे, तब से यह प्रसताव चचाा के सलए ह.ै मेिा प्रश्न यह ह ैसक रिऑर्ानाईिे न ऑफ 

वॉडा के सलए बीएमसी के अांडि में एक ससमसत बनी ह.ै क्या यह बात सही ह ै ? 

सम्माननीय सदसय श्री सदलीप लाांडे िी ने सिस तिह से "एल" वॉडा का सवषय सलया. 

उसी तिह "ए,बी,ई" वॉडा औि तमाम वॉडा के इश्य ूह.ै उस ससमसत की रिपोटा को आप 

क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कि िह ेह?ै  क्या आप आश्वासन देंर्े सक िो रिऑर्ानाईिे न 

ऑफ वॉडा के अांदि बीएमसी के माध्यम से सिस रिपोटा को आयकु्त की मान्यता ह,ै 

क्या वह पिूी इम्प्लीमेंट होर्ी ?  तासक "एल, ए, बी, ई औि पी"  वॉडा को भी न्याय 

समल सके. क्योंसक ये मदु्दा सम्माननीय सदसय श्री ससुनल प्रभ ूिी महापौि थे, तब से ये 

सवषय चचाा में ह.ै  

श्री. प्राजक्त तनपरेु : अध्यि महोदय, आिचा सवषय तसा नाही. कािि हा 

सवषय पी/वॉडा पिुताच मयाादीत आह.े याबाबत बैठक घेण्याची आवश्यकता नाही. 

त ी ससमती सथापन झाली होती. त्या ससमतीच्या अहवालावि काय किायचे हा 

सवषय महापासलकेचा  आह.े  

ॲर्.  आवशष शेलार : अध्यि महोदय,सन्माननीय सदसय श्री. सनुील प्रभ ू

याांच्या लक्षवधेी सचूनेवि उत्ति आलेले नाही. पिांत ुसन्माननीय सदसय श्री. योर्े  

सार्ि याांचे बोलिे िेकॉडावि चकुीचे िाऊ नये यासाठी मी त् याांना सवनांती कििाि आह.े 

ते म्हिाले माझा िन्म सन १९३८ पासनू आह.े त्याांचे वय ८४ वषा आह.े 

तागलका सभाध्यक्ष(श्री. सांजय गशरसाट) :   आपि सवा सन्माननीय 

सदसय सकती वषाापासनू िाहता सकां वा िन्म कधीचा आह ेहा सवा सवषय काय सरुु 

आह?े सन्मानीनय सदसय ॲड. आस ष  ेलाि आपल्ह्याला यातनू नेमके काय 

ठिवायचे आह.े 
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ॲर्.  आवशष शलेार : अध्यि महोदय, सन्मानीय सदसय श्री. िईस  ेख याांनी 

िो प्रश्न सवचािला त्याबाबत माननीय मांत्रयाांनी साांसर्तले की, हा सवषय सांबांधीत नाही. 

हा माझा पी/उत्ति, पवूा आसि पसिमबाबत आह.े पिांत ुपिूा मुांबईचे िोपयंत रिवकी ांर् 

होिाि नाही तोपयंत पी/उत्ति दखेील बदलेल. त्याांनी म्हटलेली बाब यासाठी खिी 

आह ेकी, डीएमसीच्या अांतर्ात ऑर्ानायसझांर् द वॉडा िसे ग्रामीि भार्ात तहससल 

कयाालय नेहमीसाठी आह.े तसेच वॉडा कायाालय मुांबईतील िन प्रसतसनधींसोबतच 

सामान्य नार्रिकाांसाठी आह.े  सपण्याच् या पाण्याचे सबल, मालमत्ता कि तसेच  ॉप 

ॲन्ड इसटॅसब्ल मेंटसाठी तसेच िन्माचा दाखला, मतृ्यचुा दाखला घेण्यासाठी दखेील 

इथेच सतथेच िावे लार्ते. त्यामळेु ह ेकायाालय त्यासाठी आवश्यक असे कें द्र आह.े 

त्यामळेु आपि पी/उत्तिसाठी कयाालय दते असले तिी दखेील मुांबईतील पिूा 

कायाालयाची िी िचना झाली आह ेती समानतेच्या आधािावि आह ेअसे कोिी 

धाडसाने म्हि ू किाि नाही. कािि ती असमानतेच्या आधािावि झाली आह.ेयाचा 

अथा आमच्याकडे तहससल कायाालयाचे कें द्र,े सटॅम्प ड्यटुीच्या िेडी िेकनिचे सका ल, 

पोलीस सटे नचा सवभार्, रासफक पोसलसाांचा सवभार्, एरिया ऑफ सक्वअेि 

सकलोमीटि, लोकसांख्या ह ेसवा पॅिामीटसा आहते.  

अध्यक्ष महोदय, आिचा सवषय हा पी/ उत्तिसाठी मयाासदत असल्ह्यामळेु आि 

ठोस उत्ति दतेा येिाि नाही ह ेमला मान्य आह.े पिांत ुया सनसमत्ताने मुांबईकि नार्रिकाांना 

आपल्ह्या माध्यमातनू एक सदलासा समळेल. यासाठी इथे बसलेल्ह्या कोिाचाही हिकत 

नाही. पिूा मुांबईच्या सवा सवभार् कायाालयाांचे सवा परिमानाांचा सवचाि घेऊन 

समानतेच्या आधािावि रिऑर्ानायझे न किण्याचे काम महानर्िपासलकेमध्ये सरुु 

आह.े त्याच्या रिसव्हवची बैठक आपल्ह्याकडे एक मसहन्याच्या आत घेण्यात येईल 

काय ?  

श्री. प्राजक्त तनपरेु : अध्यि महोदय, होय, बैठक घेण्यात येईल.  

------- 
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िक्षवेधी सूचनेसंबंधी 

तालिका सभाध्यक्ष  :  आिच्या कामकािपसत्रकेत सव ेष बैठकीमध्ये 

द ासवण्यात आलेल्ह्या क्र. ७ व ८ च्या लक्षवेधी सचूना माननीय मदत व पनुवासन 

मांत्री याांच्या सवनांतीवरुन पढेु ढकलण्यात आल्ह्या आहते.  

------ 
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पृ. शी.: अनदुानाकरिता मार्ण्या 

मु. शी.: सन२०२२-२०२३च्या अनदुानाकरिता मार्ण्या: 

   १) सामासिक न्याय व सव ेष सहाय्य सवभार्  

     (२) वैद्यकीय स क्षि व औषधी द्रव्ये  सवभार् 

                      (३) आसदवासी सवकास सवभार् 

                      (४) इति मार्ास बहुिन कल्ह्याि सवभार् 

तागलका सभाध्यक्ष : आता १) सामासिक न्याय व सव ेष सहाय्य सवभार् 

२) वैद्यकीय स क्षि व औषधी द्रव्ये  सवभार् ३) आसदवासी सवकास सवभार् ४) )इति 

मार्ास बहुिन कल्ह्याि सवभार् म्हििे मार्ण्या क्रमाांक एन-२, एन-३, एन-४, एन-

५, एन-६, एन-७, एन-८, एस-१, एस-२, एस-३, एस-४, एस-५, टी-२, टी-३, टी-४, 

टी-५, टी-६, टी-८, टी-९, टी-१०, टी-११, झेडिी-२, झेडिी-३, झेडिी-४, झेडिी-

५ चचेला घेण्यात येतील. या मार्ण्याांचा तप ील कायाक्रमपसत्रकेबिोबि सवतरित 

केला आह.े 

( पे्रस : येथे सोबत िोडलले मार्ण्यासांबांधीचे िोडपत्र िापावे ) 
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तागलका सभाध्यक्ष : आता १) सामासिक न्याय व सव ेष सहाय्य सवभार् 

२) वैद्यकीय स क्षि व औषधी द्रव्ये  सवभार् ३) आसदवासी सवकास सवभार् ४) )इति 

मार्ास बहुिन कल्ह्याि सवभार् या सवभार्ाांच्या मार्ण्या चचलेा घेण्यात येतील. 

सवभार्ाांच्या मार्ण्याांचा तप ील व सवीकृत कपात सचूनाांची यादी सदसयाांना 

टपालखिाद्वािे सवतरित किण्यात आली आह.े कपात सचूना न माांडता मान्य किण्यात 

आलेल्ह्या कपात सचूनाांची उत्तिे मा. मांत्री महोदयाांच्या सवाक्षिीने तीस सदवसाांच्या 

कालावधीत सदसयाांना पाठसवण्याची प्रथा माह े िलैु, २०१० पासनू मान्य झाली 

असल्ह्यामळेु आता कोिीही कपात सचूना माांडिाि नाही असे मी र्हृीत धितो. या 

चचेसाठी चचाािोधापयाात वेळ दणे्यात येईल. त् यापैकी सत्तारुढ पक्षास सांबांसधत 

मांत्रयाांच्या उत्तिासह सनम्मा वेळ व सविोधी पक्षास सनम्मा वेळ दणे्यात येईल. सदसय 

वेळेचे बांधन पाळून मला सहकाया कितील, अ ी मी अपेक्षा कितो. आता चचलेा 

सरुुवात होईल. 
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ॲर्. आवशष शेलार : अध्यि महोदय, आता अथासांकल्ह्पातील अनदुानाच्या 

मार्ण्याांवि चचाा सरुु किण्यात येत आह.े त्यासांबांधी सन्माननीय सदसय प्रा.डॉ. 

अ ोक उईके बोलिाि आहते. पिांत ुसामासिक न्याय व सव ेष सहाय्य मांत्री, माननीय 

आसदवासी सवकास सवभार् मांत्री, माननीय इति मार्ास बहुिन कल्ह्याि सवभार् मांत्री 

सभार्हृामध्ये उपससथत नाहीत. आि चाि सवभार्ाांची चचाा आह ेतिी दखेील तीन 

सवभार्ाचे मांत्री उपससथत नाहीत.  मर् सन्माननीय सदसय काय चचाा कििाि आसि 

कोि मदु्द े सलहून घेिाि आहते. त्यामळेु आपि सभार्हृ तहकुब किाव.े कािि मी 

कोित्याही सवभार्ाचे नाव न घेता साांर्तो की, एकही माननीय मांत्री ह ेसवषय र्ाांभीयााने 

घेत नाहीत. अध्यक्ष महोदय, आपि या खचुीवि बसले आहात म्हििे िाम ास्त्री प्रभ ू

या भसूमकेमध्ये बसलेले आहात. त्यामळेु माननीय मांत्रयाांना त्याची समि बसली 

पासहिे. आिच्या मार्ण्याांमध्ये ओबीसीच्या आिक्षिाचा सवषय आह.े  पिांत ु त्या 

सवभार्ाचे माननीय मांत्री सभार्हृात उपससथत नाहीत. आमच्या समािातील सवाात 

िासत मदतीची आवश्यकता असिाऱया अ ा आसदवासींच्या सवषयावि चचाा होत 

असताना त्या सवभार्ाच्या बाबतीतील चचेसाठी कोिीही मांत्री उपससथत नाहीत. 

त्यामळेु आपि १० समसनटाांसाठी सभार्हृ तहकूब किावे,अ ी आमची सवनांती आह.े 

माननीय सांसदीय कायामांत्री  सभार्हृात उपससथत झाले आहते ति आपि त्याांना समि 

द्यावी. फुले- ाहू-आांबेडकि याांचे नाव घेऊन आपि सामासिक न्यायाची लढाई 

लढतो ति सामासिक न्याय या सवषयाविील प्रश्नाांना काही महत्त्व आह ेसकां वा नाही ? 

कािि सामासिक न्याय मांत्री सभार्हृात उपससथत नाहीत. दोन्ही बािचु्या सन्माननीय 

सदसयाांच्या मार्िीप्रमािे आपि १० समसनटाांसाठी सभार्हृ तहकूब किावे.  अध्यक्ष 

महोदय, आपल्ह्याकडून आमची अपेक्षा आह ेआपि आम्हाला न्याय द्यावा. माननीय 

मांत्रयाांना आपि पाठी ी घाल ूनका.  

तागलका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदसय ॲड. आस ष  ेलाि आपि 

साांर्ता त्याप्रमािे इथे सनयम लार् ू होत नाही कािि दोन सवभार्ाचे कॅसबनेट मांत्री 

सभार्हृामध्ये उपससथत आहते. त्यामळेु आपि असा सवषय माांडू नका. आिखी 

काही वेळ लक्षवेधी सचूना चालेल या अपेके्षने काही माननीय मांत्री बाहिे र्ेले होते. 

पिांत ुआता सवांना सनिोप दणे्यात आले आहते. सन्माननीय सदसय प्रा.डॉ. अ ोक  
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तागलका सभाध्यक्ष.... 

उईके याांचे ५ समसनटे बोलिे होईपयंत माननीय मांत्री सभार्हृात येतील तसेच आता 

माननीय सामासिक न्याय मांत्री आलेले आहते. ५ समसनटाांमध्ये माननीय मांत्री 

सभार्हृात आले नाहीत ति त्यानांति आपि सनिाय घेऊ.  

श्री. योर्े  सार्ि : अध्यक्ष महोदय, माझा कायापद्धतीसवषयक मदु्दा आह.े 

सन्माननीय सदसय प्रा.डॉ अ ोक उईके ह ेआसदवासी सवभार्ाचे मांत्री होते ते या 

सवषयावि बोलतीलच. सिथे १० ते १२ हिाि कोटी रुपयाांच्या अथासांकल्ह्पाविील 

अनदुानाच्या मार्ण्याांवि चचाा आह.े आसदवासी सवभार्ाच्या मार्ण्याांच्या बाबत 

माननीय आसदवासी सवकास मांत्रयाांनी नोंद घेतली नाही ति ते उत्तिामध्ये काय साांर्िाि 

आहते. ते म्हितील की त्याांचे असधकािी नोंद घते आहते. यामळेु सभार्हृाची र्रिमा 

खिाब होत आह.े अध्यक्ष महोदय, माननीय मांत्रयाांना सभार्हृातील अथासांकल्ह्पाविील 

मार्ण्याच्या सवषयाच्या बाबतीत र्ांभीिता नाही ति मर् पढेु काय किायचे आह े? 

त्यामळेु आपि सभार्हृ तहकूब किावे, अ ी माझी सवनांती आह.े  

      यानांति श्रीमती किांदीकि... 
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 श्री. िाधाकृष्ट्ि सवख े– पाटील : अध्यक्ष महोदय, या सठकािी अनदुानाच्या 

मार्ण्ांयावि चचाा सरुु होिाि आह.े यामध्ये असत य महत्त्वाचे सवभार् आहते. 

ओबीसींच्या आिक्षिाच्या सवषयावि या सठकािी चचाा होिाि आह.े ओबीसींचे 

िािकीय आिक्षि आता र्ेलेले आह.े आिक्षिाबाबतच्या  या सांपिूा प्रसक्रयेमध्ये  

लोकाांच्या भावना  तीव्र आहते. या सांबांधी सदनामध्ये चचाा होत असताना सांबांसधत 

सवभार्ाचे मांत्री महोदय हिि नाहीत. सिकािला या सवषयाचे र्ाांभीया नाही. आसदवासी 

सवकास सवभर्ााच्या बाबतीत दखेील तेच आह.े तसेच सामासिक न्याय व सव ेष 

सहाय्य या सवभार्ामध्ये दखेील असेच होत आह.े या दलुासक्षत सवभार्ाच्या सांदभाात 

सिकािला िार् आिण्याकरिता सदसयाांना येथे भावना व्यक्त किायची आह,े भसूमका  

माांडायची आह.े ओबीसी आिक्षिाबाबत आम्हाला बोलायचे आह.े  असे असताना 

सदनात मांत्री महोदय  उपससथत िाहत नाहीत.  

 अध्यक्ष महोदय,  सामदुासयक िबाबदािी म्हिनू या सठकािी माननीय मांत्री  

डॉ. सनतीन िाऊत उपससथत आहते.  माननीय मांत्री डॉ. िािेंद्र स ांर्िे ह ेदखेील येथे 

आहते. असे कोिते कामकाि महत्त्वाचे आह ेकी, येथे माननीय मांत्री उपससथत िाहू 

 कत नाहीत ? आमची मार्िी आह ेकी, सांबांसधत माननीय मांत्री याांना  आपि यथेे 

बोलवावे, तोपयंत सदनाची बैठक सथसर्त किावी. 

 डॉ. सनतीन िाऊत : अध्यक्ष महोदय,  सन्माननीय सदसय श्री. िाधाकृष्ट्ि सवख े

पाटील व सन्माननीय सदसय ॲड आस ष  ेलाि या दोघाांचा मी सन्मान कितो. येथे 

चचाा सरुु होण्यापवूी सामासिक न्याय सवभार्ाच ेमाननीय  िाज्यमांत्री आले आहते. 

आम्ही दोघे कॅसबनेट मांत्री येथे आहोत.  सांबांसधत सवभार्ाच्या माननीय मांत्री याांना 

सनिोप सदला आह.े ते लवकिच येतील. अ ी कोठेही प्रथा नाही की, सदनाची बैठक 

सथसर्त किावी. आता आपि चचाा सरुु किावी, अ ी माझी सवनांती आह.े  

 ( सविोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदसय वेलमध्ये यऊेन एकसत्रतपि े

बोलण्याचा प्रयत्न कितात ) 
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 तागलका सभाध्यक्ष ( श्री. सांजय गशरसाट ) : सन्माननीय सदसयाांच्या 

भावना या सांपिूा सदनाच्या भावना आहते. मला  याची कल्ह्पना आह.े हा केवळ 

सविोधी पक्ष सकां वा सत्ताधािी पक्षाचा हा सवषय नाही. येथे महत्त्वाचे सवषय असल्ह्यामळेु 

सन्माननीय सदसयाांची मार्िी आह ेकी, माननीय मांत्री  याांनी उपससथत िाहावे. काही 

माननीय मांत्री याांचे विील सदनामध्ये काम आह.े ( अडथळा ) आपि माझे म्हििे 

एकून घ्यावे. सवांचा सन्मान ठेवनू, सदनाची बैठक १० समसनटाांकरिता सथसर्त 

किण्यात येत आह.े 

 ( सभार्हृाची बैठक दपुािी १.१३ ते १.२३ वािेपयंत सथसर्त झाली )    

     ----- 
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( स्थगितीनांतर ) 

( अध्यक्षस्थानी माननीय तागलका सभाध्यक्ष श्री.सांजय गशरसाट) 

 ॲड.आस ष  लेाि : अध्यक्ष महोदय, ... 

  तागलका सभाध्यक्ष (श्री.सांजय गशरसाट) : सन्माननीय सदसय आपले 

काय म्हििे आह?े 

  ॲड.आस ष  लेाि : अध्यक्ष महोदय, आसदवासी सवकास सवभार्ाच ेमांत्री 

महोदय आता सभार्हृात आलेले आहते. मांत्री महोदय सभार्हृात उस िा आले 

आहते. सभार्हृाचे सन्माननीय नेते दखेील आलेले आहते. त्याांना आपि समि 

द्यावी. आपि त्याांना समि सदली पासहिे. कािि सवषय र्ांभीि आह.े आसदवासी 

सवकास सवभार्, इति मार्ास बहुिन कल्ह्याि सवभार् वर्ैिे ४ खात्याच्या अनदुानाच्या 

मार्ण्याांवि आि चचाा होिाि आह ेआसि ह ेमांत्री महोदय सभार्हृात र्िैहिि िाहत 

आहते. सकमान माननीय श्री.असित पवाि याांनी त्याांना समि सदली पासहिे, अ ी 

आमची सवनांती आह.े 

  श्री.असित पवाि : अध्यक्ष महोदय, आि सवधानसभा सभार्हृाचे कामकाि 

सकाळी ९.०० वािता सरुु झाले. बाकीचे कामकाि दखेील होते. एक र्ोष्ट खिी आह े

की, मला दखेील सभार्हृात सवा मांत्री महोदय उपससथत िहावेत असे नेहमीच वाटत 

असते. पिांत,ु लक्षवेधी सचूनाांविील चचाा व प्रश्नोत्तिाचा तास झाल्ह्यानांतिच े

वेर्वेर्ळ्या प्रकािचे कामकाि ह े दपुािी २.०० वािेपयंत होईल असे काही मांत्री 

महोदयाांना वाटले नाही, त्यामळेु काही मांत्री महोदय उस िा आले ही, वसतसुसथती मी 

मान्य कितो. पिांत,ु अ ा पध्दतीने पनु्हा घडिाि नाही, एवढी ग्वाही मी दतेो. 

  अध्यक्ष महोदय, खिे ति कॅसबनेट मांत्री डॉ.सनतीन िाऊत सभार्हृात उपससथत 

होते. आता मी सवत: दखेील येथे आह.े पिांत,ु मघा ी काही मांत्री महोदय सभार्हृात 

उपससथत नव्हते, त् यामळेु दोन्ही बािचू्या सन्माननीय सदसयाांच्या भावना दखुावल्ह्या 

असतील ति मी सदलसर्िी व्यक्त कितो. 

.......... 
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पृ.शी. : अनदुानाकरिता मार्ण्या 

मु.शी. : सन २०२२-२३ च्या अनदुानाकरिता मार्ण्या  

 सवभार् :   (१) सामासिक न्याय व सव ेष सहाय्य सवभार्  

      (२) वैद्यकीय स क्षि व औषधी द्रव्ये  सवभार् 

                       (३) आसदवासी सवकास सवभार् 

                       (४) इति मार्ास बहुिन कल्ह्याि सवभार् 

( चचाा पढेु सरुु ... 

 प्रा.डॉ.अ ोक उईके (िाळेर्ाव) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्ह्या अनमुतीने सन 

२०२२-२०२३ च्या अथासांकल्ह्पातील अनदुानाच्या मार्ण्याांवि चचाा किण्याकरिता 

उभा आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, आि सामासिक न्याय व सव ेष सहाय्य सवभार्, वदै्यकीय 

स क्षि व औषधी द्रव्ये सवभार्, आसदवासी सवकास सवभार् व इति मार्ास बहुिन 

कल्ह्याि या सवभार्ाविील अनदुानाच्या मार्ण्याांवि चचाा होिाि आह.े ह ेअसत य 

महत्वाचे सवषय आहते. माननीय उप मखु्यमांत्री महोदयाांनी साांसर्तले.... नाही ति येथे 

सभार्हृात ते सवषय चचलेा आले होते. 

  अध्यक्ष महोदय, आि या सवा सवभार्ापैकी मी, आसदवासी सवकास 

सवभार्ाच्या मार्ण्याांवि बोलताना सभार्हृाच े लक्ष याकडे वेध ू इसच्ितो की, 

आसदवासी सवकास सवभार्ाची सनसमाती क ी झाली. सन १९८२-१९८३ पवूी 

आसदवासी सवकास महामांडळ होते. आसदवासी सवकास महामांडळातनू आसदवासी 

सवकास सवभार्ाची सनसमाती झाली. आसदवासी सवकास सवभार्ाकरिता एखाद्या वेळेस 

बिेट प्रोव्हीिन किावयाची असेल ति ती क ी केली पासहिे, आसदवासी सवकास 

सवभार्ाकरिता सनधी क ाप्रकािे सदला पासहिे, त्या अनषुांर्ाने एक सकुथनकि ससमती 

र्सठत किण्यात आली होती.  
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प्रा.डॉ.अ ोक उईके... 

  अध्यक्ष महोदय, त्या ससमती माफा त आसदवासी सवकास सवभार्ाला सकती 

टक्के सनधी सदला र्लेा पासहिे, तो लोकसांख्येच्या आधािे सदला र्ेला पासहिे, अ ा 

प्रकािची तितदू करुन १९९२ मध्ये या ससमतीच्या स फाि ी सवीकािल्ह्या र्ेल्ह्या. 

तेव्हापासनू ते आिपयंत आसदवासी सवकास सवभार्ाला लोकसांख्येच्या आधािे ९ 

टक्के, ९ टक्याांच्या पलीकडे िाऊन सनधी द्यावा लार्त असे. तो सनधी आसदवासी 

सवकास सवभार्ाला सदल्ह्यानांति आसदवासी सवकास सवभार्ामाफा त िो आसदवासी 

समाि असतदरु्ाम भार्ात िाहतो त्याला मखु्य प्रवाहात आिण्याच्या अनषुांर्ाने सनधी 

सदला िात होता.   

 अध्यक्ष महोदय, महासवकास आघाडीच्या माध्यमातनू िे सतसिे बिेट 

माांडलेले आह,े त्या सतसऱया बिेटमध्ये पासहले ति फक्त ३३ टक्के सनधी आपल्ह्या 

सवभार्ाला सदला. याचा अथा ६७ टक्के सनधीची कपात केली. िो ३३ टक्के सनधी 

आपल्ह्या सवभार्ाला सदला, त्यापैकी आसदवासी सवकास सवभार्ामध्ये ३२ टक्के सनधी 

हा वेतन व असनवाया खचाामध्ये िातो. केवळ १ टक्के सनधी आसदवासी समािाला 

सवकास किण्याच्या अनषुांर्ाने सदला िातो.  

  अध्यक्ष महोदय, माननीय सवत्त मांत्री श्री.असित पवाि याांना मी कळकळीची 

सवनांती कितो की, ज्या प्रमािे इति सवभार्ाांचे वेतन व असनवाया खचा सामान्य प्र ासन 

सवभार्ामाफा त केला िातो. तसेच, आसदवासी सवकास सवभार्ातील वेतन व असनवाया 

खचा दखेील सामान्य प्र ासन सवभार्ामाफा त दणे्याची तितदू किावी. 

  अध्यक्ष महोदय, आि िोिी तेवढा सनधी कपात होतो... मला कल्ह्पना आह े

की, आसदवासी सवकास सवभार्ाचा सनधी ३ सठकािी सडव्हाईड केला िातो. तो 

आसदवासी सवकास सवभार्ाच्या माध्यमातनू सदला िातो, डीपीडीसीच्या माध्यमातनू 

सदला िातो आसि प्रकल्ह्प कायाालयाच्या माध्यमातनू सदला िातो. या सतनही सठकािी 

तो वेर्वेर्ळ्या पध्दतीने वापिला िातो.  
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प्रा.र्ॉ.अशोक उईके ... 

  अध्यक्ष महोदय, समािकल्ह्याि सवभार्ाच्या माध्यमातनू दसलत वसती सधुाि 

योिनेची अांमलबिाविी केली िाते. पिांत,ु आमच्या आसदवासी सवकास 

सवभार्ामध्ये एखादा आसदवासी पोळ असो, कोलाम पोळ असो, ताांडा असो काही 

असो िोपयंत तेथे आसदवासी समािाची ५० टक्के लोकसांख्या नसते तोपयंत तेथे 

आसदवासी सवकास सवभार्ाचा सनधी सदला िात नाही. पिांत,ु समाि कल्ह्याि 

सवभार्ात त ी पध्दत नाही. एखाद्या वॉडा, एखाद्या र्ावात, एखाद्या खड्ेयात 

आसदवासींची सकां वा दसलत समािाची ५ घिे असली तिी, समािकल्ह्याि 

सवभार्ामाफा त त्या सठकािी दसलत वसती सधुाि योिनेंतर्ातचा सनधी दऊेन सवकास 

केला िातो.  

 अध्यक्ष महोदय, मी सवनांती कितो की, सामासिक न्याय सवभार्ाच्या 

माध्यमातनू ज्या प्रमाि ेयोिना िाबसवली िात े त्याच धतीवि आसदवासी सवकास 

सवभार्ाच्या माध्यमातनू ही िी ५० टक्क्याांची लोकसांख्येची अट आह ेती स सथल 

किावी.  

नांति श्री.स ांद े... 
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(अध्यक्षस्थानी माननीय तागलका सभाध्यक्ष श्री.कागलदास कोळांबकर) 

प्रा.डॉ.अ ोक उईके ... 

समाि कल्ह्याि सवभार्ाच्या अटी व  ती ांप्रमाि ेआसदवासी सवकाभार्ाने सनयमात 

सधुाििा करुन सनधी सवतरित किावा, अ ी माझी सवनांती आह.े 

अध्यक्ष महोदय, आसदवासी सवभार्ाच्या माध्यमातनू सवद ेामध्ये सवसवध 

अभ्यासक्रमाांचे उच्च स क्षि घेण्यासाठी सवद्याथ्यांना पाठसवण्यात येते. ही योिना 

समाि कल्ह्याि सवभार्ाच्या माध्यमातनूही िाबसवण्यात येते. या योिनेला मार्ील 

सिकािमधील तत्कालीन मखु्यमांत्री श्री.दवेेंद्र फडिवीस याांनी असधक प्राधान्य सदले 

होते. त्यामळेु मोठ्या प्रमािात सवद्याथी सवद ेात उच्च स क्षि घेण् यासाठी िाऊ 

 कले होते. पिांत ु मार्ील अडीच वषांच्या कालावधीत ही सांख्या घटली आह.े 

आसदवासी पालकाांचे उत्पन्न अनसुसूचत िाती व इति मार्ासवर्ा याांच्या तलुनेत फाि 

कमी आह.े त्यामळेु ही योिना आसदवासी सवभार्ाच्या माध् यमातनू िाबसवताना या 

योिनेतील पालकाांची उत्पन्नाची मयाादा समाि कल्ह्याि सवभार्ातील योिनेमध्ये 

नमदू आह ेतेवढीच ठेवण्यासाठी सधुाििा किण्यात यावी, अ ी माझी सवनांती आह.े 

अध्यक्ष महोदय, ठाकि बप्पा योिना आसदवासी वसतींचा, पाड्याांचा सवकास 

किण्यासाठी केवळ ७.५ लाख रुपये सनधी दणे्यात येतो. तो १५ लाख रुपये इतका 

दणे्यात यावा यासाठी सिकािने धोििात्मक सनिाय घ्यावा. िेिेकरुन उक्त योिनेची 

अांमलबिाविी प्रभावी होईल व त्यामाध्यमातनू अपेसक्षत सवकास होऊ  केल. या 

सांदभाात सिकािने उसचत कायावाही किावी, ही सवनांती. 

अध्यक्ष महोदय, आसदवासी आश्रम  ाळेत सवद्याथी स क्षि घतेात. या 

 ाळाांच्या सनसमातीचे उद्दीष््टय फाि चाांर्ले आह.े नांदिूबाि सिल्ह्यातील आसदवासी मांत्री 

महोदयाांच्या मतदािसांघातील तळोदा प्रकल्ह्प कायाालयाांतर्ात असलेल्ह्या माांडवी, 

तालकुा धडर्ाव येथील आश्रम  ाळेतील सवद्याथीनींना खपू त्रास होत आह.े त्याांची 

व्यथा अ ी आह ेकी, त्या आश्रम  ाळेतील ५२ सवद्याथीनींना ३२ सक.मी.अांतिावि  
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असलेल्ह्या  ाळेत चालत िाऊन स क्षि घ्यावे लार्त आह.े यासांदभाात प्रकल्ह्प 

असधकािी याांना सनवेदन सदले असता त्याांनी त्या  ाळेस भेट सदली नाही. त्याांची 

सनयकु्ती आसदवासींसाठी झालेली असनू त्याांनी त्याांचे कताव्य पाि पाडावयास पासहिे 

होते ते त्याांनी पाि पाडले नाही. ही असत य वाईट व ददुवैी बाब आह.े उक्त प्रकििी 

सदिहू प्रकल्ह्प असधकािी याांना सनलांसबत किण्यात यावे, अ ी माझी आग्रही मार्िी 

आह.े आपि िाज्यातील आसदवासी मलुाांनी स क्षि घेतले पासहिे, ते मखु्य 

प्रवाहामध्ये आले पासहिे, याकरिता अनेक वषाापासनू प्रयत्न किीत आहोत.  

िाज्यातील ११ प्रकल्ह्प असधकािी कायाालयास आय.ए.एस.असधकािी उपलब्ध करुन 

सदले, याची मला कल्ह्पना आह.े तिी दखेील या प्रकििी योग्य सनिाय घणे्यात यावा, 

अ ी माझी सवनांती आह.े  

अध्यक्ष महोदय, आसदवासी आश्रम  ाळेत मलुाांना कला, वासिज्य व सवज्ञान 

 ाखचे्या ११ वी व १२ वी च्या स क्षिाची ससुवधा उपलब्ध करुन दणे्यात आली 

आह.े या  ाळाांमध्ये आसदवासी सवद्याथी प्रव े का घेत नाहीत, त्याांनी मानससकता 

का होत नाही, याचे सवभार्ाने सचांतन केले पासहिे. अध्ययन व अध्यापन कििािे 

स क्षक आश्रम  ाळेत असतील ति आसदवासी सवद्याथ्यांना नामाांसकत व इांग्रिी 

माध्यमाांच्या  ाळेत िाण्याची आवश्यकता भासिाि नाही. सदिहू  ाळाांमध्ये वेळेत 

पद भिती केली असतील ति त्याांची पट सांख्या कमी झाली नसती. सदिहू 

 ाळाांमधील सवद्याथ्यांना न्याय दणे्याच्या दृष्टीने, चाांर्ले मार्ाद ान समळण्याच्या दृष्टीने 

सवा सवषयाांचे स क्षक व स क्षि सेवकाांच्या रिक्त पदाांची पद भिती सिळ सेवेने 

तातडीने किण्यात यावी, अ ी माझी सवनांती आह.े 

अध्यक्ष महोदय, समाि कल्ह्याि, इति मार्ासवर्ा व आसदवासी सवभार् 

याांच्या माध्यमातनू यपुीएससी व एमपीएससी सपधाा पिीक्षाांची तयािी करुन घेण्यात 

येते. पिांत ुयासांदभाात आपिास पासहिे तसा अद्याप सनकाल समळाला नाही. यामळेु  
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प्रत्येक सिल्ह्यात सपधाा पिीक्षाांची तयाि किण्यासाठी अद्ययावत अभ्याससका व वर्ा 

खोल्ह्या सरुु केल्ह्या ति त्याचा फायदा आसदवासी सवद्याथ्यांना सनसित होईल. उक्त 

अभ्याससका प्रत्येक सिल्ह्यात सरुु किण्यात येतील, अ ी मी अपेक्षा व्यक्त कितो.  

अध्यक्ष महोदय, समाि कल्ह्याि सवभार्ाच्या माध्यमातनू प्रत्येक सिल्ह्यात 

एक समासिक सभार्हृ उभािण्यात आले आह ेव तेथे सांपिूा सिल्ह्यासाठी यांत्रिा 

िाबसवण्यात येते. समाि कल्ह्याि सवभार्ाच्या धतीवि प्रत्येक सिल्ह्यात सबिसा भवन 

सकां वा आसदवासी भवन उभािण्यात यावे व त्यासाठी सनधी उपलब्ध करुन दणे्यात 

यावा, अ ी माझी सवनांती आह.े  

अध्यक्ष महोदय, आसदवासी सवभार्ाचे िाज्यात एकूि ३३ प्रकल्ह्प कायाालये 

असनू त्यामधील अनेक प्रकल्ह्प कायाालयाांना सवतांत्र प्र ासकीय इमाित नाही. 

आसदवासी सवभार्ाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन हा त्या सवभार्ाच्या कायाालयाच्या 

इमाितीवि अवलांबनू असतो. उक्त कायाालयाच्या ससुज्ि इमािती उभारुन तथेे 

योिनाांचे फलक लावले ति लाभाथी ांना सहिपिे योिनाांची मासहती समळू  केल व 

त्याचा त्याांना फायदा घतेा येिे  क्य होईल. 

यानांति श्री.तेलांर्... 
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प्रकल्ह्प कायाालयाला सवतांत्र इमाित सनमााि किण्याच्या अनषुांर्ाने आपि पढुाकाि 

घेऊन प्रकल्ह्प कायाालयाची सनसमाती किावी, अ ी सवनांती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, द ेाच ेपांतप्रधान माननीय श्री.निेंद्र मोदी याांनी सन २०१९ 

पासनू पांतप्रधान वन धन योिनेची सरुूवात केली. कािि आसदवासी यवुक आसि 

यवुतींना मखु्य प्रवाहामध्ये आिण्यासाठी त्याांच्या कौ ल्ह्याचा सवकास करुन उद्योर् 

सनमााि कििे आवश्यक आह.े आसदवासी सवकास सवभार्ाच्या माध्यमातनू पांतप्रधान 

वन धन योिनेची कडक अांमलबिाविी कििे आवश्यक आह.े  या योिनेचा उद्द े 

व उसद्दष्ट काय आह.े ज्या भार्ामध्ये आसदवासी बाांधव िाहतात, ज्या परिसिामध्य े

उत्खनन सनमााि होते, त्या आधािे लघ ुआसि सकु्ष्म उद्योर् सनमााि कििे व त्या 

उद्योर्ाच्या माध्यमातनू त्याांच्या परिवािाला आसथाक सहकाया कििे हा या योिने 

मार्ील उद्द े आह.े त्या अनषुांर्ाने आपि पांतप्रधान वन धन योिनेवि लक्ष कें सद्रत 

करून सदि योिनेची प्रभावी अांमलबिाविी होण्यासाठी एक आकृसतबांध असा 

कायाक्रम सनमााि किावा, अ ी आपल्ह्याला या सवषयाच्या माध्यमातनू सवनांती कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, आसदवासी समािावि अनेक वषाापासनू होत असलेल्ह्या 

अन्यायाच्या अनषुांर्ाने सन २००० मध्ये कायदा अससतत्वात आला आसि त्याची 

अांमलबिाविी सन २००१ पासनू झाली.  

 अध्यक्ष महोदय, मी आपल्ह्या माध्यमातनू माननीय मांत्री महोदयाांना सवनांती 

कितो की, अनेक सिल्ह्यामध्ये अनसुसूचत िमाती िात पडताळिी कायाालये मांििू 

आहते पिांत ुअिनू अिनूही ती कायाालये कायाासन्वत किण्यात आलेली नाहीत. सन 

२०१९ मध्ये सात कायाालयाांना मांििुी सदलेली होती. सदि सातही सिल्ह्यामध्ये 

अनसुसूचत िमाती िात पडताळिी कायाालये लवकिात लवकि सरुु कििे अत्यांत 

आवश्यक आह.े आि िोिी ३ हिािाांच्या वि िात पडताळिी प्रकििे प्रलांसबत 

आहते, त्या प्रकििाांचा सनपटािा होऊ  केल. 
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 अध्यक्ष महोदय, िातीच ेवैधता प्रमािपत्र ससद्ध कििे यासाठी िे असधकािी 

सनयकु्त असतात त्याांना सांिक्षि दणे्याची र्िि आह.े एखाद्याचे िात प्रमािपत्र अवधै 

ठिल्ह्यास सांबांसधत कायाालयामध्ये काम कििाऱया असधकािी सकां वा कमाचािी याांना 

कोिताही त्रास होऊ नये म्हिनू त्याांच्यासाठी सांिक्षिाची व्यवसथा किण्यात यावी, 

अ ी अपेक्षा व्यक्त कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, आि िोिी अनेक आसदवासी बाांधवाांची िात वैधता 

प्रमािपत्र प्रकििे माननीय न्यायालयामध्ये प्रलांसबत आहते. अ ी प्रकििे प्रलांसबत 

िाहू नयेत म्हिनू चाांर्ल्ह्या वसकलाांची सनयकु्ती किण्यात यावी, [***] अ ी अपेक्षा 

व्यक्त कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, आसदवासी बाांधवाांच्या सांबांसधत धोििात्मक सनिाय 

घेण्यासाठी TAC ची सनसमाती किण्यात आलेली आह.े पिांत ु या ससमतीची बैठक 

मार्ील अडीच वषाापासनू एकदाही झालेली नाही. या ससमतीचे ससमती प्रमखु म्हिनू 

िाज्याचे मखु्यमांत्री असतात.  या ससमतीचे सदसय माननीय खासदाि व आमदाि 

याांच्यासह िाज्यपाल महोदयाांचे एक प्रसतसनधी असतात. १ कोटी ३५ लाख 

आसदवासी बाांधवाांना न्याय दणे्यासाठी तत्काळ TAC आयोसित करून आसदवासी 

समािाबद्दल धोिि, सनिाय कसे किता येईल यासाठी आपि प्रयत्न किावा, अ ी 

अपेक्षा व्यक्त कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, आसदवासी बाांधवाांचे उत्पन्न कमी असल्ह्यामळेु तो आपल्ह्या 

पाल्ह्याांना इांग्रिी माध्यमाच्या  ाळेत प्रवे  दऊे  कत नसल्ह्यामळेु नामाांसकत 

 ाळाांची सनसमाती केली र्ेली. सदि  ाळेमध्ये प्रवेस त सवद्याथी ह ेआसदवासी आसि 

र्ैिआसदवासी असतात. अ ा  ाळाांमध्ये आसदवासी सवद्याथी आसि र्ैिआसदवासी 

सवद्याथ्यांना वेर्वेर्ळ्या वर्ाामध्ये स कसवले िाते. यामळेु आसदवासी सवद्याथ्यांना 

भेदभावाची वार्िकू सदली िात असल्ह्याची भावना त्याांच्या मनामध्ये सनमााि होते. 

*** आद ेानसुाि सवलोसपत मिकूि 
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त्यामळेु असे प्रकाि होिाि नाहीत याची मांत्री महोदयाांनी दक्षता घ्यावी, अ ी अपेक्षा 

व्यक्त कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, आसदवासी बाांधवाांचे ११ सिल्ह्ह ेप्रभाव क्षेत्रामध्ये आहते. 

अनेक सिल्ह्याांमधील आसदवासी बाांधवाांमध्ये sickle cell anemia चे प्रमाि िासत 

आह.े त्यामळेु आिोग्य सवभार्, आसदवासी सवकास सवभार् आसि मसहला व बाल 

सवकास सवभार् या सतनही सवभार्ाांनी सांयकु्तिीत्या sickle cell anemia असलेल्ह्या 

सवद्याथ्यांना योग्य त्या ससुवधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अ ी मी सवनांती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, आसदवासी कुटुांबामध्ये एसएसच ेप्रमािे िासत आह.े त्यामळेु 

 ासनाकडून त्याांना ज्या ज्या ससुवधा दिेे  क्य आह,े त्या त्या ससुवधा उपलब्ध करुन 

दणे्यासाठी प्रयत्न किावे, अ ी मी सवनांती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री.असित पवाि याांना सवनांती कितो की, माझ्या 

आसदवासी समिासाठी एखादी योिना सरुु नाही केली तिी चालेल, आसदवासी 

भार्ामध्ये िसता झाला नाही तिी चालेल. पिांत ु त्याांच्या आिोग्याकडे सव ेष लक्ष 

दणे्याची आवश्यकता आह.े कािि आसदवासी समािामध्ये sickle cell anemia 

प्रमाि िासत आह.े त्यामळेु आसदवासी सवभार्, आिोग्य सवभार् व मसहला व बाल 

कल्ह्याि सवकास सवभार्ाने सांयकु्तिीत्या सम नमोडवि काम केले व त्यासाठी सनधी 

उपलब्ध करुन सदला ति यामध्ये नक्कीच सधुाििा होईल, अ ी मला अपेक्षा आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, आम्ही िेव्हा आमच्या मतदािसांघामध्ये सफितो तेव्हा 

आम्हाला एसएसचे सवद्याथी व सवद्याथी ांनी असल्ह्याचे आढळून येत आह.े आसदवासी 

समािाच्या अनेक समसया आहते. त्या समसयाांचे सनिाकिि किण्याच्या अनषुांर्ाने 

यदु्धपातळीवि प्रयत्न किावा, अ ी मी सवनांती कितो.  

       यानंतर श्री.कुलकणी....... 
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प्रा.डॉ. अ ोक उइके.... 

माननीय उप मखु्यमांत्री तथा सवत्त मांत्री ह े माझ्यापेक्षा अनभुवी आहते. िाज्य 

सिकािकडून आसदवासी सवकास सवभार्ाला सनधी सदला िातो. तसेच सिल्ह्हा वासषाक 

सनयोिन आिाखड्यातनूही सनधी सदला िातो. डीपीडीसीचे प्रमखु ह ेपालकमांत्री व 

पदससद्ध ससचव सिल्ह्हासधकािी असतात. आसदवासींकरिताचा सवाासधक सनधी सिल्ह्हा 

परिषदकेडे वर्ा केला िातो. परिषदचे्या आिोग्य सवभार्, स क्षि सवभार्, सावािसनक 

बाांधकाम सवभार् सकां वा इति सवभार्ातील असधकाऱयाांना आसि प्रकल्ह्प 

कायाालयातील असधकाऱयाांना आसदवासींच्या प्रकल्ह्पाांची, योिनाांची कोितीही 

मासहती नसते. डीपीडीसीच्या माध्यमातनू प्राप्त झालेला सनधी बाांधकामावि खचा 

झाला आह.े प्रकल्ह्प कायाालयातील सांबांसधत असधकाऱयाांना कोित्याही प्रकािची 

मासहती नसते. आसदवासी समािाचे सकती व कोिते लाभाथी आहते, त्याांना सायकल 

वाटप केली आह ेकाय, अ ा बाबींची त्याांना मासहती नसते. याकरिता माननीय उप 

मखु्यमांत्री श्री. असित पवाि याांनी धोििात्मक सनिाय घ्यावेत. आसदवासी सवकास 

सवभार्ाला सनधी सदल्ह्यानांति कोित्याही योिनेची अांमलबिाविी, त्यातील 

लाभाथ्यांची सनवड प्रसक्रया याकरिता साचेबद्ध कायाक्रम तयाि केला पासहिे,अ ी मी 

अपेक्षा व्यक्त कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, अथासांकल्ह्पातील अनदुानाच्या मार्ण्याांद्वािे आसदवासी 

सवकास सवभार्ाला दणे्यात आलेल्ह्या सनधीबद्दल मी नापसांती द ासवतो आसि माझ े

भाषि सांपसवतो. 

 धन्यवाद ! 

----- 
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 श्री. िर्न भिुबळ : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय प्रा.डॉ. अ ोक उइके 

याांनी असत य चाांर्ले भाषि केले आह.े [***] अ ी मी सवनांती कितो.  

तागलका सभाध्यक्ष : मी माननीय मांत्री श्री. िर्न भिुबळ याांना सवनांती 

कितो की, सन्माननीय सदसयाांना आपल्ह्या दालनात बोलावनू घेऊन त्याांना समिावनू 

साांर्ावे. तसेच सन्माननीय सदसय प्रा. डॉ. अ ोक उइके याांनी िे  ब्द वापिले आहते 

ते सभार्हृाच्या कामकािातनू काढून टाकण्यात येतील.  

[***] आद ेानसुाि सवलोसपत मिकूि 
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श्री. सदलीप लाांडे (चाांसदवली) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ च्या 

अथासांकल्ह्पातील अनदुानाच्या मार्ण्याांवि बोलण्यासाठी आपि मला सांधी 

सदल्ह्याबद्दल मी सवाप्रथम आपले आभाि मानतो.  

अध्यक्ष महोदय, मी सवाप्रथम सामासिक न्याय व सव ेष सहाय्य 

सवभार्ासांदभाात मत माांडिाि आह.े समािाला न्याय दिेे आसि समािाला सहाय्य 

किण्याचे काम या सवभार्ामाफा त केले िाते. समािाच्या मार्ण्या आसि समािाच्या 

भावना मी या सभार्हृासमोि माांडिाि आह.े ''माय खाऊ घालत नाही आसि बाप 

सभक मार् ूदते नाही,''  अ ी या समािाची परिससथती आह.े पवई येथे डॉ. बाबासाहबे 

आांबेडकि उद्यान आह.े सांपिूा उपनर्िामध्ये डॉ. बाबासाहबे आांबेडकिाांचा पतुळा 

नाही. त्यामळेु तथेे पतुळा झाला पासहिे, याकरिता समािाच्या अनेक कायाकत्यांनी 

मार्िी केली होती. मुांबई महानर्िपासलकेने सन २००८ मध्ये पतुळा उभािण्यासाठी 

पिवानर्ी व िार्ा सदली आह.े पिांत ु सिल्ह्हासधकाऱयाांच्या माध्यमातनू  ासनाकडे 

अनेकदा मार्िी करुनही अद्यापपयंत डॉ. बाबासाहबे आांबेडकिाांच्या पतुळ्यासाठी 

पिवानर्ी सदली र्ेली नाही. यामळेु कायाकत्यांच्या भावना तीव्र झाल्ह्या होत्या.             

डॉ. बाबासाहबे आांबेडकिाांचा पतुळा उभािण्यासाठी महानर्िपसलकेने िेथे िार्ा 

सदली आह ेत्या िार्वेि डॉ. बाबासाहबे आांबेडकिाांचा पतुळा सथापन केला. कायद्याने 

ह ेचकुीच ेआह.े कायाकत्यांनी या भावना व्यक्त किताना त्याांच्यावि र्नु्ह ेदाखल केले 

आहते. मािी र्हृमांत्री सव. आि.आि. पाटील याांनी िािकीय कायाकत्यांविील दाखल 

किण्यात आलेले र्नु्ह ेमार्े घेण्यात यावेत, याबाबत परिपत्रक सनर्ासमत केले होते. 

तसेच यासांदभाात आताही एक परिपत्रक आह.े मी माननीय र्हृमांत्री आसि  ासनाला 

सवनांती कििाि आह.े समािाच्या १३ प्रमखु कायाकत्यांवि सवसवध भार्ातनू र्नु्ह े

दाखल केले आहते. ह ेर्नु्ह ेडॉ. बाबासाहबे आांबेडकिाांच्या भावनेपोटी घडले आहते. 

ते र्नु्ह ेमार्े घेण्यात यावते, अ ी मी सवनांती कितो.  

अध्यक्ष महोदय, मुांबई महानर्िपासलकेने डॉ. बाबासाहबे आांबेडकिाांचा पतुळा 

उभािण्यासाठी िार्ा सदली आह.े याकरिता समािाचे प्रसतज्ञापत्रदखेील घेतले आह.े 

यात  ासनाला केवळ पिवानर्ी द्यावयाची आह.े डॉ. बाबासाहबे आांबेडकिाांचा  
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श्री. सदलीप लाांडे .... 

पतुळा उभािण्यासाठी  ासनाला सनधी दणे्याची आवश्यकता नाही. हा सनधी मुांबई 

महानर्िपासलका दईेल, असे त्यावेळच्या किािामध्ये ठिले आह.े म्हिनू मी मांत्री 

महोदयाांना सवांनती कितो की, या सवषयासांदभाात तातडीने दालनात बैठक घ्यावी. 

माननीय सामासिक न्यायमांत्री, माननीय नर्ि सवकास मांत्री याांनी समािाच्या भावनाांची 

तातडीने दखल घ्यावी व याबाबत  ासनाने सनिाय घ्यावेत, अ ी मी सवनांती कितो.  

अध्यक्ष महोदय, समािासाठी अनेक योिना आहते. या योिनाांकरिता कमी 

सनधी सदला िातो. मुांबई  हिामध्ये मोठ्या प्रमािात ककैय्या समाि आह.े मी 

नर्िसेवक असताना एक मार्िी केली होती. मुांबई  हिामध्ये सांत ककैय्या समािक 

उभािले पासहिे. या समािकाकरिता मुांबई  हिामध्ये िार्ा व सनधी उपलब्ध करुन 

द्यावा, अ ी मी मार्िी कितो. 

अध्यक्ष महोदय, िाज्याच्या लढ्यामध्ये सासहसत्यक आण्िाभाऊ साठे याांच े

मोठे योर्दान आह.े मार्ील अनेक वषाापासनू मातांर् सामािाकडे  ासनाचे दलुाक्ष 

झाले आह.े  ासनाने मातांर् समािाकरिता एक ससमती र्ठीत केली होती. त्या 

ससमतीने अहवाल तयाि केला होता. सचिार्नर्ि, घाटकोपि येथे सासहसत्यक 

आण्िाभाऊ साठे याांची कमाभमूी आह.े येथे आण्िाभाऊ साठे वासतव्य किीत होते. 

ते िाहत असलेल्ह्या घिाची आि दयनीय परिससथती झाली आह.े त्या घिामध्ये आि 

र्टािातील पािी येत आह.े अ ा परिससथतीत आम्ही तेथे आण्िाभाऊ साठे याांची 

ियांती साििी किीत असतो. आपि सवािि त्याांचा आद ा घतेा असतो. सासहसत्यक 

आण्िाभाऊ साठे याांच्या घिामध्ये आि र्टािातील पािी िात आह.े ह ेसवा होत 

असताना आम्ही लोकवर्ािीतनू त्या घिाची दरुुसती केली होती. तेव्हा  ासन िार् े

झाले आसि तेथे सासहसत्यक आण्िाभाऊ साठे याांचा एक िोटा पतुळा उभािला आह.े 

तेथे सवे किण्यात आला होता. तेथे आण्िाभाऊ साठे याांचे समािक उभािण्याचे िाहीि 

किण्यात आले होते. पवूीच्या मांत्री महोदयाांनी तेथे िाऊन भसुमपिून केले. पिांत ु

आिपयंत तेथे समािकाचे काम झाले नाही. मी या माध्यमातनू माननीय मखु्यमांत्री 

आसि माननीय उप मखु्यमांत्री श्री. असित पवाि याांना सवनांती कितो. याकडे त्याांनी  
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श्री. सदलीप लाांडे ..... 

लक्ष सदले होते. पिांत ुह ेकाम अपिूा अवसथेत आह.े म्हिनू माझी सवनांती आह ेकी, 

िेथे आण्िाभाऊ साठे याांचे वासतव्य होते, िेथनू त्याांनी िाज्यासाठी लढा सदला, 

समािाला एकत्र केले तेथे त्याांचे या सिकािच्या कायाकाळात समािक पिूा व्हावे, अ ी 

मी मार्िी कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, समािासाठी अनेक योिना आहते. महात्मा ज्योसतबा फुले 

ससु सक्षत बेिोिर्ािाांकरिता किा दणे्याची योिना आह.े पिांत ु ही योिना केवळ 

कार्दोपत्री आह.े एखादा ससु सक्षत बेिोिर्ाि बाँकेत र्ेल्ह्यानांति त्याला किा सदले िात 

नाही.  

यानांति श्री. चौधिी... 
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श्री.सदलीप लाांडे..... 

पवूीच्या काही िािकीय लोकाांनी चकुा केल्ह्या असतील त्यांर्े पाप आमच्या माथी 

मारुन र्ालणार नाही. आताच्या सवुशवित बरोजगारांर्ी यात काहीही र्भक नाही. 

 अध्यि महोदय, अण्िार्ाऊ साठे महामरं्ळाच्या माध्यमातभन आमच्या 

समाजातील तरुण वपढीला स्ियंरोजगार वनमाचण करुन स्ित:च्या पायािर उर् े

राहण्यासाठी कजच वदले जाते.  परंत ु या महामंर्ळाला परेुसा वनधी नसल्यामळेु 

लोकांर्ा अपेिार्ंग झाला आह.े  माननीय उप मखु्यमंत्री तथा अथच मंत्रयांना माझी 

विनंती आह ेकी, आपण पभिी आमच्या मातंग समाजातील तरुण वपढीला स्ित:च्या 

पायािर उर्े राहण्यासाठी, स्ित:र्ा व्यिसाय करण्यासाठी कजचरुपाने मोठी मदत 

केली होती.  त्यार् धतीिर आमर्ी आपल्याकर्भन अपेिा आह.े  अथाचत, 

दरम्यानच्या काळात कोणी काय केले त्याच्या खोलात मी जाणार नाही.  परंत ु

समाजातील तरुण वपढीला स्ित:च्या पायािर उर् े राहण्यासाठी, स्ित:र्े कुटंुब 

र्ालविण्यासाठी शासनाने अण्णार्ाऊ साठे महामंर्ळाच्या माध्यमातभन कजच द्यािे, 

अशी माझी मागणी आह.े 

 अध्यि महोदय, आमच्या समाजातील मवहलांना छोटा उद्योग करण्यासाठी 

राज्य ि कें द् शासनातफे ५०० रुपये अनदुान वदले जाते.  आजवमतीस माझ्या 

विर्ागातील ७५० मवहलांर् ेर्ेक तयार आहते.  परंत ुप्रत्येक मवहलेला केिळ ५०० 

रुपये अनदुान आह.े  सन १९९२ पासभन अनदुानार्ी रक्कम एिढीर् आह.े  िाढत्या 

महागाईर्ा र्र्का आपल्या नजरेसमोर आह.े  त्यामळेु माझी माननीय अथचमतं्रयांना 

विनंती आह ेकी, या अनदुानामध्ये िाढ करुन त े२ हजार ते ५ हजार रुपये करािे.   

 अध्यि महोदय, समाजातील तरुण वपढी ि मवहलांच्या संदर्ाचतील माझ्या 

मागण्यांर्ा विर्ार करािा.  मला बोलण्यार्ी संधी वदली त्याबद्दल मी आपला 

आर्ारी आह.े  आपणास बेल िाजविण्यार्ी संधी न दतेा मी माझे र्ाषण संपवितो.  

धन्यिाद.  जय वहदं.  जय महाराष्ट्ट्र. 

--------- 
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 श्री.हररर्ाऊ बागरे् (फुलंब्री) : अध्यि महोदय, सन २०२२-२०२३ च्या 

अथचसंकल्पातील अनदुानाच्या मागण्यांिर र्र्ाच करण्यासाठी मी उर्ा आह.े 

सामावजक न्याय ि विशषे सहाय्य विर्ाग, िैद्यकीय वशिण ि औषधीद्व्ये विर्ाग, 

आवदिासी विकास विर्ाग आवण इतर मागास बहुजन कल्याण विर्ागांिर मी 

बोलणार आह.े 

 अध्यि महोदय, मागासिगीयांना, अवत मागासिगीयांना सवुिधा उपलब्ध 

करुन दणे्यासाठी सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य विर्ागार्ी वनवमचती केलेली आह.े  

कें द् ि राज्य सरकारच्या विविध योजनांच्या माध्यमातभन या समाजाला फायदा 

वमळिभन दणे्यार्े काम या विर्ागार्े आह.े 

 अध्यि महोदय, मागासिगीयांसाठी पंतप्रधान आिास योजना आह.े  

आमच्या औरंगाबाद महानगरपावलकेमध्य ेघरकुलांसाठी ८० हजार अजच प्राप्त झाले 

आह ेपरंत ुअद्यापपयांत कोणालाही घरकुल दणे्यात आलेले नाही.  जागा नसल्यार् े

कारण त्यासाठी वदले जात.े  त्यामळेु एक तर सरकारने घरांसाठी जागा उपलब्ध करुन 

वदली पावहजे वकंिा ज्या वठकाणी या लोकांर्ी घरे आहते, झोपर्या आहते, वकंिा 

२०X३० चा प्लॉट घेऊन घि बाांधले असेल तेथेच पक्के घि बाांधण्यास पिवानर्ी 

सदली पासहिे.  आिखी एक पयााय म्हििे अनेक सिकािी िार्ाांवि असतक्रमि े

आहते.  ती असतक्रमिे काढून या मार्ास समािाला घिाांसाठी िार्ा उपलब्ध करुन 

दऊेन घिे बाांधण्यास पिवानर्ी सदली पासहिे. 

 अध्यक्ष महोदय, ज्याप्रमािे ग्रामीि भार्ामध्ये  ेतामध्ये घि बाांधण्यास दखेील 

पिवानर्ी सदली िाते त्याप्रमािे  हिात अ ी पिवानर्ी का सदली िात नाही ?  

त्यामळेु  हिामध्ये दखेील घिे बाांधण्यास पिवानर्ी दणे्यात यावी, अ ी या सनसमत्ताने 

सवनांती आह.े तसेच औिांर्ाबाद महानर्िपासलकेकडे आलेल्ह्या ८० हिाि 

अिादािाांपैकी पात्र अिादािाांना घिे समळवनू दणे्यासाठी सिकािने प्रयत्न किावेत. 

 अध्यक्ष महोदय, मा.श्री.र्ंद्कांत हरं्ोरे मंत्री असताना ग्रामीण र्ागातील 

अनेक तरुणांना उद्योग उर्ारणीसाठी सात-सात कोटी रुपये दणे्यात आले.  त्यातभन 

काहींनी उद्योग उर् ेकेले, काहींनी मवशनरीज आणभन ठेिल्या  
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श्री.हररर्ाऊ बागरे्..... 

तर काहींनी केिळ शेर् बांधले. त्यातील काहींर्े उद्योग अर्र्णीत दखेील आहते.  

या उद्योगांर्ी र्ौकशी करुन, पाहणी करुन आिश्यक असल्यास तांवत्रक मदत दऊेन 

त्याांना र्ालना वदली पावहज.े ह ेउद्योग पभणच िमतेने सरुु करण्यासाठी प्रयत्न केले 

पावहजेत. कारण ह ेउद्योग सरुु झाले तर त्यातभन अनेक तरुणांना रोजगार उपलब्ध होऊ 

शकेल. या उद्योगांच्या रुपाने विर्ागार्ा मोठा वनधी ब्लॉक झालेला आह.े  ह ेउद्योग 

सरुु झाल्यास त्यातभन अनेकांच्या हाताला काम वमळभन वदलेला वनधी सत्कारणी 

लागेल.  त्यामळेु माझी विनंती आह ेकी, ह ेउद्योग पभिचित करण्यासाठी प्रयत्न करािेत.  

अथाचत, यार्ी आकरे्िारी आपल्याकरे् असेल असे नाही. एकदा पैस े वदल्यानंतर 

त्यार्े पढेु काय झाल े यार्ी मावहती कोणी ठेित नाही. वदलेला वनधी नेमका 

कशासाठी िापरण्यात आला याकरे्ही कोणी लि दते नाही. परंत ुकेिळ वनधी दणेे 

हा उद्दशे न ठेिता उद्योग उर्ा रावहला पावहजे हा उद्दशे असला पावहज,े असे मला 

िाटते.  कदावर्त, त्यािळेी असार् उद्दशे असेल ह ेमी नाकाित नाही. परंत ुत्याप्रमाण े

उद्योग उर् ेरावहले वकंिा कस ेयाबाबत आपल्या विर्ागाने र्ौकशी करािी, असा 

माझा आग्रह आह.े 

 अध्यि महोदय, सन २००६-०७ मध्य े वनणचय घेण्यात आला की, 

तालकु्याच्या वठकाणी एक वनिासी शाळा म्हणज े िसतीगहृ + शाळा बांधण्यात 

येईल.  या योजनेंतगचत १०० वनिासी शाळा बांधण्यार्ा संकल्प करण्यात आला होता.  

यातील काही शाळांर्ी कामे झाली असतील.  त्यातीलर् एक शाळा आमच्या 

फुलंब्री येथे आह.े   वजल्हावधकारी यांनी या शाळेसाठी ५ एकर जागा वदली आह.े  

वदनांक १ जानेिारी, २०१९ रोजी या जागेर्ा ७/१२ सामावजक न्याय विर्ागाच्या 

नािािर झाला.  या वनवमत्ताने सामावजक न्याय विर्ागार्ी मालमत्ता दखेील िाढली.  

परंत ुसदर वठकाणी वनिासी शाळा उर्ी करण्यासाठी वनधी दणे्यार्ी आिश्यकता 

आह.े  तस ेझाल्यास ग्रामीण र्ागातील अनेक मलुा-मलुींच्या वशिण ि िास्तव्यार्ी 

सोय होईल.  दजेदार ि उत्तम वशिणासाठी यार्ी वनतांत आिश्यकता आह.े  आज 

आपण अनेक वठकाणी परीिेत कॉपी करताना पकर्ल्याच्या बातम्या ऐकतो.   

यानंतर श्री.धमुाळे..... 
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श्री. हरिभाऊ बार्डे... 

ससटासफकेट समळवनू नोकऱया समळिाि नाहीत.  एक काळ असा होता की अ ा 

ससटासफकेटला िासत महत्त्व होते.  ज्यामधून हुांडा िासत मार्ला िात होता.  पिांत ु

आता त्याचाही उपयोर् नाही.  कािि पोरीर्ा बाप आता खभप हुशार झाला आह े

आवण तो  सवचाितो की, हा मलुर्ा नोकिीत कायम झाला आह ेकाय ? त्यामळेु 

र्िुवत्तापिूा आसि दिेदाि स क्षि याही समािाला समळाले पासहिे.  त्यासाठी आपि 

प्रयत्न किावेत असे मला वाटते.  डॉ. बाबासाहबे आांबेडकि याांची १२५ वी ियांती 

आपि साििी केली होती.  त्यावेळी आपि सनिाय घेतला होता की, िाज्यात मलुींची 

५० वससतर्हृ ेसनमााि किावीत.  त्यातील सकती सरुू आहते आसि सकती क्षमतेने सरुू 

आहते तसेच तथेे कोिकोित्या व्यवसथा आहते ह ेअिनूही फािसे दृष्टीपथात येत 

नाही.  त्याकडे आपि लक्ष दणे्याची र्िि आह.े  त्याचाही आपि उपयोर् करुन 

घेतला पासहिे, असे मला वाटते.  आपि ते किावे, ही आपल्ह्याला नम्र सवनांती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, आपल्ह्या प्रत्येक सवभार्ामध्ये आता तालकुा समन्वयक 

म्हिनू काम काही नव्याने मलेु घेतली आहते. त्याांना ह ेसमन्वयकाचे काम सदले िाते.  

पि त्याांना आि २-२, ४-४ वषे झाली आहते.  पि त्याांना अिनूही आपि नोकिीवि 

घेतले नाही. त्याांना सेवेत कायम किण्यासांबांधी त्याांच्या मार्िीचे अनेकवेळा 

आपल्ह्याला सनवेदन सदले आह.े त्याचाही  ासनाने सनसितपिे सवचाि केला पासहिे, 

असे मला वाटते आसि आपि तो अवश्य किावा, अ ी मी सवनांती कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, आपल्ह्या िाज्यात व्हीिेएनटीच्या आश्रम ाळा आहते.  

त्याांच्याही अनेक अडचिी आहते.  अत्यांत दरु्ाम अ ा आसदवासी आसि ग्रामीि 

भार्ामध्ये या आश्रम ाळा आहते.  त्याांच्या सवद्याथ्यांसाठी पिेु ी व्यवसथा नाही.  

त्याांना र्िवे  नाही, खळेाांचे मैदाने नाहीत.  या िोट्या िोट्या र्ोष्टी आहते.   ाळेच े

सांकूल एकदा चाांर्ल्ह्या प्रकािे उभे िासहले ति सवद्याथ्यााला स कण्याचा एकप्रकािे हुरूप 

येतो आसि स क्षकाांना सधु्दा स कसवण्यात आनांद वाटतो.  त्यामळेु  ाळाांचे सांकूल 

नीट किण्याची आवश्यकता आह.े  मलुाांना स क्षिाबद्दल पे्रम वाढले पासहिे, त्याांना  

 



23-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) FF - 176 

PPD/AKN/SST प्रथम श्री.चौधिी 14:10 

 

 

श्री. हरिभाऊ बार्डे... 

चाांर्ले स क्षि समळाले पासहिे असे वाटत असेल ति त्याांना पिूा ससुवधा सदल्ह्या 

पासहिेत.  आश्रम ाळाांचे पर्ािही आपि वेळेवि सदले पासहिेत, असे मला वाटते.   

 अध्यक्ष महोदय, वैद्यकीय स क्षि आसि औषधी द्रव्ये या सवभार्ा ी सांबांसधत 

मी फाि बोलिाि नाही.  सांबांसधत खात्याचे मांत्री सभार्हृात उपससथत होत.े  पि आता 

ते सदसत नाहीत.  ते आल्ह्यानांति आपि त्याांना साांर्ावे की, माननीय पांतप्रधान याांनी 

एक घोषिा केली होती की, प्रत्येक लोकसभा मतदाि सांघामध्ये एक वैद्यकीय कॉलेि 

सनमााि झाले पासहिे.  ज्या मतदाि सांघात ते नसेल तेथे प्राधान्याने ते किण्याची 

आवश्यकता आह.े  आम्ही वतृ्तपत्रातनू वाचतो की, सतकडे लडाखला झाले, 

काश्मीिला झाले, आसाममध्येही काही झालेत.  मर् आपल्ह्या महािाष्ट्रात ती का होत 

नाहीत आसि सव षेत: आमच्या िालन्यामध्ये का झाले नाही.  िालना ह ेऔद्यौसर्क 

 हि आह.े  येथे स क्षि सांसथा चाांर्ल्ह्या आहते.  त्यामळेु िालना येथे मेसडकल 

कॉलेि व्हावे, अ ी माझी सवनांती आह.े  महािाष्ट्राच्या ज्या ज्या लोकसभा मतदाि 

सांघामध्ये िेथे िेथे एकही मेसडकल कॉलेि नाही तेथे आपि प्रामखु्याने मेसडकल 

कॉलेि काढले पासहिे, असा माझा आपल्ह्याला आग्रह आह.े  त्यासाठी कें द्र  ासन 

दखेील मदत किण्यास तयाि आह.े अ ा ससथतीत आपि अ ा योिना का किीत 

नाही. म्हिनू लवकिात लवकि अ ी योिना आपि िाबसवली पासहिे, अ ी मला 

आपल्ह्याला आविूान सवनांती किायची आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, आसदवासी सवकास सवभार्ाच्या बाबतीत बोलायचे झाले ति 

त्याांचा सनवास कुठे असतो.  िांर्लात, दऱयाखोऱयात, र्ावाच्या बाहिे ते िाहतात.  

प्रत्येक र्ावामध्ये थोडे थोडे कुटुांबच त्याांचे असतात.  मर् त्यामध्ये सभल्ह्ल समिाचा 

असेल, कोळी समािाचा असेल, कैकाडी समािाचा असले, फासेपािधी समिाचा 

असेल, वैद ूसमािाचा असेल, अ ा भटक्या आसि आसदवासी नार्रिकाांची  ासनाने 

काय व्यवसथा केली आह े ? त्याांच्या मलुाांच्या स क्षिाची व्यवसथा काय आह,े  

र्ावात  ाळा असते पि त्या  ाळेत याांची मलेु िातात की नाहीत, ह ेकोिी पाहत े

काय, ति नाही.  माझा आपल्ह्याला आग्रह आह ेकी, आपि आसदवासींच्या  
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श्री. हरिभाऊ बार्डे... 

सनवासासाठी प्रयत्न केले पासहिे.  दसुिे म्हििे पांतप्रधान आवासि योिनेचा लाभा 

सवा लाभाथ्यांना समळतो काय ? िि अ ा कुटुांबाची सवत:ची िार्ा नसेल ति 

त्यासाठी कें द्र सिकाि एका कुटुांबाला िार्ा घेण्याकरिता ५० हिाि रुपयाांचा सनधी 

अनदुान म्हिनू दतेे.  त्यानांति त्या िार्ेवि घिकुल मांििू किते. ह ेकुठे झाले आह े? 

काही सठकािी अ ा योिनेतनू घिे बाांधली र्लेी आहते.  आमच्या र्िोिी येथील 

ग्रामपांचायतीमध्ये त्याांनी २० लाख रुपयाांना िार्ा घेतली आह ेआसि तेथे घि बाांधि े

सध्या सरुू आह.े  पि अ ी एखादीच ग्रामपांचायत असते.  मात्र सवात्र असे होत 

नाही. काही आसदवासी वन सवभार्ात िाहतात.  वषाानवूषे आसि सपढ्यानसपढ्या त े

सतथे िाहतात.  पि तथेे घिकुल बाांधता येत नाही.  साध ेपाण्याचे बोअि घ्यायच े

असेल ति तेही तेथे खोदता येत नाही.  आिही आमचे आसदवासी लोक त्या 

र्ावातील स वािात िाहतात.  पि पाण्यासाठी १-१, २-२ सकलोसमटि डोक्यावि 

पाण्याचे भाांडे घेऊन िातात.  आम्ही सवांना पािी दतेो असे म्हितो.  पि अ ा 

सठकािी ग्रामपांचायतीच ेपािी दणे्याचे  काम नाही काय? ग्रामपांचायतींना सिकािने 

७-८ वषाापवूी भाित सनमााि नावाची पािी पिुवठा योिना सदली होती.  पि ती योिना 

कुठेच पिूा झाली नाही.  सवा सठकािी फक्त पाईपलाईन टाकली.  सवसहिी अधावट 

खोदल्ह्या र्ेले आसि त्या भाित सनमााि योिनेच ेकाम अपिूा िासहले.  आता नव्याने 

काही योिना सदल्ह्या आहते.  र्ावाांसाठी या योिना आहते.  पि आसदवासींचे काय, 

त्याांच्या डोक्याविील ह ेभाांडे कधी खाली उतिेल ?  म्हिनू आपि ग्रामपांचायतीला 

सधु्दा साांसर्तले पासहिे की आसदवासी वसतीमध्ये नळ पािी पिुवठा योिना र्ेली 

पासहिे आसि तिच तमुची योिना आम्ही मांििू कितो नाही ति ती मांििू कििाि नाही.  

असे आपला सवभार् का साांर् ू कत नाही.  पािी पिुवठा सवभार्ाचे असधकािी असे 

का बोलत नाहीत. िोपयंत आपि ह े साांर्िाि नाही तोपयंत खऱया अथााने 

आसदवासींच्या वसतीमध्ये पािी िािाि नाही.  म्हिनू याबाबत सवचाि किावा, असे 

मला वाटते. 
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श्री. हरिभाऊ बार्डे... 

 अध्यक्ष महोदय, आमच्याकडे काही ग्रामपांचायतींनी आसदवासींच्या 

घिकुलासाठी, सभल्ह्ल समािाच्या घिकुलासाठी पांचायत ससमतीला.. आमच्याकडे 

औिांर्ाबाद तालकु्यात दमेिी नावाचे र्ाव आह.े  तेथे २९ घिे मांििू झाली आसि 

त्यातील ११ घिे समळाली आहते.  पि अिनूही काही प्रसताव पाठसवले आहते.  मात्र 

त्या प्रसतावावि असधकाऱयाांच्या सयाच होत नाहीत.  औिांर्ाबाद तालकु्यात आिखी 

एक नायर्ावची ग्रामपांचायत आह.े  ही औिांर्ाबाद  हिाला खटूेन आह.े  सतच्या 

स वािामध्ये मोठमोठे बांर्ले बाांधले आहते.  पि त्या ग्रामपांचायतीमध्ये आसदवासी 

लोक िाहतात.  त्याांना तेथील ग्रामपांचायतीने सलहून सदले की, त्याांची िार्ा आह,े 

त्याांना घिकुल मांििू झाले, त्याचा पसहला हप्ता समळाला, त्यानसुाि त्याने पायाभििीच े

काम केले आसि आता सिपांचाने पनु्हा सलहून सदले की याांची सवत:ची िार्ा नाही.  

तोच सिपांच असे म्हितो की, याांचे घिकुल िद्द किावे आसि याांच्याकडून सदलेले पैसे 

वसलू किावेत.  िाज्यात काय चालले आह,े अ ा सिपांचाची चौक ी होिाि आह े

काय, त्या ग्रामपांचायतीच्या ग्रामसेवकाची चौक ी होिाि आह े काय ? अ ा 

आसदवासी लोकाांची कुठेही ओळख पाळख नसते.  दीड दोन े रुपयाांची मििुी 

किण्यासाठी तो सदवसभि िातो आसि सदवसभि मििुी करुन आल्ह्यानांति या झांझटी 

किण्यासाठी त्याला वेळ कुठे आह.े  त्यामळेु सिकािने अ ा योिनाांमध्ये सनसितपि े

लक्ष घातले पासहिे.  मी नमनुा म्हिनू आपल्ह्याला या २ र्ावाांच ेउदाहिि सदले आह.े  

बहूतेक सठकािी असाच प्रकाि आह.े   

यानांति श्रीमती कोळसर्िे.. 
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श्री. हररर्ाऊ बार्डे..... 

या समािाला पांतप्रधान उज्ज्वला र्ॅस योिनेतनू ससलेंडि सदले आहते. सन १९५३ 

सालापासनू आपल्ह्या द ेात र्ॅसवि सवयांपाक कििे सरुु झाले. त्यापवूी र्ॅसवि 

सवयांपाक किण्यात येत नव्हता. सन १९५३ पासनू सन २०१६ पयंत या द ेात १३ 

कुटुांबाांना र्ॅस समळाला आह.े पि सदनाांक १ मे, २०१६ पासनू ते आतापयंत ९ कोटी 

कुटुांबाांना नव्याने कनेक् न सदले आहते. एवढी र्ती वाढली तिी दखेील आसदवासी 

समािातील लोकाांकडून दकुानदाि कधी िासत पैसे घेतात सकां वा कधी दतेच नाही. 

फुकट र्ॅस द्यायचा होता तिी सदला नाही. र्ॅस सवतिकाला ति वषाानवुषाापासनू ते फुकट 

द्यायला िीवाविच येते. याबाबत  आपल्ह्या असधकाऱयाांकडून अ ा चौक ा होिाि 

आहते सकां वा नाही ?  

अध्यक्ष महोदय, िातीच्या प्रमािपत्राचा एक सवषय मी साांर्िाि आह.े 

सपढयान सपढया, वषाानवुषाापासनू त्याांचे मलु सदु्धा सभल समािाचे आहते. पिांत ुत्याांना 

िातीचे प्रमािपत्र नाही. त् याांना िातीचे प्रमािपत्र का सदले िात नाही, असा माझा 

प्रश्न आह.े त्याांनी स कू नये, त्याांनी अभ्यास करु, त्याांना नोकिी लार् ू नये म्हििे 

एखाद्या सवस ष्ट समािाला नोकिी लार्ण्यासाठी आपि असा उद्योर् किता काय ? 

आपल्ह्याला कोिी भार्ीदाि होऊ नये यासाठी एखाद्या समािाने दसुऱया समािाला 

प्रमािपत्र दऊे नये हा उद्योर् केला असेल ति आपि ह ेमहापाप  किीत आहात. ह े

पाप आपि कधी फेडिाि आहात, त्या लोकाांना वषाानवुष े िातीच्या 

प्रमािपत्रास वाय िाहावे काय ?खडेयापाडयात ति सभल समािमाहीतही नाही. 

 ेकडो वषाापासनू िाहत असतानाही लोक साांर्तात की, हा सभल आह.े  त्याच्या 

टी.सी.वि सभल िात सलसहलेली आह े तिी दखेील असधकािी ऐकत नाहीत. ते 

म्हितात त ु सभल नाही सकां वा कैकाडीच नाही. ह े असधकािी कुठुन तिी आलेले 

असतात त्याांना ह ेसवा कळत नाही. यासाठी िातीचे प्रमािपत्र दणे्यासाठी सकां वा तो 

सभल आह ेसकां वा नाही ह ेसाांर्ण्यासाठी आपल्ह्या सवभार्ाकडे काहीही व्यवसथा नाही.  

असे असेल ति आपि एकदा साांर्ा की, आपि कुठेही र्ेले तिी एखाद्या िातीला 

सबलकूल िातीचे प्रमािपत्र समळिाि नाही. त्या मािसाांना क ासाठी चकिा  
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श्री. हररर्ाऊ बार्डे..... 

मािायला लावत आहात ? त्यामळेु िातीच्या प्रमािपत्राच्या सवषयाबाबत आपि 

लक्ष सदले पासहिे, अ ी माझी सवनांती आह.े  

अध्यक्ष महोदय, इति मार्ास बहुिन कल्ह्याि सवभार्ावि बोलत असताना 

मला एवढेच साांर्ायचे आह ेकी, या सवभार्ाने ओबीसीचे िािकीय आिक्षि कमी 

करुन िसे काय कल्ह्यािच केले आह.े  पवूी सिल्ह्हा परिषदचे्या सनवडिकुा १० ते १५ 

वषा होत नव्हत्या. माननीय उप मखु्यमांत्री श्री. असित पवाि याांना आठवत असेल 

पिभििी सिल्ह्याची सनवडिकू ति २० वषा झाली नाही. कािि ते महािाष्ट्र  ासनाच्या 

हातात होते. पिांत ुयतुीचे सिकाि असताना माननीय श्री. मनोहि िो ी िेव्हा मखु्यमांत्री 

होते त्यावेळेला तेव्हाच्या मांसत्रमांडळाने या सनवडिकुा सनवडिकू आयोर्ाकडे वर्ा 

केल्ह्या. मर् दि ५ वषांनी सनवडिकुा घ्याव्या लार्त होत्या.  ज्या स वसेना पक्षाच्या 

माननीय मखु्यमांत्रयाांनी सनवडिकू आयोर्ाला सनवडिकुा हसताांतरित केल्ह्या त्याच 

पक्षाच्या माननीय मखु्यमांत्रयाांनी पित त्या सनवडिकुा सवत:कडे घेऊन 

लाांबसवण्यासाठी सांधी सदली आह.े आता त्या सनवडिकुा सकती वषा होिाि नाहीत ह े

दवेच िािे. या बाबतही आपि लवकि सनिाय घ्यावा, एवढीच मी सवनांती कितो 

आसि भाषि सांपसवतो. धन्यवाद ! 

-------- 

 

श्री. असित पवाि : अध्यक्ष महोदय, सायांकाळी ५.३० वािता सर्लोटीन आह.े 

तसेच आि िवळपास ६ सवभार्ाचे माननीय मांत्री उत्ति दिेाि आहते त्यामळेु त्याांचा 

वेळ लक्षात घेऊन आपल्ह्याला चचाा थाांबवावी लार्ेल.  
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श्री. ससुनल भसुािा (सवक्रमर्ड) : अध्यक्ष महोदय,  सन २०२२-२३ च्या 

अथासांकल्ह्पातील अनदुानाच्या मार्ण्याांवि चचाा किण्यासाठी आसि पासठांबा 

दणे्यासाठी मी उभा आह.े  

अध्यक्ष महोदय, सामासिक न्याय सवभार्ाच्या माध्यमातनू मी साांर् ूइसच्ितो 

की, माझ्या मतदािसांघातील आसि पालघि सिल्ह्यातील तालकु्याांमध्ये फाि िनुी 

वसतीर्हृ ेआहते ति त्याांची नव्याने सनसमाती व्हावी. तसेच सिल ्ृ यच्या मखु्यालयी 

१००० क्षमतेचे मलुामलुींचे वसतीर्हृ आपल्ह्या सवभार्ाच्या माध्यमातनू सनमााि 

किावे, अ ी मी आपल्ह्याला सवनांती कितो.  

अध्यक्ष महोदय, बाब क्र २ वैद्यकीय स क्षि च्या माध्यमातनू मी साांर् ूइसच्ितो 

की, माझ्या भार्ात नससंर् कॉलेिची सांख्या खपू कमी आह.े ती सांख्या वाढवनू 

पालघि सिल्ह्यात िव्हाि आसि सवक्रमर्ड येथे नससंर् कॉलेिला नव्याने मान्यता  

द्यावी, अ ी मी मार्िी कितो.  

अध्यक्ष महोदय बाब क्र. ४ इति मार्ासवर्ीच्या सवभार्. ओबीसी 

आिक्षिास वाय सनवडिकुा घेऊ नये यामळेु सवासामान्य  ओबीसी िनतेचा िो हक्क 

डावलला र्ेला आह ेतो त्याांना समळावा, अ ी माझी मार्िी आह.े  

अध्यक्ष महोदय, बाब क्र. ३ आसदवासी सवभार्. या सवभार्ाच्या सवसततृ 

मार्ण्यासाांठी आपि मला वेळ द्याल, अ ी मी अपेक्षा कितो. आसदवासी सवकास 

सवभार्ाबाबत बऱ याच बाबी साांर्ण्यात आल्ह्या. सन १९८४ च्या नांति माननीय श्री. 

 िद पवाि याांनी आसदवासी सवकास महामांडळाचे रुपाांति आसदवासी सवकास 

सवभार्ामध्ये केले. आधीच्या काळात आसदवासी समािाचा पेहिाव आपि बसघतला 

ति आपल्ह्या लक्षात यईेल की, वनातील पालापाचोळयाचे आविि घेऊन त्या 

काळात या समािाची सरुुवात झाली. त्यानांति तो समाि लांर्ोटी पासनू या काळातील 

कपडयाांपयंत आला आह.े अ ा काळात सन १९८४ नांति माननीय श्री.  िद पवाि 

याांनी या सवभार्ाचे सांपिूा रुप बदलले त्याबाबत मी त्याांना धन्यावाद दतेो. आसदवासी 

समािाला काय  ससुवधा लार्तात यासाठी र्ावातील अांर्िवाडी, सिल्ह्हा परिषदचेी 

 ाळा, आिोग्याचे उपकें द्र, िसता, वीि सकां वा पािी या सवा बाबींसाठी इति  
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श्री. ससुनल भसुािा.... 

कोित्याही सवभार्ाकडे िावे लार् ूनये म्हिनू तत्कालीन माननीय मांत्री श्री. मधकूि 

सपचड याांच्या मार्िीनसुाि लोकसांख्येच्या प्रमािावि सवतांत्र बिेट दणे्याचे काम 

माननीय श्री.  िद पवाि याांनी काम सरुु केले.  ते आिही सरुु आह.े त्यामळेु आि 

१० ते १२ हिाि कोटी रुपयाांचा सनधी  या वषीच्या बिेटमध्ये या सवभार्ाच्या िनतेला 

सदला आह.े त्याची सवभार्िी मघा ी साांर्ण्यात आली की, काही पैसे ही पर्ािामध्ये 

िातो ते खिे आह.े पिांत ु सन २०१६ साली ही प्रथा मोडण्यात आली. मार्च्या 

सिकािने आसदवासीच्या सवकासासाठी सदल्ह्या िािाऱया पै ातील काही भार् पर्ाि 

आसि इति बाबीवि खचा किण्यासाठी सरुुवात करुन एक चकुीचा पायांडा त्या 

सनसमत्ताने पडला. कोसवडच्या काळात ह ेअसधक सनधी दणे्यात येतील असे माननीय 

उप मखु्यांत्रयाांनी कबलु केलेले आह.े तसेच एकूि सवकास सनधीमध्ये कोितीही 

कटिाट न किता पर्ािाचे पैसे ह ेसामान्य बिेटमधनू द्यावेत अ ी मी मार्िी कितो. 

िाज्याचे माननीय मखु्यमांत्री श्री. उद्धव ठाकिे, माननीय उप मखु्यमांत्री श्री. असित पवाि 

आसि माननीय आसदवासी सवकास मांत्री ॲड. के.सी. पाडवी याांनी असत य कठीि 

अ ा कोसवडच्या काळामध्ये सदु्धा मार्च्या काळात सिकािने केलेली खावटी 

किााची योिना मार्च्या ५ वषाात बांद केली.   

       यानांति श्रीमती किांदीकि.... 
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िवळिवळ १८ लाख कुटुांबाांना वांसचत ठेवले आह.े "  सकसी चीि को अर्ि तमु 

सदल से चाहो, तो पिूी कायनात उसे समलाने में लर् िाती ह.ै" म्हििेच अपि िि 

एखादी र्ोष्ट मनापासनू केली ति ती प्रत्यक्षात येते. माननीय श्री. पवाि याांच्या 

सांकल्ह्पनेतनू ह ेमहािाष्ट्र  िाज्याचे सिकाि सथापन झाले. र्ोिर्रिब िनतचे्या मनात 

ज् या र्ोष्टी आहते त्या  आपि खावटी योिनेच्या माध्यमातनू दऊे केल्ह्या आह.े 

कोसव्हडच्या काळात ४८० कोटी रुपयाांची भिीव तितदू आसदवासींकरिता केली. 

सवासामान्य मािसाला अपेसक्षत असिािी मदत आपि पनु्हा सरुु केली. 

  अध्यक्ष महोदय,  अनेक योिना मार्च्या काळात बांद झाल्ह्या होत्या त्या आता  

आपि पनु्हा सरुु केल्ह्या आहते. ठक्किबाप्पा योिना, ५०५४, ३०५४ मधील सनधी 

असो, तसेच आमदाि सनधी दखेील सवा आमदािाांना सिसकट सदला आह,े याचा मला 

साथा असभमान आह.े माझी आसदवासी सवकास मांत्री याांना मार्िी आह.े िाज्यातील 

२५ सवधानसभा व ४ लोकसभा मतदािसांघात िाहिाऱया तसेच या व्यसतरिक्त िनिल, 

एस.सी मतदािसांघ व िाज्याच्या अनेक भार्ाांमध्ये िे आसदवासी बाांधव िाहत आहते, 

त्याांच्या अडचिी सोडवण्याकरिता या भार्ातील लोकसांख्येच्या प्रमािात सनधी 

उपलब्ध करुन द्यावा.  

 अध्यक्ष महोदय,  आपल्ह्या सवभार्ाच्या माध्यमातनू माझ्या मतदािसांघातील 

काही मार्ण्या मी करु इसच्ितो. मोखाडा तालकु्यातील चास, िव्हाि येथील  

आयना,ओझि, तलावली, वाडा मधील आमर्ाव या आश्रम ाळाांच े काम होि े

स ल्ह्लक आह.े या करिता सनधी द्यावा, अ ी मार्िी कितो. िाज्यात ३३ प्रकल्ह्प 

असनू ९०० आश्रम ाळा व वससतर्हृ े आहते. या करिता माझी मार्िी आह.े  

आश्रम ाळाांमधनू समुािे १० लाख सवद्याथ्यांना स क्षि सदले िात आह.े 

त्याांच्याकरिता प्रत्येक आश्रम ाळेत एक तिी रुग्िवासहका ठेवावी. ५ लाख 

रुपयाांपयंतच्या र्ाड्या सदल्ह्या ति ४० ते ५० कोटी रुपयाांचा खचा येईल. ११ हिाि  
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श्री. सनुील भसुािा.....  

२०० कोटी रु. आपि सदले आहते. यामधनू वषााला एक िीव ििी आपि वाचव ू

 कलो तिी या सनधीचे साथाक होईल. दि वषी आश्रम ाळाांमधील मलुाांचे सपादां  

होऊन सकां वा आिािी होऊन मतृ्य ूहोण्याचे प्रमाि फाि वाढलेले आह.े कोसव्हडमध्ये 

 ाळा बांद होत्या म्हिनू ह ेप्रमाि कमी होते. मात्र आता ते प्रमाि वाढले आह.े या 

मलुाांना वेळेत उपचाि व्हावेत. या करिता प्रत्येक आश्रम ाळेत रुग्िवासहका सदली ति 

या सनधीचे चीि होईल. आपि िाज्यातील समुािे १० लाख आसदवासी  मलुाांना 

साांभाळत आहोत. त्याांचा िीव वाचला ति या सनधीचा उपयोर् होईल. 

 अध्यक्ष महोदय,  दि वषााला १ लाख २५ हिाि रुपये सवद्याथ्यांना  सदले 

िातात. एका –एका स क्षि सांसथेला अडीच ते तीन कोटी रुपये वषााला सदले िातात. 

मार्च्या काळात कायाकत्याांच्या, नेत्याांच्या  ाळाांना  मलेु समळावीत, सनधी समळावा 

या करिता पाचर्ि, महाबळेश्वि येथे   ाळा तयाि किण्यात आल्ह्या. कोंबड्याांच्या 

खिुाड्या प्रमािे या वससतर्हृाची ससथती किण्यात आली.   ही असत य चकुीची र्ोष्ट 

झालेली आह.े नामाांसकत  ाळेचा िो हते ूआह ेत्याला हिताळ फासनू एकास  सवस ष्ट 

पक्षाच्या सांसथेच्या नेत्याांना सनधी समळावा म्हिनू या  ाळाांना सवद्याथी सदले र्ेले. 

एकलव्य िेससडेसन् यल सकुलचे अपगे्रडे न करुन सिल्ह्हावाि  ाळा सरुु केली ति या 

नामाांसकत  ाळेच्या मलुाांना, मोखाडा येथील  मलुाांना पाचर्िीला  िाण्याची र्िि 

िाहिाि नाही. डहाि ूमधील मलुाांना महाबळेश्विला िाण्याची र्िि िाहिाि  नाही. 

दसुिी, पसहलीच्या इयत्तेमधील ज्या मलुाांचे वय ५-६ वषे आह,े ती मलेु आई-

वसडलाांपासनू लाांब िाहतात. त्याांना आई-वसडलाांना भेटण्यासाठी ४०० -५०० सकमी 

लाांब, १०-१२ तास बसने प्रवास किावा लार्तो. आसदवासी व्यक्तीची एवढी ऐपत 

नाही, ह े आपल्ह्याला माहीत आह.े आपि िािकाि आहात. तालकुासनहाय 

प्रकल्ह्पसनहाय या  ाळा सरुु केल्ह्या ति नांदिूबाि येथील मलुाला स डी,  सन 

स ांर्िापिूला पाठवण्याची र्िि िाहिाि नाही. लहान मलुाांना आई वसडल समळाले  
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श्री. सनुील भसुािा.....  

पासहिेत. आपि आपल्ह्या मलुाांना  ाळेत पाठवताना हा सवा सवचाि कितो. ति 

आसदवासींचा दखेील आपि  सवचाि केला पासहिे, अ ी माझी मार्िी आह.े

 अध्यक्ष महोदय,  मार्च्या काळात ४ हिाि कोटी रुपयाांची खावटीची योिना 

होती. ती योिना १० हिाि रु. पयंत वाढवली  पासहिे. मार्ील काळ कोसव्हडचा 

होता, महार्ाई होती, िाज्य अडचिीत होते. अ ा काळातही लोकाांना ४ हिाि रु. 

अनदुान सदले आह.े ते आता ८ हिाि रु किावे, अ ी मार्िी आह.े या वषी दखेील 

खावटी योिनेकरिता सव ेष सनधी द्यावा. मार्ील काळात आसदवासी कुटुांबाांना 

वैयसक्तक लाभाच्या योिनेमधनू घिकुल, र्ायी म्ह ी सदल्ह्या. त्याांच े आसथाक 

िीवनमान उांचावण्याकरिता प्रयत्न केला र्लेा.  आसदवासींची भात, नार्ली, विई इ. 

पािांपरिक सपकाां बिोबिच  त्याच्या घिात दभुती िनाविे  दखेील सन २००९ ते २०१४ 

या काळात सदली होती. मात्र सन २०१४ नांति ही योिना बांद झाली आह.े ती योिना 

आपि सरुु किावी िेिकेरुन माझ्या भार्ातील आसदवासींचे सथलाांति थाांब ू केल. 

एकदा भात,नार्लीचे पीक कापले की, त्याांना सथलाांति  किावे लार्त.े त्याांना हा 

िोडधांदा सदला ति सथलाांति किण्याची र्िि िाहिाि नाही व त्याांच्या कुटुांबाांची 

र्िुिाि होईल. पवूी आसदवासींना दभुती िनाविे, पाईप इ. र्ोष्टी वैयसक्तक लाभाच्या 

योिनेतनू सदल्ह्या िात होत्या. त्या बांद झाल्ह्या असनू आता पनु्हा  सरुु किाव्यात अ ी 

मार्िी कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, सदांडोिी येथे एमआयडीसी हब मांििू केले आह.े त्या धतीवि  

आसदवासी बहुल तालकु्यात एमआयडीसीचे प्रकल्ह्प द्यावेत. यामळेु माझ्या भार्ातील 

आसदवासींना कामासाठी, िोिर्ािासाठी सथलाांतरित व्हाव े लार्िाि नाही. 

िोिर्ािासाठी सथलाांति किीत असताना  या आसदवासींचे आसथाक व  ारििीक 

 ोषि होत असते.त् याांचा बळी पडू नये या करिता या बाबत सवचाि किावा. 

 अध्यक्ष महोदय, ठक्किबाप्पा वसती योिनेत माननीय श्री.सपचड मांत्री 

असताना  एका ग्रामपांचायतीला ३२ लाख रुपयाांपयंत मयाादा सदली होती. आता 

लोकसांख्या वाढत आह.े लोकाांच्या र्ििा वाढत आह.े यामळेु प्रत्येक  
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श्री. सनुील भसुािा.....  

ग्रामपांचायतीकरिता ठक्किबाप्पा योिनेची व्याप्ती ३२ लाख रुपयाांवरुन वाढवनू १ 

कोटी रुपयाांपयात किावी. 

 अध्यक्ष महोदय,  आश्रम  ाळेत स्त्री असधक्षीका असे पद आह.े एका  

वससतर्हृात ५०० ते ७०० मलुी िाहतात.  या मलुींची दखेभाल किण्यासाठी ह ेपद 

आह.े ह ेपद िीएनएम  मधनू भिण्यात यावे.   एनएचडब्ल्ह्य ू मधनू  परुुष अधीक्षक 

घेतला िातो.  त्याांना दखेील आिोग्य सवभार्ातनू घेतले ति त्याचा फायदा  ाळाांना  

होऊ  केल. सध्या आसदवासी मलुाांचा कल एमपीएससी व सवसवध सपधाा 

परिक्ष्ज्ञाांकडे वाढला आह.े  सवांना मुांबई, नास क येथे िाता येिे  क्य  नाही. या 

मलुाांची िाहण्याची , िेवण्याची व्यवसथा नाही. अ ा मलुाांकरिता आसदवासी भार्ात 

सनवासी अभ्याससका, वससतर्हृ सनमााि किावेत सकां वा  आपली िेथे वससतर्हृ ेआहते 

तेथे त्याांना प्रवे  दऊेन  अभ्याससका सरुु किाव्यात, अ ी माझी मार्िी आह.े 

 अध्यक्ष महोदय,  आपल्ह्या आसदवासी सवकास सवभार्ाचे महामांडळ आह.े 

 ासनाने एकासधकाि धान्य खिेदी बांद केली आह.े कें द्र  ासनाची आधािभतू खिेदी 

केली िात आह.े यावषी िाज्यात आसदवासी  ेतकऱयाांकडून सवाासधक भात घेतला 

असनू त्याांना पैसे सदले िात आहते. कें द्राची आधािभतू योिनेसोबत एकासधकाि 

खिेदी योिना सरुु केली ति भाता सोबतच तिू, उडीद, नार्ली, कुळीथ या ग्रामीि 

भार्ातील आसदवासी सपकाांना चाांर्ला भाव दतेा येईल अ ी माझी मार्िी आह.े 

यामळेु आसदवासींना  न्याय समळू  केल. (अडथळा ) अध्यक्ष महोदय,  मी माझ े

भाषि थोडक्यात पिूा कितो.  

 तागलका सभाध्यक्ष :  मी सन्माननीय सदसयाांना १५ समसनटाांचा अवधी 

सदलेला आह.े माननीय उपमखु्यमांत्री याांनी साांसर्तले आह ेकी, कमीत कमी वेळेत 

भाषि किावे.    

       यानांति श्रीमती सर्िप... 



23-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) II - 187 

SSG/AKN/SST प्रथम श्रीमतीकिांदीकि 14:40 

 

 

 श्री.सनुील र्सुारा : अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक सनवडिकुीच्या अिेंड्यामध्ये 

समान नार्िी कायद्याचा सवषय येतो. डॉ.बाबासाहबे आांबेडकि याांनी या द ेाला 

सांसवधान सदले. मी केवळ एक कसवता वाचतो व थाांबतो. समान नार्िी कायदा आह.े 

समान नार्िी कायद्याची नेहमी काही सठकािी मार्िी होत असते.  

     समान नार्िी कायदा, 

     कुिाकुिाचा फायदा, 

     सन कुिाचा वायदा,  

     ह ेसपष्टच किा एकदा, 

  अध्यक्ष महोदय, आमचा कायदा ति फक्त पाचव्या, सहाव्या अनसुसूचमध्ये 

आह,े ती अर्ोदि लार् ूकिा. समान नार्िी कायदा लार् ूकिा असे म्हििाऱया मठूभि 

लोकाांसाठी सवा उठाठेव चाललेली आह.े  

     कायदा आमचा ग्रामसभचेा, 

     कायदा आमचा समानतचेा,  

     आम्हाला नाही हो र्िि, 

     या अ ा समान नार्िी कायद्याची, 

     आम्हाला र्िि आह,े 

     पाचव्या, सहाव्या अनसुसूचची, 

     सवतांत्र िाष्ट्र आम्ही मार्त नाही, 

     भाित ही आमचीच भमूी आह,े 

     आसदवासी आम्ही खिे मालक, 

     या द ेाचे िािे आहोत,  

  अध्यक्ष महोदय, एवढेच साांर्तो आसि थाांबतो. धन्यवाद. िय सहांद.िय 

महािाष्ट्र. 

....... 
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  श्री.टेकचांद साविकि (कामठी): अध्यक्ष महोदय, मी आपल्ह्या अनमुतीने सन 

२०२२-२०२३ च्या अथासांकल्ह्पातील अनदुानाच्या मार्ण्याांवि बोलण्याकरिता उभा 

आह.े  

   अध्यक्ष महोदय, आसदवासी सवकास सवभार्ाच्या मार्ण्याांवि बोलताना मला 

ह े साांर्ावयाचे आह े की, आसदवासी सवद्याथ्यांबाबत मोठ्या प्रमािात दिुाभाव 

किण्याची भसूमका असधकािी व िाज्य सिकािच्या माध्यमातनू सदसनू येते. आपल्ह्याला 

माहीत आह ेकी, महािाष्ट्रातील  ासकीय व अनदुासनत  ाळाांमधनू मोठ्या प्रमािावि 

सवद्याथ्यांना स क्षि सदले िाते. ह ेस क्षि दते असताना नामाांसकत  ाळाांवि सिकािचा 

सनधी मोठ्या प्रमािावि खचा केला िातो.  

  अध्यक्ष महोदय, आपले िे सवद्याथी आहते आपल्ह्या  ासकीय  ाळा सकां वा 

अनदुासनत  ाळाांचा एकसत्रतपिे अभ्यास केला ति सनसितपिाने आपल्ह्याला दोन्ही 

सठकािी मोठ्या प्रमािात दिुाभाव होत असल्ह्याचे सदसनू येईल. आपल्ह्याला 

साांर्ताना द:ुख होते की, आताच सन्माननीय सदसय प्रा.डॉ.अ ोक उइके याांनी 

साांसर्तले की, मांत्री महोदयाांच्या सिल्ह्यामध्ये ६५ सवद्याथीनी पायी प्रवास करुन 

प्रकल्ह्प कायाालयामध्ये आपले र्ाऱहािे माांडण्याकरिता र्ेल्ह्या होत्या. तेथे स क्षक 

नव्हते त्यामळेु त्याांना वषाभि कुठल्ह्याही प्रकािच ेस क्षि समळाले नाही.   

  अध्यक्ष महोदय, सांपिूा िाज्यात ताससका तत्वावि १४ हिाि रुपये मानधन 

दणे्याची पध्दती आह.े पिांत,ु स क्षक उपलब्ध होत नाहीत. पिांत,ु आपि िि १४ हिाि 

रुपयाांऐविी ९ हिाि रुपये स क्षि सेवक म्हिनू सदले ति, सनसितपिाने कायमसवरुपी 

स क्षकाांची नेमिकू होईल व सिकािची आसथाक बचत दखेील होईल व मलुाांना 

स कसवण्याकरिता स क्षक उपलब्ध होतील. त्यामळेु अ ा प्रकािची भसूमका िि 

 ासनाने घेतली ति, सनसितपिाने आपल्ह्या सवद्याथ्यांना चाांर्ल्ह्या प्रकािे स क्षि 

समळेल. 

  अध्यक्ष महोदय, िाज्यात आसदवासी आश्रम ाळा सांसहता सन २०२० मध्य े

लार् ू किण्यात आलेली होती. आपल्ह्या सिकािने सद. ८ माचा, २०२० िोिी 

आश्रम ाळा सांसहता सनयकु्त केलेली होती. पिांत,ु असधकािी सतिावि त्या सठकािी िे  
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श्री.टेकचांद साविकि ... 

सिकािच्या बािचूे धोिि असते ते सांसहतेमध्ये नमदू कितात. िे सिकािच्या बािचू े

धोिि नसेल त्यावि सांसहतेच्या बाहिे सनिाय लावला िातो. मी एक सवषय साांर्तो की, 

ज्या अनदुासनत आश्रम ाळा आहते त्या आश्रम ाळेत वर्ाात ३० पेक्षा कमी सवद्याथी 

असतील ति एकही रुपयाचे अनदुान त्याांना समळत नाही. एखाद्या वर्ाात िि २९ 

सवद्याथी असतील ति त्याांना िेवि दऊे नये अ ी भसूमका सदसनू येत आह.े त्यामळेु 

माझी सवनांती आह ेकी, सांसहतेप्रमािे त्या वर्ाात िेवढे सवद्याथी असतील त्या सवांची 

त्या सठकािी िेविाची व्यवसथा झाली पासहिे, असा सनिाय आसदवासी सवकास 

सवभार्ाने घतेला पासहिे. या सांसहतेच्या तितदुीतील सनयम कायद्याला धरुन आहते. 

त्यामळेु या सनयमानसुाि तेथे िेवढे सवद्याथी असतील, तेवढ्या सवद्याथ्यांच्या 

िेविाकरिताचे अनदुान सदले पासहिे अ ी माझी सवनांती आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, आपल्ह्याला माहीत आह ेकी, कोिोनाच्या काळात सवद्याथी 

घिी होते. ते  ाळेत िात नव्हते. त्यावेळेस अनेक सवद्याथी मतृ्यमुखुी पडले होत.े 

त्याही परिससथतीत आद े काढून १ लक्ष रुपये िबिदसतीने दणे्याबाबत सांसथेला 

...(अडथळा) ... कोिोना काळात सवा सवद्याथी घिी होते. घिी असताना त्या 

सवद्याथ्यांचा मतृ्य ूझाला ति ते त्या सांसथेला दिेे  ासनाने असनवाया केलेले आह.े 

सांसथेचा कोिताही दोष नसताना, सवद्याथी घिी असताना त्याांच्याकडून १ लाख रुपय े

घेण्यास भार् पाडले िात होते. आसदवासी सवकास सवभार्ाच्या मांत्री महोदयाांना 

सवनांतीपवूाक साांर्ावयाच ेआह ेकी, हा िो पालकाांचा १ लक्ष रुपयाांचा सनधी आह ेतो 

 ासनाने अदा किावा. 

  अध्यक्ष महोदय, अनदुासनत आश्रम ाळेमध्ये ४०० ते ८०० सनवासी सवद्याथी 

असतात. त्याांच्या िक्षिाकरिता २४ तास काम कििाऱया पहािेकऱयाला ५०० रुपये 

समळतात. दसुिीकडे आपल्ह्या ज्या  ासकीय  ाळा आहते, त्या  ाळेच्या 

पहािेकऱयाांना चतथुाश्रिेीच्या वेतनश्रेिी प्रमािे वतेन सदले िाते. या २ सांसथाांमध्ये हा 

िो दिुाभाव आह,े त्याचे दखेील सनवािि किण्याची भसूमका सिकािने घ्यावी, अ ी 

मी सवनांती कितो.  
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श्री.टेकचांद साविकि ... 

  अध्यक्ष महोदय, आपि मला बोलण्याची सांधी सदली त्याबद्दल धन्यवाद. 

नमसकाि. 

..... 

  



23-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) II - 191 

SSG/AKN/SST प्रथम श्रीमतीकिांदीकि 14:40 

 

 

  श्री.दवेेंद्र भयूाि (मो ी) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्ह्या अनमुतीने सन २०२२-

२०२३ च्या अथासांकल्ह्पातील अनदुानाच्या मार्ण्याांवि बोलण्याकरिता उभा आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, आपि श्राविबाळ  पेन् न योिना तसेच सांिय र्ाांधी 

सनिाधाि योिना तालकुासतिावि िाबवतो. त्यामध्ये अपांर् लाभाथ्यांना ही योिना 

मांििू किताना अ ी अडचि येते की, त्याचा मलुर्ा २५ वषांच्या आतमध्ये असला 

पासहिे. अपांर् मािसू एकति  िीिाने पिूा सवकलाांर् असतो. अ ावेळेस िि आपि 

त्याांच्या मलुाांच्या वयाची अट नमदू केली ति, तो पात्र लाभाथी अपात्र ठितो. ती अट 

आपि काढावी, अ ी मी या सनसमत्ताने सवनांती कितो. 

  अध्यक्ष महोदय, आसदवासी समािाची ४५ हिािपेक्षा िासत लोकसांख्या 

माझ्या मरुुड-मो ी मतदािसांघात आह.े मी २ वषांपासनू िाज्य सिकािकडे सातत्याने 

वससतर्हृाची मार्िी किीत आह.े मो ी व मरुुड येथील दोन वससतर्हृाांचे िाज्य 

सिकािकडे आलेले आहते.  ासनाने दखल घेऊन त्या प्रसतावाांना तत्काळ मान्यता 

द्यावी, अ ी मी मार्िी या सनसमत्ताने कितो. 

  अध्यक्ष महोदय, मरुुडपासनू धाििीचे अांति साधािित: २०० सक.मी. आह.े 

यापवूीच्या आमदाि महोदयाांनी तसेच मी दखेील पी.ओ. कायाालय मरुुड सकां वा 

मो ीला आले पासहिे, अ ी सातत्याने मार्िी केली. पिांत,ु  ासनाने मार्चे सिकाि 

असो की, आपले सिकाि असो दखल घेतली नाही. मी वािांवाि मार्िी केल्ह्यानांति 

यावेळेस एपीओ कायाालय मांििू करुन सदले. पिांत,ु असधकाि मात्र बहाल केले नाहीत. 

मी या सनसमत्ताने माननीय श्री.असित पवाि याांना सवनांतीपवूाक साांर्तो की, पीओ 

कायाालयाची मार्िी वािांवाि होत आह,े ते लक्षात घेऊन या वषी नवीन प्रकल्ह्प 

कायाालय मरुुड मो ी तालकु्यात मांििू किण्यात यावे. ३०५४, ५०५४ या 

लेखा ीषांतर्ात सनधी सदला िातो. आता ससमतीच्या अध्यक्ष महोदयाांनी साांसर्तले 

की, आपि तो सनधी सिल्ह्हा परिषदलेा वर्ा कितो. 

नांति श्री.स ांद े... 
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श्री.दवेेंद्र भयुाि... 

सिल्ह्हा परिषद हकेेखोिपिा करुन त्याांच्या मनाप्रमािे सनधीच े तकुडे किते व ज्या 

कामाांना पीसीआय इांडेक्सनसुाि सनधी दिेे र्ििेचे असते त्या व्यसतरिक्त इति कामाांना 

सनधी सवतरित किण्यात येतो, त्या कामाांना प्र ासकीय मान्यता दणे्यात येते. हा 

आसदवासी भार्ाांतील लोकाांवि अन्याय आह.े िािकीय द्वेषापोटी लोकाांना 

योिनेपासनू वांसचत ठेवण्यात येत आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, महासवकास आघाडी सिकिाने यावषी ६० कृसष पांप िोडण्या 

दणे्याचा सनिाय घेतला आह.े मसहलाांच्या सक्षमीकििाच्या दृष्टीकोनातनू आसदवासी 

मसहलाांना ३० टक्के लाभ दणे्यात येत होता. त्यासांदभाात धोििात्मक सनिाय घेऊन 

५० टक्के लाभ दणे्याचा सनिाय घेण्यात आला आह.े मार्ील २ वषाापासनू सातत्याने 

किा पितफेड कििाऱया  ेतकऱयाांना प्रोत्साहनपि अनदुान दणे्याचा सनिाय घेतला 

आह.े यासवा सनिायाबद्दल मी माननीय उप मखु्यमांत्री श्री.असित पवाि व महासवकास 

आघाडी सिकािचे असभनांदन कितो व आभाि मानतो. 

 अध्यक्ष महोदय, वैद्यकीय स क्षि सवभार् - सन २०२१-२०२२ मधील 

अथासांकल्ह्पामध्ये अमिावती सिल्ह्यासह िाज्यातील ५ सिल्ह्याांमध्ये नवीन वैद्यकीय 

महासवद्यालये सथापन किण्याचा धोििात्मक सनिाय घेतला होता. अमिावती 

सिल्ह्यातील धाििी, सचखलदिा, वरुड मो ी सािख्या भार्ाांचा सवचाि केला ति या 

सिल्ह्यात वैद्यकीय महासवद्यालय सरुु कििे ही काळाची र्िि आह.े आता दीड 

वषांचा कालावधी िाऊनही अमिावती वैद्यकीय महासवद्यालयाच्या प्रसतावासांदभाात 

कायावाही किण्यात आली नाही. सदिहू प्रसतावास मांििूी दऊेन लवकिात लवकि 

वैद्यकीय महासवद्यालय सरुु किण्यात यावे, अ ी माझी मांत्री महोदयाांना सवनांती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, आपि मला बोलण्याची सांधी सदली त्याबद्दल आभािी आह.े 

धन्यवाद ! 

----------- 
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 श्री.िाि ूआवळे (हातकिांर्ले) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३ च्या 

अथासांकल्ह्पीय अनदुानाच्या मार्ण्याांवि बोलण्यासाठी मी उभा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, सामासिक न्याय सवभार् –  या सवभार्ाची सथापना 

समािातील दसलत, मार्ासवर्ीय लोकाांना मखु्य प्रवाहात आिण्यासाठी त्याांना 

त्याांच्या पायावि उभे किण्यासाठी, त्याांना न्याय दणे्याच्या दृष्टीकोनातनू किण्यात 

आली आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, समाि कल्ह्याि सवभार्ाांतर्ात असलेले महामांडळ 

सद्य:ससथतीत बांद असनू त्यावि अध्यक्ष सनयकु्त करुन ते लवकिात लवकि सरुु 

किण्यात यावे. परििामी िाज्यातील बऱयाच यवुकाांच्या हाताला काम समळेल, 

िोिर्ाि समळेल. सदिहू महामांडळ सरुु होईल, या आ ेने लोक वाट पाहत आहते. 

उक्त महामांडळाचे कामकाि लवकिात लवकि सरुु किावे, अ ी माननीय उप 

मखु्यमांत्री याांना सवनांती आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसांघामधील मािर्ाव ह ेऐसतहाससक र्ाव आह.े 

येथे सदनाांक २१ व २२ माचा, १९२० िोिी ित्रपती  ाहू महािाि याांच्या उपससथतीत 

डॉ.बाबासाहबे आांबेडकि याांच्या अध्यक्षतेखाली पसहली बसहष्ट्कृत परिषद सनमााि 

किण्यात आली होती. ती ऐसतहाससक होती. डॉ.बाबासाहबे आांबेडकि स क्षि पिूा 

करुन आले त्यावेळी ही सभा झाली होती. त्यावेळी ित्रपती  ाहू महािाि याांनी 

साांसर्तले होते की, डॉ.बाबासाहबे आांबेडकि ह ेद ेाचे नेते होतील, दसलताांचे नेत े

होतील. त्यानांति त्याांच्या कायाास सरुुवात झाली व त्याांच्या कायााचा पढुील इसतहास  

आपिा सवांना मासहती आह.े  

 अध्यक्ष महोदय,  ासनाने २ वषाापवूी  ताब्दी वषाासनसमत्त मािर्ावसाठी 

१६९ कोटी रुपये सनधी दणे्याचे मान्य केले होते. त्यामधील २.५ कोटी रुपये सनधीतनू 

लांडन हाऊस सथापन किण्यात आले आह.े डॉ.बाबासाहबे आांबेडकि लांडन हाऊस 

येथे स क्षि घेत होते तसेच लांडन हाऊस मािर्ाव येथे उभािण्यात आले आह.े 

ित्रपती  ाहू महािाि व डॉ.बाबासाहबे आांबेडकि याांची भाषिे झाली होती त्याचा  
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श्री.िाि ूआवळे... 

होसलग्राफी  ो थ्रीडी हॉल सनमााि किण्यात आला असनू तो उद्घाटनाच्या प्रसतके्षत 

आह.े या हॉलचे उद्घाटन २ वषाापवूीच किण्यात येिाि होते. पिांत ुकोिोनाचा प्रादभुााव 

सरुु झाल्ह्याने ते होऊ  कले नाही. उक्त भार्ातील दसलत समािातील लोकाांनी त्याांची 

४ एकि िमीन या सठकािच्या समािकाला दणे्याचे काम केले आह.े सदिहू हॉलच े

उद्घाटन किण्यात यावे. तसेच उवारित सनधी उपलब्ध करुन दऊेन समािकाची सवा कामे 

पिूा किावीत, अ ी माझी उप मखु्यमांत्री श्री.असित पवाि याांना सवनांती आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, मार्ासवर्ीयाांसाठी िाबसवण्यात येिाऱया सवा योिना पुन्हा 

सरुु किण्यात याव्यात, अ ी माझी सवनांती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, आपि मला बोलण्याची सांधी सदली त्याबद्दल आभािी आह.े 

धन्यवाद ! 

------------ 
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डॉ.तषुाि िाठोड (मखुडे) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३ च्या 

अथासांकल्ह्पीय अनदुानाच्या मार्ण्याांवि बोलण्यासाठी मी उभा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, सामासिक न्याय सवभार् – लोक ाहीि अण्िाभाऊ साठे 

याांच्या ियांतीचे सवुिा महोत्सवी वषा मार्ील वषा साििे किण्यात आले आह.े 

िाज्यातील सवा समाि बाांधवाांच्या वतीने सवसवध कायाक्रमाांचे आयोिन किण्यात 

आले होते. या कायाक्रमाच्या माध्यमातनू मातांर् समािाची एक मार्िी पढेु आली 

आह ेकी, पिुे येथे डॉ.बाबासाहबे आांबेडकि रिसचा ॲण्ड रेसनांर् इन्सटीट्यटू, बाटीची 

सथापना किण्यात आली त्याच धतीवि लोक ाहीि अण्िाभाऊ साठे रिसचा ॲण्ड 

रेसनांर् इन्सटीट्यटू सथापन किण्यात यावे. त्याच्या माध्यमातनू मातांर् समािातील ज्या 

होतकरु सवद्याथ्यांना हलाखीच्या परिससथतीमळेु स क्षि घेिे  क्य नाही त्याांना 

भसवष्ट्य काळात पढुील स क्षि दणे्यात यावे. या मार्िीच्या सांदभाात सामासिक न्याय 

मांत्री महोदयाांनी उत्तिाच्या भाषिात उल्ह्लेख किावा, अ ी माझी सवनांती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, िाज्यातील अनेक सिल्ह्यातील तालकु्याांमध्ये मार्ासवर्ीय 

वससतर्हृ ेआहते. त्यामध्ये अनसुसूचत िातीचे अनेक सवद्याथी स क्षि घेत आहते. 

त्याांच्याकरिता िाज्यात कोठेही पसब्लक सकूलची व्यवसथा नाही. ती प्रत्येक सिल्ह्यात 

किण्यात यावी व वससतर्हृामध्ये स क्षि घेिाऱया सवद्याथ्यांची एन्रन्सच्या 

माध्यमातनू भिती किण्यात यावी, अ ी माझी मांत्री महोदयाांना सवनांती आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, वैद्यकीय स क्षि सवभार् – वैद्यकीय महासवद्यालयामध्ये 

पदवी सकां वा पदव्यतु्ति स क्षि घेिाऱया सवद्याथ्यांना महािाष्ट्र सटेट मेसडकल सटचसा 

असोस ए नच्या माध्यमातनू प्रस क्षि दणे्यात येते. या असोस ए नच्या सांघटनेच्या 

मार्ण्या अनेक वषांपासनू प्रलांसबत आहते. त्यामळेु उक्त स क्षक वािांवाि आांदोलन 

कितात. परििामी वैद्यकीय स क्षि घेिाऱया सवद्याथ्यांच्या स क्षिात बाधा येत आह.े 

मार्ील काळात एनपीए व सवसवध भत्याांची मार्िी उक्त असोस ए न सांघटनेने केली 

होती. वैद्यकीय स क्षकाांना ७ वा वेतन आयोर् अद्याप लार् ू केला नाही, तो लार् ू

किण्यात यावा, सन २००८ मधील  ासन सनिायानसुाि खािर्ी पॅ्रक्टीस किण्याची  
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डॉ.तषुाि िाठोड... 

मभुा दणे्यात यावी, एनपीए ऑप् नल असावे, या त्याांच्या प्रमखु मार्ण्या आहते. 

तसेच असथायी सहायक प्राध्यापकाांचे  ासकीय सेवेत समावे न किण्यात यावे, 

अ ीही मार्िी आह.े या सांघटनेच्या सवा मार्ण्या मान्य किण्यात याव्यात, अ ी 

माझी वैद्यकीय स क्षि मांत्री याांना सवनांती आह.े 

यानांति श्री.तेलांर्.... 
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डॉ.तषुाि िाठोड..... 

त्याांची दसुिी मार्िी अ ी आह े की, सदनाांक २७.१२.२००१ िोिी कॅसबनेट 

बैठकीमध्ये घेण्यात आलेला कां त्राटी सनयकु्त्याांचा  ासन सनिाय मार्े घेण्यात यावा. 

र्ेली अनेक वषे  ासन सेवेत इमानेइतबािे काम कििाऱया वैद्यकीय स क्षकाांवि सदि 

 ासन सनिायामळेु अन्याय होत आह.े त्यापेक्षा समावे न करून घेिे व यापढेु दिवषी 

MPSC च्या माध्यमातनू भिती करून त्याांना सनयसमत किण्यात यावे, अ ी मार्िी 

त्याांनी केलेली आह.े त्याांची ही मार्िी दखेील मान्य किावी, अ ी मी सवनांती कितो.  

  अध्यक्ष महोदय, िाज्यामध्ये िेव्हा िेव्हा नवीन वैद्यकीय महासवद्यालये 

सथापन होतात, तेव्हा उपलब्ध असलेल्ह्या वैद्यकीय महासवद्यालयातील स क्षकाांना 

आपि त्या सठकािी प्रसतसनयकु्तीवि पाठसवत असतो. असे न किता त्याांची सेवा भिती 

करूनच वैद्यकीय महासवद्यालय सरुू किावे, अ ी मी सवनांती कितो. त्याांनी आपल्ह्या 

उत्तिामध्ये सदि भाषिामध्ये याबाबतचा उल्ह्लेख किावा, अ ी मी त्याांना सवनांती 

कितो.  

 अध्यक्ष महोदय,   ासकीय वैद्यकीय महासवद्यालय आसि GMC नाांदडे येथे 

कॅन्सि हॉससपटल उभािण्यात यावे, अ ी अनेक वषांपासनू मार्िी किीत आहोत. 

पिांत ुअद्याप याबाबत  ासनाने कोितीही कायावाही केलेली नाही. िेसडओ थेिपी 

सेंटिसाठी १५ कोटी रुपये मांििू केलेले आहते. पिांत ुअद्याप ते सेंटि सरुू झालेले नाही.  

 अध्यक्ष महोदय, मुांबई येथे अससतत्वात असलेले टाटा कॅन्सि हॉससपटल ह ेत्या 

पद्धतीचे द ेातील एकमेव हॉससपटल आहे. सबांध द ेातील रुग्िाांचा भाि या 

हॉससपटलवि आह.े त्यामळेु अनेक रुग्िाांना प्रसतके्षत िाहावे लार्ते. त्याांना योग्य वेळी 

उपचाि समळत नाहीत सकां वा त्याांचे सनदान होऊ  कत नाही. त्यामळेु नाांदडे या 

सठकािी केवळ िेसडओ थेिपी सेंटि मांििू न किता औिांर्ाबादच्या धतीवि  ासकीय 

कॅन्सि रुग्िालय सरुू किण्यात यावे, अ ी मार्िी मी किीत आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, माननीय अथामांत्री याांनी आपल्ह्या अथासांकल्ह्पीय भाषिामध्ये 

घोषिा केली की, भसवष्ट्यकाळामध्ये पिुे येथे ३०० एकिमध्ये इांद्रायिी मेसडससटी 
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डॉ.तषुाि िाठोड..... 

 इांसटगे्रटेड मेसडकल मॅनेिमेंट ह ेउभे केले िािाि आह.े एक डॉक्टि या नात्याने मी 

आपल्ह्या या घोषिचेे सवार्त कितो. माझी अ ी मार्िी आह े की, प्रत्येक 

सवभार्ामध्ये  इांसटगे्रटेड मेसडकल मॅनेिमेंट  सेंटि ह ेभसवष्ट्यकाळामध्ये सरुू किण्यात 

यावे. िेिेकरून भसवष्ट्यकाळामध्ये या िाज्यात असलेल्ह्या ॲपेक्स   ईन्सटीटयटु विील 

भाि कमी किता येईल, या अनषुांर्ाने मी अ ी मार्िी किीत आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, आसदवासी सवभार्ाकडे अत्यांत महत्त्वाची मार्िी मला 

किावयाची आह.े माझ्या मतदािसांघामध्ये आसदवासी कोळी आसि आसदवासी 

मन्नेिवािल ूबाांधव मोठ्या प्रमािावि िाहतात. या दोन्ही िमातीच्या सवद्याथ्यांचे िात 

पडताळिीची अनेक प्रकििे ही मार्ील अनेक वषाापासनू प्रलांसबत आहते. 

औिांर्ाबाद या सठकािी िात पडताळिीचे कायाालय आह.े या सठकािी सहसांचालक 

पदावि श्री.सदनकि पाविा नावाचे असधकािी ह े मार्ील पाच वषाापासनू कायाित 

आहते. प्रत्येक तीन वषाानांति सांबांसधत असधकाऱयाांची बदली होिे र्ििेचे असताना 

या समाि बाांधवाांना िात पडताळिी प्रमािपत्रापासनू वांसचत ठेवण्यासाठीच की काय 

त्याांना सदि पदावि कायम ठेवण्यात आलेले आह,े अ ी भावना या समाि बाांधवाांची 

झालेली आह.े सदि प्रकििी माझी मांत्री महोदयाांना सवनांती िाहील की, तत्काळ 

सांबांसधत असधकाऱयाची बदली किावी. याचे कािि असे आह ेकी, िे ९ हिाि प्रकिि े

प्रलांसबत आहते, त्यातील ७ हिाि प्रकििे ही केवळ आसदवासी कोळी आसि 

मन्नेिवािल ूसमािाची आहते. सांबांसधत असधकाऱयाने अवधै केलेल्ह्या १ हिाि २०० 

प्रकििाांपैकी १ हिाि प्रकिि े माननीय सवोच्च न्यायालयाने वधै ठिसवलेले आहते. 

त्यामळेु मदु्दाम सांबांसधत असधकािी उमेदवािाांचे िात वैधाता प्रमािपत्र अवैध ठिसवत 

आहते, अ ी धाििा समाि बाांधवाांची झालेली असल्ह्यामळेु सांबांसधत असधकािी 

याांची बदली किावी आसि त्या सठकािी सबर्ि आसदवासी असधकाऱयाची नेमिकू 

किण्यात यावी, अ ी मी सवनांती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री.सविय वडेट्टीवाि आता सभार्हृामध्ये उपससथत 

आहते. आपिास मासहती असेल की, मार्च्या यतुी  ासनाच्या काळात 
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डॉ.तषुाि िाठोड..... 

 महािाष्ट्रामध्ये OBC आसि VJNT च्या सवद्याथ्यांसाठी कमळेवाडी ता. मखुडे 

सिल्ह्हा नाांदडे एक पसब्लक सकूल सरुू केले होते आसि सध्या ते कायाित आह.े 

त्यावेळेस ते केवळ प्रायोसर्क तत्त्वावि सरुू केले र्ेले होते. पिांत ु त्यानांति प्रत्येक 

सिल्ह्यामध्ये VJNT च्या सवद्याथ्यांसाठी असे पसब्लक सकूल सरुू किण्यात येईल, 

अ ी त्यावेळ ी घोषिा किण्यात आली होती. उक्त घोषिेनसुाि आता प्रत्येक 

सिल्ह्यात आश्रम ाळेमध्ये स क्षि घेत असलेल्ह्या सवद्याथ्यांसाठी एक VJNT चे 

पसब्लक सकूल सरुू किण्यात यावे, अ ी मी मार्िी किीत आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, अ ा पसब्लक सकूलमध्ये स क्षि घेत असलेल्ह्या 

सवद्याथ्यांना  ासनाकडून १ हिाि ५०० रुपये परिपोषि अनदुान सदले िाते. सवभार्ीय 

 ासकीय पसब्लक सकूलमध्ये स किाऱया सवद्याथ्यांना २ हिाि २५० रुपये परिपोषि 

अनदुान दतेो. दोन सवद्याथ्यांमध्ये अ ी तफावत किण्यात येऊ नये, अ ी मी आपल्ह्या 

माध्यमातनू सवनांती कितो. सवद्यासनकेतनच्या परिपोषि अनदुानामध्ये वाढ करून २ 

हिाि २५० इतकी वाढ किावी, अ ी मी सवनांती कितो.  

  अध्यक्ष महोदय, सन २००४-०५ च्या समुािास या िाज्यामध्ये बांिािा 

समािाच्या मार्ासलेपिासाठी, त्याांच्या सवकासासाठी ताांडावसती ही योिना सरुू 

केली र्ेली. सदि योिना िेव्हा सरुू केली र्लेी तेव्हा प्रामखु्याने या योिनेमध्ये बांिािा 

समािाच्या ताांड्याांचा उल्ह्लेख होता. त्या सठकािी सवकास साधला िावा अ ी 

भसूमका होती. पिांत ुकालाांतिाने सिकािे बदलली आसि वेर्वेर्ळ्या सवचािाांचे मांत्री 

आले आसि अनेक िातींचा या योिनेमध्ये समावे  केला र्लेा. इति िातींचा 

समावे  केला र्लेा याबाबत आम्हाला काही म्हिावयाचे नाही आहे. पिांत ु इति 

िातींचा समावे  केल्ह्यामळेु लोकसांख्या वाढलेली आह.े त्या लोकसांख्येच्या 

प्रमािामध्ये ताांडावसती सनधी सदु्धा वाढसवला र्ेला पासहिे. त्यामळेु आता  ासनाने 

ताांडावसतीसाठी २०० कोटी रुपये उपलब्ध करुन द्यावेत, अ ी मी सवनांती कितो.
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डॉ.तषुाि िाठोड..... 

 अध्यक्ष महोदय, महाज्योती पिुे येथे VJNT चे रिसचा आसि रेसनांर् ईन्सटीटयटु चाल ू

आह.े त्यासाठी दखेील लोकसांख्येच्या प्रमािामध्ये सनधी उपलब्ध करुन द्यावा, अ ी 

मी सवनांती कितो आसि मी माझे भाषि सांपसवतो. धन्यवाद.  

-------- 
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 श्री.निेंद्र भोंडेकि (भांडािा) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२ च्या 

अथासांकल्ह्पाविील अनदुानाच्या मार्ण्यावि बोलण्यासाठी मी उभा आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, सवाप्रथम मी माननीय मखु्यमांत्री महोदय आसि माननीय 

उपमखु्यमांत्री याांचे आसि त्याांच्या नेततृ्वामध्ये काम कििाऱया आघाडी सिकािच े

असभनांदन कितो. कोसवडमळेु िाज्यावि आलेल्ह्या आसथाक सांकटातनू मार्ा काढून सवा 

सवभार्ाांना समाधानकािक सनधीची तितदू केलेली आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, मी आता सामासिक न्याय सवभार्ावि बोलिाि आह.े सन 

२०१८-१९ चा ९ हिाि २०८ कोटी रुपयाांचा सनयतव्यय होता. त्यापैकी फक्त ६ हिाि 

७९७ कोटी रुपयाांचा खचा झालेला आह.े म्हििे २ हिाि ४११ कोटी रुपये अखसचात 

िासहले आहते. सन २०२०-२१ चा  ९ हिाि ६६८ कोटी रुपयाांचा सनयतव्यय होता. 

त्यापैकी फक्त ६ हिाि ४६३ कोटी रुपयाांचा खचा झालेला आह.े िवळपास ३ हिाि 

२०४ कोटी रुपयाांचा सनधी हा अखसचात िासहलेला आह.े सन २०२१-२२ चा सनधी 

चा सनयतव्यय हा १० हिाि ६६५ कोटी रुपयाांच ा होता. त्यापैकी मार्ील 

आठवड्यापयंत ५ हिाि ५९ कोटी रुपयाांचा सनधी खचा झालेला आह.े माचा अखिेला 

आता १० ते १५ सदवस स ल्ह्लक आहते. ह ेसवा साांर्ण्याचे कािि असे की, यावषी 

माननीय श्री.असित पवाि याांनी सामासिक न्याय सवभार्ाला १२ हिाि कोटी 

रुपयाांपयंतचा सनधी सदलेला आह.े  सकतीही मोठे सनयोिन करून िि खचा नाही झाला 

ति त्या सवभार्ाला न्याय समळू  केल काय हा माझा प्रश्न आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, सामासिक न्याय सवभार्ामध्ये महात्मा फुले महामांडळ, सांत 

िोसहदास महामांडळ, अण्िाभाऊ साठे महामांडळ, वासल्ह्मकी महामांडळ असे अनेक 

महामांडळे आहते. या सवा महामांडळामधनू तरूिाांना िोिर्ािासाठी किा समळायला 

पासहि,े पिांत ुमार्ील अनेक वषाापासनू कोिालाही किा समळत नाही. ज्या लोकाांनी 

यापवूी किा घेतले आसि ते पितफेड केली नसेल, किा थसकत असतील त्यामळेु 

नवीन तरुिाांना किा सदले िात नाही. 

 अध्यक्ष महोदय, आपि कृषी सवभार्ाला २० ते २५ हिाि कोटी रुपयाांचा 

सनधी दऊेन सवा किा माफ केली िात े. मोठ्या उद्योर्पतींना किामाफी सदली िाते. 
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श्री.निेंद्र भोंडेकि........ 

ऊिाा सवभार्ाने दखेील माफीची योिना आिलेली आहे. मार्ासवर्ीय लोकाांकडे 

 ासनाने सव ेष लक्ष दणे्याच्या दृष्टीने माननीय श्री.असित पवाि याांनी या 

सवभार्ासाठी खपू मोठी तितदू केलेली आह.े माझ्या मासहतीनसुाि िासतीत िासत 

५०० ते १ हिाि कोटी रुपयाांचे किा थसकत असले. ते  सवा किा एकदा माफ केले ति 

नवीन मलुाांना किा घेण्याचीसाठी सांधी प्राप्त होईल, असे मला साांर्ावयाचे आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, थोड्या वेळापवूीच एका सन्माननीय सदसयाने साांसर्तले की, 

माननीय श्री.चांद्रकाांतिी हांडोिे ह े सामासिक न्याय मांत्री होते. त्याांनी त्याांच्या 

कायाकाळामध्ये अनेक नवनवीन योिना िाबसवल्ह्या होत्या. पिांत ु त्याांच्या नांति 

एक ाही सामासिक न्याय मांत्री महोदयाांनी सव ेष असा नवीन उपक्रम आिला सकां वा 

नवीन योिना आिली. समािाला चाांर्ल्ह्या प्रकािे न्याय दऊे  केल अ ी मार्ील 

१०-१५ वषाामध्ये एकही योिना अांमलात आिली र्ेली नाही.  

यानंतर श्री.कुलकणी........ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



23-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) LL - 203 

MJK/AKN/MMP प्रथम श्री.तेलांर् 15:10 

 

 

श्री. निेंद्र भोंडेकि.... 

औद्योसर्क सांसथेची सात कोटी रुपयाांची योिना होती. सात कोटी रुपये नवीन उद्योर् 

सनसमातीकरिता सदले होत.े हा एक नवीन प्रयोर् होता. काही योजना यशस्िी झाल्या 

तर काही अयशस्िी झाल्या आहते. विदर्ाचमध्य ेकमी प्रमािात उद्योर्धांद ेहोते. ति 

पसिम महािाष्ट्रात उद्योर्ाांची सांख्या मोठी होती. तेथे ही योिना दणे्यात आली. 

ज्यावेळेस एखादी योिना प्रायोसर्क तत्वावि सरुु किण्यात येते, तेव्हा त्यात काही 

उसिवा असतात. काही उसिवाांमळेु ती योिना य सवी होऊ  कली नाही. मी मांत्री 

महोदयाांना सवनांती कितो की, या योिनेत नवीन बदल केले पासहिेत. या योिनेला 

पाठबळ सदले ति नवीन उद्योर् सनमााि होतील व  िोिर्ाि सनसमाती येईल. यात बाँकेने 

२५ टक्के किा सदले पासहिे. पिांत ु एकाही बाँकेने ह ेकिा सदले नाही. मार्ासवर्ीय 

िनतेची हालाखीची परिससथती असल्ह्यामळेु बाँक किा दते नाही. मी सवनांती कितो 

की, या योिनेचे पनुर्ाठन किीत असताना  ासनाने २५ टक्के सनधी उपलब्ध करुन 

द्यावा.  

 अध्यक्ष महोदय, मार्ील सिकािच्या काळात माननीय मािी मांत्री                           

श्री. िािकुमाि बडोले याांना ही योिना अपगे्रड किण्याबाबत आम्ही वािांवाि सवनांती 

केली होती. पिांत ुत्याबाबत कोितीही कायावाही किण्यात आली नाही. सवभार्ाचा 

सनधी वाढतो, पिांत ुकामे होत नाहीत. मी माननीय उप मखु्यमांत्रयाांना सवनांती कितो की, 

या औद्योसर्क योिनेच े पनुर्ाठन किावे. िेिेकरुन या योिनेमळेु िोिर्ािात वाढ 

होईल.  

 अध्यक्ष महोदय, या सवभार्ामाफा त अनेक समािके मांििू केली िातात. मघा ी 

सन्माननीय सदसय श्री. सदलीप लाांडे याांनी आण्िाभाऊ साठे याांच्या समािकाकरिता 

सनधी मासर्तला आह.े आण्िाभाऊ साठे, क्राांसतवीि लहुिी साळवे, सांत िोसहदास, सांत 

वासल्ह्मकी याांच्याकरिता सनधी सदला िात नाही. ही ददुवैी बाब आह.े ह ेसवा समाि 

आि मार्ास आहते. या समािाला सोबत घेऊन र्लेे पासहिे. पिांत ु एखाद्या 

समािाच्या समािकासाठी िार्ा सदली िाते, सनधी सदला िातो. याबाबत आमचे दमूत 

नाही. पिांत ुइतिही समािाच्या समािकासाठी सनधी व िार्ा उपलब्ध करुन सदली  
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पासहिे. याबाबतचे प्रसताव  ासनाकडे येत असतात. पिांत ु त्यावि कोितीही 

कायावाही होत नाही. मध्यांतिी मिाठा समािाला आिक्षि समळावे, याकरिता काही 

आांदोलनकते  हीद झाले आहते. त्याांना मदत किण्याची घोषिा केली आह.े पिांत ु

मातांर्, चमाकाि समािाचे कायाकते अ,ब,क,ड करिता मार्िी किीत असतात. 

त्यामध्ये त्याांना बसलदान द्यावे लार्ले होते. त्याांना कोित्याही प्रकािची आसथाक मदत 

केली िात नाही. यासनसमत्ताने त्याांच्यासाठी आसथाक मदतीची घोषिा किावी, अ ी 

मी मार्िी कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, सामासिक न्याय सवभार्ाच्या सनधीतनू समािाला आधाि 

दणे्याची आवश्यकता आह.े यात  ाळा, महामांडळे, समािके, योिना याांचा लाभ 

मार्ासवर्ीयाांना झाला पासहिे. सवसवध महामांडळाकडे  ासनाने लक्ष द्यावे, अ ी मी 

सवनांती कितो. इति मार्ासवर्ा सवभार्ाबाबत मी काही सचूना कििाि आह.े या 

सवभार्ाला सन २०२०-२१ करिता ३ हिाि २०० कोटी रुपये व सन २०२२-२३ 

करिता ३,४०० कोटी रुपयाांचा सनधी समळाला आह.े िाज्यात एकूि लोकसांख्येपैकी 

िवळपास ५ कोटी लोकसांख्या इति मार्ासवर्ाातील आह.े म्हििे ही टक्केवािी ५२ 

इतकी आह.े असे असताना या समािाकरिता ३ हिाि ४०० कोटी रुपयाांचा सनधी 

सदला िात आह.े इतका कमी सनधी सदला ति या समािाचा सवकास होिाि नाही. 

आि िाज्यात सामासिक न्याय सवभार्ााचे १,६०० अभ्यासक्रम आहते. यातील 

केवळ ६०५ अभ्यासक्रमामध्ये इति मार्ासवर्ा सवद्याथ्यांना ५० टक्के स ष्ट्यवतृ्ती 

सदली िाते. सामासिक न्याय सवभार्ामाफा त १,६०० अभ्यासक्रमाला स ष्ट्यवतृ्ती सदली 

िाते. त्याचप्रकािे इति मार्ासवर्ा सवद्याथ्याााच्या सवा अभ्यासक्रमाला १०० टक्के 

स ष्ट्यवतृ्ती समळाली पासहिे. िेिेकरुन त्या समािातील सवद्याथ्यांच्या स क्षिाचा दिाा 

वाढेल. द ेाला महसत्ता बनावयाचे असले ति इति मार्ासवर्ा समािाला 

सवकासाच्या प्रवाहात आिले पासहिे.  

 अध्यक्ष महोदय, पांतप्रधान घिकूल आवास योिनेतनू ग्रामीि भार्ास १ लाख 

२० हिाि रुपये आसि  हिी भार्ाकरिता अडीच लाख रुपयाांची मदत केली िाते.  
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यात मोठा फिक आह.े ग्रामीि भार्ातील लोकाांना घिाचे बाांधकाम किण्याच्या 

सासहत्यात कोितीही सटू सदली िात नाही. तिीही या योिनेतनू कमी िक्कम समळत 

असते. तेथेही खचा लार्त असतो. मी मांत्री महोदयाांना सवनांती कितो की,  हिी भार् 

आसि ग्रामीि भार्ातील योिनेत एकसमानता असली पासहिे. इति मार्ासवर्ा 

समािातील ज्या लोकाांकडे घिे नाहीत, िे लोक उघड्यावि िाहतात त्याांना या योिनेत 

प्राधान्य सदले िावे. या योिनेत ऑनलाईन अिा केला िातो. ज्याांची पक्के घिे आहते 

त्याांचे नाव या योिनेच्या यादीत आले आह.े पिांत ुर्िि ूलोकाांचे नाव आलेले नाही. 

या लोकाांना प्राधान्य सदले िावे. यात िे कोिी ऑनलाईन अिााची िाननी कितात 

त्याांनी चकुीचे काम केले असेल ति त्याांच्यावि कािवाई केली पासहिे. इति मार्ासवर्ा 

समािाला न्याय द्यावयाचा असेल ति अथासांकल्ह्पीय तितदू वाढवनू सदली पासहिे.  

 अध्यक्ष महोदय, आसदवासी सवकास सवभर्ााच्या अनेक योिना आहते. यात 

ठक्कि बाप्पा योिना, िसते सवकास योिना आहते. आसदवासींच्या लोकसांख्येनसुाि 

आसथाक तितदू केली पासहिे. आसदवासी सवकास सवभार्ाचा सन २०२०-२१ मधील 

एकही रुपयाचा सनधी आम्हाला समळाला नाही. माझ्या मासहतीनसुाि याकरिता २०० 

कोटी रुपये स ल्ह्लक आहते. सामासिक न्याय सवभार्ाकडून या समािाकरिता काही 

सनधी समळतो. मी माननीय सामासिक न्याय मांत्रयाांना सवनांती कितो की, दसलत 

वसतीकरिता १० कोटी रुपयाांचा सनधी द्यावा. आसदवासी मांत्री महोदयाांना सवनांती 

कितो की, सदि २०० कोटी रुपये इतित्र वळसवण्यापेक्षा त्याचे वाटप सवांच्या 

मतदािसांघात किावे.  

 अध्यक्ष महोदय, मी वदै्यकीय स क्षि सवभार्ाबाबत बोल ू इसच्ितो. भांडािा 

सिल्ह्यात वैद्यकीय महासवद्यालय झाले पासहिे, अ ी मी सन २००९ पासनू मार्िी 

किीत आह.े तेथे मार्ील वषी एक बीएचएमएस महासवद्यालय सरुु झाले आह.े तथेे 

नससंर् कॉलेि आहते. याबाबत मी मांत्री महोदयाांचे असभनांदन कितो. पिांत ु तेथे 

वैद्यकीय महासवद्यालय सथापन किावे. कोसवड – १९ काळात वैद्यकीय स क्षि 

सवभार्ानेही असत य चाांर्ले काम केले आह.े याबाबत मी त्याांचे असभनांदन कितो.  
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या सवभार्ाकडे अत्याधसुनक प्रयोर् ाळा होत्या. त्याांनीही त्या काळात ह े प्रश्न 

हाताळले आहते. मी सवनांती कितो की, भांडािा सिल्ह्याकरिता वैद्यकीय महासवद्यालय 

सरुु किावे.  

 अध्यक्ष महोदय, औषधी द्रव्ये सवभार् केवळ नावापिुता िासहला आह.े या 

सवभार्ाला कायाालय नाही. तेथे असधकािी नाहीत. ते असतील ति केवळ वसलुी 

किीत असतात. त्या सवभार्ाच्या असधकाऱयाांकडून कोित्याही प्रकािची औषधाांची 

तपासिी केली िात नाही. दधुाच्या प्रोसेस यसुनटमध्ये मोठ्या प्रमािात केसमकल्ह्सची 

भेसळ केली िात असत.े मी  ासनाला यासनसमत्ताने साांर् ूइसच्ितो की, औषधी द्रव्ये 

सवभार्ाविही असधक लक्ष दऊेन त्या सवभार्ाचे बळकटीकिि कििे असत य 

महत्त्वाचे आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, आपि मला बोलण्याची सांधी सदल्ह्याबद्दल मी आपले 

आभाि व्यक्त कितो आसि माझे भाषि सांपसवतो.  

 धन्यवाद ! 

----- 
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 ॲड.िाहूल कुल (दौंड) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३ च्या 

अथासांकल्ह्पातील अनदुानाच्या मार्ण्याांवि बोलण्यासाठी मी उभा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, महािाष्ट्र िाज्यातील सनिाधाि व्यक्तींना आधाि म्हिनू िाज्य 

 ासनाच्या सांिय र्ाांधी सनिाधाि योिना, इांसदिा र्ाांधी सनिाधाि योिना, श्राविबाळ 

योिना, इत्यादी योिना िाबसवल्ह्या िातात.  पिांत ुयामध्ये लाभाथ्यााला सदला िािािा 

सनधी खपू कमी म्हििे प्रती माह केवळ १ हिाि रुपये आह.े  यामध्ये वाढ करुन 

सकमान ३ हिाि रुपय ेप्रती माह किण्याची आवश्यकता आह.े  या सनिाधाि व्यक्तींनी 

सिकािकडे येऊन नोंदिी किण्याऐविी आपि महसलू सवभार्ाला सव ेष सचूना 

दऊेन अ ा व्यक्तींचा र्ावाांमध्ये  ोध घेऊन नोंदिी करुन घेऊन त्याांना लाभ सदला 

पासहिे.   

 अध्यक्ष महोदय, इति मार्ासवर्ा समािाच्या सांदभाात या सभार्हृामध्ये 

सातत्याने चचाा झाली व र्ावार्ावामध्ये इम्पेरिकल डेटा पोहचला.  पिांत ुयाबाबत 

तातडीने उपाययोिना करुन या समािाला अपेसक्षत असलेले िािकीय आिक्षि सदले 

पासहिे.  इति सवषय बािलूा ठेऊन हा सवषय अग्रक्रमाने घेतला पासहिे.  इति 

मार्ासवर्ीय सवद्याथ्यांसाठी ३६ वसतीर्हृ े बाांधण्याची घोषिा किण्यात आलेली 

आह.े  त्याचा दखेील िोड मॅप तयाि करुन तातडीने सनधी दऊेन लवकिात लवकि 

कामे सरुु किण्याची आवश्यकता आह.े  सवधीमांडळाच्या इति मार्ासवर्ीय कल्ह्याि 

ससमतीने सदनाांक २३ सडसेंबि, २०२१ िोिीच्या अहवालामध्ये नमदू केलेल्ह्या 

आकडेवािीनसुाि ओबीसींची अनेक मांििू पद े भिलेली नाहीत.  याबाबत 

सभार्हृामध्ये दखेील प्रश्न सवचािण्यात आला होता पिांत ुत्याचेही समाधानकािक उत्ति 

समळाले नाही.  तिी ही पद ेतातडीने भिण्यात यावीत.  ओबीसी समािासाठी ४०० 

कोटी रुपयाांची आसथाक तितदू केल्ह्याचे िाहीि किण्यात आले आह.े  पिांत ु त्याच े

तातडीने योग्य सनयोिन किण्याची आवश्यकता आह,े अ ी या चचेच्या सनसमत्ताने 

मी सवनांती कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, मिाठा समािाच्या आिक्षिाबाबत दखेील वेर्वेर्ळया चचाा 

झाल्ह्या.   
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खिे ति, मार्ील सिकािने मिाठा समािाला सदलेले आिक्षि या सिकािला 

न्यायालयात सटकसवता आले नाही ही वसतसुसथती आह.े  आता सकमान ते लवकिात 

लवकि कसे पित समळेल यासाठी पावले उचलण्याची आवश्यकता आह.े  मिाठा 

सवद्याथ्यांना ओबीसींप्रमािे  ैक्षसिक सवलती दणे्याबाबत घोषिा किण्यात आली 

पिांत ुत्या प्रत्यक्षात समळून या समािातील सवद्याथ्यांना काही ना काही आधाि समळेल 

याची काळिी घ्यावी.  सव ेषत: मिाठा समािातील र्िीब कुटुांबाांना या सवलतींची 

अत्यांत आवश्यकता आह.े  मिाठा समािातील मलुाांना पवूी ३५ अभ्यासक्रमाांमध्ये 

 ैक्षसिक सवलत दणे्यात येत होती.  आता ही सवलत ६०५ अभ्यासक्रमाांसाठी 

किण्यात आली आह.े  याबाबत दखेील कायावाही होण्याची आवश्यकता आह.े  

तसेच मिाठा समािासाठी प्रत्येक सिल्ह्हयात उभािावयाच्या वसतीर्हृाांच्या दृष्टीने 

फािसे काम झालेले नाही.  त्याबाबत दखेील तातडीने कायावाही किण्याची या 

सनसमत्ताने मी सवनांती कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, धनर्ि आिक्षिाचा सवषय कें द्र सिकािच्या अखत्यारितील 

असला तिीही िाज्य सिकािने याबाबत आग्रही िाहण्याची आवश्यकता आह.े  धनर्ि 

समाि हा सातत्याने उपेसक्षत िासहलेला आह.े  िानावनाांमध्ये सफििािा हा समाि 

आिक्षिापासनू वांसचत आह.े  त्यामळेु त्याांना आिक्षि समळवनू दणे्यासाठी तातडीने 

पावले उचलण्याची र्िि आह.े  सकमान या समािासाठी आतापयंत िाहीि किण्यात 

आलेल्ह्या योिनाांची अांमलबिाविी केली तिीही या समािाला सदलासा समळू 

 केल.   

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.हरिभाऊ बार्डे याांनी 

साांसर्तल्ह्याप्रमािे सभल्ह्ल, वडािी, डविी या भटक्या समािाांकडे महसलुी व  ैक्षसिक 

पिुावे नाहीत.  त्यामळेु िात प्रमािपत्र समळसविे ह े त्याांच्यासाठी असत य कठीि 

काम आह.े  सिकािकडून कोितेही प्रमािपत्र दतेेवेळी  ैक्षसिक आसि महसलुी 

पिुावा मासर्तला िातो.  खिे ति, त्याांचे स क्षि झालेले नाही आसि महसलुी पिुावा 

यामळेु नाही की त्याांचा कुठेही िमीन-िमुला नसतो.   
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मार्ील सिकािने याबाबत एक क्राांतीकािी सनिाय घेतला होता की, अ ा प्रकििी 

सथासनक चौक ी करुन प्रमािपत्र दणे्यात यावे.  हा सनिाय झाला असला तिीही त्याची 

परििामकािक अांमलबिाविी अद्याप होत नाही.   ासनाने यामध्ये पढेु येऊन 

उपेसक्षत लोकाांना तातडीने िात प्रमािपत्र दणे्याची आवश्यकता आह.े  कािि 

कुठल्ह्याही सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी िात प्रमािपत्र आवश्यक आह.े  तिी 

याबाबत लवकिात लवकि सचूना सनर्ासमत किण्यात याव्यात, ही सवनांती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, सदव्याांर् प्रमािपत्र समळसवण्याची प्रसक्रया दखेील असत य 

सक्लष्ट आह.े  सदव्याांर् बाांधवाला कोिीतिी मदत केली तिच तो प्रमािपत्र समळव ू

 कतो, अ ी परिससथती आह.े  आम्ही यासाठी स सबिे आयोसित करुन प्रमािपत्र 

समळवनू दणे्याचा प्रयत्न केला. पिांत ुमला असे वाटते की, यामध्ये महसलू सवभार्ानेच 

पढेु येऊन स सबिे आयोसित केली पासहिेत. सदव्याांर् वर्ा हा असत य उपेसक्षत आह.े  

वेर्वेर्ळया योिनाांचा ३ टक्के सनधी त्याांच्यासाठी खचा कििे अपेसक्षत आह.े पिांत ु

अनेकदा तसे होत नाही.  सिल्ह्हा परिषदा, पांचायत ससमत्या, ग्रामपांचायती याांना हा 

सनधी खचा किण्यासाठी आपि प्रवतृ्त किण्याची आवश्यकता आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, दसलत वसतीची योिना केवळ कार्दावि आह.े  बऱयाच 

सठकािी ही योिना िाबसवली दखेील िात असेल पिांत ुिाबसवताना त्यासांदभाातील 

सनयमावली पिेुपिू सवचािात घेऊन त्याप्रमािे सनधीवाटप केला िातो का, हा सवचाि 

किण्याची आवश्यकता आह.े  काही सठकािी सवा सनयम धाब्यावि बसवनू नको त्या 

व चकुीच्या सठकािी हा सनधी खचा केला िातो.  त्यामळेु मला असे वाटत ेकी, दसलत 

समािाला न्याय दणे्यात आपि कमी पडत आहोत.  तिी याबाबतीत दखेील सिकािने 

लक्ष घालावे, अ ी माझी सचूना आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या दौंड मतदािसांघातील बधु्द सवहािाचे अधावट काम 

सनधीअभावी बांद आह.े  तिी उवारित कामासाठी सनधी उपलब्ध करुन दणे्यात यावी, 

अ ी माझी सवनांती आह.े 
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 अध्यक्ष महोदय, माननीय मांत्री श्री.धनांिय मुांडे ह ेया सठकािी उपससथत आहते.  

त्याांना मी साांर् ूइसच्ितो की, माझ्या मतदािसांघात सन २०१८ मध्ये मार्ासवर्ीयाांची 

सनवासी  ाळा सरुु किण्यासाठी मान्यता दणे्यात आली आह.े  पिांत ुअद्याप  ाळा 

सरुु झालेली नाही.  इमाितीच्या बाांधकामाचा सवषय ति नांतिचा आह.े पिांत ुआता 

सकमान उपलब्ध इमाितीमध्ये तातडीने  ाळा सरुु किावी.   कािि माझ्या 

मतदािसांघात मोठया प्रमािात मार्ासवर्ीय समाि आह.े  त्याांच्या स क्षिासाठी ही 

 ाळा असत य महत्त्वाची आह.े  तिी मांत्री महोदयाांनी याबाबत तात्काळ सकािात्मक 

सनिाय घ्यावा, अ ी अपेक्षा व्यक्त कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, अवयवदाना सांदभाात मी काही सचूना कििाि आह.े  

ज्याप्रमािे आपि िक्तदान कितो त्याच धतीवि भसवष्ट्यात अवयवदानाची चळवळ 

उभी किण्याची आवश्यकता आह.े  काही द ेाांमध्ये मतृदहे ही िाष्ट्रीय सांपत्ती म्हिनू 

िाहीि केली िाते.  आपला एखादा अवयव दसुऱया व्यक्तीच्या कामी येऊन त्यामळेु 

त्याला िीवनदान समळत असेल ति त्यासािख ेपसवत्र दसुिे काहीच काम नाही, असे 

मी मानतो.  त्यादृष्टीने कायद्यामध्ये बदल करुन मतृ  िीि ह ेिाष्ट्रीय सांपत्ती म्हिनू 

िाहीि किावे व अवयवदानाची प्रसक्रया सोपी किावी.  काही चकुीच्या र्ोष्टी 

घडल्ह्यामळेु सध्या अवयवदानाची प्रसक्रया असत य सक्लष्ट किण्यात आलेली आह.े  

माझ्या मतदािसांघात आम्ही नेत्रदानाची असत य चाांर्ली चळवळ उभी किीत 

आहोत.   ासन याबाबतीत सकािात्मक िासहल्ह्यास अवयवदानाची चळवळ दखेील 

िाज्यभि उभी िाहू  कते.  मांत्री महोदयाांनी आपल्ह्या उत्तिामध्ये याचा उल्ह्लेख किावा 

अ ी अपेक्षा व्यक्त करुन माझे भाषि सांपसवतो.  धन्यवाद.  

--------- 
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 श्री.सक ोि िोिर्ेवाि (चांद्रपिू) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३ च्या 

अथासांकल्ह्पातील अनदुानाच्या मार्ण्याांवि बोलण्यासाठी मी उभा आह.े  आि 

द ासवण्यात आलेल्ह्या सवा पाचही सवभार्ाांचे मांत्री महोदय सभार्हृामध्ये उपससथत 

आहते त्याबद्दल त्याांचे दखेील मनापासनू असभनांदन कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, सामासिक न्याय व सव ेष सहाय्य सवभार्ाच्या मार्ण्याांवि 

मी बोलत आह.े  मी ज्या मतदािसांघातनू येतो त्या मतदािसांघामध्ये महामसहम 

क्राांतीसयूा डॉ.बाबासाहबे आांबेडकि याांची सदक्षाभमूी असल्ह्याचा मला साथा असभमान 

आह.े  सदनाांक १४ ऑक्टोबि, १९५६ िोिी नार्पिू येथे आसि सदनाांक १६ ऑक्टोबि, 

१९५६ िोिी चांद्रपिू येथे धम्म सदक्षा कायाक्रम पाि पडला.  िर्ामध्ये केवळ दोन 

सठकािी धम्म सदक्षा भमूी आह.े  पिांत ुचांद्रपिूच्या सदक्षाभमूीचा पासहिे तसा सवकास 

झालेला नाही.  त्यामळेु माझी सवनांती आह ेकी, ज्याप्रमािे नार्पिूच्या सदक्षाभमूीचा 

सवकास झाला तसाच सवकास चांद्रपिूच्या सदक्षाभमूीचा दखेील व्हावा.  त्यासाठी 

माननीय सामासिक न्याय व सव ेष सहाय्य मांत्रयाांनी १०० कोटी रुपयाांचा सव ेष सनधी 

द्यावा.  त्यासाठी सवभार्ासोबत आमचा पत्रव्यवहाि दखेील सरुु आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, भाितासािख्या एवढया मोठया द ेाला चालसवण्यासाठी 

सांसवधान दिेािे डॉ.बाबासाहबे आांबेडकि याांचे चांद्रपिू येथे सांसवधान भवन बाांधण्याची 

दखेील माझी सवनांती आह.े  यासांदभाात आपल्ह्या सवभार्ाकडून सवचाििा झाली होती 

की, िि सांसवधान भवन बाांधण्यात आले ति त्याची दखेभाल कोि किील ?  

त्याबाबत मी साांर् ूइसच्ितो की, आांबेडकि मेमोरियल सोसायटीने सांसवधान भवनाची 

दखेभाल किण्याची तयािी द ासवली आह.े  माननीय मांत्री श्री.धनांिय मुांडे याांनी 

त्याांच्या कायाकाळामध्ये या दोन र्ोष्टींबाबत सनिाय घेऊन कायावाही केली ति लोक 

त्याांना कायम लक्षात ठेवतील.   

यानांति श्री.धमुाळे..... 
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श्री. सक ोि िोिर्ेवाि... 

म्हिनू चांद्रपिू येथे सदक्षाभमूीकरिता १०० कोटी रुपये आसि सांसवधान भवन सनमााि 

किावे अ ी मी आपल्ह्याला मार्िी किीत आह.े 

अध्यक्ष महोदय, आसदवासी सवकास सवभार्ावि बोलत असताना मी साांर् ू

इसच्ितो की, चांद्रपिू सिल्ह्हा हा आवदिासींर्ा आह.े चांद्रपिूचे िािे आसदवासी होत.े  

र्ोंडकालीन असा हा सिल्ह्हा आह.े  पिांत ुया सठकािी आसदवासींसाठी असे कोितेही 

आसदवासी भवन नाही.  त्यामळेु त्याची सनसमाती चांद्रपिूला व्हावी, अ ी मी मार्िी 

किीत आह.े  या सिल्ह्यात मोठ्या प्रमािात आसदवासी आहते.  पिांत ुआसदवासींच े

िात पडताळिी कायाालय र्डसचिोली आह.े  चांद्रपिूपासनू तथेे दिूवि िावे लार्ते.  

या सठकािी मांत्री महोदय बसलेले आहते आसि त्याांनी घोषिा केली होती की, 

चांद्रपिूला िात पडताळिी कायाालय सनमााि केले िाईल, िेिेकरुन चांद्रपिूच्या 

सवद्याथ्यांना तथेे िाण्यास अडचि होिाि नाही.  र्डसचिोली यथेे सटाफ िाहत नाही. 

लोकाांना हलेपाटे मािावे लार्तात.  कमाचािी काम किीत नाहीत.  म्हिनू आसदवासी 

सवकास मांत्रयाांना मी साांर् ू इसच्ितो की, आपि िि चांद्रपिूला ह े िात पडताळिी 

कायाालय सनमााि केले ति आपल्ह्याला चांद्रपिूची दवेी "माता महाकाली" आपल्ह्याला 

आस वााद दईेल आसि आपि पनु्हा या पदावि कायम िाहाल. 

अध्यक्ष महोदय, या सठकािी वैद्यकीय स क्षि मांत्री बसलेले आहते.  असत य 

सुांदि असे व्यक्तीमत्त्व आह.े  िसे ते सुांदि आहते, तसे ते सुांदि बोलतात आसि त्याांच े

कामही सुांदि आह.े  आि येथे तो सवषय नाही.  पि सवर्ीय सवलासिाविी द ेमखु 

याांच्यासािखी कामाची पध्दत त्याांच्या कायापध्दतीमधनू सदसते.   

अध्यक्ष महोदय, आपि चांद्रपिूला आले होतात.  त्यानांति आपि ६३० कोटी 

रुपये खचा करुन चांद्रपिू येथे मेसडकल कॉलेिची असत य सुांदि व ससुज्ि इमाित 

आपल्ह्या मार्ाद ानाखाली सरुू आह.े  पिांत ुसन २०२० मध्ये िे कॉलेि सरुू होिाि 

होते ते आि २०२२ मध्ये सधु्दा पिूा झाले नाही. आपल्ह्या बािलूा आमच ेपालकमांत्री 

श्री. सविय वड्ेटीवाि बसलेले आहते.  ते सधु्दा या सवषयासाठी आग्रही आहते.  

आपि ह ेमेसडकल कॉलेि आपि लवकिात लवकि सरुू किावे, आसि चांद्रपिू व  
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श्री. सक ोि िोिर्ेवाि... 

लर्तच्या सिल्ह्याांच्या आिोग्य सवषयक समसया दिू किाव्यात, अ ी माझी 

आपल्ह्याला सवनांती आह.े 

अध्यक्ष महोदय,  कां त्राटी कामर्ािाांचाही एक मोठा प्रश्न सनमााि झाला आह.े  

यासाठी आमच्या पालकमांत्रयासमवेत आपि अनेक बैठका सधु्दा घेतल्ह्या आहते.  

चांद्रपिू रुग्िालयाकरिता २०१७ च्या आद ेान्वये ४ टप्प्यामध्ये ५०१ पद े

बायस्त्रोतामधनू कां त्राटी पद ेआपि सनमााि केली आहते.  सरुुवातीच्या काळात ही 

५०१ पद ेसनमााि केली होती.  त्यातील मधल्ह्या काळात म्हििे २०२१-२२ या वषाात 

केवळ २०७ पद ेभिण्याची आपि मान्यता सदली होती.  एकीकडे कोिोनाच्या सांकट 

काळात आिोग्य कमाचाऱयाांवि खपू ताि होता.  त्यामळेु अनेक कमाचािी कमी पडत 

होते.  उवारित २९४ कां त्राटी कमाचाऱयाांना आपि नव्याने सनयकु्ती द्यावी आसि त ी 

घोषिा आपि उत्तिाच्या भाषितनू किावी, अ ी मी आपल्ह्याला सवनांती कितो. 

अध्यक्ष महोदय,  मी या महासवकास आघाडी सिकािचे असभनांदन 

एवढ्याकरिता कितो की, भाितातील पसहली मेसडकल इांसरगे्रटेड ससटी आपि 

पणु्याला सनमााि किीत आहोत.  ३०० एकि परिसिात ती उभािली िाईल.  ही 

असत य चाांर्ली र्ोष्ट आह.े  पि त ीच मेसडकल इांसरगे्रटेड ससटी आमच्या नार्पिू 

सवभार्ात सधु्दा झाली पासहिे, िेिेकरुन नार्पिू सवभार्ातील आमच्या िनतेला 

त्याचा लाभ समळू  केल, अ ीही मार्िी मी या सनसमत्ताने किीत आह.े   

अध्यक्ष महोदय, अन्न व औषधी द्रव्ये या सवभार्ावि बोलताना मी साांर् ू

इसच्ितो की, आता सन्माननीय सदसय श्री. निेंद्र भोंडेकि म्हिाले की, मांत्री महोदय, 

आपि चाांर्ले आहात आसि आपला सवभाव  ाांत आह.े  पिांत ुखिे म्हटले ति सवाात 

आधी मािसाच्या िीवनामध्ये सकाळी झोपेतनू उठल्ह्यापासनू िात्री झोपेपयंत 

कोिाचा सांबांध येत असेल ति तो अन्न व औषधी द्रवे याांचा सवभार्ाचा येतो.  हा 

सवभार् अत्यांत तांदरुुसत असला पासहिे.  पिांत ुआपल्ह्याकडे त ी कोितीही व्यवसथा 

नाही.  त्याांना एखादी तक्राि केली ति ते म्हितात की, आमच्याकडे कमाचािी नाही.  

तक्रािीच्या अनषुांर्ाने आपि आमच्यासोबत याल ति आम्ही तमुच्यासोबत यायला  



23-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) NN - 214 

PPD/AKN/MMP प्रथम श्री.चौधिी 15:30 

 

 

श्री. सक ोि िोिर्ेवाि... 

तयाि आहोत.  सरु्ांधी तांबाखचुा व्यापाि मोठ्या प्रमािावि चांद्रपिू आसि सांपिूा 

महािाष्ट्रात होतो.  त्यावि आपि बांधन घालण्याची आवश्यकता आह.े  या 

सवषयाच्या माध्यमातनू मी मांत्री महोदयाांना िािीव करुन दतेो की, कोिोनाच्या 

काळामध्ये या सवभार्ाचे महत्त्व समिले.  िेमडेस वीि इांिेक् न िेव्हा या सवभार्ाच्या 

माध्यमातनू सदले िात होते ते कां पनीतनू नार्पिूला येत होते, सकां वा बांर्लोिहून 

नार्पिूला येत होते.  िर्ातनू आसि भािताच्या सवसवध भार्ातनू नार्पिूला ते येत 

होते.  पिांत ुनार्पिू ते चांद्रपिू असा प्रवास किण्यासाठी आपल्ह्या सवभार्ािवळ वाहन 

नसायचे.  नार्पिूला २-२ सदवस ते पडून िहायचे.  आम्ही आमच्या र्ाड्या पाठवनू 

ते इांिेक् न मार्वनू घेत होतो.  म्हिनू आपि या सवभार्ाच्या कमाचाऱयाांना असे 

इांिेक् न टोचा की ते ५० च्या नाही ति १०० च्या र्तीने धावले पासहिते, अ ी मी 

आपल्ह्याला मार्िी कितो.  

अध्यक्ष महोदय, सरु्ांधीत तांबाखचुा िो सळुसळुा झालेला आह े त्याबाबत 

आपि सपे ल ड्राईव्ह घते कािवाई किावी, अ ी मी मार्िी कितो. 

अध्यक्ष महोदय, बहूिन सवकास सवभार्ासांबांधी बोलायचे झाले ति मला 

त्यासाठी कार्द लार्िाि नाही.  हा सवभार् आमच्या पालकमांत्रयाांकडे आह.े  

त्याचबिोबि सांपिूा ओबीसी समिाचे सांपिूा महािाष्ट्राचे नेततृ्त्व किण्याचे काम आसि 

ओबीसींचे प्रश्न माांडण्याचे काम माननीय श्री. सविय वडेट्टीवाि कितात. ही त्याांची 

तािीफ आह.े  आपि मार्ास भार्ातनू आलेले आहात. ओबीसी समािातनू आपि 

आले आहात.  आपि ३६ सठकािी वससतर्हृ ेबाांधण्याची घोषिा केली आह.े  त्या 

३६ पैकी सवाात पसहले वससतर्हृ चांद्रपिू येथे बाांधावे, अ ी मी आपल्ह्याला सवनांती 

कितो.   

अध्यक्ष महोदय, या सठकािी िाज्याचे उपमखु्यमांत्री आसि सवत्तमांत्री माननीय 

श्री. असित पवाि उपससथत होते.  या महािाष्ट्राच्या सनसमातीचा मांर्ल कल  सव. 

य वांतिाव चव्हाि याांनी आिला.  त्याांच्या नावाने य वांतिाव चव्हाि घिकुल 

योिना िाबसवली िात आह.े  पि या घिकुल योिनेसाठी आपि केवळ ५० हिाि  
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श्री. सक ोि िोिर्ेवाि... 

रुपयाांचा सनधी सदला आह.े  एखाद्या िाज्याची घिकुल योिना किायची आसि त्याला 

फक्त ५० कोटी रुपयाांचा सनधी द्यायचा, हा अन्याय आह.े  म्हिनू माझी माननीय 

सवत्तमांत्रयाांना सवनांती आह.े  पि त्याांनी िेकॉडावि घ्यावे की या सवभार्ाला कमीत कमी 

५०० कोटी रुपयाांचा सनधी द्यावा.  आमचे पालकमांत्री या ५०० कोटी रुपयाांच्या 

सनधीतनू असत य सुांदि काम या महािाष्ट्राला करुन दाखसवल्ह्यास वाय िाहिाि 

नाहीत.   

अध्यक्ष महोदय, या महासवकास आघाडी  ासनाने सादि केलेल्ह्या 

अथासांकल्ह्पाला माझा पासठांबा दतेो.  ियसहांद. िय महािाष्ट्र, िय चांद्रपिू. 

------------ 
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श्री. योर्े  कदम (खडे) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ या वषााच्या 

अथासांकल्ह्पीय अनदुानाच्या मार्ण्याांवि चचाा किण्यासाठी मी या सठकािी उभा आह.े  

मी असधक वेळ भाषि न किता मी फक्त काही मदु्द ेमाांडिाि आह.े  कािि माझ्या 

अनेक सहकाऱयाांना यावि बोलायचे आह.े   

अध्यक्ष महोदय, आसदवासी सवकास सवभार्ाच्या मार्ण्याांवि बोलताना या 

सवभार्ामध्ये अनेक योिना आहते.  त्या सवाच योिनाांच्या बाबतीत बोलण्यासाठी 

पिेुसा वेळ नाही.  पिांत ुप्रामखु्याने घिकुल ही योिना आसदवासी सवकास सवभार्ाांतर्ात 

िाबसवली िाते, त्याचे काही सनकष आहते.   

अध्यक्ष महोदय,  बिी आवास योिनेंतर्ात २०२१-२२ या आसथाक वषाात 

िवळपास १८५४४ घिे बाांधण्याचे  ासनाचे उसद्दष्ट होते.  पिांत ु३०० कोटी रुपयाांचीे 

तितदू करुनही २०२१-२२ या सवत्तीय वषाात फक्त १७५ कोटी रुपये इतका सनधी 

आपि खचा करु  कलो.  समुािे ५० टक्के सनधी आपि खचा करु  कलो नाही.  

याची अनेक काििे अस ू  कतील.  पिांत ु माझ्या मतदाि सांघातील उदाहिि मी 

आपल्ह्यासमोि ठेवतो.  कदासचत ती महािाष्ट्रातही लार् ू पडतील.  सवाात मोठी 

अडचि म्हििे आसदवासी पाड्याांनी अर्ोदि घेतलेल्ह्या घिकुल योिनेचा लाभ 

आह.े  इांसदिा आवास योिनेचा ३० ते ४० वषांपवूी िेव्हा १५ ते २० हिाि रुपयाांचा 

लाभ घेतला होता आसि त्यावेळी कच्ची घिे बाांधली र्ेली होती.  आता त्या कच्च्या 

घिाांच्या बदल्ह्यात पक्की घिे बाांधावयाची असतील ति  बिी आवास योिना आह.े  

पिांत ुअर्ोदि म्हििे ३० वषाापवूी लाभ घेतला म्हिनू आता त्याांना लाभ घेता येत 

नाही.  म्हिनू मांत्री महोदयाांनी सवनांती आह ेकी, ३०-४० वषाापवूी त्या लोकाांनी लाभ 

घेतला असला तिी ती घिे कच्ची आहते.  ती कधीही कोसळू  कतात.  म्हिनू या 

योिनेमध्ये त्या घिाांचा समावे  किण्यात यावा.  माझ्या मतदाि सांघातील मांडिर्ड 

तालकु्यात पिदिेी ही आसदवासी वाडी आह.े   

यानांति श्रीमती कोळसर्िे.. 
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श्री. योर्े  कदम..... 

 पिांत ु त्याचा उल्ह्लेख करुन मी आपल्ह्याला त े उदाहिि साांर्त आह.े दसुिे कािि 

म्हििे सिकािी योिनाांमध्ये आसदवासी पाडयाांतील काही िस्त्या गायरान, गािठाण 

वकंिा दिेराहटी आहते. परंत ुया सिच िस्त्या सरकारी मालकीच्या जागेमध्य ेबसलेल्या 

आहते. माझे सरकारला एक वनिेदन आह ेकी, आपण महाराष्ट्ट्रार्ा एक रोर्मॅप तयार 

करािा. आवदिासी पार्यांना घरकुल योजनेर्ा लार् दणे्यासाठी वकती सरकारी 

जागेमध्य ेआवदिासी पारे् िसलेले आहते त ेशासनाने आयर्ेंटीफाय करािे. काही 

िार्यांर् ेवतथे ५० ते ७० िषाचपासभन म्हििे सवातांत्रयाच्यापवूीपासनू िास्तव्य आह.े  

पिांत ुत्या िार्ा त्याांच्या नावावि नसल्ह्यामळेु आपि त् याांना त्या योिनेचा लाभ दते 

नाही. हा त्याांच्याविील अन्याय आह.े मुांबईसािख्या  हिामध्ये असतक्रमि झालेल्ह्या 

र्हृसथाांना एसआिएच्या योिनेमध्ये लाभ दतेो. त्यामळेु आपि िि मुांबई  हिामध्ये 

असे करु  कतो ति महािाष्ट्रामध्ये आसदवासी समािासाठी तसे केले पासहिे, अ ी 

माझी सचूना आह.े याबाबत माननीय मांत्रयाांनी आसि  ासनाने सवचाि करुन ती 

ससवकािावी, अ ी माझी सवनांती आह.े  

अध्यक्ष महोदय, माझा दसुिा सवषय ित्नासर्िी सिल्ह्याचा आह.े माझ्या 

मतदासांघातील एक उदाहिि मी दतेो. या सठकािी खडे तालकुा येतो तेथील 

आसदवासी बाांधवाला िात पडताळिी प्रमािपत्र काढायचे असेल ति त्याला पेि 

येथे म्हििे  पाविे दोन े सकलोमीटि लाांब िावे लार्ते. आपल्ह्याला माझी सवनांती 

आह े की, पेि येथील कायाालय तसेच सरुु ठेवनू भौर्ोसलक दृष्टीने सवचाि करुन 

सचपळूि येथे ित्नासर्िी सिल्ह्यासाठी आसदवासी सवभार्ासाठीची िात पडताळिी 

कायाालय उघडावे. कािि सचपळूि तालकुा हा ित्नासर्िी सिल्ह्याचा मध्यवती भार् 

आह.े  

अध्यक्ष महोदय मांडिर्ड तालकु्यातील कादवि येथे वसतीर्हृाची मार्िी 

आह.े त्याबाबत मी माननीय मांत्रयाांकडे लेखी पत्र दखेील सदलेले आह ेआपि त्याचा 

नक् की सवचाि किावा, अ ी माझी सवनांती आह.े  
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अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसयाांनी इति मार्ास बहुिन कल्ह्याि या 

सवभार्ाांच्या बाबतीत उल्ह्लेख केलेला आह.े ताांडा वसती या योिनेंतर्ात 

लोकसांख्येच्या आधािीत काही सनधी खचा किायचा असे काही सनकष आहते. सन 

२०१८ साली काढण्यात आलेला  ासन सनिाय माझ्याकडे आह.े त्यामध्ये अस े

सनकष आहते की, ५० ते १०० लोकसांख्या असलेल्ह्या ताांडा सकां वा वसतीच्या 

सठकािी आपि िासतीत िासत ४ लाख रुपये सनधी खचा करु  कतो. १०१ ते १५० 

लोकसांख्येच्या सठकािी िासतीत िासत ६ लाख रुपये खचा आसि १५१ पेक्षा िासत 

लोकसांख्या असेल ति सतथे आपि १० लाख रुपये खचा करु  कतो. सन २०१७-

१८ साली पांचवासषाक आिाखडा तयाि किण्यात आला होता आसि तो आिही लार् ू

आह.े मी त्या सठकािी लोकप्रसतसनधी म्हिनू सनवडून आलेलो असताना मला त्या 

आिाखडयाच्या बाहिे काही कामे सचूवायची असतील ति मला तसे किता येत नाही. 

कािि आि ती कामे होत नाहीत. त्यामळेु माननीय मांत्रयाांना माझी सवनांती आह ेकी, 

या योिनेंतर्ात पांचवासषाक आिखडयाबाहिेील कामे दखेील ससवकािण्यात यावीत.  

अध्यक्ष महोदय, आपि मुांबईत िाहत असले तिी दखेील आपले र्ाव 

कोकिातील आह.े कोकिामध्ये एका वाडीपासनू दसुिी वाडीपयंतचे अांति ५ ते ६ 

सकमी लाांब असते. या योिनेंतर्ात धनर्ि समािाच्या सकां वा इति समािासाठीच्या 

वाडया मखु्य िसत्यापासनू ५ ते ६ सकमी डोंर्िावि आहते. एका वाडीला डोंर्ि 

कटींर्,खडीकिि, डाांबिीकिि करुन िसता पोहोचसवण्यासाठीचा कमीत कमी खचा 

५० ते ६० लाख रुपये आह.े कोकिातील कोित्याही एका वाडीमध्ये १०० पेक्षा 

िासत लोकवसती नाही. ह े सनकष फक्त या समािासाठीच का लावण्यात आलेले 

आहते ? समािकल्ह्याि सवभार्ामध्ये असे कोित्याही प्रकािचे सनकष नाहीत सकां वा 

खलु्ह् या समािामध्ये सदु्धा असे कोित्याही प्रकािचे सनकष नाहीत. मर् ताांडा 

वसतीमध्ये असलेल्ह्या या सपेसससफक समािासाठीच ह ेसनकष का लावण्यात आले 

आहते ? १०० लोकसांख्येसाठी ४ लाख रुपये खचा किण्यात येत असतील. ति 

पांचवासषाक आिाखडयानसुाि एकदा ही िक्कम खचा झाल्ह्यानांति पाच वषा पनु्हा  
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कोिताही खचा किायचा नाही. या सनकषामळेु १०० वषा सदु्धा आपि या १०० 

लोकाांसाठी िसता तयाि करु  किाि नाही. या बाबतीत  ासनाने र्ाांभीयााने सवचाि 

करुन ताांडा वसतीच े ह े सनकष बदलले पासहिेत. इतिही सन्माननीय सदसयाांनी ही 

मार्िी केलली आह ेत्यामळेु  ासनाने याचा सवचाि करुन ह ेसनकष बदलावेत.  

अध्यक्ष महोदय, कोकिी भार्ातील तरूि मुांबई, ठािे आसि पिु े या 

 हिामध्ये वसलेले आहते. कोिोनाच्या महामािीमध्ये ह ेसवा तरुि पनु्हा र्ावाकडे 

वळले. माझ्या मतदािसांघामध्ये िोिर्ािाची सनसमाती किण्यासाठी त्याांनी सवत:हून 

प्रयत्न केले आसि यासाठी पढुाकाि घेतला. अण्िाभाऊ साठे महामांडळाांतर्ात 

असलेली ससु सक्षत बेिोिर्ाांिासाठीच्या योिनेचा लाभ घेण्याासाठी खडे 

तालकु्यामध्ये १५० ते १७५ प्रकििे, मांडिर्ड तालकु्यामध्ये िवळपास १०० प्रकििे 

आसि दोपोली तालकु्यामध्ये ६५० प्रकििे तयाि केली आहते. यासाठी 

सिल्ह्हासधकाऱयाांमाफा त िी ससमती बससवण्यात येते त्या ससमतीने ही सवा प्रकििे मांििू 

केली. पिांत ुएकाही बाँकेने या सवा प्रकििाांना हातही लावलेला नाही. त्याांचे एकच 

म्हिि ेहोते की, किा दते असताना आम्हाला काहीतिी र्ॅिांटी पासहिे. आपि िे 

प्रकिि करु पाहता त्याची िार्ा र्हाि ठेवा सकां वा काही पै ाची र्ाँिटी ठेवा सकां वा 

काही दासर्ने र्हाि ठेवा. ससु सक्षत बेिोिर्ािाांच्या हातामध्ये काही काम नाही म्हिनू 

आपि त्याांना या योिनेचा लाभ दऊे पाहत आहोत. माननीय उप मखु्यमांत्रयाांना माझी 

मार्िी आह ेकी, योिनेंतर्ात आपि ज् या किााचा लाभ दतेो त्यासाठी सवा िाष्ट्रीयकृत 

बाँकाांना आपि एकत्र करुन सक्त द्यावी की, सिकाि र्ॅिांटी िाहील असे सनकष असताना 

सदु्धा बाँक र्ॅिांटी मार्त असेल ति आपि त्याांना धडा स कवला पासहिे. या बाँकाांची 

मिुोिी आपि मोडली पासहिे. ससु सक्षत बेिोिर्ािाांसाठी असलेल्ह्या योिनाांचा लाभ 

त्याांना समळत नसेल ति मर् या योिना क ासाठी आहते ? हा सवषय फक्त माझ्या  
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मतदािसांघाचा नसनू पिूा महािाष्ट्राचा आह.े या योिनेंतर्ात िेवढयाांची प्रकिि े

बाँकाांमध्ये पडून आहते यता सवा बाँकाांना बोलावनू आपि ती मांििू किावीत, अ ी 

माझी मार्िी आह.ेएवढे बोलनू मी माझे भाषि सांपसवतो.  

------ 
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श्री. दादािाव केचे (आवी) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ च्या 

अथासांकल्ह्पातील अनदुानाच्या मार्ण्याांवि बोलण्यासाठी मी उभा आह.े 

अध्यक्ष महोदय, सामासिक न्याय व सव ेष सहाय्य सवभार् या सवषयावि मी 

बोलिाि आह.े अनसुसूचत व नवबौद्धाांच्या वसत्याांच्या सवांर्ीि सवकास व्हावा, या 

उद्द ेानेसामासिक न्याय सवभार्ाच्या ज्या ज्या योिना आहते त्या योिना प्रत्येक 

वसाहतीपयंत क ा पोहोचसवता येतील आसि त्या वसाहतीचा सवांर्ीि सवकास 

कसा साध्य होईल या भसूमकेतनूच सामासिक न्याय सवभार्ाचे महत्त् व असधक आह.े 

डॉ. बाबासाहबे आांबेडकि याांच्या १२५ व्या ियांतीच्या माध्यमातनू सवसवध योिना 

साकािलेल्ह्या आहते. बौद्ध वसाहतींचा सवांर्ीि सवकास साध्य होण्याच्या दृष्टीने ज्या 

सठकािी र्रिबाांच्या उत्थनाच्या आसि सवकासाच्या दृष्टीने त्याांचे कल्ह्याि व्हावे, 

त्याांच्या कुटुांबातील काया व्हावे या भसुमकेतनू भव्यसदव्य असे सामासिक आांबेडकि 

भवन सकां वा बौद्ध सवहाि प्रत्येक र्ावात सनमााि व्हावे तसेच डॉ. बाबासाहबे आांबेडकि 

याांना असभपे्रत असलेले वाचनालय सनमााि झाले ति त्या समािामध्ये सनसितच नवीन 

सद ा नवीन सवकास होण्यासाठी महत् त्वाच े िाहील. या माध्यमातनू प्रत्येक 

र्ावामध्येिसत्याांचे िाळे मोठया प्रमािात सनमााि झाले पासहिे. नाल्ह्याचे, िसत्याांच े

बाांधकाम असे सवसवध उपक्रम तसेच पािी, सदवाबत्ती याांची सोय कििे अ ा सवा 

बाबी बौद्ध वसाहतींचा सवकास किण्यासाठी असभप्रेत आहते. त्यासाठी सामासिक 

न्याय सवभार्ाच्या बिेटमध्ये मोठया प्रमािात प्रावधान किण्याची र्िि आह.े तिच 

या सवा वसाहतींचा उद्धाि आसि सवकास होऊ  कतो. सामासिक न्याय सवभार्ाच्या 

माध्यमातनू िसते, पािी सकां वा सदवाबत्तीची व्यवसथा महत्त्वाची आह.े  

      यानांति श्रीमती किांदीकि.... 
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सध्याची परिससथती अ ी आह ेकी, अनेक सवद्याथी मुांबई, औिांर्ाबाद, नार्पिू अ ा 

मोठया  हिात िाऊन उच्च स क्षि घेतात. मात्र मोठया  हिात र्ेल्ह्यानांति त्याांची 

सनवासाची व्यवसथा नसते. वससतर्हृाची व्यवसथा नसते. अनेकदा या आसदवासी 

मलुाांना  र्िुवत्तेनसुाि  न्याय समळत नाही. त्याांना अ ा सठकािी प्रवे  समळत नाही. 

यामळेु आसदवासी, बौध्द, अनसुसूचत िमाती व नवबौध्दाांच्या सवकासाच्या दृष्टीने 

त्याांचे सहत साध्य किायचे असेल ति नवीन वससतर्हृ तयाि कििे आवश्यक आह.े 

या माध्यमातनू बिेटमध्ये वससतर्हृाां करिता तितदू किावी अ ी मी मार्ि कितो. 

           अध्यक्ष महोदय,  आसदवासी सवकास सवभार्ाचा सवषय महत्त्वाचा आह.े 

आसदवासींचे सवांर्ीि कल्ह्याि किण्यासाठी हा सवभार् सनमााि केला आह.े या 

सठकािी  आसदवासी सवकास सवभार् व सामासिक न्याय सवभार्ाचे माननीय मांत्री  

आहते.  दोन्ही सवभार्ाच्या माध्यमातनू िाज्यातील  दसलत, सपडीत,  ोसषत 

खड्ेयामध्ये िाहिाऱया  ेवटच्या मािसाचा  सवकास झाला पासहिे या करिता काम 

कितात.  ह ेदोन्ही सवभार् महत्त्वाचे आहते. या दोन्ही सवभार्ाांना अथासांकल्ह्पात नवीन 

तितदू किण्याची र्िि आह.े तिच या समािाचा उद्धाि व सवकास होऊ  कतो.              

        अध्यक्ष महोदय,  ठक्किबाप्पा योिनेमध्ये  कामे किण्यासाठी अांर्ठा िाप 

सिपांच ग्रामपांचायतीच्या माध्यमातनू ठिाव कितो. माझ्या र्ावाला िसते, पाण्याची 

सोय होण्याकरिता तो ठिाव मांििू कितो. या साठी तो प्रकल्ह्प असधकाऱयापयंत िातो. 

प्रकल्ह्प असधकािी अपि आयकु्तापयंत िातो या नांति सनधी प्राप्त होतो. आता  ासनाचे 

धोिि सबघडल्ह्या सािख े सदसत आह.े नवीन धोििानसुाि प्रसताव मांत्रालयात येतो. 

सनधी दखेील मांत्रालयातनू सनर्ासमत होतो. र्िीब र्ावातील, सिपांच क ाकरिता ५ 

हिाि रुपये खचा करुन मांत्रालयात येईल ? ह ेधोिि बदलण्याची आवश्यकताआह.े 

या साठी अपि आयकु्ताांच्या माध्यमातनू सनधी सनर्ासमत झाला पासहिे. तिच खड्ेयाांचा, 

आसदवासींचा सवकास साध्य होऊ  केल. अध्यक्ष महोदय, ग्राम सवकास सवभार्ातील 

२५१५ चा सनधी सामासिक न्याय सवभार्, आसदवासी सवकास सवभार्ाकडून खचा  
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श्री. दादािाव केचे ..... 

किता आला ति या दोन्ही सवभार्ाांचा सवकास होईल. आसदवासींचास   सवकास 

किावयाचा असेल ति ज्या नवीन पाड्या आहते, त्या र्ावाांपयंत िािािे  िसते  तयाि 

केले पासहिेत. आसदवासी उपयोिनेच्या माध्यमातनू र्ावापयंतचे िसते होण्याची र्िि 

आह.े ठक्किबाप्पा योिनेत मोठा सनधी अांतर्ात िसत्याांकरिता उपयकु्त ठिेल. 

आसदवासी उपयोिनेच्या माध्यमातनू र्ावापयंतचा िसता असभपे्रत आह ेतिच र्ावाचा 

सवकास होईल. तसेच मोठे सभार्हृ होण्याची र्िि आह.े आसदवासी सवकास 

सवभार्ाच्या मांत्री महोदयाांकडे या करिता प्रसताव सदलेला आह.े िोपयंत 

आसदवासींच्या वसाहतीमध्ये मोठमोठे सभार्हृ होिाि नाहीत तोपयंत त्याांचा खऱया 

अथााने सवकास होिाि नाही. सामासिक ज्ञान व  ैक्षसिक धोििाच्या दृष्टीने स क्षि 

असभपे्रत आह.े  आसदवासी सवद्याथ्यांकरिता वससतर्हृ,े अभ्याससका सनमााि होण्याची 

र्िि आह.े यादृष्टीने आसदवासी सवभार्ाकडे लक्ष सदले ति आसदवासींचा सवांर्ीि 

सवकास साध्य झाल्ह्यास वाय िाहिाि नाही.  

         अध्यक्ष महोदय,  आवी, आष्टी, कािांिा हा माझा मतदािसांघ आह.े वैद्यकीय 

स क्षि सवभार्ाचे माननीय मांत्री श्री. असमत द ेमखु येथे आहते. त्याांना मी सवनांती 

कितो की, माझ्या मतदािसांघात ३ तालकेु, ३ नर्िपासलका आहते. ह े३ तालकेु समळून 

वैद्यकीय स क्षिाच्या   दृष्टीने काहीही सोय नाही. या भार्ात  वैद्यकीय स क्षि 

सवभार्ाच्या माध्यमातनू महासवद्यालय सनमााि झाले पासहिे.  यासांबांधी माननीय मांत्री 

उत्तिाच्या वेळी साांर्तील, अ ी मी आ ा कितो.  

          अध्यक्ष महोदय,  'बहुिन सहताय बहुिन सखुाय ' ह ेआपले िीद वाक्य आह.े 

िाज्यात ९० टक्के बहुिन समािाच्या वसाहती आहते. या वसाहतींचा सवांर्ीि 

सवकास किावयाचा असेल, सवा सोयी यकु्त महािाष्ट्र तयाि किायचा असेल ति  

बहुिन सहताय बहुिन सखुाय ' या िीद वाक्यानसुाि आपि लक्ष दिेे र्ििेचे आह.े 

या बहुिन समािाचा सवकास झाला ति िाज्याचा सवकास होईल.  असे झाले ति  
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श्री. दादािाव केचे ..... 

 डॉ. आांबेडकि याांना िो महािाष्ट्र अपेसक्षत होता, स वािी महािािाांना िो महािाष्ट्र 

असभप्रेत आह े त्या दृष्टीने सवकास होऊ  केल. या सवा र्ोष्टींकडे  ासनाने लक्ष द्यावे. 

तसेच असधकचा सनधी उपलब्ध करुन दणे्याकरिता तितदू किावी, अ ी  मी सवनांती 

कितो व माझे दोन  ब्द पिूा कितो. िय सहांद िय सवदभा. 

  

  --------- 
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          श्री. िाि ूपािवे  (   उमिेड  ) : अध्यक्ष महोदय,  सन २०२२-२०२३ च्या 

अनदुानाच्या मार्ण्याांवि माझे सवचाि व्यक्त किण्याकरिता मी उभा आह.े 

           अध्यक्ष महोदय,  िाज्यातील वांसचत, उपेसक्षत घटकाांना सवकासाच्या मखु्य 

प्रवाहात आिण्याकरिता र्ेल्ह्या दोन वषाात सामासिक न्याय व सव षे सहाय्य 

सवभार्ाने अनेक महत्वपिूा सनिाय घेतले आहते. डॉ. आांबेडकि याांचे इांद ूसमल येथे 

आांतििाष्ट्रीय समािक उभाििीच्या  कामाचे सनयांत्रि सामासिक न्याय सवभार्ाकडे 

आह.े या समािकाची उांची १०० फूट वाढवली िािाि आह.े ह े समािक सवोत्कृष्ठ 

व्हावे तसेच  ह ेकाम सन २०२४ च्या आधी पिूा होईल अ ी मी अपेक्षा कितो. तसचे 

या सनसमत्ताने महासवकास आघाडी  ासनाचे असभनांदन कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसांघ आिसक्षत आह.े येथील उमिेड व सभवापिू 

येथे  वससतर्हृ तयाि किण्यात यावे. माझ्या भार्ात सवपश्यना कें द्र  नाही. याची मार्िी 

मांत्री महोदयाांकडे केलेली आह.े मांत्री महोदयाांना साांर् ू इसच्ितो की, सनधी वाटप 

किताना िाज्यातील िे आिसक्षत मतदािसांघ आहते त्याांना असधकासधक सनधी दणे्यात 

यावा. आमचे सहकािी माननीय आमदाि याांनी माननीय श्री. चांद्रकाांत हांडोिे याांचा या 

सठकािी उल्ह्लेख केला. आमचे ऊिाावान मांत्री महोदय या िाज्याला लाभले आहते. 

त्याांच्या माध्यमातनू सामासिक न्याय सवभार्ाच्या अनेक योिना   तयाि केल्ह्या िािाि 

आहते. सहकािी आमदाि म्हिनू मला त्याांचा असभमान आह.े 

 अध्यक्ष महोदय,  या समािामधील मातांर्, कैकाडी, भांर्ी याांचा सामासिक, 

आसथाक व  ैक्षसिक सवकास व्हावा तसेच त्याांचा मार्ासलेपिा दिू व्हावा, या करिता 

समािाचा बािकाईने अभ्यास होऊन सद्यससथती समोि यावी, या करिता अभ्यास 

आयोर् नेमला आह.े  िाज्यात  खासटक समािही मोठया सांख्येने आह.े या 

समािातील लोक आपली उपिीसवका किण्याकरिता उघड्यावि दकुान माांडतात. 

उन्हातान्हात आपला व्यवसाय कितात. या समािाचे दखेील महामांडळ असावे अ ी 

या समािाच्या वतीने माननीय मांत्री याांना मार्िी कितो. या खासटक समािाच े

महामांडळ लवकिात लवकि  सथापन व्हावे. डॉ. बाबासाहबे आांबेडकि सामासिक  
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श्री. िाि ूपािवे  ..... 

सवकास योिनेंतर्ा ५००  पेक्षा िासत  अनसुसूचत िातीतील लोकवसती असिाऱया 

सठकािी सांसवधान सभार्हृ बाांधण्याचा सनिाय घेण्यात आला. महासवकास आघाडी 

सिकािचे मी मनापासनू असभनांदन कितो. िेवढया दसलत वसत्या आहते तेथे तरुिाांना 

अभ्याससका, ग्रांथालये उपलब्ध होिाि आहते. या करिता सिकािचे मी असभनांदन 

कितो व मला बोलण्याची सांधी सदली या करिता धन्यवाद दतेो.  

      ---------- 

        यानांति श्रीमती सर्िप... 
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 श्री.िािे  पवाि (नायर्ाांव): अध्यक्ष महोदय, मी आपल्ह्या अनमुतीने सन 

२०२२-२०२३ च्या अथासांकल्ह्पातील अनदुानाच्या मार्ण्याांवि बोलण्याकरिता उभा 

आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, मी सिचप्रथम वैद्यकीय स क्षि सवभार्ाच्या मार्ण्याांवि 

बोलिाि आह.े माननीय वैद्यकीय स क्षि मांत्री सभार्हृात उपससथत आहते. माझ े

सहकािी सन्माननीय सदसय श्री.सक ोि िोिर्ेवाि ह ेआपल्ह्याबाबत िे बोलले, त्याांनी 

आपली िी सततुी केली, मी त्याबाबत त्याांच्या ी सहमत आह.े माझ े त्याबाबत 

एकमत आह.े आपला वाढसदवस होता. मी आपल्ह्याकरिता पषु्ट्पर्चु्ि दखेील 

आिला होता. पिांत,ु आपि तोपयंत बाहिे र्ेला होता. 

  अध्यक्ष महोदय, माझे काही महत्वाचे सवषय आहते. नाांदडे येथे वैद्यकीय 

महासवद्यालयाचे हॉससपटल आह.े तेथे सद्य:ससथतीत ५०० बेड्सची क्षमता आह.े पिांत,ु 

त्या सठकािी सिासिी ८०० रुग्ि असतात. त्यामळेु तेथील क्षमता आपि लवकिात 

लवकि डबल किावी, अ ी मी आपल्ह्याला सवनांती कितो.  

  अध्यक्ष महोदय, अनेक सन्माननीय सदसयाांनी सपुि सपे ासलटी सव ेषत: 

कॅन्सि सवभार् सरुु किण्याची मार्िी केली. कोिोना काळात आपल्ह्याला सावािसनक 

आिोग्य व्यवसथेवि सकती लक्ष दणे्याची आवश्यकता आह े ह े आपल्ह्या सवांना 

समिले आह.े त्या अनषुांर्ाने माझी अ ी मार्िी आह ेकी, नाांदडे या सठकािी केवळ 

कॅन्सिच नाही ति डोक्याच्या ऑपिे नकरिता न्यिुो सवभार्, प्लॅससटक सिािी, ृदय 

 स्त्रसक्रयेकरिता कासडायाक सवभार् असेल अ ा सपुि सपे ासलटीच्या सवा  ाखा सरुु 

किण्याबाबत सवचाि किावा. कािि नाांदडे हा भौर्ोसलकदृष््टया फाि मोठा सिल्ह्हा 

आह.े त्यामळेु या ससुवधा नाांदडेच्या दवाखान्यात सरुु किण्यात याव्यात. 

  अध्यक्ष महोदय, नाांदडेच्या त्या दवाखान्यातनू िेव्हा रुग्िाांना मुांबईच्या 

हॉससपटलमध्ये िेफि केले िाते तेव्हा मुांबईला िायचे म्हटल्ह्यावि त्या रुग्िाांचा तसेच 

त्याच्या नातेवाईकाांचा बी.पी. डबल होतो. कािि आपि त्या र्ोिर्रिब रुग्िाांना 

अाँब्यलुन्सची ससुवधा उपलब्ध करुन दते नाही. त्यामळेु त्या वैद्यकीय  
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श्री.िािे  पवाि ... 

महासवद्यालयामध्ये सदिील रुग्िाांना मुांबईमध्ये आिण्यासाठी अाँब्यलुन्सची व्यवसथा 

किण्यात यावी, अ ी मी आपल्ह्याला सवनांती कितो. 

  अध्यक्ष महोदय, आसदवासी सवभार्ाच्या मार्ण्याांवि बोलताना मला ह े

साांर्ावयाचे आह ेकी, मांत्री महोदय, असत य सकािात्मक आहते. माझी त्याांच्या 

समवेत दोन-तीन वेळा वयैसक्तक भेट दखेील झालेली आह.े मांत्री महोदय आपल्ह्याला 

माहीत आह ेकी, नाांदडे सिल्ह्यामध्ये मन्नेिवािल ुव महादवे कोळी समािाचा सवषय 

खपू वषांपासनू प्रलांसबत आह.े आतापयंत त्या पाविा नावाच्या असधकाऱयामळेु 

अनेक परिवाि उदध््वसत झाले असे म्हिायला हिकत नाही. व्हसॅलसडटी रििेक्ट 

केल्ह्यामळेु बऱयाच ििाांना नोकिीपासनू वांसचत िहावे लार्ले. बऱयाच सवद्याथ्यांना 

कॉलेिमध्ये ॲडसम नच्या ज्या तािखा होत्या त्या उलटून र्ेल्ह्यानांति दखेील 

व्हसॅलसडटी प्रमािपत्र समळाले नाही. त्यामळेु त्याांना उच्च स क्षिापासनू वांसचत िहाव े

लार्ले. त्यामळेु यापढेु मात्र एकही सेकां द वाया न घालवता या पाविा नावाच्या 

असधकाऱयाची आपि त्वरित बदली किावी. सबर्ि आसदवासी िे इम्पा ाल िाहतील, 

अ ा प्रकािच्या असधकाऱयाांची आपि तेथे ताबडतोब सनयकु्ती किावी, अ ी मी 

आपल्ह्याला सवनांती कितो. 

  अध्यक्ष महोदय,  ासनाने सथासनक सतिावि सवसवध प्रमािपत्रे समळावीत, 

केवळ आसदवासींसाठी नाही ति ज्या ज्या समािाांना िातीचे प्रमािपत्र लार्ते मर् त े

एस.डी.ओ. कायाालय असेल, सिल्ह्हासधकािी कायाालय असेल, तहसील 

कायाालयाकडून लार्िािी प्रमािपत्र असतील तेथे िेव्हा िातीचे प्रमािपत्र पासहिे 

सकां वा काही कार्दपत्र पासहिे म्हिनू मार्िी होते तेव्हा त्याांच्याकडून लाचचेी अपेक्षा 

केली िाते. ती कामे लवकि होत नाहीत. त्यामळेु आपि एक सव ेष सचूना काढून 

सांबांसधत असधकाऱयाांना लवकिात लवकि अ ी कार्दपते्र द्यावीत, अ ी सवनांती 

किावी. नाांदडे या सठकािी आपि कासट व्हसॅलसडटीसाठीचे कायाालय सथापन किावे, 

अ ी मी आपल्ह्याला सवनांती कितो. 
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श्री.िािे  पवाि ... 

  अध्यक्ष महोदय, इति मार्ास बहुिन कल्ह्याि सवभार्ाच्या मार्ण्याांवि 

बोलताना मला ह ेसाांर्ावयाचे आह ेकी, ओबीसी आिक्षिाचा सवषय आह.े तसेच, 

धनर्ि व मिाठा समािाचे आिक्षि या  ासनाने लवकिात लवकि मार्ी लावाव.े 

त्याच बिोबि ज्या योिना या समािासाठी िाहीि किण्यात आलेल्ह्या आहते, त्याांची 

अांमलबिाविी होत नाही. त्याांची दखेील अांमलबिाविी व्हावी यासाठी प्रयत्न 

किावेत. 

  अध्यक्ष महोदय, िी महामांडळे सथापन किण्यात आली आहते. िसे की, 

अण्िाभाऊ साठे महामांडळ, अण्िासाहबे पाटील महामांडळ आह.े अ ा 

महामांडळाांकडे तरुि सवयांिोिर्ाि किण्यासाठी, सवत:चा व्यवसाय किण्यासाठी 

िेव्हा नसती सादि कितात तेव्हा एकति या महामांडळ कायाालयातील असधकािी ती 

नसती लवकि मांििू किीत नाहीत. ती िेव्हा मांििू होते तेव्हा बाँका त्याांना किा दते 

नाहीत. त्यामळेु आपि बाँकाांना सपष्ट टािर्ेट द्यावे, त ा सचूना द्याव्यात. िेिेकरुन ही 

िी र्ोिर्रिब समािातील मलेु आहते त्याांना सवत:चा िोिर्ाि सरुु किता येईल. 

   अध्यक्ष महोदय, केवळ सलांर्ायत समािाचचे नव्ह े ति सवा समािाचे 

मान्यताप्राप्त िाष्ट्रसांत डॉ.स वसलांर् स वाचाया महािाि याांना भाितित्न प्रदान व्हावे, 

अ ी स फािस िाज्य सिकािकडून कें द्र सिकािकडे किण्यात यावी. कािि िाष्ट्रसांत 

डॉ.स वसलांर् स वाचाया महािाि ह ेकेवळ एका समािापिुते मयाासदत नव्हते. धमाचिि 

व ज्वलांत िाष्ट्रवादाला वाहून घेतलेले असे ते सांत होते. सवद्वता व अमोघ वािी यामळेु 

सवा समािाच्या  लोकाांनी त्याांना िाष्ट्रसांत म्हिनू मानाचे सथान सदलेले आह.े त्यामळेु 

त्याांना भाितित्न समळाव,े अ ी स फािस िाज्य सिकाितफे किण्यात यावी, अ ी मी 

मार्िी कितो. 

  अध्यक्ष महोदय, सिल्ह्हा परिषदमेध्ये दसलत वसतीसाठी मोठ्या प्रमािात 

सिल्ह्हा सनयोिन ससमतीतनू सनधी सवतरित केला िातो. पिांत,ु सिल्ह्हा परिषदमेाफा त 

मात्र त्याचे समतोल वाटप होत नसनू त्या सठकािी िो पक्ष सत्तवेि असतो त्याांच्या 

मनाप्रमािे असमतोल सनधीचे वाटप होते. अ ी अनेक प्रकििे कोटाामध्ये दखेील  
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श्री.िािे  पवाि ... 

र्ेलेली आहते. त्यामळेु ही बाब  ासनाने र्ाांभीयााने घेण्याची आवश्यकता आह.े 

मध्यांतिीच्या काळात आपल्ह्याला माहीत आह ेकी, लॅम्प पोसट बसवत होते. त्यामध्ये 

१०० रुपये दाखवले िातात मात्र २० रुपयाांमध्ये ते काम होते. त्यात मोठ्या प्रमािात 

पैसे समळतात. 

  अध्यक्ष महोदय, माझा  ेवटचा सवषय असा  आह ेकी, माझ्या मतदािसांघात 

नायर्ाव व उमिी येथील मार्ासवर्ीय हॉसटेलची अत्यांत दयनीय अवसथा झालेली 

आह.े त्याकरिता सव ेष दरुुसती कालबध्द वेळेत किण्यात यावी, अ ी मी मार्िी 

कितो.  

  अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री.सविय वडेट्टीवाि सभार्हृात उपससथत आहते. 

मी त्याांना पनु्हा एकदा सवनांतीपवूाक सांगतो की, माझ्या र्ागात बांिािा समाि मोठ्या 

प्रमािात असल्ह्यामळेु आपि यावेळेस भिपिू सनधी मला द्यावा. मार्च्या वेळेस 

माननीय श्री.धनांिय मुांडे याांनी सविोधी पक्षाच्या आमदािाांना ५० लाख रुपये सदले 

होते. यावेळेस त्याांनी २ कोटी रुपये द्यावेत व आपि २ कोटी रुपये द्यावते, अ ी मी 

मार्िी कितो व माझे दोन  ब्द पिूा कितो. धन्यवाद. 

.......... 

 (अध्यक्षस्थानी माननीय तागलका सभाध्यक्ष श्री.दीपक चव्हाण) 

  तागलका सभाध्यक्ष (श्री.दीपक चव्हाण) : सन्माननीय सदसयाांना आपले 

म्हििे माांडण्याकरिता केवळ २-२ समसनटाांची सांधी समळेल. आि चचाािोध आह.े 

त्यामळेु आपल्ह्याला साडेपाच वािता चचाा सांपवायची आह.े पाविेपाच वािता मांत्री 

महोदयाांचे उत्ति सरुु होईल. त्यामळेु सन्माननीय सदसयाांनी २-२ समसनटाांमध्ये आपले 

मदु्द ेमाांडावेत. 

........ 
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  श्री मफु्ती मोहम्मद इसमाईल अब्दलु खासलक (मालेर्ाव मध्य) : अध्यक्ष 

महोदय, सन २०२२-२३ के अथासांकल्ह्प में की अनदुानों की माांर्ों पि बोलने के सलए 

मैं खड़ा हुआ हूां. 

 अध्यक्ष महोदय, नास क सिले के मालेर्ाव से मेिा ताल्ह्लकु ह.ै मालेर्ाव 

टेक्सटाईल ससटी ह.ै ६७ प्रसत त लोर् झोपड़पट्टी में िहते ह.ै इन लोर्ों को मलुभतू 

ससुवधाएां भी नहीं समलती ह.ै मालेर्ाव में १० लाख से भी ज्यादा की आबादी ह.ै ३ 

लाख से ज्यादा मतदाि ह.ै मालेर्ाव टेक्सटाईल ससटी ह.ै वहाां पि पाविलमू मिदिू 

िहते ह.ै वहाां के लोर् टी.बी., कॅन्सि औि अन्य कई सबमारियों से िझु िह ेह.ै  मेिे 

मतदाि क्षेत्र में ८७ प्रसत त से ज्यादा लोर् मायनॉरिटी से ताल्ह्लकु िखते ह.ै मालेर्ाव 

में मेसडकल एज्यकेु न या मेसडकल की ससुवधा समलना बहुत मसुश्कल ह.ै सिकाि से 

मेिी सवनती ह ै सक मालेर्ाव में एक मायनॉरिटी मेसडकल कॉलेि सदया िाए, तासक 

मायनॉरिटी के लोर्ों को मेसडकल एज्यकेु न की औि अन्य ससुवधाएां समल सके. 

आपने मझुे बोलने के सलए दो समनट का समय सदया, उसके सलए मैं आपका  कु्रर्िुाि 

हूां. इतना कह कि मैं अपना भाषि पिूा किता हूां. 

     -----  
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  श्री.चांद्रकाांत नवघिे (बसमत) : अध्यक्ष महोदय, मी  आपल्ह्या अनमुतीने सन 

२०२२-२०२३ च्या अथासांकल्ह्पाविील अनदुानाच्या मार्ण्याांवि बोलण्याकरिता उभा 

आह.े आपि मला बोलण्याची सांधी सदली, त्याकरिता मी आपले आभाि मानतो. 

  अध्यक्ष महोदय, सामासिक न्याय सवभार्ाच्या मार्ण्याांवि बोलताना मला ह े

साांर्ावयाचे आह े की, सन २०२२-२०२३ या वषााकरिता अत्यांत भिीव तितदू 

माननीय श्री.असित पवाि, माननीय श्री.धनांिय मुांडे याांच्या माध्यमातनू झालेली आह.े 

मला एकच मार्िी किायची आह,े िर्ातील टाटा, सबलाा असतील सकां वा या 

सभार्हृातील एखाद ेसामान्य सदसय असतील सकां वा सेवक असतील या दोघाांच्याही 

मताांचा असधकाि समान ठेवण्याचे काम डॉ.बाबासाहबे आांबेडकि याांनी केलेले आह.े 

मर् त्याांच्या बाबतीत असे का होत आह?े डॉ.बाबासाहबे आांबेडकि याांच ेअप्रकास त 

ग्रांथ, सासहत्य प्रकास त किण्याच्या बाबतीत... केवळ भाितातच नव्ह ेति िर्ातील 

कोित्याही िािकीय नेत्याने केले नसेल एवढे प्रचांड प्रमािात लेखन डॉ.बाबासाहबे 

आांबेडकि याांनी केलेले आह.े त्याांचे सांपिूा सासहत्य प्रकास त किण्यासाठी  ासनाने 

डॉ.बाबासाहबे आांबेडकि याांचे चरित्र साधने प्रका न ससमती सन १९७६ मध्ये 

सथापन केली.  

  अध्यक्ष महोदय, सदि ससमतीने ३७ वषांच्या कायाकाळात ४२ ग्रांथाांपैकी फक्त 

२२ खांड प्रकास त केले असनू २१ व २२ क्रमाांकाच्या खांडामध्ये अनेक चकुा व त्रटुी 

असल्ह्याचे सनद ानास आलेले आह.े सद.१८.११.२००९ च्या  ासन सनिायानसुाि 

एका वषाात सकमान २ खांड प्रकास त कििे ससमतीवि बांधनकािक असताना सन 

२००४ पासनू अप्रकास त सासहत्यातील एकही खांड प्रकास त केलेला नाही. 

डॉ.बाबासाहबे आांबेडकि याांच्या ... सांकसलत केलेली महाड सत्याग्रह व इति 

महत्वाची कार्दपत्रे ८० वषांपेक्षाही िनुी असनू ती आता नष्ट होण्याच्या मार्ाावि 

असल्ह्याचे सनद ानास येत आह.े मी आपल्ह्या माध्यमातनू सवनांती कितो की, सद. १४ 

एसप्रल िोिी डॉ.बाबासाहबे आांबेडकि याांच्या ियांतीच्या सनसमत्ताने तिी या खांडाांच्या 

बाबतीत माननीय सामासिक न्याय मांत्री सनिाय घेतील. 
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श्री.चांद्रकाांत नवघिे  

  अध्यक्ष महोदय, बसमत ह े८० हिाि लोकसांख्या असलेले  हि आह.े तथेे 

अद्याप मलुा-मलुींकरिता  ासकीय वससतर्हृ नाही.  

नांति श्री.स ांद े... 
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श्री.चांद्रकाांत ऊफा  िािभूैय्या नवघिे... 

माझ्या मतदािसांघामध्ये वसमत येथे मार्ासवर्ीय मलुामलुींसाठी  ासकीय 

वससतर्हृाची आवश्यकता आह.े वसमत येथील श्री.बेल्ह्ह ेकुटुांसबयाांची वससतर्हृाची 

२७ लाख रुपये िक्कम सामासिक न्याय सवभार्ाकडून येिे बाकी आह.े सामासिक 

न्याय सवभार्ाच्या माध्यमातनू सनवासी  ाळा सरुु किण्यात यावी. 

 अध्यक्ष महोदय, सवसध व न्याय सवभार् – आमच्या सहांर्ोली सिल्ह्यातील 

असीसटांट चॅरिटी कसमश्निचे पद अद्याप रिक्त आह े ते भिण्यात यावे, अ ी माझी 

मार्िी आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, वैद्यकीय स क्षि – माननीय वैद्यकीय स क्षि मांत्री ह े

मिाठवाड्यातील आहते. त्याांच्या व आमच्या र्ावाचे नाव एकच आह.े सहांर्ोली 

सिल्ह्हा हा ना-ऊद्योर् सिल्ह्हा असनू या सिल्ह्याचा मोठ्या प्रमािात अन ेुष आह.े 

आदििीय मािी मांत्री श्री.ियप्रका  दाांडेर्ावकि मार्ाद ानाखाली पिूाा सहकािी 

साखि कािखान्याच्या सथायी ससमतीच्या बैठकीत ठिाव केला आह.े वसमत येथे 

वैद्यकीय महासवद्यालय सरुु किण्यात यावे. त्यामध्ये आमचा साखि कािखाना 

सहभार्ी होण्यास तयाि आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, आसदवासी सवकास मांत्री महोदयाांनी आमच्या सिल्ह्यातील 

आसदवासींच्या  ाळेसाठी व वससतर्हृासाठी ४० कोटी रुपये सनधी उपलब्ध करुन 

सदला, त्याबद्दल मी त्याांचे व माननीय उप मखु्यमांत्री याांच ेअसभनांदन कितो व आभाि 

मानतो. त्याांनी आमच्या सिल्ह्यातील आसदवासी समािातील लोकाांना न्याय दणे्याच े

काम केले आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, इति मार्ासवर्ीयाांना िािकीय आिक्षि समळेपयंत सिल्ह्हा 

परिषदचे्या व नर्िपासलकाांच्या सनवडिकुा घेण्यात येऊ नयेत.  त्या घतेल्ह्या ति उक्त 

समािावि मोठा अन्याय होईल. मिाठा, मसुलीम व धनर्ि समािाला आिक्षि द्यावे, 

ही  माझी आग्रही मार्िी आह.े 

 



23-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) RR - 235 

GSS/AKN/SST प्रथम कुमािीसर्िप 16:10 

 

 

श्री.चांद्रकाांत ऊफा  िािभूैय्या नवघिे... 

अध्यक्ष महोदय, आमच्या सिल्ह्यातील हळद प्रसक्रया उद्योर्ासाठी १०० 

कोटी रुपये व मॉडना माकेटसाठीही १०० कोटी रुपये सनधी उपलब्ध करुन सदला आह.े 

माननीय उप मखु्यमांत्री श्री.असित पवाि याांनी सभार्हृातील सन्माननीय सदसयाांपैकी 

सवाासधक सनधी आमच्या तालकु्याला उपलब्ध करुन सदला आह.े त्याबद्दल मी त्याांचे 

आभाि मानतो.  

अध्यक्ष महोदय, आपि मला बोलण्याची सांधी सदली त्याबद्दल आभािी आह.े 

धन्यवाद ! 

--------- 
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श्री.सहसिाम कोिोटे (आमर्ाव) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३ च्या 

अथासांकल्ह्पीय अनदुानाच्या मार्ण्याांवि बोलण्यासाठी मी उभा आह.े 

अध्यक्ष महोदय, आसदवासी सवकास सवभार् – आसदवासींची सामासिक, 

आसथाक प्रर्ती व्हावी याकरिता हा सवभार् असवित कायाित असतो. आसदवासी 

समािाच्या  ैक्षसिक, सामासिक व आसथाक अ ा सवा समसया मळुापासनू नष्ट 

झाल्ह्या पासहिेत. या बाबींवि लक्ष कें द्रीत करुन आसदवासी सवकास सवभार् काम 

कितो.  

अध्यक्ष महोदय, माझा मतदािसांघ आसदवासी बहुल के्षत्र असलेला व 

नक्षलग्रसत भार्ात आह.े माझ्या मतदािसांघाचा बिाचसा भार् िांर्लाने व्यापलेला 

असनू तथेे लहान टोले व र्ाव वसलेले आहते. या भार्ात िसते नाहीत, 

दळिवळिाची साधने नाहीत. आसदवासींच्या सवकासासाठी असवित प्रयत्न 

किण्याची आवश्यकता आह.े  

अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसांघामध्ये आसदवासी सांसथाांच्या माध्यमातनू 

धान खिेदी किण्यात येते. दवेिी येथील धान खिेदी कें द्रावि उघड्यावि धान खिेदी 

किण्यात आली आह.े वळेे अभावी मी भाषि पिूा कितो. 

अध्यक्ष महोदय, आपि मला बोलण्याची सांधी सदली त्याबद्दल आभािी आह.े 

धन्यवाद ! 

------------ 
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श्री. ेखि सनकम (सचपळूि) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३ च्या 

अथासांकल्ह्पीय अनदुानाच्या मार्ण्याांवि बोलण्यासाठी मी उभा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, सदनाांक १६ मे, १९३८ िोिी डॉ.बाबासाहबे आांबेडकि याांनी 

सचपळून तालकु्यातील खिेडी येथील हत्तीचा माळ येथे खोती या प्रश्नाच्या सांदभाात 

िाहीि परिषद घेतली होती. परििामी तत्कालीन सिकािने खोती सविोधी कायदा मांििू 

केला. त्यामळेु हिािो बहुिन समािामध्ये मोठी क्राांती सनमााि झली. सदिहू सठकािी 

डॉ.बाबासाहबे आांबेडकि याांचे उत्तम समािक उभािण्यात यावे. तेथे सपधाा परिक्षाांसाठी 

ग्रांथालय, प्रस क्षि कें द्र सरुु किण्यात यावे, अ ी माझी आग्रही मार्िी आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, वयोवदृ्ध लोकाांना िातीचा दाखला समळवण्यासाठी खपू 

मोठी अडचि सनमााि होते. ज्याांची वये ७० ते ९० इतकी आहते त्याांना िातीचा 

दाखला घेण्यासाठी प्रवास करुन कायाालयात िािे कठीि होते. अ ा व्यक्तींना 

तातडीने िातीचे दाखले दणे्यात यावेत, अ ी माझी सवनांती आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, एसबीसी, ओबीसी व एनटी सांवर्ाातील सवद्याथ्यांकडून फीस 

न घेता ती स ष्ट्यवतृ्तीमधनू वसलू किण्यात यावी. त्याांची ट्य ून फीची िक्कम 

कॉलेिच्या नावाने दणे्यात यावी. एसबीसी, एसटी व एनटी सांवर्ाातील सवद्याथ्यांना 

ज्याप्रमािे पिूा स ष्ट्यवतृ्ती दणे्यात येते त्यापद्धतीने ओबीसी समािातील सवद्याथ्यांना 

पिूा स ष्ट्यवतृ्ती दणे्याचे धोिि सनसित किण्यात यावे. मुांबई सवद्यापीठाांतर्ात येिाऱया 

सवा अभ्यासक्रमाांसाठी उक्त सवद्याथ्यांना स ष्ट्यवतृ्ती प्रदान किण्यात यावी, अ ी माझी 

सवनांती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, सदव्याांर्ाांना सवतांत्र स धापसत्रका दणे्याकरिता सनिाय घेण्यात 

यावा. सहायक आयकु्त, अन्न व औषधी प्र ासन ह े ित्नासर्िी येथे नसल्ह्याने त्याांचे ी 

सांबांसधत प्रत्येक कामासाठी िायर्ड येथे लोकाांना िावे लार्ते. त्यामळेु त्याांचे खपू 

आसथाक व वेळेचे नकुसान होते. यासांदभाातही सवचाि किण्यात यावा, अ ी माझी 

सवनांती आह.े मला बोलण्याची सांधी सदली त्याबद्दल आभािी आह.े धन्यवाद ! 

-------------- 
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 डॉ.दवेिाव होळी (र्डसचिोली) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३ च्या 

अथासांकल्ह्पीय अनदुानाच्या मार्ण्याांवि बोलण्यासाठी मी उभा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, सामासिक न्याय सवभार् – सन १९६२ मध्ये बांर्ाली 

समािाचे लोक मोठ्या प्रमािात र्डसचिोली येथे सथलाांतरित झाले होते. त्याांच े

मार्ील सिकािच्या काळात सामासिक सवेक्षि किण्यात आले असनू ते िाज्य 

सिकािच्या माध्यमातनू कें द्र सिकािला सादि किावयाच े आह.े यासांदभाातील 

कायावाही लवकि किण्यात यावी, ही सवनांती. 

 अध्यक्ष महोदय, समाि कल्ह्याि सवभार्ाच्या माध्यमातनू  ॉटा टमा योिना 

िाबसवण्यात येत असनू लााँर् टमा योिनाही िाबसवण्यात याव्यात, अ ी माझी आग्रही 

मार्िी आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, अनेक योिनाांच्या सांदभाात मािीन मनीचे प्रसताव 

पाठसवण्यात आले आहते, ते मांििू किण्यात यावेत.  

 अध्यक्ष महोदय, वैद्यकीय स क्षि व औषधीद्रव्ये सवभार् – र्डसचिोली 

सिल्ह्यात वैद्यकीय महासवद्यालय सरुु किण्याची सवा कायावाही पिूा झाली आह.े हा 

सिल्ह्हा मार्ासलेला व आसदवासी असल्ह्याने उक्त महासवद्यालयाच्या प्रसतावास मांििुी 

दणे्यात यावी, अ ी मांत्री महोदयाांना सवनांती आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, र्डसचिोली येथे औषधीद्रव्ये सवभार्ाच े कायाालय नसनू 

चांद्रपिू येथनू मॉनेटिींर् किण्यात येते. त्यामळेु उक्त कायाालय र्डसचिोली येथे सरुु 

किण्यात यावे, अ ी माझी सवनांती आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, इति मार्स बहुिन कल्ह्याि सवभार् – या सवभार्ाचे माननीय 

मांत्री श्री.सविय वडेट्टीवाि र्डसचिोली सिल्ह्याच े आहते. त्याांच्या व माझ्या 

मतदािसांघामध्ये धाडे कुिबी समाि मोठ्या प्रमािात आह.े त्याांना इति मार्ासवर्ीय 

िातीचे आिक्षि समळत नाही. याबाबत आपि मार्ील बैठकीमध्ये साांसर्तले होत े

की, त्याांचा एनटी सी सांवर्ाामध्ये समावे  किण्यात येईल. यासांदभाात मांत्री महोदयाांनी 

तातडीने कायावाही किावी. 
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डॉ.दवेिाव होळी... 

 अध्यक्ष महोदय, इति मार्ास वर्ा समाि र्डसचिोलीत मोठ्या प्रमािात आह.े 

त्याांचेकरिता प्रत्येक तालकु्यात वससतर्हृ सरुु केले ति खपू बिे होईल.  

 अध्यक्ष महोदय, आसदवासी व अनसुसूचत िाती समािाला उद्योर् 

उभाििीसाठी िाज्य व  कें द्र  ासनाच्या सटाटाअप आसि सटाँडअप योिनेचा मािीन 

मनी दणे्यात येतो त्याप्रमािे तो इति मार्ासवर्ीयाांना उद्योर् उभािण्यासाठीही दणे्यात 

यावा, अ ी माझी आग्रही मार्िी आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, आपि मला बोलण्याची सांधी सदली त्याबद्दल आभािी आह.े 

धन्यवाद ! 

-------------- 
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श्री.श्रीसनवास वनर्ा (पालघि) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२०२३ च्या 

अथासांकल्ह्पीय अनदुानाच्या मार्ण्याांवि बोलण्यासाठी मी उभा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, आसदवासी सवकास सवभार् – या सवभार्ाला िाज्याच्या 

अथासांकल्ह्पाच्या ९.२७ टक्के इतका सनधी दणे्यात येतो. 

 

यानांति श्री.तेलांर्... 
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श्री.श्रीसनवास वनर्ा....... 

हा सनधी आसदवासी सवकास सवभार्ासाठी आसि आसदवासी सवकास सवभार्ातील 

कमाचाऱयाांच्या वेतनसाठी सदला िातो. सामान्य प्र ासन आसि सवत्त सवभार्ाला माझी 

सवनांती आह ेकी, कमाचाऱयाांच्या वेतन ासाठी सवतांत्र सनधी उपलब्ध करून द्यावा. 

िेिेकरून आसदवासी कल्ह्यािाकरिता सदि सवा सनधीचा वापि किता येईल.  

 अध्यक्ष महोदय, आम्ही सवा लोकप्रसतसनधींनी मार्िी केल्ह्यानांति आसदवासी 

िात पडताळिी कायाालय पालघि येथे सथलाांतरित किण्यात आलेले आह.े 

ऑनलाईन प्रिालीमध्ये सिल्ह्हा सनवड किताना पालघि हा पयााय उपलब्ध 

नसल्ह्यामळेु अिा सादि किण्यासाठी ठािे सिल्ह्याची सनवड किावी लार्त.े त्यामळेु 

सदि प्रकििे ही ठािे सिल्ह्याकडे वर्ा होत आहते. पिांत ुठािे येथील कायाालयाला 

र्ेले असता तमुच्यासाठी पालघि येथे नवीन कायाालय सरुू केले आह ेअसे साांसर्तले 

िाते. िात पडताळिीसाठी अिा सादि किण्यात अडचिी सनमााि होत आहते. तिी 

ऑनलाईन प्रिालीमध्ये दरुुसती करून आम्हाला दोन्ही पयााय उपलब्ध करून दणे्यात 

यावेत, अ ी मी सवनांती कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, आसदवासी सवद्याथी आश्रम  ाळेमध्ये स कण्यासाठी  हिी 

भार्ात येतात. बऱयाच मलुाांना त्या सठकािी प्रवे  समळत नाही. आश्रम  ाळेतील 

खाटाांची सांख्या कमी असल्ह्यामळेु त्याांना ये-िा कििे र्ैिसोयीचे होते. त्याांच्यासाठी 

असधक खाटाांची सोय उपलब्ध करून दणे्यात यावी, अ ी मी सवनांती किातो व 

वेळेअभावी मी माझे भाषि सांपसवतो. धन्यवाद. 

--------- 
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 श्रीमती सिोि असहिे (दवेळाली) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ च्या 

अथासांकल्ह्पातील अनदुानाच्या मार्ण्यावि बोलण्यासाठी मी उभी आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या दवेळाली मतदािसांघातील पसिम भार्ामध्य े

िवळपास २५ ते ३० ग्राम पांचायतींमध्ये ८० ते ८५ हिाि आसदवासी बाांधव 

वासतव्यास आहते. माझी आसदवासी सवकास मांत्री महोदयाांना अ ी नम्र सवनांती आह े

की, आसदवासी समाि हा बहुताां  सथलाांति कितो. त्याांना एका सठकािी सथायी 

किायचे असले आसि त्याांना मखु्य प्रवाहामध्ये आिनू त्याांची प्रर्ती किावयाची 

असेल ति त्याांना कोठेतिी एका सठकािी िोिर्ाि सनसमाती करून दिेे अत्यांत 

आवश्यक आह.े माझ्या सर्िनािे र्टातील सवा आसदवासी बाांधवाांसाठी आसि खास 

करून मसहलाांसाठी तथेे मसहला बचत र्ट असत य चाांर्ले काम कितात. सवा मसहला 

कताबर्ाि आसि कतृात्ववान अ ा आहते. वेर्वरे्ळे पदाथा आसि पािांपारिक पदाथा 

बनसविे आसि त्याच बिोबि आसदवासी बाांधवाच्या ज्या काही कलाकृती आहते 

यासाठी कोठेही एखादी बािािपेठ उपलब्ध नाही. अ ा आसदवासी भसर्नी आसि 

बाांधवाांसाठी सर्िनािे र्टामध्ये एखाद े माकेट उभािण्यात आले ति आसदवासी 

समािाचे होिािे सथलाांति थाांबसवण्यास मदत होईल. खऱया अथााने मसहलाांच े

सबलीकिि किावयाचे असेल ति त्याांच्या हाताला सनसित सवरूपाचे काम समळवनू 

दिेे खपू महत्त्वाचे आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, र्ेल्ह्या अडीच वषाामध्ये माझ्या मतदािसांघाला आसदवासी 

सवकास सवभार्ाच्या माध्यमातनू सनधी थोडा कमी प्रमािात समळालेला आह.े पिांत ु

पढु ील अडीच वषाात मांत्री महोदय आसदवासी बाांधवाांच्या सवकासासाठी  िासतीत 

िासत सनधी उपलब्ध करून दतेील, अ ी मला अपेक्षा आह.े डोंर्िाळ भार्ाांमध्ये 

आसदवासी समािाचे वासतव्य असते. आसदवासी भार्ामध्ये पावसाचे प्रमाि िासत 

असल्ह्यामळेु तेथील िसत ेअसत य लवकि खिाब होतात. आसदवासी वसाहतीचा व 

त्या भार्ातील िसत्याांचा सवकास किण्यासाठी िासतीत िासत सनधी  उपलब्ध करून 

दणे्यात यावा, अ ी मी सवनांती कितो. 
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श्रीमती सिोि असहिे.........  

 अध्यक्ष महोदय, मी मसहला व बाल हक्क ससमतीची अध्यक्ष ा असल्ह्यामळेु 

महािाष्ट्रातील सवसवध सिल्ह्याांमध्ये माझे दौिे असतात. उक्त दौऱया दिम्यान एक खपू 

महत्त्वाची र्ोष्ट माझ्या सनद ानास आली आह े की, बहुसवकलाांर् मलुाांच्या 

सांर्ोपन ासाठी कोितीही व्यवसथा नाही. अ ा बहुसवकलाांर् मलुा-मलुींना 

 ासनामाफा त चालसवल्ह्या िािाऱया आधािर्हृामध्ये िाहण्याची व्यवसथा किि े

अत्यांत आवश्यक आह.े  

अध्यक्ष महोदय, िी मलेु १०० टक्के बेड रिडन आहते, त्याांना िन्मत:च सोडून 

सदले िाते. अ ा मलुाांना भसवष्ट्यामध्ये कुठलाही आधाि नसतो. त्यामळेु  ासनाने 

याबाबत योग्य सनिाय घ ेिे आवश्यक आह.े सदव्याांर् बाांधवाांना घिकुल व िे नकाडा 

उपलब्ध करुन दणे्याच्या दृष्टीने सव ेष लक्ष दणे्यात यावे, अ ी मी सवनांती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय,  ततृीयपांथी भसर्नींना असत य चाांर्ल्ह्या प्रकािचा न्याय या 

महासवकास आघाडी सिकािने सदलेला आह.े सदव्याांर् बाांधवाांचा िो दलुासक्षत घटक 

आह े त्याला न्याय दणे्यासाठी, त्याांना आपल्ह्या बिोबिीने मखु्य प्रवाहात 

आिण्यासाठी कृपया  ासनाने सव ेष तितदू किावी, अ ी मी नम्र सवनांती किते. 

धन्यवाद. 

--------- 
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 श्री.िाम सातपतुे (माळस िस) : अध्यक्ष महोदय, बाटी सांसथेच्या धतीवि मातांर् 

समािाच्या स क्षि व प्रस क्षिासाठी, उन्नतीसाठी सासहत्यित्न अण्िाभाऊ साठे 

याांच्या नावाने एक वरे्ळी आिटीई सांसथा सथापन करून या समािाला मखु्य 

प्रवाहामध्ये आिण्यासाठी प्रयत्न किावा, अ ी मी सवनांती कितो.   

 अध्यक्ष महोदय, र्ले्ह्या अनेक वषाापासनू पिूनीय डॉ.बाबासाहबे 

आांबेडकिाांचे इांद ु समलच्या िार्ेवि भव्य समािक व्हावे याचे आम्ही सवप्न पाहतो 

आहोत. पिांत ुया अथासांकल्ह्पामध्ये त्याबाबतची कोितीही तितदू किण्यात आलेली 

नाही. अथासांकल्ह्पामध्ये त्यासाठी तितदू होिे अपेसक्षत होते. ददुवैाने या सिकािने 

त्यासाठी काहीही केलेले नाही आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसांघातील सहांद ूखाटीक समाि, होलाि समाि 

या समािातील बाांधवाांना िातीचे दाखले समळत नाही. त्या समािाला मखु्य प्रवाहात 

आिायचे असेल, स क्षि द्यावयाचे असेल ति त्याांना लवकिात लवकि िातीच े

दाखले उपलब्ध दणे्यासाठी  ासनाने प्रयत्न किावे, अ ी मी सवनांती कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, बाटी सांसथेच्या माध्यमातनू महािाष्ट्र केडिसाठी MPSC चे 

आसि UPSC चे प्रस क्षि सदले िाते. सदि प्रस क्षि ग्रामीि िासतीत िासत 

सवद्याथ्यांना उपलब्ध करून दणे्यात यावे, अ ी मी सवनांती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, होलाि आसि खाटीक समाि ाला मखु्य प्रवाहामध्ये 

आिण्यासाठी  ासनाने सव ेष योिना िाबवाव्यात, अ ी मी सामासिक न्याय मांत्री 

महोदयाांना सवनांती कितो. आपि मला बोलण्याची सांधी सदली त्याबद्दल धन्यवाद. 

---------- 
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 श्रीमती प्रसतभा धानोिकि (विोिा) : अध्यक्ष महोदय, आपि दते असलेल्ह्या 

अपऱुया वेळेमध्ये माझे मदु्द ेमाांडि े क्य होिाि नाहीत, त्यामळेु मी कोितहेी मदु्द ेमाांडू 

इसच्ित नाही. धन्यवाद. 

---------- 
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 श्री.सहिामि खोसकि (इर्तपिुी) अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ च्या 

अथासांकल्ह्पाविील अनदुानाच्या मार्ण्यावि बोलण्यासाठी मी उभा आह.े  

अध्यक्ष महोदय, आसदवासी भार्ामध्ये आसदवासींसाठी समळिाऱया कृषीपांप, 

र्ायी, म्ह ी, सकां वा इति अनेक योिना मार्ील ७ वषाापासनू बांद आहते. विील 

योिनासाठी कें द्र सिकाि ६० टक्के ति िाज्य सिकाि ४० टक्के सनधी उपलब्ध करुन 

दते होते. पिांत ु आता त्या सवा योिना बांद किण्यात आलेल्ह्या आहते. माझी 

आसदवासी सवकास मांत्री महोदयाांना सवनांती आह ेकी, सदि सवाच्या सवा योिना पनु्हा 

चाल ू किण्यात याव्यात. या योिना बांद केल्ह्यामळेु आसदवासी भार्ात िाहिािा 

आसदवासी  मार्ील ७ वषाा ांपासनू इति सिल्ह्याांमध्ये सथलाांतरित होत आह.े 

आसदवासी बाांधवाांचे होिािे सथलाांति िि थाांबवावयाचे असेल ति १ ते २१ पयंतच्या 

सवा योिना पनु्हा सरुु करुन आसदवासींना सहकाया किावे, अ ी मी सवनांती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, आसदवासी बाांधवाांना  बिी सवकास घिकुल, पांतप्रधान 

घिकुल योिनेचा लाभ समळण्यासाठी पक्क्या घिाची िी अट घालण्यात आलेली 

आह ेती अट काढून टाकण्यात यावी.  

यानांति श्री.कुलकिी........ 
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श्री. सहिामि खोसकि.... 

आसदवासी व्यक्ती सवत: पक्क्या घिाांचे बाांधकाम किीत असतो. आसदवासींना वन 

िसमनी समळाल्ह्या आहते. त्याांचे नाव इति हक्कामध्ये आह.े काही सठकािी असतवषृ्टी 

होत असते. तेथील  ेतकऱयाांना नकुसानभिपाई समळत नाही. म्हिनू मी सवनांती कितो 

की, त्याांचे नाव इति हक्कामध्ये लार्ले पासहिे. आसदवासी भार्ामध्ये िलससांचनाच े

प्रश्न आहते. आि िलसांपदा सवभार्ाचा सवषय नसला तिी आसदवासी सवकास सवभार् 

आसि िलसांधािि सवभार्ाच्या माध्यमातनू सनधी उपलब्ध करुन द्यावा. िेिेकरुन 

साठवि तलाव बाांधता येतील व त्यातनू आसदवासींचे सथलाांति थाांबेल.  

 अध्यक्ष महोदय, आपि मला बोलण्याची सांधी सदल्ह्याबद्दल मी आपले 

आभाि व्यक्त कितो.  

 धन्यवाद ! 

-------- 
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 श्री. कृष्ट्िा र्िबे (आिमोिी) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ च्या 

अनदुानाच्या मार्ण्याांवि चचाा किण्यासाठी आसि माझे मत माांडण्यासाठी मी उभा 

आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, सामासिक न्याय सवभार्ाबाबत मी सरुुवातीला माझ े मत 

माांडिाि आह.े डॉ. बाबासाहबे आांबेडकि याांनी सन १९५६ मध्ये वडसा 

तालकु्यातील सदक्षाभमुीस सप ा केला होता. या सदक्षाभमुीबाबतचा प्रसताव मांत्री 

महोदयाांकडे पाठसवण्यात आला आह.े हा प्रसताव १६ कोटी रुपयाांचा असनू तो मांत्री 

महोदयाांनी मांििू किावा, अ ी मी सवनांती कितो. पसवत्र सदक्षाभमुीसाठी तितदू 

किावी.(....अडथळा....) िमाई घिकूल आवास योिना सकां वा  बिी घिकूल योिना, 

ठक्किबाप्पा योिनाचा सनधी वाढसवण्यात यावा. याकरिता दीड लाख रुपयाांचा सनधी 

सदला िातो. नार्िी सवभार्ाकरिता अडीच लाख रुपयाांचा सनधी सदला िातो. यात 

वाढ किावी, अ ी मी सवनांती कितो. सामासिक न्याय सवभार्ाच्या मांत्री महोदयाांना 

मी सवनांती कितो की, श्राविबाळ योिना, सांिय र्ाांधी सनिाधाि योिना  व इति पाच 

योिनाांचे मानधन लाभाथ्यांना चाि-पाच मसहन्यापयंत समळत नाही. त्याांना दि 

मसहन्याला मानधन समळाले पासहिे. दसुिे असे की, इति मार्ास व बहुिन कल्ह्याि 

सवभार्ाच्या माध्यमातनू बाांधण्यात येिाऱया वसतीर्हृाबाबत मी बोलिाि आह.े ह े

वसतीर्हृ सिल्ह्हा आसि तालकु्याच्या सठकािी झाले पासहिे. तसेच ताांडा, वसतीच्या 

सनधीमध्ये वाढ किण्यात यावी. बांिािा, कुिबी, मावसाि, कुां भाि व इति समािाच्या 

मलुाांचे प्रश्न सोडसवण्यासाठी सव ेषबाब म्हिनू सनधी उपलब्ध करुन द्यावा.  

 अध्यक्ष महोदय, ओबीसी समािाच्या सवद्याथ्यांकरिता महाज्योती सांसथा 

सथापन किण्यात आली आह.े या सांसथेकरिता २५० कोटी रुपयाांची तितदू केली 

आह.े या सवद्याथ्यांना सवद ेात स क्षि समळाव,े याकरिता सनयोिन किण्यात आले 

आह.े असधकासधक सवद्याथ्यांना याचा लाभ समळाला पासहिे.  

 अध्यक्ष महोदय, आपि मला बोलण्याची सांधी सदल्ह्याबद्दल मी आपले 

आभाि मानतो.  

 धन्यवाद ! 
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 श्री. सक ोि अप्पा पाटील (पाचोिा) : अध्यक्ष महोदय, मी सन २०२२-२३ 

च्या अथासांकल्ह्पाविील अनदुानाच्या मार्ण्याांवि बोलण्यासाठी उभा आह.े मी चाि 

सवभार्ाांपैकी केवळ सामासिक न्याय व सव ेष सहाय्य सवभार्ासांदभाात माझे मत 

माांडिाि आह.े आता बोलण्यासाठी वेळेची िी मयाादा प्रत्येक सन्माननीय 

सदसयाांकरिता घालनू सदली आह े ती सरुुवातीपासनू ठेवली असती ति  ेवटच्या 

सन्माननीय सदसयाांनाही बोलण्यासाठी न्याय समळाला असता. आम्ही सामासिक 

न्याय सवभार्ाच्या सांदभाात बोलत असताना आमच्यावि अन्याय होत आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, मी असत य महत्त्वाच्या सवषयावि बोलिाि आह.े मार्ील 

अनेक वषाापासनू caste scrutiny committee च्या अध्यक्षाांकडून सवा समािावि 

अन्याय होत आह.े मार्ील सिकािच्या काळात माननीय श्री. दवेेंद्र फडिवीस 

मखु्यमांत्री असताना सदनाांक २४ नोव्हेंबि, २०१७ िोिी एक सवधेयक सांमत किण्यात 

आले होते. त्यात असे म्हटले होते की, िक्ताच्या नात्यातील कोिाकडे िात प्रमािपत्र 

असेल ति त्या व्यक्तीच्या मलुाांना सकां वा इति िक्ताच्या नातेवाईकाांना कोित्याही 

प्रकािचे कार्दपते्र तपासण्याची आवश्यकता नाही. पिांत ुआिही caste scrutiny 

committee चे अध्यक्ष सकां वा ती ससमती पै ास वाय िात वैधता प्रामािपत्र दते 

नाही. या कायद्याच्या कलम १८(५) अन्वये असे साांर्ण्यात आले की, ९० 

सदवसाांच्या आत caste scrutiny committee ने िात वैधता प्रमािपत्र सदले 

पासहिे. पिांत ु या कायद्याची पायमल्ह्ली होत आह.े द ेातील हरियािा, पांिाब, 

तासमळनाडू आसि महािाष्ट्र या चाि िाज्याव्यसतरिक्त इति कोित्याही िाज्यात caste 

scrutiny committee नाही. प्राांत असधकािी याांनी सदलेले प्रमािपत्र ९९.५ टक्के 

सठकािी ग्राय धिले िातात. असे असताना ०.५ टक्क्याांकरिता ही caste scrutiny 

committee का ठेवली िात आह े? याबाबत मांत्री महोदयाांनी उत्ति द्यावे. मी साांर् ू

इसच्ितो की, सन्माननीय सदसय श्री. ियकुमाि िावल याांच्या धळेु मतदािसांघात                

श्री. पेंडसे नावाचे एक असधकािी आहते. त्याांनी त्याांच्या अध्यक्ष पदाच्या 

कायाकाळात व्हीिेएनटी समािाचे एकही प्रमािपत्र व्हसॅलड केले नाही. याबाबतचे 

िेकॉडा मांत्री महोदयाांनी तपासले पासहिे.  
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श्री. सक ोि अप्पा पाटील..... 

 अध्यक्ष महोदय, या असधकाऱयाांने सन २०१७ पासनू अध्यक्ष असताना एकही 

व्हीिेएनटी िातीचे प्रामिपत्र व्हसॅलड केले नाही. मी माननीय मांत्रयाांकडे याबाबत 

लेखी सवरुपात तक्राि केली आह.े तिीही त्या असधकाऱयावि कोितीही कािवाई 

झाली नाही सकां वा त्याांची बदलीही किण्यात आली नाही. म्हिनू मी मांत्री महोदयाांना 

साांर् ू इसच्ितो की, आपल्ह्या  ेिािच्या र्िुिात िाज्यात caste scrutiny 

committee नाही. तथेे प्राांत असधकाऱयाांनी सदलेले प्रमािपत्र ग्राय धिले िात.े 

आपल्ह्या िाज्यात केवळ पाच अध्यक्ष आहते. याांच्याकडे सांपिूा िाज्याचे काम दणे्यात 

आले. त्याांच्याकडून caste scrutiny committee द्वािे क ा प्रकािे प्रमािपत्र सदले 

िात असतील ? मी मांत्री महोदयाांना सवचारु इसच्ितो की, सदि श्री. पेंडसे नावाच्या 

असधकाऱयासवरुद्ध कािवाई केली िािाि आह ेकाय ? 

 अध्यक्ष महोदय, आपि मला बोलण्याची सांधी सदल्ह्याबद्दल मी आपले 

आभाि मानतो.  

 धन्यवाद ! 

------- 
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 श्रीमती मसनषा चौधिी (दसहसि) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२-२३ च्या 

अनदुानाच्या मार्ण्याांवि बोलण्यासाठी उभी आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, मी सभार्हृातील सवा सन्माननीय सदसयाांना आसि मांत्री 

महोदयाांना सवनांती किते की, ओबीसी समािाचे आिक्षि सटकसवण्यासाठी आपि 

सवांनी एकिटुीने प्रयत्न किावेत. ओबीसी समािात वसकंर् वमुेन्सकरिता कोठेही 

हॉसटेल नाही. मी मांत्री महोदयाांना साांर् ू इसच्िते की, नवी मुांबई येथे ससडकोकडून 

ओबीसीकरिता िाखीव भखूांड ठेवला िातो. तेथे वसकंर् वमुेन्सकरिता हॉसटेल 

काढावे.  

 अध्यक्ष महोदय, मी िात पडताळिीबाबत बोलिाि आह.े ओबीसी 

समािामध्ये माळी समाि, पाचकळ ी, चौकळ ी, वाडवळ ह ेमाळी समािामध्य े

येतात. पालघि सिल्ह्यात िात पडताळिी अध्यक्षाांकडून ज्यावेळेस िात वैधता 

प्रमािपत्र तपासले िाते, तेव्हा त्या प्रमािपत्रावि िि 'सोक्ष' म्हििे 'सोमवां ी क्षसत्रय' 

असे सलसहले असेल ति ती िात होत नाही. पिांत ुत्यासमोि पवूीच्या काळात काही 

लोकाांच्या प्रमािपत्रावि 'सोक्ष' असे सलसहले आह.े पिांत ु मलुाांच्या प्रमािपत्रावि 

वाडवळ, पाचकळ ी, मळे कििािे माळी आसि वाडी कििािे वाडवळ असा सनिाय 

मसनषा चौधिी याांच्या प्रकििात सदला आह.े असे असतानाही िात वैधता प्रमािपत्र 

समळसवण्यासाठी तेथील सवद्याथ्यांना त्रास होत आह.े याकडे  ासनाने लक्ष द्याव,े 

अ ी मी सवनांती किते. 

 अध्यक्ष महोदय, अनसुसूचत िाती आसि अनसुसूचत िमातीच्या लोकाांना 

घिकुले सदली िातात. त्याचप्रमािे ओबीसी समािाकरिताही घिकूल योिना सिकाि 

सरुु किावी, अ ी मी मार्िी किते.  

यानांति श्री. चौधिी.... 
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श्रीमती मसनषा चौधिी..... 

 अध्यक्ष महोदय, मी आवदिासी विकास विर्ागाच्या मागण्यांिर बोलत आह.े  

माझ्या मतदारसंघामध्ये ओरी पार्ा, कोमल टँक यांच्यासह एकभ ण तीन आवदिासी 

पारे् आहते.  झरी बोररिली येथे आवदिासी विर्ागार्े प्रकल्प कायाचलय आह.े  परंत ु

मुंबईमध्ये राहणाऱया आवदिासींकरे् १९५० र्ा परुािा नसल्याने ते सिच योजनांपासभन 

िंवर्त राहत आहते.  त्यांना जात प्रमाणपत्र वमळण्यासाठी सरकारने मदत करािी, ही 

विनंती आह.े 

--------- 
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 श्री.मनोहर र्वंद्कापरेु (अजुचनी मोरगाि) : अध्यि महोदय, सन २०२२-२३ 

च्या अथचसंकल्पातील अनदुानाच्या मागण्यांिर बोलण्यासाठी मी उर्ा आह.े 

 अध्यि महोदय, माननीय उप मखु्यमंत्री तथा वित्त मंत्री श्री.अवजत पिार यांनी 

सामावजक न्याय विर्ागासाठी र्रीि वनधीर्ी तरतभद केली आह.े  आपल्या दशेामध्य े

र्ारतीय संविधान लागभ झाल्यापासभन अनसुभवर्त जाती प्रिगाचला १४ टक्के, अनसुभवर्त 

जमाती प्रिगाचला ७ टक्के ि इतर मागासिगच प्रिगाचला २७ टक्के आरिण आह.े  परंत ु

नोकऱयांर्ी आकरे्िारी पावहली ति वदसभन येत ेकी, ५० टक्के दखेील पद ेर्ारत 

सरकारने र्रलेली नाहीत.  तसेर् उच्र् न्यायालय, सिोच्र् न्यायालयामध्य ेदखेील 

अनेक प्रकरणे सरुु आहते.  मराठा, ओबीसी, अ.जा., अ.ज. प्रिगाांर् ेअनेक प्रश्न 

आहते.  या सर्ागहृातील २८८ पैकी २९ आमदार अ.जा. प्रिगाचर्े व २५ आमदार 

अ.ज. प्रिगाचर्े आहते.  या ५४ सन्माननीय सदस्यांना वकमान ५४ वमवनटे तरी 

बोलण्यासाठी िेळ वदला पावहजे.  परंत ुगले्या अनेक वदिसांपासभन मी पाहत आह ेकी, 

केिळ विरोधी पिातील सदस्यांना बोलण्याची संधी दणे्यात येत ेि ददुिैाने सत्ताधारी 

बाजभच्या सदस्यांना संधी दणे्यात येत नाही.   

 अध्यि महोदय, मागील सरकारच्या काळातील आकरे्िारी पावहली असता 

असे वदसभन आले की, अ.जा. प्रिगाचसाठी तरतभद करण्यात आलेल्या वनधीपैकी ६० 

त े७५ टक्क्यांपेिा जास्त सनधी खर्च झालेला नाही.  सन २०२०-२१ मध्ये ७३ टक्के 

खर्च करण्यात आला.  सन २०२१-२२ च्या अथचसंकल्पामध्ये १० हजार ६३५ कोटी 

रुपयांर्ा वनयतव्यय ि कायचक्रम खर्च ३ हजार ५९५ रुपयांर्ी तरतभद करण्यात आली 

होती.  त्यापैकी ६ हजार ६२६ कोटी रुपये वनधी वितररत झाला.  कदावर्त, दोन िष े

कोरोना महामारीमळेु जास्त वनधी खर्च होऊ शकला नसेल. परंत ुमाझी आपल्या 

माध्यमातभन माननीय सामावजक न्याय ि विशेष सहाय्य मंत्रयांना विनंती आह ेकी, या 

िषीच्या अथचसंकल्पामध्ये करण्यात आलेल्या तरतदुीमधभन अ.जा. ि अ.ज. 

प्रिगाचसाठी लोकसंख्येप्रमाणे वनधी दणे्यात यािा.  धन्यिाद. 

--------- 
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 श्री.प्रताप अर्सर् (धामनगाि रेल्िे) : अध्यि महोदय, सन २०२२-२३ च्या 

अथचसंकल्पातील अनदुानाच्या मागण्यांिर बोलण्यासाठी मी उर्ा आह.े 

 अध्यि महोदय, अमरािती ह ेमहसलुी विर्ागार्े वठकाण आह.े  पिांत ुतथेे 

अद्यापही शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय नाही.  माझी या वनवमत्ताने विनंती आह े

की, अमरािती यथेे शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालय सरुु करण्यात यािे.  त्यासाठी 

आिश्यक सिच इन्फ्रास्ट्रक्र्र तयार आह.े  २० कोटी रुपयांर्ी तरतभद केली तर या 

िषीर् पवहली बॅर् सरुु होऊ शकते.  त्यामळेु मंत्री महोदयांनी यासाठी वनधी द्यािा, 

अशी विनंती आह.े 

 अध्यि महोदय, अनसुभवर्त जाती, अनसुभवर्त जमाती, तांर्ा-िस्तीिर राहणारे 

आवदिासी लोक यांच्या छोटया-छोटया कायचक्रमांसाठी गािांमध्ये सर्ागहृ ेनाहीत.  

त्यामळेु माझी विनंती आह ेकी, त्यांना सर्ागहृ ि रस्त्यांसाठी वनधी उपलब्ध करुन 

द्यािा. 

 अध्यि महोदय, लेखावशषच ३०५४ अंतगचत वदल्या जाणाऱया वनधीर्े वितरण 

पी.सी.आय. नसुार केले जािे.  तसे न करता अमरािती वजल्हा पररषदमेध्य ेपवहल्या 

क्रमांकािरील सोर्भन र्ौथ्या क्रमांकािरच्याला वनधी दणे्यात आला आह.े  या 

अवनयवमततबेाबत र्ौकशी करुन संबंवधतांिर कारिाई करण्यात यािी, अशी विनंती 

आह.े 

 अध्यि महोदय, माझ्या मतदारसंघामधील १५ िषे आमदारकी र्ोगलेले 

गहृस्थ संजय गांधी वनराधार योजना, श्रािणबाळ योजनेर्े अध्यि आहते.  

त्यांच्यामाफच त फक्त स्ित:च्या पिार्ा अजेंर्ा राबविणे सरुु आह.े  त्यांच्या पिातील 

४५ ते ५५ िषाांच्या लोकांना दखेील संजय गांधी वनराधार योजनेर्े लार् दणे्यात येत 

आहते.  त्याउलट वशिसेना, राष्ट्ट्रिादी काँग्रेस िा र्ारतीय जनता पिार्ा कायचकताच 

वकंिा मतदार असले ि त्यार्े वय ६५ िषांपेक्षा असधक असले तरीही त्याला न्याय 

वदला जात नाही.  त्याच्या प्रकरणाला स्थवगती वदली जाते.  कायाचलयाबाहरे पात्र 

लार्ाथ्याांर्ी यादी जाहीर झाली होती परंत ुसदर यादी अध्यक्षाांनी घरी मागिभन घेतली 

व इतर पिातील लोकांच्या नािांना स्थवगती सदली.   
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श्री.प्रताप अर्सर्..... 

संजय गांधी वनराधार योजनेच्या तहवसलदारांनी दखेील या सिच प्रकािाला कंटाळभन 

पत्र वदले की, आमच्यािर दबाि आणभन र्कुीची कामे करायला र्ाग पार्ण्यात येत 

आह.े  त्यामळेु मंत्री महोदयांनी त्यांच्या उत्तरामध्य े या प्रकरणाबाबत र्ौकशी 

करण्यार्े ठोस आश्वासन द्यािे, ही विनंती आह.े 

 अध्यि महोदय, मला बोलण्यार्ी संधी वदली त्याबद्दल मी आपला आर्ारी 

आह.े 

--------- 
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 श्री.रमेश कोरगािकर (र्ांरु्प पविम) : अध्यि महोदय, सन २०२२-२३ च्या 

अथचसंकल्पातील अनदुानाच्या मागण्यांिर बोलण्यासाठी मी उर्ा आह.े 

 अध्यि महोदय, माझ्या र्ांरु्प पविम विधानसर्ा िेत्रामध्य ेकाही आवदिासी 

पारे् आहते.  या आवदिासी पार्यातील नागररकांना मभलर्भत सोयी-सवुिधांर्ा अर्ाि 

र्ासत आह ेि त्यामळेु त्याांची मोठी गैरसोय होत आह.े  र्ांरु्प विधानसर्ा िेत्रातील 

आवदिासी पार्यांर्ा विकास व्हािा, तेथील नागररकांना तातर्ीने मभलर्भत नागरी 

सवुिधा वमळाव्यात यासाठी जास्तीत जास्त वनधी उपलब्ध करुन द्यािा, अशी माझी 

विनंती आह.े 

 अध्यि महोदय, माझ्या विधानसर्ा िेत्रातील नालंदा बधु्दविहार, माता रमा 

आंबेर्कर नगर, पंर्शील बधु्द विहार, आम्रपाली बधु्द विहार, साई कृपा र्ाळ, 

महात्मा ज्योवतबा फुले नगर, कवि संत कबीर र्ाळ, संकटमोर्न र्ाळ, समता र्ाळ 

येथील विकासकामे होण ेअत्यंत गरजरे्े आह.े  सदर र्ागातील कामे करण्यासाठी 

दवलत िस्ती सधुार योजनेंतगचत वनधी उपलब्ध करुन दणे्यात यािा, अशी माझी 

मागणी आह.े 

 अध्यि महोदय, र्ॉ.बाबासाहबे आंबेर्कर सामावजक विकास योजनेंतगचत 

माझ्या मतदारसंघातील माता रमाबाई आंबेर्कर नगर नंबर-१, जमील नगर, कोकण 

नगर, तानाजी िार्ी, िाघोबा िार्ी, साई वहल, हनमुाननगर टेकर्ी, उत्कषच नगर, 

महात्मा फुले नगर या दवलत िस्त्यांमध्ये विविध विकासकामे ि सोयी-सवुिधा 

उपलब्ध करुन दणेे अत्यंत गरजेर्े आह.े  त्याकररता र्ॉ.बाबासाहबे आंबेर्कर 

सामावजक विकास योजनेंतगचत जास्तीत जास्त वनधी उपलब्ध करुन द्यािा, अशी 

मागणी करतो ि माझे र्ाषण संपवितो.   धन्यिाद. 

--------- 
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 र्ॉ.विजयकुमार गावित (नंदरुबार) : अध्यि महोदय, सन २०२२-२३ च्या 

अथचसंकल्पातील अनदुानाच्या मागण्यांिर बोलण्यासाठी मी उर्ा आह.े 

 अध्यि महोदय, िैद्यकीय वशिण आवण औषधी द्व्ये विर्ागाच्या मागण्यांिर 

मी बोलत आह.े  नंदरुबार हा आवदिासीबहुल वजल्हा आह.े  गले्या िषी या वठकाणी 

शासकीय िैद्यकीय महाविद्यालयत एम.बी.बी.एस. ची पवहली बॅर् सरुु झाली.  

यािषी दसुरी बॅर् सरुु होणार आह.े  परंत ु त्यापभिी इवंर्यन मेवर्कल कौवन्सलने 

केलेल्ह्या इन्स्पेक्शनमध्य ेअसे वदसभन आले की, एम.बी.बी.एस. च्या दसुऱया बॅर्साठी 

आिश्यक एकही पद अद्याप र्रलेले नाही तसरे् पवहल्या बॅर्साठी र्रण्यात आलेली 

पद ेही कायमस्िरुपी नसभन प्रवतवनयकु्तीने घेण्यात आलेली आहते.  त्यामळेु त्यांनी 

आम्हाला नोटीस दऊेन त्यामध्ये स्पष्टपणे नमभद केले आह ेकी, "आपण दसुऱया 

बॅर्साठी आिश्यक पद ेर्रलेली नाहीत.  ही पद ेलिकरात लिकर र्रली नाहीत तर 

एम.बी.बी.एस. च्या दसुऱया बॅर्साठी परिानगी वमळणार नाही."  माझी या वनवमत्ताने 

मंत्री महोदयांना विनंती आह ेकी, ही पद ेत्िररत र्रावित.  जेणेकरुन एम.बी.बी.एस. 

च्या दसुऱया बॅर्ला इवंर्यन मेवर्कल कौवन्सलची मान्यता वमळेल.  धन्यिाद. 

--------- 
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 श्री.वजतेश अंतापभरकर (दगेलभर) : अध्यि महोदय, सन २०२२-२३ च्या 

अथचसंकल्पातील अनदुानाच्या मागण्यांिर बोलण्यासाठी मी उर्ा आह.े 

 अध्यि महोदय, र्ारतरत्न र्ॉ.बाबासाहबे आंबेर्कर संशोधन आवण प्रवशिण 

संस्था अथाचत बाटीच्या धतीिर मातंग समाजाला उच्र् वशिणाच्या मखु्य प्रिाहात 

आणण्यासाठी लोकशाहीर अण्णार्ाऊ साठे यांर् ेनाि दऊेन आटी संस्थेर्ी स्थापना 

करािी, अशी मी आपणास विनंती करतो. 

 अध्यि महोदय, लोकशाहीर सावहत्यरत्न अण्णार्ाऊ साठे यांना र्ारतरत्न 

परुस्काराने सन्मावनत करण्यासाठी राज्य सरकारने कें द् सरकारकरे् विशषे पाठपरुािा 

करािा, अशी मी या वनवमत्ताने विनंती करतो.   

 अध्यि महोदय, नांदरे् वजल्हयातील दगेलभर, सबलोली ि मखुरे् या 

तालकु्यांतील मन्नेरिािल,ू महादिे कोळी या िमातींच्या िधैता प्रमाणपत्रांर्े प्रस्ताि 

जात पर्ताळणी सवमती, औरंगाबाद यांच्याकरे् प्रलंवबत आहते.  या जमातींच्या 

व्यक्तींिर अन्याय होत असल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहते.  प्रलंवबत जात 

पर्ताळणीच्या प्रमाणपत्रांमळेु अनेक विद्याथ्याांर्े शैिवणक नकुसान होत आह.े  

तसेर् ते नोकरीपासभन िवंर्त रावहले आहते.  यामळेु आवदिासींची प्रर्ती होण्याऐिजी 

मोठया प्रमाणात अधोगतीर् झाली आह.े  त्यामळेु अशा प्रकरणी र्ौकशी करुन दोषी 

अवधकाऱयांिर कायदशेीर कारिाई करुन आवदिासी बांधिांना लवकिात लवकि 

न्याय द्यािा, अशी माझी विनंती आह.े  धन्यिाद. 

--------- 
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 श्री.वसध्दाथच वशरोळे (वशिाजीनगर) : अध्यि महोदय, सन २०२२-२३ च्या 

अथचसंकल्पीय अनदुानाच्या मागण्यांिर बोलण्यासाठी मी उर्ा आह.े 

 अध्यि महोदय, मागास प्रिगाचतील बी.ए.एम.एस. विद्याथ्याांना राज्य 

कोटयातभन प्रिेश वमळभन दखेील वशष्ट्यितृ्तीच्या लार्ापासभन िंवर्त ठेिल्यार्े 

जानेिारी, २०२२ मध्य े वनदशचनास आल े आह.े  राज्यर्रातील ८४ आयिुेद 

महाविद्यालयातील ५०० पेिा अवधक विद्याथ्याांर्ा हा प्रश्न आह.े  वशष्ट्यितृ्ती वमळत 

नसल्यामळेु विद्याथ्याांना लाखोंर्ा र्दुांर् बसत आह.े  आरवित, मागासिगीय ि दबुचल 

घटकातील विद्याथ्याांना पात्र असताना दखेील वशष्ट्यितृ्तीपासभन िंवर्त ठेिण्यार् े

कारण सरकारने स्पष्ट करािे.  तसचे मागास प्रिगाचतील बी.ए.एम.एस. विद्याथ्याांना 

लिकरात लिकर वशष्ट्यितृ्ती दणे्यात येईल का याबाबत दखेील स्पष्टता द्यािी. 

 अध्यि महोदय, वदव्यांगांना िेळेिर वदव्यांग प्रमाणपत्र े वमळत नाहीत.  

त्यासाठी त्यांना तीन-र्ार वेळा हलेपाटे मारािे लागतात.  अगोदरर् त्यांच्या 

पालकांना खभप मानवसक ताण असतो.  त्यामळेु कमी िेळेत वदव्यांग प्रमाणपत्र 

वमळण्यासाठी सदर प्रवक्रया अवधक सोपी आवण ऑनलाईन करािी ही माझी विनंती 

आह.े  धन्यिाद. 

--------- 

यानंतर श्री.धमुाळे..... 
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 डॉ. सकिि लहामटे (अकोले) : अध्यक्ष महोदय, आसदवासी सवकास 

सवभार्ाच्या अथासांकल्ह्पीय अनदुानाच्या मार्ण्याांवि बोलताना माझी सवाात 

महत्त्वाची मार्िी आह ेकी, ९ ऑर्सट हा िार्सतक आसदवासी सदवस म्हिनू सवा 

िर्भि पाळला िातो.  त्या सनसमत्ताने सवात्र कायाक्रम असतात.  म्हिनू महािाष्ट्र 

 ासनाने ९ ऑर्सट िोिी  ासकीय सटु्टी िाहीि किावी अ ी मी माननीय मखु्यमांत्री, 

माननीय उपमखु्यमांत्री आसि माननीय आसदवासी सवकास मांत्री याांना सवनांती कितो. 

 अध्यक्ष महोदय, दसुिे म्हििे आसदवासी सवकास सवभार्ाांची  ासकीय 

वससतर्हृ े सांपिूा महािाष्ट्रभि आहते.  त्यामळेु त्याांची सांख्या वाढसवण्यात यावी.  

कािि आताचे मेिीट पासहले ति िवळपास ७५ ते ८० टक्क्याांपयंत सवद्याथ्यांच े

वससतर्हृामध्ये नांबि लार्तात आसि इति ५० ते ६० टक्केवािीचे सवद्याथी आहते त े

वससतर्हृाच्या लाभापासनू वांसचत िाहतात.  त्यामळेु ही वससतर्हृाांची सांख्या 

वाढवावी. 

 अध्यक्ष महोदय, समािकल्ह्याि सवभार्ावि बोलत असताना माझी महत्त्वाची 

मार्िी अ ी आह ेकी, आमच्या अकोले  हिामध्ये डॉ. बाबासाहबे आांबेडकि 

येऊन र्ेले आहते.  पिांत ुतेथे त्याांचे समािक आसि सपधाा पिीक्षा कें द्राच्या माध्यमातनू 

उभे िहावे, ही एक माझी महत्त्वाची मार्िी आह.े  तसेच समािकल्ह्याि सवभार्ाचे 

एक वससतर्हृ तेथे असावे, अ ीही माझी एक मार्िी आह.े  

---------- 
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श्रीमती मांिळुा र्ासवत (साक्री) : अध्यक्ष महोदय, २०२२-२३ या वषााच्या 

अथासांकल्ह्पीय अनदुानाच्या मार्ण्याांवि चचाा किण्यासाठी मी उभी आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या साक्री मतदाि सांघामध्ये र्ोिर्िीब आसदवासी समाि 

आह.े  माझ्या तालकु्यात वैद्यकीय आसि असभयाांसत्रकी स क्षि सांसथा नाहीत.  

अभ्यासासाठी अभ्याससका नाहीत.  स क्षि घणे्यासाठी सवद्याथ्यांना नास क, पिुे 

आसि मुांबईला िावे लार्ते.  िाहण्याची व्यवसथा नसल्ह्यामळेु इच्िा असनूही 

सवद्याथ्यांना स क्षि घेता येत नाही. म्हिनू मी या सठकािी  ासनाला सवनांती कित े

की, माझ्या तालकु्यात वैद्यकीय आसि असभयाांसत्रकी स क्षिाची व्यवसथा झाली ति 

माझा र्ोिर्िीब सवद्याथी डॉक्टि आसि इांसिसनअि होईल.   

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या आसदवासी समािाचा सामासिक, आसथाक आसि 

साांसकृसतक सवकास घडवनू आिण्यासाठी त्याांचे हक्क आसि असधकाि याबाबत 

िािीव आसि िार्तृी मोठ्या प्रमािावि  होण्यासाठी िार्सतक आसदवासी सदन 

म्हिनू ९ ऑर्सट या सदव ी  ासकीय सटु्टी िाहीि किावी, अ ी मी सवनांती किते. 

 श्री. लहू कानडे : (बसनू) : अध्यक्ष महोदय, आम्हाला बोलण्याची सांधी 

समळाली नाही म्हिनू आम्ही ते सभार्हृाच्या पटलावि सादि कितो. 

तागलका सभाध्यक्ष (श्री. दीपक चव्हाण) : आपि सदलेले सनवेदन मी मांत्री 

महोदयाांकडे सपुदूा कितो.  मांत्री महोदयाांनी त्याांच्या सनवेदनाची दखल घऊेन योग्य ती 

कायावाही किावी. 
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श्री. धनांिय मुांडे (सामासिक न्याय व सव ेष सहाय्य मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, 

सामासिक न्याय आसि सव ेष सहाय्य सवभार्ाविील अथासांकल्ह्पीय अनदुानाच्या 

मार्ण्याांविील चचेमध्ये या सदनाच्या अनेक सन्माननीय सदसयाांनी या सवभार्ासांबांधी 

महत्त्वाच्या सचूना केल्ह्या आहते.  त्या सवांची नावे घेऊन मी आिखी सदनाचा वेळ 

घेत नाही.  कािि अर्ोदिच वेळ झाला आह ेआसि नावे घेण्यात आिखी वेळ िाईल.   

 अध्यक्ष महोदय, सामासिक न्याय आसि सव ेष सहाय्य सवभार्ाचा मांत्री 

झाल्ह्यानांति आसि िाज्यात महासवकास आघाडीचे सिकाि आल्ह्यानांति मोकळेपिाने 

आि या सवभार्ावि चचाा होत आह े आसि मांत्री म्हिनूही २ वषाानांति आि 

मोकळेपिाने बोलण्याची सांधी समळत आह.े  कोसवडच्या सनबंधामळेु असधवे नाचा 

काळ असत य मयाादते किण्यात आला. त्यामळेु प्रत्येक सवभार्ावि सन्माननीय 

सदसयाांना बोलण्यास मयाादा आली.  मांत्रयाांना उत्ति दणे्यासही मयाादा आली.   

 अध्यक्ष महोदय, आि सामासिक न्याय आसि सव ेष सहाय्य सवभार्ाच्या 

मार्ण्याांवि सन्माननीय सदसयाांनी आपापल्ह्या मनातल्ह्या भावना बोलल्ह्या.  ह ेखिे 

आह ेकी, आि पसहल्ह्याांदाच अनेक सन्माननीय सदसयाांनी र्ले्ह्या २ वषाात आपापल्ह्या 

ज्या काही अडचिी होत्या त्या या सठकािी माांडल्ह्या आहते.   

 अध्यक्ष महोदय, सवाभासवकच अनेकाांना अपेक्षा आह ेकी, सामासिक न्याय 

सवभार्ाकडून न्याय समळावा.  खिां ति या सवभार्ाची सथापनाच घटनेचे स ल्ह्पकाि 

पिमपजू्य डॉक्टि बाबासाहबे आांबेडकि याांनी केली आह.े  सामासिक न्याय, समता 

आसि सांसवधान ज्याांनी सदले, त्याच सामासिक न्याय सवभार्ाच्या माध्यमातनू न्याय 

दतेाना ह ेसवाभासवक आह ेकी, प्रत्येक सन्माननीय सदसयाची मार्िी त्या पध्दतीची 

असेल.  सामासिक न्याय सवभार्ाला वेर्ळी तितदू आह.े अनेकाांनी या सठकािी 

बोलनू दाखसवले की, या सवभार्ासाठी १९ हिाि कोटी रुपये, १२ हिाि कोटी, १४ 

हिाि कोटी असे या सवभार्ाचे एकूि बिेट आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, मी आपल्ह्याला साांर् ू इसच्ितो की, सन २०११ च्या 

िनर्िनेनसुाि िी ११ ते १२ टक्के लोकसांख्या आह ेत्या लोकसांख्येच्या प्रमािात 

सामासिक न्याय सवभार्ाला सनधी समळावा, ह ेअसभप्रेत आह.े  आिपयंत या  
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श्री. धनांिय मुांडे... 

लोकसांख्येच्या प्रमािात सनधी समळाला नाही.  मार्च्या २ वषाातील काळ ति 

कोसवडचा होता. त्यामळेु सवा बाबींवि सनबंध लार्ले होते.  त्यामळेु खचा होताना 

आपि सवचाि कितो की, १२ ते १५ हिाि कोटी रुपयाांचा हा सवभार् आह.े  पि या 

सवभार्ातील समुािे ८५ टक्के सनधी हा व्यक्तीर्त लाभापोटी वापिला िातो.  मर् 

त्यामध्ये स ष्ट्यवतृ्ती योिना, सवाधाि योिना आसि िमाई आवास योिनेपासनू 

दादासाहबे र्ायकवाड सबलीकिि योिनेपयंत ज्या ज्या काही योिना असतील त्या  

सवा व्यक्तीर्त लाभाांच्या योिना आहते.  इति सवभार्ामध्ये सधु्दा िी मॅसचांर् 

अनदुानाची िक्कम द्यावी लार्ते.  मर् त्यामध्ये कृषी सवभार्ाला सधु्दा सामासिक 

न्याय सवभार्ाने सनधी द्यायचा असतो.   

 अध्यक्ष महोदय, मार्च्या ३ वषाात डॉ. बाबासाहबे आांबेडकि वसती सधुाि 

योिना या योिनेच्या बाबतीत सवा सन्माननीय सदसयाांनी मार्िी केली की हा सनधी 

कमी आह.े  सांबांध िाज्य आसि द ेच आसथाक सांकटात होते आसि त्या सांकटाच्या 

काळात सवाभासवक आह ेकी, लोकसांख्येच्या प्रमािात सनधी समळायचा सवषयच 

सोडा.  कािि लोकां च सांकटात होते.  त्यामळेु ज्या प्रमािात सनधी समळाला त्या 

प्रमािातच आपि या दोन्ही योिनाांना सनधी दऊे  कलो.   

 अध्यक्ष महोदय,  सवाधाि योिनेच्या बाबतीत आसि वससतर्हृाच्या बाबतीत 

अनेक सन्माननीय सदसयाांनी या सठकािी प्रश्न उपससथत केला.  ज्या मार्ासवर्ीय 

सवद्याथ्यांला वससतर्हृामध्ये प्रवे  समळत नाही त्याला सवाधाि योिनेचा लाभ घेता 

येतो.  दोन वषाापवूीची सवाधाि योिना आसि आताच्या सवाधाि योिनेत फाि फिक 

आह.े  पवूीची सवाधाि योिना ही सिल्ह्याच्या सठकािी होती आता ती तालकु्याच्या 

सठकािाांपयंत नेली आह.े त्यामळेु तालकु्यातील सवद्याथी सधु्दा या योिनेमध्ये 

लाभाथी ठरू  कला की ज्याला वससतर्हृामध्ये प्रवे  समळाला नाही.  त्या 

सवद्याथ्यांला वससतर्हृाप्रमािे सनधी दणे्याची ही सवाधाि योिना तालकु्याांपयंत 

पोहोचसवण्याचे काम महासवकास आघाडी सिकािच्या सामासिक न्याय आसि सव षे 

सहाय्य सवभार्ाने या २ वषाात केले आह.े 
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श्री. धनांिय मुांडे... 

 अध्यक्ष महोदय,  या सवाधाि योिनेचे उसद्दष्ट २५ हिाि सवद्याथी इतके होते.  

पि या २५ हिाि सवद्याथ्यांचे उसद्दष्ट सधु्दा यापवूी कधी र्ाठले र्लेे नव्हते.  कािि 

या योिनेच्या पिीघाला मयाादा होती आसि ती फक्त सिल्ह्हा सतिापयंत होती. आता 

तालकुा ह ेपिीघ झाल्ह्यामळेु आसि त्या परिसिातील १० सक.मी.चे अांति केल्ह्यामळेु 

त्या भार्ातील िेवढे काही कॉलेिेस असतील, त्यात मार्ासवर्ीय म्हिनू ज्याांना 

कॉलेिमध्ये सकां वा वससतर्हृामध्ये आिक्षि समळते अ ा २५ हिाि सवद्याथ्यांच्या पढेु 

आता ६० हिाि सवद्याथी या सवाधाि योिनेचा लाभ घेत आहते, ह ेया सवभार्ाचा 

मांत्री म्हिनू माझ्यासाठी असभमानाची र्ोष्ट आह.े 

यानांति श्रीमती कोळसर्िे.. 
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श्री. धनांिय मुांडे..... 

अध्यि महोदय, अनेक सन्माननीय सदसयाांनी पिद ेी स ष्ट्यवतृ्तीचा सवषय 

माांडला आह.े ित्रपती  ाहू महािाि याांनी डॉ. बाबासाहबे आांबेडकि याांना बोलावले 

आसि तमु्ही द ेाचे नेत ेहोऊ  कता असे साांसर्तले. तसेच ित्रपती  ाहू महािाि 

याांनी पसहल्ह्याांदा स ष्ट्यवतृ्तीची योिना सरुु केली. ही पिद ेी स ष्ट्यवतृ्ती पवूी 

िाज्यातील ठिलेल्ह्या फक्त ७५ सवद्याथ्यांना समळत होती. तेव्हा ७५ सवद्याथी सदु्धास   

समळत नव्हते. ७५ सवद्याथ्याावरुन आम्ही १०० सवद्याथ्याावि र्ेलो.  पवूी  एखाद्या 

सवद्याथ्यााला स ष्ट्यवतृ्ती समळालेली असताना तयाने ती नाकािली असेल ति वेसटांर् 

सलसट नव्हती पि आता ती किण्यात आली आह.े कोिोनाच्या आसथाक सांकटामध्ये 

सदु्धा दिवषी ७५  सवद्याथ्यांना पिद ेी स ष्ट्यवतृ्ती सदलेली आह.े एवढेच नाही ति 

कोिोनाच्या काळात िे सवद्याथी द ेात पित आले पिांत ुत्याच सवद्यापीठामध्ये स क्षि 

घेत होते त्याांना ऑनलाईन स क्षि घेताना ते सफसिकली नव्हते त्याांना सदु्धा स ष्ट्यवतृ्ती 

सरुु ठेवली. सवाभासवकपिे असे होत नाही.  

अध्यक्ष महोदय, पिुोर्ामी महािाष्ट्र िाज्याबाबत बोलत असताना अनेक 

सन्माननीय सदसयाांनी महामानवाांची, महापरुुषाांची नावे घेतली आसि त्यासोबतच 

िातींची नावे लावली.  ाहू-फुले-आांबेडकि आसि ित्रपती महािािाांच्या पिुोर्ामी 

महािाष्ट्रात आिही िातीवाचक वाडे,वसती, र्ावे आहते. ह ेसवा कुठेतिी थाांबायला 

पासहिे. त्यामळेु आताच्या  ासनाने िे र्ाव वाडी, वसती, ताांडा िातीवाचक आह े

त्याांची नावे काढण्याच्या बाबतीत सनिाय घतेला आह.े..(अडथळा)..ही दोन 

वषाापासनूची मळमळ आह ेत्यामळेु माननीय मांत्री सकां वा सन्माननीय सदसय असतील 

त्या प्रत्येकालाच ही बाहिे सनघावी असे वाटते.  

अध्यक्ष महोदय, ऊसतोड मििूाांच्या सांदभाात बोलत असताना मी माननीय उप 

मखु्यमांत्री श्री. असित पवाि याांचे मनापासनू आभाि मानतो की, त्याांनी ऊसतोड 

मििूाांच्या बाबतीत मनातनू सांवेदना ठेवनू सवचाि केला नव्हता. माननीय मखु्यमांत्री 

आसि माननीय उप मखु्यमांत्री याांचे मी मनापासनू आभाि मानतो की, ऊसतोड 

मििुाांच्या बाबतीत त्याांचे कष्टाचे खिे चीि महासवकास आघाडी सिकािने केले आह.े  
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मला याचा आनांद वाटतो. ऊसतोड मििुाांचे ततृीय पांथीयाांचे महामांडळ काढले. 

सामासिक सवकास योिनेमध्ये आपि वसती सवकास म्हितो सकां वा सांसवधानाच्या 

र्ोष्टी कितो. सवा सन्माननीय सदसयाांनी मार्िी केली त्याप्रमािे सन २०२२-२३मध्ये 

प्रत्येक वसतीमध्ये ५०० लोकसांख्येच्या वि सांसवधान सभार्हृ किण्याचासनिाय 

सामासिक न्याय सवभार्ाने केला आह.े िमाई आवास योिनेच्या बाबतीत सन 

२०२०-२१ आसि सन २०२१-२२ या दोन वषाात १.५ लाख घिकुलाांना आपि लाभ 

सदलेला आह.े यापढेु ज्या काही सचूना आलेल्ह्या आहते त्या सचूनाांप्रमािे िमाई 

आवास योिनेचा सदु्धा सनधी सदला िाईल.  काही सन्माननीय सदसयाांनी आपापल्ह्या 

मतदािसांघातील सवकास  योिनाांच्याबाबत प्रश्न माांडले आहते. तसेच सन्माननीय 

सदसय श्री. हरिभाऊ बार्डे याांनी त्याांच्या फुलांिी मतदािसांघाचा उल्ह्लेख केला आह.े 

त्या सवांचे प्रसताव आलेले आहते.  

अध्यक्ष महोदय, बाटीच्या सांदभाात साांर्ायचे झाले ति या सांसथेने 

लॉकडाऊनच्या काळात सदु्धा डॉ. बाबासाहबे सां ोधन आसि प्रस क्षि असा सवषय 

सवांसाठी ऑनलाईन सहकाया केले. या सांसथेची व्याप्ती आिखी वाढावी आसि ती 

प्रत्येक मार्सवर्ीय समािातील सवद्याथ्याापयंत आसि खऱया अथााने त्याांच्या हाताला 

िोिर्ाि समळेलय अ ा प्रकािचे काम ही सांसथा किेल. मधल्ह्या काळात कोसवडच्या 

सनबंध काळात सदु्धा यासवभार्ाने सलर् दाेन वषाात ९९ टक्के सनधी खचा केला आह.े 

स क्षि तसेच सदव्याांर्ाच्या बाबतीत काही सन्माननीय सदसयाांनी प्रश्न उपससथत केले 

आहते. सदव्याांर्ाच्या बाबतील यसुनफाईड कोड म्हििे यसुनक आयडेंटीटी कें द्र आसि 

िाज्य  ासनाने ठिवलेली आह.े त्यामळेु कोिालाही त्यासाठी अडचि  नाही.  

अध्यक्ष महोदय, सांिय र्ाांधी सनिाधाि योिनेच्या बाबतीत सकाळच्या सत्रात 

एक लक्षवेधी सचूना माांडण्यात आली होती. तसेच आताही त्याबाबत अनेक 

सन् माननीय सदसयाांनी मार्िी केली आह.े सांिय र्ाांधी सनिाधाि योिना आसि 

श्राविबाळ पेन् न योिना यामध्ये वेर्वेर्ळया पाच योिना येतात. यामध्ये 

महािाष्ट्रातील िवळपास ४५ लाख लाभाथ्यांना लाभ समळतो. अनेक सन्माननीय  
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सदसयाांचे म्हििे आह ेकी, यातील २१ हिाि रुपये उत्पन्नाची अट कमी किावी. ही 

अट कमी केली ति िवळपास ९ हिाि कोटी रुपयाांचा भाि  ासनावि येिाि आह.े 

पिांत ु यासांबांधात दखेील सिकाि सकािात्मक आह.े नक्कीच हा सवषय िाज्याच े

माननीय मखु्यमांत्री आसि माननीय उप मखु्यमांत्री याांच्यासमोि आिनू मार्ा काढला 

िाईल. बाटीच्या सांदभाात आि प्रत्येक सिल्ह्यात याची मार्िी होत आह.े अनेक 

सन्माननीय सदसयाांचे म्हििे आह ेकी, मार्ासवर्ीय सवद्याथ्यांना सदु्धा पांचतािाांसकत 

स क्षि समळावे. या समािात आपि िन्माला आलो आह ेति मला आसि माझ्या 

मलुाांना चाांर्ले स क्षि समळाले पासहिे. त्या दिााचे स क्षि समळण्यासाठी त्या दिााची 

 ाळा सदु्धा असिे आवश्यक आह.े यासाठी प्रायोसर्क तत्वावि सामासिक न्याय 

सवभार्ाची ११ एकि िार्ा आह े सतथे पांचतािाांसकत  ाळा सरुु किण्याचा सनिाय 

सवभार्ाने केला आह.े  

अध्यक्ष महोदय, मार्ासवर्ीय म्हििे त्यामध्ये बौद्ध, नवबौद्ध, मातांर् सकां वा 

चमाकाि दखेील येतात. ति बाटी सकां वा सामासिक न्याय सवभार् याबाबत कुठेही 

भेदभाव किीत नाही. त्यामळेु सवांना समान न्याय समळत आह.े आपि म्हितो की, 

काही ििाांना िातीचे प्रमािपत्र समळत नाही. सकती लाख िातींचे प्रकाि झाले ह े

आपल्ह्याला साांर्ता येईल त्याप्रमािे िात प्रमािपत्र दणे्याच्या सांदभाातील सनिाय 

दखेील घ्यावे लार्तील. पि ह े खिे आह े की, िात प्रमािपत्र ससमती खपू 

कॉससज्यसुडससयल आह.े  त्यात आवश्यकता आह ेसकां वा नाही माहीत नाही पिांत ुएक 

बाब सनसित आह ेकी, ज्याप्रमािे पासपोटा दणे्यासाठी डाटा लार्तो त्यासाठी ५० 

वषााचा डाटा आि आपल्ह्याकडे आह.े त्या प्रमािात येिाऱया दोन त ेतीन मसहन्यात 

िातीचे प्रमािपत्र समळेल, असे मी या सनसमत्ताने साांर्तो.  

अध्यक्ष महोदय, सवा सन्माननीय सदसयाांनी ज्या सचूना केल्ह्या आहते त्याचा 

आदि आसि सकािात्मक सवचाि करुन मी आपल्ह्यासमोि सामासिक न्याय व सव ेष 

सहाय्य सवभार्ाांतर्ात मार्िी क्र. एन १,२,३,४,५,६,७ व ८ खाली असनवाया खचा, 

कायाक्रम खचा, िाज्य सहससा व कें द्र सहससा समळून रुपये १९ हिाि ९२६कोटी ६६  



23-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) WW - 268 

MOK/AKN/MMP प्रथम श्री.धमुाळे 17:00 

 

 

श्री. धनांिय मुांडे..... 

लाख ९१ हिाि फक्त चा सन २०२२-२३ चा अथासांकल्ह्प सभार्हृाच्या मान्यतेसाठी 

सादि किण्यात आलेला आह.े त्यास मान्यता दणे्याची आपल्ह्यामाफा त मी सभार्हृास 

सवनांती कितो. अध्यक्ष महोदय, सामासिक न्याय व सव ेष सहाय्य सवभार्ाच्या 

अथासांकल्ह्पाविील चचदेिम्यान सन्माननीय सदसयाांनी या के्षत्रासांदभाात ज्या सचूना 

केल्ह्या आहते त्याची मी नोंद घेतो आसि सकािात्मक सवचाि करुन नक्कीच सवभार् 

त्याबाबत  सनिाय घेईल.  

अध्यक्ष महोदय, या मार्ण्याांना मान्यता द्यावी, अ ी मी आपल्ह्याला सवनांती 

कितो.  

 

यानांति श्रीमती किांदीकि.... 
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 श्री. असमत द ेमखु ( वैद्यकीय स क्षि  मांत्री ) : अध्यक्ष महोदय, 

अथासांकल्ह्पातील अनदुानाच्या मार्ण्याांवि चचाा किण्याकिता मी उभा आह.े या 

सठकािी  सन्माननीय सदसय सवाश्री हरिभाऊ बार्डे, सनुील भसुािा,   तषुाि िाठोड, 

सक ोि िोिर्ेवाि, दादािाव केचे व इति अनेकाांनी या चचेमध्ये सहभार् नोंदवला 

आह.े या सवांची या सठकािी नावे घेऊन मी सदनाचा वेळ घेिाि नाही.  

 अध्यक्ष महोदय,  या चचेमध्ये अनेक सन्माननीय सदस याांनी चाांर्ल्ह्या  सचूना 

केलेल्ह्या  आहते. या चचेचे साि समिनू घेतले ति असे लक्षात येईल की, आपल्ह्या 

सवभार्ात, सिल्ह्यामध्ये वैद्यकीय महासवद्यालय, रुग्िालय उभे िासहले पासहिे अ ी 

सन्माननीय सदसयाांची मार्िी आह.े महासवकास आघाडी सिकािची ही भसूमका 

आह.े सिल्ह्हा तेथे वैद्यकीय महासवद्यालय व रुग्िालय. सन्माननीय सदसय श्री हरिभाऊ 

बार्डे याांनी या बाबत उल्ह्लेख केला. महासवकास आघाडी सिकािने र्ेल्ह्या २ 

वषाामध्ये नांदिूबाि, नार्पिू, िळर्ाव, र्ोंसदया, पिभिी, नास क, उसमानाबाद, 

ससांधदुरू्ा, िायर्ड, अ ा अनेक सिल्ह्याांमध्ये  ासकीय वैद्यकीय महासवद्यालय व 

रुग्िालयाांना मान्यता सदली. असत य सकािात्मक धोिि वैद्यकीय स क्षि सवभार्ाने 

सवीकािलेले आह.े यासाठी भिीव सनधी सदलेला आह.े एवढेच नव्ह े ति  नससंर्, 

सफिीओथेिपी, आयवुदे, होसमओपॅथी, योर् इ. र्ोष्टींचाही सवचाि केला आह.े 

 अध्यक्ष महोदय,  कोसव्हड महामािीमध्ये असे लक्षात आले आह े की, 

मनषु्ट्यबळाची िाज्याला व द ेाला आवश्यकता आह.े मार्ील काही काळात माननीय 

मखु्यमांत्री व माननीय उप मखु्यमांत्री, मांसत्रमांडळ याांनी सकािात्मक भावनेतनूच काम 

केले आह.े सत्तारुढ पक्षाच्या काही सदसयाांनी  ासनाचे कौतकु केले. मात्र  सविोधी 

पक्षाच्या सन्माननीय सदसयाांनी दखेील कौतकु व समाधान व्यक्त केले. या करिता मी 

त्याांचे आभाि व्यक्त करु इसच्ितो. िाज्यातील पसहले सकां वा कदासचत द ेातील पसहले 

अटल सबहािी वािपेयी वैद्यकीय महासवद्यालय व रुग्िालयास  महासवकास आघाडी 

सिकािने मान्यता सदली आह.े  सवांना सोबत घऊेन िाज्याचा र्ाडा हाकण्याचे काम 

ह ेसिकाि किीत आह.े  
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 अध्यक्ष महोदय,  वैद्यकीय  स क्षि  सवभार्ाच्या सांबांधी अनेक सन्माननीय 

सदसयाांनी सवनांती, आग्रह सचूना केल्ह्या असनू त्याांचा मी सवीकाि केला आह.े आता  

एमएसएमटीए च् या सांबांधी काम बांद आांदोलन केले. या सांबांधी येथे मदु्द े उपससथत 

किण्यात आले. मी सन्माननीय सदसयाांना साांर् ू इसच्ितो की, आांदोलकाांच्या सवा 

मार्ण्या तत्वत: मान्य केल्ह्या आहते. काही मार्ण्या तातडीने मान्य किता येत नाहीत. 

यामध्ये सवोच्च न्यायालयामध्ये काही सनवाडे असनू त्या बाबत त्याांनी काही सनकाल 

सदलेले आहते. यामळेु  ासनाची अडचि होत आह.े या बाबत  ासनाला सव ेष 

असधकाि उपयोर्ात आिनू काही उपाय सनघतो काय, या सांबांधी पावले उचलली 

िािाि आहते.  

 अध्यक्ष महोदय,  र्डसचिोली, वास म, िालना, पिभिी येथे  व्यवसथा 

सवकससत केली िािाि  आह.े या सिल्ह्याांमध्ये व्यवसथा सवकससत किण्यासाठी कें द्र 

 ासनाच्या पीपीपीचा सवीकाि केला आह.े िाज्य  ासनाने सवत: पीपीपी नसुाि 

वैद्यकीय स क्षिाची व्यवसथा क ी सवकससत किता येईल, या करिता धोिि 

सवीकािले आह.े या करिता खािर्ी के्षत्रातनू इिादा पत्र अपेसक्षत आह.े सवा 

सन्माननीय सदसयाांना माझी सवनांती आह ेकी, िेथे सिकाि सनधी दऊे  कते तेथे 

सिकाि सनधी दिेािच आह.े सिकािलाही काही मयाादा असतात. एका वेळेला सकती 

 ासकीय वैद्यकीय महासवद्यालय सरुु करु  कतो, यास मयाादा आहते.  माननीय 

मखु्यमांत्री, माननीय उप मखु्यमांत्री याांचे कौतकु किावे लार्ेल.  या सवा दरु्ाम भार्ाांमध्ये 

व्यवसथा उभी किण्याचा सनिाय त्याांनी केला. महािाष्ट्रात आता पसहल्ह्याांदा इांटीगे्रटेड 

मेडीसीन मेडीससटी पणु्याच्या  ेिािी सरुु किण्याचा सनिाय िाज्य  ासनाने केलेला 

आह.े माननीय सवत्त मांत्री याांनी या बाबत अथासांकल्ह्पाच्या भाषिात िाहीि केले आह.े 

िाज्यातच नव्ह ेति द ेात अ ी व्यवसथा नसले ती आता आपल्ह्या िाज्यात उभी 

िाहिाि आह.े अनेक योिना सरुु किण्याचा प्रयत्न केला िािाि आह.े  

 अध्यक्ष महोदय,  काही सन्माननीय सदसयाांनी कां त्राटी कमाचाऱयाांच्या सांबांधी 

मदु्दा उपससथत केला आह.े सभार्हृाला साांर् ूइसच्ितो. वैद्यकीय स क्षि सवभार्ात पद 

भिती किायची आह.े याची चचाा २-३ वषे किीत आहोत. िाज्य  ासन व वैद्यकीय 
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स क्षि सवभार्ाने पिवानर्ी सदली आह.े सबांद ू नामावली, आिक्षि या सवा 

अडचिींमधनू बाहिे काढले आह.े एमपीएससी याांनी िाहीिात सदली आह.े 

आपल्ह्या ी सांवाद साधत आह ेत्या क्षिी दखेील मलुाखती व परिक्षा सरुु आहते. 

सवक्रमी कालावधीमध्ये पद भिती किता येईल. सवा सन्माननीय सदसयाांनी ज्या सचूना 

केल्ह्या आहते, त्या बाबत आम्ही नोंद घतेलेली आह.े या नसुाि  ासन त्यावि 

कायावाही किेल. या बद्दल मी सभार्हृाला आश्वसत करु इसच्ितो.  

 अध्यक्ष महोदय,   मी आपल्ह्या अनमुतीने सन २०२२ -२०२३ च्या वैद्यकीय 

स क्षि व औषधी द्रव्य  सवभार्ाची मार्िी क्र. एस-१ ते एस-५  मखु्य लेखा ीषा      

रु ५, ८७१. ९३ कोटी एवढी अथासांकल्ह्पीय तितदू असनवाया कायाक्रमाांतर्ात मांििू 

किण्याची सवनांती मी सदनाला कितो. 

     -------- 

 ॲड के.सी पाडवी ( आसदवासी सवकास सवभार् ) : अध्यक्ष महोदय, 

अथासांकल्ह्पातील अनदुानाच्या मार्ण्याांवि मी चचाा किण्याकिता उभा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, या सठकािी अनेक सदसयाांनी चचेत भार् घेतला. मी  

सवधानमांडळात मार्ील ३० ते ३२ वषांपासनू सदसय आह.े  आता पयंत आसदवासी 

सवकास सवभार्ाच्या चचेवि २१ सदसयाांनी सहभार् घेतला ह ेपसहल्ह्याांदाच  घडले 

आह.े आसदवासी सन्माननीय सदसय ति बोललेच मात्र सबर्ि आसदवासी सदसयाांनी 

दखेील  आपल्ह्या भार्ातील आसदवासी वसत्याांचे प्रश्न माांडले, आपले मत व्यक्त केले. 

या सवांनी मौसलक सचूना केल्ह्या असनू त्याची मी नोंद घेतली आह.े त्याांना उत्तिे 

सदली िातील.  

 अध्यक्ष महोदय,  आसदवासी सवकास सवभार्ाकडून सवांची अपेक्षा असते. या 

सवभार्ाकडे बिाच सनधी आह ेअसे सवांना वाटते. हा सवभार् खिे ति टपालाचे काम 

किते असे मला वाटते. डीपीडीसीला सनधी दिेे, मांत्रालयातील सवभार्ाला सनधी दिेे, 

अ ा प्रकािे प्रत्येक सवभार्ाला सनधी  सदल्ह्यानांति आमचे नेते दखेील आमच्यावि 

अनेकदा नािाि होतात. आम्हाला काहीच सनधी सदला िात नाही असे ते साांर्तात.  
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ॲड.के.सी.पाडवी ... 

खिे ति पवूी या खात्याला प्लॅन, नॉन प्लॅन असा सनधी सदला िात होता. आता सनती 

आयोर् आल्ह्यापासनू असनवाया खचा व कायाक्रम खचा असा कायाक्रम सदला. सद.२७ 

िानेवािी, २०१७ िोिी आपल्ह्या कायाकाळात िो  ासन सनिाय झालेला आह,े त्यात 

सवकासाच्या पै ातनू आसथापनेवि खचा कििे... हा मी िेव्हा मांत्री झालो तेव्हा 

१८५३ कोटी होता. तो वाढतवाढत आता २४४२ कोटी एवढा हा खचा वाढलेला 

आह.े आसथापनेवि खचा किीत अस ूति सवकास कोठून कििाि? आपल्ह्या सवांची 

अपेक्षा आह ेकी, या खात्याकडून सवकास कामाला सनधी समळाला पासहिे. सवकास 

कामाला फाि अल्ह्प सनधी ... मी माननीय श्री.असित पवाि याांना वािांवाि सवनांती 

कितो. ते तयाि होतात पिांत,ु सवत्त सवभार्ातील असधकािी ऐकायला तयाि नाहीत. 

सनयोिन असधकािी िे ए.सी.एस. होते ते श्री.चक्रवती माझ्या बािनेू बोलायचे. त े

सी.एस. दखेील झाले. माननीय श्री.असित पवाि आमच्या बािनेू आहते. ते एक 

सदवस दतेील अ ी अपेक्षा आह.े पिांत,ु या खात्याबाबत अनेक नेत्याांचे... माझ्या 

पक्षातील असतील सवांनाच असे वाटते की, के.सी.पाडवी आम्हाला पैसा दते नाही.  

 अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री.असित पवाि याांना सवा माहीत आह.े ते किण्यास 

तयाि आहते. पिांत,ु असधकािी ते ऐकण्यास तयाि नाहीत. आपि दखेील त्यावेळेस 

चकू केली. सनती आयोर् आल्ह्यानांति खिे ति आम्हाला सनधी समळत नाही. सनती 

आयोर्ाला आपि दखेील समिावनू साांर्ावे आसि हा सनधी आसदवासींच्या 

कल्ह्यािासाठी, सवकासासाठी माझ्या भार्ाला... माझ्या आसदवासी सवकास 

सवभार्ाला सनधी उपलब्ध करुन सदला ति सनसितपिे .... ह ेति पक्केच आह ेकी, 

आसदवासींना या वषी दखेील समळेल.  

 अध्यक्ष महोदय, या मार्ण्याांवि िे २०-२१ सन्माननीय सदसय बोलले 

त्यातील आमच्या एका सहकाऱयाांनी, एका सन्माननीय सदसयाांनी ४० कोटी रुपय े

आश्रम ाळाांच्या बाांधकाम किण्याकरिता सदले म्हिनू माझे आभाि मानले. १२००-

१३०० कोटीची बाांधकामे घेतलेली आहते, मांििू दखेील केलेली आहते. पिांत,ु 

आभाि मानिािे एकच सापडले. बाकीच्याांच्या मार्ण्या काही कमी होत नाहीत.  
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ॲड.के.सी.पाडवी ... 

 अध्यक्ष महोदय, मी आता काही िासत बोलिाि नाही. वेळ कमी आह.े 

माननीय श्री.असित पवाि याांच्याच धतीवि मी दखेील पांचसतू्री कायाक्रम घिेाि 

आह.े... (अडथळा) ... ससकल सेल हा खिे ति आिाि नाही. अनवुांस क दोष आह.े 

लग्न पध्दती बदलिे हाच फक्त त्यावि  इलाि आह.े बाकीचा कुठलाही सनधी दऊेन 

काही होिाि नाही. लग्न पध्दती बदला, लग्न पध्दती बदलल्ह्यास वाय हा सवषय 

सटुिाि नाही. मी डॉक्टि नसलो तिी, डॉक्टिाांसािख ेबोल ू कतो एवढे पक्के आह े... 

(अडथळा) ... त्या असधकाऱयाांची बदली केली आह.े ती नसती मखु्यमांत्री 

महोदयाांकडे आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, बोलण्यासािख ेखपू आह.े सवांच्या मार्ण्याांना मी नीटपि े

उत्तिे दईेन. आसदवासी सवकास सवभार्ाच्या मार्ण्या म्हििे मार्िी क्रमाांक टी-२, 

टी-३, टी-४, टी-५, टी-६, टी-८, टी-९, टी-१०, टी-११ अांतर्ात एकूि रुपये १४ 

हिाि, ९४९ कोटी, ८३ लाख एवढ्या िक्कमेच्या मार्ण्या मान्य किाव्यात, अ ी मी 

सभार्हृास सवनांती किीत आह.े 

........... 
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 श्री.सविय वडेट्टीवाि(इति मार्ास बहुिन कल्ह्याि सवभार्): अध्यक्ष महोदय, 

इति मार्ास बहुिन कल्ह्याि सवभार्ाच्या सन २०२२-२०२३ च्या अनदुानाच्या 

मार्ण्याांविील चचेमध्ये अनेक सन्माननीय सदसयाांनी सहभार् घेतला. फाि उपयकु्त 

अ ा सचूना दखेील अनेक सन्माननीय सदसयाांनी या सवभार्ावि बोलताना सदल्ह्या.  

  अध्यक्ष महोदय, सव ेष करुन सन्माननीय सदसया श्रीमती मसनषा चौधिी याांनी 

ओबीसी आिक्षिाच्या सांदभाात साांसर्तले. मी या सभार्हृाच्या सवा सन्माननीय 

सदसयाांचे आभाि मानतो की, त्याांच्या सवांमळेु आि ओबीसींच्या िािकीय 

आिक्षिाच्या सांदभाात सवांचे एकमत झाले. त्याला कोिीही सविोध केला नाही. 

अनेक न्यायालयीन लढाईमध्ये या सवभार्ाच्या सव ेष करुन ओबीसींच्या िािकीय 

आिक्षिाचा सतढा सोडसवण्याचा प्रयत्न तमु्ही, आम्ही सवांनीच केला. न्यायालयाच्या 

सनकालानांति ते सटकावे अ ी भसूमका आपल्ह्या सवांची होती. त्याचे प्रयत्न झाले. 

त्यानांति आम्ही सड-सलसमटे नचा कायदा केला, त्याला सवांनी एकमताने मांििुी 

सदली. माननीय िाज्यपाल महोदयाांनी त्याला मान्यता सदली, त्याचे कायद्यामध्य े

रुपाांति झाले. त्यामळेु मला असे वाटते की, आपल्ह्याला कुठेही अडचि येिाि नाही.  

  अध्यक्ष महोदय, सव ेष करुन ओबीसींच्या वससतर्हृाांच्या सांदभाात प्रत्येक 

सिल्ह्याच्या सठकािी ह ेवससतर्हृ झाले पासहिे अ ा प्रकािची भसूमका या सठकािी 

माांडली र्ेली. या सांदभाात मखु्यमांत्री महोदय व उप मखु्यमांत्री महोदयाांच्या उपससथतीत 

बैठक झाली. प्रत्येक सिल्ह्यात दोन वससतर्हृ ेसरुु किण्यासाठी त्याांच्या उपससथतीत 

त्याला मान्यता सदलेली आह.े मला असे वाटते की, पढुच्या सत्रामध्ये प्रत्येक 

सिल्ह्याांमध्ये १०० मलुींचे व १०० मलुाांचे वससतर्हृ सरुु होण्यात कुठलीही अडचि 

येिाि नाही.  

  अध्यक्ष महोदय, ताांडावसतीची वाढ असेल... सव ेष करुन सन्माननीय सदसय 

डॉ.दवेिाव होळी याांनी चाांर्ला सवषय माांडला. मी त्याांना साांर् ू इसच्ितो की, त्या 

सांदभाात तमु्ही व आम्ही समळून बिेच प्रयत्न केले. मार्च्या वेळेसही आपि प्रयत्न 

केले. धाडे समाि िो आि ओपनमध्ये आह ेखिे म्हििे तो र्िीब समाि आह.े 

त्याला आि कुठल्ह्याही कॅटेर्िीमध्ये सथान नाही. या सांदभाात आम्ही  
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श्री.सविय वडेट्टीवाि .... 

मार्ासवर्ीय आयोर्ाला नक्की सलहू. त्याचा वेर्ळा सव्ह े करुन या समािाला 

कुठल्ह्या कॅटेर्िीमध्ये आिता येईल, यासाठी आपि नक्की प्रयत्न करु व ते पिूात्वास 

नेऊ, असा सवश्वास दखेील मी या सनसमत्ताने आपल्ह्याला दते आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, खिे ति आश्रम ाळाांच्या बाबतीत या वेळेस नाांदडेमध्ये 

प्रायोसर्क तत्वावि िी  ाळा नवोदय सवद्यालयाच्या धतीवि आपि केली ... 

 तागलका सभाध्यक्ष (श्री.दीपक चव्हाण) : मांत्री महोदय माननीय डॉ.िािेंद्र 

स ांर्िे याांना दखेील दोन समसनटे बोलावयाचे आह.े 

 श्री.सविय वडेट्टीवाि : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री.धनांिय मुांडे याांनी १६ 

समसनटे घेतली. मला असे वाटले की, ६ समसनटे घ्यावीत. ठीक आह.े ...  

(अडथळा)... आपि दोघेही रिझव्ह ेनवाले आहोत. अनेक सन्माननीय सदसयाांच्या 

उपयकु्त सचूनाांची नोंद मी घेतलेली आह.े नक्कीच त्यावि सकािात्मक सनिाय घेऊन 

ज्या ज्या सचूना केल्ह्या आहते, त्यावि आपि कािवाई करु, असा सवश्वास मी 

सन्माननीय सदसयाांना दते आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, मी आपल्ह्या अनमुतीने इति मार्ास बहुिन कल्ह्याि 

सवभार्ाच्या मार्ण्या म्हििे मार्िी क्रमाांक झेडिी-२, झेडिी-३, झेडिी-४, झेडिी-

५ अांतर्ात असनवाया खचा, कायाक्रम खचा, िाज्य सहससा व कें द्र सहससा समळून एकूि 

३७९३ कोटी, २१ लक्ष, ८९ हिाि रुपयाांच्या मार्ण्या मांििू किाव्यात अ ी 

सभार्हृास सवनांती किीत आह.े 

........ 
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 श्री.असित पवाि (उप मखु्यमांत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्ह्या अनमुतीने 

(१)सामासिक न्याय व सव ेष सहाय्य सवभार् (२) वैद्यकीय स क्षि व औषधी द्रव्ये  

सवभार् (३) आसदवासी सवकास सवभार् (४) इति मार्ास बहुिन कल्ह्याि सवभार्ाच्या 

मार्ण्या म्हििे मार्ण्या क्रमाांक एन-२, एन-३, एन-४, एन-५, एन-६, एन-७, एन-८, 

एस-१, एस-२, एस-३, एस-४, एस-५, टी-२, टी-३, टी-४, टी-५, टी-६, टी-८, टी-

९, टी-१०, टी-११, झेडिी-२, झेडिी-३, झेडिी-४, झेडिी-५ अ ा एकूि दत्तमत 

रुपये ४४ हिाि, ४४३ कोटी, ३६ लाख, २ हिाि रुपयाांच्या मार्ण्या सभार्हृाच्या 

मांििुीकरिता सादि किीत आह.े 

 तागलका सभाध्यक्ष : आता मी (१) सामासिक न्याय व सव ेष सहाय्य 

सवभार् (२) वैद्यकीय स क्षि व औषधी द्रव्ये  सवभार् (३) आसदवासी सवकास सवभार् 

(४) इति मार्ास बहुिन कल्ह्याि सवभार्ाच्या मार्ण्या म्हििे मार्ण्या क्रमाांक एन-

२, एन-३, एन-४, एन-५, एन-६, एन-७, एन-८, एस-१, एस-२, एस-३, एस-४, एस-

५, टी-२, टी-३, टी-४, टी-५, टी-६, टी-८, टी-९, टी-१०, टी-११, झेडिी-२, झेडिी-

३, झेडिी-४, झेडिी-५ आिच्या सदवसाच्या कामकाि पसत्रकेसोबतच्या ससूचत 

द ासवल्ह्याप्रमािे एकसत्रतपिे मतास टाकतो.  

मार्ण्या मतास टाकून सांमत झाल्ह्या. 

....... 

यानांति श्री.स ांद े... 
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उपाध्यक्ष :   आता मी चचाािोधानांति असलेल्ह्या सवभार्ाच्या मार्ण्या म्हििे मार्ण्या क्रमाांक - 

(एक) सामान्य प्र ासन सवभार् : ए-१, ए-२, ए-३, ए-४, ए-५, ए-६, ए-७, ए-८, 

 ए-९, ए-१०, 

(दोन) सवसध व न्याय सवभार् : िे-१, िे-२, िे-३, िे-४, िे-५ 

(तीन) सनयोिन सवभार् : ओ-१, ओ-२, ओ-३, ओ-४, ओ-६, ओ-७, ओ-८,  

ओ-९, ओ-१०, ओ-११, ओ-१२, ओ-१३, ओ-१४, ओ-१५, ओ-१६,  

ओ-१७, ओ-१८, ओ-१९, ओ-२०, ओ-२१, ओ-२२, ओ-२३, ओ-२४, ओ-२५, ओ-२६, ओ-२७, ओ-

२८, ओ-२९, ओ-३०, ओ-३१, ओ-३२, ओ-३३, ओ-३४, ओ-३५, ओ-३६, ओ-३७, ओ-३८, ओ-३९, 

ओ-४०, ओ-४१, ओ-४२, ओ-४३, ओ-४४, ओ-४५, ओ-४६, ओ-४७, ओ-४८, ओ-४९, ओ-५०, ओ-

५१, ओ-५२, ओ-५३, ओ-५४, ओ-५५, ओ-५६, ओ-५७, ओ-५८, ओ-५९, ओ-६०, ओ-६१, ओ-६२, 

ओ-६३, ओ-६४, ओ-६५, ओ-६६, ओ-६७, ओ-६८, ओ-६९, ओ-७०, ओ-७१, ओ-७२, ओ-७३, ओ-

७४, ओ-७५, ओ-७६, ओ-७७, ओ-७८, ओ-७९, ओ-८०, ओ-८१, ओ-८२, ओ-८३, ओ-८४, ओ-८५,  

(चाि) सांसदीय काया सवभार् : पी-१, पी-२, पी-३ 

(पाच) उच्च व तांत्र स क्षि सवभार् : डब्ल्ह्य-ू२, डब्ल्ह्य-ू३, डब्ल्ह्य-ू४, डब्ल्ह्य-ू५, डब्ल्ह्य-ू६, डब्ल्ह्य-ू७, डब्ल्ह्य-ू८, डब्ल्ह्य-ू

९ 

(सहा) मसहला व बाल सवकास सवभार् : एक्स-१, एक्स-२, एक्स-३, एक्स-४ 

(सात) पािी पिुवठा व सवच्िता सवभार् : वाय-२, वाय-३, वाय-४, वाय-५, वाय-६, वाय-७ 

(आठ) कौ ल्ह्य सवकास, िोिर्ाि व उद्योिकता सवभार् : झेडए-२, झेडए-३   

(नऊ) महािाष्ट्र सवधानमांडळ ससचवालय : झेडसी-१, झेडसी-२, झेडसी-३ 

(दहा) अल्ह्पसांख्याांक सवकास सवभार् : झेडई-१, झेडई-२, झेडई-३ 

(अकिा) मिाठी भाषा सवभार् : झेडएफ-१, झेडएफ-२, झेडएफ-३, झेडएफ-४, झेडएफ-५ 

(बािा) मदृ व िलसांधािि सवभार् : झेडएच-२, झेडएच-३, झेडएच-४, झेडएच-५, झेडएच-७ 

 

आिच्या सदवसाच्या कामकाि पसत्रकेसोबतच्या ससूचत द ासवल्ह्याप्रमाि ेएकसत्रतपि ेमतास टाकतो. 

मार्ण्या मतास टाकून सांमत झाल्ह्या. 

(प्रेस : सोबत िोडलेले मार्ण्याच ेिोडपत्र िापावे) 

पृ.शी. :  अनदुानाकरिता  पिुविी मार्ण्या  

मु.शी. :  सन २०२२-२३ या वषााच्या अनदुानाकरिता पिुविी मार्ण्या : चचाािोधानांतिच े

सवभार् 

१)   सामान्य प्र ासन सवभार् 
२)   सवसध व न्याय सवभार् 
३)   सनयोिन सवभार् 
४)   सांसदीय काया सवभार् 
५)   उच्च व तांत्र स क्षि सवभार् 
६)   मसहला व बाल सवकास सवभार् 
७)   पािी पिुवठा व सवच्िता सवभार् 
८)   कौ ल्ह्य सवकास, िोिर्ाि व उद्योिकता सवभार् 

९)   महािाष्ट्र सवधानमांडळ ससचवालय  
१०) अल्ह्पसांख्याांक सवकास सवभार् 
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पृ.शी.: सवसनयोिन सवधयेक. 

L.A. BILL NO. XII OF 2022 

(A BILL TO AUTHORISE PAYMENT AND 

APPROPRIATION OF CERTAIN SUMS FROM AND OUT 

OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE FOR 

THE SERVICES AND PURPOSES OF THE YEAR ENDING 

ON THE THIRTY-FIRST DAY OF MARCH, 2023.) 

 श्री.असित पवाि (सवत्त मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी आपलया अनमुतीने सन 

२०२२ चे सव.स.सव.क्रमाांक १२ – सदनाांक ३१ माचा, २०२३ िोिी सांपिाऱया वषााच्या 

सेवाांसाठी व प्रयोिनाांसाठी िाज्याच्या एकसत्रत सनधीतनू सववसक्षत िकमा दिेे व त्याांच े

सवसनयोिन कििे याांस असधकृत मांििुी दणे्यासाठी सवधेयक सभार्हृासमोि माांडतो. 

 असे किीत असताना मी सभार्हृाच्या सनद ानास आि ूइसच्ितो की, भाितीय 

सांसवधानाच्या अनचु्िेद २०७, खांड (१) द्वािे महािाष्ट्राच्या िाज्यपालाांना प्रदान 

किण्यात आलेल्ह्या  क्तींचा वापि करुन त्याांनी ह े सवधेयक सवचाि घेण्याबाबत 

महािाष्ट्र सवधानसभेस स फािस केली आह.े 

 तागलका सभाध्यक्ष : सवधेयक माांडण्यात आले आह.े 

श्री.असित पवाि (सवत्त मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्ह्या अनमुतीने सन 

२०२२ चे सव.स.सव.क्रमाांक १२ – सदनाांक ३१ माचा, २०२३ िोिी सांपिाऱया वषााच्या 

सेवाांसाठी व प्रयोिनाांसाठी िाज्याच्या एकसत्रत सनधीतनू सववसक्षत िकमा दिेे व त्याांच े

सवसनयोिन कििे याांस असधकृत मांििुी दणे्यासाठी सवधेयक सवचािात घणे्यात यावे, 

असा प्रसताव माांडतो. 

(प्रश्न प्रसततु झाला.) 

तागलका सभाध्यक्ष : सवसनयोिन सवधेयकाच्या अनषुांर्ाने काही सन्माननीय 

सदसयाांनी सचूना सदल्ह्या आहते. त्याांनी त्या माांडाव्यात. 
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श्री.सधुीि मनुर्ांटीवाि (बल्ह्लािपिू) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्ह्या अनमुतीने 

सन २०२२ चे सव.स.सव.क्रमाांक १२ – सवसनयोिन सवधेयकाच्या सांदभाात 

म.सव.स.सनयम २६४ (५) नसुाि पढुील प्रमािे काही सचूना माांडू इसच्ितो. 

अध्यक्ष महोदय, मखु्य लेखास षा २२६६- पोषि आहाि - अांर्िवाडी 

सेसवका, समनी अांर्िवाडी सेसवका, मदतनीस या सनयकु्तीच्या अटी व  ती सांदभाात 

सदनाांक १३ ऑर्सट,  २०१४ िोिी  ासन सनिाय सनर्ासमत किण्यात आला आह े.   

त्यामधील एक (क) मध्ये नमदू किण्यात आले आह ेकी, अांर्िवाडी सेसवकेचे पद  

रिक्त झाले असेल अथवा या के्षत्रात नवीन अांर्िवाडी कें द्र सरुू किावयाचे असेल ति 

ग्रामीि आसदवासी भार्ातील त्या र्ावात ग्रामपांचायत नव्ह े नार्िी भार्ातील 

वाडाात/प्रभार्ात कायाित अांर्िवाडी कें द्राच्या मदतनीसाला सेवा ज्येष्ठता  ैक्षसिक 

अहाता सथासनक िसहवासी व मदतनीस म्हिनू दोन वषााची सेवा या अटीची पतूाता 

किीत असल्ह्यास सतला अांर्िवाडी सेसवका म्हिनू थेट सनयकु्ती दणे्यात यावी. त्या 

क्षेत्रातील एकापेक्षा िासत मदतनीसाचा अनभुव कालावधी समान असल्ह्यास, िासत 

स क्षि असलेल्ह्या मदतसनसाला प्राधान्य दणे्यात यावे. अनभुव स क्षि समान 

असल्ह्यास िासत वय असलेल्ह्या मदतनीसाला प्राधान्य दणे्यात यावे. सदिहू तितदू 

अांर्िवाडी मदतनीस याांच्या पदोन्नती सांदभाात अन्यायकािक आह.े माननीय अथा 

मांत्री याांनी सवतः या सचूनेकडे लक्ष द्यावे.  या सांदभाात  ासनास मी ९३ समिि पत्र े

पाठसवली आहते. पिांत ुया २ लक्ष कोटीच्या प्र ासनाला अिनूही िार् आली नाही. 

अध्यक्ष महोदय, सचूना क्रमाांक २, पोषि आहाि -  बल्ह्लािपिू नार्िी 

प्रकल्ह्पाांतर्ात असतरिक्त अांर्िवाडी कें द्र मांििुीचा प्रसताव सादि किण्यात आला आह.े  

चांद्रपिू सिल्ह्हा मार्ास सिल्ह्याच्या यादीतील  वेटचा सिल्ह्हा आह.े या दृष्टीने या 

सठकािी  नू्य ते सहा वयोर्टातील बालकाांना र्िोदि माताांना तसेच सक ोिी मलुींना 

एकासत्मक बाल सवकास सेवा योिनेचा अपेसक्षत लाभ प्राप्त व्हावा या दृष्टीने 

लोकसांख्येच्या अनपुातामध्ये अांर्िवाडीची सनसमाती किावी, यासांदभाात मी 

सवभार्ाला ८४ समिि पत्रे पाठसवली आहते. सवभार्ाच्या असधकाऱयाांचा िेन सकती  
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िीबीचा आह ेमासहती नाही. मी आता आसदवासी मांत्री महोदयाांचे बोलिे ऐकत होतो.  

ते म्हिाले की, माननीय सवत्त मांत्री महोदय तयाि आहते पिांत ुअसधकािी तयाि नाहीत. 

ह ेिाज्य असे कसे चालत आह.े सवा मांत्री महोदयाांना सचूना सदली पासहिे की, मांत्री 

महोदय असधकाऱयाांपेक्षा वरिष्ठ आहते. असधकाऱयाांनी िाज्य चालसविे ह ेिाज्याच्या 

सहताचे नाही.  

अध्यक्ष महोदय, सचूना क्रमाांक ३ - मखु्यलेखास षा २२०२ - र्ोंडवाना 

सवद्यापीठाची सन २०११ मध्य े सथापना किण्यात आली आह.े या सवद्यापीठाचे 

परिके्षत्र र्डसचिोली व चांद्रपिू आह.े या के्षत्रात घनदाट िांर्ल असनू िर्ातील 

सवाासधक वाघ या दोन सिल्ह्यात आहते. हा आसदवासी बहूल सिल्ह्हा आह.े 

त्याकरिता आसदवासीसभमखु सवद्यापीठ किण्याच्या दृष्टीने सावािसनक सवद्यापीठ 

असधसनयम २०१६ मधील प्रकिि १३ च्या अांती सव ेष प्रावधान तितदुीची 

आवश्यकता आह.े ज्यामळेु सवद्यापीठास व र्डसचिोलीस सव ेष दिाा प्राप्त होऊ 

 केल.  कें द्र सिकाि या काििासतव मोठ्या प्रमािात सनधी उपलब्ध करुन दऊे  कते. 

हा सिल्ह्हा नक्षलग्रसत सिल्ह्हा आह.े या प्रकििी सव ेष बैठक घेण्यात यावी, अ ी 

माझी उप मखु्यमांत्री महोदयाांना सवनांती आह.े  

अध्यक्ष महोदय, सचूना क्रमाांक ४ – सबर्ि नेट सेट अध्यापकाांना सनवतृ्ती वेतन 

योिना लार् ूकिण्यात यावी.  याप्रकििी लक्ष दणे्याची आवश्यकता आह.े  

अध्यक्ष महोदय, सचूना क्रमाांक ५ –  ासकीय असभयाांसत्रकी महासवद्यालय 

चांद्रपिू ह ेसन १९९५ मध्ये िाज्यात स वसेना व भाितीय िनता पक्षाचे सिकािच्या 

काळात सरुु झाले आह.े त्यामध्ये काही कोसेस सरुु किण्याच्या सांदभाात प्रसताव सादि 

किण्यात आला आह.े त्यास सदनाांक ११ ऑर्सट, २०२० अन्वये असखल भाितीय 

तांत्रस क्षि परिषद याांनी महािाष्ट्र  ासनाच्या मान्यतेस अधीन िाहून मान्यता सदली 

आह.े या प्रसतावास िाज्य सिकािनेही ताबडतोब मान्यता द्यावी.  
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अध्यक्ष महोदय, सचूना क्रमाांक ६ -  ासकीय असभयाांसत्रकी 

महासवद्यालयामध्ये ६५ स क्षकेति पद सनसमातीचा प्रसताव   ासनास सादि किण्यात 

आला आह.े तो त्विीत मान्य किण्याकरिता माननीय सवत्त मांत्री याांनी आद े द्यावेत, 

अ ी माझी सवनांती आह.े  

अध्यक्ष महोदय, सचूना क्रमाांक ७ - सवनाअनदुासनत असभयाांसत्रकी 

महासवद्यालय व तांत्रसनकेतन याांची थकीत स क्षि  लु्ह्क प्रसतपतूी त्विीत दणे्यात 

यावी. 

अध्यक्ष महोदय, सचूना क्रमाांक ८ - कमाचािी सनवड आयोर् सटाफ ससलेक् न 

कसम न अांतर्ात िाज्यातील सथापत्य असभयाांसत्रकी पदसवधािकाांना अिा किताना 

अनांत अडचिींचा सामना किावा लार्त आह.े त्वरित ही प्रसक्रया सरुू किण्याचा 

सांदभाात सवभार्ाने लक्ष द्यावे, अ ी माझी सचूना आह.े  

अध्यक्ष महोदय, सचूना क्रमाांक ९ - प्राचायांच्या मळू वेतनाबाबत उच्च व 

तांत्रस क्षि सवभार्ाने  ासन सनिायात केलेल्ह्या चकुीचा  ब्द प्रयोर्ामळेु प्राचायांना 

फटका बसण्याची  क्यता सनमााि झाली आह.े सन २०२१ मध्ये प्राचायांच्या मळू 

वेतनाबाबतचा   ासन सनिाय प्रससद्ध किण्यात आला आह.े त्यामध्ये नमदू केल्ह्यनसुाि 

"सदनाांक  १ िानेवािी २००६ िोिी सकां वा त्यानांति प्राचाया पदाांच्या सनयकु्त प्राचायांना 

१३ हिाि रुपये सकमान मळू वेतनानसुाि वेतन सनसित कििे" या  ब्दिचनेमळेु 

प्राचायांच्या वेतन व  सनवतृ्ती वेतनामध्ये अडचिी सनमााि झाल्ह्या आहते, यासांदभाात 

त्याांचा आक्रो  आह.े यामध्ये सधुाििा किण्याची आवश्यकता आह.े  

अध्यक्ष महोदय, सचूना क्रमाांक १० -  र्डसचिोली चांद्रपिू आसि सव ेष करून 

सवदभाात १३ हिाि धडक ससांचन सवसहिींना मांििुी दणे्यात आली होती. पिांत ु

त्याकरिता  ेतकऱयांना सनधी दणे्यात आला नाही. तो सदला नाही ति याच सवसहिीमध्य े

 ेतकिी उडी घऊेन त्याांचा िीव दणे्याची  क्यता आह.े त्यामळेु उक्त धडक ससांचन 

सवसहिींसाठी धडक सनधी दणे्याची आवश्यकता आह.े 
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 अध्यक्ष महोदय, सचूना क्रमाांक ११ - िाष्ट्रसांत तकुडोिी महािाि याांनी 

सवश्व ाांती, सवातांत्रय लढा,  िाष्ट्रीय एकात्मता, ग्रामसवकास व मानवता धमाावि 

वेर्वेर्ळ्या के्षत्रात िनिार्तृी केली आह.े र्रुुदवे नर्ि, दास टेकडी, र्रुुकुां ि मोििी, 

तालकुा सतवसा सिल्ह्हा अमिावती याांनी ह ेयोर्दान पाहून या िाष्ट्रसांताच्या िीवनावि 

एक सचत्रपट तयाि किण्यासाठी प्रसताव सादि केला आह.े ज्या िाष्ट्रसांताने ग्रामर्ीता 

सदली, िीवनाचा मार्ा साांसर्तला, मानव धमा साांसर्तला त्याांच्या िीवनाविील सचत्रपट 

सनमााि होण्याच्या दृष्टीकोनातनू सादि केलेल्ह्या प्रसतावास मान्यता दणे्यात यावी, 

अ ी माझी उप मखु्यमांत्री महोदयाांना सवनांती आह.े  

यानांति श्री.तेलांर्... 
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लोक ाहीि सासहत्यित्न अण् िाभाऊ साठे याांनी दीन, दबुाल,  ोसषत, पीसडत व श्रमीक 

याांचे द:ुख आसि समसया.....अध्यक्ष महोदय, आम्हाला लहानपिी सासहत्यित्न 

अण् िाभाऊ साठे याांच्या "यह आिादी झठूी ह,ै र्िीब िनता भखूी ह.ै" या वाक्यामळेु 

असधक पे्रििा समळत होती. अण्िाभाऊ साठे याांच्या कायााला सलाम किण्यासाठी 

 ासनाने सनधी उपलब्ध करुन द्यावा, अ ी मी सवनांती  यह अकितो.  

 अध्यक्ष महोदय, द ेाला सवातांत्र समळण्याकरिता लढा दऊेन त्यासाठी काळ्या 

पाण्याची स क्षा भोर्नू िनतेला मातभृमूी पे्रमाची ज्वलांत सवचािसििी दिेािे व 

क्राांतीकािकाांचे पे्रििासथान असलेले सवातांत्रयवीि सवनायक दामोधि साविकि याांना 

मििोत्ति भाितित्न या सवोच्च उपाधीने सन्माननीय किावे, यासाठी िाज्य  सनाने 

कें द्र  ासनाकडे आग्रह धिावा. िाज्य  ासनाने याबाबतचा पत्रव्यवहाि थाांबसवलेला 

आह.े िािकािि खचु्यााच्या बाहिे िाऊन तो पत्रव्यवहाि पनु्हा सरुु करुन याबाबत 

सतत पाठपिुावा किावा, अ ी मी सवनांती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, महात्मा ज्योसतबा फुले आसि सासवत्रीबाई फुले याांनी 

उपेसक्षत, वांसचताांच्या िीवनात समदृ्धीचा प्रका  सनमााि किण्याकरिता सामासिक 

न्यायासाठी आयषु्ट्य खची घालिािे, असपशृ्यता सनवािि आसि स्त्री स क्षिासाठी 

सांघषा कििािे क्राांतीसयुा महात्मा ज्योतीबा फुले आसि क्राांतीज्योती सासवत्रीबाई फुले 

याांना मििोत्ति भाितित्न या उपाधीने यासाठी िाज्य  ासनाने पनु्हा एकदा कें द्र 

 ासनाकडे पाठपिुावा किावा. यासांदभाात मी ठिाव माांडला होता. त्या ठिावाला उत्ति 

दतेाना िाज्य  ासनाने साांसर्तले होते की, या सभार्हृातील सन्माननीय सदसयाांच्या 

ससमतीचे एक स ष्टमांडळ सदल्ह्ली येथे घेऊन िाऊ. पिांत ुया आश्वासनाची अद्याप पतूाता 

किण्यात आलेली नाही. या सभार्हृातील सन्माननीय सदसयाांच्या स ष्टमांडळाची एक 

ससमती सदल्ह्ली येथे घेऊन िाण्याची आवश्यकता आह.े त्यामळेु आपण ती सवमती 

घेऊन जािी, अशी मी विनंती करतो.स  

 अध्यक्ष महोदय, सव.मा.सा.कन्नमवाि ह ेिाज्याच ेमखु्यमांत्री होते. कााँगे्रसचे नेत े

म्हिनू या िाज्यातील िनतेची सेवा केली होती. 
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 सामान्य प्र ासन सवभार्ाने सन २०२१ मध्ये िाष्ट्रपरुुष/थोि व्यक्तींची ियांती साििी 

किण्याबाबत परिस ष्ट िाहीि केले होते. त्यात महािाष्ट्राचे मािी मखु्यमांत्री कमावािी 

सव.मा.सा.कन्नमवाि याांच्या ियांती सदनाचा उल्ह्लेख केलेला नाही. त्यामळेु िाज्य 

 ासनाने या िाज्याच े दसुिे मखु्यमांत्री सव.मा.सा.कन्नमवाि याांची ियांती व 

पणु्यसतथीचा समाव े सामान्य प्र ासन सवभार्ाच्या यादीमध्ये किावा, अ ी मी 

सवनांती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, सचूना क्रमाांक १६. चाांदा ते बाांदा ही योिना मी सरुु केली 

होती. या योिनेंतर्ात हडसती उपसा ससांचन योिनेच्या सव ेष दरुुसतीसाठी ६०.८५० 

लक्ष रुपयाांचा सनधी उपलब्ध करुन दणे्यात यावा, अ ी मी सवनांती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, सचूना क्रमाांक १७. चाांदा ते बाांदा या योिनेंतर्ात मोलझिी 

लघपु्रकल्ह्पाच्या सव ेष दरुुसतीसाठी १९९.४८ लक्ष रुपयाांचा सनधी उपलब्ध करुन 

द्यावा, अ ी मी सवनांती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, सचूना क्रमाांक-१८. चाांदा ते बाांदा या योिनेंतर्ात स विी 

ता.सि.चांद्रपिू मधील स विी उपसा ससांचन योिनेच्या बांद नसलका सवतिि 

कामाकरिता ४३५ लक्ष रुपयाांचा सनधी उपलब्ध करुन द्यावा, अ ी मी सवनांती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, सचूना क्रमाांक-१९. चाांदा त े बाांदा या योिनेंर्ात मांििू 

आिाखड्यातील मलु तालकु्यातील िािोली मािी मालर्िुािी तलवाच्या सव ेष 

दरुुसतीकरिता ९४.२९५ रुपयाांचा सनधी उपलब्ध करुन द्यावा, अ ी मी सवनांती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, सचूना क्रमाांक-२० मलु तालकुा सिल्ह्हा चांद्रपिू मधील 

िानाळा लघ ुप्रकल्ह्पाच्या सव ेष दरुुसतीकरिता १३३.२७ लक्ष रुपये उपलब्ध करुन 

द्यावेत, अ ी मी सवनांती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, सचूना क्रमाांक-२१. चाांदा ते बाांदा योिनेंतर्ात मांििू 

आिाखड्यातील मलु तालकुा सिल्ह्हा चांद्रपिू मधील किवन येथील भसबोिि लघ ु
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श्री.सधुीि मनुर्ांटीवाि...... 

 प्रक्लप या कालव्याच्या सव ेष दरुुसतीकरिता२९८.२४ लक्ष रुपये उपलब्ध करुन 

द्यावेत, अ ी मी सवनांती कितो.  

 अध्यक्ष महोदय, सचूना क्रमाांक-२२. चाांदा ते बाांदा योिनेंतर्ात मांििू 

आिाखड्यातील मलु तालकुा सिल्ह्हा चांद्रपिू मधील वपपरी वदिीत लघ ुप्रकल्पाच्या 

विशेष दरुुस्तीकररता २३७.२४ लि रुपये उपलब्ध करुन दणे्यात यािेत, अशी मी 

विनंती करतो.  

 अध्यक्ष महोदय, सचूना क्रमाांक-२३. चाांदा ते बाांदा योिनेंतर्ात मांििू 

आिाखड्यातील मलु तालकुा सिल्ह्हा चांद्रपिू मधील काळार्ोह परुक कालव्याच्या 

विशेष दरुुस्तीकररता ९९.१२ लि रुपये उपलब्ध करुन दणे्यात यािते, अशी मी 

विनंती करतो.  

 अध्यक्ष महोदय, र्ंद्पभर वजल्यातील पोंर्णुाच तालकु्यातील दिेार्ा खदुच 

अंतगचत सन १९८४ साली गािात पाणी परुिठा करण्याररता ७५ हजार वलटर िमतरे्ी 

ग्रामीण पाणी परुिठा योजना तयार करण्यात आली. परंत ुया योजनेर्े निीन प्रस्ताि 

वदनांक २४ जलैु, २०२१ रोजी सादर केला आह.े उक्त प्रस्तािास ताबर्तोब मान्यत 

दणे्यात यािी.  

 अध्यक्ष महोदय, वजल्हा पररषद र्ंद्पभर येथील सन २०२१-२२ या वित्तीय 

िषाचकररता िेतन ि िेतनेत्तर खर्ाचकररता अनदुान लेखाशीषच २२२१५-१८८१ या 

अंतगचत वनधी र्रीि वनधी उपलब्ध करुन द्यािा, अशी मी विनंती करतो.  

 अध्यक्ष महोदय, सभर्ना क्रमांक-२६. महाराष्ट्ट््रर सरकार कौशल्य विकास ि 

उद्योजकता विर्ाग. ३३४ कंत्राटी वशिकांर्ी औद्योवगक प्रवशिण संस्थांमध्ये कंत्राटी 

वनदशेक या पदािर वनयकु्ती करण्यात आली. परंत ुत्यांर्े अद्याप मानधन दणे्यात आल े

नाही. त्यांर्े सदर मानधान ताबर्तोब दणे्यात यािे, अशी मी विनंती करतो. 
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श्री.सधुीि मनुर्ांटीवाि...... 

  अध्यक्ष महोदय, सभर्ना क्रमांक-२७. व्होकेशनल प्रवशिण संस्थाकररता 

स्माटचर्ी अट रद्द करुन पभिीप्रमाण े प्रमोद महाजन कौशल्य विकास योजना 

कायचपद्धतीसरुु करण ेआिश्यक आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, सभर्ना क्रमांक-२८. र्ंद्पभर िन प्रशासन विकास संशोधन ि 

व्यिस्थापन प्रबोवधनी अथाचत िनअकादमी र्दं्पभर येथे कौशल्य विकास विद्यापीठ 

स्थापन करण्याबाबत शासनाशी मी सातत्याने पत्रव्यिहार केलेला आह.े सन २०२१ 

च्या वहिाळी अवधिशनेामध्ये माननीय कौशल्य विकास मंत्री यांनी याबाबतर्ा 

प्रस्ताि तपासभन सकारात्मक वनणचय घेण्यार्े आश्वासन सर्ागहृाला वदले होते. परंत ु

अद्याप सकारात्मक वनणचय झालेला नाही. तो प्रस्ताि तपासला की नाही हहेी मावहती 

नाही.  

 अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय स्ित: मंत्रालयामध्ये येऊ शकत नसल्यामळेु मी 

अथच मंत्री महोदयांना विनंती करतो की, त्यांनी हा प्रस्ताि त्िरीत तपासभन 

सकारात्मक/नकारात्मक उत्तर द्यािे.  

 अध्यक्ष महोदय, माझी शेिटर्ी सभर्ना अशी आह ेकी, र्ंद्पभर आवण लातभर 

येथे स्माटच आयटीआय वनवमचतीबाबतर्ा प्रस्ताि शासन स्तरािर प्रलंवबत आह.े या 

साठी राज्य शासनाने तत्त्वत: मान्यता दऊेन २० कोटी रुपयाांचा सनधी उपलब्ध करुन 

दणे्यात आला होता. लातिू आसि चांद्रपिू येथील समाटा आयटीआयच्या सांदभाात 

माननीय श्री.असित पवाि याांनी सवत: लक्ष दऊेन समाटा सनिाय घते या समाटा 

आयटीआयला मान्यता द्यावी, अ ी मी सवनांती कितो. या सवसनयोिन सवधेयकाला 

सदलेल्ह्या सवा सचूनाांचा सन्मान कितील व याबाबत एक बैठक घेतील, अ ी आ ा 

कितो. सदि बैठक घेतल्ह्यानांति मी माझ्या सचूना मार्े घेईन. 

--------- 
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 श्री.असित पवाि (उप मखु्यमांत्री तथा सवत्त मांत्री) : महािाष्ट्र सवधानसभा सनयम 

२६४ (५) अन्वये अथासांकल्ह्पीय मार्ण्याांच्या विील सवसनयोिन सवधयेकाविील 

चचेसाठी प्राप्त झालेल्ह्या सचूनाांचा उल्ह्लेख सन्माननीय सदसय श्री.सधुीि मनुर्ांटीवाि 

याांनी केलेला आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, एकूि ४८ सचूना प्राप्त झालेल्ह्या आहते. त्यापैकी ४४ सचूना 

मान्य किण्यात आलेल्ह्या आहते व उवारित ४ सचूना अमान्य किण्यात आलेल्ह्या 

आहते.  

 अध्यक्ष महोदय, सदि ४८ सचूनाांपैकी सन्माननीय सदसय श्री.सधुीि 

मनुर्ांटीवाि याांनी ३१ सचूना सदल्ह्या होत्या. त्यापैकी २९ सचूना मान्य किण्यात 

आलेल्ह्या आहते. माननीय श्री.दवेेंद्र फडिवीस याांनी दोन सचूना सदल्ह्या होत्या. 

त्याांच्या दोन्ही सचूना मान्य किण्यात आलेल्ह्या आहते. सन्माननीय सदसय श्री.लक्ष्मि 

िर्ताप याांनी १५ सचूना सदल्ह्या होत्या. त्यापैकी १३ सचूना मान्य किण्यात आलेल्ह्या 

आहते.  

 अध्यक्ष महोदय, प्राप्त झालेल्ह्या सचूनाांच्या अनषुांर्ाने सनयमानसुाि सवसहत 

पद्धतीने िी कायावाही किावयाची असते आसि केलेल्ह्या कायावाहीची मासहती 

सांबांसधत सन्माननीय सदसयाांना त्विीत अवर्त किण्याबाबत सांबांसधत सवभार्ाांना 

सचूना दणे्यात आलेल्ह्या आहते. यामध्ये उच्च व तांत्र स क्षि सवभार्, मसहला व बाल 

कल्ह्याि सवकास सवभार्, सामान्य प्र ासन सवभार्, मदृ ू व िलसांधािि सवभार्, 

सनयोिन सवभार्, पािी पिुवठा व सवच्िता, कौ ल्ह्य सवकास व उद्योिकता सवभार्, 

महािाष्ट्र सवधानमांडळ ससचवालय सवभार्, सांसदीय काया सवभार्, मिाठी भाषा सवभार् 

व सवसध व न्याय सवभार्ासांदभाात सतन्ही सन्माननीय सदसयाांनी सचूना केलेल्ह्या आहते. 

या सवा सवभार्ानी केलेल्ह्या कायावाहीची मासहती त्विीत अवर्त करुन दणे्याच्या 

दखेील सचूना सदलेल्ह्या आहते. कौ ल्ह्य व उद्योिकता सवभार्ाचा असतरिक्त कायाभाि 

माननीय श्री.िािे  टोपे याांच्याकडे दणे्यात आलेला आह.े मी पनुि एकदा 

सर्ागहृाला विनंती करतो की, सन २०२२ चे सव.स.सव. क्रमाांक १२ विर्ारात घ्यािे. 
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 तालिका सभाध्यक्ष : आता मी विधेयक विर्ारात घेण्यासंबंधीर्ा प्रश्न 

मतास टाकतो. 

प्रश्न मतास टाकून सांमत झाला. 

 तागलका सभाध्यक्ष : सवधेयक सवचािात घेण्यात आले आह.े आता सवधेयक 

खांड : सवचािात घेण्यात येईल.  

 खांड २ व ३, अनसुचूी, सवधेयकाचे भार् झाले.  

खांड १, सांपिूा  ीषाक व हतेवुाक्य सवधेयकाचे भार् झाले. 

श्री.असित पवाि : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्ह्या अनमुतीने सन २०२२ चे 

सव.स.सव. क्रमाांक १२ सांमत किण्यात यावे, असा प्रसताव माांडतो.  

प्रश्न मतास टाकून सांमत झाला. 

तागलका सभाध्यक्ष : सन २०२२ चे सव.स.सव.क्रमाांक १२ सांमत झाले आह.े 

---------- 
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पृ.शी. : सावािसनक सवद्यापीठ (सधुाििा) सवधयेक 

L.A. BILL NO. X OF 2022 

(A BILL FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA 

PUBLIC UNIVERSITIES ACT, 2016) 

 श्री. उदय सामंत (उच्च व तांत्रस क्षि मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्ह्या 

अनमुतीने सन २०२२ चे सव.स.सव. क्रमाांक – १० महािाष्ट्र सावािसनक सवद्यापीठ 

असधसनयम, २०१६ यात आिखी सधुाििा किण्यासाठी सवधेयक सवचाित घेण्यात 

यावे, असा प्रसताव माांडतो.  

 अध्यक्ष महोदय, कोसवड – १९ मळेु नवीन महासवद्यालयाांच्या तािखा 

सवसकळीत झाल्ह्या होत्या. त्या तािखा िलैु मसहन्यापयंत घेण्याबाबतचा हा प्रसताव 

आह.े  

प्रश्न प्रसततु झाला. 

 तागलका सभाध्यक्ष : सवधेयक सांयकु्त ससमतीकडे पाठसवण्याबाबत 

सन्माननीय सदसय सवाश्री दवेेंद्र फडिवीस, सधुीि मनुर्ांटीवाि, सव.स.स. याांचा पसहला 

प्रसताव, सन्माननीय सदसय श्री. सांिय केळकि, सव.स.स. याांचा दसुिा प्रसताव व 

सन्माननीय सदसय ॲड. िाहूल कुल, सव.स.स. याांचा सतसिा प्रसताव आह.े त्याांनी ते 

अनकु्रमे माांडावेत. 

प्रसताव माांडण्यात आले नाहीत. 

 तागलका सभाध्यक्ष : सवधेयक सवचािात घेण्यात आले आह.े आता सवधेयक 

खांड : सवचािात घेण्यात येईल.  

खांड २ ते खांड ८ (दोन्ही ससम्मलीत) सवधेयकाच ेभार् झाले.  

खांड १, सांपिूा  ीषाक व हतेवुाक्य सवधेयकाचे भार् झाले.  
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 श्री. उदय सामांत : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्ह्या अनमुतीने सन २०२२ चे 

सव.स.सव. क्रमाांक – १० सांमत किण्यात यावे, असा प्रसताव माांडतो. 

प्रश्न मतास टाकून सांमत झाला. 

 तागलका सभाध्यक्ष : सन २०२२ चे सव.स.सव. क्रमाांक – १० सांमत झाले. 

------   
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पृ.शी.: मदु्राांक (सधुाििा) सवधेयक 

L.A. BILL NO. XI OF 2022. 

(A BILL FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA 

STAMP ACT.) 

 श्री. बाळासाहबे थोिात (महसलू मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्ह्या 

अनमुतीने सन २०२२ च ेसव.स.सव. क्रमाांक – ११  महािाष्ट्र मदु्राांक असधसनयमामध्ये 

आिखी सधुाििा किण्यासाठी सवधेयक सवचािात घेण्यात यावे, असा प्रसताव 

माांडतो.  

 अध्यक्ष महोदय, महािाष्ट्र मदु्राांक असधसनयम, १९५८ मधील अनचु्िेद ५ 

(िीए) मधील कालावधी एक वषााऐविी तीन वषााचा किण्यासांदभाात ह े सवधेयक 

आह.े िेिा कायदा सदनाांक १ मे, २०१७ पासनू महािाष्ट्र िाज्यात लार् ूझाला आह.े या 

कायद्यातील अटी व  तीनसुाि काम किण्यासाठी तीन वषााचा कालावधी आह.े 

कोिोना काळात घिे बाांधण्यासांदभाात सवकासकाांना अनेक अडचिी सनमााि झाल्ह्या 

होत्या. र्ुांतविकूदािाांनी सदसनका सवकत घेतल्ह्या आहते. एक वषाामध्ये नोंदिी व 

मदु्राांक  लु्ह्कामध्ये एक वषााकरिता सवलत दणे्यात येत होती. त्यामध्ये आता वाढ 

करुन ती तीन वषे इतकी किण्यात येत आह.े इमाित पिूा किण्याकरिता तीन वषााचा 

कालावधी लार्त आह.े त्यामळेु र्ुांतविकूदािाांना प्रोत्साहन समळेल. पयाायाने घिाांच े

खिेदी-सवक्रीचे व्यवहाि वाढतील.  ासनासही चाांर्ला महसलू यासनसमत्ताने समळिाि 

आह.े तसेच बाांधकाम व्यवसायला चालना समळून िोिर्ािात वाढ होईल. 

यादृष्टीकोनातनू ह ेसवधेयक आिले आह.े या सवधेयकास मान्यता दणे्यात यावी, अ ी 

मी सवनांती कितो.  

प्रश्न प्रसततू झाला. 
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 श्री. योर्े  सार्ि (चािकोप) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२ चे सव.स.सव. 

क्रमाांक ११ वि बोलण्यासाठी आसि त्यावि माझ ेमत माांडण्यासाठी मी उभा आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, या सवधयेकानसुाि वेळ वाढवनू सदली िािाि आह.े यात कट 

ऑफ डेट सकती िाहिाि आह े? सरुुवातीपासनू  ेवटपयंत ही तीन वषे कुठपयंत होत 

आहते ? तसेच आता दोन वषााचे एक्सटें न आह.े ते कोित्या कालावधीसाठी दणे्यात 

येत आह.े दसुिे असे की, सदनाांक १ एसप्रल पासनू १ टक्के मेरो सेस लार् ूकेला िािाि 

आह.े िाज्य सिकािला कोिोना काळ सांपला आह,े असे वाटत असेल ति अनेक मांत्री 

महोदयाांच्या उत्तिामध्ये कोिोना काळाचे सावट, असा उल्ह्लेख केला आह.े ही बाब 

खिी आह.े या उद्योर्ाांना चालना दणे्याची आवश्यकता आह.े तसेच मदु्राांक  लु्ह्काच्या 

माध्यमातनू िाज्य सिकािला महसलू समळत असतो. िाज्याच्या उत्पन्नात मदु्राांक 

 लु्ह्काचा सहससा असत य मोठा आह.े या सवधेयकाच्या माध्यमातनू मी मांत्री 

महोदयाांना सवनांती करु इसच्ितो. १ टक्के मेरो सेस पित लार् ू केला िात आह.े 

यासाठी आिखी वेळ वाढवनू दणे्याची आवश्यकता आह.े याबाबत इतिही 

सन्माननीय सदसय त्याांच्या भावना व्यक्त कितील. पिांत ुयात सकमान सहा मसहन्याांची 

वाढ केली ति महसलुी वाढ होईल. मार्ील वषी महसलुी घट सदसनू आली होती व 

तेव्हा तटुीचा अथासांकल्ह्प माांडावा लार्ला होता. यामळेु आपिास सदलासा समळेल. 

याबाबत मांत्री महोदयाांनी मासहती द्यावी, अ ी मी सवनांती कितो.  
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 ॲड. िाहलु नावेकि  (कुलाबा) : अध्यक्ष महोदय, सन २०२२ चे सव.स.सव. 

क्रमाांक – ११ वि बोलण्यासाठी आसि माझे मत व्यक्त किण्यासाठी मी उभा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, ह े सवधेयक महािाष्ट्र मदु्राांक असधसनयमात सधुाििा 

आिण्यासाठी  ासनाने माांडले आह.े या सवधयेकाचे हतेवूाक्य आपि पासहले ति 

आपल्ह्या लक्षात येईल की सदि सवधेयक ह े रिअल इसटेट आसि बाांधकाम 

व्यवसायाला भिािी दणे्यासाठी आह.े ही बाब या सवधेयकाच्या हतेवुाक्यात सपष्टपि े

नमदू केली आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, कोित्याही वेलफेअि सटेटचे ऑब्िेक्टीव्ह असत े की, 

कोितेही फायद े दतेाना त्याचा सवचाि मकॅ्रो लेव्हलवि केला पासहि.े तो मायक्रो 

लेव्हलवि करुन चालिाि नाही. याची व्याप्ती असधकासधक लोकाांपयंत पोहोचावयास 

पासहिे. एखाद्या के्षत्रासाठी सकां वा एखाद्या इांडसरीकरिता रिसरक्ट केले ति कदासचत त े

वेलफेअि सटेटच्या धोििा ी सवसांर्त होईल. ज्यावेळेस आपि ॲग्रीमेंट टू सेल 

िसिसटि कितो तेव्हा अनचु्िेद २५ अांतर्ात नोंदिी व मदु्राांक  लु्ह्काचा भििा केला 

िातो. ह े लु्ह्क भिल्ह्यानांति ती सदसनका सकां वा र्ाळा त्याच व्यक्तीला न सवकता एका 

वषाात दसुऱया व्यक्तीला हसताांतिीत केली ति पनु्हा नोंदिी व मदु्राांक  लु्ह् काचा भििा 

किावा लार्िाि नाही, अ ी तितदू अनचु्िेद २५ मध्ये होती. आता यातील मदुत 

एक वषाापासनू तीन वषाापयंत किण्यात आली आह.े िो सामान्य सदसनकाधािक 

असतो, ज्याला सदसनका वापिावयाची असते तो कधीच ती सदसनका एक वषाात 

सवकत नाही. पिांत ुिे र्ुांतविकूदाि असतात सकां वा ज्याांना यातनू नफा कमवावयाचा 

असतो ते लोक अ ा सदसनका ॲडव्हान्समध्ये बकू कितात व नांति एक वषा सकां वा 

आताच्या कायद्यानसुाि तीन वषाात नोंदिी व मदु्राांक  लु्ह्कास वाय हसताांतिीत किीत 

असतात. यातनू वेलफेअि सटेटचे पिवडिाऱया घिाांच्या ऑब्िेक्टीव्हमध्ये 

कॉम्प्रमाईि होत आह ेकाय, याचा सवचाि किावा लार्िाि आह.े याच ेकािि अस े

की, र्ुांतविकूदािाांना अ ा ससुवधा सदल्ह्या ति याचा परििाम पिवडिाऱया घिाांवि 

होिाि आह.े याचा  ासनाने सवचाि केला पासहिे. आि आसथाक उलाढालीकरिता 

ससुवधा सदल्ह्या पासहिेत. पिांत ुत्या दते असताना िि त्याचा सवपिीत परििाम सामान्य  
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ॲड. िाहुल नावेकि  ..... 

िनतेवि होत असेल ति त्याचा सवचाि होण्याची आवश्यकता आह.े म्हिनू मी मांत्री 

महोदयाांना सवनांती कितो की, त्याांनी याबाबत खलुासा किावा व त्यानांति ह ेसवधेयक 

सांमत किावे.  

 

यानांति श्री. चौधिी... 
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 तागलका सभाध्यक्ष : सभार्हृाची वेळ कामकाि सांपेपयंत वाढसवण्यात येत 

आह.े 

 श्री.बाळासाहबे थोिात : अध्यक्ष महोदय, दोघे सन्माननीय सदसय बाांधकाम 

व्यवसाय अत्यांत िवळून पाहत आहते...(अडथळा...)  मेरो सेसचा सवषय नर्ि 

सवकास सवभार्ाचा असला तिीही मी साांर् ू इसच्ितो की, आिघडीला तिी तो 

थाांबलेला नाही.  सदनाांक १ एसप्रलपासनू तो सरुु होिाि आह.े  हा सनिाय होईल 

तेव्हापासनू अांमलबिाविी सरुु होईल. 

 अध्यक्ष महोदय, अफोडेबल हौससांर्च्या माध्यमातनू बाांधकाम व्यवसायाला 

चालना दणे्याचा आमचा प्रयत्न आह.े  यासांदभाात बाांधकाम व्यवसाया ी सांबांसधत 

सनिसनिाळया सांघटना आमच्याकडे आल्ह्या होत्या.  त्याांनी साांसर्तले की, काही लोक 

केवळ र्ुांतविकू म्हिनू घिाांची खिेदी कितात.  त्याांनी केलेल्ह्या र्ुांतविकुीतनूच 

बाांधकाम व्यावसासयक इमाितीचे काम पिूा कितो.  ज्याांनी र्ुांतविकू केलेली आह ेत े

दोन-तीन वषांनी घि सवकतात.  तोपयंत इमाितीचे बाांधकाम पिूा झालेले असते.  

त्यामळेु त्या र्ुांतविकूदािाला िासतीचे पैसे समळतात.  अ ा परिससथतीत िेवढी 

सकां मत वाढेल त्यावि सटॅम्प डयटुी लार्ेल, बाकी सेट ऑफ हाेईल.  यातनू सपष्ट होत े

की, िासतीत िासत घिे तयाि होण्यास प्रोत्साहन दिेािा व मदत कििािाच हा सनिाय 

आह.े  यामळेु बाांधकाम व्यवसायावि सवपरित परििाम होिाि नाही याची मला खात्री 

आह.े  
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श्री.समीि कुिावाि (सहांर्िघाट) : अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांनी असत य 

चाांर्ले सवधेयक सभार्हृासमोि आिले आह.े  सदनाांक १ मे, २०१७ पासनू हा कायदा 

झाल्ह्यापासनू ग्राहकाांची फसविकू फाि कमी झाली आह.े  पिांत ुया सनसमत्ताने मी एक 

बाब मांत्री महोदयाांच्या लक्षात आिनू दऊे इसच्ितो.  ग्राहकाांची फसविकू केल्ह्यास 

सवकासकाला काळया यादीत टाकले िाते व त्याचे मोठया प्रमािात नकुसान होते 

त्यामळेु सहसा कोिी सवकासक ग्राहकाांची फसविकू किण्यास धिावत नाही.  अनेक 

सिल्ह्हयाांमध्ये भखूांड सवक्रीचा व्यवसाय मोठया प्रमािात चालतो.  यामध्ये िमीन 

खिेदी करुन ती एन.ए. करुन घेतली िाते व त्यानांति सतचे प्लॉटस ्पाडून सवक्री केली 

िाते.  प्रत्येक सिल्ह्हा व तालकु्यामध्ये हा व्यवसाय खपू मोठया प्रमािात चालतो.  

पिांत ुअसे प्लॉटस ्सवकताना आवश्यकतेप्रमािे िेिा कायद्यानसुाि नोंदिी केली िात 

नाही.  मी सवत: कमीत कमी आठ-दहा तिी ले-आऊट असे पासहले असतील की 

ज्याांची िेिा कायद्याांतर्ात नोंदिी होिे आवश्यकता असतानाही तसे केले र्ेलेले नाही.  

नोंदिी न किता प्लॉटस ्सवक्री केली िात असेल ति असे कििाऱयाांवि कायद्यानसुाि 

कािवाई झाली पासहिे.  कािि ही एक प्रकािे ग्राहकाांची फसविकूच आह.े  माझी 

मार्िी आह ेकी, तालकुा व सिल्ह्हा पातळीविील ले-आऊट धािकाांची तपासिी 

केली पासहिे व नोंदिी न किता सवकल्ह्या िािाऱया प्लॉटसकडे लक्ष सदले पासहिे. 

--------- 
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 श्री.सवियससांर् िािपतू (कन्नड) : अध्यक्ष महोदय, बहुतेक आमदाि सकां वा 

मािी आमदािाांची मुांबईमध्ये एखादी सदसनका असते.  आम्ही पसहल्ह्याच टमाच े

आमदाि आहोत.  आम्हाला दखेील असे वाटते की, आमचेही मुांबईत कुठे तिी 

सकमान १ बी.एच.के. घि असावे.  लॉबीमध्ये बसल्ह्यानांति यावि आपापसात चचाा 

दखेील होत असते.  त्यामळेु मी माननीय मखु्यमांत्री, माननीय उप मखु्यमांत्री व माननीय 

महसलू मांत्रयाांना सवनांती कितो की, आमच्यासाठी एखादी िार्ा उपलब्ध करुन द्यावी.  

सन २०२४ मध्ये आमची टमा सांपेपयंत आमच ेमुांबईमध्ये सकमान १ बी.एच.के. घि 

झाले तिी आमच्यासाठी समाधानाची र्ोष्ट असेल.  एवढे बोलनू मी माझे भाषि 

सांपसवतो.  धन्यवाद. 

 श्री.बाळासाहबे थोिात : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसयाांनी साांसर्तले की, 

त्याांची ही पसहलीच टमा आह.े  पिांत ुत्याांनी उपससथत केलेला मदु्दा अत्यांत महत्त्वाचा 

आह ेअसे माझे मत आह.े  श्री.िा.स.ुर्वई साहबे असताना आमदािाांना एकसत्रत करुन 

विळी येथे सार्ि ही इमाित बाांधण्यात आली.  त्यावेळच्या अनेक सन्माननीय 

सदसयाांना सांकट काळामध्ये या घिाांचा असत य उपयोर् झाला.  त्यानांति आपि 

अ ा प्रकािचे एक-दोनच प्रकल्ह्प करु  कलो.  पिांत ुमी या सनसमत्ताने साांर् ूइसच्ितो 

की, महसलू मांत्री म्हिनू माझी अ ा प्रकल्ह्पासाठी मदत किण्याची पिूा तयािी आह.े  

आपि आमदािाांचा र्ट तयाि किावा.  यामध्ये कोित्याही प्रकािचे िािकािि नाही.  

सन्माननीय सदसय श्री.सधुीि मनुर्ांटीवाि ह े ज्येष्ठ सदसय असल्ह्याने त्याांनी यामध्ये 

पढुाकाि घेण्यास हिकत नाही, असे मला वाटते.  र्ट करुन इमाितीसाठी िार्ा 

 ोधावी.  मी वैयसक्तकरित्या व सिकाि म्हिनू आम्ही यासाठी पिूापिे सहकाया करु.  

कािि आपली टमा सांपल्ह्यानांति दखेील आपि मुांबईमध्ये येतो त्यावेळी सनवासासाठी 

खोली असिे ही खपू महत्त्वाची बाब आह.े  माझी या प्रकल्ह्पासाठी पिूा तयािी आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.सांदीप कुिावाि याांनी प्लॉटच्या 

सांदभाात काही बाबी या सठकािी माांडल्ह्या.  त्याांच्या सवा सचूनाांचा सनसितपिे सवचाि 

किण्यात येईल. 

प्रश्न मतास टाकून सांमत झाला. 
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 तागलका सभाध्यक्ष : सवधेयक सवचािात घणे्यात आले आह.े  आता 

सवधेयक खांड : सवचािात घेण्यात येईल. 

 खांड २ सवधेयकाचा भार् झाला. 

 खांड १, सांपिूा  ीषाक व हतेवूाक्य सवधेयकाचे भार् झाले. 

 श्री.बाळासाहबे थोिात : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्ह्या अनमुतीने सन २०२२ 

चे सव.स.सव. क्रमाांक ११ सांमत किण्यात यावे, असा प्रसताव माांडतो. 

प्रश्न मतास टाकून सांमत झाला. 

 तागलका सभाध्यक्ष : सन २०२२ चे सव.स.सव. क्रमाांक ११ सांमत झाले आह.े 

--------- 
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पृ.शी.: मुांबईसह िाज्यातील इति सठकािच्या इमाितींचा पनुसवाकास कििे. 

मु.शी.: मुांबईसह िाज्यातील इति सठकािच्या इमाितींचा पनुसवाकास कििे या 

सवषयावि सवाश्री ससुनल प्रभ,ू असमन पटेल, असनल पाटील, िसवांद्र 

वायकि, नाना पटोले, य वांत माने, अिय चौधिी, पथृ्वीिाि चव्हाि, 

प्रका  सोळांके, सदा सिविकि, सिेु  विपडुकि, ॲङ अ ोक पवाि, 

सवाश्री मांर्े  कुडाळकि, झी ान ससद्दीकी, िोसहत पवाि, सनुील िाऊत, 

सांग्राम थोपटे, दीपक चव्हाि, प्रका  सवु,े कैलास र्ोिांट् याल, दौलत 

दिोडा, िमे  लटके, असमत झनक, ॲङ मासिकिाव कोकाटे, सवाश्री 

सांिय पोतनीस, कुिाल पाटील, श्रीमती सिोि असहिे, सवाश्री प्रका  

फातपेकि, स िीष चौधिी,  ेखि सनकम, प्रताप सिनाईक, श्रीमती 

सलुभा खोडके, सवाश्री बाबासाहबे पाटील, भासकि िाधव, सभुाष 

धोटे, बाळासाहबे आिबे, िमे  कोिर्ावकि, माधविाव िवळर्ाांवकि-

पाटील, सांग्राम िर्ताप, िािन साळवी, पी.एन.पाटील (सडोलीकि), 

सांिय िाठोड, स िीषकुमाि नाईक, डॉ.सकिि लहामटे, डॉ.बालािी 

सकिीकि, सवाश्री िािे  एकडे, सनले  लांके, ज्ञानिाि चौर्लेु, बळवांत 

वानखडे, सांसदप क्षीिसार्ि, डॉ. सांिय िायमलुकि, सवाश्री सवकास 

ठाकिे, ससुनल  ेळके, असनल बाबि, ििसित काांबळे, सांिय िर्ताप, 

भित ेठ र्ोर्ावले, सनतीन पवाि, धीिि दखेमखु, वैभव नाईक, श्रीमती 

प्रसतभा धानोिकि, सवाश्री ससुनल सटांर्िे, सदलीप लाांडे, सवक्रमससांर् 

सावांत, सिते  अांतापिूकि, सदपक केसिकि, चेतन तपेु, सांिय स िसाट, 

िाि ूपािवे, सहसिाम कोिोटे, सचमििाव पाटील, मोहनिाव हांबडे, लहु 

कानडे, प्रका  आसबटकि, ऋतिुाि पाटील, िाि ू आवळे, सक ोि 

पाटील, चांद्रकाांत नवघिे,  ाांतािाम मोिे, डॉ.िाहुल पाटील, श्री.श्रीसनवास 

वनर्ा, ॲड. हािी पाटील, सवाश्री सांिय र्ायकवाड, सनतीन द ेमखु, 

बालािी कल्ह्यािकि, उदयससांर् िािपतू, िम े बोिनािे, सहुास काांद,े 

महेंद्र थोिवे, सवश्वनाथ भोईि, सांतोष बाांर्ि, योर् े कदम, श्रीमती लता 

सोनविे, सवाश्री कैलास घाडर्े-पाटील, मह े स ांद,े महेंद्र दळवी, 

सव.स.स. याांचा प्रसताव. 

चचाा पढेु सरुु.....) 
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 श्री.ससुनल प्रभ ू : अध्यक्ष महोदय, सनयम २९३ च्या प्रसतावावि चचाा 

किण्यासाठी मी उभा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, या प्रसतावामध्ये महािाष्ट्रातील प्रमखु  हि असलेल्ह्या 

मुांबईसह इति  हिाांच्या प्रश्नाांचा समावे  आह.े  तसेच म्हाडा आसि म्हाडाच्या 

अांतर्ात होिाऱया कामाांना चालना दिेे या बाबीचाही समावे  आह.े.. (अडथळा...) 

 श्री.योर्े  सार्ि : अध्यक्ष महोदय, सत्ताधािी पक्षाच्या वतीने माांडण्यात 

आलेला हा असत य महत्त्वाचा प्रसताव आह.े  यामध्ये र्हृसनमााि सवभार्, 

नर्िसवकास सवभार्, महसलू सवभार्, सहकाि सवभार् या महत्त्वाच्या चाि सवभार्ाांसह 

इति दोन सवभार्ाांचा सांबांध आह.े  माननीय महसलू मांत्री या  सठकािी उपससथत आहते.  

पिांत ुतलुनेत त्याांच्या सवभार्ाचा केवळ एन.ए. पिुता िोटा सवषय असनू तो सक्लअि 

दखेील झालेला आह.े  या प्रसतावा ी सांबांसधत असलेल्ह्या महत्त्वाच्या र्हृसनमााि, 

नर्िसवकास सवभार्ाांचे मांत्री सकां वा िाज्यमांत्री दखेील सभार्हृामध्ये उपससथत नाहीत.  

सन्माननीय सदसय श्री.ससुनल प्रभ ूयाांना मी सवचारु इसच्ितो की, आपल्ह्या िाज्यामध्ये 

मुांबई  हिाला एवढेच महत्त्व आह ेका ?  सत्ताधािी पक्षाचा प्रसताव असनू दखेील 

एकही मांत्री महोदय उपससथत नाहीत.  अथाात, तिीही आपल्ह्याला बोलायचे असेल 

ति बोलावे.  आमची काहीही हिकत नाही. 

 तागलका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदसय श्री.योर्  सार्ि याांना मी साांर् ू

इसच्ितो की, मी सांबांसधत मांत्री महोदयाांना सनिोप दतेो, तोपयंत आपि चचलेा सरुुवात 

करु. 

 श्री.योर्े  सार्ि : अध्यक्ष महोदय, सत्ताधािी पक्षाच्या वतीने हा प्रसताव 

माांडण्यात आलेला आह.े  मुांबईचे मािी महापौि आसि ज्येष्ठ सन्माननीय सदसय 

श्री.ससुनल प्रभ ूयाांच्यासािख ेनेते प्रसताव माांडत आहते पिांत ुसिकािला त्याचे र्ाांभीया 

नाही, एवढेच मला साांर्ायचे आह.े 

यानांति श्री.धमुाळे..... 
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 श्री. सनुील प्रभ ू: अध्यक्ष महोदय, या प्रसतावाविील चचलेा सरुूवात किताना 

मी मुांबई  हिापासनू बोलायचे झाले ति मुांबई  हि ह े७ बेटाांवि वसलेले आह.े  त्या 

७ बेटाांमध्ये माहीम, विळी, पिेल, माझर्ाांव, मुांबई, कुलाबा, िोटा कुलाबा आह.े या 

७ बेटावि समदु्राच्या खाडीलर्त असलेले ह े हि आह.े  याचा उल्ह्लेख मी मदु्दाम 

कितो.  कािि मुांबई  हिातील इमाितींचे सिासिी आयषु्ट्य ह े५० िषाचपयांत येऊन 

वसवमत झाले आह.े  मुांबई  हरातील जवमनीर्ा विर्ार केला तर ७७१ र्ौरस 

वकलोवमटरर्े ते असले तरी मुंबई शहराच्या नकाशािर आपण पावहले तर ५४ र्ौरस 

वकलोवमटर इतकी जमीन र्राि टाकभ न या शहरामध्य े वनमाचण केली आह.े  ज्याला 

आपण "ररक्लेम" असे म्हितो.  त्यामळेु समदु्राची हवा, रिक्लेम केलेली िमीन आसि 

त्यावि मुांबई  हिाचा झालेला सवकास आसि अर्ोदिच बेटावि वसलेले  हि यामळेु 

मुांबईतील इमाितींचे आयमुाान सदवसेंसदवस कमी होत आह.े  वातावििातील बदल, 

तापमान या सवा र्ोष्टी त्याला काििीभतू आहते.  मुांबई  हिातील इमाितींचे कमी 

होिािे आयषु्ट्य आसि त्यातनू पनु्हा टुमदािपिे उभी िाहिािी मुांबई याकडे आपि 

पासहले ति मुांबई  हि आसि या  हिाची लोकसप्रयता, अससतत्त्व याबद्दल या 

सभार्हृात आपि अनेकवेळा ह ेम्हटले आह ेकी,  मुांबई श्रसमकाांच्या घामावि आसि 

श्रसमकाांच्या मोलावि या मुांबई  हिाची िडिघडि झाली.  मर् त्यामध्ये सरुूवातीचा 

काळ सर्ििर्ावाचा असले, सर्ििीमध्ये काम कििािा कामर्ाि असले, डॉकयाडामध्ये 

काम कििािा कामर्ाि असेल, कामर्ािाांच्या या सवा मेहनतीतनू, घामातनू, सांघषाातनू 

या मुांबई  हिाचा लौसकक सटकसवण्याचे काम झाले आह.े  मुांबईचा इसतहास आसि 

मुांबईचा टुमदािपिा अखांड ठेवण्यासाठी आसि मुांबईकिाांचे अससतत्त्व या मुांबई  हिात 

सटकवनू ठेवण्यासाठी येथील इमाितींच्या पनुसवाकासाची आवश्यकता या मुांबई 

 हिासाठी आह,े ह ेआपल्ह्यापैकी कोिीही नाकारु  कत नाही.   

 अध्यक्ष महोदय, मुांबई  हिाच्या पनुसवाकासाची िेव्हा आपि चचाा कितो 

तेव्हा आपल्ह्याला लक्षात येते की, या पनुसवाकासामध्ये अनेक अडचिी असतात.  

मुांबईतील िसमनींची मालकी वेर्वेर्ळ्या सांसथाांकडे आह.े  त्यामध्ये माझर्ाांव डॉक, 

एमएमआिडीए, बीएमसी, खािर्ी सांसथा, बीपीटी, िेल्ह्वे, महानर्ि टेसलफोन अ ा 

अनेक एिन्सीच्या िसमनी मुांबई  हिात आहते.  या वेर्वेर्ळ्या सांसथाांच ेवेर्वेर्ळे  
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श्री. सनुील प्रभ.ू.. 

सनकष आहते, वेर्वेर्ळे सनयम आहते.  या सवांची एकसत्रत साांर्ड घालनू 

आपल्ह्याला या मुांबई  हिाचा पनुसवाकास किावा लार्ेल.  पिांत ुया पनुसवाकासात 

काही अडचिी आहते त्या अडचिी दिू कििे म्हििे खऱया अथााने मुांबईच्या 

सवकासाला र्ती दणे्यापैकी पसहले काम होईल, असे मला वाटते. 

 अध्यक्ष महोदय, मुांबई  हिाच्या सवकासाची िेव्हा आपि चचाा कितो तेव्हा 

या  हिातील सवमानतळ हा या  हिाच्या मध्यावि आह.े  हवाईमार्ा म्हििे ज्याला 

आपि "फनेल झोन" म्हितो त्या परिसिात येिाऱया इमाितींची मयाादा सससमत 

केलेली आह.े  त्यामळेु या सठकािी असतरिक्त बाांधकाम करुन सवकास कििे  क्य 

होिाि नाही.  र्ेल्ह्या अनेक वषाापासनू आपि यावि चचाा कितो, मार्िी कितो.  

सथासनक लोकप्रसतसनधींच्या माध्यमातनू कें द्र सिकाि आसि िाज्य सिकािकडे 

सवकासाच्या दृष्टीकोनातनू मार्िी होते.  पिांत ुयाबाबत अद्यापपयंत कोिताही ठोस 

सनिाय या सवकासाच्या दृष्टीने का घेऊ  कलो नाही, याचे कािि त्यामध्ये अनेक 

ताांसत्रक अडचिी आहते.  म्हिनू येथील इमाितींचा पनुसवाकास ज्या काििाांमळेु होत 

नाही ती काििे  ोधनू त्या काििाांचा सवचाि  ासनाने सहानभुतूीने करुन िे मळू लोक 

या "फनेल झोन"च्या परिसिात सकां वा ससमािेषमेध्ये येतात त्याांना पनुसवाकासामध्ये 

न्याय दऊेन आसि त्याांचे अससतत्त्व तथेे सटकवनू ठेवायचे असेल ति  ासनाच्या 

नर्िसवकास सवभार्ाने, र्हृसनमााि सवभार्ाने, कें द्र  ासनाने आसि सवा सवसवध 

सांबांसधत सवभार्ाांनी एकसत्रत येऊन सनिाय घेिे, ह े या मुांबई  हिाच्या पनुसवाकास 

आिखी एक महत्त्वाचे अांर् आह,े असे मला वाटते.   

 अध्यक्ष महोदय, िेव्हा मुांबई  हिाच्या पनुसवाकासाची चचाा कितो त् यावेळी 

या मुांबई  हिातील िवळपास ६० ते ६५ टक्के क्षेत्र म्हििे ज्याचा मी उल्ह्लेख केला 

की, मुांबई  हिाच्या ४७१ चौिस सकलोसमटि क्षेत्रापैकी ७० टक्के िार्ा ही 

झोपडपट््टयाांनी व्यापलेली आह ेआसि ३० टक्के िसमनीवि इमािती उभ्या आहते.  

त्यामळेु या झोपडपट््टयाांचा पनुसवाकास कििे सततकेच महत्त्वाचे आह.े  आपल्ह्याला 

कल्ह्पना असेल की, या िाज्यात सन १९९० मध्ये स व ाहीचे सिकाि असताना  
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श्री. सनुील प्रभ.ू.. 

सहांदूृ दयसम्राट स वसेना प्रमखु माननीय श्री. बाळासाहबे ठाकिे याांनी एक सवप्न 

पासहले होते की,  झोपडीत िाहिाऱया नार्रिकाला हक्काचे घि मोफत सदले पासहि े

आसि झोपडपट्टीवाससयाांसाठी पनुसवाकास योिना या मुांबई  हिात झाली पासहिे.  त्या 

उद्द ेाने ती योिना आिली र्ेली.  त्याांचे सिकाि नसताना तत्कालीन मखु्यमांत्री 

श्री. िद पवाि याांच्याकडे ही योिना सोपसवली होती त्या काळात ती योिना होऊ 

 कली नाही.  पि त्यानांतिच्या काळात स वसेना आसि भाितीय िनता पक्षाच े

सिकाि आल्ह्यानांति तत्कालीन मखु्यमांत्री श्री. मनोहि िो ी याांनी ही योिना 

महािाष्ट्रात लार् ू केली.  या पनुवासन योिनेचा हते ूचाांर्ला असल्ह्याने आसि त्या 

योिनेची अांमलबिाविी किण्याच्या दृष्टीने पढुील काळात ज्या काही अडचिी 

आल्ह्या त्याबाबत तेव्हा तेव्हा िी िी सिकािे या महािाष्ट्रात आली त्या त्या 

सिकािाांनी या झोपडपट्टी सधुाि योिनेमध्ये अनेक सधुाििा केल्ह्या.  पिांत ुया सधुाििा 

किीत असताना मुांबई  हिातील एसआिएच्या अनेक योिना सतब्ध झाल्ह्या आहते.  

कािि एसआिएच्या योिनाांमध्ये अनेक अडचिी येतात.  या सठकािचे अनेक 

सवकासक आसथाक काििासतव प्रकल्ह्प सोडून सनघनू र्ेले आहते.  अ ा ससथतीत तथेे 

असिाऱया मळू झोपडपट्टीधािकाांना कोिी वाली नाही.  त्यामळेु मुांबई  हिातील 

अनेक लोक बेघि झाली आहते.  अनेक प्रकल्ह्प अ ा पध्दतीने अधावट ससथतीत 

अडकून पडले आहते.  त्यामळेु या सांपिूा पनुसवाकास योिनेतील सवा नार्रिक 

सिकािकडे मोठ्या आ ेने, सिकाि काही तिी सनिाय घेईल अ ा सवश्वासाने 

सिकािकडे निि लावनू बसले आहते.   

 अध्यक्ष महोदय, या प्रसतावावि बोलत असताना मी िाज्य सिकािकडे मार्िी 

करु इसच्ितो की, अ ा पध्दतीने ज्या योिना बांद पडल्ह्या व त्यामळेु िे लोक बासधत 

झालेले आहते त्या लोकाांना सिकािने सवश्वास दिेे र्ििेचे आह.े  सवकासकाला 

सवश्वास नको आह.े  पि ज्याने आपले िाहते घि सवत:च्या मेहनतीने, सवत:च्या 

पोटाला सचमटा काढून, कच्च्याबच्च्याांना साांभाळीत िे झोपडे घेतले होते त े

पनुसवाकासाच्या नावाने आसि माझी कच्चीबच्ची कधी तिी िाऊन त्या इमाितीत  
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श्री. सनुील प्रभ.ू.. 

िाहतील, या भावनेतनू तेथे असलेल्ह्या सोसायटीमाफा त त्या सवकासकाला सदले होते 

आसि ज्याने ॲनेक्चि समळवनू ते काम सरुू झाल्ह्यानांति कधी तिी मी त्या इमाितीत 

िहायला िाईल, असे िे सवप्न बसघतले होते आसि ज्याला आता आपले ते सवप्न 

भांर् पावले असे वाटते, त्याला सिकािने आधाि सदला पासहिे. 

यानांति श्रीमती कोळसर्िे.. 
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श्री. ससुनल प्रभ.ू.... 

पि या प्रस्तािातील ज्या सवंकष बाबी आहते त्यावि माझे समत्र श्री. िसवांद्र वायकि 

आपले मत माांडिाि आहते. त्यामळेु सन्माननीय सदसय ॲड . आस ष  ेलाि याांना 

मी साांर् ूइसच्ितो की, त्याांनी मला सडसटबा करु नये.  

ॲड. आस ष  ेलाि : अध्यक्ष महोदय, माझी काही हिकत नाही. सन्माननीय 

सदसय श्री. ससुनल प्रभ ूयाांना माझी एकच सवनांती आह ेकी, ते आता बोलताना म्हिाले 

की,"माझे समत्र श्री. िसवांद्र वायकि" ति यामध्ये त्याांनी दरुुसती करुन "माझे वरिष्ठ समत्र" 

असे म्हिावे.  

श्री. ससुनल प्रभ ू : अध्यक्ष महोदय, सनयम २९३ च्या प्रसतावावि बोलत 

असताना मी असे म्हिालो की, खऱया अथााने सिकािने या सवा झोपडपट्टीवाससयाांच्या 

मार्े उभे िाहायला पासहिे. पिांत ुह ेबोलत असताना माझी सवनांती आह ेकी, सवकासक 

ही योिना सोडून र्ेले आहते ति त्यामध्ये र्ुांतविकू कििाऱया र्ुांतविकुदािाांना 

सवश्वासात घेऊन ही योिना पिूा किायची असेल  ति एसआिएने याबाबत पनु्हा एकदा 

साधक बाधक सवचाि करुन सिकाि म्हिनू सनिाय घेऊन एक क्षमासपत योिना तयाि 

किावी. ज्याला आपि ॲमनेसटी सकीम म्हिि ेअभय योिना म्हितो. ही योिना 

लार् ूकिावी. िेिेकरुन मुांबई  हिामध्ये ज्या अ ा प्रकािच्या िेंर्ाळलेल्ह्या योिना 

पिूा किण्याच्या दृष्टीने मदत होिाि आह.े ही अभय योिना क ी आह े सकां वा ती 

िाबसवण्याच्या दृष्टीने सिकाि या नात्याने आपि काय केलेले आह,े यासाठी आपि 

कोिते धोिि घेिाि आहात तसेच झोपडपट्टीवाससयाांना सदलासा दऊेन या 

इमाितीमध्ये िसहवा ी कसे िािाि आहते  या सवा बाबींचा प्रसतावावि बोलत उत्ति 

असताना माननीय र्हृसनमााि मांत्रयाांनी उल्ह्लेख किावा, अ ी माझी सवनांती आह े

अध्यक्ष महोदय, मुांबई  हिातील पनुसवाकासाच्या बाबतची अडचि सवाात  

मोठी आह.े एसआिएमधील क्षमासपत योिनेच्या बाबतीत सनिाय घेत असताना 

आिखी एक बाब सततकीच महत्त्वाची आह.े कािि एसआिएमध्ये अनेक बाबी 

आहते त्याचा उल्ह्लेख मार्ील सात वषा मी सदसय या नात्याने िेव्हा िेव्हा प्रसतावावि 

बोलतो तेव्हा सवासामान्य नार्रिकाांना भेडसाविाऱया अडचिींचा उल्ह्लेख केला  



23-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) EEE - 307 

MOK/AKN/SST प्रथम श्री.धमुाळे 18:20 

 

 

श्री. ससुनल प्रभ.ू.... 

होता. आिही मी एका बाबीचा उल्ह्लेख एका सठकािी कित आह े की, सदि 

योिनेतील झोपडपट्टीधािकाांची पात्रता हा र्ांभीि सवषय असनू ती सनसित किीत 

असताना एसआिएच्या असधकाऱयाांना म्हििे सिल्ह्हासधकािी सकां वा असतरिक्त 

सिल्ह्हासधकािी याांना वाटेल सततका कायाकाळ ते घेतात. त्यामळेु पात्रता सनसित न 

झाल्ह्यामळेु आपि सोसायटी फॉम करु  कत नाही, ॲनेक्चि होऊ  कत नाही. 

योिनेसाठी लोक तयाि असनू सदु्धा ते पढेु िात नाहीत. यामळेु पनुसवाकासाचे काम 

िेंर्ाळते.  

अध्यक्ष महोदय, मार्च्या सिकािमध्ये या बाबत चचाा झाली होती आसि 

माननीय मािी मखु्यमांत्रयाांनी सकािात्मक दृष्टीकोन द ासवला होता. पिांत ुआताच्या 

सिकािने डायिेक्ट ससक्सि मािण्याची र्िि आह.े याचा अथा आपि ही पात्रता सनसित 

किण्याचा सनिाय ९० सदवसाांच्या आत घ्यावा. कॅसबनेटच्या बैठकीमध्ये हा सनिाय 

घेऊन सभार्हृामध्ये िेव्हा आपि उत्ति द्याल तेव्हा तो िाहीि किावा. येिाऱया 

काळामध्ये या सनिायामळेु झोपडपट्टीवाससयाांच्या पनुसवाकासाच्या कामासाठी  खपू 

मोठी मदत होिाि आह.े अ ी अपेक्षा सांपिूा सभार्हृाला आह.े िेिेकरुन 

पनुसवाकासाच्या ज्या योिना िखडलेल्ह्या आहते त्यामध्ये क्षमासपत योिना आसि 

पात्रतेची अट ९० सदवसाांवि आिण्याचा सनिाय आपि घ्यावा, असे मला वाटते. 

अध्यक्ष महोदय, मुांबई  हिाचे प्रसतसनधीत्व कििाऱया अनेक आमदािाांनी 

येथील अत्यांत महत्त्वाचा सवषय मार्च्या २० ते २५ वषाापासनू सभार्हृामध्ये  

माांडलेला आह.े माझ्या कायाकाळात मी िेव्हा आमदाि या नात्याने या  हिाच े

प्रसतसनधीत्व कितो तसेच नर्िसेवक या नात्याने मुांबई  हिात २० वषाापासनू काम 

किीत होतो तेव्हा त्या त्या भार्ात प्रत्येकाला येिािा अनभुव.... मुांबई  हिामध्ये 

भोर्वटा प्रमािापत्रास वाय असिाऱया इमािती त्या त्या काळातील सवकासकाांनी 

केलेल्ह्या चकुीमळेु तो काम सोडून र्ेला आसका टेक्ट हयातीत नाही. पिांत ुसवासामान्य 

मािसाांनी सतथे घि घेतले आह.े  तेव्हा त्या घिात िाहयला िाण्यास वाय त्याांच्याकडे 

पयााय नव्हता. पिांत ुत्या इमाितीमध्ये भोर्वटा प्रमािपत्र नाही. त्यामळेु सपण्याच्या  
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श्री. ससुनल प्रभ.ू... 

पाण्याचा चािा, ससविेि कि आसि मालमत्ता कि ह ेदपु्पट भिावा लार्तो. मर्  ेवटी 

मुांबई  हिामध्ये मध्यमवर्ी ांयाांनी िी घि घेतले त्यावेळेला सवत:च्या घिामध्ये 

िाण्याचे त्याांचे सवप्न होते. त्यामळेु त्याांनी ती र्ुांतविकू केली. पिांत ुसतकडे असिाऱया 

सवकासकाांनी मुांबई महानर्िपासलकेने घालनू सदलेल्ह्या अटी व  ती इमाित बाांधताना 

पिूा केल्ह्या नसल्ह्यामळेु भोर्वटा प्रमािपत्र समळाले नाही. यामध्ये त्या सवासामान्य 

मध्यमवर्ीयाांचा र्नु्हा नव्हता. पयाायाने भोर्वटा प्रमािपत्र नसल्ह्यामळेु त्या 

इमाितीमध्ये िाहायला िातायेत नाही हा ििी महानर्िपासलकेचा सनयम असेल तिी 

दखेील सतकडे त्याांच्यावि आलेली आपत्ती आसि त्याांच्या झालेला नाईलाि यामळेु 

त्याला िबिदसती इमाितीमध्ये िाहावे लार्ते. पिांत ुभोर्वटा प्रमािपत्र  नसल्ह्यामळेु 

आि पनुसवाकासाठी असलेली इमाित आपि पिूा करु  कत नाही. ही सवाात 

महत्त्वाची आसि ददुवैी बाब आह.े मुांबई  हिातील २० ते २५ वषाापवूीच्या सवना 

भोर्वटा प्रमािापत्राच्या ज्या इमािती आहते त्याबाबत मार्ील सिकािच्या काळात 

एक सनिाय घेण्यात आला होता. त्यामध्ये काही कालावधीसाठी काही सनयम होत.े 

त्या सनयमात बसनू काही भोर्वटा प्रमािपत्र दणे्याचे काम तत्कालीन महापासलका 

प्र ासनाने आसि सिकािने घेतलेल्ह्या सनिायाने केले होते. त्यावेळी कोि माननीय 

मखु्यमांत्री होते ह े मला माहीत नाही. तो सनिाय लोकाांना भावला होता. पिांत ु त्या 

पसलकडे िाऊन उवारित इमाितींना क्षमासपत योिना लार् ू करून िसे आह े तसे 

भोर्वटा प्रमािपत्र दणे्याच्या दृष्टीने या  ासनाने ऐसतहाससक सनिाय घेतला ति मुांबई 

 हिातील सकती तिी इमाितींना भोर्वटा प्रमािपत्र समळू  केल. याांच्यावि मालमत्ता 

कि आसि पाण्याचे सबल दपु्पट पद्धतीने लावले िातात. िे इमाितीमध्ये िाहतात 

त्याांना भोर्वटा प्रमािपत्र नसल्ह्यामळेु िसहवा ी इमाितीमध्ये िाहत असतील ति 

त्याांच्या आसि महापासलकेच्या सनयमाच्या दृष्टीने त् याची सकां मत  नू्य आह.े अ ा 

लोकाांना भोर्वटा खऱया अथााने सदलासा दणे्यासाठी भोर्वटा प्रमािपत्र बाबत आपि 

सनिाय घेतला पासहिे. असे मलावाटते, सिकािने याबाबत तात्काळ सनिाय घ्यावा.  
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श्री. योर्े  सार्ि : अध्यक्ष महोदय, चचाा सरुु असताना नर्ि सवकास 

सवभार्ाचे सनदान िाज्य मांत्री तिी सभार्हृात उपससथत असायला पासहिे.  

डॉ. सितेंद्र आव्हाड : अध्यक्ष महोदय, ओसी सांबांधातील प्रश्न हा म्हाडाचा ही 

आह.े त्यामळेु आपि काही काळिी करु नका माझा िो सनिाय असेल तोच माननीय 

मांत्री श्री. एकनाथ स ांद ेयाांचाही असेल.  

श्री. ससुनल प्रभ ू : अध्यक्ष महोदय, माननीय मांत्री डॉ. सितेंद्र आव्हाड 

याांच्यासािख ेकृती ील मांत्री आहते म्हिनू मी एवढे बोलत आह.े 

अध्यक्ष महोदय, पनुसवाकासबाबत चचाा किीत असताना मी हवाई मार्ाात 

येिाऱया घिाांबाबत, झोपडपट्टीच्या पनुसवाकास योिनेबाबत आसि  भोर्वटा प्रमािपत्र 

नसल्ह्यामळेु इमाितीमध्ये िाहिाऱया मध्यमवर्ीयाांचे िे हाल होतात त्याबाबत बोललो 

आह.े याबाबत सिकािने काहीतिी सनिाय घ्यावा अ ी सवनांतीही मी केली आह.े  

अध्यक्ष महोदय, आि मुांबई उपनर्िातनू मी महािाष्ट्र सवधानसभमेध्ये लोकाांच े

प्रसतसनधीत्व किण्यासाठी सभार्हृात आलो आह.े त्या उपनर्िामध्ये िनु्या आसि 

मोडकळीस आलेल्ह्या ज्या इमािती आहते त्याांच्याबद्दल  ासनाने सवंकष सनिाय घिे े

आवश्यक आह.े अध्यक्ष महोदय, मार्ील १५ वषाापासनू िनु्या मोडकळीस आलेल्ह्या  

इमाितींसाठी रिपेअरिांर् मोड व्हावा यासाठी सभार्हृामध्ये त्या कालावधीमध्ये िे िे 

आमदाि लोकप्रसतसनधी म्हिनू आले त्याांनी सातत्याने आवाि उठवला होता. मला 

आठवते की, सन १९९०-९५ च्या काळात प्रका  मेहता ससमतीने सदलेला आसि 

त्यानांतिचे अहवाल या सवााचा सवचाि करुन उपनर्िासाठी रिपेअरिांर् मोड तयाि करुन  

सतथे मोडकळीस आलेल्ह्या चाळी, इमािती याांचे पनुसनामाि किण्यासाठी आपि िी 

भसूमका घतेली होती त्या दृष्टीने सिकाि या नात्याने कोिता सनिाय घिेाि आहात ? 

याचा उल्ह्लेख माननीय मांत्रयाांनी आपल्ह्या भाषिामध्ये कििे आवश्यक आह.े  

(अध्यक्षस्थानी माननीय तागलका सभाध्यक्ष श्री. सांजय गशरसाट) 

यानांति श्रीमती किांदीकि.... 
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श्री. सनुील प्रभ ू... 

मार्ील ७ वषांच्या कायाकाळात या सदनात या सवषयावि सवसवध माध्यमातनू 

अनेकदा चचाा झालेली आह.े मुांबईमधील अनेक आमदािाांनी  व दोन्ही बािचू्या 

सदसयाांनी या सवषयावि  चचाा केली. या सांबांधी लक्षवेधी सचूना उपससथत किण्यात 

आली होती.  मुांबई व मुांबई उप नर्िामध्ये िनु्या, मोडकळीस आलेल्ह्या इमाितींकरिता 

दरुुसती मांडळ सथापन केले  िािाि आह ेअ ी घोषिा  केली. मात्र ती अद्याप 

अमलात आलेली नाही.  या सांबांधी आपि कालबध्द उत्ति द्यावे. मुांबईतील 

चाळींच्या पनुसनामाि होण्याकरिता अमकु कालावधीमध्ये दिुसती मांडळाची सथापना 

करु, याची कायावाही येिाऱया काळात करु अ ी घोषिा अपेसक्षत आह.े तिच मुांबई 

उपनर्िातील मोडकळीस आलेल्ह्या चाळींचा पनुसवाकास होऊ  केल.  

 अध्यक्ष महोदय, मुांबईचा आद्य नार्रिक हा कोळी आह.े मुांबई  हिात अनेक 

कोळीवाडे आहते, आसदवासी पाडे आहते.  मुांबईमधील कोळीवाडे ह ेयेथील वभैव 

आह.े कोळीवाड्याांना ऐसतहाससक वैभव, पिुातन वासतचूे वैभव प्राप्त झालेले आह.े 

मुांबईचे र्ावठाि व कोळीवाडे याांच्याकरिता सव ेष डीसी रुल उपलब्ध नाही. या 

बाबत  ासनाने सकािात्मक  दृष्टीने सनिाय घेण्याचा प्रयत्न केला तिी दखेील ताांसत्रक 

अडचिीमळेु तो  घेता आला नाही.  र्ावठाि, कोळीवाड्याांच्या पनुसवाकासाठी 

सव ेष डीसीआि मांििू किण्याकरिता प्रयत्न करुन कायावाही कििे आवश्यक आह.े 

माझ्या मता ी  सन्माननीय सदसय ॲड आस ष  लेाि सहमत आह ेकी नाही, ह ेमला 

माहीत नाही. कोळीवाड्याांचा सवकास किताना ज्या इति योिना असतात त्या नसुाि 

न किता  कोळीवाडे त्याच सठकािी  ाबतू िासहले पासहिेत, त्याचे वभैव सटकवले  

पासहिे. कोळीवाड्याांचा सवकास किताना िो एफएसआय समळेल तो वाढीव 

कुटुांबासाठी सदला पासहिे. सेलेबल एफएसआय सदला ति कोळीवाड्याांचे महत्व कमी 

होऊ  कते. माझे सवत:चे असे मत आह ेकी, कोळीवाड्याांना ससुवधा दतेाना, मुांबई 

 हिाचा सवकास किताना  नार्िी सवेेसह पयाटनाचा दृष्टीकोन ठेविे आवश्यक आह.े  
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श्री. सनुील प्रभ ू... 

 अध्यक्ष महोदय, मी साांर् ू इसच्ितो की, पोतुार्ल येथे समदु्रसकनाऱयाविील 

कोळीवाड्याांचा सवकास केला, तेव्हा तेथील  ासनाने कोळीवाड्याांचे पिांपिार्त 

महत्व सटकवण्यासाठी, तेथील कोळीवाड्याांच्या घिाांचा सवकास केला. त्या घिाांमध्ये 

िाहिाऱया कुटुांबाांचा परिवाि वाढला आह,े म्हिनू ती घिे दरुुसत किण्यासाठी, उांच 

किण्यासाठी  तेवढाच एफएसआय सदला. कोळीवाड्यामध्ये  सेलेबल एफएसआय 

वापरुन बाहिेची मांडळी तेथे येऊन कोळीवाड्याांचा लकू बदल ूनये, या करिता तो 

तसाच ठेवनू सवकास केला र्ेला. ज्या प्रमाि े पोतुार्लमध्ये सवकास केला त्याचा 

साधकबाधक अभ्यास  आपि किावा. माननीय र्हृ सनमााि मांत्री,  आपि 

पोतुार्लमध्ये िाऊन  बघावे असे मी म्हििाि नाही.  मात्र या बाबतची आपि मासहती 

घ्यावी. सथासनक कोळी बाांधवाांच्या पढुाकािाने त्याांना िे अपेसक्षत आह े त्याचा 

अांतभााव करुन पनुसवाकासाबाबत  ासनाने सनिाय घेतला पासहिे. पनुसवाकास किताना 

कोळीवाड्याांचे मळू सवरुप पयाटकाांच्या दृष्टीने दखेील सवकससत होिे र्ििेचे आह.े 

याचा  ासनाने सवचाि किावा, असे माझे मत आह.े 

 अध्यक्ष महोदय,  मुांबई उपनर्िातील समुािे ६० हिाि हून असधक नार्रिकाांना 

अकृसषक किाच्या नोटीसा बिावण्यात आल्ह्या. यावि काल लक्षवधेी सचूनेद्वािे चचाा 

केली. सन्माननीय सदसय ॲड आस ष  ेलाि याांनी ती उपससथत केली होती. मांत्री 

महोदयाांनी सकािात्मक सवचाि करुन सटे सदलेला आह.े  काही लोकाांना अकृसषक कि 

भिण्याच्या नोटीसेस सदलेल्ह्या आहते या बाबत सन्माननीय सदसय श्री. िसवांद्र वायकि 

याांनी साांसर्तले की, हा कि १५ टक्क्याांवरुन ०.५ टक्क्याांवि आिला. तिी दखेील 

व्यािासह कि भििे कोसव्हडच्या काळात पिवडिािे नाही. माझे  असे मत आह ेकी, 

हा कि कायमसवरुपी िद्द किावा. या करिता आम्ही मार्िी केली आह.े  आता या 

सठकािी माननीय र्हृ सनमााि मांत्री आहते. मघा ी  माननीय महसलू मांत्री होते.मुांबई 

व िाज्यातील इति  हिाच्या बाबत एन ए टॅक्स कधी लाव ू कतो. मुांबई  हिाच्या  
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श्री. सनुील प्रभ ू... 

परिसिात सवकास आिाखड्याला मान्यता सदली आह.े डीपीमध्ये िी आिक्षिे आहते 

त्याचा वापि त्याच कामासाठी कििे सनसित झालेले आह.े यामळेु मुांबई  हिात 

अकृसषक कि लाव ू कत नाही. मुांबई  हि सीमाांसकत होते. त्या नांति मासहम पासनू 

उपनर्ि, पसलकडे  मलुुांड चेंबिू व दसहसि पयात वाढले.  यामळेु कायद्यात िो बदल 

कििे आवश्यक आह ेतो केल्ह्यानांति मुांबई  हिातील कि कायमसवरुपी कमी करु 

 कतो. या बाबत  ासनाने सनिाय घेिे र्ििेचे आह.े मुांबई  सोबतच िाज्याचा दखेील 

सवचाि किण्यासाठी आपल्ह्याला येथे लोकाांनी पाठवलेले आह.े  महािाष्ट्राच्या सांबांधी 

िो िाचक अकृसषक कि आह,े तो िद्द किण्याबाबत  ासनाने सवचाि करुन सनिाय 

घ्यावा. या बाबत माननीय र्हृ सनमााि मांत्री सकां वा सांबांसधत मांत्री उत्ति दतेील तेव्हा सवा 

र्ोष्टीचा उहापोह करुन खास बाब म्हिनू हा कि कायमसवरुपी िद्द किण्याबाबत पावले 

उचलनू या बाबत घोषिा किावी, अ ी माझी मार्िी आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, झोपडपट्टयाांच्या  पनुसवाकासाकरिता िाज्य व कें द्र  ासनाच े

धोिि नसल्ह्यामळेु ते  थाांबले आह.े  बीपीटीची िार्ा, महापासलकेच्या िार्ेवि आपि 

पिवानर्ी दतेो, मात्र मधल्ह्या काळात काही अडचिीमळेु सवकास थाांबला आह.े काही 

सठकािी म्हाडाच्या िसमनी आहते. म्हाडा सवतांत्र प्रासधकिि म्हिनू  पनुसवाकासाच े

काम किते मात्र त्यामध्ये दखेील अनेक अडचिी आहते.  पनुसवाकासावि बोललो ति 

२४ तास कमी पडतील एवढी चचाा होऊ  कते.  मुांबई  हिात वेर्वरे्ळया एिन्सीची 

िार्ा आह.े िेल्ह्वे, म्हाडा, बीपीटी अ ा अनेक एिन्सीच्या िसमनी  येथे असनू 

त्याच्या पनुसवाकासाकरिता िाज्य  ासनाने बैठक घेऊनही अद्याप पिूासविाम 

समळालेला  नाही. माझी अ ी मार्िी आह ेकी, या सवसवध एिन्सीच्या ज्या िसमनी 

आहते, ज्याांचा पनुसवाकासाचा सवषय िखडलेला आह ेया बाबत कें द्र व िाज् य  ासनाने 

साांर्ड घालनू तत्काळ सनिाय घेतला ति या िसमनीविील इमाितींचा सकां वा नव्याने 

बाांधलेल्ह्या इमाितींचा पनुसवाकास किण्यासाठी ठोस सनिाय घेता येईल. िाज्य व कें द्र 

 ासनाच्या सवसवध िसमनीविील पनुसवाकासाबाबत  ासनाने सनिाय घ्यावा. 
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श्री. सनुील प्रभ ू... 

 अध्यक्ष महोदय, पीएमिीपी  प्रकल्ह्पाांतर्ात  ासनाच्या खािर्ी िसमनीविील 

व म्हाडाच्या ५६ सोसायट्याांना कि लावला आह.े मघा ी एन.ए किाबाबत मी 

बोललो होतो. याबाबत िेव्हा सनिाय होईल तेव्हा  मुांबई  हिात खािर्ी िसमनीवि 

वसलेल्ह्या सोसायटीबाबतही  आपि     सनिाय घ्याल असा मला सवश्वास आह.े या 

दृष्टीने  ासनाने उहापोह किावा.  या प्रसतावामध्ये अनेक र्ोष्टींचा उल्ह्लेख केलेला 

आह.े कोळीवाडे, र्ावठािे, क्षमासपत योिना, पनुसवाकासाचा प्रश्न,  सवसवध सिकािी 

एिन्सीच्या िसमनींविील पनुसवाकास, म्हाडाने सवतांत्रपिे पनुसवाकास किण्यासाठी 

केलेल्ह्या वेर्वेर्ळया योिना इ. बाबींचा समाव े आह.े  

   

        यानांति श्रीमती सर्िप... 
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श्री.सनुील प्रभ.ू.. 

त्याच बिोबि सवाात महत्वाचे म्हििे बी.डी.डी. चाळींचा पनुसवाकास व धािावी 

झोपडपट्टीचा पनुसवाकास याबाबत सिकािचे नेमके धोिि काय आह,े बी.डी.डी. 

चाळींच्या कामाला आपि सरुुवात केली आह.े ती साधाििपिे कधीपयंत पिूा होिाि 

आह,े बी.डी.डी. चाळीतील ज्या इति चाळी आहते, त्याबद्दल सिकाि नेमकी काय 

भसूमका घेिाि आह?े  

  अध्यक्ष महोदय, धािावीच्या पनुसवाकासाबाबत आपि केवळ चचाा ऐकत 

आहोत. मार्ील सिकािच्या काळात अनेक र्ोष्टी बैठकीच्या रुपाने झाल्ह्या. कृतीमध्ये 

काही किण्याचा प्रयत्न केला. पिांत,ु तेथे असिाऱया सथासनक नार्रिकाांच्या, तेथे 

वासतव्यास असलेल्ह्या लोकाांच्या काही अडचिी व मार्ण्या होत्या, त्यामळेु आपि 

ती योिना पिूा करु  कलो नाही. त्याांना सकािात्मक म्हििे धािावीत िाहिाऱया 

नार्रिकाांना अपेसक्षत असिािा िो काही वापिण्यािोर्ा एरिया त्या सठकािी आपि 

दिेाि आहोत सकां वा एफएसआय दिेाि आहोत तो कोित्या पध्दतीचा असिाि आह,े 

ते त्या नार्रिकाांना मान्य आह ेकाय, त्यानसुाि सिकाि कोिती भसूमका घेऊन क ा 

पध्दतीने त्या धािावीचा पनुसवाकास कििाि आह,े याचा दखेील उल्ह्लेख या 

प्रसतावावि आपले मत माांडताना मांत्री महोदयाांनी किावा. 

  अध्यक्ष महोदय, या प्रसतावामध्ये म्हाडामाफा त बाांधण्यात येिाऱया 

हॉससपटलबाबत, म्हाडामाफा त बाांधण्यात येिाऱया हॉसटेलबाबत, अ ा अनेक 

र्ोष्टींचा उल्ह्लेख आह.े मला असे वाटते की, सवाच मदु्दयाांना मी सप ा केला ति... 

माझ्या पक्षाच्या वतीने सकां वा आमच्या सहयोर्ी पक्षाच्या वतीने या प्रसतावावि िे 

अनेक वके्त बोलिाि आहते ते मी िे मदु्द ेसोडले आहते त्या मदु्दयाांवि त्याांच्याकडे 

असलेली सवसवध मासहती या सभार्हृात चचेच्या माध्यमातनू माांडतील. मला असा 

सवश्वास आह ेकी, मांत्री महोदय या प्रसतावावि िेव्हा आपले मत व्यक्त कितील व 

त्यावेळी िी घोषिा कितील त्या केलेल्ह्या योिनाांच्या घोषिाांमळेु मुांबईच्या 

पनुसवाकासाला र्ती समळेल.  

 



23-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) GGG - 315 

SSG/AKN/SST प्रथम श्रीमतीकिांदीकि 18:40 

 

 

श्री.सनुील प्रभ.ू..  

  अध्यक्ष महोदय, मुांबईच्या पनुसवाकासाला र्ती समळत असताना माझी अ ी 

मार्िी आह े की, िी एसआिए योिना आह.े.. िसे मुांबई  हि आह े त ी या 

िाज्यातील अनेक  हिे आहते ती दखेील आता सवकससत होऊ लार्ली आहते. समाटा 

ससटी म्हिनू आपि ती  हिे सवकससत केली. पिांत,ु तेथे असिाऱया झोपडपट्टया 

दखेील आता त्या  हिाला पनुसवाकासाची र्िि आह,े अ ा पध्दतीने लोकाांना साद 

घाल ू लार्ल्ह्या आहते. त्यामळेु एसआिए सकीम ही पिूा महािाष्ट्रासाठी लार् ू

किण्याच्या दृष्टीने ह ेसिकाि काय कििाि आह,े याबाबत दखेील र्हृसनमााि मांत्री 

महोदयाांनी भसूमका माांडावी. 

 अध्यक्ष महोदय, या म.सव.स. सनयम २९३ अन्वयेच्या प्रसतावाविील चचेच्या 

रुपाने मुांबईकिाांसाठी सिकािने ज्या ज्या र्ोष्टी कििे आवश्यक आह े त्या, तसेच, 

रिडेव्हलमेंटमध्ये ज्या अडचिी मुांबईकिाांना एक सवासामान्य मुांबईकि म्हिनू 

भेडसावतात, ज्या लोकप्रसतसनधी म्हिनू आमच्याकडे पोहोचतात, त्या माांडण्याचा 

मी प्रयत्न केला आह.े सिकाि सकािात्मक आह.े मार्ील काळात यावि प्रयत्न 

झालेला आह.े पिांत,ु खऱया अथााने िि डेव्हलपमेंट व्हायची असले ति कोिते सनिाय 

घेतले पासहिेत, त्याबाबतची मार्िी मी या सनसमत्ताने केलेली आह.े 

  अध्यक्ष महोदय,  सिकािने चाांर्ले सनिाय घेतले त्याचे मी असभनांदन कितो. 

मी काही र्ोष्टीची मार्िी केली आह.े या चचेवि िेव्हा मांत्री महोदय उत्ति दतेील व 

घोषिा कितील तेव्हा मुांबईकिाांसाठी ती घोषिा म्हििे खऱया अथााने पनुसवाकासाच े

विदान ठिेल अ ी अपेक्षा मी व्यक्त कितो व येथेच थाांबतो. धन्यवाद. िय सहांद. िय 

महािाष्ट्र.  

प्रसताव प्रसततु झाला 
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 श्री.योर्े  सार्ि (चािकोप):  अध्यक्ष महोदय, मी सत्ताधािी पक्षाच्या म.सव.स. 

सनयम २९३ अन्वयेच्या प्रसतावावि माझे सवचाि व्यक्त किीत आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, हा प्रसताव िेव्हा सन्माननीय सदसय श्री.सनुील प्रभ ूयाांनी 

वाचला व त्यावि बोलण्यास सरुुवात केली तेव्हा अ ी अपेक्षा होती की, सिकाि 

म्हिनू मार्ील २ वषांत मुांबई  हिासाठी या सिकािच्या माध्यमातनू काय काय 

उपलब्धी समळाली, त्या उपलब्धींबाबतचा प्रसताव या सभार्हृात माांडून आम्हालाही 

त्या सांदभाात बोलण्यास बाध्य कितील की, नाही ह ेति चाांर्लेच झाले आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, मुांबई  हिाबाबत सन्माननीय सदसय श्री.सनुील प्रभ ूयाांनी 

साांसर्तले ते खिेच आह.े मुांबई  हिाची परिससथती पाहता, सत्ताधािी पक्षाांना दखेील 

बकाल व बेहाल मुांबई.  प्रत्येक सठकािी म्हििे हाऊससांर्, नर्िसवकास, महसलू, 

आिोग्य, प वुैद्यकीय सवभार् असो सकां वा अन्य सवभार् असो, प्रत्येक सवषयात 

मुांबईला क ाची आवश्यकता आह ेव मुांबई क ी मार्े आह ेयाचा केवळ पाढा या 

प्रसतावामध्ये वाचलेला सदसत आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, आपल्ह्या इसतहासात,  ास्त्रात एका पत्नीला पाच पती असा 

एक उल्ह्लेख आह.े मुांबईचे ह ेदभुााग्य आह.े मुांबई  हिाला सकती पती आहते ते पहा. 

मुांबई  हिामध्ये मुांबई महानर्िपासलका प्लॅसनांर् ऑथॉरिटी आह,े एमएमआिडीए 

प्लॅसनांर् ऑथॉरिटी आह,े एसआिए प्लॅसनांर् ऑथॉरिटी आह,े एअिपोटा ऑथॉरिटी 

ऑफ इांसडया प्लॅसनांर् ऑथॉरिटी आह,े बीपीटी प्लॅसनांर् ऑथॉरिटी आह,े त्यानांति 

म्हाडा प्लॅसनांर् ऑथॉरिटी आह.े एका मुांबई  हिाला ७-७ प्लॅसनांर् ऑथॉरिटी आहते 

म्हििे  [***]. त्यामळेु मुांबई  हिाबाबतचा कुठचाही सनिाय किावयाचा असेल  

मांत्री महोदय आपल्ह्याकडे फाि ... 

 डॉ.सितेंद्र आव्हाड : अध्यक्ष महोदय, [***], या वाक्याला माझा आक्षेप 

आह.े ते कृपया िेकॉडावरुन काढून टाकावे. [***] ते वाईट वाक्य आह.े तेव्हा त्याांनी 

ते काढून टाकावे. 

 श्री.योर्े  सार्ि : ठीक आह,े मी ते वाक्य मी मार्े घेतो. मैंने [***] बोला ह.ै 

क्या उसमें बिुा ह?ैआप उसका अथा अलर् लर्ाओर्े, तो अलर् बात ह.ैआपके मन 

-------------------------------------------------------------------------------- 

*** आद ेानसुाि सवलोसपत मिकूि. 
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श्री.योगेश सागर … 

में अलर् सवचाि होते होंर्े, तो अलर् बात ह.ै हमािे मन में तो... [***].  

 तागलका सभाध्यक्ष (श्री.सांजय गशरसाट): हा  ब्द सभार्हृाच्या 

कायावतृ्तातनू काढून टाकण्यात येईल. 

 श्री.योर्े  सार्ि : अध्यक्ष महोदय, हा काही असांसदीय  ब्द नाही. आपापले 

सवचाि आहते. आपि त्याबाबत सनिाय करु  कता. माझे काही म्हिि ेनाही. मुांबई 

 हिामध्ये मुांबईच्या सवकासाचा िेव्हा सांदभा...(अडथळा).. 

 तागलका सभाध्यक्ष : अथा अनेक सनघतात. आपि अथा काढत न बसता 

आपल्ह्या सवषयावि बोलावे. 

 श्री.योर्े  सार्ि : अध्यक्ष महोदय, [***] असते. अध्यक्ष महोदय, मी 

सवषयाविच बोलत आह.े मांत्री महोदयाांच्या मनात काही वेर्ळा सवचाि आला, [***] 

म्हटल्ह्यावि ते लर्चे बोलण्याकरिता उठले. 

 अध्यक्ष महोदय, ही मुांबईची परिससथती आह.े मुांबईच्या सवकासाच्या 

सांदभाामध्ये मुांबई महापासलका असो, एमएमआिडीए असो, म्हाडा असो, एसआिए 

असो, कुठलीही एिन्सी मुांबईची काळिी किीत नाही. मी तमु्हाला परिससथती साांर्तो. 

मुांबई म्हििे एकेकाळी मुांबई महानर्िपासलका असे एक सचत्र होते. मुांबई म्हििे 

मुांबईचा सवकास म्हििे मुांबई महानर्िपासलका असे होते. आि काय परिससथती 

आह?े मी आि सकाळी या सभार्हृात बोललो. त्यानांति िी असधकची मासहती 

समळाली ती साांर्त आह.े मुांबई महानर्िपासलकेची अवसथा अ ी आह ेकी, पोलीस 

सवभार्ासाठी एमपीएससीच्या पिीक्षा सदलेले सकां वा उत्तीिा झालेले िे सवद्याथी 

असतात ते पोलीसची नोकिी न किता महानर्िपासलकेमध्ये असससटांट कसम नि 

होण्याकरिता येतात. अध्यक्ष महोदय आपि दखेील या सभार्हृाचे ज्येष्ठ सदसय 

आहात. एकेकाळी अबकािी िकात सवभार्ात नोकिीसाठी, नोकिीच्या  

*** आद ेानसुाि सवलोसपत मिकूि. 
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श्री.योर्े  सार्ि .... 

पोसटींर्साठी सकती धावपळ व्हायची, पिांत ुएक्साईि सडपाटामेंटचेही असधकािी आता 

मुांबई महानर्िपासलकेमध्ये पोसटींर्वि येतात. याचा अथा एक्साईि सडपाटामेंटमध्य े

काही कस नाही, पोलीस खात्यात दखेील काही िस नाही. िो काही कस व िस आह े

तो महानर्िपासलकेमध्ये आह,े ही मुांबईची अवसथा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.सनुील प्रभ ू सभार्हृात उपससथत 

नाहीत. या प्रसतावाच्या सवषयात असे नमदू केले आह े की, िनु्या इमाितीचा 

पनुासवकास, फनेलचा परिसि असेल, इमाितींच्या ऊां चींच्या सांदभाातील प्रश्न, केवळ 

प्रलांसबत प्रश्न, भोर्वटा प्रमािपत्र नसलेल्ह्या इमाितींचा प्रश्न, एसआिएच्या पात्रता व 

एसआिएच्या िखडलेल्ह्या पनुसवाकासाच्या प्रकल्ह्पाचे प्रश्न, अकृसषक खचा... ही 

मलमपट्टी आह.े िी आपि सथसर्ती सदली आह,े त्याने आम्ही समाधानी नाही. ती 

मुांबईकिाांसाठी मलमपट्टी आह.े त्याांचे प्रश्न, अकृसषक किाांच्या वसलुीसाठी 

सोसायट्याांची, र्हृसनमााि सांसथाांची बाँक खाती र्ोठविे, त्याांना लॉक करुन टाकिे, 

सील करुन टाकिे, नॉन ऑपिे नल करुन टाकिे इथपयंत सिकािची मिल र्ेली 

आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, म्हाडाच्या लेआऊटचे प्रश्न माननीय डॉ.सितेंद्र आव्हाड 

आपल्ह्याला माहीत आहते. म्हाडा लेआऊटसाठी िोि आपल्ह्याकडे लोक डेसलर्े न 

घेऊन येत असतील. डेव्हलपमेंटचे असतील, म्हाडाचे सव्हीस टॅक्सेसच्या सांदभाातील 

असतील. म्हाडाच्या िनु्या इमाितींच्या पनुसवाकासाचा प्रश् न, धािावीचा प्रश्न, बीडीडी 

चाळींचा प्रश्न.... 

नांति श्री.स ांद े... 
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ह ेअथासांकल्ह्पीय असधव ेन आह.े मुांबई ही सोन्याचे अांडे दिेािी कोंबडी आह.े या 

मुांबईच्या तोंडाला पािी पसुण्यात आले आह.े कें द्र सिकािच्या योिनाांचा सनधी 

वर्ळता मुांबई  हिाला महासवकास आघाडी सिकािने काही सदले नाही. त्यामळेु ह े

सवा प्रश्न सनमााि झाले असनू सत्ताधािी आमदाि महोदयाांनाही ते माांडावे लार्त आह.े 

यासांदभाात काही तिी मार्ा काढण्यात यावा. मी या प्रकििी सिकािला सकािात्मक 

सचूना कििाि आह.े र्हृ सनमााि मांत्री महोदय व िाज्यमांत्री महोदय सकािात्मक 

आहते. ते सवा सवषयाांचे उत्ति दाेतत.  

 अध्यक्ष महोदय, मुांबई उपनर्िातील िनु्या इमाितींचे पनुसवाकास िखडले 

आहते. त्यासांदभाात या सभार्हृामध्ये अ ासकीय सवधेयक सन्माननीय सदसय 

श्री.पिार् अळविी याांनी माांडले होते. िनु्या इमािती केवळ मुांबई  हिात आहते असे 

नसनू उप नर्िामध्येही आहते. त्याबाबत उल्ह्लेख किीत सन्माननीय सदसय श्री.ससुनल 

प्रभ ूयाांनी साांसर्तले की, उक्त सवभार्ामध्ये सेस इमाितींसाठी म्हाडाचे रिपेअि बोडा 

उभािले आहते. त्यामाध्यमातनू इमाितींची रिपेअिींर् व पनुबांधिी किण्यात येते. 

मात्र, उपनर्िातील इमाितींसाठी अ ी व्यवसथा किण्यात आली नाही. 

अध्यक्ष महोदय, सन १९५७ मध्ये मुांबई उपनर्ि मुांबई  हिास िोडण्यात 

आले. त्यापवूी मुांबई  हिाचा भार् वाांद्र ेते कुलाबा व सायन ते कुलाबा एवढा होता. 

सन १९५७ पवुी मुांबई उप नर्िाांचा सवकास झाला होता म्हिनू ते मुांबई  हिाला 

िोडण्यात आले. सन १९३८ पासनू माझा परिवाि मालाड येथे भाड्याच्या िी+२ 

कौलारुच्या इमाितीमध्य े िाहत आह.े याचा अथा आमच्या भार्ामध्ये सन १९३८ 

पासनू भाड्याच्या इमािती होत्या. ...(अडथळा)..... 

अध्यक्ष महोदय, मुांबई उपनर्िातील िखडलेल्ह्या इमाितींचा पनुसवाकास प्रकल्ह्प 

या सवषयाच्या सांदभाात सन्माननीय सदसय श्री.पिार् अळविी याांनी अ ासकीय 

सवधेयक माांडले होते. ज्या भाड्याच्या इमािती महानर्िपासलकेच्या नोटीसच्या  
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श्री.योर्े  सार्ि... 

माध्यमातनू मोर्कळीस आलेली इमारत पार्ण्यात येते. त्यानांति त्याचा मालक तेथे 

नवीन इमाित बाांधत नव्हता. त्याांना वाटत होते की, टेनन्सी राईट सांपला आह.े आपि 

त्या भाडेकरुां ना टेनन्सी ॲक्टच्या माध्यमातनू सांिक्षि सदले आह.े पिांत ुइमाित मालक 

इमाितच बाांधत नव्हता त्यामळेु त्याांच्या िाहण्याचा प्रश्न सनमााि झाला. याकरिता 

त्याांनी सवधेयक आिले होते की, िी इमाित महानर्िपासलकेच्या नोटीसच्या 

माध्यमातनू तोडण्यात आली असेल सतचा पनुसवाकास एक वषााच्या आत इमाित 

मालकाने सरुु करुन ३ वषांच्या आत काम सांपसवले नाही ति Tenants should be 

entitled to develop their own houses. त्याांना कायद्यानसुाि त्या सठकािी 

सवत:चे घि बाांधण्याचा असधकाि दणे्यात आला होता. उक्त कायदा केल्ह्यानांति 

सवकास सनयांत्रि सनयमावलीमध्ये काही बदल किण्यात आला नाही. त्याचा 

आिपयंत कोिताही उल्ह्लेख किण्यात आला नाही.  

अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदािसांघामध्येही भाड्याच्या ७ इमािती आहते, त्या 

तोडल्ह्या र्ेल्ह्यामळेु त्यामधील भाडोत्रींना बाहिे िाऊन िहावे लार्त आह.े मांत्री 

महोदयाांनी या सवषयाच्या सांदभाात मुांबई  हिातील सवा आमदाि महोदयाांना सोबत 

घेऊन एक बैठक घ्यावी. त्यामध्ये या सभार्हृाने मांििू केलेला कायदा त्या भाडेकरुां ना 

उपयोर्ी पडेल यादृष्टीकोनातनू उपाययोिना सनसित किण्याची आवश्यकता आह.े 

तसेच सवकास सनयांत्रि सनयमावलीत सधुाििा किण्याची आवश्यकता आह.े त्या 

स वाय हा प्रश्न सटुिाि नाही. 

अध्यक्ष महोदय, सन १९९१ मध्ये सवकास सनयांत्रि सनयमावली लार् ूझाली 

आह ेव सवकास आिाखडा लार् ूझाला. सन १९६७ मध्ये सनयोिन सरुु किण्यात आले 

होते. त्यास सन १९९१ मध्ये मांििुी समळाली. सन १९९१-९२ पासनू सवकास 

आिाखडा लार् ूझाला. त्यापवूी ज्या सठकािी टाऊन प्लॅसनांर् इांसप्लमेंट झाले नाही तथेे 

झोपडपट््टया झाल्ह्या होत्या, महानर्िपासलकेला टाऊन प्लॅसनांर्ची िार्ा रिकामी  
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करुन घेिे बांधनकािक होते. ज्या सठकािी टाऊन प्लॅसनांर् झाले नाही त्या भार्ामध्ये 

झोपडपट््टया सनमााि झाल्ह्या. ज्या सठकािी टाऊन प्लसनांर् नव्हते, तेथे 

महानर्िपासलका अससतत्वात येण्यापवूी व टीडीआि सांकल्ह्पना नव्हती तोपयंत िोटा 

सकां वा मोठा िसता असला तिी प्लॉट साईिनसुाि कन्झ्यमुेबल एफएसआय दणे्यात येत 

होता. आता िसत्याची लाांबी, रुां दीची मयाादा घालनू टीडीआि दणे्याचा सनिाय घेण्यात 

आला. 

अध्यक्ष महोदय, यासांदभाात ज्याांनी िाईट ऑफ वे घेतला असले अ ा 

इमाितींच्या सांदभाात, िोडच्या सांदभाात काही उल्ह्लेख नाही. ज्या सठकािच्या सांदभाात 

उल्ह्लेख आह ेतथेे ५० मीटि िार्ा सदली आह.े ज्या सठकािी िाईट ऑफ वे च्या 

माध्यमातनू इमािती उभािल्ह्या त्याांचा पनुसवाकास झाला नाही ति त्याांची ददुा ा सरुुच 

िाहिाि आह.े या सांदभाात  ासनाने लक्ष दणे्याची आवश्यकता आह.े  

अध्यक्ष महोदय, मुांबई  हिाचा व उपनर्िाांचा पनुसवाकास किीत असताना 

३३(७)(अे) लार् ूकेल्ह्यानांति त्याच्या डीसीआिसाठी ज्या सनयमावली आहते त्यात 

सधुाििा किण्यात यावी, अ ी माझी सवनांती आह.े 

अध्यक्ष महोदय, एअिपोटा फनेलचा सवषय अनेक वषांपासनू प्रलांसबत आह.े 

त्यासांदभाात एक ससमती र्ठीत किण्यात आली होती. सतच्यामध्ये एकाही 

िनप्रसतसनधीला सदसय म्हिनू घेण्यात आले नाही. याप्रकििी असधकािी त्याांना 

सोईसकि असेल त्याप्रमािे कायाालयात बसनू आखिी किीत आहते. एअिपोटा 

अथॉरिटीच्या लोकाांकडून एनओसी दणे्यात येत होती. पिांत ुआता याप्रकििी दखेील 

खािर्ीकिि किण्यात आले आह.े यासवा दृष्टीकोनातनू ज्याांच्या सोसायटी 

फनेलमध्ये येतात त्याांचे काही प्रसतसनधी सोबत घेऊन या सवषयावि तोडर्ा 

काढण्याची आवश्यकता आह.े  
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अध्यक्ष महोदय, या प्रसतावात नमदू फनेलच्या सांदभाात  ासन िासहिात 

काढिाि आह.े ही िासहिात फसवी िाहिाि आह.े त्या भार्ातील सटेकहोल्ह्डसा व 

िसहवासी याांना सोबत न घेता िासहिात काढल्ह्यास मोठा इश्य ूहोिाि आह.े  It will 

not be fruitful. सन्माननीय सदसय ॲड.आस ष  ेलाि व सन्माननीय सदसय 

श्री.पिार् अळविी फनेलच्या सांदभाात त्याांच े सवचाि ससवसति साांर्तील. सवा 

सटेकहोल्ह्डसा याांचे म्हििे  ासनाने ऐकून घेतले पासहिे. आतापयंत त्याांच्याकडून 

हिकती व सचूना मार्वनू त्याांना मखु्य असभयांता, महानर्िपासलका याांच्या सतिावरुन 

सनुावण्या घेतल्ह्या व त्यानांति िो सनिाय घ्यावयाचा होता तो घेण्यात आला. आता 

 ासन िी िासहिात काढिाि आह े त्यामध्ये सटेकहोल्ह्डसाच्या एकाही र्ोष्टीचा 

उल्ह्लेख िाहिाि नाही. ह ेमी िासहिात येण्यापवूीच साांर्तो. ज्याांनी िोड सवडथ ्करिता 

िाईट ऑफ वे घेतला असेल, त्याांना ॲक्सेस केवळ त्या इमािती पिुता असेल. त्याांच्या 

सांदभाात सवचाि किण्याची आवश्यकता आह.े  

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.अतलु भातकळकि याांनी साांसर्तले 

की, मुांबई  हिातील २२ हिाि इमािती भोर्वटा प्रमािपत्र व ताबा प्रमािपत्र 

नसलेल्ह्या आहते. यासांदभाात सनिाय घ्यावयाचा असेल ति महसलू, र्हृसनमााि, 

सहकाि, नर्िसवकास सवभार् याांना एकसत्रत बसनू सवचाि किावा लार्िाि आह.े 

सवकासक इमाित बाांधनू िातात. त्याांनी पिसमसेबल, अनपिसमसेबल, सवना सीसी 

इमािती बाांधल्ह्या आहते. आता फां िीबलचा कायदा आला आह.े हा कायदा नसताना 

वॉस ांर् प्लेस, सलफ्टचा एरिया, फ्लॅावि बेडचा एरिया याांच्या मोिमापासह पैस े

आकारुन सवकासक सदसनका सवक्री करुन सनघनू र्ेले आहते. त्यावेळी िेिा नव्हता व 

कोिाचे सनयांत्रि नव्हते. आि त्या इमाितीमधील लोकाांना पाण्याचा दपु्पट कि भिावा 

लार्त आह.े त्याांना मालमत्ता किामध्ये कोितीही सवलत समळत नाही. त्याांना 

ससव्हिेि टॅक्स, वॉटि टॅक्स, ससव्हि चािेस दपु्पट दिाने भिावे लार्तात.  
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श्री.योर्े  सार्ि... 

अध्यक्ष महोदय, नॉन-ऑक्यपेु न व ऑक्यपेु न प्रमािपत्रामध्ये ज्याांच े

भोर्वटा प्रमािपत्र नाहीत त्याांना सिसकट माफी सदली पासहिे. कािि ते मुांबई  हिाच े

सनवासी आहते, महानर्िपासलकेला कि दिेािे किदाते आहते. त्याांच्यासाठी ताबा 

प्रमािपत्रासाठीची सनयमावली सकतीही स थील केली तिी मार्ा सनघिाि नाही.  

यानांति श्री.तेलांर्... 
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श्री.योर्े  सार्ि...... 

ज्याांनी एफएसआयचे उल्ह्लांघन केले नाही, फां िीबलमध्ये िो एरिया बसत 

आह,े त्याांना फां िीबलचा चािा लावण्यात यावा. त्यामळेु िाज्य  ासनाला व 

महानर्िपासलकेला उत्पन्न समळेल आसि सांबांसधताांना ॲक्यपुे न ससटसफकेट 

समळिाि. अ ा पद्धतीने कायावाही केली पित आपिास असधकािी साांर्तील 

की, "आि के िेट के सहसाब फां सिबल का िेट लर्ाओ." सन १९९५ मध्ये 

इमाित बाांधली असेल आसि त्या इमाितीला सन २०२२ मधील फां िीबलचा 

दि लावला ति ते चालिाि नाही. मानवतेच्या दृष्टीकोनातनू ज्या वळेी पाण्याच े

कनेक् न दणे्यात आले त्या सदव ी िो दि असेल तोच दि लावनू त्याांना फां सिबल 

व्हलॅ्ह्यएु न करून सदली पासहिे. तिच हा प्रश्न सटेुल. माननीय श्री.प्रािक्त तनपिेु 

याांच्याकडून आमच्या फाि मोठ्या अपेक्षा आहते. कािि दसुिे सवा ससझन्ड मांत्री 

झालेले आहते.  कुि नहीं सनुना. इधि से सनुना औि इधि से सनकाल दनेा. क्या किना 

ह,ै बात किन, अर्ली बाि दखेेंर्े. 

 श्री.सदानांद सिविकि : अध्यक्ष महोदय, माझा हिकतीचा मदु्दा असा आह े

की, काही ताांसत्रक अडचिींमळेु अनेक इमाितींना ओसी दणे्यात आली नाही, ही 

वसतसुसथती आह.े मात्र अनेक इमाितींचे िे सवकासक आहते त्याांनी ओसी 

घेतल्ह्यानांति सदु्धा सकां वा इमाित बाांधनू पिूा झाल्ह्याांनति सदु्धा आपल्ह्याला इति 

ससुवधाांमाफा त FSI पनु्हा कधीतिी वाढसवता येईल म्हिनू कम्प्ली न ससटासफकेट 

घ्यायचे नाही, अ ा प्रकािचा रेंड या लोकाांमध्ये तयाि झालेला आह.े  

 तागलका सभाध्यक्ष :  सन्माननीय सदसयाना साांर् ू इसच्ितो की, आपि 

आपल्ह्या भाषिामध्ये ह ेसवा मदु्द े माांडू  कता. त्यामळेु सन्माननीय सदसय बोलत 

असताना आपि त्यावि हिकत घेऊ नका, अ ी माझी सचूना आह.े   

 श्री.योर्े  सार्ि : अध्यक्ष महोदय, सवकासकाने केलेल्ह्या चकुा ांना भदूडं 

र्ाळाधािकाांना, घिमालकाांना बसला नाही पासहिे. सिकािने या सांदभाात एक 

श्री.योर्े  सार्ि...... 
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 ॲम्नेसटी सकीम आिण्याची आवश्यकता आह.े असे न केल्ह्यास सदि प्रश्न कायमचा 

कधीही सटूु  किाि नाही.  

 अध्यक्ष महोदय, माझ्यासािखा व्यक्ती िि न्यायालयात र्लेा की, ऑक्यपेु न 

सटीफीकेट नाही िेिा लार् ूनाही त्यामळेु इमाित अपिूा आह.े कम्प्ली न ससटासफकेट 

ऑक्यपेु न नांति समळत असते. ति त्याांना त्याच इमाितीसाठी अमेंडमेंट प्लान टाकून 

सर्ळ्या बाबी सनयसमत करून घेता येऊ  कतात. पि हा मार्ा दाखसवला ति 

महानर्िपासलकेचे मोठे नकुसान होईल. त्याचसोबत सिकािचेही नकुसान होईल. 

त्यामळेु असे मार्ा दाखसविे योग्य होिाि नाही. असे मार्ा दाखसवले िावेत ज्यातनू 

महापासलका आसि सिकाि दोघाांनाही उत्पन्न समळेल.  

 अध्यक्ष महोदय, भोर्वटा प्रमािपत्र नसलेल्ह्या इमाितींबाबत र्हृ सनमााि 

सवभार्, नर्ि सवकास सवभार्, सहकाि सवभार् आसि महसलू सवभार् याांनी 

एकसत्रतिीत्या सवचाि केला ति यातनू मार्ा सनघ ू केल. सदि बाब आपि कधी कििाि 

याचा उल्ह्लेख उत्तिामध्य ेकिण्यात यावा, अ ी माझी सवनांती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, माझ्या मुांबई  हिाच्या ४० लाख झोपडपट्टीवाससयाांना पक्की 

घिे समळाली पासहिेत या उद्द ेाने सन १९९५ मध्य े सहांदुृ दयसम्राट सन्माननीय 

बाळासाहबे ठाकिे याांनी एसआिए योिना आिली होती. सन १९९५ ते सन २०२२ 

पयंत चाल ूकेलेली पि पिूा न झालेली योिना माझ्या के्षत्रामध्ये चाल ूआह.े सदि 

योिना क ासाठी चाल ूआह ेहचे कळत नाही. ह ेसिकाि असो की आिखी कोितेही 

सिकाि असो िोिच्या िोि नवीन परिपत्रके काढण्यात येतात. या योिनेमध्य ेसवाात 

मोठा प्रश्न हा पात्रतचेा आह.े पात्रता सनसित किण्याचे असधकाि एसआिएच्या 

असधकाऱयाांकडून काढून घेतलेले आहते. त्या सठकािी उप उप सिल्ह्हासधकािी 

सतिाविील असधकािी एसआिएमध्ये सनयकु्त केलेला आह.े र्ोि ेर्ाव, बोरिवली, 

दसहसि,चेंबिुमध्ये िाहिाऱया मािसाला त्याची पात्रता ससद्ध किावयाची असेल ति 

 

श्री.योर्े  सार्ि...... 
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 त्या त्या सवभार्ाच्या सांबांसधत असधकाऱयाकडे िाऊन पात्रतेसाठी अपील किावयाचे 

आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, सनयोिन सवभार्ाची िार्ा कोिाची आह?े 

महानर्िपासलकेची, म्हाडाची सकां वा महसलू सवभार्ाची असेल. ज्या सवभार्ाची 

िार्ा असेल त्या सवभार्ाकडेच असपलीय अथॉरिटी दिेे आवश्यक आह.े सवा 

असधकाि सवत: िवळ  का ठेवत आहात ?  एखाद्या असधकाऱयाने पात्रतेची यादी 

तयाि केली असेल त्याच्या वरिष्ठ असधकाऱयाकडे असपलीय अथॉरिटी सदली पासहिे. 

सकां वा त्याांच्या पेक्षाही वरिष्ठ असधकाऱयाकडे असपलीय अथॉरिटी दणे्यात यावी. 

म्हििे दोन असधकाऱयाांकडे असपलीय अथॉरिटी दणे्यात यावी. असे न किता सवा 

असधकाि सवत: िवळ ठेवण्यात आलेले आहते. एसआिएची सवा व्यवसथा 

एसआिएच्या इमाितीमध्ये असतील पासहिे. पात्रतेसाठी एका झोपडपट्टीमार्े एक ते 

दीड लाख रुपये क ाला लार्तात. याबाबतचे मी पिुावे दऊे  केन. माझ्या 

सवभार्ामध्य े ५५ ते ६० टक्के क्षेत्र झोपडपट्टीचे आह.े याबाबत मी आतापयंत 

िवळपास १०० तिी पत्रे सदलेली असतील. आतापयंत मी िेवढे अपील केलेले 

आहते त्यापैकी एकही अपील फेटाळण्यात आलेली नाही. पात्रता समळसवण्यासाठी 

लोकाांना दहा-दहा वषे सफिावे लार्ते आह.े सोसायटी वेर्ळा पैसा मार्ते ति SRA 

चे असधकािी वेर्ळा पैसा मार्तात. उप सिल्ह्हासधकािी याांचेकडे र्ेले ति त्याांचा 

कमाचािी वर्ा आसि त ेवेर्ळे पैसे मार्तात. झोपडपट्टीवाससयाांना पक्के घि समळवनू 

दणे्याची सिकािचीच मानससकता नाही. याचाच अथा याबाबत सिकािचा हते ूयोग्य 

नाही आह.े र्रिबाांसाठी भाषिे किावयाची, तळमळ दाखवावयाची पि र्रिबाांना 

पात्रता ससद्ध किण्यासाठी  ेकडो वेळा चकिा मािल्ह्यास वाय तो पात्र होत नाही. 

यासाठी ज्या ज्या प्लासनांर् अथॉरिटीच्या िार्ा असतील त्याांनाच पात्रता ससद्ध 

किण्याचे असधकािी दणे्यात यावेत, अ ी मी सवनांती कितो. 

 अध्यक्ष महोदय,  सन २००५ साली िाडो कन्सरक् न कां पनीनी एक प्रकल्ह्प 

घेतला होता, सदि प्रकल्ह्प पिूा करून त्याने तो ठाक ूि ग्रपुला सवकला. ठाक ूि 

ग्रपुने तो प्रकल्ह्प िसव ग्रपुला सवकला. िसव ग्रपुने सन २००७ पासनू सन २०२२ पयंत 
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एकही पात्रता केलेली नाही. या प्रकल्ह्पामध्ये मळू ६०० झोपडपट्टया होत्या त्या आता 

िवळपास १८०० झोपडपट्टया झालेले आहते. त्यामळेु आता हा प्रकल्ह्प पिूा होऊच 

 किाि नाही. ३०० चौिस फुटाचे घि समळिाि आह ेह ेआता लोकाांना कळून चेकले 

आह.े १०X१० की खोली, १०X१० का ग्राऊां ड फ्लोि, १०X१० का पहला माला, 

१०X१० का दसूिा माला, १०० फूट, २०० फूट, ३०० फूट औि १०० फूट का टेिेस. 

आसमान भी हमािा औि िमीन भी हमािी. भाड़ में िाए ये सािे.  मुांबई  हिामध्ये 

अ ी परिससथती सनमााि झालेली आह.े मी फक्त दोन मिल्ह्यापयंतची मासहती सदलेली 

आह.े काही ििाांनी ति चाि मिल्ह्यापयंत बाांधकाम केलेले आह.े असे केले ति मुांबई 

 हिाचे काय होिाि ? या बाबी कोि थाांबसविाि आह?े ४० लाख 

झोपडपट्टीवाससयाांपैकी इतक्या वषाात केवळ १० ते १२ लाख लोकाांनाच घिे दणे्यात 

आलेली आहते. उवारित झोपडपट्टीधािक सांख्येने कमी िाहायला पासहिेत पि 

स ल्ह्लक मात्र ७० लाख लोक िासहलेले आहते. म्हििेच आतापयंत ३० लाख लोक 

वाढलेले आहते. झोपडपट्टया वाढल्ह्या आहते की, लोक वाढले, ह े कोिालाही 

मासहती नाही.  ह ेकुठेतिी थाांबसवण्याची आवश्यकता आह.े  

अध्यक्ष महोदय, एसआिएमध्ये िाहीि न केलेली दिपत्रके आहते, ती 

आपल्ह्याला सदसत नाहीत. पैसे घेऊन सवा कामे केली िातात. कोित्या टेबला कोित े

काम होईल व त्यासाठी सकती पैसे लार्तील, ह ेसवा सलहून ठेवलेले आह.े पै ास वाय 

काहीही होत नाही. एसआिए प्लासनांर् अथॉरिटी आह,े त्याांची सवतांत्र व्यवसथा आह े

ति म्हाडाचे, महानर्िपासलकेचे असधकािी का उसने घेतले िातात? आपल्ह्याकडे 

MMRDA सािखी परिससथती नाही आह.े त्याांना तिी प्रकल्ह्प किावयाचे आहते. 

आपल्ह्याला कोितेही प्रकल्ह्प किावयाचे नाही आहते. प्रकल्ह्प किण्याचे काम 

सवकासकाचे आह े त्यामळेु आपि आपला सवतांत्र कमाचािी वर्ा नेमला पासहिे. 

 अध्यक्ष महोदय, एसआिएमध्ये पोससटांर् समळसवण्यासाठी ५-५ कोटी रुपय े

लार्तात. रुि ू झाल्ह्यावि तो काय कििाि ? एसआिएसाठी सवतांत्र कमाचािी वर्ा 

नेमला िावा असधकािी उसनवािीने घतेले िाऊ नयेत, अ ी मांत्री महोदयाांना माझी 

सवनांती आह.े  उसने घेतलेले असधकािी िात नाहीत, र्ेलेच ति लर्ेच पित येतात. 
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 एसआिएमध्ये सकती असधकािी केव्हापासनू सनयकु्त केले आहते व त्याांची बदली 

झाल्ह्यानांति ते सकती सदवसाांमध्ये पित आले आहते, ह े सलर्ल सडपाटामेंट,  

इांसिसनअिींर् सडपाटामेंटपासनू फायनान्स सडपाटामेंटपयंतची सवा मासहती मांत्री 

महोदयाांनी मासहती घ्यावी.   

अध्यक्ष महोदय, एसआिएसाठी अभय योिना आिली िािाि आह.े िे 

प्रकल्ह्प िखडलेले आहते त्या त्या कॉम्पीटांट अथॉरिटीला, सांबांसधत िमीन मालकाला 

सकां वा ज्याांची िार्ा असेल त्याांना त्याबाबतचे टेंडि काढण्याची सचूना किावी. 

यानांति कुलकिी.......  
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ज्यांर् ेघर २०० र्ौ.सक्वेअि फुटाच्या आत आह,े त्यांना िे किावयाचे असेल त े

त्याांना करु द्यावे. पिांत ु२०० चौ.सक्वेअि फुटाच्या पढुील झोपड्याांचे टेंडि सांबांसधत 

प्रासधकििाने काढलेच पासहिे. दहा लाख रुपयाांच्या विचे काम असेल ति त े

सनसवदसे वाय सदले िात नाही. पिांत ु सतथे १०० कोटी, २०० कोटी, ५०० कोटी 

रुपयाांच्या प्रकल्ह्पाांकरिता कोित्याही प्रकािे सनसवदा काढली िात नाही. एकाने 

दसुऱयाला, दसुऱयाने सतसऱयास, सतसऱयाने चौथ्यास काम सदले असते. ज्याांनी सन 

२००१ मध्ये कन्सेन्ट सदला असेल तो व्यक्ती सन २०२२ पयंतही झोपडपट्टीतच 

िाहतो. पिांत ुज्याांनी एलाओआयचा कन्सेंट सकां वा परिस ष्ट घेतले असेल तो ५० लाख 

रुपयात १५ हिाि फूट िार्ा, ५ कोटी रुपयात २० हिाि फूट िार्ा अ ा प्रकािचे धांद े

किीत असतात. त्यामळेु यासांदभाात सांबांसधत प्रासधकििाने सनसवदा प्रसक्रया काढली 

पासहिे. ह ेकाम एसआिए ही प्लॅसनांर् ॲथोरिटीचे आह.े एसआिएने ॲप्रवु्हल आसि 

मॉसनटिींर्स वाय काहीही किावयाचे नसत.े सक्षम प्रासधकाऱयाने सनसवदा 

काढल्ह्यास वाय ठिासवक झोपड्याांच्या वि प्रोिेक्ट दतेा येिाि नाही, अ ी व्यवसथा 

केली ति एसआिएचा प्रकल्ह्प मार्ी लार्ले. अन्यथा सव. बाळासाहबे ठाकिे याांचा 

आत्मा सवर्ाातनू ओिडून साांर्त असेल की, महािाष्ट्रात आसि मुांबई  हिामध्ये ह े

काय प्रकाि सरुु आहते ? सन १९९५ पासनू आतापयंत १२ लाख लोकाांना घिे सदली 

आहते. आिखी ७० लाख लोकाांना घिे द्यावयाची आहते. यासाठी सकती कालावधी 

लार्िाि आह े ? तोपयंत मुांबईची लोकसांख्या सकती वाढेल ? याबाबत सवचाि 

किण्याची आवश्यकता आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, एसआिएच्या पात्रतेसांदभाात  ासनाने स सथलता आिली 

आह.े पात्रतेची िबाबदािी सोसायटीची आसि सवकासकाची असली तिी ज्या सक्षम 

प्रासधकाऱयाने परिस ष्ट – २ सदले असेल त्यालाच पात्रता अांसतम किण्याच ेअसधकाि 

सदले पासहिे. उप सिल्ह्हासधकािी सतिावि पात्रता अांसतम किण्यासाठी का घेतली िात े

? सिल्ह्हासधकािी कायाालयाची िमीन असेल ति सिल्ह्हासधकािी याांनी पात्रता अांसतम 

किावी. अन्यथा ज्याांची िमीन असेल त्या सक्षम प्रासधकाऱयाांनी ही पात्रता अांसतम  
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केली पासहिे. िखडलेल्ह्या प्रकल्ह्पामध्ये कोित्याही प्रकािे अभय योिना सकां वा 

क्षमासपत योिना सवकासकाच्या सहतासाठी केली ति मुांबई  हािात िान पेटेल. या 

योिना सवकासकाच्या सहतासाठी केल्ह्यानांति मुांबईकि र्प्प बसिाि नाही आसि 

झोपडपट्टीवासी बाांधव माहसवकास आघाडीला सोडिाि नाही. त्यामळेु अ ा अभय 

योिनाांमध्ये झोपडपट्टीधािकाचा सवचाि केला पासहिे.  ज्यावेळेस माननीय श्री. दवेेंद्र 

फडिवीस मखु्यमांत्री असताना पसहल्ह्या मिल्ह्याच्या झोपडपट्टीधािकाांना त्याांच्या 

पात्रता किण्याबाबत कायदा केला होता. सन २०११ पयंतच्या झोपडपट्टीधािकाांना 

त्याांचे घि समळण्यासाठी सकती िक्कम घ्यावयाची याबाबत वाद होते. पिांत ु त्याचा 

अद्यापपयंत सनकाल लार्ला नाही. पसहल्ह्या मिल्ह्याविील झोपडपट्टीधािकाांनासदु्धा 

सन २०११ च्या आिक्षिाचा लाभ समळाला पासहिे. यात आिखी एक तितदू 

किावी. त्याला बाांधकामाचे पैसे भिावे लार्तील. सप्रसमयमचे पैसेसदु्धा हफ्त्याांमध्ये 

आसि मळू िसमनीच्या सकां मतीपेक्षा कमी भित असेल ति त्याचे पैसेही सवकासकाने 

भिले पासहिेत. कन्सरक् न कॉसट सवकासकाने भिली पासहिे. तिच त्या 

सवकासकाच्या कामाला मांििुी समळेल. याबाबतची घोषिा मांत्री महोदयाांनी त्याांच्या 

भाषिात किावी.  

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय ॲड. आस ष  ेलाि याांच्या लक्षवेधी 

सचनेूवि उत्ति दतेाना महसलू मांत्री महोदयाांनी एनए टॅक्सबाबत सथसर्ती सदली आह.े 

अकृषक कि लावण्यासाठी मुांबईमध्ये  ेती होती काय ? ज्यावेळेस पसहल्ह्याांदा िार्ा 

अकृषक होते, तेव्हा हा कि लार्ला पासहिे. आिही सरुुवातीला १५ टक्के, ३ टक्के, 

०.५ टक्के असे पेनल्ह्टी आसि इांटिेसटचे कॅलक्यलेु न केले आह.े िेव्हा ३ टक्के कि 

लार्ला होता तेव्हा त्या सह ेबाने पेनॉल्ह्टी लावली आह.े आता ०.५ टक्के आह.े 

सरुुवातीला १५ टक्के कि होता. नांति तो ३ टक्के, ०.५ टक्के झाला होता. ह ेसिसकट 

माफ केले पासहिे. मी मार्िी कितो की, इांडसरीयल आसि कमस ाअल एरिया सोडून 

िेवढे िेससडेसन् ल एरिया महािाष्ट्रात असतील व िेथे एमआिटीपी ॲक्ट ४२ अनसुाि 

डीपी लार् ूअसेल त्या त्या सठकािचा अकृषक कि सिसकट माफ झाला पासहिे.  
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इांडसरीअल आसि कमस ाअल  िार्लेा हा कि लावला तिी हिकत नाही. यातनू 

सिकािला उत्पन्न समळेल. अनेक सठकािी लोक मालमत्ता कि, घिपट्टी, नळपट्टी भित 

असतात. असे असताना ते अकृषक कि कसा भितील ? याबाबत माननीय महसलू 

मांत्रयाांना अवर्त किाव े सकां वा अदृश्य र्लॅिीत बसलेल्ह्या अदृश्य असधकाऱयाांना 

साांर्ावे. पिांत ुआता त्या र्ॅलिीतील सवािि अदृश्य असल्ह्याचे आहते. 

 अध्यक्ष महोदय, माननीय सहकाि मांत्री सभार्हृात उपससथत आहते. 

त्याांच्या ी सांबांसधत सवषयावि मी बोलिाि आह.े र्हृसनमााि सांसथाांचे बाँक खात े

कां रोल केले आहते. त्याांना िि एनएची नोटीस र्ेली असेल ति त्या र्हृसनमााि 

सांसथाांचे ससांसकां र् फां ड, मेंटेनन्स फां ड, ईलेक्रीक सबलाचे पैसे, नळपट्टीचे पैसे बाँकेत 

भिले असतील ति आपले पैसे वसलू होईपयंत त्याांना तो पैसा वापिण्यास दऊे नये, 

अ ा सचूना तहससलदािाांमाफा त सवा बाँकाना सदल्ह्या आहते. मला वाटते की, ही 

मोघलाई आह.े आपि माझ्याकडे पैसे मार्त आहात. माझे आसि तमुचे पै ाांसदभाात 

काही वाद आहते. सभार्हृातील सवा सन्माननीय सदसय आपिाकडे मार्ील सहा 

मसहन्याांपासनू सवनांती किीत आहते. यासांदभाात त्याांचे बाँक खाते र्ोठसवण्यात आले 

आह.े मांत्री महोदयाांनी उत्तिात साांसर्तले पासहिे की, ज्या ज्या सठकािी 

तहससलदािाांच्या माफा त बाँक खाते र्ोठसवण्यात आले असतील ते तातडीने िद्द 

किण्यात येतील.  

 अध्यक्ष महोदय, म्हाडा म्हििे दलालाांचा अड्डा आह.े तेथे दलालाांचा 

सवळखा आह.े यहााँ दखेो, वहाां दखेो, दलाल ही दलाल दखेो. मैं िाती ठोककि कहता 

हूां सक मेिे िैसा व्यसक्त म्हाडा की इमाित में िाता ह ैऔि अर्ि यसुनफॉमा नहीं ह,ै तो 

मेिे पास भी आकि पिूते ह ैसक आपको क्या काम ह,ै आप कौन ह,ै आपको क्या 

काम ह?ै  वह बताईए. आपका काम हो िाएर्ा. दसूिी बाि आना नहीं पडे़र्ा.         

अ ी म्हाडाची परिससथती आह.े म्हाडाच्या सेवा  लु्ह्काबाबत एकही व्यक्ती चॅलेंि 

करु  कत नाही. मी िोि याबाबत दहा सव्हसडओ आपिस दऊे  कतो. एकेक व्यक्ती 

कॅमेिामध्ये सकतीवेळा आसि कोित्या असधकाऱयाांच्या दालनात सदसतो, सायांकाळी  
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कुठे बसतात, कुठे भेटतात याची सवा मासहती मी दऊे  कतो. म्हाडा सवा सामान्याांना 

घिे दणे्यासाठी आह.े महानर्िपासलका आसि म्हाडाचे ॲडिसटमेंट बकू आहते.    

क्योंसक महानर्िपासलका को म्हाडा को पैसा दनेा ह,ै म्हाडा को महानर्िपासलका को 

कुि पैसा दनेा ह.ै  सेवा  लु्ह्कासांदभाात म्हाडा कोिती सेवा दते असते ? सेवा 

 लु्ह्काच्या नावे र्हृसनमााि सांसथाांना लाखो रुपयाांचे सबल सदले िाते. म्हाडाचा िेन्ट 

कलेक्टिही िात नाही. एखादा िोिाने काम कििािा सामान्य नार्िीक असेल ति तो 

खाडा करुन  लु्ह्काचा भििा किण्यासाठी सदवसभि िाांर्ेत उभा िाहतो. असे असताना 

िेन्ट कलेक्टि दपुािी २.०० वािेपयंत कायाालयात येत नाहीत. अ ा वेळेस तो येऊन 

साांर्तो की, आि अमकू वसाहतीमधील िेन्ट िमा किण्यात येिाि आह.े असे 

झाल्ह्यावि िोिाने काम कििाऱया त्या व्यक्तीचा खाडा पडतो. त्या सदव ी तो उपा ी 

िाहतो. पिांत ुयासाठी कोितीही व्यवसथा नाही. ऑनलाईन पेमेंट र्रु्ल पे द्वािे किावे. 

माननीय श्री धीरुभाई अांबानी के बच्चों से सीखना चासहए सक पैसा कैसा लेना चासहए. 

"कि ले दसुनया मठु्ठी में"  आपके हक का पैसा र्रु्ल पे पि लेने में आपको, म्हाडा को 

क्या प्रॉब्लम ह?ै  लेसकन नहीं किेंर्े ऑनलाईन. ने नलाईि बैंक में म्हाडा के नाम से 

खाता खोलो. सिसको पैसा भिना ह ैवह सीधा बैंक में चेक भि दरे्ा. चेक के पीिे नाम 

सलख दो. सोसायटी का नाम सलख दो, घि का नाम, घि नांबि सलख दो, वसाहत का 

नाम सलख दो. हो र्या पेमेंट. कुि तो सकसिए. लेसकन कुि नहीं किेंर्े. लोर्ों को सकस 

तिह से पिे ानी होर्ी, इस तिह से ये सब चल िहा ह.ै  

 

यानांति श्री. चौधिी.... 
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श्री.योर्े  सार्ि..... 

लोक कसे कां टाळतील ह ेपासहले िात आह.े  म्हाडाच्या थकीत सेवा  लु्ह्काच्या 

सांदभाात मांत्री महोदयाांनी एक बैठक आयोवजत करािी, अशी माझी विनंती आह.े  

म्हार्ा काय सेिा दतेे आवण त्याबदल्यात वकती शलु्क आकारत े यार्ा एकदा 

सोिमोि लागभ द्या.  असे केल्यास आपल्याला हजारो पररिारांर् े आशीिाचद 

वमळतील.  अथाचत, मते वमळतील वकंिा कस ेतो नंतरर्ा विषय आह ेपरंत ुआशीिाचद 

नक्की वमळतील.   

 अध्यि महोदय, म्हार्ाच्या आरवित प्लॉटस ् र्ी जबाबदारी दखेील 

म्हार्ार्ीर् आह.े  माझ्या मावहतीप्रमाणे म्हार्ाकरे् मोठया प्रमाणात ठेिी आहते.  

पैशांर्ी कमी नाही.  मुबंई महानगरपावलकेकरे् ९२ हजार कोटी रुपयांच्या ठेिी 

असल्यार्े मला मावहती आह.े  म्हार्ाकरे् दखेील ३५ हजार ते ३८ हजार कोटी 

रुपयांच्या आसपास ठेिी आहते.  म्हार्ाच्या प्रॉपटीज संरवित करुन त्यािर 

आरिणानसुार कामे होण्यासाठी प्रयत्न केले पावहजेत.  म्हार्ाच्या जागेला संरवित 

करुन संबंवधत सिम प्रावधकाऱयांकरे् सोपविण्यासाठी मंत्री महोदयांनी पढुाकार 

घेतला पावहजे. 

 अध्यि महोदय, म्हार्ार्ी ही दशा केिळ मुंबई शहरातर् आह ेअस ेनाही. 

पणु,े नागपभर, औरंगाबाद अशा ज्या-ज्या वठकाणी म्हार्ा आह ेतथेील म्हार्ाच्या 

जनु्या इमारतींर्ा पनुविचकास होणे गरजेर्े आह.े  या इमारतींना कोणीही िाली नाही, 

धनी नाही.  म्हार्ाच्या या जीणच इमारतींर्ा पनुविचकास करण्यासाठी त्या-त्या 

वठकाणच्या सन्माननीय सदस्यांसोबत बैठका घ्याव्यात ि पनुविचकासात येणाऱया 

अर्र्णी दभर किाव्यात अ ी या सनसमत्ताने मी आपणास विनंती करीत आह.े 

 अध्यि महोदय, या वठकाणी महसभल विर्ागार्े मतं्री महोदय उपवस्थत नाहीत.  

िगच-२ च्या जवमनी िगच-१ करण्याबाबतर्ा माझा मदु्दा आह.े  सहकारी गहृवनमाचण 

संस्थांच्या... (अर्थळा...) अध्यि महोदय, हिे तर मी ऑन लेग राहतो.  उद्या 

सकाळी ०८.०० दखेील यायला मी तयार आह.े 
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 तालिका सभाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्यांना मी सांगभ इवच्छतो की, आता 

सिाांना जाण्यार्ी घाई आह.े  उद्या सकाळी ०९.०० िाजता आपण सर्ागहृार्ी 

विशेष बैठक घेणार आहोत.  त्यािेळी या प्रस्तािािर दखेील र्र्ाच घेण्यात येणार 

आह.े   

 ॲर्.आवशष शलेार : अध्यि महोदय, माझी विनंती आह े की, ०८.०० 

िाजता सर्ागहृार्ी बैठक स्थवगत करािी.  आता ०७.३० िाजेपयांत सन्माननीय 

सदस्य श्री.योगेश सागर ह ेबोलतील.  त्यानंतर पढुील १५ वमवनटे सन्माननीय सदस्य 

श्री.रविंद् िायकर ि त्यानंतर...(अर्थळा...)  माननीय संसदीय कायचमंत्रयांना जायर् े

असल्याबाबत त्यांनी मला सांवगतले आह ेि ते आम्हाला मान्य आह.े  माझी अशी 

विनंती आह ेकी, आपण ०८.०० िाजेपयांत सर्ागहृार्ी बैठक सरुु ठेऊ.  सन्माननीय 

सदस्य श्री.योगेश सागर ०७.३० पयांत बोलतील.  त्यानंतर सत्ताधारी पिार्े एक 

सन्माननीय सदस्य ि सन्माननीय सदस्य ॲर्.पराग अळिणी १५-१५ वमवनटे 

बोलतील.  उिचररत र्र्ाच उद्या घेऊ. 

 ॲर्.अवनल परब : अध्यि महोदय, सकाळी झालेल्या बैठकीत असे ठरले 

होते की, आि इतर कामकाज संपल्यानंतर आज हा प्रस्ताि सरुु करण्यात येईल.  

उद्या सकाळी ०९.०० ते १०.०० दरम्यान लििेधी सभर्ना, १०.०० ते १०.४५ 

दरम्यान र्ार विधेयके घेण्यात येतील, त्यानंतर सनयसमत बैठक सरुु होऊन प्रश्नोत्तरांर्ा 

तास होईल.  त्यानंतर लेइगं ि र्ार वकंिा पार् लििेधी सभर्ना घेण्यात यतेील.  दपुारी 

०१.०० िाजता या प्रस्तािािर पनु्हा र्र्ाच सरुु करण्यात येईल.  कारण ०४.०० 

िाजता अंवतम आठिर्ा प्रस्ताि सरुु केला जाणार आह.े  दपुारी ०१.०० ते ०४.०० 

दरम्यान या प्रस्तािािर र्र्ाच आवण मंत्रयांर्े उत्तर होईल.  हि ेतर आता आमच्या 

पिार्े कोणीही सन्माननीय सदसय बोलणार नाहीत.  आपल्या पिाच्या ज्या 

सन्माननीय सदस्यांना बोलायर्े असेल त्यांनी ०८.०० िाजेपयांत बोलाि.े 

 ॲर्.आवशष शेलार : अध्यि महोदय, तस ेअसेल तर ०९.०० िाजेपयांत 

सर्ागहृार्ी बैठक सरुु ठेिािी. आमच्या पिातील सन्माननीय सदस्य बोलतील. 
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 ॲर्.अवनल परब : अध्यि महोदय, ठीक आह.े  आमर्ी दखेील तयारी आह.े 

परंत ुउद्या सकाळी केिळ वशिसेना पिार्े सन्माननीय सदस्य बोलतील.   

 ॲर्.आवशष शेलार : अध्यि महोदय, मंत्री महोदयांर्े म्हणण ेआम्हाला मान्य 

आह.े  आता त्यांना महत्त्िार्ी बैठक असल्यामळेु ते जाणार असतील तर आमर्ी 

हरकत नाही.  या प्रस्तािािर आणखी १२ सन्माननीय सदस्य बोलणार आहते.  

आपण सांवगतलेल्या िेळेत उद्या १२ सन्माननीय सदस्यांर्ी र्ाषण ेि माननीय मंत्रयांर् े

उत्तर होणार नाही.  त्यामळेु आम्ही आज ०९.०० िाजेपयांत थांबायला तयार आहोत.   

 ॲर्.अवनल परब : ठीक आह.े 

 श्री अवमन पटेल : अध्यक्ष महोदय, हमािे पाटी की बैठक ह.ै मैं औि 

सम्माननीय सदसय श्री झी ान ससद्दीकी िी यहाां पि बैठे ह.ै मैंने सम्माननीय सदसय     

श्री योर्े  सार्ि िी से सवनती की थी सक मैं अपना भाषि किके चला िाता हूां. उन्होंने 

कहा था सक ठीक ह.ै हमािी पाटी की तिफ से हम दो ही सदसय बोलने वाले ह.ै मैं औि 

सम्माननीय सदसय श्री झी ान ससद्दीकी िी बोलेंर्े.   

 तालिका सभाध्यक्ष : लेसकन अभी सांसदीय काया मांत्री महोदय ने आपको 

सवनती की ह.ै सिस तिह से कामकाि किना तय हुआ ह,ै कल भी अपने पास तीन 

घांटे का समय ह,ै यसद आपको बोलना ह ैतो आप दस समनट बोल दीसिए. आपको 

बोलने के सलए आधे घांटे का समय चासहए, तो कल आप आर्े बोल सकते ह.ै  

 ॲर्.आवशष शेलार : अध्यि महोदय, मंत्री महोदयांनी दखेील ह ेमान्य केले 

आह ेकी, आज सर्ागहृार् ेकामकाज ०९.०० िाजेपयांत र्ालिाि.े  या िेळेत काँग्रेस 

आवण र्ारतीय जनता पिाच्या शक्य तेिढया सन्माननीय सदस्यांना बोलण्यार्ी संधी 

द्यािी.  वशिसेना पिार्े सन्माननीय सदस्य आता उपवस्थत नसतील. त्यामळेु 

कोणत्या पिार्ा वकती िेळ वशल्लक आह ेते उद्या सकाळी आपण पाहून उरलेल्या 

िेळेर्े िाटप करु.   
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 ॲर्.अवनल परब : अध्यि महोदय, जर उद्या दपुारी ०४.०० िाजता अंवतम 

आठिर्ा प्रस्ताि सरुु करायर्ा असेल तर विरोधी पिातील सन्माननीय सदस्यांना 

उद्या या प्रस्तािािर कमी बोलािे लागले. 

 ॲर्.आवशष शेलार : उद्या दपुारी ०१.०० ते ०४.०० दरम्यानर्ा जो िेळ 

आमच्या िाटयाला येईल तेिढार् िेळ आमर्े सन्माननीय सदस्य बोलतील. 

 श्री.योगेश सागर : अध्यक्ष महोदय, सर्ागहृाच्या कामकाजाबाबत ०७.१८ 

िाजता र्र्ाच सरुु झाली होती, आता ०७.२९ झाले आहते.  त्यामळेु माझी ही वाया 

र्ेलेली िेळ मला पढेु िाढिभन दणे्यात यािी, ही विनंती आह.े 

 अध्यि महोदय, मी या सठकािी एकही मदु्दा राजकीय अवर्वनिशेातभन 

मांर्लेला नाही.  मुंबई शहरातील िगच-२ च्या जवमनी वजल्हावधकारी यांनी गहृवनमाचण 

संस्था आवण लोकांना वदल्या होत्या.  त्यांना िगच-१ मध्य ेकरण्याबाबतर्ा माझा विषय 

आह.े   अध्यि महोदय, ददुिैार्ी बाब म्हणज ेमी ह ेबोलत असताना माननीय महसभल 

मंत्री सर्ागहृामध्ये उपवस्थत नाहीत.  मुबंई शहरामध्य े ह ेअवधिेशन होत आह.े  

महाराष्ट्ट्राच्या अथचसंकल्पामध्ये सिाचवधक िाटा मुंबई शहर दतेे परंत ुया शहराच्या 

प्रश्नाांबाबत र्र्ाच सरुु असताना माननीय नगरविकास मंत्री ि माननीय महसभल मंत्री 

दखेील सर्ागहृामध्ये उपवस्थत नाहीत. 

यानंतर श्री.धमुाळे..... 
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श्री. योर्े  सार्ि... 

ह ेमुांबई  हिाचे ह ेदभुााग्य आह.े  असा एकाही प्रश्न नाही की, महासवकास आघाडी 

सिकािकडे त्या प्रश्नाचे उत्ति नाही.  म्हिनू महासवकास आघाडी सिकािच्या सत्ताधािी 

पक्षाने सनयम २९३ च्या प्रसतावामध्ये केवळ प्रश्न माांडले आहते.  एकही  ाब्बासकी 

दणे्यासािख ेकाम दाखसवले नाही.  मुांबई  हिासाठी अमकु योिना लार् ूकेली, मुांबई 

 हिाला ह ेसमळाले.  एकही वसत ूनाही.  केवळ मार्ण्या, मार्ण्या आसि मार्ण्या 

आहते.   

 अध्यक्ष महोदय, िाज्यातील वर्ा २ च्या ज्या िसमनी वर्ा १ मध्ये रुपाांतरित 

किण्यासाठी मार्च्या सिकािने सनिाय घेतला होता.  ह ेसिकाि सत्तेवि आल्ह्यानांति 

त्याने मार्च्या सिकािच्या काळातील सवा सनिायाांना सथसर्ती सदली आह.े  १ मसहना, 

२ मसहने, ३ मसहने, ४ मसहने झाले.  त्यानांति सिकािच्या लक्षात आले की, ही सथसर्ती 

काही कामाची नाही. यामधनू ति आपल्ह्याला महसलू समळिाि आह,े आपल्ह्याला 

त्यातनू उत्पन्न समळिाि आह.े  म्हिनू ही सथसर्ती उठवायची.  पि यामध्ये ४ मसहने 

वाया र्ेले.  ३ वषाासाठी ती योिना होती.  सदनाांक ८ माचा २०२२ पयंत ती योिना 

होती.  आता त्या योिनेला  मदुतवाढ दणे्याची आवश्यकता आह.े  कािि सामान्य 

चाकिमान्याांनी सोसायटी बनवनू  ासनाच्या वर्ा २ च्या िसमनी घेतल्ह्या आहते.  

त्याांना पनुसवाकास किण्यासाठी सिकािकडे िेव्हा यावे लार्ेल तेव्हा सबल्ह्डि त्याांची 

सांमती घेऊन त्याांची र्ळचेपी कितील.   यामध्ये मोठ्या प्रमािात भ्रष्टाचाि होईल 

आसि सिकािला यामधनू उत्पन्न समळिाि नाही.  मार्ील २ वषे कोिोना काळात 

र्ेले.  म्हिनू महसलू मांत्री महोदयाांनी याबाबत उत्ति दतेाना सपष्टपिे साांसर्तले पासहिे 

की, वर्ा-२ च्या िसमनी वर्ा-१ मध्ये रुपाांतरित किण्यासाठी सांपलेली मदुत ही पढुील 

१ वषा वाढसवण्यात येत आह.े   ासनाने यासांबांधी िी िक्कम ठिसवली आह ेत्यामधनू 

त्याांच्या इमाितीचा पनुसवाकास होत असेल ति या योिनेला १ वषा मदुतवाढ दणे्याची 

आवश्यकता आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, मुांबई  हिामध्ये सवमानतळ प्रासधकििाच्या अनेक िार्ा 

आह.े  आपि एचडीआयएलच्या माध्यमातनू त्याांचा पनुसवाकास करुन त्याांचे पनुवासन  



23-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) LLL - 338 

PPD/AKN/MMP प्रथम श्री.चौधिी 19:30 

 

 

श्री. योर्े  सार्ि... 

किण्याची व्यवसथा केली.  मार्च्या सिकािच्या काळात सनिाय घतेला र्लेा की 

सवमानतळा प्रासधकििाच्या िार्ेविील लोकाांचे पनुवासन तेथेच केले िाईल.  या 

मदु्यावि सवा पक्षाचे एकमत होते.  यामध्ये कोिाचेही दमुत नव्हते म्हिनू आपि तो 

सनिाय केला होता.  बीपीटीच्या िार्ाांवि असलेल्ह्या झोपड्याांबाबत बीपीटी सवत: 

सनिाय किते.  ते सवत: प्लॅसनांर् ॲथॉरिटी आहते आसि म्हिनू त्याांना आपली र्िि 

नाही.  बीपीटी त्याांची व्यवसथा किते.  िेल्ह्वे ही मुांबई  हिात प्लॅसनांर् ॲथॉरिटी नाही.  

त्यामळेु सिकािने याची िबाबदािी घेण्याची आवश्यकता आह.े िेल्ह्वेच्या िार्ेवि िे 

लोक असतील त्याांचा पनुसवाकास झाला पासहिे.  आपि िेल्ह्वेला टीडीआि द्या.  

त्याबद्दल आम्हाला काही अडचि नाही.  त्याांना माकेटमध्ये सवकण्याची मभुा द्या.  

िेल्ह्वेला त्याचा मोबदला द्या आसि िेल्ह्वेच्या िार्ेविील झोपडपट्टीवाससयाांना 

प्रकल्ह्पग्रसत न मोिता त्याांना झोपडपट्टी सधुाि योिनेचे फायद ेसदले पासहिेत.  त्यामळेु 

िेल्ह्वेच्या िार्वेिील लोकाांना सधु्दा पनुवासन प्रकल्ह्पामध्ये समासवष्ट किण्याची 

आवश्यकता आह.े  िेल्ह्वे सवभार् िि आपल्ह्याला त्याबाबत काही मदत किीत नसेल 

आसि िेल्ह्वचेी त्या बाबतीत काही वेर्ळी धोििे असतील तिी दखेील आम्ही 

आपल्ह्याला िी मदत कििे  क्य असेल ती सवा मदत किण्यास आम्ही तयाि आहोत.  

पि त्या िेल्ह्वेच्या िसमनीविील लोकाांना वाली म्हिनू िाज्याचे  ासन नाही ति दसुिे 

कोि असेल ?  कािि त ेलोक महािाष्ट्रात १०, २०, २५, ५०, आसि ६० वषाापासनू 

िाहतात.  त्याांनी काय मासहती असेल की, ही िार्ा िेल्ह्वचेी आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, आपि त्याांना िे नकाडा सदले, आधािकाडा सदले, औषध े

सदले, आपल्ह्या रुग्िालयाांच्या ससुवधा सदल्ह्या, महापासलकेच्या  ाळाांमध्ये ते स कले 

आहते.  आता त्याांना असे साांर्िाि काय की आपि येथनू बाहिे िावे.  त्यामळेु 

त्याांच्या बाबतीत सवचाि किण्याची आवश्यकता आह.े 

 अध्यक्ष महोदय,  ेवटचा मदु्दा मी माांडतो.  मुांबई  हिामध्ये िेवढ्या प्लॅसनांर् 

ॲथॉरिटी आहते, मर् त्यामध्ये बीएमसी, म्हाडा, एमएमआिडीए, एसआिए, 

एअिपोटा ॲथॉरिटी, बीपीटी, एमआयडीसी आसि सीओडी, म्हििे सांिक्षि  



23-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) LLL - 339 

PPD/AKN/MMP प्रथम श्री.चौधिी 19:30 

 

 

श्री. योर्े  सार्ि... 

सवभार्ाच्या िसमनी असतील तो सवभार्, अ ा सवा ॲथॉरिटींचे एक सांकलन ससमती 

किा.  माननीय मखु्यमांत्रयाांना या ससमतीचे अध्यक्ष किा.  या प्लॅसनांर् ॲथॉरिटीचे िे 

प्रमखु असतील, मर् त्यामध्ये महापासलकेचे आयकु्त, एमएमआिडीएचे आयकु्त, 

एसआिएचे सीईओ या सवांना त्या ससमतीचे सदसय किा आसि मुांबईचे एकसत्रत 

सनयोिन किताना त्यावि या सवा प्लॅसनांर् ॲथॉरिटीची सहमती करुन मुांबई  हिाचा 

पढुील ५० वषााच्या सवकासाचे सनयोिन केले ति मुांबई वाच ू केल. अन्यथा ही मुांबई 

वाच ू किाि नाही. ही मुांबई बकाल केली आह.े   

  अध्यक्ष महोदय, या मुांबई  हिामध्ये िाहताना माझ्या परिवािाला ११० वष े

पिूा झाली आहते.  "I am first Maharastrian then Gujarati".  ही मुांबई माझी 

आई आह.े  "ये मुांबई मेिी मााँ ह.ै हम सभी को समलकि इस मुांबई को बचाना ह.ै"  

आपल्ह्या सवांना समळून मुांबईला वाचवायचे आह.े  त्यामळेु या मुांबईत िेवढ्या 

प्लॅसनांर् ॲथॉरिटी आहते त्याांच्या प्रमखुाांची माननीय मखु्यमांत्रयाांच्या अध्यक्षतेखाली 

एक ससमती सथापन किा.  मुांबईचे सवकासाचे सनयोिन असेल, एमएमआिडीएच े

प्रकल्ह्प असतील, एसआिएसांदभाातील समसया असतील, एअिपोटा ॲथॉरिटीच्या 

समसया असतील, बीपीटीच्या समसया असतील, म्हाडाच्या समसया असतील तेव्हा 

ह ेसवा समळून सनिाय कितील.  म्हिनू माननीय मखु्यमांत्री याांच्या नेततृ्त्वाखाली अ ी 

ससमती र्ठीत किा, एवढे बोलनू मी माझे बोलिे सांपसवतो.  धन्यवाद. 

----------- 
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 श्री असमन पटेल (मुांबादवेी) : अध्यक्ष महोदय, म.सव.स. सनयम २९३ अन्वये 

द्वािा सदन के सामने पे  सकए र्ए प्रसताव पि अपने सवचाि व्यक्त किने के सलए मैं 

खड़ा हुआ हूां. 

 अध्यक्ष महोदय, सन २००९ में िब हम िीत कि आए, उससे पहले 

महानर्िपासलका में सम्माननीय सदसय ॲङ आस ष  लेाि, सम्माननीय सदसय श्री 

योर्े  सार्ि िी या सम्माननीय सदसय ॲङ पिार् अलविी िी हो, सभी साथ में 

समलकि मुांबई के सवकास के बािे में महानर्िपासलका में औि उसके बाद इस सदन में 

हम लोर् मुांबई की बात िखते िह ेह.ै  

 अध्यक्ष महोदय, मुांबई में सिने का हि एक आदमी का सपना होता ह.ै आि 

आसाम में यसद सकसी को ऐसा लर्ता ह ैसक मझुे बड़ा बनना ह,ै तो उसके सामने पहला 

 हि मुांबई होता ह.ै सबहाि में यसद सकसी को लर्ता ह ैसक मझुे अपने परिवाि के सलए 

कुि किना ह,ै कुि पैसा कमाना ह,ै तो उसको मुांबई की याद आती ह.ै मुांबई एक ऐसी 

िर्ह ह ैिो मााँ ह,ै िो अपने बच्चे को कभी भखूा सोने नहीं दतेी ह.ै इस मुांबई में हम 

औि यहााँ बैठे सभी लोर्ों ने अपना पिूा िीवन दखेा ह.ै मुांबई ने हि एक को अपनाया 

ह.ै मुांबई में बहुत सािा सवकास हुआ ह.ै िब हम सन २००९ में िीत कि आए, तो तब 

यहााँ पि िो पिुानी इमाितों की बात थी, उसमें तीन कॅटेर्िी का सेस था. "ए, बी, औि 

सी"  कॅटेर्िी का सेस था. "ए" कॅटेर्िी की इमाितों का पनुसवाकास किेंर्े, तो सकतना 

प्रसत त समलेर्ा, "ब" को इतना प्रसत त औि "सी" को इतना प्रसत त समलेर्ा. िब 

सम्माननीय सदसय श्री पथृ्वीिाि चव्हाि िी मखु्यमांत्री थे, तो उन्होंने "ए,बी,औि सी" 

कॅटेर्िी को मिा कि सदया. क्योंसक उस चीि के सलए कई साल हो चकेु थे. पहले एक 

इमाित का पनुसवाकास किने का इन्सेसन्टव ५० प्रसत त था औि आि वह ७५ प्रसत त 

इन्सेसन्टव ह.ै दो से पाांच इमाित होती थी तो उसका इन्सेसन्टवव ६० प्रसत त था िो 

सक अब ८० प्रसत त ह.ै पाांच इमाित के ऊपि िो ७० प्रसत त था, उसके सलए ८५ 

प्रसत त इन्सेसन्टव ह.ै  
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श्री असमन पटेल..... 

 अध्यक्ष महोदय, मुांबई में िो सबसे बड़ा का काम हुआ ह ैवह यह ह ैसक पहले 

िब कोई इमाित रिपेअि होती थी, तो उसमें १२० फूट का घि म्हाडा बनाती थी. रिहबॅ 

में घि दनेा ह ैतो वह १२० फूट का होता था. १२० फूट का १८० फूट हो र्या. १८० 

फूट का २२५ फूट हो र्या. २२५ फूट का ३०० फूट हो र्या. आि ३५ प्रसत त 

फां सिबल लाने के बाद यसद एक इमाित का पनुसवाकास होता ह,ै तो उसको ४०५ फूट 

का घि समल िाता ह.ै १०० फूट के घि में िो लोर् िहते ह,ै उनको कम से कम ४०५ 

फूट के घि का आश्वासन सिकाि ने सदया ह,ै यह बहुत बड़ी बात ह.ै यह बहुत बड़ी 

उपलब्धी ह.ै यह लोर्ों के सलए िाहत की बात ह.ै अध्यक्ष महोदय, ३३(९) की सकीम 

में भी िब वह  रुु हुआ तो ५५ प्रसत त इन्सेसन्टव था, अब ९० प्रसत त इन्सेसन्टव 

ह.ै एक बहुत बड़ा सनिाय माननीय मांत्री डॉ. सितेंद्र आव्हाड िी के समय में हुआ. 

३३(७) की िो सकीम होती ह,ै दो सकीम क्लब किना ह,ै तो उसके बािे में आपने एक 

ऐसतहाससक सनिाय सलया. उससे बहुत फायदा होता ह.ै अब कहीं कहीं पि ३३(९) के 

अांतर्ात िो पनुसवाकास हो िहा ह,ै िो ६०-७० माले की इमाित ह,ै उसमें व्हिेी हाय 

डेन्सीटी हो िही ह.ै मेिी बात से सम्माननीय सदसय श्री मांर्लप्रभात लोढा िी सहमत 

होंर्े. इतनी बड़ी बड़ी इमाितों को मेन्टेन किने के सलए आर्े िाकि सोसायटी पि बहतु 

भाि आएर्ा. सिस तिह से ३३(७) की सकीम को आपने क्लब किने का सनिाय सलया 

ह,ै उसी तिह ३३(९) की सकीम को भी क्लब किने के सलए पिसम न दनेी चासहए. 

उसके ऊपि िो बांधन िखना ह ैवह बांधन आप िसखए. लेसकन ३३(९) की भी दो सकीम 

को यसद क्लब किना चाहते ह,ै तो उसके सलए भी क्लब किने की पिसम न होनी 

चासहए. ३३(७) में "ए" कॅटेर्िी की िो सेस की इमाित थी, उसको कोऑपिेटीव 

हाऊससांर् सोसायटी में कन्व्हटा किने का ऑप् न सदया र्या था. वहाां पि िो लोर् िहत े

थे, उन्होंने ३३(७) में "ए" कॅटेर्िी की िो सेस इमाित थी, उसको उन्होंने कोऑपिेटीव 

हाऊससांर् सोसायटी में कन्व्हटा कि सदया. कन्व्हटा किने के बाद बाद आि उसको २.५ 

एफएसआई समल िहा ह.ै मेिी आपसे सवनती ह ैसक कोऑपिेटीव हाऊससांर् सोसायटी 

की िो पहले सेस इमािते थी, आप नॉमाल ससथसत में ३ एफएसआई पनुसवाकास में दतेे 

ह,ै तो उसमें भी ३ एफएसआई समलना चासहए, िो सक सेस इमाितों को समल िहा ह.ै  



23-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) MMM - 342 

MOK/AKN/MMP प्रथम श्री.धमुाळे 19:40 

 

 

श्री असमन पटेल.... 

पहले िो कोऑपिेटीव सोसायटी की इमाित थी, अब नॉन सेस किके कोऑपिेटीव 

हाऊससांर् सोसायटी बनी ह,ै उनको ३३(७) के अांतर्ात सिस तिह से ३ एफएसआई 

की मयाादा ह,ै उसी तिह उन इमाितों के सलए ३ एफएसआई की मयाादा होनी चासहए.  

 अध्यक्ष महोदय, िब हम पनुसवाकास की बात किते ह,ै तो िो रिहबॅ ह,ै िो 

िेससडेंस उसको िेससडेंस औि कमस ायल वाले को कमस ायल के सहसाब से समलना 

चासहए. लेसकन िो इन्सेसन्टव्ह ह,ै उस पि आपने िोक लर्ाकि िखी ह.ै उसको इतना 

प्रसत त ही कमस ायल बना सकते ह.ै िैसे सक ३३(७) में २० प्रसत त का कॅप ह ैऔि 

३३(९) में ३०-५० प्रसत त का कॅप ह.ै यसद ३३(७) में भी कोई रिहबॅ किता ह,ै 

कमस ायल एरिया ह,ै तो उसके सलए भी सिस तिह से ३३(९) में ५० प्रसत त का कॅप 

ह,ै उसी तिह ३३(७) में भी कमस ायल के सलए ५० प्रसत त का कॅप होना चासहए. 

ऐसा मेिा सनवेदन ह.ै आपको ये काम इस तिह से किना चासहए. 

 अध्यक्ष महोदय, ये कुि प्रपोिल ह ैिो चेंिेंस के सलए मैंने मांत्री महोदय के 

सामने िख ेह.ै मांत्री महोदय ने सपिले सदनों में बहतु ही ऐसतहाससक सनिाय सलए ह.ै मझु े

उम्मीद ह ैसक ये सनिाय भी मांत्री महोदय िरुि लेंर्े. मझुसे पहले सम्माननीय सदसय श्री 

ससुनल प्रभ ूऔि सम्मानीय सदसय श्री योर्े  सार्ि िी ने अलर् अलर् मदु्द ेपि सवसताि 

से बात की ह.ै सव ेषकि िो पिुानी इमािते ह,ै इस पि कई बाि चचाा हो चकुी ह.ै  

सपिले १२ सालों से इस पि चचाा हो िही ह.ै मैं यह कहना चाहता हूां सक मुांबई में कुि 

इमािते अच्िी खासी तादाद में रिडेव्हपमेंट हुई ह.ै मर्ि िो १६ हिाि या १९ हिाि 

पिुानी इमाितों की बात होती ह,ै सिसमें सेस इमािते ह,ै नॉन सेस इमािते ह.ै बीएमसी, 

सटेट या म्हाडा की प्रॉपटी ह.ै पीएमिीपी की इमािते ह,ै म्हाडा की रिपेअि की, 

कन्सरक् न्स की इमािते ह.ै ये िो इमािते ह,ै इसका पनुसवाकास होना बहतु िरुिी ह.ै 

हम यह बात किते ह ैसक मुांबई में ६०-७० प्रसत त सलम ह.ै मर्ि बाकी की मुांबई का 

िो सबसे बड़ा सहससा ह,ै िो मुांबईकि का सहससा ह,ै सिन्होंने मुांबई को बनाया, मुांबई 

को सांवािा, िो मुांबई के लोर् ह,ै सर्िर्ाव, भलेुश्वि, डोंर्िी, नार्पाड़ा, मदनपिुा या  

स वडी में िहने वाले लोर् हो, इन्होंने मुांबई को बनाया. इन्होंने अपनी िोटी िोटी 
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 खोली लेकि मुांबई में १००-२०० साल से िहते ह,ै िैसे सक सम्माननीय सदसय श्री 

योर्े  सार्ि िी ने बताया सक हम ११० साल मालाड में उस इमाित में िहते थे, 

इससलए मुांबई के िो लोर् ह,ै उनके सलए म्हाडा िो काम किती ह,ै उसको औि र्सत 

दनेे की िरुित ह.ै मेिी आपसे कोई स कायत नहीं ह.ै मर्ि सडपाटामेंट से िरुि स कायत 

ह.ै मैं इस बात को िानता हूां की माननीय मांत्री महोदय नीचे से लेकि ऊपि तक का 

सडपाटामेंट नहीं चला सकता. मर्ि समसनसटि, िो वॉच डॉर् होता ह,ै वह उसको बिाबि 

दखेकि, उसको चेंि कि सकता ह.ै  

 अध्यक्ष महोदय, िैसे सक म्हाडा में कोई रिडेव्हलपमेंट होता ह,ै तो  उसमें 

एनओसी ली िाती ह.ै एक आदमी अपना घि उस एनओसी को दखेकि खाली किता 

ह.ै म्हाडा ने इसको एनओसी दी ह,ै ये डेव्हलपि ह,ै ये इमाित बनाएर्ा. उसके बाद 

म्हाडा उसमें से म्हाडा हट िाती ह.ै सवधायकों की एक ससमसत बनी थी. उसमें हमने 

सिे न सदया था. सम्माननीय प्रेससडेंट साहब का नोट आना बाकी ह,ै वह आने के 

बाद काननू बन िाएर्ा. लेसकन िब वह काम होता नहीं ह,ै तब तक म्हाडा की 

सिम्मेदािी उन पिुानी इमाितों में िहने वाले टेनन्ट के सलए होनी चासहए. बे क वे लोर् 

डेव्हलपि को अपनी सहमसत दतेे ह.ै मर्ि म्हाडा ने उनको एनओसी दनेे के बाद उनको 

ऐसा लर्ता ह ैसक म्हाडा ने इस प्रोिेक्ट को, इस डेव्हलपि को बिाबि समझ सलया ह,ै 

इससलए वह दतेे ह.ै पनुसवाकास का िो भी प्रोिेक्ट, सव ेषकि ३३(७) औि ३३(९) 

के अांतर्ात होता ह,ै उसमें म्हाडा की सिम्मेदािी घि की चाबी समलने तक िहनी चासहए. 

इस तिह का काननू होना बहुत िरुिी ह.ै  

 अध्यक्ष महोदय, हमने रान्झीट कॅम्प की बात की थी. आपने कहा था सक बहुत 

सािे रान्झीट कॅम्प बनने वाले ह.ै आपसे पहले भी िो र्हृसनमााि मांत्री िह ेह,ै  उन्होंने 

भी यह कहा ह ैसक रान्झीट कॅम्प बनने वाले ह.ै लेसकन वह बने नहीं ह.ै मेिी बाि बाि 

सवनती ह.ै मेिा एक काम था तो मैंने सम्माननीय सदसय ॲङ आस ष  ेलाि िी स े

कहा था, तो उन्होंने सदल्ह्ली को फोन सकया, एक घांटे में मेिा काम हो र्या. इसी तिह 

कोसवड के समय में मझुे एक काम था तो उसके सलए मैंने सम्माननीय सदसय ॲङ  
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आस ष  ेलाि िी से कहा सक आप सम्माननीय मखु्यमांत्री ही से बात कीसिए, तो 

उन्होंने बात की औि मेिा काम हो र्या. सवपक्ष के नेता सम्मानननीय श्री दवेेंद्र 

फडिवीस िी से बात किेंर्े तो वह अपना काम पाांच समनट में किके देंर्े.  

 अध्यक्ष महोदय, मुांबई में, मुांबई  हि औि मुांबई उपनर्ि के रान्झीट कॅम्प के 

मसले को हल किना ह,ै तो बीपीटी की िर्ह पि रान्झीट कॅम्प बनाने के अलावा कोई 

िासता नहीं ह.ै कम से कम ५० हिाि रान्झीट कॅम्प मुांबई  हि औि मुांबई उपनर्ि के 

सलए बहुत िरुिी ह.ै िब तक ये नहीं बनेंर्े, पिुानी इमाितों औि पिुानी चॉल के बािे में 

हम यहााँ पि सचल्ह्लाते िहेंर्े, १२ साल से सचल्ह्लाते िह,े दस साल औि सचल्ह्लायेंर्े, 

मर्ि िब तक रान्झीट कॅम्प नहीं बनेंर्े, इसके सलए िब तक व्यवसथा नहीं किके देंर्े, 

तब तक इन पिुानी इमाितों का पनुसवाकास ना आप कि सके ह,ै ना हम कि सकते ह ै

औि ना ही सम्माननीय मांत्री ॲङ सितेंद्र आव्हाड िी कि सकते ह.ै इससलए यह बहुत 

महत्व का मदु्दा ह.ै  

 अध्यक्ष महोदय, िब हम पिुानी इमाितों की बात किते ह ैऔि िब पीएमिीपी 

इमाितों की बात आती ह,ै तो उस समय के प्रधान मांत्री सम्माननीय श्री िािीव र्ाांधी 

िी ने १०० किोड़ रुपये इन इमाितों को बनाने के सलए सदया था. मर्ि उस समय सनयम 

यह था सक १६०-१८० फूट के घि बनेंर्े. उमिखाड़ी का सहससा मेिे मतदाि के्षत्र में 

आता ह.ै वहाां पि एक हिाि घि ह.ै वे सभी घि मेिे मिाठी भाइयों के ह.ै िोटे िोटे घिों 

में, १८० फूट के घिों में वे िहते ह.ै उनको खलेने के सलए न कोई पाका  ह ैऔि ना ही 

र्ाड़ी पाका  किने के सलए िासते पि िर्ह ह.ै उन इमाितों का पनुसवाकास का प्रोिेक्ट 

काफी समय से रुका हआु ह.ै माननीय श्री र्ौतम चॅटिी िब म्हाडा के व्ही.पी. थे, तब 

एक प्रपोिल हुआ था सक उस प्रोिेक्ट को बनाना ह.ै उसमें कई समसयाएां ह,ै उसको 

हल किते किते, आि हम यहााँ तक पहुांचे ह.ै आि म्हाडा ने एक प्रोिेक्ट तैयाि सकया 

ह.ै मैं आपको ये प्रोिेक्ट दनेा चाहता हूां. ये प्रोिेक्ट आपके पास अभी आया नहीं 

होर्ा. ये पहली सटेि पि ह.ै मैं इस प्रोिेक्ट से सहमत नहीं हूां. लेसकन ये प्रोिेक्ट आर्े 

बढ़ा सकते ह.ै मैंने इस प्रोिेक्ट को पढ़ने पि दखेा ह ैसक टेनेन्ट को केवल ४०५ फूट  
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का घि सदया िाता ह.ै सिस तिह से बीडीडी चॉल में घि सदए र्ए थे. उसी तिह स े

पीएमिीपी में भी लोर्ों को घि दनेे चासहए. उसके मासलक आप ह,ै म्हाडा उसका 

मासलक ह.ै वे घि ओनिस प के नहीं ह.ै वह टेनेन्टेड प्रॉपटी ह.ै वे लोर् वहाां िहते ह,ै 

आप उनसे भाड़ा िमा किते हो. उमिखाड़ी का पायलट प्रोिेक्ट का यह िो प्रपोिल 

ह,ै वह मैं सम्माननीय अध्यक्ष िी के माध्यम से सम्माननीय मांत्री िी को दनेा चाहता 

हूां. इसको म्हाडा ने उमिखाड़ी में बनाया ह.ै उमिखाड़ी में  पीएमिीपी का एक पायलट 

प्रोिेक्ट किते ह,ै पिूी मुांबई में इसकी ज्यादा इमािते नहीं ह.ै पीएमिीपी की केवल ६६ 

इमािते ह.ै  इसकी २२ इमािते मेिे मतदाि क्षेत्र में आती ह ैऔि बाकी ४४ इमािते बची 

ह.ै यह प्रोिेक्ट हो सकता ह.ै हमािे मिाठी भाइयों के सलए यह बहुत बड़ी उपलब्धी हो 

सकती ह.ै वहाां पि िो हमािे मिाठी भाई िहत ेह,ै उनको एक बहुत बड़ा सदलासा 

समलेर्ा. वे १२०-१८० फूट के घि में िहते ह.ै  उनको ५५० फूट का घि समलेर्ा, तो 

उनकी भी क्वॉसलटी ऑफ लाईफ में इम्प्र ूहोर्ा.  

 अध्यक्ष महोदय, दसूिा एक प्रोिेक्ट ह.ै माननीय मांत्री महोदय ने यह सनिाय 

सलया ह ैसक कामाठीपिुा का पनुसवाकास किना ह,ै उसके बािे में २-३ सप्ताह में कॅसबनेट 

नोट के साथ तैयाि हो िाएर्ा. कामाठीपिुा के पनुसवाकास के बािे में मैं यह कहना 

चाहता हूां सक सन २००९ में, िब मैं सवधायक नहीं बना था, उसके पहले का यह 

प्रोिेक्ट ह.ै सन २००७ से हम इस प्रोिेक्ट पि काम कि िह ेथे. सम्माननीय श्री ससचन 

असहि िी उस समय रिपेअि औि रिकन्सरक् न बोडा के चेअिमन थे, तो वे वहाां पि 

आए थे. वह प्रोिेक् ट सकसी न सकसी कािि से नहीं हो पा िहा था. आि कामाठीपिुा 

का हि एक व्यसक्त, हि एक लाँड लॉडा इस बात के सलए तैयाि हो र्या ह ैसक पनुसवाकास 

किना चासहए.  

       .....यानांति श्रीमती किांदीकि 
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अध्यक्ष महोदय, एबीएन ग्रपू ह,ै दवेले िदसा ह,ै एसबीपी आसका टेक्ट ह.ै इन्होंने 

समलकि एक प्रोिेक्ट तैयाि सकया, सिसमें टेनेन्ट को ५०८ चौ.फूट का घि होर्ा. मुांबई 

में अर्ि साईि में सबसे िोटा घि कहीं पि ह,ै आपको सनुकि हिैानी होर्ी, सितने फूट 

का लोर्ों का बाथरुम होता ह,ै उससे िोटा उन लोर्ों का िहने के सलए घि ह.ै ६०-

७० फूट का घि ह.ै वहाां वह अपने परिवाि के साथ िहता ह.ै ४०-५० चौ.मी.  वाले 

लाँड लॉडा ह.ै ये प्रपोिल तैयाि सकया ह.ै इसमें लाँड लॉडा को पि ५० चौ.मी. का एक 

फ्लैट, १०० चौ.मी.होर्ा तो दो फ्लैट औि टेनेन्ट के सलए ५०८ फूट का ह.ै ये प्रोिेक्ट 

तैयाि ह.ै आपने इस प्रोिेक्ट पि अमल किना चासहए. ये मैं सम्माननीय अध्यक्ष िी के 

पास दतेा हूां. िैसा सक आपने कहा ह ै सक आने वाले १-२ कॅसबनेट में इस बािे में 

कॅसबनेट बनाकि इसका काम  रुु किेंर्े.  

अध्यक्ष महोदय, माननीय मांत्री महोदय, आप दसेखए सक लोर्ों को म्हाडा पि 

सकतना भिोसा ह.ै कामाठीपिुा में िहने वाले लोर्ों का कहना ह ैसक यसद म्हाडा नोडल 

एिेन्सी होर्ी, तो ही ही इस प्रोिेक्ट को रिडेव्हलपमेंट किेंर्े. उन लोर्ों का आप पि 

औि इस सिकाि पि भिोसा ह.ै कोिोना के पहले, सदनाांक १७ फिविी, २०२० को आप 

आए थे. र्हृसनमााि सवभार् के ससचव श्री सांिय कुमाि िी थे. व्ही.पी. श्री म्हसैकि िी 

थे. रिपेअि औि रिकन्सरक् न बोडा के चेअिमन थे, आपने पिूा एरिया घमूा. दो घांटे 

आप उस एरिया में घमूे. आप हि एक परिवाि से समले ह.ै उसके बाद आपने सनिाय 

सलया था सक म्हाडा के माध्यम से इस कामाठीपिुा का पनुसवाकास करुां र्ा. उसके बाद 

कोिोना आया. इसमें हम डेढ़ साल तक कुि काम नहीं कि पाये. लेसकन अब पिूी 

उम्मीद ह ैसक आप उस प्रोिेक्ट को किेंर्े, लोर्ों ने आप पि सवश्वास सकया ह.ै उनके 

सवश्वास को आप पिूा किेंर्े, इसका हमें आप पि पिूा भिोसा ह.ै  

अध्यक्ष महोदय, म्हाडा की िो इमािते ह,ै िो म्हाडा ने रिकन्सरक्ट की ह,ै िो 

१८०-२०० फूट बनी थी, आि उन इमाितों की हालत बहुत खिाब ह.ै उसका भी 

पनुसवाकास किना बहुत िरुिी ह.ै सम्माननीय मांत्री महोदय ने एक धोििात्मक सनिाय 

लेना चासहए. म्हाडा की िो इमाित ३० साल से ज्यादा पिुानी हो र्ई ह,ै िो रिकन्सरक्ट  
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वाली इमाित ह,ै उसका भी पनुसवाकास किना चासहए, तासक उनको भी बडे़ घि समल 

सके, उन इमाितों की लाईफ सधुि सके. हि तालकुा सति पि म्हाडा के कायाालय होने 

चासहए. पिेू महािाष्ट्र में म्हाडा की िो िमीन ह,ै उसकी एक सलसट बनाकि, वहाां पि 

म्हाडा कॉलोनी बनानी चासहए, क्योंसक आि हाऊससांर् की बहुत िरुित ह.ै पिेू 

महािाष्ट्र में म्हाडा की िो िमीन ह,ै वहाां पि म्हाडा कॉलोनी बनानी चासहए. 

अध्यक्ष महोदय, मुांबई में एक बहुत बड़ी समसया ह.ै पिूी दसुनया से, पिेू भाित 

से कॅन्सि के पे न्ट्स मुांबई में आते ह.ै टाटा हॉससपटल के सामने एक र्ली ह,ै उसको 

सौिव इसटेट कहा िाता ह.ै वहाां पि लोर् िहते ह.ै लोर् वहाां पि सकस हालत में िहत े

ह,ै इस बािे में हम सोचत ेह ैतो बहुत डि लर्ता ह.ै मेिी मांत्री महोदय से सवनती ह ैसक 

यहााँ पि िो कॅन्सि पे न्ट्स औि उनके रिश्तेदाि आते ह,ै तो उनके िहने के सलए कोई 

व्यवसथा किनी चासहए. म्हाडा की िमीन पि म्हाडा को एक कॉलोनी, सांक्रमि 

स बीि, इमाित बनानी चासहए. टाटा मेमोरियल या दसूिे सिन चॅरिटेबल हॉससपटल में 

लोर् इलाि के सलए आते ह,ै िब तक वे वहाां पि इलाि किते ह,ै तो वे लोर् वहाां पि 

िह सकते ह.ै इस तिह की कोई ससुवधा म्हाडा के माध्यम से उपलब्ध किानी चासहए. 

अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपिूा चीि आि के दौि में सदखायी द ेिही ह ैऔि 

वह ह ैओल्ह्ड एि होम. िो सीसनयि ससटीिन ह,ै सिनके बच्चे सकसी विह से अपने 

मााँ-बाप को नहीं िखते ह ैया सिनको बच्चे नहीं है, उनके सिए ओल्ह्ड एि होम नहीं 

ह.ै इससलए म्हाडा ने मुांबई औि मुांबई के आसपास, थाना, पनवेल में ओल्ह्ड एि होम 

म्हाडा की िर्ह पि बनाए िाने चासहए. ये महत्वपिूा प्रसताव ह.ै  

अध्यक्ष महोदय, आपने काम किने वाली मसहलाओ ां के सलए वसकंर् वमून 

होसटेल बनाने की बात की थी. मझुे इसकी िानकािी नहीं ह ैसक यह प्रोिेक्ट सकतना 

आर्े बढ़ा ह.ै म्हाडा ने मुांबई में वसकंर् वमून के सलए एक होसटेल बनाना चासहए. इस 

बािे में  ायद आपने घोषिा की थी, तो इस बािे में िानकािी पाना चाहता हूां सक 

वसकंर् वमून होसटेल के बािे में आर्े क्या हुआ ह?ै इसकी िानकािी दी िानी चासहए.  
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कई लड़के औि लड़सकयाां मुांबई में पढ़ने के सलए आती ह,ै तो इन लड़के औि लड़सकयों 

के सलए म्हाडा ने होसटेल बनाना चासहए.  

अध्यक्ष महोदय,  मेिी िानकािी के अनसुाि पसिम उपनर्ि में म्हाडा की एक 

िमीन ह ैसिस पि हॉससपटल का आिक्षि ह.ै  वहाां पि म्हाडा ने एक सपुि सपेस यासलटी 

हॉससपटल बनाना चासहए. िहाां कहीं भी म्हाडा के पास हॉससपटल के सलए िमीन ह,ै 

वहाां पि उन्होंने हॉससपटल बनाना चासहए.  

अध्यक्ष महोदय, कई सम्माननीय सदसयों ने एसआिए की ॲमनेसटी सकीम के 

बािे में बात की ह.ै इस वक्त ऐसा दौि चल िहा ह ैसक एसआिए की कई योिनाएां िखड़ी 

हुई ह,ै कई योिनाएां बांद ह.ै उन योिनाओ ां को  रुु किने के सलए आप एक ॲमनेसटी 

सकीम लाईए, सिसमें सबल्ह्डि सकसी कािि से, कोई सबल्ह्डि ह ैया नहीं ह,ै कई सबल्ह्डि 

प्रॉब्लम में ह,ै कोई िेल में ह,ै कोई मुांबई से बाहि ह,ै तो िो प्रोिेक्ट सकसी कािि से 

रुक र्या ह,ै उस प्रोिेक्ट को  रुु किना चासहए.  िो झोपड़ीधािक ह,ै सलम में िहने 

वाले लोर् ह,ै सिनके सलम टूट र्ए ह ैया कोई रान्झीट में िहने वाले ह,ै उन सिकाि ने 

सदलासा दनेा चासहए, उस प्रोिेक्ट को  रुु किना चासहए. वह सकस तिह से  रुु किना 

चासहए इस बािे में आपको सडसाईड किना ह ैऔि इन लोर्ों को घि समलना चासहए.  

 अध्यक्ष महोदय, मझुसे पहले कई सम्माननीय सदसयों ने अपनी बात कही ह.ै 

िो कॉसम्पटांट ऑथॉरिटी ह,ै ९० सदन में उसकी पात्रता तय किना ह.ै  कई सम्माननीय 

सदसयों ने बताया ह ैसक एसआिए की योिना मुांबई औि थाना के अलावा महािाष्ट्र 

की औि भी िर्ह पि इम्प्लीमेंट किनी चासहए. इस पि आपने ध्यान दनेा चासहए. 

 अध्यक्ष महोदय, मुांबई के बािे में औि भी कुि दसूिे मदु्द ेह.ै ये माननीय मांत्री 

महोदय से सांबांसधत नहीं ह.ै लेसकन माननीय मांत्री महोदय ने आश्वासन सदया ह ैसक व े

औि भी सवभार् के मांत्री महोदय से बात किेंर्े. मुांबई में एक हाँकॉक सिि ह ैिो कई 

साल पहले टूट र्या ह ैया तोड़ सदया र्या ह.ै वह सिि सकसी कािि से बन नहीं पा 

िहा ह.ै आधा सिि बन र्या ह ैऔि आधा बनना बाकी ह.ै मेिी सवनती ह ैसक हाँकॉक  
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सिि के सलए नर्ि सवकास सवभार् के माननीय मांत्री िी ने खदु के चेम्बि में एक बैठक 

बलुानी चासहए औि हाँकॉक सिल िल्ह्द से िल्ह्द लोर्ों के इसतेमाल में कैसे आएर्ा, 

कहाां अड़चने ह,ै कहाां बॉटलनेक ह,ै कौनसी समसया आती ह,ै उसको कैसे दिू किना 

ह,ै दोनों िासतों को, माझर्ाव औि निूबार् को कैसे िोड़ना चासहए, इस बात को ध्यान 

में िखते हुए नर्ि सवकास सवभार् के माननीय मांत्री िी ने हाँकॉक सिि के सलए तिुांत 

एक बैठक बलुाकि उस समसया को हल किना चासहए. 

 अध्यक्ष महोदय, िे.िे. हॉससपटल का एक बहुत बड़ा मदु्दा ह.ै यहाां पि दो बड़ी 

समसया ह.ै िे.िे. हॉससपटल में दवाइयाां सबल्ह्कुल नहीं ह.ै हाफसकन दवा खिीद नहीं पा 

िहा ह.ै बॅण्डेि, ग्लोव्हि, पॅिाससटामोल िैसी िोटी िोटी चीिें िे.िे. हॉससपटल में 

उपलब्ध नहीं ह.ैमेिी सिकाि औि सांबांसधत माननीय मांत्री िी से सवनती ह ै सक 

िे.िे.हॉससपटल या दसूिे िो सिकािी हॉससप्टल्ह्स ह,ै उनको मेसडसीन खिीदने सदया 

िाए, तासक लोर्ों का इलाि हो सके. क्योंसक मुांबई के िो हॉससपटल ह,ै इनमें केवल 

मुांबई के लोर्ों का इलाि नहीं होता ह.ै यहाां पि लातिू, नाांदडे, बािामती, अमिावती 

औि अन्य िर्हों से लोर् आते ह.ै ये १३०० बेड्स का हॉससपटल ह ैऔि वहाां पि 

२००० लोर् िहते ह.ै आि सबुह एक सज्िन मझुसे समला, मैं उसको िानता नहीं हूां. 

उसने कहा सक साहब, आि मुांबई के सवषय पि चचाा ह,ै आप इस बात को िसखए सक 

िे.िे. हॉससपटल का दोनों कॅथ लैब बांद ह,ै दोनों म ीन खिाब ह,ै वहाां पि कोई इलाि 

नहीं हो िहा ह.ै इससलए सांबांसधत माननीय मांत्री महोदय ने िे.िे.हॉससपटल के बािे में 

एक बैठक बलुानी चासहए औि इन समसयाओ ां को हल किना चासहए.  

 अध्यक्ष  महोदय, एमएसआिडीसी ने एक फ्लाईओव्हि मेिे मतदाि क्षते्र में 

बनाया ह.ै ये भायखला से  रुु होकि मुांबादवेी होते हुए कुलाबा तक िाता ह.ै  मखदमू 

 ाह मासहमी फ्लाईओव्हि ह.ै इस फ्लाईओव्हि की अवसथा आि बहतु खिाब ह.ै 

वहाां पि उसका डे्रनेि टूटा ह,ै लाईट नहीं ह.ै इससलए एमएसआिडीसी ने उस 

फ्लाईओव्हि की मिम्मत तिुांत किनी चासहए. उसका ब्यटुीसफके न किना चासहए. 

वहाां पि लाईट लर्ाना चासहए, डे्रनेि का काम किना चासहए.   
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श्री असमन पटेल.... 

अध्यक्ष महोदय, दो सदन पहले मैंने एक मदु्दा िखा था औि सम्माननीय मांत्री श्री 

एकनाथ स ांद ेिी ने बहतु ही सकािात्म्क िवाब सदया था. यहााँ पि कई बाते हुई ह.ै 

सिन इमाितों को ओ.सी. नहीं समली ह,ै उसके बािे में सनिाय लेना ह.ै कुि सम्माननीय 

सदसयों ने बताया ह ैसक िो सलम होता ह,ै ग्राऊां ड फ्लोि होता ह,ै पहला, दसूिा औि 

तीसिा फ्लोि होता ह,ै उसके बाद टेिेस होता ह.ै उसी तिह आिकल एक नया दौि 

चला ह,ै खासकि मुांबई के आई लाँड ससटी में, "बी, सी, डी, ई" वॉडा में इल्ह्लीर्ल 

कन्सरक् न बहुत िोिों पि चल िहा ह.ै सिस इमाित को एक माले की पिसम न होती 

ह,ै वहाां १० माले की इमाित सबना पिसम न से बन िही ह.ै मैंने कल यह मदु्दा उठाया 

था, तो सम्माननीय मांत्री श्री एकनाथ स ांद ेिी ने कहा था सक हम उस पि कािावाई 

किेंर्े. इसमें दो मदु्द ेह.ै एक मदु्दा यमुॅसनटरियन ग्राऊां ड का ह.ै इमाित बन िाती ह,ै वह 

सबक िाती ह.ै र्िीब परिवाि के घि ससता घि समलता ह.ै उस घि को खिीद सलया 

िाता ह.ै अपनी पत्नी के िेवि बेच दतेे ह,ै बेटी की  ादी के िेवन बेच दतेे ह,ै किाा 

लेकि आते ह ैऔि वह िोटासा घि खिीद लेते ह.ै घि खिीदनेे के बाद घि बनाने वाला 

सटॅम्प ड्यटुी भी भि दतेा ह,ै ॲग्रीमेंट भी कि दतेा ह,ै िसिसटडा भी हो िाता ह ैऔि 

एक साल के बाद उसको नोटीस आती ह ैसक इमाित इल्ह्लीर्ल ह,ै इमाित को तोड़ना 

पडे़र्ा. वे बेचािे लोर् कोटा में िाते ह.ै कोटा कहता ह ैसक इमाित तोड़ना पडे़र्ा. सपु्रीम 

कोटा में िाते ह,ै तो वे भी कहते ह ैसक इमाित तोड़नी पडे़र्ी. सिस व्यसक्त को नॉलेि 

नहीं ह,ै उसने भाित सिकाि का एक सटॅम्प पेपि दखेा, ॲग्रीमेंट दखेा, उस पि साईन 

सकया, उसने िसिसटडा सकया. वह सोचता ह ैसक मेिा ये घि सलर्ल ह.ै  दो साल के बाद 

उसको पता चलता ह ैसक उसका घि इल्ह्लीर्ल ह.ै इस तिह से िो इमािते बनी ह,ै िैसे 

फां सिबल का सप्रसमयम ह ै या औि कोई सप्रसमयम लेकि उन इमाितों को, िो भी 

इल्ह्लीर्ल इमाित बनी ह,ै उसको सलर्लाईि किना चासहए औि आि के बाद कोई 

इल्ह्लीर्ल इमाित नहीं बननी चासहए, उसके सलए एक काननू बनाना चासहए. म्हाडा 

कहती ह ैसक इसको बीएमसी ने बना सदया, बीएमसी कहती ह ैसक इसमें पसुलस का 

सहयोर् नहीं िहा. एक िर्ह पि, िहाां म्हाडा या पसुलस का कायाालय ह,ै उसके सलए 

एक पसुलस असधकािी, म्हाडा का एक असधकािी औि बीएमसी का एक असधकािी,  
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श्री असमन पटेल.... 

इन तीन लोर्ों की एक कसमटी हि वॉडा में होनी चासहए. यसद कोई इल्ह्लीर्ल का काम 

होर्ा तो ये तीनों कोऑडीनेट किके उसको सडमॉसल  किेंर्े. तभी ये काम होर्ा. विना 

आप औि हम यहााँ बैठकि सकतने भी काननू बना लेंर्े, हमािे काननू नीचे इम्प्लीमेंट 

नहीं होंर्े औि इल्ह्लीर्ल का काम चलते िहरे्ा. सिस सदन भकूां प का मामलुीसा भी 

झटका लर्ा, तो इन इमाितों में हिािों लोर् मि िाएांर्े. इससलए इस बात को हमें ध्यान 

में िखना चासहए. हमें इल्ह्लीर्ल बाांधकाम पि िोक लर्ानी चासहए. 

अध्यक्ष महोदय, बीडीडी चॉल का पनुसवाकास औि धािावी का पनुसवाकास 

किना, ये दो बहुत बडे़ मदु्द ेह,ै आप पि बहुत बड़ी िबाबदािी ह.ै मझु ेपता ह ै सक 

बीडीडी चॉल का काम चल िहा ह,ै लेसकन धािावी  का भी पनुसवाकास होना चासहए.  

इस ओि आपने ध्यान दनेा चासहए.  

 अध्यक्ष महोदय, मैं िानता हूां सक बीपीटी हमािे अांडि में नहीं आता ह.ै 

लेसकन इस बािे में कें द्र सिकाि से बात किनी चासहए. वॉटि रन्ट का िो काम था वह 

रुक र्या ह.ै वहाां काम चाल ूनहीं ह.ै प्रोिेक्ट रुका हुआ ह.ै वह बीपीटी की िर्ह ह.ै 

लेसकन उसका फायदा मुांबई के लोर्ों को समलना चासहए. बीपीटी की िर्ह पि सवकास 

होना चासहए. इसटना वॉटि रन्ट की िो बात होती ह,ै वह होना चासहए औि बीपीटी 

का काम होना चासह, ऐसी मेिी आपसे सवनती ह.ै  कुि मदु्दों पि मैं सफि कभी बात 

करुां र्ा. िो िो मदु्द ेमैंने आपके सामने िख ेह,ै आप पि औि सिकाि पि मुांबई के लोर्ों 

का भिोसा ह.ै आ ा ह ैसक आप इन चीिों को अमल में लाएांर्े, लोर्ों को उसका 

फायदा होर्ा. इसी बात के साथ मैं अपना भाषि पिूा किता हूां, धन्यवाद. िय सहांद, 

िय महािाष्ट्र. 

    ---- 

     ......यानांति श्रीमती सर्िप 
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( अध्यक्षस्थानी माननीय उपाध्यक्ष ) 

 ॲड.पिार् अळविी (सवलेपाले) : अध्यक्ष महोदय, सत्ताधािी पक्षाच्या 

म.सव.स. सनयम २९३ अन्वयेच्या प्रसतावावि बोलण्याकरिता मी उभा आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, मला मी सभार्हृात बोलत आह ेअसे वाटतच नाही. मांत्री 

महोदयाांच्या केसबनमध्ये बसनू बोलत आह,े असे वाटत आह.े केवळ ८ ते १० 

सन्माननीय सदसय सभार्हृात उपससथत आहते.  या प्रसतावात असत य महत्वाचे अस े

सवा सवषय आहते. माननीय र्हृसनमााि मांत्री तसेच माननीय नर्िसवकास मांत्री 

सभार्हृात उपससथत आहते. 

 अध्यक्ष महोदय, मोठ्या अपेके्षने मुांबईकि नेहमी असधवे नाकडे पाहत 

असतात. आिचा म.सव.स. सनयम २९३ अन्वयेचा प्रसताव आपि पासहला ति, 

िवळिवळ हचे सवषय दिवेळेस मुांबईचे लोकप्रसतसनधी माांडत असतात. वषाानवुष े

त्याांचे र्ाांभीया आिखी आिखी वाढत िाते. िेवढे काम करु त्याच्या सकत्येक पटीने 

समसया वाढत िाते, अ ा पध्दतीचा सव ेष करुन हा र्हृसनमाािाचा सवषय आह.े 

  अध्यक्ष महोदय, प्रसतावामध्ये िनु्या, सव ेष करुन ज्या इमाितींना ५० 

वषांपेक्षा असधक काळ झाला आह,े त्याांच्या पनुसवाकासाबाबत असधक सलसहले 

र्ेलेले आह.े प्रसतावामध्ये फनेल झोन.. िे बासधत के्षत्र आह ेम्हििे सवमानाांचा िो 

यायचा िायचा मार्ा आह,े त्या मार्ाातील इमाितींना उांचीची पिवानर्ी समळत नाही. 

उांचीची पिवानर्ी समळत नाही त्यामळेु त्याांचा पनुसवाकास होत  नाही.  त्यामळेु 

आताच्या प्रचसलत धोििानसुाि काही वरे्ळे धोिि, काही वेर्ळे िेग्यलेु न असावे, 

अ ी मार्िी या सठकािी वािांवाि होत आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, या सठकािी बोलताना प्रश्न हाच येतो की, कदासचत मांत्री 

महोदय सकािात्मक उत्ति दतेील. पिांत,ु त्यापढेु त्याची प्रत्यक्ष अांमलबिाविी 

होण्यापयंत आपि कधी पोहोचिाि? सद. १४ माचा, २०१८ िोिी तत्कालीन 

मखु्यमांत्री याांनी या सठकािी आश्वासन सदले होते की, या समसयेवि आपल्ह्याला काही 

तिी एक नवीन िेग्यलेु न बनवावे लार्ेल.  
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ॲड.पिार् अळविी... 

  अध्यक्ष महोदय, िेव्हा डीपी व डीसीपीआि बनत होता एक्झॅक्ट तािीख 

साांर्ावयाची झाली ति, सद. १३ नोव्हेंबि, २०१८ िोिी सिकािने डीपी व 

डीसीपीआिबाबत अांसतम सनिाय घेतला. त्या अर्ोदि या सदनामध्ये आम्हाला या 

सांदभाात काही तिी नवीन िेग्यलेु न येईल, याचे आश्वासन समळाले होते. सद. १४ माचा, 

२०१८ ते सद.१३ नोव्हेंबि, २०१८ या कालावधीमध्ये भिपिू महेनत झाली. अनेक 

बैठका झाल्ह्या, अनेक सटेकहोल्ह्डसासोबत बोलिे झाले, असधकाऱयाांचे बोलिे झाले. 

नर्िसवकास खात्याने महानर्िपासलकेकडून एक रिपोटा मार्सवला. फनेल बासधत 

इमािती त्याच प्रमािे र्ावठाि व कोळीवाडे या सांदभाात एक कसमटी बनली होती. 

त्या कसमटीचा अहवाल सप्टेंबि, २०१९ ला  ासनाकडे आला.  

  अध्यक्ष महोदय, खिेति एकदा महानर्िपासलकेने आपला अहवाल सदला की, 

काय केले पासहिे. त्या अहवालातील सवा र्ोष्टी आम्हाला मान्य नाहीत. माझ्या 

हातात तो अहवाल आह.े या सठकािी असधकचा एफएसआय हा फनेल बासधत 

इमाितींना सदला पासहिे. साधाििपिे ५ एफएसआय सदला ति त्याांना तो सटडीआि 

सवकून त्याांचा खचा काढता येईल, असे या अहवालामध्ये नमदू आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, आमच ेअसे म्हििे आह ेकी, ५ एफएसआयमध्ये होिाि 

नाही आिखी एफएसआय समळाला पासहि.े पिांत,ु एकदा अहवाल आल्ह्यानांति 

 ासनाने खिे ति मार्ची २ वषे घेण्याचे काहीच कािि नव्हते. कोसवडचा काळ होता. 

कोसवडच्या काळात खिे ति अ ा पध्दतीच्या पॉसलसी मेसकां र्साठी आपल्ह्याला 

भिपिू वेळ होता. पिांत,ु मला ह े मान्य आह े की, सिकाि बदलल्ह्यावि मार्च्या 

सिकािमध्ये घडलेल्ह्या र्ोष्टींची पिूा मासहती ही नवीन मांडळींना नसते त्यामळेु सवा 

पनु्हा नव्याने सरुु किावे लार्ते. कदासचत कां सटन्यईुटी समळाली असती ति त्या 

कोसवडच्या काळात िो वेळ उपलब्ध होता कािि अनेक र्ोष्टी बांद होत्या. त्यामळेु 

पॉसलसी मेसकां र्ला वेळ होता, तो वेळ आपल्ह्याला घेता आला असता. तो नाही 

समळाला ठीक आह.े पिांत,ु खपू मोठ्या अपेके्षने फनेल बासधत इमाितीतील िसहवासी 
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या सवा सवषयाकडे पाहत आहते की, मुांबईमध्ये असधवे न सरुु आह,े आता तिी काही 

तिी घोषिा होईल.  

 

ॲड.पिार् अळविी... 

  अध्यक्ष महोदय, या अहवालामध्ये िे साांसर्तले होते ते आम्हाला कमी वाटत 

होते. पिांत,ु िी चचाा आह ेत्याच पध्दतीने होिाि असेल ति िो फॉम्युाला चचेमध्ये 

येत आह ेमांत्री महोदय तो अत्यांत तटुपुांिा आह.े त्यामळेु खलु्ह्या मनाने व थोड्या 

असधक िबाबदािीने या प्रश्नाकडे पाहण्याची आवश्यकता आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.असमन पटेल याांनी सिकािचे भिपिू 

कौतकु केले. मलाही ते मान्य आह.े त्याांनी ज्या २-३ र्ोष्टी साांसर्तल्ह्या त्या खऱया 

आहते. दसक्षि मुांबईसाठी त्या झाल्ह्या. पिांत,ु कुठे तिी एक भावना उपनर्िवाससयाांच्या 

मनात अनेक वषांपासनू आह े की, उपनर्िाकडे त्या त्या वेळच्या प्र ासनातील 

असधकाऱयाांचे लक्ष थोडे वेर्ळ्या पध्दतीचे असते.  हिामधील मात्र...  कदासचत 

 हिातील डेव्हलपिची लॉबी खपू सरााँर् असेल  पिांत,ु आपि सनयम ३३(७)(२२) 

...(अडथळा)... सन्माननीय सदसय श्री.मांर्लप्रभात लोढा उपनर्िामध्ये िासत काम 

कितात. मी त्याांच्या व्यवसायाबाबत बोलत नाही. पिांत,ु ह ेखिे आह ेकी, ते  हिात 

आहते त्यामळेु  हिातील लॉबी सरााँर् आह े यात काहीच  ांका नाही. ते सरााँर् 

आहतेच. ६ वेळा भिपिू मताांनी ते सनवडून आलेले आहते. 

 अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांनी म्हाडाच्या सेस प्रॉपटीच्या 

रिडेव्हलपमेंटसाठी सनयम ३३(७)(२२) माफा त एक नवीन सनयमावली बनवनू 

क्लसबांर्ला पिवानर्ी दतेा ति मर् फनेल बासधत मांडळींना क्लसबांर्ला पिवानर्ी का 

दते नाही? अडचि ही आह ेकी, तमु्ही  हिाला सनयमावली ३३ सदली. सनयमावली 

३३ मध्ये इन्सेंसटव्ह सकीम आह.े उपनर्िामध्ये आम्हाला सनयमावली ३३ सदली नाही. 

त्यामळेु उपनर्िातील ज्या इमािती रिडेव्हलप होतात त्या इन्सेंसटव्ह सकीममध्ये होत 

नाहीत. इन्सेंसटव्ह सकीममध्ये होत नसल्ह्यामळेु आम्हाला टीडीआि सवकत घ्यावा 

लार्तो. त्यामळेु तो आमचा बेससक एफएसआय होत नाही. सनयमावली ३३ मध्ये 
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काय होते ति,  हिातील सनयम ३३(७) असेल याांना असधकचा एफएसआय समळतो. 

त्याचे क्लसबांर्  क्य होते. फनेल बासधत इमाितींच्या रिडेव्हलपमेंटचा सवचाि किीत 

असताना सनयमावली ३३ च्या अांतर्ात एखादी योिना बनावी, ही पसहली मार्िी 

आह.े                                                                

               नांति श्री.स ांद े... 
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श्री.पिार् अळविी... 

िेिेकरुन सनयमावली ३३ मधील तितदुींचा लाभ समळू  केल. या प्रकििी असधक 

वेळ लार् ूनये, अ ी नार्रिकाांची अपेक्षा आह.े प्रत्येक असधवे नामध्ये या सवषयावि 

र्ांभीितेने चचाा होते. पिांत ुप्रत्येक असधवे नार्सिक या समसयेचे र्ाांभीया वाढत आह.े 

आिपयंत फनेलबाधीत इमाितीमधील इमाित पडली नाही व कोितेही नकुसान झाले 

नाही. पिांत ुत्याची वाट  ासनाने पाहू नये, अ ी माझी सवनांती आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, काही इमाितींना ताबा प्रमािपत्र समळत नसल्ह्यामळेु अनेक 

अडचिी सनमााि होत आहते, याबाबत चचाा किण्यात आली आह.े मी ते प्रश्न पनु्हा 

उपससथत करु इसच्ित आह.े सवकासकाने अनेक र्ोष्टी अधावट सोडल्ह्याने त्या पिूा 

कोि कििाि, हा प्रश्न असल्ह्याने ताबा प्रमािपत्र समळत नाही. सदिहू इमाितींचा 

पनुसवाकास झाला असेल व तेथे पवुीचे सदसनकाधािक व नवीन सदसनकाधािक 

िाहतात ते सवकासकाने न केलेल्ह्या र्ोष्टी किण्यास तयाि आहते. पिांत ुत्यासांदभाात 

त्याांना असधकाि नाहीत. मळू सवकासकाने त्यावेळच्या आसका टेक्टची फीस सदली 

नसेल ति तो ना-हिकत दणे्यास तयाि होत नाही. अ ा अधावट सोडलेल्ह्या इमािती 

त्या सांबांसधत सोसायटीला सांपादन किता आली पासहिे, यासाठी उपाययोिना किि े

र्ििेचे आह,े हा एक उपाय आह.े एखाद्या भखूांडावि झोपडपट्टी झाली असेल व 

त्याचा मालक सतचा सवकास किीत नसेल ति सांपदनाची ससुवधा ठेवण्यात आली 

आह.े  

अध्यक्ष महोदय, काही मसहन्याांपवूी र्हृ सनमााि सवभार्ाने म्हाडाच्या िनु्या 

मोडकळीस आलेल्ह्या इमाितींच्या सांदभाात सनिाय घेतला आह े की, मालक त्या 

इमाितींचा पनुसवाकास किीत नसेल ति ती मालमत्ता टेनांन्टला सांपासदत किण्याचा 

असधकाि आह.े  

अध्यक्ष महोदय, इमािती िनु्या होऊन धोकादायक झाल्ह्यानांति त्याांना 

महानर्िपासलकेने सी-१ वर्ावािीत घोसषत केल्ह्यानांति त्या पाडण्यासाठी साांर्ण्यात 

येते. पिांत ुिमीन मालक काही काििाांमळेु त्या इमाितींचा पनुसवाकास किण्यास तयाि  
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श्री.पिार् अळविी... 

नसतील,  धोकादायक इमािती महानर्िपासलकेने तोडल्ह्यानांति मालक पनुसवाकास 

तयाि किण्यासाठी तयाि नसतील, सवकासकाने अधावट र्ोष्टी सोडून सदल्ह्यामळेु ताबा 

प्रमािपत्र समळत नाही, त्यामळेु तेथील िसहवा ाांना ती िमीन सांपादन किण्याचा 

असधकाि सदला ति त्याला पनुसवाकासाचे काम पिूात्वास नेता येऊ  केल. याचा 

सवचाि किण्याची आवश्यकता आह.े 

अध्यक्ष महोदय, ज्या सठकािी सेस प्रॉपटी आहते त्या  ासनाची िबाबदािी 

आहते. ही िबाबदािी झटकण्यासाठी  ासनाने कायदा तयाि केला. पिांत ुकेवळ सेस 

इमाितींचा  ासनाने सवचाि करु नये. सवा धोकादयक इमाितींच्या पनुसवाकासाच्या 

दृष्टीने भसूांपादनाची तितदू झोपडपट्टी पनुवासनासाठी आह.े म्हाडाच्या सेस 

इमाितींसाठी आह.े त ी तितदू उक्त प्रकििी आिली ति त्याचा लाभ होऊ  केल.  

अध्यक्ष महोदय, र्हृसनमााि मांत्री ॲगे्रससव्हली काम कितात. ५०० 

प्रकल्ह्पाांसाठी अभय योिना आिण्यात येत आह,े असे त्याांनी घोसषत केले आह ेव 

मार्ील आठवड्यामध्ये एका प्रश्नाचे उत्ति दतेानाही साांसर्तले आह.े  त्याांचे ह ेपाऊल 

असत य धाडसी आह,े यात काही  ांका नाही. मुांबई  हिामध्ये केवळ ५०० योिना 

िखडलेल्ह्या नाहीत.  ेकडो झोपडपट्टींचे पॉकेटस ्पनुसवाकासाची वाट पाहत आहते. 

झोपडपट्टी पनुवासनाकडे चाांर्ले सवकासक का सफकत नाहीत, याचे आत्मपिीक्षि 

र्हृसनमााि सवभार्ाने कधी तिी किण्याची आवश्यकता आह.े झोपडपट्टी पनुवासन 

प्रासधकिि भ्रष्टाचािाचा अड्डा बनल्ह्यामळेु त्याांच्याकडे चाांर्ले सवकासक येऊ 

इसच्ित नाहीत. यामळेु झोपडपट्टी पनुवासन प्रासधकििमधील सनिाय प्रिाली, प्रसक्रया, 

भ्रष्टाचाि यासांदभाात सिकािने कठोि पावले उचलली ति चाांर्ले सवकासक 

झोपडपट्टींचा पनुसवाकास किण्यासाठी येतील. 

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय श्री.योर्े  सार्ि याांनी ॲनेक्िि-२ ह े९० 

सदवसाांच्या आत दणे्याचा उल्ह्लेख केला आह.े ॲनेक्िि-२ साठी केवळ एक कार्द 

पहावा लार्तो त्यासाठीचा ब्लॅकमध्ये होिािा खचा सांपसवला पासहिे. हा एक कार्द 

पाहण्यासाठी सवकासकाला पैसे िमा किण्यासाठी वेळ लार्तो.  
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श्री.पिार् अळविी... 

अध्यक्ष महोदय, आता रिहबॅ सदसनका अडीच वषाानांति सवक्री किता येिाि 

हा असभनांदनासपात्र असा चाांर्ला सनिाय र्हृसनमााि मांत्री महोदयाांनी घेतला आह.े मी 

याबद्दल आभाि मानतो. यामध्ये आिखी एक सधुाििा किण्याची आवश्यकता आह,े  

ॲनेक्िि-२ झाल्ह्यानांति झोपडी सवक्री किता येत नाही. त्यापवूी ती सवक्री किता येते 

व हसताांतिि प्रकििात त्याांना पात्र किता येते. ॲनेक्िि-२ नांति वषाानवुषे योिना 

पिूात्वास िात नाही. यामळेु लोकाांची अडचि होते. ॲनेक्िि-२ झाल्ह्यानांति वषा 

सकां वा दोन वषाानांति सवक्रीसाठी पिवानर्ी दणे्याबाबतचा सनिाय घेण्यात यावा, अ ी 

माझी आग्रही मार्िी आह.े  

श्री.सितेंद्र आव्हाड : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदसय याांच्या प्रश्नाच ेमी 

लर्ेच उत्ति दतेो. पनुसवाकासासाठी झोपडी पाडल्ह्यानांति ती अडीच वषाानांति सवक्री 

किता येईल, असा सनिाय घेण्यात आला आह.े झोपडी ॲनेक्िि-२ झाल्ह्यानांतिच 

पाडण्यात येत असते.  

श्री.पिार् अळविी : अध्यक्ष महोदय, ॲनेक्िि-२ झाल्ह्यानांति ती नसती सवक्री 

किण्यासाठी सवकासक सफित िाहतो. त्याला नवीन सवकासक समळत नाही. यामध्य े

वषाानवुषे वेळ िातो.  

श्री.सितेंद्र आव्हाड : अध्यक्ष महोदय, यापढुील कालावधीत सवकासकाने 

एसआिए प्रकल्ह्पात एनिोलमेंट केल्ह्यानांति एसआिएच्या पिवानर्ी स वाय कोितीही 

योिना सवक्री किता येिाि नाही. 

श्री.पिार् अळविी : अध्यक्ष महोदय, ॲनेक्िि-२ झाल्ह्यानांति सवकासकाने 

इमाित बाांधलीच नाही ति हा प्रश्न कायम िाहतो. 

अध्यक्ष महोदय, कें द्र सिकािच्या िसमनीविील झोपडपट््टयाांच्या 

पनुसवाकासाचा या प्रसतावामध्ये उल्ह्लेख आह.े सवमानतळ प्रासधकििाच्या 

िसमनीविील झोपडपट्टीवासीयाांच्या पनुवासनासाठी कें द्र सिकािने माह ेिलैु, २०१४  
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श्री.पिार् अळविी... 

मध्ये पत्र सदले होते. त्यामध्ये नमदू केले आह ेकी, त्याांच्या िसमनीवि िाज्य सिकाि 

रिहबॅ इमाित बाांध ू कते. अ ाच पद्धतीने कें द्र सिकािच्या मांसत्रमांडळाने National 

Land Monetisation Corporation तयाि किण्याचा सनिाय घेतला आह.े ह े

कॉपोिे न त्याांच्याकडील सिप्लस लॅण्डच्या सांदभाात सनिाय घेिाि आह.े िाज्यातील 

काही वरिष्ठ मांत्री महोदय व आवश्यकता असेल ति माननीय सविोधी पक्ष नेते श्री.दवेेंद्र 

फडिवीस याांची मदत घेऊन कें द्र सिकािकडे िाऊन उक्त कॉपोिे नच्या माध्यमातनू 

मुांबईसाठी समन्वय साधावा. सदिहू कॉपोिे न तयाि होत आह.े द ेभिातील कें द्रीय 

मांत्रालयाच्या सवसवध खात्याांच्या सिप्लस िार्ाांच्या सांदभाात सनिाय घेण्यासाठी उक्त 

कॉपोिे न तयाि किण्यात आले आह.े याचा लाभ मुांबईसाठी घेतला पासहिे, असे 

माझे मत आह.े 

अध्यक्ष महोदय, एसआिएची माननीय उच्च न्यायालयामध्ये अनेक प्रकिि े

दाखल किण्यात येतात. त्यामळेु त्याांच्या कामाचा व्याप वाढतो. याकरिता माननीय 

उच्च न्यायालयाने साांसर्तले की, एसआिएच्या प्रकििात लोक उच्च न्यायालयात 

येतात त्याऐविी वरिष्ठ पातळीवि ससमती तयाि किावी व त्याांच्याकडे ते लोक दाद 

मार् ू  कतील. सदिहू एिीआिसीच्या अनेक मसहने बैठका होत नाहीत, त्याांच्या 

बैठकीच्या अिेंड्यामध्ये सवा सवषय घेण्यात येत नाहीत. त्यामळेु अनेक प्रकििे 

प्रलांसबत िाहतात. त्याांच्याकडे दाद मासर्तलेले लोक माननीय उच्च न्यायालयाकडे 

िाऊ  कत नाही कािि त्याांनी एिीआिसीकडे दाद मार्ण्यासाठी साांसर्तले आह.े 

पिांत ुएिीआिसी काम किीत नाही. यामळेु असांख्य प्रकििे प्रलांसबत आहते. 

यानांति श्री.तेलांर्... 
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यामध्ये सिकािने र्ाांभीयााने लक्ष घालण्याची आवश्यकता आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, काल मांत्री महोदयाांनी अकृसषक किाला सथसर्ती सदलेली 

आह.े पिांत ु ही सथसर्ती काहीही उपयोर्ाची नाही. हा अकृसषक कि पिूात: िद्द 

किण्याची आवश्यकता आह.े काल बोलण्यासाठी असधक वेळ समळाला नाही, 

त्यामळेु माला सवा मदु्द ेमाांडता आले नाहीत.  

 अध्यक्ष महोदय, सन १९६६ मध्ये Maharashtra Land Revenue Code 

व Maharashtra Regional Town Planning Act असे दोन कायद े तयाि 

किण्यात आले आहते. Maharashtra Regional Town Planning Act अांतर्ात 

डेव्हलमेंट प्लन आह.े ज्या सठकािी डेव्हलमेंट प्लॅन आह े त्या सठकािी 

Maharashtra Land Revenue Code लार् ू होिाि नाही. मुांबईतील एकाच 

िसमनीवि दोन वेर्वेर्ळ्या कायद्याच्या माध्यमातनू कि वसलू केला िात आह.े   

मुांबईतील िसमनीला Maharashtra Land Revenue Code लार् ूहोत नाही, अ ी 

माझी धाििा आह.े आवश्यक वाटल्ह्यास यासांदभाात  ासनाने महासधवक्ता 

याांच्याकडून असभमत घ्यावे. दोन कायद ेएकच वषाामध्ये तयाि केले असतील आसि 

त्यामध्ये सविोधाभास असेल ति याबाबत सवचाि किण्याची आवश्यकता आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, नर्ि सवकास सवभार्ाने अत्यांत वेर्वान पद्धतीने सवकास 

आिाखडा मांििू केलेला आह.े तेव्हा ई.पी. म्हिनू एकूि २२०० प्रकििे बािलूा 

ठेवली होती. त्यापैकी केवळ ८०० प्रकििे सांमत केलेले आहते. उवारित १४०० 

प्रकििे अद्याप प्रलांसबत आहते.  

 अध्यक्ष महोदय, मघा ी फनेल झोनचा मदु्दा माांडलेला आह.े डीसीपीआिमध्ये 

आपि सपष्ट म्हटलेले आह ेकी, उक्त प्रकििाांवि आता सनिाय घेिे  क्य नसल्ह्यामळेु 

ती सवा प्रकििे प्रलांसबत ठेवण्यात आलेली आहते. डीसीपीआि पारित केल्ह्यानांति 

सदि सवषयाांचा समावे  किण्यात येईल, असे दखेील साांसर्तले आह.े त्यामळेु आपि 

िे प्रलांसबत ठेवलेले मदु्द ेआहते सकां वा ई.पी.चे मदु्द ेआहते, 
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 त्यावि लवकिात लवकि सनिाय घ्यावा, अ ी मी सवनांती कितो. आपि मला 

बोलण्याची सांधी सदली त्याबद्दल मी आपले आभाि मानतो व मी माझे भाषि 

सांपसवतो. धन्यवाद. 

-------- 
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 श्री झी ान ससद्दीकी (वाांद्र ेपवूा) : अध्यक्ष महोदय, म.सव.स. सनयम २९३ के 

अांतर्ात मुांबई के सांबांध में िो प्रसताव सदन के सामने पे  सकया र्या ह,ै उस पि बोलने 

के सलए मैं खड़ा हुआ हूां. 

 अध्यक्ष महोदय, कई सम्माननीय सदसयों ने एन.ए. टैक्स के बािे में बात की ह.ै 

मैं सम्माननीय मांत्री श्री बालासाहब थोिात िी का बहुत बहुत  सुक्रया अदा किना 

चाहूांर्ा. कल उन्होंने एन.ए. टैक्स पि सटे सदया ह.ै केवल सटे ही नहीं सदया िाना चासहए, 

उसे िद्द भी सकया िाना चासहए, ऐसा मेिा कहना ह.ै क्योंसक ये टैक्स केवल मुांबई 

उपनर्ि में ही लार् ूह,ै मुांबई  हि में लार् ूनहीं ह.ै मुांबई उपनर्ि में ये टैक्स लार् ूनही 

होना चासहए औि मुांबई के लोर्ों को इसमें िाहत समलनी चासहए.  

 अध्यक्ष महोदय, मैं डेटम लाईन के बािे में बात किना चाहूांर्ा. इस बािे में 

सफलहाल िो काननू ह,ै िो सनयम ह,ै उसके सहसाब से सन १९६१ औि १९६२ की 

डेटम लाईन िेससडेन्स के सलए दी र्ई ह ैऔि सन १९६४ की डेटम लाईन कमस ायल 

के सलए दी र्ई ह.ै सलम एरिया में िहने वाले हमािे िो भाई-बहन ह,ै उनके सलए सन 

२०११ के पहले की डेटम लाईन तय की ह.ै मैं आपसे समडल क्लास के बािे में सवनती 

किना चाहूांर्ा सक इनके सलए भी कुि सकया िाना चासहए. यह िो डेटम लाईन ह ै

उसको बढ़ाया िाना चासहए. कम से कम १९८५ या १९९० तक डेटम लाईन बढ़ायी 

िानी चासहए.  क्योंसक इन्हें बाि बाि नोटीस आत ेिहती ह.ै इससे किप् न भी बढ़ िहा 

ह.ै क्योंसक सबसल्ह्डांर् तोड़ी नहीं िा िही ह.ै समडल क्लास के लोर्ों को कोटा में िाना 

पड़ िहा ह.ै उनके खचे बढ़ िह ेह.ै मैं चाहता हूां सक मुांबईकि को िाहत समलनी चासहए 

औि डेटम लाईन को १९८५ या १९९० तक बढ़ाया िाना चासहए. मैं मिेे मतदाि क्षते्र 

के कई इलाकों के बािे में बात किना चाहता हूां. सन २००५ एक ससटी सव्ह े ने 

एसआिए सकीम को रििेक्ट सकया था. क्योंसक िेलवे औि िाज्य सिकाि के बीच लाँड 

सडसप्यटू थी. िेलवे ने १२७ एकड़ का क्लेम सकया था औि  ासन उसको २०४ एकड़ 

िमीन दी. िेलवे को ७७ एकड़ ॲक्सेस िमीन दी र्ई. उसके कािि मेिे मतदाि क्षेत्र 

के लोर्ों को कसठनाइयों का बहुत सामना किना पड़ िहा ह.ै बेहिाम नर्ि, नौपाडा, 

बापिूी सटॉल, तीन बांर्ला औि कई ऐसा एरिया ह,ै वहाां पि िो लोर् ह,ै 
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उनके सलए वहाां पि इस सडसप्यटू के कािि एसआिए  की कोई योिना लार् ूनहीं हो 

िही ह.ै क्योंसक िेलवे कहती ह ैसक वह उसकी िमीन ह.ै लेसकन िेलवे को यह ७७ 

एकड़ िमीन ज्यादा दी र्ई ह.ै सिकाि से मेिा सनवेदन ह ैसक इस बािे में रिसव्ह ेहोना 

चासहए औि महािाष्ट्र सिकाि की िो िमीन ह,ै वह सफि से कलेक्टि को समलना 

चासहए, तासक एसआिए की योिना का लाभ उठाया िा सके. इसी तिह नौपाडा में 

मध्य िेलवे ह,ै उसके कािि नौपाडा के िसहवाससयों को सामना किना पड़ िहा ह.ै बाांद्रा 

पवूा औि बाांद्रा पसिम की िो एसग्झट ह ैवह भी बांद सकया र्या ह.ै  

 अध्यक्ष महोदय, मैं सिकािी वसाहत की बात किना चाहता हूां. िब भी मैं सदन 

में आता हूां तो हमािे सिकािी कमाचािी, भाई-बहन मझुसे कहते ह ैसक आप सिकािी 

वसाहत का मदु्दा उठा िह ेहो. मैं हमे ा इस सवषय को उठाता भी हूां. सन १९५६ में मेिे 

मतदाि के्षत्र वाांद्र ेपवूा में सिकािी वसाहत का सनमााि हुआ था. ९५ एकड़ िमीन पि 

पिूी वसाहत बसी हुई ह.ै तकिीबन ३७० से ज्यादा इमािते इस कॉलोनी में ह.ै उनके 

बच्चे वहीं पि ही िन्म लेते ह,ै वे पिूी सिांदर्ी, बढु़ापे तक उधि ही काम किते ह.ै  

लेसकन वह घि उनके नाम पि नहीं होता ह.ै उनके बच्चे वहाां की ही सकूल में िाते ह.ै 

उधि ही िहते ह.ै लेसकन िब ये लोर् सेवासनवतृ्त होते ह,ै तो उनसे कहा िाता ह ैसक 

आप इस घि को िोड़ दो. इसे कािि उन लोर्ों को बहुत सदक्कत होती ह.ै मैंने इसके 

पहले भी सदन में एक प्लान सदया ह.ै अर्ि हम उस प्लान का अमल किेंर्े तो सिकाि 

को भी उससे काफी फायदा होर्ा. मेिे मतदाि के्षत्र में सकूल, असपताल, सफाई आसद  

की बहुत िरुित ह.ै इस सकीम से सिकाि को फायदा होर्ा औि ये सािी चीिें हमें 

उपलब्ध होर्ी. िो मासलकाना हक ह,ै सिकािी कमाचारियों को ओनिस प का मदु्दा 

ह.ै सिकािी वसाहत में उनका घि ह.ै उनकी माांर् ह ैसक उन्हें ओनिस प समलनी चासहए. 

सिकािी कमाचारियों के सबना हमािे कोई काम हो नहीं पाते ह.ै मैं चाहता हूां सक सिकािी 

कमाचारियों को सिकाि की ओि से घि समलना चाहता, वह सिांदर्ी भि समलना चासहए. 

इससे उनको बहुत सहायता समलेर्ी. वे सिांदर्ी भि सिकाि औि लोर्ों की सेवा किते 

ह.ै उन्हें ओनिस प समलेर्ी तो बहुत अच्िा होर्ा.  
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 अध्यक्ष महोदय, मैं एसआिए योिना के बािे में बात किना चाहता हूां. माननीय 

र्हृसनमााि मांत्री िी सदन में उपससथत नहीं ह.ै मैं बताना चाहूांर्ा सक मेिे मतदाि के्षत्र में 

एसआिए की कई योिनाएां ह ैिो सक कई सालों से अटकी हुई ह.ै वाांद्र ेपवूा में आप 

दखेेंर्े सक पिेू एरिया में पथिा ही पथिा लर्ा हआु ह.ै सवकासक र्ायब ह.ै इसमें कुि 

काम हो भी नहीं िहा ह.ै बेहिाम नर्ि की एक योिना के बािे में मैं बताना चाहूांर्ा. 

इसमें डेव्हलपि  ापिूिी पालनिी औि सोलांकी ॲण्ड असोससएट्स ह.ै कई सालों से 

भाड़ा भी नहीं सदया र्या औि रान्झीट कॅम्प बहतु बिुी ससथसत में ह.ै मैं सांिय नर्ि की 

बात किना चाहूांर्ा. इसके डेव्हलपि का नाम मसनयाि ह.ै वहाां पि २४० टेनेन्ट लटके 

हुए ह.ै सविय नर्ि में आिएनए डेव्हलपि की विह से आठ साल से ८० टेनेन्ट रुके 

हुए ह.ै महािाष्ट्र नर्ि औि आांबेडकि नर्ि के तकिीबन ६५० टेनेन्ट आठ साल स े 

रान्स डेव्हलपसा की विह से रुके हुए ह.ै  मेिी माननीय मांत्री महोदय से सवनती ह ैसक 

इसके बािे में औि वाांद्र ेपवूा की सवसभनन समसयाओ ां को ध्यान में िखत ेहुए  वे एक 

सव ेष बैठक एसआिए के साथ, सीईओ के साथ आयोसित किे. एसआिए सकीम के 

बािे में एक व्हाईट पेपि रिसलि किना चासहए. लोर्ों के घि कई सालों से लटके हुए ह ै

औि उनको बहुत तकलीफ हो िही ह,ै उनको भाड़ा नहीं समल िहा ह.ै  

 अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे एसआिए सकीम के बािे में बात किना चाहूांर्ा 

सिसको मैंने सदन में बाि बाि उठायी ह.ै मझुे लर्ता ह ैसक मेिी इस सवषय पि बात 

सनुकि थक र्ए होंर्े, लेसकन मैं बोल बोल कि थका नहीं हूां. इसमें कोई ॲक् न नहीं 

होती ह.ै मैं र्ोसलबाि नर्ि की सकीम के बािे में बात कि िहा हूां. एक स वालीक 

डेव्हलपसा ह.ै िब भी इस सदन में स वालीक सबल्ह्डि का नाम सलया िाता ह,ै तो मझु े

कोई िवाब नहीं समलता ह.ै मझुे िवाब क्यों नहीं समलता ह ै? माननीय मांत्री डॉ.सितेंद्र 

आव्हाड िी ने सपिली बाि मझुसे इस सदन में कहा था सक इसके बाद हमािी एक 

सांयकु्त बैठक होर्ी. ढ़ाई साल हो र्ए, लेसकन कोई बैठक नहीं हुई ह.ै सीईओ के साथ 

बैठक ली िाती ह ैतो सवकासक बैठक में आता नहीं ह,ै तो इसे कौन बचा िहा ह ै? 



23-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) QQQ - 365 

DST/AKN/SST प्रथम श्री.स ांद े 20:20 

 

 

श्री झी ान ससद्दीकी......... 

इस डेव्हलपि को कौन बचा िहा ह ै? वह चनुाव के पहले चेक्स बाटता ह.ै वह  ासन 

से क्यों नहीं डि िहा ह.ै उसे कौन प्रोटेक्ट कि िहा ह.ै स वालीक व्हेंचसा प्रा.सल. के बािे 

में मैं सफि से कहना चाहूांर्ा सक मेिे मतदाि के्षत्र वाांद्र ेपवूा में १६ साल से ये प्रोिेक्ट 

िखड़ा हुआ ह.ै सन २००६ में ये प्रोिेक्ट  रुु हुआ था. इस कां पनी ने २७ हिाि 

झोपसड़यों का पनुवासन किने की सिम्मेदािी सन २००६ में ली थी. स वालीक व्हेंचसा 

प्रा.सल. द्वािा वहाां की ४,३०० झोपसड़याां तडु़वायी र्ई. कई सालों से झोपड़पट्टीवाससयों 

को भाड़ा भी नहीं समला ह,ै घि भी नहीं समला ह.ै उसके बाद सन २०१९ में सटेप बाय 

सटेप उन्होंने १९०० घि सदए. सफि भी सपिले साल से अब तक २,४०० लोर्ों को घि 

नहीं समला ह ैऔि पाांच सालों से भाड़ा भी नहीं समला ह.ै इन परिवािों को भाड़ा न 

समलने के कािि ये भखू ेपेट सो िह ेह.ै ये िोि आिाद मैदान में प्रद ान किते ह,ै सवधान 

भवन के बाहि भी आए थे. माननीय र्हृसनमााि मांत्री औि मैं उनसे समले. उन्होंने उनको 

भी आश्वासन सदया. मैंने हमािे पालक मांत्री सम्माननीय श्री आसदत्य ठाकिे िी से भी 

इस बािे में बात की ह.ै उन्होंने उनस ेकहा सक हमािी बैठक िरुि होंर्ी. एक-दो  सप्ताह 

में बैठक होंर्े. लेसकन कई सालों के बाद भी इस बािे में कोई बैठक नहीं हुई ह.ै  

       यानांति श्री कुलकिी........ 
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श्री झी ान ससद्दीकी.......... 

 अध्यक्ष महोदय, झोपड़पट्टीवाससयों का पनुवासन न होने के कािि उनको बहुत 

कसठनाइयों का सामना किना पड़ िहा ह.ै उन्होंने बीच के समय में ४०० घि बनाये भी 

थे. लेसकन वह भी बेच सदए  औि सवकासक ने झोपड़परट्टवाससयों के सलए कुि भी 

काम नहीं सकया, उनको पक्का घि भी नहीं सदया औि भाड़ा भी नहीं सदया. इससे कई 

लोर् नािाि ह.ै मैं चाहता हूां सक ये िो 3K की सकीम लार् ूह,ै इसे िद्द सकया िाना 

चासहए. क्योंसक इस प्रोिेक्ट को किने के सलए सवकासक कॅपेबल नहीं ह.ै वह कोई 

िवाब भी नहीं द ेिह ेह.ै हमें माननीय मांत्री से भी कोई िवाब नहीं समलता ह.ै सवकासक 

ये प्रोिेक्ट नहीं कि पा िह ेह.ै सबना टाईमरेम के वाद ेकि िह ेह.ै नार्रिकों को मोचाा 

सनकालने के अलावा कोई उपाय नहीं ह.ै मेिी सवनती ह ैसक एक व्हाईट पेपि र्ोसलबाि 

नर्ि के इश्य ूके बािे में  स वालीक व्हेंचसा का भी सनकलना चासहए.   

 अध्यक्ष महोदय, मैं मेिे मतदाि के्षत्र के सकूल के बािे में बात किना चाहता हूां. 

नर्ि सवकास सवभार् के माननीय मांत्री अभी सदन में ह.ै मैं बताना चाहता हूां सक सकूल 

की ससथसत बहुत खिाब ह.ै सम्माननीय मांत्री श्री आसदत्य ठाकिे िी का एक सपना था 

सक पिेू मुांबई में बीएमसी के सीबीएसई के सकूल होने चासहए. लेसकन वाांद्र ेपवूा में अभी 

तक ऐसा कुि दखेने को नहीं समला ह.ै मैं उम्मीद किता हूां सक वाांद्र ेपवूा के सकूल की 

ससथसत अच्िी होनी चासहए. वहाां पि भी सीबीएसई औि अलर् अलर् बोडा के सकूल 

होने चासहए, हमािे भी बच्चे उसमें पढ़ सके.  

 अध्यक्ष महोदय, मैं असपताल के बािे में बताना चाहूांर्ा सक हमािे मतदाि के्षत्र 

में असपतालों की कमी ह.ै बीकेसी में एक िम्बो कोसवड सेंटि बनाया र्या था. 

व्ही.एन.दसेाई असपताल में बहुत र्ांदी व्यवसथा ह.ै भाित नर्ि में एक लैंड ह.ै उसके 

बाि ुमें म्हाडा की िमीन ह.ै भाित नर्ि में असपताल के सलए िो िर्ह ह ैवह तोड़ 

सदया र्या ह.ै मर्ि मेिी यही माांर् ह ैसक बाि ुवाली लैंड भी इस असपताल को दी िाए 

औि एक सपुि सपेस यासलटी हॉससपटल बाांद्रा पवूा में बनाया िाए. ये लोर्ों के सलए 

बहुत मददर्ाि सासबत होर्ा.  
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श्री झी ान ससद्दीकी.......... 

 अध्यक्ष महोदय, महानर्िपासलका की तिफ से एसडब्ल्ह्यएूम के िो सकॅम वाांद्र े

पवूा में चल िह ेह,ै उसके बािे में मैंने कई बाि सलसखत रुप में सदया ह.ै हि बाि वाांद्र ेपवूा 

की र्ांदर्ी के बािे में चचाा होती ह.ै मेिे मतदाि के्षत्र में हि आदमी की र्ांदर्ी के बािे में  

स कायत ह.ै एक हिाि लोर्ों के पीिे  एक सफाई कमाचािी होना चासहए. लेसकन मिेे 

मतदाि में कभी कोई सफाई कमाचािी सदखा नहीं ह.ै इससलए इस पि कािावाई होनी 

चासहए. सफाई कमाचािी क्यों नहीं ह,ै क्यों नाला ओव्हिफ्लो हो िहा ह,ै सब िर्ह पि 

क्यों र्ांदर्ी ह ै?  इस बािे में कठोि से कठोि कािावाई होनी चासहए.   

 अध्यक्ष महोदय, मेिी सवनती ह ैसक िो एसआिए की योिना ह,ै उसके बािे में 

मझुे िवाब सदया िाना चासहए.  

 अध्यक्ष महोदय, मुांबई औि महािाष्ट्र के मसुलमानों को आिक्षि की िरुित ह.ै 

मिाठा आिक्षि की िरुित ह.ै ओबीसी, एससी औि एसटी समाि के हक को न मानत े

हुए मसुलमानों को आिक्षि समलना चासहए. सिकाि से मेिा सनवेदन ह ैसक इस बािे में 

िल्ह्द से इम्प्लीमेंट न किना चासहए. आपने मझुे बोलने के सलए समय सदया, उसके 

सलए मैं आपको धन्यवाद दतेा हूां औि अपना भाषि पिूा किता हूां. िय सहांद, िय 

महािाष्ट्र. 

     ----------- 
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 श्री मांर्लप्रभात लोढा (मलबाि सहल) : अध्यक्ष महोदय, म.सव.स. सनयम २९३ 

के अांतर्ात मुांबई के सांबांध में िो प्रसताव सदन के सामने पे  सकया र्या ह,ै उस पि 

बोलने के सलए मैं खड़ा हुआ हूां. 

 अध्यक्ष महोदय, मैं केवल कुि मदु्द े ही यहाां पि िखना चाहता हूां. यहााँ पि 

माननीय मांत्री िी बैठे ह.ै मेिा एक सझुाव यह िहरे्ा सक िो फनल झोन का सवषय ह,ै 

इसको महािाष्ट्र के सति पि या अकेली महािाष्ट्र सिकाि हल नहीं कि सकती. अभी 

सदल्ह्ली में इसके बािे में कें द्र सिकाि का रिव्य ूचल िहा ह.ै मेिा सिकाि से सनवेदन ह ै

सक नर्ि सवकास मांत्री िी इस बािे में थोड़ी लीड लें. यसद एक डेसलर्े न लेकि िात े

ह,ै िो फनल झोन से सांबांसधत पाले, वाांद्र ेऔि कुलाा की इमािते ह,ै उसके बािे में वहाां 

के िनप्रसतसनसधयों को साथ में लेकि डेसलर्े न लेकि िाते ह,ै तो िो चेंि होने वाला 

ह,ै वह एक बाि चेंि हो र्या तो सफि उसके बाद कुि नहीं होर्ा.  फनल झोन के बाद, 

सससव्हल एसव्हए न समसनसटि से समलकि, सम्माननीय श्री ज्योतीिासदत्य ससांसधया िी 

से समलकि, हमने िो प्रसताव महानर्िपासलका या सिकाि की ओि से िखा ह,ै वह 

प्रसताव लेकि िाएांर्े, तो वासतव में लोर्ों को रिसलफ सदलवा पायेंर्े.  

 अध्यक्ष महोदय, िेलवे की िमीन को लेकि लोर्ों को बहुत तकलीफ ह,ै 

असमांिसता ह.ै लोर्ों को िेलवे चासहए. िेलव ेका सवकास होना चासहए.  लेसकन 

एमएमआिडीए की सिम्मेदािी ह ैसक वह अपने प्रोिेक्ट में,  अपनी िर्ह में िेलवे के 

सवसथासपतों को िर्ह दें. एमएमआिडीए उसको ओन किने के सलए तैयाि नहीं ह.ै 

सिकाि से मेिा सनवेदन ह ै सक िेलवे के असधकारियों को, एमएमआिडीए के 

असधकारियों को एकसाथ सबठाकि, इसको िािकीय मदु्दा बनाकि सकसी को फायदा 

नहीं ह.ै हम सभी को समलकि इसे ओन किना होर्ा. ये समसया हल हो सकती ह.ै 

सम्माननीय नर्ि सवकास मांत्री इसमें लीड लेंर्े तो ये समसया हल हो िाएर्ी.  

 अध्यक्ष महोदय, सिकाि से मेिा सनवेदन ह ैसक हम सब को घि द ेिह ेह,ै  बीडीडी 

चॉल में घि द ेिह ेह,ै अन्य िर्हों पि भी घि बना िह ेह.ै मुांबई सिनके कािि चलती ह ै

ऐसे सफाई कामर्ाि ह.ै २० हिाि से ज्यादा सफाई कामर्ािों को केवल इसके सलए 

उनके बच्चों को आि भी मैला ढोना पड़ताा ह,ै सफाई का काम किना पड़ता ह.ै  
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श्री मांर्लप्रभात लोढा... 

मिबिूी में ये काम किना पड़ता ह.ै क्योंसक यसद वे महानर्िपासलका की नौकिी िोड़ 

देंर्े तो उनका घि चला िाएर्ा. तलुसीवाड़ी में एक सकीम हुई थी. २० साल से सकीम 

चल िही ह.ै वह अभी तक पिूी नहीं हुई ह.ै िहाां िहाां पि सफाई कामर्ािों के घि ह,ै 

पिेू मुांबई में सफाई कामर्ािों की बससतयाां ह,ै महानर्िपासलका में उनकी बससतयाां ह.ै 

यसद आप इस बािे में सनिाय लेंर्े, तो सफाई कामर्ािों को न्याय की अपेक्षा ह.ै मैं 

सम्माननीय मांत्री श्री एकनाथ स ांद ेिी से सवनती किना चाहूांर्ा सक इस बािे में व्यसक्तर्त 

रुप से ध्यान दीसिए. ये बहुत दआु का काम होर्ा. वे बहुत बिुी सिांदर्ी िी िह ेह.ै आप 

उनको ओनिस प का घि दीसिए. यसद आप उसमें री सेल का प्रावधान सिसके सलए 

भी िखना चाहेंर्े, उसमें आपकी कॉसट सनकल िाएर्ी. सफाई कामर्ािों की 

समसयाओ ां को औि ज्यादा समय तक लटकाकि नहीं िखना चासहए, ऐसा मेिा सनवेदन 

ह.ै 

 अध्यक्ष महोदय, यहााँ पि माननीय र्हृसनमााि मांत्री नहीं ह.ै मैं उनसे ३-४ मदु्द े

कहना चाहता हूां. कई सालों से मॉडेल ॲग्रीमेंट की बात हो िही ह.ै हमािी सिकाि ने 

भी एक प्रसताव िखा था. म्हाडा, एसआिए औि नर्ि सवकास सवभार् ने समलकि 

मॉडेल ॲग्रीमेंट बनाना चासहए, ऐसी बात हुई थी. तब आप सिकाि में भी थे. लेसकन 

मॉडेल ॲग्रीमेंट नहीं बना ह.ै मॉडेल ॲग्रीमेंट न बनने के कािि िब इमाितों का 

पनुसवाकास होता ह,ै लोर् एसआिए के सलए िाते ह ैया फ्लैट खिीदने के सलए लोर् 

िाते ह,ै तो िेिा में मॉडेल ॲग्रीमेंट सदया हुआ ह.ै लेसकन एसआिए औि म्हाडा के सलए 

मॉडेल ॲग्रीमेंट नहीं ह.ै एक िोटीसी बात ह.ै  मॉडेल ॲग्रीमेंट का ड्राफ्ट म्हाडा में, 

एसआिए में बनाकि िखा था. नर्ि सवकास के पास भेिा था. सिकाि बदल र्ई औि 

सवषय वहीं पि िह र्या. यसद आप मॉडेल ॲग्रीमेंट बनवायेंर्े, तो िो फ्लैट खिीदने 

वाले हिािो, लाखों लोर् ह,ै एसआिए के लोर् ॲग्रीमेंट किते ह.ै आप उनकी 

मानससक ससथसत समझ सकते ह ैसक िब कोई एसआिए में पनुसवाकास किने के सलए 

आता ह,ै पिुानी इमाितों के पनुसवाकास के सलए आता ह,ै तो उनको ऐसा लर्ता ह ैसक 

भर्वान आ र्या. वे िो बोलते ह,ै उस पि साईन कि दतेे ह.ै ॲग्रीमेंट साईन हो र्या.  



23-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) RRR - 370 

MJK/AKN/SST प्रथम श्री.तेलांर् 20:30 

 

 

श्री मांर्लप्रभात लोढा... 

इसमें ही वे ख ु हो िात ेह.ै उसके एक एक क्लॉि को लेकि पीढ़ी दि पीढ़ी कोटा में 

लटकना पड़ता ह.ै माननीय मांत्री महोदय को यह बात पता ह ैसक कम से कम एक 

लाख घि खाली किा सदए र्ए ह,ै तोड़ सदए र्ए ह,ै लेसकन उनको भाड़ा नहीं सदया िा 

िहा ह.ै एक लाख परिवाि दिू दिू कहीं पि िहने के सलए चले र्ए ह.ै उन्होंने दिू पि कही 

घि ले सलया ह.ै उनकी इतनी इन्कम नहीं होती ह ैसक अपने पास से भाड़ा भि सके. 

पिुानी इमाित टूट र्ई ह,ै वहाां पि अब िा नहीं सकते. इसका फैसला कौन किेर्ा, 

इसकी सिम्मेदािी कौन लेर्ा ? सिकाि को इसकी सिम्मेदािी लेनी चासहए या सफि 

पहले सिकाि सवयां या म्हाडा के माध्यम से भाड़ा भिे. िब उस प्लॉट का ऑक् न 

होर्ा तो उसको लाँड िेवेन्य ूकी तिह रिकव्हि किे या डेव्हलपि के बाकी सािे प्रोिेक्ट 

को िोके, लाँड लॉडा के बाकी सािे काम िोके. आप उसको नोटीस दतेे िहोर्े, लोर् 

मोचाा लेकि िाते िहेंर्े. इससे कुि नहीं होर्ा. बीच में हमने भािपा की ओि से एक 

असभयान चलाया था. ५० हिाि लोर्ों ने सात सदन में साईन सकए. लेसकन उसके बाद 

भी अर्ि सिकाि की तिफ से कोई सनिाय नहीं होर्ा, तब तक कुि नहीं होर्ा. ये सब 

नॉन पॉसलसटकल बाते ह.ै  

 अध्यक्ष महोदय, मेिा एक औि सनवेदन ह.ै हम दखेते ह ैसक िो एसआिए औि 

पनुसवाकास की इमाित ह,ै वहाां पि पासकंर् की व्यवसथा नहीं होती ह.ै मेिे सवधानसभा 

के्षत्र में पनुसवाकास की ३-४ बड़ी योिनाएां हुई. वहाां पि पासकंर् की कोई व्यवसथा नहीं 

ह.ै पहले तो वे ओपन सपेस नहीं िोड़ते ह.ै र्ाडान के सलए बहुत कम िर्ह िोड़ते ह ै

औि पासकंर् के सलए कोई व्यवसथा नहीं की िाती ह.ै इससे िोटी िोटी िोड ब्लॉक 

हो िाती ह.ै कहीं पि आर् लर् र्ई या ॲम्ब्यलुांस को लाना हो, तो उस समय कुि 

भी किना सांभव नहीं होता ह.ै सिकाि से मेिा सनवेदन ह ैसक वे इस बािे में भी सनवेदन 

किे.  

 अध्यक्ष महोदय, आपने पिेू महािाष्ट्र के सलए यसुनफाईड डीसीआि बनाया. यह 

एक बहुत अच्िा काम सकया ह.ै तो क्या मुांबई के सलए डीसीआि नहीं बना सकते ?  

मुांबई के बािे में हम हि बाि बात किते ह.ै म्हाडा, एसआिए, बीपीटी, बीएमसी,  



23-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) RRR - 371 

MJK/AKN/SST प्रथम श्री.तेलांर् 20:30 

 

 

श्री मांर्लप्रभात लोढा... 

एमसीिीएम, ये सब अलर् अलर् सांसथाएां ह.ै कोई भी अपनी ऑथॉरिटी िोड़ना नहीं 

चाहता ह.ै ठीक ह.ै लेसकन हम यसुनफाईड डीसीआि तो बना सकते ह ैना?  सक सकसको 

सकस तिीके से पिसम न समलेर्ी. ऐसा काम यसद आपके हाथ से हो िाएर्ा, तो आने 

वाले समय में मुांबई का समतोल सवकास हो सकेर्ा.  

 अध्यक्ष महोदय, पनुसवाकास के प्रोिेक्ट्स के बािे में मैं कहना चाहता हूां. मैं 

मलबाि सहल से चनुकि आता हूां. उसमें मलबाि सहल की हाईिाईि ह.ै साथ में 

खतेवाड़ी, ताड़दवे औि सर्िर्ाव की पिुानी चॉल्ह्स भी ह.ै एक हिाि से ज्यादा इमाित े

मेिे के्षत्र में ह.ै मुांबई की िो पिुानी इमािते ह,ै उनकी सांख्या बढ़ते िा िही ह.ै म्हाडा के 

पास फां ड नहीं ह.ै इमाितों की मिम्मत के सलए फां ड नहीं समलता ह.ै हमने सलसमट बढ़ा 

दी, इतना देंर्े, उतना देंर्े, ऐसा कहा िाता ह,ै लेसकन कुि होता नहीं ह.ै सिकाि से मिेे 

दो सनवेदन ह.ै सिस तिह से हमने मेरो सेस लर्ाया, उसी तिह से क्या हम सबसल्ह्डांर् के 

रिपेअि के सलए िो सेस का िो फां ड लेते ह,ै महानर्िपासलका को िो डेव्हलपमेंट 

चािे समलते ह,ै महानर्िपासलका के पास बहुत फां ड ह.ै ७०-७५ हिाि किोड़ रुपय े

का एफडी आपके पास ह.ै तो इन पिुानी इमाितों के बािे में सकसकी सिम्मेदािी ह ै?  

मेिा माननीय मांत्री महोदय से सनवेदन ह ै सक इस पि सवचाि सकया िाए. आप िो 

डेव्हलपमेंट फां ड लेते ह,ै रिपेअि सेस का फां ड लेत ेह,ै उसमें से कुि फां ड पिुानी इमाितों 

की रिपेअि के सलए दीसिए. आप बीएमसी, म्हाडा या कॉन्रैक्टि के माध्यम से दीसिए. 

लेसकन उनको बेहाल नहीं िोड़ना चासहए.  

 अध्यक्ष महोदय, सिकाि से मेिी सवनती ह ैसक म्हाडा की पिुानी इमाितों को 

डेव्हलपमेंट किने के सलए िब िाते ह,ै तो उसमें फां ड नहीं होता ह.ै कहा िाता ह ैसक 

ओनि से एनओसी लेकि आओ. ओनि एनओसी नहीं दतेा ह.ै सफि वे कहते ह ैसक 

आप सभी टेनेन्ट्स को इकठ्ठा किके, मेिॉरिटी से पास किके लाओ, लोकल 

आसका टेक्ट से एसटीमेट लेकि आओ. सिकाि से मेिा सनवेदन ह ैसक आप कुि प्रसत त 

िसखए. ७० प्रसत त टेनेन्ट्स समलकि यसद आपके पास आते ह,ै म्हाडा के पास आत े

ह ैऔि कहते ह ैसक हम इस इमाित को रिपेअि किना चाहते ह,ै तो आपके पास सेस  
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में िो फां ड पड़ा ह,ै वह दीसिए. बाकी फां ड वे एमएलए, एमएलसी, एमपी से लायेंर्े या 

खदु का लर्ायेंर्े. लेसकन उनको िेडटेप में से तो मकु्त कीसिए. आि यसद प्रपोिल 

डालते ह ैतो दो साल के कम समय में उनको पिसम न नहीं समलती ह.ै सिकाि ने इसके 

बािे में सवचाि किना चासहए.  

 अध्यक्ष महोदय, एक सवषय पि सभी ने अपने सवचाि िख ेह.ै मैं भी अपनी बात 

िखना चाहता हूां. २५ हिाि, २७ हिाि या सितनी भी सबना ओसी की इमािते ह,ै उनके 

बािे में क्या सकया िाएर्ा? ये मसला कभी हल नहीं होर्ा. ओसी, नॉन ओसी की 

इमाित में हि समय कोई न कोई समसया पेंडींर् िहरे्ी. एफएसआई का व्हायोले न ह,ै 

ओपन सपेस का व्हायोले न ह,ै पिुाने सनयम में ये बैठता नहीं ह,ै ऐसी दसुनया भि की 

समसया उसमें िहरे्ी. तो उसके बाद उसका अांत क्या होर्ा ? सिकाि से मेिा सनवेदन 

ह.ै मैं माननीय मांत्री महोदय का इस सदन में प्र ांसा किना चाहता हूां.  वे नॉन 

पॉसलसटकली बहुत अच्िा सनिाय लेते ह.ै नॉन ओसी की इमाितों के बािे में एक 

ॲमनेसटी सकीम लेकि आए.  टैक्स की चोिी किने वालों के सलए हमॲमनेसटी सकीम 

लाकि माफ किते ह,ै हल सनकालते ह.ै सटॅम्प ड्यटुी के बािे में, िीएसटी के बािे में 

औि हि िर्ह पि माफ किते ह ैतो सफि फ्लैट ओनसा का क्या र्नुाह ह ै? उन्होंने िब 

फ्लैट सलया, तो उनको पता नहीं था सक इसकी ओसी कभी नहीं समलेर्ी. उन्होंने तो 

फ्लैट का, सबसल्ह्डांर् का प्लान समझकि सलया था. सिकाि से मेिा सनवेदन ह ैसक सिन 

पिुानी इमाितों का पाटा ओसी ह,ै उन सब के बािे में सिकाि ने एक ॲमनेसटी सकीम 

लानी चासहए. उन पि कम से कम फाईन लर्ाना चासहए औि ३-६ महीने में आप सभी 

इमाितों को ओसी द ेदीसिए. ओसी दनेे में आपके पास से कुि नहीं िा िहा ह,ै केवल 

एक ससटासफकेट िा िहा ह.ै इससे उनके पानी का टैक्स, महानर्िपासलका टैक्स, उनका 

टें न कम हो िाएर्ा. इन सािी बातों पि सिकाि ने ध्यान दनेा चासहए औि ये काम 

किना चासहए.  
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 अध्यक्ष महोदय, मैं र्हृसनमााि मांत्री महोदय से सनवेदन किना चाहता हूां. बीच 

के समय में सवधायकों की एक ससमसत बनी थी. मैं भी उस ससमसत में था. हमने उस 

ससमसत में एक प्रसताव पारित सकया था. लेसकन उसके बाद सिकाि बदल र्ई. आप 

सिकाि में आ र्ए ह.ै अब वह प्रसताव सम् माननीय िाष्ट्रपसत िी के पास पेंडींर् ह.ै  मेिा 

सनवेदन ह ैसक आप ऑल पाटी का एक डेसलर् ेन लेकि, सम्माननीय िाष्ट्रपसत िी के 

पास सब को लेकि चसलए. हम सभी ने िो प्रसताव यहााँ पास किके भिेा ह,ै उसको 

आप पिूा किवाकि, मुांबई में िो एसआिए औि पनुसवाकास के पिुाने प्रोिेक्ट रुके हुए 

ह,ै उनको चालना दनेे के सलए एक अच्िा सनिाय सकसिए. इतना कह कि मैं अपना 

भाषि पिूा किता हूां, धन्यवाद. 

--------- 

       .........यानांति श्री चौधिी 
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 डॉ.सितेंद्र आव्हाड : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.मंगलप्रर्ात 

लोढा ह ेआता जे बोलले त्यािर मी स्पष्टीकरण दऊे इवच्छतो.  मध्यंतरी मी त्यांना 

विनंती केली होती की, सदर प्रस्ताि दीर् िषाचपासभन राष्ट्ट्रपती र्िनामध्ये पर्भन आह.े  

सन्माननीय सदस्य श्री.अमीन पटेल यांनी सांवगतल्याप्रमाणे सन्माननीय सदस्य 

ॲर्.आवशष शेलार यांनी फोन केल्यानंतर केिळ र्ार तासांमध्ये काम झाले.  तशी 

काही तरी जादरु्ी कांर्ी वफरिािी, अशी माझी विनंती आह.े  कारण हा खभप मोठा 

प्रस्ताि अर्कभ न पर्लेला आह.े  सिाचत ददुिैार्ी बाब म्हणज ेश्री.र्ट्टर् या माणसाला 

आपण सिोच्र् न्यायालयामध्य ेदखेील हरिले तो यासंदर्ाचत वतकरे् पत्र दते राहतो 

ि त्यार्े उत्त्र आपल्याला मावगतले जाते.  त्यामळेु वदल्लीमध्य ेयाबाबत कोणाला 

तरी सांवगतले पावहजे. 

 श्री मंगलप्रर्ात लोढा : अध्यक्ष महोदय, मैं सम्माननीय मांत्री महोदय को बताना 

चाहता हूां सक हम आपके साथ ह.ै आप हम सभी को साथ लेकि चसलए. आप समय 

माांर् लीसिए. हम भी आपके साथ उस पत्र पि साईन किेंर्े. ऑल पाटी डेसलर्े न 

िाएर्ा.      

 र्ॉ.वजतेंद् आव्हार् : अध्यक्ष महोदय, उसमें बात ऐसी ह ैसक अपना एकमत 

का ठिाव ह.ै बहुमत का ठिाव नहीं ह.ै  आप लोर्ों में से यसद कोई ऊपि बोल दरे्ा सक 

ििा उधि कन्व्ह ेकि दो, यह एक सदन का काम ह.ै दो लोर्ों का भी डेसलर् ेन िाएांर्ा, 

तो भी काम हो िाएर्ा.  

--------- 
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 श्री.मवनषा र्ौधरी (दवहसर) : अध्यि महोदय, सत्ताधारी पिाच्या ितीने 

मांर्ण्यात आलेल्या २९३ च्या प्रस्तािािर बोलण्यासाठी मी उर्ी आह.े 

 अध्यि महोदय, माननीय गहृवनमाचण मंत्रयांर्े मी सिचप्रथम अवर्नंदन करते.  

कारण सन १९९५ पासभन माझ्या मतदारसंघातील एक्सेल र्ोंगरी या प्रकल्पास र्ालना 

दऊेन त्यांनी तेथील झोपर्पट्टीिावसयांना न्याय वदला आह.े   

 अध्यि महोदय, माझ्या मतदारसंघातील रोकवर्या लेन येथील कवपल कंुज 

ही इमारत मुंबई महानगरपावलकेने सी-१ कॅटेगरीमधील इमारत म्हणभन जाहीर करुन 

वर्मॉवलश केली.  सदर इमारतीमध्य े राहणारे रवहिासी बेघर झाले असभन त्या 

र्खुरं्ार्ा मालक कोण हा प्रश्न वनमाचण झाला आह.े  अशा प्लॉटसाठी म्हार्ाने पढेु 

येऊन त्यांर्ा विकास करािा अशी माझी मंत्री महोदयांना विनंती आह.े 

 अध्यि महोदय, मुंबई ह ेशहर सात बेटांिर िसलेले आह.े  या शहरातील 

इमारतींर्ा पनुविचकास करण ेअत्यंत गरजेर्े आह.े  माझ्या मतदारसंघामध्ये एअरपोटच 

ॲथॉररटीर्े वसग्नल सेंटर आह.े  त्याच्या १ वकमी. रेवर्यसमधील सिच इमारतींर् े

पनुविचकास रखर्ले आह.े  इमारतींच्या उंर्ीिर बंधने आलेली असल्यामळेु 

संर्ाजीनगर, आनंदनगर, कांदरपार्ा, मरे्ोना कॉलनी, सी.एस. कॉम्प्लेक्स,् आवशष 

कॉम्प्लेक्स,् पराग नगर, म्हार्ा कॉलनी येथील पनुविचकास रखर्ला आह.े  माननीय 

श्री.दिेेंद् फर्णिीस ह े मखु्यमंत्री असताना त्यांनी एअरपोटच ॲथॉररटीला गोराई 

गािामध्य ेजागा वदली होती.  यासंदर्ाचत मांत्री महोदयाांनी बैठक घ्यावी. िि एअिपोटा 

ॲथॉरिटीची यांत्रिा र्ोिाई र्ावामध्ये नेली ति समिा िोड, मार्ाठािे, बोरिवली व 

दसहसि येथील िखडलेले बिेच प्रकल्ह्प मार्ी लार्तील.   

 अध्यक्ष महोदय, ज्या सोसायटयाांना ओ.सी. नाही त्याांचा पनुसवाकास 

किण्यासाठी सिकािने सकािात्मक सनिाय घ्यावा.  अ ा इमाितींना पािी पट्टी व 

सविेचे सबल िासत आकािण्यात येते.  खिे ति सवकासकाच्या चकुीचा त्रास अ ा 

सोसायटयाांना होत आह.े  त्यामळेु याबाबत सकािात्मक सनिाय घऊेन महापासलकेस 

सचूना द्याव्यात, अ ी माझी सवनांती आह.े 

यानांति श्री.धमुाळे..... 
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श्रीमती मसनषा चौधिी... 

माझ्या मतदाि सांघामध्ये मांडपेश्वि र्ुांफा आहते आसि पिुातन खात्याच्या अडचिीमळेु 

एसआिएचे प्रकल्ह्प, मर् त्यामध्ये पांच ील नर्ि, स वािीनर्ि, बािलूा असलेली 

मेडोना कॉलनी, मांडपेश्वि धाम असेल या सवा सवभार्ाांचा उांचीच्या सनबंधामळेु 

पनुसवाकास होत नाही.  मध्यांतिी सायन येथील पनुसवाकास सवभार्ाकडून क्राईम 

सवभार्ाकडे सदल्ह्या र्ले्ह्या होत्या.  पिांत ुक्राईम आसि एसआिए योिनेचा सांबांध कुठे 

येतो?  त्यामळेु त्यासांबांधी मी तेथे सवत: िाऊन भेटले.  त्यानांति त्या त्याांनी सदल्ह्या 

आसि आता ती प्रकििे सदल्ह्लीला पाठसवली आहते.  पि त्या कामाला खपू वेळ 

लार्तो म्हिनू सिकािने यामध्ये लक्ष घालिे र्ििेचे आह.े   

अध्यक्ष महोदय, महत्त्वाचा सवषय म्हििे माझ्या सवभार्ामध्ये एन.डी. झोन 

मोठ्या प्रमािावि आह.े  त्याचप्रमािे र्िपत पाटीलनर्ि... तसेच काही सठकािी 

मॅन्ग्रोि आहते.  त्यामळेु सवकासामध्ये अनेक अडचिी येतात. दिम्यानच्या काळात 

मांत्री महोदयाांनी मला पत्र सलहून कळसवले होते की, यामध्ये मालकाने हिकत 

घेतल्ह्यामळेु तत्कालीन सीईओ याांनी सन २०१७ मध्ये सव्ह ेकिण्यासाठी ५७ लाख 

रुपये भिले आहते.  पि इति पक्षाच्या लोकाांनी तेथे सव्ह ेकरु सदला नसल्ह्यामळेु तो 

सव्ह ेहोऊ  कला नाही.  मला पािी आसि वीि दणे्यासाठी दािी सामांत आसि सांिय 

नाईक याांनी ना हिकत दाखला सदलेला आह ेआसि सव्ह ेकिण्यासाठी सधु्दा ना 

हिकत दाखला सदला आह.े  त्यामळेु र्िपत पाटीलनर्िसांबांधी आपि पैसे भिले 

असल्ह्यामळेु त्याचा सव्ह े करुन घ्यावा.  त्यानांति ती र्सलच्ि वसती घोसषत 

किण्यासाठी सांबांसधत मालकासमवेत बसनू तो सवषय समटवावा. कािि िवळपास 

६८ िार्ा असनू तेथे सांपिूा झोपडपट्टी आह.े  तेथे आपि चाांर्ला प्रकल्ह्प उभारु 

 कतो.  द ेाचे माननीय पांतप्रधान श्री. निेंद्र मोदी याांचे सवप्न आह ेकी, प्रत्येक 

झोपडीमध्ये िाहिाऱया व्यक्तीला घि समळाले पासहिे.  त्यामळेु माझ्या र्िपत 

पाटीलनर्ि झोपडपट्टीमध्ये िाहिाऱया िसहवा ाांना सवत:चे हक्काचे घि समळण्यासाठी 

आपि सवािि प्रयत्न करु. 
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श्रीमती मसनषा चौधिी... 

अध्यक्ष महोदय, आता यएुलसी कायदा नाही.  पि अनेक सोसायट्याांच्या 

कार्दावि यएुलसीचा रिमाक्सा मािलेला आह.े  त्यामळेु त्या इमाितींचाही पनुसवाकास 

होत नाही.  त्यामळेु ज्या सठकािी अ ा पध्दतीने यएुलसीचा रिमाक्सा लार्लेले आहते 

त्या इमाितींच्या बाबतीत सधु्दा  ासनाने सकािात्मक सनिाय घऊेन त्या इमाितींचा 

पनुसवाकास केला पासहिे.  काही सोसायट्याांमध्ये िेव्हा िाखीव १० टक्के आसि २ 

टक्के कोटा होता तेव्हा काही सवकासकाांनी अ ा इमाितींमधील िे फ्लॅट सवतरित 

झाले नाहीत त्याांच्या बाबतीत त्या सोसायटीने आसि सवकासकाने सांर्नमत करुन त े

दसुऱयाांना सवकले आहते.  पिांत ुत्याविील यएुलसीचा रिमाक्सा तसाच आह.े  त्यामळेु 

अ ा सोसायट्याांमधील िे फ्लॅट्स आहते त्याांच्यासांबांधी  ासनाने सकािात्मक 

सनिाय करुन िे प्रकल्ह्प िखडलेले आहते त्यासाठी आम्हाला सहकाया किावे, अ ी 

मी सवनांती किते. 

अध्यक्ष महोदय, या र्िपत पाटीलनर्िमध्य े आम्ही एमसीझेडएमएच्या 

पिवानर्ी घेऊन आसि मालकाांच्या पिवानग्या घेऊन आम्ही १ ते १४ नांबिच्या 

र्ल्ह्लीमध्ये सवांना पािी आसि वीि सदली.  पि आि सतथे पद पथकि किण्यासाठी 

महापासलकेकडून पिवानर्ी समळत नाही. त्यामळेु तेथील सवा र्ल्ह्ल्ह्याांमध्ये 

नार्रिकाांना पायाभतू ससुवधा दणे्यासाठी पायवाटा किण्यासाठी ना हिकत दाखला 

दणे्यात यावा, अ ी मी सवनांती किते.  

अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदाि सांघात एलआयसीची सवाात मोठी कॉलनी 

आह.े  िवळपास ४० ते ५० एकि िसमनीवि ही एलआयसी कॉलनी वसलेली आह.े  

या एलआयसी कॉलनीतील डी.पी.मध्ये आिक्षिाचे िसते, माकेटच े आिक्षि, 

मैदानाांचे आिक्षि ह े एलआयसीकडून अिनू महापासलकेला दणे्यात येत नाही.  

त्याांच्या असधकाऱयाांनी बैठका घेतल्ह्या तिी ते सकािात्मक कोितेही उत्ति दते नाहीत.  

पि तेथील िसत्याांची हालत बसघतली ति मी साांर् ू इसच्ितो की, एका मसहलेला 

रिक्षातनू प्रवास किताना तेथे र्भापात होतो.  परििामी त्या िसत्याांमधील मसहलाांना 

खपू त्रास होतो.  त्यासाठी एलआयसीने सकािात्मक सनिाय किावा की त्याांचा आता  
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श्रीमती मसनषा चौधिी... 

पनुसवाकास होत आह.े  त्यामळेु िोपयंत ते अांतर्ात िसते महापासलकेला हसताांति किीत 

नाहीत तोपयंत एलआयसीला पनुसवाकासाची पिवानर्ी दऊे नये.  एलआयसीने 

बार्ेचे आिसक्षत भखूांड, मैदानाांचे आिसक्षत भखूांड आसि िसत्याांच्या िार्ा लवकिात 

लवकि मुांबई महापासलकेला हसताांतिीत किण्यासाठी  ासनाने मदत किावी. 

अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदाि सांघात सकमान ६० टक्के झोपडपट््टया आहते. 

िाष्ट्रीय मिदिू सांघाच्या इमािती दखेील माझ्या मतदाि सांघात आहते.  तसेच 

म्हाडाच्या दखेील अनेक इमािती माझ्या मतदाि सांघात आहते.  आता या इमाितींचा 

पनुसवाकास किताना अकृसषत आकििीमध्ये माननीय महसलू मांत्री याांनी सथसर्ती 

सदल्ह्याबद्दल मी त्याांचे असभनांदन किते.  पि त्याचबिोबि या सोसायट्याांची बाँक खाती 

सिकािने सील केली आहते.  याबाबत सहकाि मांत्री महोदयाांनी तातडीने सनिाय घेऊन 

ज्या सोसायट्याांची बाँक खाती सील केली आहते ती तलाठी आसि तहससलदाि 

याांच्यामाफा त बाँक खाती सील केलेली बाँक खाती सरुू किण्यासाठी आद े द्यावेत, 

अ ी मी  ासनाकडे मार्िी किीत आह.े 

अध्यक्ष महोदय, िे लोक पसहल्ह्या मिल्ह्यावि िाहतात आसि ज्याांच्याकडे सन 

२०११ चा पिुावा आह ेअ ा लोकाांच्या बाबतीत एक सनिाय किा. त्याांच्यासाठी 

पिवडिािी घिे अ ा पध्दतीची एखादी योिना सकां वा कायदा करुन त्याांचा प्रश्न 

सोडवा.  त्या पसहल्ह्या मिल्ह्याविील लोकाांना वेर्ळी िार्ा द्यावी असे मी म्हित 

नाही.  पि एसआिए प्रकल्ह्प िाबसवत असताना त्याांना सधु्दा बाांधकामाची िक्कम 

सवीकारुन िि त्याांना घिे सदली तिी त्याांना ते पिवडेल.  म्हिनू आपि सन २०११ 

च्या बाबतीत सनिाय किावा, अ ी मी र्हृसनमााि मांत्री महोदयाांना सवनांती किते.  

आतापयंत आपि सवा प्रकल्ह्पाांमध्ये सहकाया केले आह.े  त ाच पध्दतीने सन २०११ 

मधील आमचे िे झोपडपट्टीधािक आहते त्याांना दखेील न्याय द्यावा, धन्यवाद. 

---------- 
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श्री. सितेंद्र आव्हाड : अध्यक्ष महोदय, मी सन्माननीय सदसयाांना साांर् ूइसच्ितो 

की, आपि आता एलआयसीच्या िार्ेबद्दल िो मदु्दा उपससथत केला आह ेत्याबद्दल 

ती िमीन कोिाच्या मालकीची आह ेत्याची मासहती कृपया मला द्यावी. 

श्रीमती मसनषा चौधिी : अध्यक्ष महोदय, ती िमीन एलआयसीसीच आह.े 

श्री. सितेंद्र आव्हाड : मला असे वाटते की, ती  ासनाची िमीन असेल आसि 

त्याांनी  ासनाकडे मार्िी केल्ह्यानसुाि त्याांना ती िमीन सदली असेल.  त्यामळेु आपि 

कृपया तेवढी मासहती घऊेन मला द्यावी. 
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डॉ. भािती लव्हकेि (वसोवा) : अध्यक्ष महोदय, महािाष्ट्र सवधानसभा सनयम 

२९३ अन्वये सत्ताधािी पक्षाने िो प्रसताव या सभार्हृासमोि ठेवला आह ेत्यावि मी 

माझे सवचाि व्यक्त किण्यासाठी उभी आह.े 

अध्यक्ष महोदय, सवाात आधी मी आपल्ह्या मुांबईतील कोळीवाड्याांचा सवषय 

माांडते.  कािि आपल्ह्या मुांबईमध्ये एकूि ३५ कोळीवाडे आहते.  या आमच्या 

भसुमपतू्राांचा खपू आग्रह आह ेकी, मुांबई महापासलकेचा िो सन २०३४ पयंतचा डीपी 

आह ेत्यामध्ये ह ेकोळीवाडे अधोिेसखत किण्यात यावेत आसि त्याांच्यासाठी सवतांत्र 

सवकास सनयांत्रि सनयमावली किण्यात यावी, अ ी आमची कळकळीची सवनांती 

आह.े  कािि ते खिे भसुमपतू्र आहते आसि त्याांना िि आपि न्याय दऊे  कलो नाही 

ति ते योग्य होिाि नाही.  काही सठकािी एसआिएच्या योिना होत आहते, अस े

सदसनू येते. अ ा पध्दतीने कोिताही एसआिए प्रकल्ह्प येऊ दऊे नका, यासाठी त्याांची 

आसि माझी दखेील माननीय र्हृसनमााि मांत्री महोदयाांना कळकळीची सवनांती आह.े 

अध्यक्ष महोदय, म्हाडाच्या ५६ वसाहती आहते आसि त्याांच्या 

पनुसवाकासाचा प्रश्न आह.े  माझ्या मतदाि सांघातील म्हाडाचे आिामनर्ि आसि 

एसपीपीनर्ि याांचे असत य मोठे ले-आऊट आहते.  आिामनर्िच्या पनुसवाकासाच्या 

बाबतीत मी आपल्ह्याला िरुि सवचाििा किते.  कािि आता १६ ते १७ वषे झाली 

आहते. मी आमदाि होऊन सधु्दा साडे सात वषे पिूा झाली आहते.  तेथील लोक 

सातत्त्याने सवचाििा कितात की, याचा सवकास कधी होिाि आह.े  सन २००७-०८ 

मध्ये आिएनए याांच्यासमवेत राय-पाटी ॲग्रीमेंट झाले आह.े  त्यानांति ते प्रकिि 

कोटाामध्ये र्ेले.  आता आिामनर्िमध्ये एकूि ३६० िसहवा ी आहते.  पिांत ु

त्यामधील ४० लोकाांना एका खािर्ी सवकासकाने ५-५ लाख रुपये दऊेन सया व 

सांमती घेण्याचे काम सरुू आह ेआसि इति लोकाांना २-२ लाख रुपये दऊेन अ ा 

सया व सांमती घेण्याच ेकाम सरुू आह.े  पि ह ेक ाच्या आधािे होत आह ेते कळत 

नाही.  अनेक लोक येऊन मला सवचाितात.  कािि तो माझ्या मतदाि सांघातील प्रश्न 

आह.े  मला वाटते आपि याबाबत लक्ष घालाव ेकी नक्की कोि या सांमती घेत आह े

आसि कोिाच्या आस वाादाने घेत आह.े  तसेच  ासनाच्या मनात नेमकी काय  
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डॉ. भािती लव्हकेि... 

योिना आह,े म्हाडा पनुसवाकास कििाि आह ेकी, खािर्ी सवकासक नेमिाि आहात 

की आिखी काही कििाि आहात, कािि तथेील प्रश्न अत्यांत त्रासदायक झाले 

आहते.  एका सपढी सांपली आसि दसुिी सपढी ५०  ी पयंत आली आह.े   ेवटी लोक 

कुठपयंत वाट पाहतील हा महत्त्वाचा सवषय आह.े  एसव्हीपी नर्िला मोठा ले-आऊट 

आह.े  त्या सठकािी एका एका इमाितीचा पनुसवाकास होत होता.  पिांत ुतो िोखण्यात 

आला आह.े  तो कधी सरुू कििाि आहात की पिूा इमाितींचा पनुसवाकास कििाि 

आहात या सांदभाात मला आपल्ह्या उत्तिातनू समिेल अ ी अपेक्षा आह.े 

यानांति श्रीमती कोळसर्िे.. 
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उपाध्यक्ष : सन्माननीय सदसया र्ॉ. र्ारती लव्हकेर याांचे भाषि सांपेपयंत 

सर्ागहृाच्या िेळ  वाढसवण्यात येईल.  

डॉ. भािती लव्हकेि : अध्यक्ष महोदय, आराम नगर वकंिा ५६ िसाहतीच्या 

संदर्ाचत सांगायर्े झाले त्या वठकाणी पाण्याची पाईपलाईन असत य िीिा झालेली 

आह.े सतथनू पािी र्ळून ते मातीसमश्रीत येत आह.े त्यामळेु त्या पाण्याच्या पाईपलाईन 

बदलण्याची र्िि आह.े मी म्हाडाच्या असधकाऱयाांसोबत बैठका दखेील आयोसित 

केल्ह्या होत्या. त्याांनी मला साांसर्तले की, आता आम्ही ह े काम आसि पैसे ही 

महानर्िपासलकेकडे वर्ा केले आह.े  पि ह ेकाम कुिीही  कित नाही. त्यामळेु तेथील 

लोकाांना प्रचांड त्रास होत आह.े आिाम नर्िमधील माझ्या मतदासांघातील उदाहिि 

मी दईेल पिांत ुतसेच उदाहिि ५६ वसाहतीमध्ये दखेील अस ू केल.  त्या सठकािच े

लाईटचे पोल बांद आहते आसि त्यामळेु लाईट नाही म्हिनू सतथे र्दुाल्ह्ले येतात. यामळेु 

सतथे मलुींची िेडिाड, ड्रग्सचा व्यवसाय होत आह.े या सवा बाबींसाठी काििीभतू 

कािि मी महानर्िपासलकेला सवचािले की, आपल्ह्याकडे ह ेकाम वर्ा केल्ह्याचे म्हाडने 

साांसर्तले ति त्याांनी माझ्याकडे म्हाडाने न भिलेले १९ लाख रुपयाांच ेलाईट सबल 

माझ्याकडे सदले आह.े आपि म्हाडाकडून ह े पैसे लवकि भिावे म्हििे मर् 

महानर्िपासलका सतथे काम किेल अ ी अपेक्षा आह.े   

अध्यक्ष महोदय, आिाम नर्िमधील आिखी एक सवषय असा आह ेकी, 

मधल्ह्या सठकािी िसते नाहीत त्यामळेु सतथे काम किण्याची र्िि आह.े त्यासाठी मी 

पत्र सदले होते की, तेथील पनुसवाकास होईपयंत मी माझ्या आमदाि सनधीतनू सतथे 

िसतेबाांधनू दईेल सकां वा इति काही व्यवसथा किायची असेल ति ती किेल. सतथे 

कां पाऊां ड वॉलची दखेील र्िि आह.े कािि सतथे खपू ड्रग्सचे प्रकाि आसि र्ुांडसर्िी 

चालते. ते सवा िोखण्याची र्िि आह.े मला कळत नाही की, आिाम नर्िच्या 

बाबतीत नक्की काय सरुु आह े ? कािि तेथील पनुसवाकासही होत नाही आसि 

लोकाांचे प्रश्न सटुत नाहीत त्यामळेु लोक त्रासलेली आहते. तथेील पनुसवाकास होईल 

तेव्हा सतथे रुग्िालयाची दखेील मार्िी आह.े अ ा अनेक बाबी आहते. यामळेु मला 

वाटते की, आपि तथेील सथासनक लोकाांना सवश्वासात घेऊन काम किावे. यावि  
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डॉ. भािती लव्हकेि.... 

नक्की काय सनिाय घ्यायचा ह ेआपि सभार्हृात साांर्ावे, अ ी माझी आपल्ह्याकडून 

अपेक्षा आह.े  

अध्यक्ष महोदय, म्हाडाच्या िार्ेवि अनेकवेळा असतक्रमि होते. माझ्या 

मतदािसांघामध्ये सदु्धा अनेक मोकळ्या िार्ा आहते. माननीय मांत्री डॉ. सितेंद्र 

आव्हाड याांचे पत्र सदु्धा मला आलेले आह.े अनेक सठकािी असतक्रमि होत 

असताना आम्ही त्वरित म्हाडाला कळसवतो. त्यावेळेला त्याांनी त्वरित लोक पाठवले 

यासाठी मी त्याांचे असभनांदन किेल. इांसिसनयसा सतथे आले आसि कां पाऊां ड वॉल 

बाांधली. पिांत ुती वॉल िोटी असल्ह्यामळेु पित भांर्ािवाले सतथे आत िात आहते. 

त्यामळेु ती वॉल थोडी मोठी किावी, अ ी माझी मार्िी आह.े पिांत ु बऱयाच प्लॉटवि 

असतक्रमि होत आह.े त्यामळेु म्हाडाने यामध्ये लक्ष सदले नाही ति त ेआपल्ह्या हातनू 

िातील असेही सदसनू येत आह.े 

अध्यक्ष महोदय, मुांबईमध्ये म्हाडाच्या ज्या ससुवधा होण्याची र्िि आह.े 

कोसवडच्या काळात आपि बसघतले की, १५ वषाापासनू आपि मुांबईमध्ये नवीन 

रुग्िालये आिलेली नाहीत. त्याचा त्रास आपि काळात भोर्लेला आह.े म्हाडाच्या 

अनेक िार्ा आहते की सतथे रुग्िालयाचे आिक्षि आह.े तसेच महानर्िपासलकेच्या 

िार्ेवि सदु्धा आपि रुग्िालये उभे करु  कतो. आि सेंट िॉिा रुग्िालय सकां वा 

के.ई.एम.सािख ेरुग्िालये सतथे होिे र्ििेचे आह.े यामळेु आपि यावि िासतीत िासत 

भि द्यावा अ ी मार्िी आह.े माननीय नर्िसवकास मांत्री सभार्हृामध्ये उपससथत 

आहते. डीपीमध्ये अधोिेखीत सकां वा मांििू किण्याच्या ज्या िार्ा आहते. ईपीमध्ये 

अनेक बाबी र्ेलेल्ह्या आहते ज्या आपि काढतच नाही. यामळेु नक्की कोिता 

सवकास होिाि आह ेह ेकळायला मार्ाच नाही.  

अध्यक्ष महोदय, असग्न मन कें द्राच्या सांदभाातील सनिाय दखेील होत नाही. 

त्यामळेु माझ्या मतदािसांघामध्ये असग्न मन दलासाठी िार्ा िाखीव असनू सदु्धा त े

केले िात नाही. मर् आर् लार्ली ति सतथे र्ाडी येण्यासाठी अधाा ते एक तास 

लार्तो. त्यामळेु या बाबी िोटया असल्ह्या तिी त्या मोठया परििाम कििाऱया  
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डॉ. भािती लव्हकेि.... 

असतात म्हिनू आपि याकडे लक्ष दणे्याची र्िि आह.े अध्यक्ष महोदय, 

रुग्िालयाप्रमािचे वसकंर् मवहलांसाठी िसतीगहृ, विद्याथ्याांसाठी िसतीगहृ आवण 

सिाचत महत्त्िार्े म्हणज ेिदृ्धाश्रम  यार्ी सदु्धा गरज आह.े याकरे् आपण लि द्याि े

असे मला िाटते.  

अध्यि महोदय, एनए किाच्या सांदभाात माननीय महसलू मांत्रयानी सथसर्ती 

सदली आह ेत्याबाबत मी त्याांचे असभनांदन कितो. पिांत ुत्याला सथसर्ती  न दतेा ते िद्दच 

किण्यात यावे, अ ी आमची मार्िी आह.े यामळेु लोक खपू अडचिीत आलेले 

आहते. बाकीच्या बऱयाच सन्माननीय सदसयाांनी याबाबत आपले मत माांडलेले आह े

त्यामळेु मी काही िासत बोलिाि नाही. पिांत ुआपि तो कि िद्द किण्याच्या सांदभाात 

सवचाि किावा, असे माझे म्हििे आह.े  

अध्यक्ष महोदय, महानर्िपासलका, सिल्ह्हासधकािी सकां वा म्हाडा याांची िमीन 

असली तिी आपि तेथील र्ाडानमध्ये खळेिी, व्यायामाचे सासहत्य अ ा सवा ससुवधा 

दतेो. पिांत ु सतथे  ौचालय, सपण्याचे पािी याची सोय नसल्ह्यामळेु अनेक तक्रािी 

येतात. सससनयि ससटीझन सकां वा मलुाांसाठी प्रत्येक र्ाडानमध्ये ही ससुवधा केली पासहिे, 

अ ा मी मार्िी किते.  

अध्यक्ष महोदय, आपि मला बोलण्याची सांधी सदली त्याबद्दल मी आपले 

आभाि मानते. धन्यवाद ! 

------- 
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उपाध्यक्ष : सभार्हृाची बैठक आता सथसर्त होत आह.े सभार्हृाची बैठक 

उद्या र्रुुवाि सदनाांक २४ माचा, २०२२ िोिी सकाळी ९.०० वािता सव ेष बैठक 

भिेल. उक्त बैठकीत सकाळी ९.०० ते १०.०० या वेळेत लक्षवेधी सचूना आसि  

सकाळी १०.०० ते १०.४५ वािेपयंत  ासकीय सवधेयके घेण्यात येतील. त्यानांति 

सकाळी ११.०० वािता सभार्हृाची सनयसमत बैठक भिेल.  

(सभार्हृाची बैठक िात्री ०९ वािनू ०५ समसनटाांनी र्रुुवाि, सदनाांक २४ माचा, 

२०२२ िोिी सकाळी ९.०० वािेपयंत सथसर्त झाली.) 

----- 

 


